https://thuviensach.vn

Mục lục

Chương 1: Ác nhân

Chương 2: Xuất thế

Chương 3: Gặp nhau

Chương 4: Khác đường

Chương 5: Đồng quy

Chương 6: Lại gặp

Chương 7: Ăn ý

Chương 8: Hút máu

Chương 9: Tổ đội

Chương 10: Nguy cơ

Chương 11: Cùng thắng

Chương 12: Nghe sơ qua

Chương 13: Sư tôn

Chương 14: Khẽ hôn

Chương 15: Nhất trí

Chương 16: Bắt ép

Chương 17: Nhược điểm

Chương 18: Gió trăng

Chương 19: Bị thương

Chương 20: Lưu tình

Chương 21: Cho gọi

Chương 22: Biến ảo

Chương 23: Cơ trí

Chương 24: Nước lửa

Chương 25: Vào mộng

Chương 26: Khác nhau

Chương 27: Nghe lén

Chương 28: Để ý

Chương 29: Trở về

https://thuviensach.vn

Chương 30: Hôn lễ

Chương 31: Gặp nhau

Chương 32: Khiêu chiến

Chương 33: Cùng ăn

Chương 34: Cố nhân

Chương 35: Xung đột

Chương 36: Chân tướng

Chương 37: Xuất quan

Chương 38: Chiến đấu

Chương 39: Thần quân

Chương 40: Hảo cảm

Chương 41: Ký ức

Chương 42: Dương mưu

Chương 43: Đẩy ngã

Chương 44: Hôn môi

Chương 45: Ngọt ngào

Chương 46: Tình thú

Chương 47: Ma chủ

Chương 48: Ghen

Chương 49: Bẫy rập

Chương 50: Rời thân thể

Chương 51: Trước kia

Chương 52: Mạng

Chương 53: Kí Đắc Thế Tục (Nhớ trần tục) (Thượng)

Chương 54: Kí Đắc Thế Tục (Hạ)

Chương 55: Tương thông

Chương 56: Đối chọi

Chương 57: Khí linh

Chương 58: Biến mất

Chương 59: Đoạn tuyệt

Chương 60: Meo meo

Chương 61: Oan gia

https://thuviensach.vn

Chương 62: Trở về

Chương 63: Gặp nhau

Chương 64: Chung đụng

Chương 65: Đùa giỡn

Chương 66: Sơ hở

Chương 67: Hoài nghi

Chương 68: Truyền thừa

Chương 69: Thật hư

Chương 70: Ngã ngựa

Chương 71: Dụ địch

Chương 72: Ra tay

Chương 73: Độ kiếp

Chương 74: Buông xuống

Chương 75: Tạm biệt

Chương 76: Chuyện cuối cùng trước khi đi

Chương 77: Kiếp phù du (thượng)

Chương 78: Kiếp phù du (hạ)

Chương 79: Nhược mộng

Chương 80: Thần tiên lạc hạ

Chương 81: Nhân quả

Chương 82: Ra đi

Chương 83: Tân sinh

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 1: Ác nhân

Ngày xuân như gấm, sắc cây xanh mượt, phía sau ngọn núi, dọc theo dòng sông, hoa dại nở đầy rực rỡ. Giữa đám cỏ xanh là một thân cây cao vút tận trời, cành lá xum xuê, “con cháu” đầy đàn tựa như cái ô che nắng, tuy mang hơi thở cổ kính nhưng cành lá lại xanh tươi như mới.

Trên sườn núi, một đám thiếu niên lớn nhỏ đều có đang đẩy một cậu bé tuổi còn nhỏ, một người còn hùng hùng hổ hổ trào phúng: “ Đừng tưởng rằng có tên trong gia phả họ Trình thì sẽ là người của Trình gia. Chỉ là được bá phụ nhặt từ trên đường về mà thôi, ngươi có tư cách gì so tài với Diệu đệ? Nói cho ngươi biết, về sau cẩn thận một chút cho ta, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh một lần!”

Đứa bé kia ước chừng mới chỉ năm sáu tuổi, đầu tóc bị đẩy nên rối tung, quần áo cũng dính đầy bụi bặm, cậu ngồi dưới đất, không nói lời nào.

Không biết là ai đẩy mạnh một cái, thân thể cậu bé ngửa ra sau, trực tiếp lăn xuống sườn núi, ngất đi dưới gốc cây, không bò dậy nổi.

Vài tên thiếu niên kia bị dọa cho hết hồn, một người cả kinh nói: “ Sẽ

không ngã chết chứ?”

“ Ngã chết là tốt nhất!”

“ Nghe nói bá phụ rất thương yêu hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì ... Hay là, chúng ta đi nhanh đi.”

https://thuviensach.vn

Chờ cho bọn họ tốp năm tốp ba chạy hết, đứa trẻ dưới gốc cây mới động đậy đứng lên, dựa vào thân cây đại thụ từ từ phủi bụi trên y phục.

Không khí bỗng dao động, cây đại thụ mà cậu bé đang dựa vào kia bỗng mọc ra một cành cây rất dài, đặt lên đầu cậu như đang giúp cậu chải tóc, từ

trong thân cây truyền đến một giọng nam ủ dột, không nén được bực bội: “

Tử Xuyên, bọn họ lại bắt nạt ngươi!”

“ Ừ.” Đứa bé kia đáp một tiếng, dường như không đem chuyện này để

trong lòng, đi đến bờ sông rửa mặt, lộ ra gương mặt trắng nõn, sau đó mới lẳng lặng kể lại: “ Hôm nay khống chế không tốt, tỉ thí thắng Trình Diệu.”

“ ... Người khác đều liều mạng muốn thắng, ngươi hết lần này đến lần khác lại nghĩ cách muốn thua. Lần nào cũng thua như vậy, thật không tốt chút nào!”

Khuôn mặt trắng nõn như bánh bao kia ngước lên suy nghĩ một chút,

“Thua khó hơn thắng.”

Giọng nói đó cực kỳ vô tội thành thật, cái cây đành thở dài.

Trình Tử Xuyên đang sống ở Trình gia, nơi đã từng nổi danh nhất tu chân giới, chỉ là Trình gia ngày càng suy yếu, hiện tại cũng chỉ có thế lực hạng ba của toàn giới, vất vả lắm mới có một Trình Diệu thiên tư rất cao, được coi là bảo bối cũng là chuyện thường, đáng tiếc, chuyện của Trình Tử

Xuyên trong Trình gia lại rối rắm vạn phần.

Trình gia cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa, lúc trước vì huynh trưởng của tộc trưởng Trình Yên nhiều năm không có con, miễn cưỡng mới để Trình Tử Xuyên vào gia phả. Vốn làm thế cũng chỉ để vợ chồng Trình Yên yên tâm dưỡng ngoạn, không ngờ thiên phú của Trình Tử Xuyên so với Trình Diệu cũng không thua kém là bao. Nếu hài tử này là hàng thật giá thật của Trình gia, bọn họ nhất định sẽ vui sướng đến phát điên, nhưng https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên lại không phải, tuy có tên trong gia phả, xét cho cùng thì vẫn là người ngoài.

Mà nếu đã là người ngoài, làm sao có thể để thiên tài thực sự của Trình gia bọn họ bị lấn át? Huống chi, Trình Diệu còn là con ruột của tộc trưởng.

“ Không bằng ngươi trực tiếp thắng hắn đi, hoặc là dứt khoát nói cho phụ

thân ngươi biết có người bắt nạt ngươi ...”

“ Không được.” Trình Tử Xuyên tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện lại vô cùng có lý lẽ, “ Phụ thân mẫu thân ta đã có công nuôi dưỡng, ta trả ơn còn chưa hết, sao có thể để bọn họ phiền lòng vì ta.”

Lần đầu tiên bị bắt nạt thế này, hắn cũng đã từng phẫn nộ mà nói cho phụ

thân, chỉ là sau đó không chỉ không giải quyết được mà còn tạo thêm phiền toái cho ông, từ đó về sau, hắn không nói thêm một lần nào nữa.

Huống chi những việc thế này cũng rất dễ ứng phó, để những người kia đánh lăn vài vòng trên đất là được rồi, những lời khó nghe thì vào tai trái ra tai phải... Người đang làm, trời đang nhìn, phong thủy luân chuyển. Không phải là quá đáng quá thì cậu cũng không để mấy chuyện này trong lòng.

Cành cây dài rụt về, một lát sau đưa ra một cây trâm gỗ được mài dũa cực kỳ tinh xảo, “ Vậy ngươi bị bắt nạt vô ích sao?”

Trình Tử Xuyên nhận lấy, chỉnh lại tóc một lần nữa, không nhanh không chậm đi quanh gốc cây vài lần, rõ ràng chỉ là một đứa bé, vậy mà lại mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn dường như đang thì thầm: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.”

(Đạo Đức Kinh

Dịch: “Người trọn hảo giống in làn nước,

https://thuviensach.vn

Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh.” )

“ Sao cơ?” Giọng nói của Phù Tang như cười mà lại không cười.

“ Thế tục như mây bay, ta truy tìm, là lối cao đường lớn.” Đứa bé nghiêm trang nói.

Phù Tang nhìn tiểu oa nhi đang khoe khoang khoác lác, buồn cười, “

Tuổi còn nhỏ, tâm đã cao đến tận mây xanh! Ngươi học ai cái giọng nói chẳng ra cái gì thế này?”

“ Xem sách.” Trình Tử Xuyên quay đầu lại, cầm lấy nhánh cây nói, “

Phù Tang, ngươi mau tu thành hình người đi, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi Trình gia, lúc đó rất cần ngươi giúp.”

“ Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, chẳng lẽ ngươi không biết, đường lớn chỉ

dành cho một người đi sao?” Phù Tang nghĩ một đằng nói một nẻo, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại vừa ẩn chứa ý cười, “ Được rồi được rồi, đừng túm, ngày ta biến hóa được không còn xa, nhất định có thể hoàn thành trước khi ngươi rời khỏi Trình gia.”

Trình Tử Xuyên cười tươi, ngồi ngay ngắn dưới tán cây nghiêm túc tu luyện.

Linh khí vô biên hội tụ, bao bọc bóng dáng bé nhỏ như ngọc thạch. Nếu có người ở đây nhất định sẽ kinh hãi vô cùng, bởi cảnh tượng khi cậu tu luyện không hề giống người bình thường.

Phù Tang thở dài một tiếng trong im lặng.

Gió thổi, cành lá chập chờn, giúp cậu bé chặn mưa chặn gió, cũng ngăn cản được sự theo dõi của người khác.

Cho tới bây giờ, tương lai tốt đẹp cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

https://thuviensach.vn

Chưa đầy một tháng sau, Trình Tử Xuyên đã được cảm nhận cái thứ thật sự được gọi là lòng người hiểm ác.

Cậu đứng bên cạnh bàn thờ Trình gia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tộc trưởng Trình gia Trình Lập sắc mặt nghiêm túc nhìn cậu, sau lưng còn có những thúc bá trưởng lão thường ngày khó gặp, “ Tử Xuyên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải người của Trình gia?”

“ Phải.” Trình Tử Xuyên yên tĩnh gật đầu.

“ Nếu đã là người của Trình gia, vậy thì vì Trình gia, ngươi nên cống hiến một chút.” Trình Lập thở dài, bộ dạng giống như việc này cũng thật khó khăn.

Trình Tử Xuyên có chút khẩn trương, nhìn một vòng lại không phát hiện ra bóng dáng của phụ thân mẫu thân, lẳng lặng hỏi: “ Tộc trưởng có ý gì?

Tử Xuyên không hiểu.”

Lần này, Trình Lập không mở miệng, ngược lại, một người trung niên bước lên phía trước nói: “ Đường huynh Trình Diệu của ngươi khi ra ngoài thí luyện bị người ta hãm hại, căn cơ bị tổn thương, nguy hiểm cận kề. Đó là hy vọng duy nhất của Trình gia mấy trăm năm qua, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì, hiện tại để cứu hắn chỉ có một biện pháp ...”

“ Biện pháp gì?”

“ Lấy căn cốt của ngươi, dùng phương pháp giống như chiết cây, giúp hắn cải tạo căn cơ.”

Trình Tử Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, cho rằng mình nghe nhầm.

Sở dĩ người tu tiên khác người phàm là vì có căn cốt chứa linh mạch, điều này cũng quyết định thiên phú của người đó cao hay thấp. Đoạt căn https://thuviensach.vn

cốt so với hủy căn cốt của người khác còn đáng khinh thường hơn, chỉ có ma tu mới làm chuyện này.

“ Tử Xuyên, Trình gia dưỡng dục ngươi nhiều năm, đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi có ân có báo, phụ thân ngươi sẽ cảm thấy rất tự hào!”

Người kia nói, “ Ngươi không cần lo lắng, tuy rằng về sau ngươi không thể

tu luyện được nữa, Trình gia cũng sẽ đối đãi với ngươi trước sau như một, trở thành hậu thuẫn...”

“ Trình gia là chính đạo, làm sao có thể làm chuyện ...”

Trình Tử Xuyên đột nhiên ngừng lại, vì cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của họ, đó là một loại ánh mắt cực kì cuồng nhiệt và chấp nhất, chỉ cần mang lại vinh quang cho Trình gia, cho dù làm trái chính đạo cũng không sao cả

... Đám người này, đám người này điên rồi!

“ Trình gia quả thật là chính đạo, sẽ không đoạt căn cốt của người khác.

Đây là ngươi vì muốn báo ân nên tự nguyện làm vậy, không phải sao?”

Vẻ mặt ngây thơ của Trình Tứ Xuyên đã sớm không còn, “ Phụ thân ta cũng nghĩ thế?”

“ Chuyện này ... đương nhiên.”

“ Ta muốn gặp phụ thân và mẫu thân.” Cậu thiếu vợ chồng Trình Yến công ơn nuôi dưỡng, nhưng cho đến bây giờ vẫn không nợ Trình gia, Trình Tử Xuyên nói: “ Chỉ cần bọn họ nói một câu, ta sẽ tự nguyên đưa căn cốt.”

Trình Lập lắc đầu thở dài nói: “ Lúc này, bọn họ không đành lòng gặp người, chờ nghi thức xong, bọn họ sẽ tự đến thăm.”

Trình Tử Xuyên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt yên tĩnh kia không hề

giống của một đứa trẻ.

https://thuviensach.vn

Đến khi những người đứng sau không kiên nhẫn được nữa, muốn trực tiếp động thủ, một tiếng nói giận dữ đột nhiên vang lên: “ Một đám súc sinh! Ai dám động đến con ta?”

Bóng người cao lớn dần bước đến, mọi người mặt đều biến sắc. Trình Tử

Xuyên vui vẻ nói: “ Phụ thân!”

Trình Yến dường như bị thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng khí thế

quanh người vẫn rất cường thịnh. Nghe được giọng của Tử Xuyên, thanh âm của ông mới trở nên hòa hoãn, “ Tử Xuyên, không sao chứ?”

Trình Tử Xuyên lắc đầu, nhưng vừa nhìn thấy rõ bộ dạng của ông, lòng lại dần dần trầm xuống.

“ Đại ca, ngươi ...” Mặc dù Trình Lập thân là tộc trưởng nhưng cũng phải cho huynh trưởng vài phần mặt mũi, lúc trước nếu không phải Trình Yến không có con nối dõi, cương vị tộc trưởng này cũng không tới phiên hắn.

“ Muốn hỏi làm sao ta có thể đến đây?” Trình Yến nhìn sang, cười lạnh,

“ Xung quanh nhà đều có người cản ta, đương nhiên ta phải một đường đánh tới. Căn cốt của Trình Diệu bị tổn thương, liệu có là thật? Coi như là thật, Tử Xuyên không hề kém Trình Diệu, chẳng lẽ không thể thay thế?

Vẫn là nói thế này đi, các ngươi luôn miệng nói Tử Xuyên nên hy sinh vì Trình gia, nhưng đâu có coi thằng bé là người của Trình gia thật sự?”

Giọng nói lạnh lùng xen lẫn thất vọng vang lên rõ ràng bên tai, trong lòng mọi người đều nhảy dựng.

“ Đại ca! Thật ra đây là ...”

Trình Lập còn chưa dứt lời, một thanh âm uy nghiêm già nua vang lên: “

Là ta phân phó.’

Thanh âm này, là của tam trưởng lão Trình gia – Trình Tiện!

https://thuviensach.vn

Hắn là người cuối cùng hiểu rõ nội tình, hai trưởng lão khác đã bế quan nhiều năm, rất lâu không quan tâm thế sự.

Lòng Trình Yến lạnh xuống, tay siết chặt thành nắm đấm: “ Lão tổ, vì sao?”

“ Không mang huyết mạch Trình gia, đương nhiên không được coi là người của Trình gia. Huống chi ...” Thân ảnh Trình Tiện bỗng xuất hiện bên cạnh Trình Tử Xuyên, một tay bóp chặt gáy cậu, “ Lúc trước ta còn không phát hiện được, tiểu tử này quả nhiên vạn năm khó gặp ... Sinh ra lại mang Thanh tịnh đạo thể! Đáng tiếc, đáng tiếc lại là loại dã chủng!”

Lời vừa dứt, Trình Yến trợn tròn hai mắt, không thể tin được lẩm bẩm nói, “ Thanh tịnh, thanh tịnh đạo thế?”

Khó trách, khó trách ... Cái gì mà cứu Trình Diệu chỉ là cái cớ, rõ ràng là trưởng lão phát hiện ra đạo thể nên mới quyết định xuống tay với Trình Tử

Xuyên!

Trong thiên hạ này có rất nhiều người mang thể chất thích hợp tu tiên, cực cực phẩm trong số đó được gọi là Thanh tịnh đạo thể, trong sách cổ có ghi lại, ngàn vạn năm nay chưa bao giờ có người xuất hiện. Sách nói người có thanh tịnh đạo thể bẩm sinh mang tiên cốt trời cho, linh khí bao quanh, từ bé đã không phải người phàm, cho dù ngủ suốt ngày không tu luyện cũng có thể cố định phi thăng trong hai mươi năm , nếu chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ là trong vài năm ngắn ngủi cũng có thể nhập tiên giới.

“ Cơ hội trời cho, cho ta cơ hội tốt để phục hưng Trình gia!”

“ A..” Trừu căn nhổ cốt vô cùng đau đớn, đau đến cực hạn như hồn phách đang thoát khỏi thân xác, cho dù Trình Tử Xuyên có gắt gao cắn chặt răng cũng không thể ngăn lại tiếng kêu của mình. Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ nhăn lại, mồ hôi lạnh tuôn xuống, nhưng cậu lại mở to mắt, không hề rơi một giọt nước mắt nào.

https://thuviensach.vn

Kinh mạch trên mặt, trên tay, trên người đứt từng khúc, xuất hiện đầy vết máu, chảy xuống ướt đẫm.

“ Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay lại!” Trình Yến mắt đỏ ngầu xông vào bên trong nhưng lại bị đám người Trình Lập ngăn lại, hắn đang bị thương, trực tiếp thổ huyết.

Bỗng, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm lớn, cùng lúc đó, một bóng người nhanh như tia chớp phóng tới, đánh bay đám người Trình Lập. Từ trước đến nay chưa gặp người nào có uy thế như vậy, Trình Tiện cũng không thể

không nghiêm túc ứng đối.

Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, Trình Tử Xuyên đã bị người đó mang đi mất rồi!

“ Là Phó Tiếu Lăng!”

Uy lực lôi pháp mạnh như vậy, chỉ có phu nhân của Trình Yến, Lôi Cung đệ tử Phó Tiếu Lăng mới có thể xuất ra được. Tu vi Phó Tiếu Lăng không lợi hại như vậy, nhất định là dùng cấm thuật!

“ Đại ca, ngươi cũng là người của Trình gia, cần gì chỉ vì một dã chủng mà đối nghịch với cả gia tộc?” Trình Lập nhìn Trình Yến có chết cũng không nhượng bộ, bất đắc dĩ hỏi.

“ Khi ta dẫn nó về Trình gia, nó chính là con ta. Các ngươi lòng tham không đáy, táng tận thiên lương, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Một Trình gia như vậy, không xứng để ta bảo vệ!”

Trình Tiện lạnh lùng chỉ một cái, “ Nói nhảm cái gì, Trình gia cũng không cần người lòng dạ đàn bà như ngươi.”

“ ... Mẫu thân?” Trình Tử Xuyên rơi vào một vòng ôm ấm áp, cố gắng lên tiếng.

https://thuviensach.vn

“ Đứa bé ngoan...” Phó Tiếu Lăng nhìn bộ dạng hấp hối của cậu, nước mắt không kiềm được rơi xuống như mưa, “ Chúng ta dẫn con về là muốn tốt cho con, cuối cùng lại làm hại con ...”

Trình Tử Xuyên muốn lắc đầu phản đối, nhưng lại không còn chút sức lực nào.

Phó Tiếu Lăng đột nhiên dừng lại, từ từ lui về phía sau, phía trước, Trình Tiện đang lạnh lùng nhìn bà.

“ Phu quân ta đâu?”

“ ...” Trình Lập không trả lời, mà bắt đầu khuyên nhủ, “ Chỉ cần ngươi bỏ Trình Tử Xuyên xuống, những chuyện sai trái lúc trước, chúng ta đều có thể bỏ qua...”

Phó Tiếu Lăng thê lương cười lớn, trong mắt dường như có huyết lệ, “

Tương lai của Trình gia chính là đoạt căn cốt của người khác, người nào cứu sẽ bị giết sao? Một đám tu đạo như các ngươi, vậy mà cũng nghĩ tới chuyện thành tiên?”

Nói xong, bà cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “ Tử Xuyên, hôm nay chỉ sợ

không còn cách nào khác để đưa con đi ...”

Trình Tử Xuyên giãy dụa, bàn tay bé nhỏ nắm chặt Phó Tiếu Lăng, cố

gắng nói từng chữ: “ Tử Xuyên vì cha mẹ, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.”

Lời hắn nói còn chưa dứt, đột nhiên một luồng ánh sáng xanh bùng lên, dây leo nhảy múa, ngăn cách hai đám người.

“ Trình gia lại có yêu nghiệt tồn tại?”

“ Phù Tang ...” Trình Tử Xuyên kêu nhỏ một tiếng.

https://thuviensach.vn

Phó Tiếu Lăng nhân cơ hội này chạy trốn đến biên giới Trình gia, chỉ cần ra khỏi hộ sơn pháp trận, đám người Trình Tiện kia không thể chuyện gì cũng dám làm nữa rồi.

Nhưng lúc này, hai đạo bóng dáng lại xuất hiện. Hai trưởng lão của Trình gia cũng đã xuất quan!

Tuy nhiên, bọn họ không hề cử động, vì trong không khí có một luồng sức mạnh không ổn định, từ trong thân cây, một nam nhân bước ra, áo bào xanh thẫm, khóe mắt đuôi mày có một loại tà khí khó tả, khuôn mặt khuynh thành, khí chất lại cực kì lẫm liệt. Lòng bàn tay hắn đưa lên, một quầng sáng bao trùm Phó Tiếu Lăng và Trình Tử Xuyên, trực tiếp đưa họ ra khỏi pháp trận, bản thân lại ở lại chiến đấu với những người đuổi theo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta phải rợn tóc gáy.

“ Hay cho một Trình gia ngu ngốc! Một ngày nào đó, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết hôm nay đã sai lầm như thế nào ...”

Thân cây khổng lồ trực tiếp nổ tung, những người đứng gần lập tục cùng nhau hộc máu trọng thương, thân hình lục y nam tử dần trở nên ảm đạm, cuối cùng tiêu tán trong không trung.

“ Hắn vậy mà lại cho nổ tung bản thể ...” Trình Tiện kinh sợ nhận ra, nếu bây giờ họ đuổi theo Phó Tiếu Lăng, bị phát hiện tất cả đều trọng thương, Trình gia ắt sẽ gặp nguy hiểm.

“ Nghi thức vừa rồi làm đến đâu?”

Trình Tiện lạnh lùng nói: “ Chỉ còn một nửa.”

“ Một nửa ... Phái người đuổi theo Phó Tiếu Lăng, nàng ta dùng cấm thuật, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị chế ngự, sẽ không đi được bao xa.”

https://thuviensach.vn

Nhưng cuối cùng, người của Trình gia vẫn là đoán sai, Phù Tang đã trực tiếp đưa hai mẫu tử họ đến một sơn cốc cách đó cả ngàn dặm, Trình gia tìm khắp trăm dặm xung quanh vẫn không hề có tác dụng.

Đáng tiếc, tình trạng của mẹ con họ cũng không tốt chút nào.

Phó Tiếu Lăng bị cấm thuật phản phệ quá nghiêm trọng, lại một đường bôn ba, Trình Yến mất là một đả kích quá lớn, bà không ngừng hộc máu, ánh mắt dần mơ hồ, có lẽ sẽ không sống được.

“ Mẫu thân ...” Trình Tử Xuyên toàn thân đầy máu, hồn phách hỗn loạn không yên.

“ Tử Xuyên, Tử Xuyên con phải sống thật tốt ...” Phó Tiếu Lăng đem chút khí lực cuối cùng truyền linh lực vào cơ thể Trình Tử Xuyên, “ Một ngày kia, một ngày kia ...” Một ngày kia, nếu có thể tìm Trình gia đòi lại công đạo, hãy đem phụ thân con đến bên cạnh ta ...

Nước mắt bà chảy dài, câu trăn trối cuối cùng cũng không thể nói hết, hai mắt khép lại, rũ xuống.

Trình Tử Xuyên mang thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, máu của cậu đối với các loại yêu ma quỷ quái mà nói chính là cực phẩm. Tuy nhiên, chưa kịp để

vật gì đến gần, chiếc trâm gỗ trên tóc của hắn đột nhiên phát sáng, đánh bay tất cả.

“ Thịch! Thịch! Thịch!”

Máu của cậu rơi xuống, dãy núi bỗng phảng phất như có nhịp tìm, chấn động từng đợt.

Không người nào có thể nhìn thấy, trong rặng núi không xa, một thiếu nữ

váy đen đang ngủ say, khói đen quanh quẩn quanh người vì thấy mỹ vị nên điên cuồng cắn hút, càng ngày càng bành trướng.

https://thuviensach.vn

Khuôn mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng hào như một đóa hoa của địa ngục tuyệt diễm nở rộ, xinh đẹp nhưng chứa kịch độc, tản mát hơi thở nguy hiểm cận kề.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 2: Xuất thế

“ Thiên đạo lâu, nhân đạo khó, ma đạo mặc dù dễ, nhưng lại khiến ngươi muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu!”

“ Tu ma đạo tồn tại một mối nguy hiểm nhất định, không phải ngươi chết, thì phải là hắn vong.”

“ Sai, sai, Ma quân, ngươi sai rồi ...”

Lúc đầu, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, dần dần vang lên tiếng nức nở, sau đó là những tiếc “ sai, sai”, nàng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy trước mặt là một khoảng không gian hắc ám.

Không thể cử động.

Không thể mở miệng.

Không biết bây giờ đã là năm nào.

Thời gian trôi qua đã lâu, nay pháp lực giam cầm nàng đã tiêu đi đến gần như không còn, cái còn thiếu duy nhất chính là cơ hội.

Mà hôm nay, cơ hội đã đến.

“Oanh - - “

https://thuviensach.vn

Linh lực dồi dào đập vào dãy núi, cuối cùng pháp lực kì lạ kia lặng lẽ tản đi, ngọn núi hoang vu bỗng xuất hiện vết nứt.

“ Ngừng ngừng ngừng, ngươi mà còn tiếp tục đánh xuống, núi này chắc chắn sẽ sập!”

Người nói chuyện là một chàng trai trẻ tuổi, trên khuôn mặt phong lưu tuấn tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, giận dữ lắc lắc một cái chiết phiến, bỗng dưng gập mạnh, chỉ vào vài đạo bóng dáng đối diện, “ Ngươi nói xem, mấy lão các ngươi đuổi theo ta đã nửa tháng rồi, còn không dừng lại?”

Vài người quay mặt nhìn nhau, nam tử trung niên cầm đầu sắc mặt vừa khổ sở lại vừa bất đắc dĩ, chắp tay thi lễ: “ Thiếu cung chủ, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, người theo chúng ta quay về đi.”

“ Không về là không về, không thương lượng.” Phó Diễn Chi nhướn mày, “ Lão nhân chính là muốn làm họ tức chết đấy, ta sớm muộn gì cũng phải đi nhìn cái cô Trình Thiên Thiên xinh đẹp thông minh thiên phú kia một chút! Còn các ngươi, đuổi theo ta lâu như thế có mệt không, mắt nhắm mắt mở làm như không thấy ta thì không được à?”

“ Nếu là ngày xưa, chúng ta nhất định sẽ để ngài đi, nhưng mấy năm gần đây ma tu bắt đầu hoành hành, vạn nhất ngài ...”

Nam tử trung niên tận tình khuyên bảo, mà hắn còn chưa dứt lời, tựa như

muốn xác minh, ngọn núi bên cạnh liền ầm ầm nổ tung, sức mạnh vô hình khiến mấy người đều phải chạy ra xa, đợi đến khi dư âm tiêu tán mới phát hiện linh khí họ dùng để ngăn cản đã hoàn toàn bị phế bỏ.

Khói đen không một tiếng động tràn ra.

Phó Diễn Chi nheo mắt, dường như hắn có thể nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai trôi nổi giữa không trung, trong chốc lát liền bổ nhào về phía hắn.

https://thuviensach.vn

Vai trái đau nhức kịch liệt, phảng phất thấy một bàn tay non mịn xuyên qua thân thể hắn, nếu không phải vừa nãy hắn cảm giác được nguy hiểm, chỉ sợ đã bị xuyên thủng tim rồi. Huyết khí toàn thân đều bị cái tay kia đoạt mất, sắc mặt Phó Diễn Chi dần trở nên trắng bệch nhưng lại không có cách nào né ra, trước mặt tối sầm, ngã xuống.

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên mặt, Phó Diễn Chi nhíu mày, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt cực kỳ. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần sử dụng pháp quyết chữa trị thương thế, tuy chữa trị rất nhanh nhưng tâm khí tạm thời không khôi phục được, một lúc lâu sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Mở mắt ra, trước mặt hắn là bầu trời xanh thẳm, mây trắng bay bay.

Phó Diễn Chi trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất.

Hắn ngồi dậy, liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi bên hồ, nhiều nhất cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, vẫn còn mang dáng vẻ ngây thơ, gương mặt lại cực kỳ muốn câu hồn đoạt phách, một thân váy đen phiền phức làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, mái tóc dài hơi xoăn buông xuống bên hông. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hồn nhiên lại lóe lên những tia sáng lạnh lùng.

Lấy con mắt hay bắt bẻ của Phó Diễn Chi mà nói, đây thật là một tiểu mỹ nhân hiếm gặp, sau này lớn lên tuyệt đối là họa thủy.

Có thể cơn đau nhức kịch liệt vừa rồi vẫn còn làm hắn cảm thấy sợ hãi, giờ phút này nhìn nàng không khác gì nhìn một đóa hoa ăn thịt người.

Phó Diễn Chi thử dịch sang bên cạnh một chút, nàng liền lên tiếng: “

Ngươi mà dám trốn, ta sẽ giết ngươi.” Thanh âm ngây thơ nhu thuận nghe thật đáng yêu, chỉ là nội dung nói ra lại chẳng đáng yêu chút nào.

Cô bé này nhìn giống như là ma tu, nhưng Phó Diễn Chi hắn đã xác định mình không phải đối thủ của nàng. Đánh không lại, trốn không xong, hắn https://thuviensach.vn

dứt khoát không làm loại chuyện như giãy giụa một cách vô vị, mặt dày mạnh dạn nói: “ Tiểu ... đạo hữu, chúng ta trước kia không thù không oán, ngươi giữ ta lại làm gì? Mặc dù ta vô cùng anh tuấn phi phàm, nhưng mà ...

ta không có thích trẻ con ...”

Lâu Nguyệt Đồng dường như không nghe thấy, nàng nhìn chằm chằm mặt hồ, khuôn mặt non nớt, ngón tay thon dài ... Không, không phải bộ

dạng này! Nàng nhíu mày hồi tưởng, ký ức đều là những mảnh hỗn loạn làm đầu nàng như muốn nứt ra, không thể không dừng lại.

Bên kia, Phó Diễn Chi đã nói đến mức nước miếng bắn tung tóe khắp nơi, lúc này mới nghe nàng hỏi: “ Đây là nhân gian?”

“ ...” Phó Diễn Chi kinh ngạc nhìn nàng một cái, “ Không phải nhân gian thì là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải người?”

“ Ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, nói thêm một câu ta sẽ cắt lưỡi ngươi!” Lâu Nguyệt Đồng đe dọa, “ Ngươi là người tu đạo, nhân gian có người tu ma không? Tình hình gần đây thế nào?”

“ ...” Phó Diễn Chi dừng một chút, sau đó vẫn trả lời, “ Hai thế lực đạo tu và ma tu đã tranh chấp nhiều năm, đến nay vẫn chưa ngừng lại. Đứng đầu đạo tu là Cửu Nguyên Sơn của Cửu Nguyên tiên môn, ma tu là Cửu U

Môn cầm đầu. Các trận chiến nhỏ diễn ra liên tục, chỉ là bảy trăm năm trước, lục giới bất ổn, hai phe cũng rất ít khi trực tiếp khai chiến ...”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Cửu Nguyên? Cửu U? Lục giới bất ổn? Bảy trăm năm ...”

Nàng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Phó Diễn Chi hất tay, móc ra cái chiết phiến, vừa phe phẩy vừa thở dài.

Vẫn Lôi Cung dù gì cũng là thế lực tu tiên có danh vọng và thế lực nhất, hắn đường đường là thiếu cung chủ, vậy mà lại luận lạc đến mức bị một ma https://thuviensach.vn

nữ quản chế, chuyện này mà truyền ra, danh tiếng hay gì của hắn đều sẽ bị

phá hủy hết.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc phiến màu hoa đào của hắn.

Tay Phó Diễn Chi run lên, may mà vẫn chưa đánh rơi, “ Đạo hữu, ngươi

...”

“ Mang ta đi Cửu U Môn.”

Phó Diễn Chi: “ ...”

Hắn không thể nhịn được nữa: “ Không biết đường có thể hỏi mà tiểu cô nãi nãi! Ta đường đường là một đạo tu, đi đến đại bản doanh của ma tu không phải là đi chịu chết sao? Ta thật đáng thương, trên có già dưới có trẻ

hai mươi mấy năm còn chưa gả được cho ai ... Tốt xấu gì ngươi cũng phải tìm cho ta tiểu tiên nữ hồi đó là ân nhân cứu mạng của ta đi, nếu không ta chết sẽ không nhắm mắt!”

“ Được.” Lâu Nguyệt Đồng gật đầu, lập tức nhàn nhạt liếc đến cái địa phương nào đó của hắn, “ Nghe thật phiền toái. Thật ra ta có biện pháp khiến ngươi không cần suy nghĩ đến việc chung thân đại sự nữa, cần ta hỗ

trợ không?”

Sai trọng điểm!

Phó Diễn Chi kẹp chặt hai chân, nghẹn giọng nói: “ ... Không cần, cảm ơn!”

“ Việc dẫn đường kia có vấn đề sao?”

“ ... Không có.” Hảo hán không chịu thiệt thòi, đạo lý này hắn vẫn rất hiểu!

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy liền buông lỏng cổ tay, “ Sớm nói vậy thì đã tốt rồi.”

Phó Diễn Chi: “... Ha ha.”

Đạo tu và ma tu ít gặp nhau, hai đại bản doanh cũng đặt ở hai đầu, được ngăn cách bởi một con sông rộng lớn vô biên tên là Định Giới, hàng năm đều có người gác. Khi xưa ma tu nhiều lần không hề kiêng nể xâm nhập vào địa bàn của đạo tu, sau đó tất cả đều bị đánh trở về. Chỉ là bảy trăm năm trước, lục giới xảy ra biến cố, nhân giới lâm vào thế yếu, hai bên liền ngừng chiến.

Từ trước đến nay, mâu thuẫn gì cũng không thể nào bắt tay giảng hòa, vì thế hai phe đồng thời mở ra một biên giới trên sông Định Giới, bất luận là đạo tu hay ma tu đều có thể xông vào chém giết, cứ thể mãi, nơi này liền biến thành nơi tập luyện, trở thành đấu trường tiếng tăm lừng lẫy của tu chân giới.

“ Nếu muốn đến Cửu U Ma Môn, đầu tiên phải đi qua được biên giới hỗn loạn, đến một nơi khác của sông Định Giới.” Phó Diễn Chi ngồi trong tửu lâu, không buông tha bất kỳ cơ hội cầu xin nào, “ Đạo hữu, ngươi nhìn ta tu vi thấp thế này, đi theo ngươi chỉ có cản trở. Hay là ta đưa ngươi đến sông Định Giới, rồi ngươi tự mình đi qua?”

Hắn nói những lời này cũng là để thăm dò tu vi của Lâu Nguyệt Đồng, vì nếu tu vi không đủ, sang bên kia hoàn toàn là tự tìm đường chết.

Vô luận tu tiên, tu ma hay tu phật thì đều là đạo, thế sự luôn biến hóa, đều có thể thoát phàm, tiêu dao, mọc cánh thành tiên. Người xưa bắt đầu từ

luyện, luyện đến tận cùng liền bỏ đi thân thể phàm nhân, lại cầu được tiêu dao, chạm được đến đại lộ, lúc này mới bắt đầu tu, đến khi đạo pháp, thể

xác và tinh thần đều tu đến cực hạn thì chỉ còn lại lĩnh ngộ. Có người ngàn năm không thể lĩnh ngộ được, đành bỏ một thân tu vi của mình đi, có người https://thuviensach.vn

lại trong nháy mắt đắc đạo, độ lôi kiếp, mọc cánh phi thăng thành tiên, cho nên mới nói, quan trọng ở đây chính là ngộ tính và cơ duyên.

Phó Diễn Chi chỉ mới tu luyện hai mươi lăm năm đã đạt đến cực hạn của thoát phàm, dõi mắt cả thiên hạ hắn có thể đứng thứ nhất thứ nhì, chỉ tiếc là hắn gặp phải Lâu Nguyệt Đồng. Tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi này so với phụ thân hắn còn đáng sợ hơn - - ít nhất thì cảm giác kiêng kị mãnh liệt trong đáy lòng đã nói cho hắn biết.

Vì thế, cho dù hắn có nghĩ mình mạnh bao nhiêu thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lâu Nguyệt Đồng nghe xong, hời hợt nói: “ Càng nguy hiểm càng có thể

thể hiện giá trị của ngươi. Ngươi nghĩ ta giữ cho ngươi cái mạng để làm gì?”

Phó Diễn Chi câm nín.

Tuy trên mặt hắn không có biểu cảm, nhưng nội tâm lại đang buồn bực muốn hộc máu.

Đột nhiên, Lâu Nguyệt Đồng chỉ về một hướng hỏi: “ Kia là nơi nào?”

Phó Diễn Chi thuận thế nhìn sang, sắc mặt khẽ biến: “ Đó là Trình gia, vốn chỉ là thế lực hạng ba bình thường. Nhưng đột nhiên lại nhảy ra một thiên chi kiêu tử Trình Diệu, mười hai năm trước đã được xếp vào Cửu Nguyên Sơn, tiền đồ rộng mở, như gió gặp bão, phát triển cực nhanh.”

“ Hử?”

“ Nói đến chuyện này, Trình gia và Vẫn Lôi Cung của ta có chút quan hệ

sâu xa.” Phó Diễn Chi thở dài, buồn bã nói, “ Tộc trưởng của Trình gia có một vị huynh trưởng, năm đó kết hôn với biểu cô của ta, đáng tiếc mười ba https://thuviensach.vn

năm trước, họ mang con nuôi đi du ngoạn rồi liền gặp nạn, tất cả đều bỏ

mình ...”

Tu chân giới có rất nhiều nguy hiểm, khó tránh khỏi việc phải phòng bị.

Loại sự việc này diễn ra cũng nhiều mà. Ấn tượng của Phó Diễn Chi đối với biểu cô vô cùng tốt, lúc trước biết tin này còn thương tâm rất lâu, cũng cùng phụ thân đến Trình gia mấy lần, thường xuyên qua lại, quan hệ ngày càng gần hơn.

Trong tình huống này, một đám hỏi được tổ chức. Trùng hợp thay, Trình Diệu có một vị muội muội, lớn lên xinh đẹp, thiên phú cũng tốt, còn rất hâm mộ Phó Diễn Chi, cho nên hắn đã bị cha hắn bức hôn.

Thực ra phần lớn tu sĩ rất khó tìm được bạn đời, nhưng vì là thiếu chủ, việc này trở thành trách nhiệm.

Tìm được bạn đời thì tìm được bạn đời đi, Phó Diễn Chi sớm đã chuẩn bị

sẵn sàng, vấn đề là hắn đã có người yêu. Hắn từng bị vùi lấp ở một nơi, thiếu chút nữa không về được, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đã được một người cứu sống, trước khi hôn mê hắn đã kịp thời nhìn thấy một bóng lưng, giống như một bạch y cô nương. Khi đó hắn liền động tâm, không phải nàng thì không cưới.

Dưỡng thương hơn nửa năm, bị phụ thân bắt ở nhà an phận rất lâu, vất vả

lắm mới chạy được đến đây, ai ngờ lại gặp được tiểu ma nữ Lâu Nguyệt Đồng, có thể thấy Phó Diễn Chi buồn bực thế nào.

Lâu Nguyệt Đồng từ chối nhận xét, nàng không có hứng thú với những chuyện đó, chỉ là, nàng mở to mắt nhìn, nở một nụ cười ngọt ngào: “ Trình gia có vật ta cần tìm.”

Phó Diễn Chi cả kinh, cái quạt xếp rơi bộp xuống đất.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 3: Gặp nhau

“ Mặc dù nhìn ngươi không giống, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, đạo hữu, ngươi là người sao?”

“ Đạo hữu, tại sao ngươi lại nhảy từ trong núi ra?”

“ Đúng rồi, không biết nên xưng hô thế nào?”

Phó Diễn Chi phe phẩy quạt, trên mặt là một nụ cười có thể nói là phong tao, nhìn qua không giống người tu tiên mà giống một quý công tử thế gia phong lưu thiếu kiềm chế. Cái miệng kia của hắn dọc đường không hề

ngừng nghỉ, dù Lâu Nguyệt Đồng lười phản ứng, hắn vẫn cứ liên tục tuôn chữ ra ngoài.

Mở miệng một tiếng “ đạo hữu”, rõ ràng là tên gọi châm chọc, cứ thế bị

hắn gọi cực kì thân thiết.

Bọn họ đang đi về hướng Trình gia, lúc trước, Phó Diễn Chi vốn vì trốn Trình Thiên Thiên mới bỏ chạy nên tuyệt đối không muốn đi, nhưng ngẫm lại, Trình gia so với biên giới hỗn loạn thì tốt hơn nhiều, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn, vì thế bèn đồng ý.

Nhưng Phó thiếu cung chủ trời sinh nhớ ăn không nhớ đánh, có cơ hội là liên tục cợt nhả.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy người này quá phiền phức, u ám ngắt lời: “

Không muốn có lưỡi nữa?”

“ ...” Tiểu mỹ nhân khó chiều thật, lại còn hung dữ như vậy. Phó Diễn Chi nhún vai, “ Được được được, vậy ta hỏi câu bình thường. Vật gì ở

Trình gia có khả năng hấp dẫn ngươi?”

Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Lâu Nguyệt Đồng thật sự trả

lời: “ Một món tiên khí.”

Mắt Phó Diễn Chi chợt lóe. Nghe nói các thế lực lâu năm đều có bảo vật trấn phái, không nghĩ tới Trình gia hóa ra cũng có, khó trách nhiều năm suy yếu mà lại không sụp đổ: “ Trình gia mặc dù kém Cửu Nguyên tiên môn, nhưng ngươi muốn đến cướp này nọ thì vẫn là nên suy nghĩ kĩ một chút.”

“ Ai nói ta muốn cướp?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi ngược lại.

Nàng khẽ cười, thái độ bình tĩnh mị hoặc, lại bởi vì có dung mạo dễ

thương nên nhìn đến là ngọt ngào đáng yêu.

Phó Diễn Chi hơi ngẩn ra, hắn không ngây thơ đến mức cho rằng số tuổi của Lâu Nguyệt Đồng đúng như ngoại hình, dù sao giọng nói hay thần thái của nàng đều không giống một tiểu cô nương làm hắn có cảm giác hơi thiếu hài hòa ... Chẳng lẽ đã bị người ta phong ấn?

Hắn tuy đang phỏng đoán cân nhắc, nhưng biểu cảm lại không hề thay đổi.

“ Hừm?” Vừa tiến vào địa bàn của Trình gia, Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Phó Diễn Chi: “ Làm sao?”

https://thuviensach.vn

Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng nhếch lên, như cười mà lại không cười: “

Khéo hết sức, có người chuẩn bị độ kiếp.”

“ ... Không thể nào?” Phó Diễn Chi thốt lên, “ Biến cố bảy trăm năm trước đã khiến việc độ kiếp khó khăn hơn rất nhiều. Người có tu vi cao nhất Trình gia còn chưa lĩnh ngộ được tiêu dao, đừng nói là có thể kéo lôi kiếp đến! Chẳng lẽ hắn giấu giếm thực lực?”

Lâu Nguyệt Đồng nhìn hắn một cái.

Phó Diễn Chi hiểu được ngụ ý của nàng, bất đắc dĩ duỗi tay bắn ra tín hiệu.

Tín hiệu phát quang, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy đến, đi đầu là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người, thanh âm có chút ngạc nhiên mừng rỡ: “ Diễn Chi ca ca!”

Phó Diễn Chi bị câu này của nàng ta làm cho giật mình suýt rơi răng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhanh nhẹn không thay đổi: “ Trình cô nương, tại hạ không mời mà tới, quấy rầy rồi.”

“ Trình cô nương cái gì, không mời mà tới cái gì, Diễn Chi ca ca, sao huynh có thể nói những lời khách sáo như vậy? Phụ thân ta đã coi huynh là con trai từ lâu, chỉ sớm mong huynh đến nhà làm khách.” Là mong hắn đến cầu hôn mới đúng. Gò má Trình Thiên Thiên ửng đỏ, hai nhà muốn có một đám hỏi là chuyện mọi người đều biết. Lúc này, nàng ta liền chú ý đến tiểu cô nương bên cạnh Phó Diễn Chi, thoáng sững sờ, “ Vị này là ...”

Phó Diễn Chi ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc bịa chuyện: “ Biểu muội của bà con xa.”

Lâu Nguyệt Đồng chống lại ánh mắt dò xét của Trình Thiên Thiên, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc dài xoăn nhẹ, nhìn thập phần thuần lương vô tội.

https://thuviensach.vn

“ Biểu muội của huynh xinh đẹp như vậy, ta lại chưa bao giờ gặp.” Ánh mắt của Trình Thiên Thiên một lần nữa dính chặt Phó Diễn Chi, dẫn hai người vào bên trong, “ Diễn Chi ca ca, huynh có thể ở lại đây làm ta thật sự

rất vui, chỉ là ... gần đây Trình gia có chút chuyện, nên nếu có gì tiếp đãi không chu toàn, xin huynh đừng trách móc.”

“ Chút chuyện? Đã xảy ra chuyện gì?”

Trình Thiên Thiên nhướn lông mày, khuôn mặt đầy phẫn nộ: “ Đệ tử nội môn của Trình gia liên tiếp bị giết hại, những đứa trẻ có cốt cách đều mất tích đến hài cốt cũng không tìm ra. Phụ thân ta tự mình đi tìm cũng không biết được là chuyện gì làm nhiều người hoang mang. Nếu cứ tiếp tục như

vậy, phụ thân thân là tộc trưởng sợ khó có thể ...” Dừng một chút, nàng chuyển chủ đề, “ Cũng may lão tổ tông sắp xuất quan, đến lúc đó không lo không bắt được kẻ làm loạn nữa.”

Phó Diễn Chi nghe vậy kinh ngạc nói: “ Đây là địa bàn của Trình gia, bên trong đại trận lại không có người ngoài, kẻ làm loạn kia chẳng phải là

...”

Trình Thiên Thiên gật đầu, oán hận nói: “ Nếu không phải có người xâm nhập vào thì chắc chắn là nội tặc Trình gia.”

Phó Diễn Chi nhíu mày, đụng đến việc riêng của Trình gia, vậy hắn đến thật không đúng lúc.

Trình Thiên Thiên an bài nơi nghỉ ngơi cho họ, giải thích: “ Diễn Chi ca ca, phụ thân ta đang cùng các thúc bá bàn chuyện, sợ rằng ngày mai mới có thể gặp huynh. Hai người tạm thời ở lại đây trước, ta hết bận sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt!”

Khi trước, mỗi lần ở lại đây, Trình Thiên Thiên đều quấn chặt lấy Phó Diễn Chi không chịu rời đi, vậy mà hôm nay thần sắc không yên, chỉ nói vài câu liền vội vã đi mất.

https://thuviensach.vn

“ Xem ra sự việc lần này của Trình gia không đơn giản ...”

Lâu Nguyệt Đồng không có hứng thú nghe việc vặt, thấy ổn rồi liền đi vào phòng, mặc kệ Phó Diễn Chi đang ở bên ngoài suy nghĩ.

Phó Diễn Chi thấy nàng bước vào cửa liền cười một tiếng. Trình gia nếu đã gặp chuyện cổ quái chỉ sợ là sẽ quản lý chặt chẽ hơn rất nhiều, chỉ cần tiểu ma nữ này có can đảm vọng động, nàng sẽ phải nếm mùi đau khổ!

Mà hắn, cũng sẽ có một cơ hội tốt để thoát thân!

Bóng đêm mênh mông, mây tầng tầng lớp lớp che khuất ánh trăng, trên bầu trời lờ mờ vài ngôi sao sáng.

Địa giới của Trình gia thỉnh thoảng sẽ có đệ tử đi xung quanh kiểm tra dò xét.

“ Thay ca, sư đệ ngươi cả ngày mệt mỏi rồi, tạm thời đi nghỉ đi!”

“ Làm phiền Tam sư huynh, ban đêm nguy hiểm, huynh cẩn thận!”

Đây là lần thay ca duy nhất trong ngày, người được gọi là Tam sư huynh kia sau khi kiểm tra thay đệ tử trước liền dẫn vài người rời đi theo nhiều hướng khác nhau.

Đột nhiên, dưới đất bỗng mọc lên vài nhánh cây vừa nhỏ vừa dài, tựa như bạch tuộc cuốn chặt lấy chân vài người. Một số người phản ứng không kịp liền ngã gục xuống, cành cây mở rộng, im hơi lặng tiếng kéo người vào lòng đất, không lưu lại dấu vết nào.

“ Ồ?”

Một giọng nói nghi hoặc trầm thấp tản đi trong gió, khói đen nhàn nhạt trôi nổi trong bóng đêm.

https://thuviensach.vn

Phía sau ngọn núi dường như đã lâu không có người đến dọn, khắp nơi đều là cỏ cây khô héo, đến gần mới phát hiện mấy cây đại thụ đều bị chém đổ.

Khói đen tụ lại, bóng dáng Lâu Nguyệt Đồng hiện ra, nàng đảo mắt nhìn vào trung tâm, chỗ đó vốn phải có một cây đại thụ. Cái cây đó hẳn đã bị

người trong phái trừ đến tận gốc, nếu không màu sắc đã có sự khác biệt với đám bùn đất xung quanh. Nhưng người đốn cây này chỉ sợ cũng không nghĩ đến, cái cây này vẫn “sống”.

Lâu Nguyệt Đồng nảy sinh hứng thú đưa tay ra, muốn tìm tòi đến cùng.

Đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên hiện ra, sau đó liền biến ảo thành vô số tia lưới chụp về phía nàng, Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày - - tiên khí ?!

Thật ra lúc trước Phó Diễn Chi đoán không nhầm, Lâu Nguyệt Đồng quả

thật bị phong ấn, tu vi còn không bằng một phần mười lúc đầu, hơn nữa còn đang trong thời kỳ suy yếu, tuy đối phó với phàm nhân hay tu sĩ đều không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu đụng phải tiên khí thì rất khó để nói.

Khói đen đụng vào bạch võng, hai bên tản ra, Lâu Nguyệt Đồng nhanh chóng lui về phía sau: “ Ai?”

Ánh trăng chiếu vào giữa đám cành cây khô héo, lờ mờ có thể nhìn ra một bóng dáng mặc đồ trắng như tuyết, tư thái lặng im, thanh cực nhã cực, nhanh chóng biến khung cảnh bị tàn phá này thành sơn linh vũ thắng cảnh.

Người kia lẳng lặng mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng làm người ta nghĩ

đến những bông tuyết bay đầy trời, mát lạnh, đạm bạc, lại vô cùng êm tai: “

Nhận lầm người, thất lễ.”

Nói xong, bạch võng liền biến trở lại thành những luồng sáng, bị hắn thu vào trong tay áo.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nhẹ nhàng ngửi ngửi, khẽ mở to mắt - - thơm quá, thật muốn hút máu người này ...

Nàng không nói lời nào, người kia cũng vậy.

Một hồi lâu sau, Lâu Nguyệt Đồng cố gắng đè xuống sự xúc động muốn hút máu, khóe miệng cười cười: “ Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Người của Trình gia?”

“ Trước đó, đạo hữu phải giới thiệu về bản thân đã, tại sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây?”

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “ Ngươi quản ta?”

“ Vậy đạo hữu cũng không cần quản chuyện ta là ai.” Hắn vẫn vô cùng trầm tĩnh đứng đó, khoảng cách vừa vặn được bảo trì.

Lâu Nguyệt Đồng vỗ tay cười: “ Nói rất hay!” Nháy mắt, nàng lách người đánh ra một chưởng, mục tiêu không phải là hắn, mà là gốc cây đại thụ vẫn còn “sống” kia!

Người kia cuối cùng cũng đi ra, không chút do dự ngăn cản, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cái trâm gỗ độc nhất trên người hắn bỗng lóe sáng, đánh tan chưởng lực của Lâu Nguyệt Đồng.

Đến bây giờ, Lâu Nguyệt Đồng mới nhìn rõ bộ dạng của hắn.

Toàn thân trắng tinh, tóc dài đen như mực phảng phất phủ xuống vai, phong thái như sương như tuyết, trầm tĩnh như dòng nước trong đêm đen, thanh tao tựa tiếng chuông vang khắp sông núi, kiêu ngạo, lịch sự tao nhã như rời xa thế tục.

Trong ánh trăng mông lung, khuôn mặt mờ ảo, thân hình lại sáng như

ngọc, chính xác là cảnh đẹp đến cực điểm... Đáng tiếc.

https://thuviensach.vn

“ Rất khá, vậy mà lại là ... người mù?” Lâu Nguyệt Đồng giọng nói như

thán mà không phải thán, dường như có chút trêu chọc.

Người tu tiên gãy tay gãy chân đều có thể phục hồi lại như cũ, vì thế tu chân giới rất hiếm thấy người tàn tật. Vậy mà đôi mắt màu xanh của người này lại không hề có tiêu cự, quả nhiên là không nhìn thấy.

Xung quanh người hắn có linh lực hội tụ hơn xa người khác, bằng nhãn lực của Lâu Nguyệt Đồng cũng đủ để nhìn thấy người này có thiên tư tuyệt đỉnh, vậy mà lại không hề có một chút tu vi nào.

Giải thích duy nhất chính là - - căn cốt của người này đã bị phế!

Nhưng một phế nhân làm sao có thể khống chế được tiên khí?

Chỉ bằng một lần chạm mặt ngắn ngủi, Lâu Nguyệt Đồng đã thành công nảy sinh hứng thú với hắn, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nàng rất vừa ý ... huyết khí của hắn.

Bạch y nam tử khẽ vuốt cằm, thong dong đáp: “ Để đạo hữu chê cười rồi.”

Loại khẩu khí lạnh nhạt mà lại giống như đã từng quen biết thế này làm Lâu Nguyệt Đồng rất khó chịu.

“ Thần côn!” Nàng cười lạnh.

Bạch y nam tử lặng lẽ quay đầu lại.

“ Ngươi lớn lên không tệ, mặc trang phục liệm rất giống chó hình người, mặc dù mù là điểm yếu, nhưng làm thần côn thì thừa sức.” Lời nói của nàng như có ác ý, tính tình của tiểu ma nữ là như thế, mình khó chịu phải làm cho người ta nghẹn họng không nói được gì mới có thể thoải mái.

(Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có https://thuviensach.vn

phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác)

Bạch y nam tử dường như nhìn không ra cơn tức trong lời khiêu khích vô lễ của Lâu Nguyệt Đồng, nói: “ Sắp tới là ngày giỗ phụ mẫu, ta mặc tang phục làm ngứa mắt đạo hữu, thật xin lỗi.”

Lâu Nguyệt Đồng “ A” một tiếng, bắt chước giọng nói của hắn lúc trước:

“ Nói sai lời, thất lễ.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 4: Khác đường

Bóng đêm âm trầm, trăng sáng vằng vặc.

Lâu Nguyệt Đồng tiến lên trước vài bước, không tức giận nữa, tâm bình khí hòa hỏi: “ Ta là Lâu Nguyệt Đồng, còn ngươi?”

“ Trình Tử Xuyên.”

“ Quả nhiên là người Trình gia.” Lâu Nguyệt Đồng nói, “ Tại sao ngươi lại làm bạn với yêu, mưu hại tộc nhân?”

Trình Tử Xuyên: “ Thiên hạ không chỉ có mỗi người của Trình gia mới có thể mang họ Trình, đối với Trình gia, ta còn công đạo muốn lấy, nhưng chưa từng động thủ, nói gì đến mưu hại? Còn về làm bạn với yêu ... Phù Tang không phải là yêu, hắn là bằng hữu của ta.”

Lâu Nguyệt Đồng cổ quái liếc hắn một cái, nhìn hai mắt không có tiêu cự của hắn, lấy tức như cười mà không cười nói: “ Bằng hữu? Xem ra ngươi vẫn không biết ...”

Nàng còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng chấn động, nhánh cây uốn lượn trong nháy mắt quấn lên chân nàng. Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh một tiếng, khói đen bao phủ, nhánh cây nhanh chóng khô héo với tốc độ

dùng mắt thường cũng thấy được: “ Khá lắm, Phù Tang thụ yêu, ngươi muốn tự mình ra hay muốn ta đánh cho ngươi ra?”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên nghe được động tĩnh, nghiêng nghiêng đầu: “ Phù Tang?”

Một tiếng thở dài vang lên, chiếc trâm gỗ trên đầu Trình Tử Xuyên tỏa sáng, một bóng người hiện ra, áo bào xanh thẫm, gương mặt khuynh thành, so với khí thế xuất trần lẫm liệt khi trước còn tăng thêm vài phần yêu mị, hắn nhìn Trình Tử Xuyên, gương mặt phảng phất chút vui mừng nhưng lại có chút ngưng trọng: “ Tử Xuyên, bây giờ không phải thời cơ để ngươi quay về.”

Trình Tử Xuyên nghe được thanh âm của hắn không khỏi khẽ mỉm cười, nói chuyện vui vẻ như đang hàn huyên với bạn cũ: “ Vậy khi nào mới là thời cơ để ta quay về?”

“ Ít nhất phải đợi đến khi ngươi có thể cải tạo căn cơ ..”

“ Nhưng ngươi lại không thể đợi.” Trình Tử Xuyên đưa tay gỡ chiếc trâm trên đầu đưa ra trước mặt.

Hành động này người khác xem sẽ không hiểu, nhưng hai người đứng đây lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Lâu Nguyệt Đồng chợt lóe sáng: “ Hóa ra là thế ...”

Phù Tang thụ yêu này cũng thật may mắn, cỏ cây mang linh thể rất hiếm gặp lại dễ tu tiên, bản thể của hắn có thể đã bị hủy khi hắn chưa thành hình, suýt nữa thì hồn phi phách tán, cũng may hắn hiểu rõ nội tình, thành công chuyển sang tu yêu đạo.

Phàm là cỏ cây mang linh thể đều có tâm, tâm ẩn chứa rất nhiều năm tu vi tinh túy, bất luận bản thế có bị thương nặng đến thế nào cũng có thể

trùng sinh, vậy mà Phù Tang lại tùy ý tặng linh thể tâm cho một đứa bé con, cũng chính là Trình Tử Xuyên năm đó.

https://thuviensach.vn

Năm đó Trình Tử Xuyên không biết rõ, hiện tại trả lại, hiển nhiên hắn rất cảm kích.

“ ... Ta mặc dù là cây, nhưng cũng rất có nghĩa khí.” Phù Tang nhíu mày,

“ Vật đã tặng, sao có thể lấy lại!”

Bản thể của hắn năm đó bị thương nặng, quyết tâm chuyển sang tu yêu thân, mấy ngày gần đây mới tỉnh lại. Những đệ tử mất tích của Trình gia đều bị hắn kéo xuống làm phân bón, năm đó họ làm những loại chuyện kia đã khiến hắn căm thù đến tận xương tận tủy, đương nhiên sẽ không có chút áy náy nào.

Nghĩ đến đây, trong mắt Phù Tang hiện lên một tia sát ý.

“ Linh tâm của cỏ cây rất thuần túy, vô cùng hướng thiện, cả đời chỉ có nhất niệm.” Lâu Nguyệt Đồng lơ đãng nói, “ Ngươi lại sinh sát khí, đã nhập oai đạo, cứ như thế mãi sẽ không thể cứu vãn ... Hắn trả lại tâm, là vì hắn nghĩ cho ngươi.” (Oai là không chính đáng, oai đạo có thể hiểu là ngược với chính đạo)

Chậc, Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi đưa tay vuốt vuốt tóc, thật ra nàng rất thích nhìn Phù Tang thụ yêu nhập oai đạo nha, chỉ là tạm thời không muốn chọc giận Trình Tử Xuyên thôi.

Trình Tử Xuyên nghiêng người về phía Lâu Nguyệt Đồng khẽ cười, nói với Phù Tang: “ Công đạo của ta, tự ta sẽ đòi lại.” Thanh âm của hắn đặc biệt lạnh nhạt, lặng lẽ vang lên trong không gian.

Suy nghĩ kia của hắn, không cần nói cũng biết.

“ Đã như vậy ...”

Phù Tang nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên tiến đến cầm lấy trâm gỗ, nhỏ

vào đó một giọt máu. Sau đó, Phù Tang cười cười, thân hình dần dần biến https://thuviensach.vn

mất, bay vào trong trâm gỗ, ánh sáng mờ mịt, huyết khí của nhánh cây dưới lòng đất nhanh chóng bị rút đi. Chiếc trâm gỗ lóe một cái, một lần nữa bay trở về tay Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên ngẩn ra, Lâu Nguyệt Đồng liền giải thích: “ Hắn như

vậy mà lại bỏ đi yêu thân, bây giờ sẽ đi cùng ngươi.”

Thanh âm của Phù Tang cũng truyền vào trong tai Tử Xuyên: “ Ngươi là thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, đi theo ngươi có thể giúp ta tu luyện. Tử

Xuyên, năm đó ta nói sẽ cùng ngươi rời khỏi Trình gia vào đời tu hành, hiện tại coi như đang thực hiện lời hứa. Chỉ là, ta đã vứt bỏ yêu thân nên cần phải bế quan một chút, ngươi nhất định phải cẩn thận... Nha đầu bên cạnh ngươi, chỉ có thể ứng phó, không thể thâm giao, nhớ lấy.”

Lâu Nguyệt Đồng chỉ thấy Trình Tử Xuyên im lặng một lát, một lần nữa búi lại mái tóc dài, thần sắc không có biến hóa gì lớn.

Nàng vuốt vuốt cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm vết thương trên tay hắn ... đang chảy máu đó. Hai mắt của Trình Tử Xuyên không thấy được, đương nhiên không biết vẻ mặt nàng giờ phút này có bao nhiêu hưng phấn quỷ dị.

“ Ngươi ...”

Lâu Nguyệt Đồng đang định mở miệng đột nhiên nhíu mày, bước nhanh về phía trước giữ lấy hắn, thấp giọng nói: “ Đừng lên tiếng!”

Trên không trung, mấy đạo bóng dáng nhanh chóng lướt đến.

Trình Tử Xuyên cũng nghe thấy động tĩnh, ngón tay cùng ống tay áo bị

nàng nắm chặt, động tác liền ngừng lại.

“ Cha, tại sao lại không có ai?” Trình Thiên Thiên vừa đáp xuống đất liền chạy đi tìm kiếm, kết quả lại không phát hiện ra điều gì, “ Tam sư

https://thuviensach.vn

huynh bọn họ đúng là đã gặp nhau ở gần đây ...”

“ Đi lên trên kia xem một chút.” Trình Lập nhìn quanh một lúc lâu, cuối cùng lạnh mặt, mang người rời đi.

Qua một hồi, ánh trăng chiếu vào tán cây, khói đen dần dần tản ra hòa vào màn đêm, hai người đứng đó, vậy mà lại không bị phát giác.

Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng khẽ cong, nghiêng đầu nhìn Trình Tử

Xuyên, khuôn mặt ngây thơ, người thường nhìn sẽ thấy vừa giảo hoạt vừa đáng yêu.

Tiếc rằng Trình Tử Xuyên không nhìn thấy, hắn mặt không biến sắc rút tay lại, nhàn nhạt nói: “ Rất lợi hại.”

“ Khen người cũng phải làm người ta khó chịu như thế. Ngươi làm ta cảm thấy mình như đang xen vào chuyện người khác.” Lâu Nguyệt Đồng thuận thế giữ chặt tay hắn, hơi dùng sức một chút, vết thương bị trâm gỗ

gây ra lại rỉ máu, “ Trình... đạo hữu, ta đã giúp ngươi, vậy chúng ta làm bằng hữu đi?”

Nàng lại như vô tình quệt qua ngón tay hắn, thấm máu vào ngón tay, đôi mắt không tự chủ cong lên vui vẻ.

“ Đạo hữu có tâm, đương nhiên là được.”

“ Được. Nếu đã là bằng hữu, không bằng tiết lộ một chút mục đích ngươi trở về Trình gia, xem chúng ta liệu có phải là ...” Nàng cố ý nói chậm lại, tỏ

vẻ vừa ái muội lại có thâm ý, “ Cùng, có, thù, không?”

Từ lúc hắn và Phù Tang nói chuyện, Lâu Nguyệt Đồng đã có thể đoán được rất nhiều tin tức, ví dụ như Trình Tử Xuyên vốn là người của Trình gia nhưng bây giờ không phải nữa, ví dụ như, hắn và Trình gia có thù.

https://thuviensach.vn

“ Làm đạo hữu thất vọng rồi, hiện tại ta không có tu vi, chỉ là một người bình thường, quay về chỉ để gặp Phù Tang một chút.” Trình Tử Xuyên nhẹ

nhàng nới rộng khoảng cách, “ Còn những việc khác, tuy có lòng nhưng không đủ lực.”

Cái người này, lúc mới nhìn thấy hắn một thân cô đơn, tràn đầy phong thái tao nhã, lại cực kỳ ôn hòa, nói chuyện cũng không lạnh lùng quá đáng; nhưng muốn kết thân thì không được, bất luận thế nào cũng khiến nàng cảm thấy như có một tấm màng chắn vô hình vậy.

Phải từ từ mà tính.

Lâu Nguyệt Đồng vuốt vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “

Được, nếu đã vậy, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, sau này ... có duyên gặp lại.”

Nàng cười một tiếng không rõ ý tứ hàm súc, chỉ xoay người đã không thấy bóng dáng.

Không còn người khác, Trình Tử Xuyên khẽ ngẩng đầu, thần sắc ngày càng lạnh nhạt, rõ ràng hắn không nhìn thấy, lại chấp nhất nhìn thẳng về

một hướng - - năm đó, huyết lệ của Phó Tiếu Lăng chính là rơi xuống ở nơi này, những tiếng khóc, tiếng nức nở, năm tháng tuy đã xóa đi phần nào, nhưng trong ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ.

Hôm sau, biến cố chẳng ai ngờ đến xuất hiện.

Sáng sớm, mây trời hội tụ, tiếng sấm lớn bỗng chốc phá tan nơi bế quan của lão tổ Trình gia.

“ Kỳ quái.” Phó Diễn Chi nhìn về phía lôi vân tụ tập, có chút kinh ngạc,

“ Lôi kiếp này ... động tĩnh cũng quá lớn rồi?”

https://thuviensach.vn

Người bình thường hay tu sĩ sẽ gặp lôi kiếp bình thường, người có thiên phú dị bẩm thì tùy tình huống mà xác định, tuy lôi kiếp của mỗi người đều khác nhau nhưng cũng có quy luật nhất định. Còn có một loại, nếu tu sĩ

phạm phải tội ác tày trời, chạm đến ranh giới cuối cùng của thiên đạo thì mấy đạo lôi kiếp đó đừng nghĩ đến chuyện vượt qua, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Sự vận chuyển của thiên đạo liên quan đến lục giới, ranh giới cuối cùng của nó cho đến tiên nhân cũng không đủ trình độ chạm đến, càng không phải bàn về phàm nhân tu sĩ.

Phó Diễn Chi cũng đã chứng kiến rất nhiều lôi kiếp, vị lão tổ này của Trình gia ... phỏng chừng, có khả năng là tình huống cuối cùng.

Lần độ kiếp này đúng là của lão tổ Trình gia – Trình Kiệt. Thật ra, tu vi của ba lão tổ Trình gia đều sàn sàn nhau, đều đã qua được tiêu dao cảnh.

Theo lý thuyết, lôi kiếp đến thì hắn hẳn là phải biết. Mà đại đa số tu sĩ khi qua được tiêu giao cảnh, lôi kiếp cũng không đến nhanh như thế, trừ khi là kỳ tài có ngộ tính cực cao, một lần ngộ đạo.

Trình Kiệt có thiên phú, đã qua được tiêu dao cảnh nhiều năm, tuy đánh giá bản thân rất cao nhưng lại không coi mình là thiên tài. Trước đây không lâu, hắn may mắn mới có thể qua được tiêu dao, cảnh giới còn chưa ổn định, càng không nói đến ngộ ra cái đạo gì đó. Ai ngờ lôi kiếp cứ như vậy mà đến!

Hắn còn đang kinh hãi không hiểu, vừa nhìn thấy lôi kiếp liền lập tức vỡ

mộng ... Chạm đến ranh giới cuối cùng của thiên đạo rồi? Nói đùa cái gì vậy! Nếu hắn có chừng đó thực lực, Trình gia đã sớm xưng bá tu tiên giới rồi!

“ Cha, đây là chuyện gì?” Trình Thiên Thiên cầm tay gia chủ Trình gia, thân thể phát run.

Trình Lập sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu.

https://thuviensach.vn

Lôi kiếp bổ xuống, Trình Kiệt khổ sở giãy dụa, chỉ một lát sau, tất cả

linh khí linh đan trên người đều bị hủy hoại, thân thể cũng bị nướng cháy đen sắp không chịu nổi, nguy hiểm cận kề.

Trong khi đó, hai vị lão tổ Trình Tiện và Trình Lệnh cũng đang quan sát một màn này. Không thể nhúng tay vào lôi kiếp, nếu không uy lực sẽ tăng gấp bội, hai người tuy muốn nhưng không thể giúp.

“ Ngươi có cảm thấy ...” Trình Lệnh muốn nói lại thôi.

Trình Tiện gắt gao nhìn chằm chằm lôi kiếp: “ Không rõ lắm. Trước khi biết rõ nguyên nhân, tốt nhất chúng ta vẫn không nên đột phá tiêu dao cảnh.”

Trình Lệnh rất tán thành gật đầu: “ Trình Kiệt phải làm sao bây giờ? Có cần ... ném cho hắn Thiên Tinh Giang?”

Thiên Tinh Giang, tiên khí duy nhất của Trình gia. Khác với thuộc tính công kích phòng ngự của tiên khí đơn thuần, Thiên Tinh Giang phần nhiều dùng để trấn áp và phá phong ấn, đây cũng là nguyên nhân Lâu Nguyệt Đồng thay đổi lộ trình, tiến vào Trình gia.

“ Không được! Thiên Tinh Giang là bảo bối trấn tộc của Trình gia ...”

Hắn còn chưa dứt câu, cấm địa của Trình gia đột nhiên xuất hiện dị động, chỉ thấy một cột sáng phóng thẳng lên trời cao tựa như ngân hà sáng chói ...

là tiên khí Thiên Tinh Giang!

Lại sau đó, người của Trình gia đột nhiên phát hiện, có người bày trận trong từ đường!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 5: Đồng quy

“ Kẻ nào dám dương oai ở Trình gia?”

Cột sáng đang phóng lên cao dần dần co lại thành một viên linh châu được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ bay thẳng ra ngoài, bị Trình Tiện bắt được. Tuy nhiên, Trình Tiện còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, viên linh châu trên tay đã bị ai đó một cước đá bay!

Hắn nổi giận quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đứng đó, một thân váy đen hết sức cổ quái.

Tiểu cô nương nhếch môi, nói: “ Là ta.”

Trình Tiện sững sờ, một lúc sau mới phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo.

Tình huống lúc này có thể được miêu tả như sau, Lâu Nguyệt Đồng đuổi theo một viên linh châu, Trình Tiện đuổi theo Lâu Nguyệt Đồng, mà phía trước ... là Trình Kiệt đang độ kiếp! Nếu không cẩn thấy chạy vào phạm vi của lôi kiếp, kết quả không cần nói!

Đúng lúc này, viên linh châu đột nhiên thay đổi quỹ đạo, bay thẳng xuống dưới. Lâu Nguyệt Đồng nhìn thấy nó bay vào tay áo của một người, sau đó ... Không có sau đó.

“ Trình Tử Xuyên?” Nàng ngẩng đầu, phát hiện người đứng đó chính xác là Trình Tử Xuyên, sau lưng hắn, Trình Lệnh cũng vừa đuổi tới, bên cạnh https://thuviensach.vn

là đám người Trình Lập, đằng sau là Trình Tiện, vừa vặn vây họ vào giữa.

Lâu Nguyệt Đồng lại không hề nóng nảy, cười trào phúng: “ Người bình thường? Có lòng nhưng không đủ lực?”

“ Thật hổ thẹn.” Tư thái của Trình Tử Xuyên rất bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp, “ Cái đó tùy lúc thôi.”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Mặc dù ngươi mù, ta vẫn muốn đánh ngươi.”

“ Xem ra đạo hữu vẫn còn đang tu hành.” Trình Tử Xuyên thong dong đáp.

“ Đúng vậy.” Lâu Nguyệt Đồng tuy ngoài cười nhưng trong không cười,

“ Thật muốn có cơ hội luận bàn với Trình đạo hữu, để xem ta còn phải tiến bộ bao nhiêu nữa mới đủ.”

Trình Tử Xuyên hình như đem trào phúng nghe thành khách khí, nghiêm túc trả lời: “ Rất tốt.”

“ ...” Lâu Nguyệt Đồng lại muốn đánh người.

“ Ngươi không phải là biểu muội của Diễn Chi ca ca sao?” Trình Thiên Thiên nhìn rõ mặt Lâu Nguyệt Đồng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức nhìn xung quanh tìm Phó Diễn Chi.

Phó Diễn Chi núp một bên lầm bầm lầu bầu: “ Ta kiếp trước nhất định đã nợ tiểu ma nữ rất nhiều tiền, hại ta đến là khổ ... Ai, trốn trước đã rồi nói!”

Lâu Nguyệt Đồng mặc dù đang âm thầm so tài với Trình Tử Xuyên nhưng vẫn mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, thấy bọn họ vây lại liền đẩy cánh tay Trình Tử Xuyên: “ Trình đạo hữu, ngươi dám đến đây chắc sẽ

có cách chạy trốn, còn không mau bổ sung cho ta kiến thức lợi hại của

‘người bình thường’ đi!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên: “ Mời đạo hữu làm trước.”

“ ...” Lâu Nguyệt Đồng trầm tư một lát, “ Ta đang nghĩ xem liệu có nên đẩy ngươi ra ngoài? Ngươi nói xem, người đường đường là một nhân vật cao lãnh gió mát trăng thanh ... tại sao đánh nhau lại như sói vậy?”

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt, nghiêm túc đáp lại: “ Đạo hữu cũng không khác ta là bao.”

Lâu Nguyệt Đồng hiện tại thật sự có suy nghĩ băm người này thành tám khối.

Nàng hừ một tiếng, khói đen vô tận tràn ra, bao phủ một khoảng lớn, mà hoa cỏ bị khói đen quẩn quanh trong nháy mắt trở nên khô héo, người bình thường, đương nhiên cũng giống như vậy.

“ Mau tránh ra! Không thể chạm vào loại khói này!”

Khói đen cũng chỉ duy trì trong chốc lát liền tản đi, người xung quanh rút pháp khí ra chuẩn bị, sau đó liền phát hiện, hai người kia cứ thế mà đã biến mất!

Cùng lúc đó, Trình Kiệt đang hấp hối dưới lôi kiếp kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng im hơi lặng tiếng, đợt lôi kiếp cuối cùng bổ xuống, trực tiếp đánh hắn hồn phi phách tán!

Nhìn sang tình huống bên cạnh, quả nhiên thật châm chọc.

Sự việc xảy ra khiến người ta đông cứng, Trình Tiện vung tay, lạnh như

băng nói: “ Truyền tin đi, bất luận là đệ tử nội môn hay ngoại môn của Trình gia, nhất định phải không tiếc bất kì giá nào lùng bắt kẻ tặc, một khi có tin lập tức báo lại. Còn nữa ...”

https://thuviensach.vn

Trình Tiện quay đầu nhìn Trình Lập một cái: “ Cũng báo cho Diệu nhi.”

Trình Diệu, đệ tử tâm đắc của Cửu Nguyên tiên môn, cũng là nhất thiên chi kiêu tử của Trình gia.

Vừa trải qua hỗn loạn, không ai nhận ra, một người quan trọng cũng đã biến mất.

“ Ta không chịu! Ngươi không cần yêu ta như thế chứ, chạy trốn tại sao cũng phải mang ta theo?” Ở một nơi hoang dã, ba bóng người xuất hiện, Phó Diễn Chi khóc không ra nước mắt ngửa mặt lên trời gào thét, “ Tiểu cô nãi nãi, ta đã gây thù oán gì với ngươi??”

“ Ai bảo ngươi đến trốn cũng không nổi, còn chạy đến trước mặt ta.” Lâu Nguyệt Đồng nói một câu khiến Phó Diễn Chi nghe xong chỉ muốn đập đầu xuống đất tự sát.

“ Miễn lễ, không cần cảm ơn.” Lâu Nguyệt Đồng phủi phủi tà áo, “ Ta chỉ thuận đường thôi.”

Phó Diễn Chi nằm trên mặt đất giả chết, tâm như tro tàn.

Thấy có người buồn bực nghẹn khuất đến mức này, tâm tình Lâu Nguyệt Đồng cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, nàng nghiêng đầu quan sát Trình Tử

Xuyên, ánh mắt như muốn chọc một lỗ vào người hắn: “ Này, đây là lần thứ hai ta giúp ngươi, ngươi định báo đáp thế nào?”

Một người không nhìn thấy gì đương nhiên không thể đón nhận thâm ý trong ánh mắt kia, vì thế những biểu cảm tỏ vẻ hung tàn nhỏ mọn của Lâu Nguyệt Đồng, ai .. trực tiếp ném cho chó ăn đi.

Trình Tử Xuyên khẽ động tay, Thiên Tinh Giang hóa thành viên linh châu phát sáng rạng rỡ trong lòng bàn tay hắn. Thần sắc hắn nhàn nhạt, đưa tay lên, tà áo trắng như tuyết bay bay trong gió, cùng với khuôn mặt đó, quả nhiên là một phong thái tuyệt tục.

https://thuviensach.vn

“ Thứ này vốn là ta cướp được, ngươi lại lấy đồ của ta để cảm ơn ta?”

Lâu Nguyệt Đồng ôm tay, liếc hắn một cái.

Trình Tử Xuyên tiện tay ném đi, Thiên Tinh Giang chuẩn xác rơi vào đầu Lâu Nguyệt Đồng, hắn khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

Hai tròng mắt của Lâu Nguyệt Đồng khẽ nheo lại, nhưng cũng không ngăn cản.

Phó Diễn Chi nhớ ăn không nhớ đánh, không thể che giấu được sự hiếu kỳ, hồn nhiên vô tư tiến lại gần hỏi: “ Vị đạo huynh này là ai?”

“ Ngươi không biết hắn?”

“ Không biết.”

Lâu Nguyệt Đồng chớp chớp mắt: “ Ta gặp được hắn ở Trình gia, tên hắn là ... Trình Tử Xuyên.”

“ Ai?” Phó Diễn Chi đột nhiên quay đầu, giống như đang nghe chuyện lạ

nhất thế giới, “ Ngươi nói hắn tên gì?”

“ Trình Tử Xuyên đó.” Lâu Nguyệt Đồng vuốt vuốt tay, tuy tỏ vẻ không thèm đếm xỉa tới nhưng lại đang âm thầm quan sát biến hóa trên khuôn mặt Phó Diễn Chi.

Chiết phiến trong tay Phó Diễn Chi gấp bốp một cái, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng phía trước đã không còn một bóng người, gió cuốn theo bụi đất, không hề để lại dấu vết.

“ Ngươi ... Đạo hữu, đạo hữu! Ngươi có biết hắn đi đâu không?”

Lâu Nguyệt Đồng vuốt vuốt tóc, nhàn nhã chậm chạp bước đi.

https://thuviensach.vn

“ Ai da!” Phó Diễn Chi vừa vội vừa giận, vòng tới vòng lui xung quanh nàng, “ Đạo hữu, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm lại người này không? Ân oán lúc trước của chúng ta xóa bỏ, ngươi muốn mang ta đi đâu, ta tuyệt đối không hai lời!”

“ Không phải ngươi nói không biết hắn sao? Tại sao đột nhiên lại vội vàng như thế?”

Thần sắc Phó Diễn Chi nghiêm nghị, sự việc này hắn cũng không thể

giải thích rõ, chỉ có thể nói: “ Đạo hữu còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi, ta có một vị biểu cô được gả cho huynh trưởng của tộc trưởng Trình gia, bọn họ nhiều năm không có con nên đã nhận một đứa con nuôi, coi như

người thân nhất, mười ba năm trước, cả nhà ba người bọn họ đều gặp nạn mà bỏ mình ...”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Ta nhớ.”

“ Đứa con trai mà biểu cô ta nhận nuôi, tên là Trình Tử Xuyên!” Sự việc năm đó, Phó Diễn Chi mặc dù đau buồn, nhưng chính tộc trưởng Trình gia đã ra mặt giải thích, thậm chí cả Trình Yến cũng chết. Vẫn Lôi Cung tuy không hoài nghi, nhưng cũng có chút tiếc hận.

Phó Diễn Chi còn nhớ rõ, hồi đó hắn nhận được thư của Tiếu Lăng cô cô nói muốn dẫn vị biểu đệ đến Vẫn Lôi Cung gặp hắn, đáng tiếc, bọn họ đều không thể trở về.

Thiên Lâm Thành – một nơi vô cùng phồn thịnh, là thành mua bán lớn nhất tu chân giới, trong nơi này, không thứ gì là không thể mua bán.

Vào bên trong, tùy ý cũng có thể thấy được tu sĩ của những danh môn đại phái, tốp năm tốp ba tụ tập tán chuyện, không lúc nào là không tiến hành mấy buổi đấu giá lớn nhỏ.

Bên ngoài nhìn vào là giao dịch tự chủ, bên trong lại vô cùng có quy tắc.

https://thuviensach.vn

“ Ngươi chắc chắn hắn ở trong này?” Lâu Nguyệt Đồng nói có cách tìm người, Phó Diễn Chi liền đần độn mù quáng chạy theo nàng, ai ngờ nàng lại chạy đến Thiên Lâm Thành!

Lâu Nguyệt Đồng hừ nhẹ một tiếng: “ Ngươi không tin thì việc gì phải theo tới.”

Phó Diễn Chi thiếu lễ độ đảo mắt, trong lòng tự nói không theo cũng phải theo mà, ai biết ngươi có đột nhiên xoay tay diệt khẩu ta không!

Mặc dù nói ân oán lúc trước xóa bỏ, Phó Diễn Chi vẫn có một chút không tin tưởng tiểu ma nữ này. Dọc đường đi, không ít những tán tu nhìn thấy tiểu cô nương Lâu Nguyệt Đồng xinh đẹp ngây thơ liền động tâm, ai ngờ còn chưa động vào đã bị tiểu ma nữ này làm thịt, hơn nữa còn toàn thân rữa nát, chết rất khó coi!

Theo cách nói của tiểu ma nữ, mấy tên máu chất lượng kém này có hơi thở làm nàng ta muốn nôn mửa, làm thức ăn cũng không đủ tư cách!

Phó Diễn Chi cảm thấy ớn cả lưng, cảm thấy bản thân mình còn sống đến bây giờ quả nhiên là may mắn.

“ Tin, tại sao lại không tin.” Phó Diễn Chi lại hiếu kỳ, “ Tại sao ngươi biết hắn ở đây?”

“ Ngươi không hiểu đâu.” Lâu Nguyệt cười mà như không cười nhìn hắn một cái, ánh mắt quỷ dị rợn tóc gáy.

Công pháp tu luyện của Lâu Nguyệt Đồng thực ra không phải sử dụng đến máu, tuy trước đây có dùng, về sau cũng thay đổi. Nhưng hiện tại, nàng bị phong ấn, còn đang trong thời kỳ suy yếu, cách hồi phục nhanh nhất chính là dùng huyết khí, tu sĩ nào có căn cốt càng tốt, huyết khí lại càng là cực phẩm.

https://thuviensach.vn

Ở điểm này, Trình Tử Xuyên có thanh tịnh đạo thể bẩm sinh quả thật rất hợp khẩu vị của nàng, ngàn năm khó gặp vạn năm khó cầu, ở tiên giới cũng chưa chắc có loại căn cốt này, vì điều này biểu hiện cho việc vận xấu bao phủ, Thừa Thiên đạo chiếu cố.

Lâu Nguyệt Đồng thậm chí còn hoài nghi Trình Tử Xuyên không phải người phàm ... Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán.

Chỉ là hắn có thanh tịnh đạo thể, thứ này đủ để làm Lâu Nguyệt Đồng không buông tha hắn. Ngày đó khi trốn khỏi sự lục soát của Trình gia, nàng cố ý đụng vào đầu ngón tay chảy máu của Trình Tử Xuyên, sau đó đã không biến sắc tạo ra ‘Huyết chi họa’.

Công pháp của nàng rất đặc thù, từ nay về sau, bất luận Trình Tử Xuyên đi đâu, Lâu Nguyệt Đồng cũng có thể tìm thấy hắn, chỉ tiếc số máu nàng lấy được không nhiều, nếu không nàng có thể sử dụng ‘Huyết nhân’ – một loại công pháp khống chế khiến hắn không có cách nào thoát thân hay phản bội, chỉ có thể làm một con rồi nhu thuận... Nhưng mà dù sao, Trình Tử

Xuyên mới chỉ dính ‘ Huyết chi họa’ mà thôi.

“ Ồ, đây không phải là Phó thiếu cung chủ sao?” Một mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thướt tha từ xa đi tới, nhẹ nhàng thi lễ với Phó Diễn Chi, nhìn quanh quanh, “ Lệnh tôn không đến cùng sao?”

“ Tô Duyên tỷ, vài năm không gặp, ngươi lại càng xinh đẹp hơn!” Phó Diễn Chi cười tủm tỉm, “ Ta mang biểu muội ra ngoài rèn luyện, biểu muội ta muốn đến Thiên Lâm Thành đã lâu, lần này ta mang đến đây để mở rộng tầm mắt, làm phiền Tô Duyên tỷ phải chiếu cố nhiều hơn rồi.”

“ Miệng của tiểu tử ngươi vẫn ngọt như thế!” Tô Duyên khẽ cười, lập tức kéo Lâu Nguyệt Đồng sang một bên quan sát, thở dài nói, “ Biểu muội này của ngươi rất đẹp, có được bộ dáng này, một thời gian nữa có thể phân cao thấp với Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn rồi.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nháy mắt liền đổi sang bộ dạng hồn nhiên ngây thơ, tốc độ biến sắc cực nhanh, tươi cười ngọt ngào, quả thực làm Phó Diễn Chi phải âm thầm than sợ hãi.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 6: Lại gặp

Tô Duyên đang hàn huyên cùng hai người thì một nhân vật lớn nào đó đi đến bên cạnh. Nàng gật đầu bày tỏ sự áy náy, chào hai người rời đi.

Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu hỏi: “ Nàng ta là ai?”

“ Quản sự của phòng đấu giá Phi Diêm Các lớn nhất Thiên Lâm Thành, Tô Duyên. Tu vi nàng không cao, nhưng quản lý Phi Diêm Các cực tốt.”

Phó Diễn Chi không chút keo kiệt tán thưởng, “ Tô Duyên tỷ vừa đẹp vừa thiện tâm, trước kia ta cùng phụ thân hay đến đây làm việc nên quen nàng.”

Lâu Nguyệt Đồng lại hỏi: “ Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyệt Sơn là ai?”

“ Lai lịch rất lớn nha!” Ánh mắt Phó Diễn Chi sáng lên, hứng thú bừng bừng nói, “ Nàng là người có bối phận cao nhất Cửu Nguyên Sơn hiện tại, chưởng môn Cửu Nguyên Sơn cũng phải gọi nàng là tiểu sư thúc. Người có thể gặp nàng cực ít, vì nàng nhiều năm như vậy không hề công khai lộ mặt.

Nghe nói lúc đầu nànglà ma tu, sau đó bỏ ác theo thiện, là tấm gương cho cả thiên hạ noi theo! Tên nàng là Thanh Gia, chẳng biết tại sao mọi người lại gọi nàng là Thanh Gia tiểu sư thúc. Thật ra nàng là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, chỉ là tuy mọi người bàn tán rất nhiều, tuyệt đối không thể để

nàng biết.”

“ Nghe giọng nói của ngươi, có vẻ ngươi rất hâm mộ nàng?”

https://thuviensach.vn

“ Sáu năm trước là lần duy nhất nàng lộ diện, trước đây mọi người đều không biết có nhân vật như thế. Sau khi nàng lộ diện, lượng người đến Cửu Nguyệt Sơn bái sư liền nhiều gấp đôi... Ta hâm mộ thì có gì kỳ quái sao?”

Phó Diễn Chi sờ cằm, một lát sau lại lắc đầu, kiên định nói, “ Đương nhiên trong tim ta chỉ có duy nhất ân nhân cứu mạng của ta là tiểu tiên nữ thôi!”

Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng, không thèm đánh giá, lúc này Tô Duyên lại đi tới: “ Nếu đã đến thì đừng ở ngoài làm gì, vào trong xem một chút đi.”

“ Tô Duyên tỷ, hôm nay hình như đặc biệt đông?” Phó Diễn Chi vừa đi vừa cười nói.

“ Thiên Lâm Thành này có ngày nào mà không đông?” Tô Duyên không nặng không nhẹ trả lời.

Phó Diễn Chỉ cợt nhả ghé sát: “ Nhưng không phải ngày nào cũng được Tô Duyên tỷ trực tiếp tiếp đón thế này đúng không?”

Thân là quản sự của Phi Diêm Các, Tô Duyên đương nhiên không thể

ngày nào cũng ra ngoài tiếp đón. Sắc mặt nàng biến hóa, duỗi tay nhẹ

nhàng gõ đầu hắn, thấp giọng hỏi: “ Tiểu tử, ta hỏi thật ngươi, các ngươi có phải cũng đến vì Cổ Linh Phù?”

Phó Diễn Chi nghe vậy liếc về phía sau, Lâu Nguyệt Đồng liền thu hồi ánh mắt. Hắn lắc đầu: “ Không phải, chúng ta thật sự là thuận đường, Cổ

Linh Phù là cái gì?”

Tô Duyên thật ra không muốn nói, nhưng nghĩ đến chuyện trước sau gì họ cũng nghe người khác nói liền giải thích: “ Tháng trước, tu chân giới có truyền ra một tin tức rằng có người phát hiện bí cảnh Cổ Linh Mộ, mà bí cảnh này cần Cổ Linh Phù mới có thể tiến vào. Nghe nói người kia vốn có thể giấu diếm tin tức nhưng lại bị ma tu đi ngang qua để ý đến, nên mới làm tin này bị loan đi lung tung ...”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi cảm thấy rất hứng thú, bí cảnh hiểm địa ở tu chân giới có rất nhiều, các loại kỳ ngộ cũng không ít, lúc trước hắn vì thám hiểm không thành nên mới được người ta cứu, gặp được tiểu tiên nữ của hắn: “ Cổ Linh Mộ này có gì lạ sao?”

“ Nghe nói trong Cổ Linh Mộ có linh dược cải tạo căn cốt...”

Phó Diễn Chi nghe vậy cả kinh, nếu là tin tức của Phi Diêm Các thì đương nhiên là chuẩn xác. Trong tu chân giới, những trận chiến đấu xuất hiện không ít, người bị tổn thương căn cốt không thuộc bên thiểu số, đáng tiếc cải tạo căn cốt lại là việc vô cùng khó khăn, không biết đã phá hủy con đường tương lai của bao nhiêu thiên tài. Nếu Cổ Linh Mộ có loại linh dược này, bị người ta ngấp nghé cũng không có gì kì quái.

“ Linh dược cải tạo căn cốt chỉ là một thứ thôi, đừng nói đến những bảo vật khác.” Tô Duyên nói, “ Phi Diêm Các của ta tình cờ có được một miếng Cổ Linh Phù, hôm nay đấu giá.”

“ Tô Duyên tỷ, Phi Diêm Các bán những thứ đó đi không thấy tiếc sao?”

Tô Duyên chỉ cười cười: “ Phi Diêm Các là nơi buôn bán.” Đối với Phi Diêm Các mà nói, danh tiếng trọng yếu hơn bảo vật nhiều.

Phó Diễn Chi tắc lưỡi không thôi, Lâu Nguyệt Đồng lại khẽ nhếch môi -

- mục đích Trình Tử Xuyên đến đây, không cần nói cũng biết.

Tô Duyên dẫn hai bọn họ vào chỗ ngồi trên lầu ba, sau đó tiếp tục ra ngoài đón khách.

Phó Diễn Chi đứng bên cửa sổ, quan sát người đi lại tới lui, chống cằm lên cán quạt. Nếu người kia thực sự là Trình Tử Xuyên, vậy thì nguyên nhân cái chết của Phó Tiếu Lăng và cả Trình Yên nữa... đều đáng suy nghĩ.

Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền chùng xuống.

https://thuviensach.vn

“ Qua bên kia mà ngây ngốc đi.” Thanh âm lạnh như băng của Lâu Nguyệt Đồng vang lên, “ Cản trở tầm mắt của ta.”

Phó Diễn Chi hậm hực không đến ba giây đồng hồ: “...”

Nói là cản trở tầm mắt của nàng, nhưng thực ra nàng không hề chú ý đến buổi đấu giá, cầm lấy cái ly tự mình pha trà, nhặt lá trà ném đi, đun nước nóng, chỉ pha một ly trà mà mất đến gần cả buổi đấu giá, Phó Diễn Chi nhìn mà nhanh chóng sụp đổ.

Cho đến thời điểm cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài.

Tô Duyên đứng trên đài, vỗ tay cười một tiếng, lập tức có người mang một chiếc hộp gấm lên: “ Hôm nay có một vật cuối cùng, chắc hẳn mọi người đã biết rõ - - Cổ Linh Phù, có thể dùng để đi vào Cổ Linh Mộ, bắt đầu trả giá!”

Nàng vừa dứt lời đã có người hô lớn: “ Một ngàn linh thạch thượng phẩm!”

Loại tiền thông dụng sử dụng trong tu chân giới là linh thạch, 1 thượng phẩm linh thạch = 100 trung phẩm linh thạch = 10 000 hạ phẩm linh thạch.

Người có thiên phú cao có thể hấp thụ linh khí thiên địa để tu luyện nhưng đại đa số vẫn phải dùng đến linh thạch, cho nên linh thạch trở thành vật thông dụng, đương nhiên Phi Diêm Các cũng không giới hạn việc lấy vật đổi vật.

“ Một vạn linh thạch thượng phẩm!”

“ Mười vạn linh thạch thượng phẩm!”

“ Hai mươi vạn!”

“ Năm mươi vạn!”

https://thuviensach.vn

Mọi người tranh nhau hừng hực khí thế, Lâu Nguyệt Đồng lạnh nhạt lên tiếng: “ Một món tiên khí.”

Một mảnh yên lặng.

Tiên khí không có giá, căn bản là vì người bình thường sẽ không bao giờ

dùng tiên khí để đổi lấy một cơ hội đi vào bí cảnh. Bí cảnh tuy có tiên khí, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể lấy được a!

“ Ngươi điên rồi?” Phó Diễn Chi thấp giọng quát nàng.

Lâu Nguyệt Đồng không để ý, nàng đã thử qua Thiên Tinh Giang, vật này chẳng có chút hiệu quả nào với phong ấn trên người nàng cả, vì thế đối với nàng căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao.

Tô Duyên có chút kinh ngạc, lúc này, một người hầu chạy đến đưa nàng một tờ giấy, nàng vừa nhìn, sắc mặt thay đổi, liền hỏi: “ Có ai trả giá cao hơn một món tiên khí không?”

Đương nhiên là không có.

“ Vậy ta tuyên bố, miếng Cổ Linh Phù này thuộc về ...” Tô Duyên dừng một chút, “ Vị khách ghế tám lầu ba.” Nói xong, nàng khoát tay, hộp gấm trực tiếp bay về lô ghế số tám.

“ Hả?” Phó Diễn Chi, “ Chúng ta rõ ràng là lô ghế số hai mà!”

“ Đi.” Lâu Nguyệt Đồng bật dậy, nhảy qua cửa sổ.

Phó Diễn Chi đuổi theo, nhìn thấy giữa không trung có một bóng dáng mặc áo bào màu tro đang ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, càng lúc càng xa.

Cũng may Lâu Nguyệt Đồng có thể đuổi tới, mang theo Phó Diễn Chi nhảy lên thuyền, chiếc thuyền chỉ chòng chành một chút lại tiếp tục tiến về

https://thuviensach.vn

phía trước.

“ Xem ra bảo vật trên người ngươi không ít.” Lâm Nguyệt Đồng cười lạnh nói với người mặc áo bào màu tro.

Chỉ thấy người kia giật mình, than nhẹ một tiếng khó nghe thấy, không biết là bất đắc dĩ hay thật sự cảm khái, giọng nói nhàn nhạt: “ Đạo hữu cũng thật có mắt.”

“ Chạy nhanh như thế là sợ bị người ta đuổi theo sao?” Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên hỏi.

Trình Tử Xuyên đương nhiên không sợ, hắn chỉ không thích phiền toái, quyết đoán ngậm miệng, không thèm giải thích.

Lâu Nguyệt Đồng lại đắc ý: “ Chúng ta lúc nào cũng gặp nhau, coi như

là duyên phận.”

Trình Tử Xuyên đánh giá: “ Nghiệt duyên.”

Lâu Nguyệt Đồng mặc kệ hắn nói cái gì, đợi nàng biến người này thành

‘Huyết nhân’ để xem hắn còn dám nói chuyện như thế với nàng không, đối với tên “ thức ăn” cực phẩm này, nàng lúc nào cũng hết sức bao dung.

Phó Diễn Chi nhìn một lát, bước lên một bước hỏi một câu thăm dò: “

Ngươi tên... Trình Tử Xuyên? Cha mẹ ngươi tên gì?”

“ Vừa mở miệng đã hỏi cha mẹ người ta, như vậy không tốt đâu.” Trình Tử Xuyên trước sau như một, đáp lại bằng giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Phó Diễn Chi vội vàng nói: “ Xin lỗi, ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết liệu ngươi có phải nhi tử của Tiếu Lăng cô cô, biểu đệ Trình Tử Xuyên của ta.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên trầm mặc trong nháy mắt.

Lâm Nguyệt Đồng đầy hứng thú xem một màn này.

Một lúc lâu sau, Trình Tử Xuyên cởi bỏ áo bào màu tro, cơn gió mạnh thổi qua bộ thanh sam, thanh nhã tuyệt luân làm hai mắt người ta phải tỏa sáng, quả nhiên là một thiếu niên tao nhã tuấn dật. Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi: “ Ngươi là ai?”

“ Thiếu cung chủ Vẫn Lôi Cung, Phó Diễn Chi.” Phó Diễn Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nhíu mày thật sâu.

Trình Tử Xuyên nghe vậy liền gật đầu, thản nhiên nói: “ Theo lễ, ta phải gọi ngươi một tiếng biểu huynh.”

Phó Diễn Chí im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị nói: “ .... Chuyện năm đó là thế nào? Tại sao Trình gia lại nói các ngươi đều đã qua đời?”

Trình Tử Xuyên nghe được chữ Trình gia, thần sắc càng trở nên lạnh nhạt.

Lâu Nguyệt Đồng nghe được, lười biếng hừ nhẹ: “ Không phải mấy cái thế gia kia đều có những thứ dơ bẩn sao, hắn nói vậy mà ngươi cũng tin?

Tên ngu xuẩn, thế mà cũng cố đi tìm hiểu căn cứ.”

Trình Tử Xuyên đơn giản chỉ là kinh ngạc “nhìn” nàng một cái, đột nhiên cảm giác được lời nàng nói tuy châm biếm nhưng lại không có ý châm biếm, còn rất thông thấu.

“ Ta...” Phó Diễn Chi bị nói trúng tim đen liền im lặng, một lúc sau lại nói, “ Ít nhất thì ta cũng có thể hiểu rõ. Ngươi còn sống, vậy Tiếu Lăng cô cô đâu?” Câu sau là nói với Trình Tử Xuyên.

https://thuviensach.vn

“ Mất rồi.” Trình Tử Xuyên lẳng lặng đáp, “ Năm đó Trình gia có tham niệm, định cướp căn cốt của ta, cha mẹ vì cứu ta, đều bị bọn họ giết!”

Giọng nói của hắn thanh khiết, tĩnh như hồ băng, cái lạnh đi sâu vào lòng người, chỉ bằng một câu ngắn ngủi, hời hợt, Phó Diễn Chi lại phảng phất nhìn thấy được một màu trắng đơn thuần bên trong vỏ bọc vẩn đục làm hắn vô cùng đau đớn, trong nháy mắt chảy nước mắt vì vui mừng.

Đúng lúc này, sát khí cuồn cuộn ập đến từ bốn phía.

“ Ngu xuẩn, ngươi mới ba tuổi sao? Không có thời gian cho ngươi đa sầu đa cảm.” Lâu Nguyệt Đồng đứng lên, lạnh lùng phân phó, “ Xuống đất.”

Cùng lúc đó, Trình Tử Xuyên cũng hạ thuyền nhỏ xuống, ngầm hiểu: “

Các ngươi xuống trước.”

“ ...” Phó Diễn Chi còn chưa bắt đầu phát tiết sự bi thương, có chút không theo kịp tiết tấu của họ, đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa. Hai người kia cũng chỉ gặp nhau được hai lần thôi, tại sao lại ăn ý như thế?

Thuyền nhỏ đáp xuống, Trình Tử Xuyên thu nhỏ nó lại rồi cất đi. Lâu Nguyệt Đồng vung tay ném ra vài đạo gió, bực bội vẫy vẫy tay: “ Đến rồi mà còn giấu đầu lòi đuôi, đáng tiếc cái mùi kinh khủng khiến ta muốn nôn mửa lại chẳng giấu được!”

Trình Tử Xuyên thêm vào: “ Không phải người ở phòng đấu giá.”

Phó Diễn Chi lẩm bẩm nói: “ Là ... người của Trình gia.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 7: Ăn ý

Người đến đúng là Trình gia, cầm đầu vẫn là Trình Tiện.

Trong biến cố ngày đó của Trình gia, không chỉ mỗi Thiên Tinh Giang bị

đoạt, từ đường cũng thiếu đi một khối bài vị - - bài vị của Trình Yến.

Những tiểu bối không biết được chân tướng năm đó trong lòng cực kì có vướng mắc, khi ấy căn bản họ chưa từng đi tìm kiếm tung tích của Phó Tiếu Lăng và Trình Tử Xuyên, hồn đăng của Phó Tiếu Lăng đặt ở Trình gia đã tắt, có thể xác định bà đã chết, nhưng Trình Tử Xuyên thì sao?

Không ai biết được.

Nhưng khi đó, phần lớn đều nhận định rằng hắn đã chết, dù sao một đứa trẻ căn cốt đã bị nhổ, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, còn bị Phó Tiếu Lăng đang hấp hối mang đi chạy trối chết, không chết quả thực là kỳ tích.

Nhưng lần này bài vị của Trình Yến bị trộm, trong lòng Trình Tiện nảy sinh nghi ngờ....Trình Tử Xuyên, có lẽ chưa chết!

Đệ tử của Trình gia không biết đống rắc rối khó gỡ ấy, chỉ biết nghe lệnh đi lùng bắt kẻ tặc, tình cờ Trình Lập nhận được tin tức liên quan đến Cổ

Linh Mộ liền lập tức thông báo cho Trình Tiện. Vì Cổ Linh Phù, cũng là vì Trình Tử Xuyên, Trình Tiện liền đến Phi Diêm Các tìm vận may.

Kết quả là thực sự bị hắn đụng phải!

https://thuviensach.vn

Ánh mắt của Trình Tiện xẹt qua Lâu Nguyệt Đồng và Phó Diễn Chi, rơi xuống người đang đứng giữa, tràn đầy hồ nghi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như dao.

Người phá vỡ sự trầm mặc là Trình Thiên Thiên, nàng ta cắn môi đứng sau lưng Trình Tiện, trong mắt có vài phần thê lương bi ai: “ Biểu muội cái gì, hóa ra là huynh gạt ta! Vậy mà ta lại đi tin tưởng huynh.... Diễn Chi ca ca, Trình gia và Vẫn Lôi Cung giao tình nhiều năm, vì sao ngươi lại cùng kẻ tặc làm bạn, mưu đoạt tiên khí của Trình gia?”

Thực ra, so với việc này, nàng ta còn muốn hỏi hơn, huynh để chuyện đám hỏi hai nhà ở đâu? Để ta ở đâu?

“ Xin lỗi, Trình cô nương.” Phó Diễn Chi không hề giải thích chuyện hắn bị ép ngày đó, chỉ chắp tay thi lễ, “ Lừa ngươi là ta không đúng. Nhưng ta cũng không ngấp nghé tiên khí của Trình gia, ta chỉ muốn hỏi Trình trưởng lão ... chuyện một nhà ba người của Tiếu Lăng cô cô qua đời, ngài không có gì muốn giải thích sao?”

Ánh mắt Trình Tiện chợt lóe, lạnh lùng nói: “ Ngươi nghe ai nói bóng nói gió? Chuyện năm đó ta đã giải thích, không muốn lặp lại lần nào nữa.”

“ Năm đó ta và phụ thân rất kính trọng ngài, chưa từng thực sự điều tra, hiện tại nghĩ lại, có rất nhiều sơ hở.” Phó Diễn Chi nói, “ Biểu đệ của ta năm đó mới năm tuổi, hai vợ chồng Tiếu Lăng cô cô coi hắn như thân tử, biết rõ bên ngoài có nhiều nguy hiểm, tại sao lại cùng nhau mang hắn ra ngoài rồi cứ thế cả ba người cùng gặp nạn?”

“ Người đã chết mười ba năm, ai biết bọn họ nghĩ thế nào?” Trình Tiện nói, “ Tiểu tử Phó gia, những năm gần đây Trình gia đối đãi với ngươi như

thế nào, Thiên Thiên đối đãi với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ! Vậy mà ngươi chỉ vì nghe kẻ tặc nói bóng nói gió mà liền hoài nghi chúng ta?”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi nhìn hắn thật sâu, chắp tay nói: “ Văn bối cũng không muốn hoài nghi Trình gia, chờ điều tra rõ chân tướng, nếu thật như ngài nói, văn bối nhất định sẽ cho trói kẻ tặc tới trước cửa tạ tội. Nhưng hôm nay...” Thanh âm của hắn bị đè xuống, mỗi chữ đều như một đao nặng trịch, “ Ai dám động đến hai người này, chính là muốn đối nghịch với Vẫn Lôi Cung ta!”

Trình Tiện trừng mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Lâu Nguyệt Đồng liếc qua Phó Diễn Chi: “ Ngươi có bị ngốc không?”

Chân tướng chưa rõ mà còn dám vì hai người không quen biết mà không tiếc chống đối Trình gia, không phải là bị nàng bắt nạt đến mức não bị lỗi rồi chứ?

Phó Diễn Chi âm thầm đảo mắt.

“ Lão tổ ...” Trình Thiên Thiên muốn nói lại thôi.

Trình Tiện trầm tư nhìn chằm chằm bọn họ một lát nhưng lại không nổi giận, chỉ nói: “ Vẫn Lôi Cung và Trình gia giao tình nhiều năm, vì cha ngươi, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi, nhưng trước tiên các ngươi hãy đem trả tiên khí ra đây!”

Nguyên lai là có chủ ý này.

Đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của Phó Diễn Chi, Lâu Nguyệt Đồng không vui vẻ gì liếm môi: “ Đồ đến tay ta sẽ là của ta, muốn ta trả? Đến đây mà cướp về!”

“ Ngươi ...” Trình Tiện giận dữ.

Phó Diễn Chi che mặt ... Xong rồi, quả nhiên là mình phí lời!

https://thuviensach.vn

Đúng lúc này, Trình Tử Xuyên vẫn trầm mặc đột nhiên nói một câu: “

Tốt lắm.”

Phó Diễn Chi buồn bực, Lâu Nguyệt Đồng nhún vai vung tay lên, một trận âm phong ập về phía đối diện. Dưới chân ba người như có pháp ấn, lóe một cái, biến mất tại chỗ.

Lại quang minh chính đại chạy trốn!

Trình Tiện nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận ngút trời, cảm giác từ đầu đến chân đều bị người ta đùa giỡn một lần!

“ Lão tổ, thứ cho Thiên Thiên nói thẳng, kẻ tặc xảo trá, những phương pháp bình thường sợ không bắt được bọn chúng.” Trình Thiên Thiên nhớ

tới lời Phó Diễn Chi vừa nói, đôi mắt rũ xuống.

Trình Tiện ý bảo nàng nói tiếp.

“ Bọn họ thấy ngài là chạy, chứng tỏ rất kiêng kị ngài, nếu dụ họ đến nơi không có chỗ trốn, họ sẽ thành cá trong chậu!”

“ Ngươi đang nói đến Cổ Linh Mộ?” Trình Tiện nghĩ, cũng thấy lời nói đó có chút đạo lý, sắc mặt hòa hoãn hơn, gật đầu nói, “ Đến lúc đó Cửu Nguyên Sơn cũng sẽ phái người đi, không chừng sẽ gặp huynh trưởng của ngươi, có thể hợp sức ..” Đoạt lại tiên khí, tru sát Trình Tử Xuyên, tất cả

đều là việc cấp bách!

Thiên Lâm Thành.

Dưới tán cây to xuất hiện ba bóng người.

“ Không phải ... các ngươi có chuyện gì chứ? Lần nào cũng chạy mà không giải thích, lần sau có thể lên tiếng chào hỏi một chút không?” Phó Diễn Chi uể oải trừng bọn họ, “ Các ngươi cũng thật kiên cường, hai lần https://thuviensach.vn

biến mất ngay bên cạnh Trình Tiện. Không cần đoán, khẳng định lần sau hắn nhìn thấy các ngươi liền muốn giết.”

Trình Tử Xuyên: “ Lần sau không cần chạy nữa.”

Phó Diễn Chi buồn bực: “ Bài bị lật hết rồi? Chạy không thoát được nữa?”

“ Pháp khí dù sao cũng là vật ngoài thân.” Trình Tử Xuyên khẽ ngẩng đầu, chuẩn xác ngăn cản động tác đánh lén vào tay hắn của Lâu Nguyệt Đồng, “ Thứ có thể dựa vào cũng chỉ có thực lực.”

Lâu Nguyệt Đồng đánh lén không thành, hếch môi lên: “ Hành động chuẩn xác thế, ngươi có phải bị mù thật không? Ta chỉ muốn nhìn xem trong tay áo ngươi có bao nhiêu bảo vật thôi, sao phải cảnh giác thế?” Nói xong liền trở tay áp chế, như có điều gì suy nghĩ liền áp sát vào người hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn chằm chằm.

Bề ngoài của nàng là một tiểu cô nương, thân hình mảnh mai, ước chừng chỉ cao tới ngực Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên hiển nhiên không có thói quen để người khác dựa sát vào như vậy, lui dần về phía sau. Lâu Nguyệt Đồng lại cố ý đùa dai, cũng lùi theo hắn, cứ như thế, Phó Diễn Chi nhìn mà buồn cười, thật sự dung mạo của Lâu Nguyệt Đồng quá ngây thơ, tư thế ái muội này hắn nhìn kiểu gì cũng giống tiểu cô nương đang làm nũng đại ca ca, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng lạnh lẽo, hất tay một cái đeo xiềng xích các loại lên cổ Phó Diễn Chi, dọa hắn cứng đờ, vội vàng đưa hai tay lên trời tỏ

vẻ vô tội.

Trình Tử Xuyên bình thản nói: “ Tính trẻ con của đạo hữu vẫn chưa tiêu tan, bây giờ không phải thời điểm để vui đùa ầm ĩ đâu.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng lại bĩu môi, chẳng mấy chốc thu lại xiềng xích: “ Xem ra ngươi là người có tình có nghĩa, tha cho ngươi một mạng.”

Tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!

Phó Diễn Chi thầm oán xong liền sờ sờ mũi nói sang chuyện khác: “ Tại sao chúng ta lại quay lại Thiên Lâm Thành? Trong này cũng có không ít nguy hiểm.”

“ Những người ở phòng đấu giá đều nghĩ người có Cổ Linh Phù chạy mất rồi.” Trình Tử Xuyên thật thà nói.

Phó Diễn Chi nhớ lại áo bào màu tro lúc trước của hắn, nhìn lại thấy bây giờ hắn đang một thân thanh sam liền gật đầu một cái, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

“ Tốt lắm.” Lâu Nguyệt Đồng đang mặt lạnh bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía Trình Tử Xuyên, “ Trước khi Cổ Linh Mộ mở ra, đi dạo phố với ta đi!”

Phó Diễn Chi trừng mắt nhìn, hắn có ngu cũng biết tâm tư của tiểu ma nữ này đối với Trình Tử Xuyên không hề tầm thường, còn nhất định là không tầm thường theo nghĩa xấu.

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm của huynh trưởng, hắn thừa dịp Lâu Nguyệt Đồng đang chọn đồ chơi quý hiếm lặng lẽ nhắc nhở Trình Tử

Xuyên: “ Tiểu ma nữ kia ... ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, rất hung tàn!”

Trình Tử Xuyên liền giật mình, lập tức khẽ mỉm cười, thanh âm vẫn mang theo sự lạnh nhạt đặc biệt, lại đủ lễ nghi: “ Đa tạ biểu huynh nhắc nhở.”

Ồ? Ồ ồ ồ?

https://thuviensach.vn

Hắn còn cười với mình? Hắn gọi mình là biểu huynh? Ngay cả khi mặt mũi mình hắn cũng không biết rõ?

Phó Diễn Chi kinh ngạc quá độ, ngu ngốc đứng tại chỗ.

Trình Tử Xuyên hồi tưởng lại giọng nói ôn nhu của Phó Tiếu Lăng: “ Tử

Xuyên à, Trình gia không có ai chơi với con nhưng cũng đừng gấp gấp, chờ

ta dẫn con đến Vẫn Lôi Cung gặp biểu ca. Đứa bé Diễn Chi kia nhìn qua thì cợt nhả không đứng đắn nhưng lại có tình có nghĩa, các con nhất định sẽ trở

thành bạn tốt...”

Lâu Nguyệt Đồng quay đầu lại: “ Tại sao vẫn không đi? Muốn ta cầm roi đuổi lừa sao?”

“ Đây đây, tiểu cô nãi nãi ngươi hãy thương xót cho người lớn tuổi một chút!”

Tiểu ma nữ nhe răng cười một tiếng: “ Dài dòng nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”

Phó Diễn Chi trông cậy vào Trình Tử Xuyên: “ Biểu đệ ...”

Trình Tử Xuyên: “ Yên lặng.”

Phó Diễn Chi: “ ...”

Hắn đột nhiên phát hiện, hai người này rất thích hợp ở cùng một chỗ.

Ai cũng không muốn động vào tiểu ma nữ, chỉ là hai nam nhân anh tuấn bồi một tiểu cô nương đi dạo phố là một loại chuyện ngu ngốc thế nào, có bồi thì cũng phải bồi tiểu tiên nữ của hắn a, cho nên Phó Diễn Chi liền đề

nghị đi dạo xem các loại phòng đấu giá, nói không chừng có thể tìm được đồ hợp tâm ý này nọ.

Lâu Nguyệt Đồng đối với ý kiến này chỉ hỏi: “ Ngươi trả tiền?”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi: “ Ta không có tiền!”

Lâu Nguyệt Đồng quay sang bên kia: “ Ngươi trả tiền?”

Trình Tử Xuyên: “ ...”

Lâu Nguyệt Đồng mang vẻ mặt “ tất cả cút đi”, tự mình chạy đến Phi Diêm Các tìm Tô Duyên, khi đi ra tinh thần có vẻ sảng khoái, còn trưng ra bộ dạng tươi cười đáng yêu tiêu chuẩn: “ Ta bắt đầu thích Tô Duyên.”

“ Cái gì?!” Phó Diễn Chi trừng trừng hai mắt, móc móc lỗ tai.

Lâu Nguyệt Đồng lời ít mà ý nhiều: “ Nàng có tiền.”

Phó Diễn Chi và Trình Tử Xuyên: “ ...”

Cũng không biết tiểu ma nữ dụ dỗ Tô Duyên kiểu gì, tất cả mọi thứ đồ

bọn họ mua ở Thiên Lâm Thành toàn bộ đều do Tô Duyên trả.

Phó Diễn Chi đối với chuyện này chỉ có thể cảm thán, con mắt của Tô Duyên chắc là bị cháy rồi!

Bóng đêm vô tận, trăng sáng treo cao.

Lâu Nguyệt Đồng cứng người, đột nhiên mở mắt ngã xuống giường thở

dốc.

Có lẽ gần đây ra tay nhiều lần, pháp lực của nàng đang dần suy yếu, nếu còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ biến thành một người bình thường không hề có pháp lực. Vẫn là cần máu, máu ... đó là cách nhanh nhất ...

Ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào phòng, một bóng trắng ngồi đó, tỏa sáng tựa ánh nắng ban mai.

“ Đạo hữu đêm khuya không ngủ, ở đây làm gì?”

https://thuviensach.vn

“ Nhiều khi ta nghi ngờ căn cốt của ngươi có thực sự bị phế đi không.”

Lâu Nguyệt Đồng nửa đêm xông vào phòng người ta lại không có chút cảm giác hổ thẹn nào, tựa người vào bàn, kỳ quái nói, “ Vì lần nào ta còn chưa đến gần ngươi, ngươi đã có thể phát hiện ra ta.”

Trình Tử Xuyên bỗng lộ ra thần sắc vui vẻ cực nhạt, mơ hồ có cảm giác ôn nhu: “ Trên người ngươi có một loại mùi đặc biệt.”

Lâu Nguyệt Đồng lập tức nhíu mày, nghiêng đầu hít hà.

“ Ngươi không ở đây, trăng rất sáng, có mùi hương dịu nhẹ, ngươi vừa tới, mây liền kéo đến, tràn đầy mùi vị giết chóc.”

Lâu Nguyệt Đồng nghiêm túc: “ Tên thần côn miệng chó không khạc ngà voi nhà ngươi!”

Trình Tử Xuyên: “ Ngươi cũng thế.”

Đêm khuya có khách tới chơi, hắn cũng nên hiếu khách một chút nhỉ?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 8: Hút máu

Váy đen bay nhẹ trong gió, khắc họa lên những đường cong tuyệt đẹp.

Lâu Nguyệt Đồng vung tay một cái đã đến bên giường, cửa nhẹ nhàng đóng lại, tấm bình phong đã rủ xuống chẳng biết từ lúc nào : “ Đêm hôm nay rất đẹp.”

Trình Tử Xuyên: “ Không tệ, rất thích hợp để giết người.”

“ ... Ai da, ngươi lại có thể nói thay lời ta...” Lâu Nguyệt Đồng một tay đặt ở đầu giường, chống cằm nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng lạnh lùng, “ Một đạo thể bẩm sinh tốt như người, tại sao lại bị Trình gia phá hủy trước thế này?”

“ Do ngươi đến quá muộn.”

Hắn lạnh nhạt nói một câu, Lâu Nguyệt Đồng nghe mà vỗ tay cười không ngừng, cười xong mới nói: “ Người này thật biết điều, nhưng chúng ta không còn là bằng hữu nữa sao? Tại sao ngươi lại nghĩ ta muốn giết ngươi?”

“ Đùa mà thôi.” Trình Tử Xuyên đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn, vươn tay cầm ấm trà rót xuống, chuẩn xác dừng lại khi nước trà chạm miệng chén rồi đưa cho Lâu Nguyệt Đồng, “ Đêm khuya rất lạnh, xin mời.”

“ Lạnh mà còn cho khách uống trà nguội?” Lâu Nguyệt Đồng đảo mắt, trong chén liền xuất hiện những tia nhiệt khí, nàng nhấp một ngụm, cười lộ

https://thuviensach.vn

ra hai má lúm đồng tiền, “ Không phải đạo đãi khách nha.”

Trình Tử Xuyên lại nói: “ Do ngươi đến không đúng lúc.”

“ Hừ.” Lâu Nguyệt Đồng bỏ trà xuống, hếch môi, “ Không vòng vo với ngươi, ta đến là muốn mượn của ngươi một vật.”

“ Đạo hữu mời nói.”

“ Ta muốn ...” Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, “ Máu.”

Trình Tử Xuyên hỏi: “ Ngươi tu ma đạo?”

Hai tròng mắt Lâu Nguyệt Đồng híp lại, giọng nói có chút nguy hiểm: “

Ngươi đoán xem?”

“ Không gì có thể đoán được, dưới thiên đạo, chúng sinh như một.”

Trình Tử Xuyên ngồi xuống, duỗi tay về phía nàng, thần sắc như bình thường, không hề do dự.

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Cái người này, hình như hơi quá lạnh nhạt.”

Trình Tử Xuyên lắc đầu: “ Ngươi cũng nói rồi, chúng ta là bằng hữu, nếu đã là bằng hữu, tất cả đều đáng tin cậy.”

Loại lời nói này, có đánh chết Lâu Nguyệt Đồng cũng không tin!

Nàng có thể quan sát nét mặt của hắn, xác thực không có lấy chút gợn sóng. Nàng có thể vô tình hay cố ý giấu đi một phần bản tính để đổi lấy sự

tín nghiệm của hắn, kết thành Huyết chi họa, vậy hắn thì sao? Người này không hề có tu vi, đi lại khắp nơi mà không kinh không sợ, có thể nói là sâu không lường được.

Nàng không biết hắn có thực sự tin tưởng nàng không, cũng không nhìn ra hắn thật sự vô dục vô cầu.

https://thuviensach.vn

Càng nghĩ kĩ càng thấy bực bội, Lâu Nguyệt Đồng nhìn cánh tay đẹp như

sứ trước mắt, hung hăng cười một tiếng, không chút lưu tình cắn xuống một ngụm.

“ Ngươi ...” Trình Tử Xuyên khẽ nhíu mày, không phải vì đau, mà vì không nghĩ đến nàng sẽ dùng cách cắn. Đôi môi của nàng chạm vào cổ tay hắn, loại cảm giác da thịt đụng chạm này làm hắn hết sức không quen, liền lạnh nhạt lên tiếng, “ Đạo hữu làm ta nhớ đến một loài động vật, hay sủa trước cửa, không kêu câu nào liền cắn người.”

Lâu Nguyệt Đồng càng cắn mạnh hơn, mấy giọt máu chảy xuống từ khóe miệng rơi vào áo trắng của hắn, khi nàng ngước lên, ánh mắt mang theo sát khí và khiêu khích... Đáng tiếc, trước mặt nàng là một người mù.

Sắc mặt Trình Tử Xuyên dần dần có chút trắng bệch, “ nhìn” về phía Lâu Nguyệt Đồng, trong mắt dường như có một tầng sương mù, vì không hề có tiêu cự nên càng trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng hắn chỉ nói: “ Khuya rồi.”

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, hàm răng buông lỏng, lau đi vệt máu bên môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút ửng đỏ mang theo một sự

mị hoặc, không biết do hưng phấn hay hài lòng, nàng liếm liếm môi, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Mà trên cổ tay sạch sẽ của Trình Tử Xuyên xuất hiện một dấu răng máu chảy đầm đìa, cắn rất sâu, nhìn qua thôi cũng cảm thấy đau.

“ Trình đạo hữu cũng làm ta nhớ đến một loài động vật...” Lâu Nguyệt Đồng cười mà như không cười, nói, “ Nhốt trong chuồng, nuôi béo để làm thịt.”

“ ...”

“ Tuy đã thấy động vật trong nông trại, nhưng ta vẫn dẫm lên vết xe đổ.”

Trình Tử Xuyên yên lặng thủ thế, “ Xin cứ tự nhiên.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc “ơ” một tiếng: “ Ta còn tưởng ngươi không nói được gì nữa!” Nàng cười không ngừng lại được, kéo tay hắn thổi nhẹ

một cái, dấu răng liền biến mất không thấy gì nữa, “ Đau không?”

Vừa đấm vừa xoa, cách này rất hay.

Đương nhiên đây chỉ là nàng tự nghĩ thế.

Trình Tử Xuyên phảng phất có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “ Nếu ngươi không muốn đi, đêm nay có thể ở lại đây.”

Lâu Nguyệt Đồng chẳng thèm từ chối.

Hắn vừa ngồi xuống liền bắt đầu hội tụ linh khí, việc này so với tụ linh trận còn hữu hiệu hơn. Thuộc tính căn cốt của hắn vẫn không có gì thay đổi, dù sao thanh tịnh đạo thể bẩm sinh vốn đã nghịch thiên, Trình Tiện khi xưa đoạt căn cốt của hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại, mặc dù trí nhớ vẫn còn mơ hồ, Lâu Nguyệt Đồng vẫn có mấy phần thưởng thức.

Vì vậy, hai người liền ở trong một căn phòng ngồi nhập định (ngồi thiền).

Hôm sau, trời còn chưa sáng, một miếng ấn phù từ trong tay áo Trình Tử

Xuyên bay ra, tỏa ánh sáng yếu ớt trong không trung khiến hai người đang nhập định bừng tỉnh.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: “ Cổ Linh Mộ?”

Trình Tử Xuyên gật đầu, đỡ lấy Cổ Linh Phù đang rơi xuống.

Người cầm Cổ Linh Phù rất dễ tìm được địa điểm của Cổ Linh Mộ.

Đó là một mảnh rừng rậm bạt ngạt toàn màu xanh ngắt, phía trước là cát vàng trải dài vô biên, dù vẫn đang là sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, quanh đây đã có rất nhiều người.

https://thuviensach.vn

“ Kỳ quái, không phải chỉ có người giữ Cổ Linh Phù mới vào được sao?”

Phó Diễn Chi chạy sang bên cạnh hỏi thăm, vẻ mặt kinh ngạc quay về giải thích, “ Hóa ra tất cả đều có thể vào, chỉ là nếu không có Cổ Linh Phù sẽ có khả năng cửu tử nhất sinh, Cổ Linh Phù có khả năng bảo vệ tính mạng.”

Lâu Nguyệt Đồng đã suýt đoạt được một miếng, bây giờ lại thấy đi vào trong đó rồi cướp của người ta cũng chưa muộn: “ Tổng cộng có bao nhiêu Cổ Linh Phù?”

“Mười hai miếng.” Phó Diễn Chi sờ cằm, đang suy nghĩ xem hắn có nên vào không.

“ Thiếu cung chủ! Quả nhiên ngươi ở đây!”

“ Lôi trưởng lão?”

Phó Diễn Chi kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy một lão già dẫn theo vài đệ tử Vẫn Lôi Cung đi tới, ánh mắt quét qua Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng một cái: “ Lôi trưởng lão, sao ngài lại ở đây?”

“ Còn không phải vì lo lắng cho thiếu cung chủ sao? Lần trước ngươi mất tích đã suýt thì dọa chết cả Vẫn Lôi Cung, tuy sau đó có gửi thư về

nhưng bọn ta vẫn không yên tâm, vì thế ta thừa dịp mang vài đệ tử đi rèn luyện đi thăm ngươi một chút!”

Lôi trưởng lão là trưởng lão lâu đời nhất của Vẫn Linh Cung, cũng xem như là thấy Phó Diễn Chi từ nhỏ đến lớn. Phó Diễn Chi nghe vậy sờ sờ

mũi, có chút ngượng ngùng: “ Cha ta sẽ không bắt ta về nữa chứ?”

“ Chuyện đó thì chưa chắc.” Lôi trưởng lão cười haha một tiếng, đưa tay ném gì đó cho hắn.

Phó Diễn Chi vừa nhìn: “ Cổ Linh Phù? Cái này ...”

https://thuviensach.vn

“ Nếu đã biết ngươi ở đây, làm sao có thể không biết ngươi là vì Cổ Linh Mộ mà đến.” Lôi trưởng lão cười tủm tìm, “ Bộ xương già này coi như

xong, lão cung chủ nói đúng, vẫn là nên nhường cơ hội cho người trẻ tuổi đi lang bạt thôi!”

Phó Diễn Chi nắm chặt Cổ Linh Phù: “ Lôi trưởng lão, đa tạ ngài!”

Lôi trưởng lão khoát khoát tay, đột nhiên nói một câu không rõ hàm ý: “

Bằng hữu mới của thiếu cung chủ hình như cũng không hề tầm thường đâu.”

Trình Tử Xuyên thong dong đưa tay chào, thanh sam lịch sự tao nhã, vừa nhìn là có thể nhận ra hắn là con em chính phái.

Lâu Nguyệt Đồng vừa nhếch miệng, Phó Diễn Chi vội vàng pha trò: “

Đúng vậy đúng vậy ...”

Lôi trưởng lão cũng không có ý làm khó hắn, thu hồi ánh mắt dò xét, dặn dò thêm vài câu rồi liền mang các đệ tử rời đi. Phó Diễn Chi thở phào một cái.

“ Sao phải căng thẳng thế?” Lâu Nguyệt Đồng lơ đãng hỏi.

Phó Diễn Chi đảo mắt, trong lòng tự nhủ, nếu để Lôi trưởng lão biết được ban đầu là ngươi bắt ta, thiếu chút nữa lấy mạng ta, không giết ngươi mới là lạ! Ta không muốn xem các ngươi đánh nhau nha!

“ Không phải ngươi vẫn luôn muốn trốn ta sao?” Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy kỳ quái, “ Đổi ý rồi?”

Phó Diễn Chi thở dài, nếu không phải chuyện này liên quan đến Trình Tử Xuyên và Trình gia, hắn cũng sẽ không làm bạn với tiểu ma nữ này, trước khác nay khác mà.

https://thuviensach.vn

Hắn quay người lại, đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Chỉ thấy Trình Tử Xuyên ngẩng đầu “nhìn” về một hướng, mặc dù biểu cảm không có gì thay đổi nhưng sau lưng hắn lại như có một tầng băng sương, ngay sau đó khuôn mặt thanh nhã đều biến thành lạnh lẽo, không rõ được tâm tình, lãnh không ra lãnh, giận không ra giận.

Từ phía chân trời, hai bóng dáng ngự kiếm lao thẳng xuống dưới, tiêu sái đáp xuống đất.

Đó là một nam một nữ, mặc trên người đạo phục không nhiễm một hạt bụi của Cửu Nguyên tiên môn, nam tuấn nữ tiếu, khí chất đều kiêu ngạo, giống nhau như đúc.

“ Đó là... Trình Diệu?” Phó Diễn Chi nhìn qua nam tử kia, vừa nhìn liền sửng sốt, ánh mắt liền dính chặt vào bóng lưng của bạch y nữ tử, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, “ Nàng ta ...”

Hai miếng Cổ Linh Phù hiện ra, hai người liền biến mất.

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt nói: “ Đi thôi.”

Lâu Nguyệt Đồng cũng nhìn chằm chằm vào nơi hai người nọ biến mất, nghe vậy lại quay sang nhìn Tử Xuyên, chớp mắt một cái giống như vừa phát giác chuyện gì ngạc nhiên vậy.

Ngược lại, Phó Diễn Chi lúc này đã hồi phục tinh thần, miệng không ngừng ngoác ra, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Bóng lưng của cô nương đi cùng Trình Diệu kia sao lại có chút giống ân nhân cứu mạng, tiểu tiên nữ của ta?

Nhưng nhìn kỹ lại thấy hình như không giống, nên chắc là không giống đúng không? Ta không nhìn nhầm người, vạn nhất …”

“ Câm miệng!” Lâu Nguyệt Đồng đang nghĩ đến chuyện nên cắt lưỡi hắn như thế nào.

https://thuviensach.vn

Linh phù thoáng hiện, bí cảnh xuất thế, một địa cung liền xuất hiện trước mặt họ, bên trên có khắc ba chữ “ Cổ Linh Mộ” thật to, ước chừng có thể

vào được một trăm người. Lúc đó, mười hai người giữ Cổ Linh Phù vì cảm nhận thấy sự chấn động liền bay đến, sau đó, cửa chính từ từ mở ra, mười hai miếng Cổ Linh Phù một lần nữa quay về tay chủ nhân, trên mặt còn xuất hiện tên người sở hữu.

Mọi người đi vào, cửa chính vừa khép lại, một thanh âm tang thương cũng vang lên theo: “ Hoan nghênh đến Cổ Linh Mộ!”

Thanh âm vang lên mang theo cảm giác áp bách cực mạnh khiến ngay cả

Lâu Nguyệt Đồng cũng thấy áp lực, nàng âm thầm nhíu mày - - chủ nhân của thanh âm này tuyệt đối không phải tu sĩ của nhân gian, là nàng đã xem thường bí cảnh này, cũng xem thường nhân giới hỗn loạn.

Tất cả đều không nghĩ tới chuyện còn có người trong Cổ Linh Mộ, có người hỏi: “ Xin hỏi các hạ là ai?”

“ Ta là chủ nhân của Cổ Linh Mộ!”

Mọi người: “…”

“ Haha, các ngươi không cần sợ hãi, ta đã chết hơn một trăm năm, thứ

các ngươi nghe được chỉ là tàn niệm ta lưu lại mà thôi!” Thanh âm kia tiếp tục, “ Tên ta là Cổ Phong, từng là một tiên nhân, tạo ra Cổ Linh Mộ để chế

tạo một món tiên khí, trong đó chứa rất nhiều di vật của ta. Nhưng chỉ khi các ngươi vượt qua khảo nghiệm, mới có thể được truyền thừa.”

Nghe đến đây, tất cả mọi người hai mắt lóe sáng … đương nhiên rồi, là bảo khố mà tiên nhân lưu lại!

“ Đã kích động rồi?” Cổ Phong tựa hồ như đang cười một tiếng, tùy tiện nói, “ Nhưng chủ yếu ta mở ra Cổ Linh Mộ không phải vì di vật, mà là vì https://thuviensach.vn

một món chí bảo, một món …chí bảo mà người đứng đầu tiên giới cũng phải trông mà thèm!”

Lời vừa nói ra, tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.

Lâu Nguyệt Đồng sờ sờ cằm … Ồ, hình như nàng đã xem thường Cổ

Linh Mộ này quá rồi!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 9: Tổ đội

“ Cổ tiền bối, lời ngài nói là thật sao?” Có người dè dặt hỏi.

“ Ta cần gì lừa đám tiểu bối các ngươi?” Giọng Cổ Phong chuyển lạnh, “

Không tin thì không cần tham gia khảo nghiệm của ta!”

“ Không, không, văn bối tuyệt đối không dám nghi ngờ tiền bối!”

Cổ Phong lại hòa hoãn: “ Các ngươi đã vào trong này, mặc kệ có Cổ

Linh Phù hay không đều có thể tham gia khảo nghiệm của ta, nhưng ta cần phải nhắc nhở các ngươi, không có Cổ Linh Phù tham gia khảo nghiệm nhất định sẽ cửu tử nhất sinh, có Cổ Linh Phù cũng chưa chắc có thể bảo vệ

được tính mạng, người nào hiện tại muốn rời đi thì đứng ra, ta đưa các ngươi an toàn rời khỏi.”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, dám tới nơi này đương nhiên là có dã tâm. Cổ Phong vừa rồi còn mê hoặc người ta, sau đó lại nói những lời này, thực ra cũng chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi.

Qủa nhiên, không người nào muốn rời đi.

“ Được!” Cổ Phong dường như rất hài lòng, bắt đầu giới thiệu quy tắc, “

Có ba vòng khảo nghiệm, mỗi vòng sẽ có mười hai người được thưởng, sau khi hoàn thành ba vòng, ta sẽ chọn ra người thừa kế và người sở hữu chí bảo! Còn nữa, ta cần nói rõ điểm này, người không có Cổ Linh Phù không https://thuviensach.vn

thể động thủ với người có Cổ Linh Phù, nhưng Cổ Linh Phù không có chủ

thì có thể cướp đoạt!”

Người không có Cổ Linh Phù chau mày, phần lớn người có Cổ Linh Phù mặt mày đều rạng rỡ.

Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng lại nhếch lên, quy tắc này nghe thì có vẻ

sẽ khiến người ta tức giận, nhưng không phải không có chút cơ hội nào.

“ Vòng thứ nhất.” Cùng với thanh âm của Cổ Phong, một ngọn núi nguy nga sừng sững đột nhiện từ dưới đất nổi lên, “ Ngọn núi này, có thể được gọi là núi ngộ đạo, trên núi có vô số tảng đá, phần lớn là đá thường, chỉ có số ít là ngộ đạo thạch chân chính. Điều các ngươi phải làm, là trong một canh giờ tìm ra hai mươi khối đá các ngươi cho là ngộ đạo thạch, số lượng đúng càng nhiều, chất lượng càng tốt, bài danh càng gần phía trước. Cuối cùng sẽ chỉ có bốn mươi tám người có thể tiến vào khảo nghiệm tiếp theo!”

“ Đúng rồi,” Cổ Phong lại thêm một câu: “ Những thứ ngộ đạo thạch các ngươi chọn được sẽ là quà cho các ngươi, đừng xem thường chút ít ngộ đạo thạch này. Trong đó ẩn chưa năng lượng ngộ đạo, rất có ích đối với việc tu luyện của các ngươi!”

Nghe vậy, trong lòng mọi người liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lâu Nguyệt Đồng nhẹ giọng: “ Vậy là vòng thứ nhất dùng để khảo nghiệm thiên phú.” Chọn được ngộ đạo thạch không phải là một chuyện đơn giản, thiên phú và căn cốt càng tốt, càng có khả năng chọn được ngộ

đạo thạch thượng thừa!

Nàng liếc mắt nhìn Trình Tử Xuyên, giọng nói có chút hả hê: “ Trình đạo hữu, xem ra phải làm phiền ngươi rồi.”

Nếu như là một người bình thường đi vào bí cảnh, Trình Tử Xuyên còn có thể tranh đoạt bảo vật, nhưng chủ nhân Cổ Linh Mộ này rõ ràng là muốn https://thuviensach.vn

khảo nghiệm thực lực cá nhân, đối với Trình Tử Xuyên đã bị phế căn cốt còn không có tu vi mà nói, qua được cửa đầu tiên, những cửa sau lại càng thêm khó!

Trình Tử Xuyên bình thản nói: “ Làm hết sức là được, nếu ta bất hạnh bỏ

mạng, miếng Cổ Linh Phù này đạo hữu hãy cầm đi.”

Lâu Nguyệt Đồng không rõ hắn đang nói thật hay đùa, mỉm cười nói: “

Yên tâm, ta sẽ không khách sáo đâu!”

Phó Diên Chi nâng trán, hai người này ngày ngày ngoài mặt thì hảo hữu nhưng phương thức nói chuyện khiến hắn nghe được chỉ muốn hộc máu, vô lực mở miệng: “ Chúng ta là đồng bọn sao?”

Hai người đồng thời nói: “ Đương nhiên.”

Được rồi, có câu này hắn sẽ không phải lo lắng hai người này dùng đao chọc nhau nữa! Phó Diễn Chi khoát tay, dẫn đầu bay lên đỉnh núi ngộ đạo.

Trình Tử Xuyên làm động tác tay: “ Đạo hữu thỉnh.”

“ Thỉnh ta dẫn đường cho ngươi?” Lâu Nguyệt Đồng trước khi đi vẫn không quên châm chọc một câu, nhưng trên thực tế, mặc dù Trình Tử

Xuyên không nhìn được, hành vi quả thực vẫn không khác gì người bình thường, nếu không chú ý, chỉ sợ cũng không nhìn ra hắn là người mù.

Trình Tử Xuyên dường như không nghe thấy, từ từ đi lên đỉnh núi. Trong bóng tối, vô số tia sáng không rõ nguồn gốc đột nhiên hiện ra, chập chờn lóe lên, hắn khẽ nhắm mắt lại, tự nhiên của thiên địa, có thể chạm vào.

Lâu Nguyệt Đồng hiện tại pháp lực thấp, nhưng cảnh giới của nàng lại cực cao, cao đến mức nào? Chính nàng cũng không nói rõ được, sợ là còn hơn cả Cổ Phong. Loại khảo nghiệm thiên phú này, đối với nàng mà nói thì chẳng khác gì đi chơi cả.

https://thuviensach.vn

So với hai người, Phó Diễn Chi kém hơn một chút, vẻ mặt đau khổ nhìn trái một cái, liếc phải một cái, do dự. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng lưng, vội vàng chạy đến chào hỏi: “ Vị đạo hữu này …”

Người kia quay người lại, đạo phục màu trắng, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng lại thanh nhã đoan chính, khí chất thanh cao, đúng là nữ đệ

tử của Cửu Nguyên tiên môn đi cùng Trình Diệu. Nàng nhìn nhìn Phó Diễn Chi, lên tiếng: “ Chuyện gì?”

“ Tại hạ Phó Diễn Chi, Vẫn Lôi Cung.”

Thần sắc nữ tử khẽ biến, tùy tiện nói: “ Tần Tiêu, Cửu Nguyên Môn.”

Tần Tiêu có thể được coi là nữ đệ tử kiệt xuất nhất của Cửu Nguyên sơn, cùng một sư phụ với Trình Diệu.

Phó Diễn Chi đọc tên nàng vài lần, lòng bàn tay vì căng thẳng mà tiết ra mồ hôi lạnh, trên mặt lại cố gắng trấn định: “ Tại hạ muốn hỏi đạo hữu một việc … Hai năm trước, ngươi có từng đi qua núi Không Không, cứu một người …”

Tần Tiêu híp híp hai tròng mắt, trong mắt hiện lên gì đó nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, hồi lâu sau chậm rãi nói một câu: “

Hóa ra người gặp nạn khi đó là ngươi…”

“ Đúng đúng đúng!” Phó Diễn Chi vui mừng quá đỗi, nhịn không được bắt lấy hai tay nàng, “ Thật là nàng đã cứu ta! Hóa ra nàng chính là tiểu tiên nữ đó, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được nàng!”

Tần Tiêu lung túng thu tay lại, mặt lạnh nói: “ Đạo hữu xin tự trọng, ta còn muốn đi tìm ngộ đạo thạch, cáo từ.”

“ Xin lỗi xin lỗi, là ta quá càn rỡ …” Phó Diễn Chi vui vẻ, vì có thể đối diện với người mình thích nên rối tinh rối mù, đôi mắt trông mong nhìn https://thuviensach.vn

chằm chằm vào bóng lưng Tần Tiêu, vui không ngậm miệng lại được, “

Tiểu tiên nữ tiểu tiên nữ, cuối cùng cũng tìm được nàng…”

Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, mọi người đều đã từ núi ngộ đạo quay lại chỗ cũ, trước mặt mỗi người đều có hai mươi khối đá nhìn chẳng khác gì đá bình thường.

“ Rất tốt.”

Thanh âm của Cổ Phong vang lên rất đúng giờ, cùng lúc đó, những tảng đá kia cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, những viên ngộ đạo thạch thật sự

rút đi vẻ ngoài bình thường, tỏa ra hào quang chói mắt, chất lượng càng cao, hào quang càng lớn.

“ Ồ?” Không thể nghi ngờ, trước chân Lâu Nguyệt Đồng đều là ngộ đạo thạch thượng thừa, mà Trình Tử Xuyên bên cạnh vậy mà cũng không thua kém bao nhiêu… Đạo thể bẩm sinh, quả nhiên không đơn giản.

Trừ hai người họ ra, Trình Diệu, Tần Tiêu, Phó Diễn Chi và vài người thiên tư xuất chúng khác cũng chọn đúng khá nhiều, chỉ là hào quang hơi yếu.

“ Không tệ, các ngươi như vậy mà lại có vài người thiên phú tuyệt hảo, làm ta hết sức ngạc nhiên mừng rỡ.” Trong giọng nói của Cổ Phong mơ hồ

có chút vui vẻ, lại không nói rõ hài lòng với người nào.

Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra nhìn đã thấy mình đứng ở nơi khác, hơn trăm người ban đầu bây giờ cũng chỉ còn lại bốn mươi tám người, tiếp theo, mười hai vòng sáng khác nhau phóng tới bên đám người Lâu Nguyệt Đồng, vừa nhìn, hóa ra đó là một chai đan dược và một món trung phẩm linh khí.

“ Quả nhiên là nhiều tiền.” Phó Diễn Chi nhìn đan dược vốn được gọi là thuốc tiên chữa thương Hồi tâm đan, mặt mày hớn hở.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cất đi không thèm nhìn, ngược lại đứng quan sát vị trí này. Họ đang đứng trên đài cao, phía dưới là vách núi đen sâu không thấy đáy, khoảng cách từ đây đến bờ bên kia chắc cũng phải trăm trượng. Nàng sờ cằm, hứng thú nháy mắt một cái, không biết Cổ Phong đưa họ đến đây là muốn làm trò gì.

“ Nhìn kìa! Có gì đó đang bay lên!” Có người kêu to.

Bên dưới vách núi chấn động, một hàng đài sen bằng đá màu đen trồi lên, giống hệt bờ bên kia, không nhiều không ít, vừa vặn mười hai đài.

“ Trong khảo nghiệm này, hai người một đội ngồi trên đài sen, đài sen sẽ

đưa các ngươi đến bờ bên kia, tốc độ vừa phải. Trong quá trình này, các ngươi sẽ đột nhiên gặp công kích, chỉ cần các ngươi ngăn cản được, thành công sang bờ bên kia sẽ được tính là qua. Lần này chia làm hai đợt, hai mươi bốn người một đợt, ta cần nhắc các ngươi, lần này không hạn chế

chém giết, đài sen nếu được bổ sung linh lực và huyết khí cũng có thể di chuyển nhanh hơn, thời gian sang bờ bên kia càng ngắn càng tốt.” Cổ

Phong giống như đang nói chuyện gì đó thú vị, giọng nói có chút quỷ dị, “

Người giữ Cổ Linh Phù có thể tránh né ba lượt công kích, đó là ưu đãi cho các ngươi …”

Nghe xong, mọi người đều mang sắc mặt ngưng trọng.

“ Đúng rồi, còn một điểm ta quên mất, một tổ đội hai người, trong đó…

cũng không giới hạn chém giết! Chỉ cần có thể đến được bờ bên kia, bất luận là một hay hai người đều sẽ được tính là thông qua khảo nghiệm!” Cổ

Phong cười cười, “ Cho nên… các ngươi phải chọn được một đồng bọn tốt a.”

… Nhân tính của khảo nghiệm này ở đâu, mọi người âm thầm vỡ mộng.

Nói cách khác, không chỉ phải cung cấp linh lực cho đài sen, thỉnh thoảng phải ngăn chặn công kích đột xuất và đột kích của đối thủ, mà còn https://thuviensach.vn

phải cảnh giác khả năng uy hiếp từ đồng bọn… Thực lực, tâm trí thiếu một thứ cũng không được, một câu thôi, khó càng thêm khó!

“ Ta thấy cái này rất thú vị.” Lâu Nguyệt Đồng cười dài nhìn về phía Trình Tử Xuyên, “ Ngươi nghĩ sao?”

Trình Tử Xuyên không đáp mà hỏi ngược lại: “ Đạo hữu muốn đi cùng ai?”

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, nửa thật nửa giả nói: “ Ta muốn đi cùng ngươi, Trình đạo hữu.”

Trình Tử Xuyên cũng mặc kệ nàng nói thật hay giả, trực tiếp đáp: “

Được.”

Lâu Nguyệt Đồng lại nhìn, dẩu môi khẽ cười: “ Rất có can đảm.”

Trình Tử Xuyên nghiêng đầu “ nhìn” qua, con mắt trong trẻo kia vì không có tiêu cự mà mang theo một vẻ u tĩnh, hắn nói: “ Đạo hữu cũng thế.”

Ngươi chọn ta, cũng rất có can đảm.

“ … Ta bắt đầu thưởng thức ngươi.” Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy càng tươi cười, ý tứ không rõ nói một câu.

Trình Tử Xuyên cười nhạt: “ Ta vẫn luôn thưởng thức đạo hữu.”

Bầu không khí giữa hai bọn họ hài hòa bất thường, Phó Diễn Chi ở một bên nghe xong như muốn rơi vào đám sương mù, chỉ biết hai người bọn họ

muốn là một đội, lập tức kêu lên: “ Vậy ta phải làm sao bây giờ?”

“ Bảo trọng.” Hai người kia đến đầu cũng không quay lại, trăm miệng một lời, trong không khí như có tia lửa răng rắc.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi: “ …”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 10: Nguy cơ

Tiểu ma nữ và tiểu biểu đệ cùng nhau vứt bỏ hắn, tiểu tiên nữ Tần Tiêu lại cùng một đội với Trình Diệu, cuối cùng Phó Diễn Chi đành phải quay sang một thiếu niên tuấn tú tên Hoa Hoa Hóa lúc nào cũng cười hì hì .

Phó Diễn Chi: “ Đạo hữu, tên ngươi thật kỳ quái!”

Hoa Hoa Hóa: “ Đạo huynh không biết đâu, sư phụ ta kể, cái tên bỉ ổi nào đó nuôi sống ta đã đặt tên ta là Hoa Hoa, nhưng cái tên này người khác vừa nghe xong đã cười. Không còn cách nào khác, ta đành phải đổi một chữ thêm một chữ, như thế vừa không phụ sự khổ tâm của sư phụ, nghe lại bí hiểm … Đạo huynh, ngươi nói xem có phải ta hết sức cơ trí không?”

“…” Phó Diễn Chi trầm mặc một lúc, “ Ta là người Vẫn Lôi Cung, ngươi ở đâu?”

Hoa Hoa Hóa hào hứng giới thiệu: “ Ta là người Thưởng Hoa phái!”

Phó Diễn Chi kỳ quái: “ Tại sao ta chưa từng nghe qua tên môn phái này?”

“ Mặc dù Thưởng Hoa phái trước mắt chỉ có hai người là ta và sư phụ, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành một tu chân phái danh dương thiên hạ!” Hoa Hoa Hóa nắm tay thành quả đấm, thần sắc kích động.

https://thuviensach.vn

Sau một hồi trao đổi, Phó Diễn Chi sống chết muốn cùng một đội với Hoa Hoa Hóa, giảm thiểu tối đa khả năng bị đồng bọn uy hiếp!

Vòng đầu tiên, Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên, Trình Diệu và Tần Tiêu đều không đi, ngược lại Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa lại đi trước.

Trước khi đi, Phó Diễn Chi còn không quên quay sang khẩn cầu Lâu Nguyệt Đồng: “ Trình Diệu coi như xong, nhưng ngươi nhớ dịu dàng một chút với tiểu tiên nữ của ta nha!”

Cũng không biết có phải hai cái người này vận khí tốt hay không, mặc dù cũng bị công kích đả thương không nhẹ, nhưng bọn họ hợp tác vô cùng tự

nhiên và ăn ý, đối thủ lại không mạnh bằng, cuối cùng đứng đầu mười hai người đợt một.

Hai người trong một thời gian ngắn đã có một tình bạn cách mạng, đến bờ bên kia lập tức hộ pháp cho nhau, thay phiên nhau chữa thương.

Tiếp theo là mười hai người còn lại.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn ra, thực lực của mười hai đội này rõ ràng mạnh hơn mười hai đội trước rất nhiều, cũng không biết việc này không phải cố

ý.

“ Nhảy lên đài sen có vấn đề gì không?” Nàng liếc mắt sang người bên cạnh, tương lai hắn sẽ trở thành huyết nhân của mình, giúp hắn một chút cũng không sao cả. Dù sao hắn càng mạnh, huyết nhân tương lai của nàng sẽ càng hữu dụng.

Trình Tử Xuyên lắc đầu.

Thân hình Lâu Nguyệt Đồng lóe lên, vừa xuất hiện trên đài sen liền thấy Trình Tử Xuyên lập tức xuất hiện sau đó, không sai chút nào nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nàng.

https://thuviensach.vn

Rõ ràng là một phế nhân không có tu vi, vậy mà hết lần này lần khác còn tiêu sái thong dong hơn cả đám tu sĩ kia, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy hắn làm thần côn là lựa chọn chính xác nhất!

“ Chia ra thế nào?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Hai tay Trình Tử Xuyên mò trên đài sen một lát: “ Ta có thể kiểm soát tốc độ đài sen, đạo hữu có thể chặn được công kích không?”

“ Cái này …” Cảnh giới tu vi của Cổ Phong không phải là thứ tu sĩ phàm nhân có thể sánh được, trong tình huống này, Lâu Nguyệt Đồng cũng không thể không cẩn thận ứng phó một chút, “ Thử qua mới biết.”

Trình Tử Xuyên trầm ngâm một lát, nói: “ Nếu đạo hữu tin ta, ngươi công ta thủ.”

“ Được.” Lâu Nguyệt Đồng đáp lại hết sức sảng khoái, lại thêm câu, “

Nếu ta không ứng phó được sẽ ném ngươi xuống.”

Trình Tử Xuyên: “ … Tùy ngươi.”

Hắn khép hai chân, ngồi ngay ngắn trên đài sen, hai mắt lim dim, khuôn mặt tĩnh lặng, đó là tư thái tu luyện tĩnh tọa của thường nhân. Chỉ thấy hắn xoay tay kết thành một pháp ấn cổ quái, trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy linh khí bốn phía lưu động, lấy khí thể dời núi lấp biển kéo đến.

Hắn điều khiển đài sen vượt qua những người khác, ngược lại, những người khác lại cảm thấy linh khí xung quanh bị càn quét sạch sẽ, cực kì khó khăn thuyên chuyển.

“ Trình sư huynh, huynh nhìn người kia…” Tần Tiêu chau mày, khó tin thấp giọng, “ Ta chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy.”

https://thuviensach.vn

Nàng không nghe thấy Trình Diệu lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Trình Diệu lạnh lùng nhìn về phía đó, khuôn mặt có chút đáng sợ. Tần Tiêu kinh ngạc lui về sau một bước, là đồng môn vài chục năm, nàng vẫn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của sư huynh.

Lúc đầu, Trình Diệu cũng không tin tin tức mà Trình gia đưa đến, nếu Trình Tử Xuyên không chết, tại sao nhiều năm như vậy mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy? Hắn không tin người Trình Tiện nói là Trình Tử

Xuyên, chỉ sợ có vài người lợi dụng chuyện năm đó gây sóng gió.

Trình gia vốn định tiến vào Cổ Linh Mộ chặn giết Trình Tử Xuyên nhưng cuối cùng không có Cổ Linh Phù, bí cảnh này cửu tử nhất sinh, Trình gia không thể mất đi tính mạng của Trình Tiện. Vì thế, tin tức này chỉ

nói cho Trình Diệu, có cơ hội phải ra tay, thà giết nhầm chứ không bỏ sót, mà Trình Tiện sẽ ở ngoài mai phục, phòng khi Trình Diệu không thể ra tay.

Ngay từ đầu Trình Diệu cũng không để trong lòng, từ nhỏ hắn đã là thiên chi kiêu tử, bất luận là ở Trình gia hay Cửu Nguyên Sơn cũng đều như vậy, kiêu ngạo đã quen, chỉ nghĩ nếu gặp sẽ thuận tay giết, không gặp được cũng không sao, không giống đám người Trình Tiện chim sợ cành cong.

Hắn lại không nghĩ bí cảnh này lại đem tất cả mọi người tụ vào một chỗ, Trình Diệu vừa tiến lên liền nhìn thấy người kia, hắn chợt cảm thấy hoang đường, một người bình thường không hề có tu vi như vậy mà cũng làm Trình gia hoảng loạn?

Cho tới bây giờ, Trình Tử Xuyên gây động tĩnh lớn như vậy, hắn mới thật sự xem trọng vấn đề.

“ Trình sư huynh? Trình sư huynh?”

Trình Diệu lấy lại tinh thần, lập tức lạnh lùng nói: “ Động thủ đi!”

https://thuviensach.vn

Hắn vỗ tay về phía trước, trong lòng bàn tay liền hiện lên dấu ấn tinh hỏa: “Chiến Long Tam, thiên viêm phá!” Một luồng hỏa thế hóa thành cự

long gầm thét quanh người hắn, linh khí bạo động làm người trên các tòa sen khác ào ào chống cự, cự long này vậy mà lại lấy tư thái dữ tợn chưa từng có xuất hiện!

Chiến Long Tam, bí pháp mang uy lực mạnh nhất của Cửu Nguyên Môn.

Trình Tử Xuyên khẽ giương mắt.

“ Ngươi cứ làm việc của ngươi.” Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng,

“ Hẳn là chưa thấy thần long uy bao giờ đi? Loài bò sát bé tí nhà ngươi cũng dám kêu gào trước mặt ta!”

Nàng hơi cử động đầu ngón tay, khói đen hóa thành xiềng xích lao đến quấn quanh thân viêm long, một lát sau, viêm long ngửa mặt lên trời gào thét, bóng dáng tán loạn, hóa thành tro bụi.

Trình Diệu sắc mặt nghiêm túc, thay đổi chưởng quyền, quát lên: “ Chiến Long Tam, thiên thương trấn!”

Lần này, cự long màu đen xuất hiện, mang chiến khí cuồng bá chống lại xiềng xích bằng khói đen, chỉ là cuối cùng vẫn thất bại, Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: “ Chiến long bí quyết đặt trên tiên giới cũng là công pháp cực mạnh đấy, tiếc rằng tu vi của ngươi không đủ.”

Toàn bộ không gian vách núi đều như biến thành chiến trường của hai người bọn họ, những người khác muốn nhúng tay vào cũng không được.

Đột nhiên, một đạo sét thoáng hiện, hai người dừng tay trong vài giây, không biết Trình Diệu nói gì đó, Tần Tiêu gật gật đầu, xuất linh khí chống lại tất cả những tia sét đánh đến. Sắc mặt Trình Diệu ngày càng lạnh, duỗi tay nắm chặt, một trường kiếm xuất hiện trên tay hắn.

https://thuviensach.vn

Kiếm vừa xuất, ngay cả Cổ Phong cũng phải kinh động: “ Không hổ là Cửu Nguyên Môn, nội tình thâm hậu, không tiếc cho đệ tử cả một món tiên khí.” Cửu Nguyên tiên môn truyền thừa ngàn năm, ở tiên giới cũng được coi là có thể lực lớn, Cổ Phong cũng biết một chút.

Khóe miệng Trình Diệu nhướn lên, tạo trận pháp, kiếm khí lóe sáng. Tuy hắn không tu kiếm đạo nhưng lại có thiên phú khủng bố, có thể nói là đại đệ tử đứng đầu, hai mươi tuổi đã vượt qua những tu sĩ khác mất cả đời mới có thể thoát phàm cảnh, một điểm này đã khiến hắn hơn cả thiên tài Phó Diễn Chi, được tông môn ưu ái, ban cho một món tiên khí, cũng chính là Xích Hoàng Kiếm hắn đang cầm trong tay.

Ở Cửu Nguyên Môn, luận về bảo vật, kiếm này chỉ thua duy nhất Tru Tà Kiếm của Thanh gia tiểu sư thúc mà thôi!

Lâu Nguyệt Đồng đang ứng phó đợt sét đánh đầu tiên, gặp phải Xích Hoàng Kiếm, thần sắc cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Linh khí thiên địa như bị chia cắt làm hai phần, một phần của Trình Tử

Xuyên, một phần bị Xích Hoàng Kiếm hút mất, tốc độ của hai đài sen vượt xa người khác, chạy ngang nhau.

Trình Diệu một kiếm đánh xuống, linh khí cuồn cuộn, hoàn toàn khác xa viêm long vừa rồi!

Đúng lúc đó, lòng bàn tay Trình Tử Xuyên khẽ đảo, sử dụng cơ hội đầu tiên của Cổ Linh Phù, những thứ sét đánh kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Nếu không phải tình thế khẩn cấp, Lâu Nguyệt Đồng quả thực muốn bóp cổ hắn, có mỗi ba cơ hội thôi, uổng phí cái rắm a? Vậy đi, đánh ngã đối phương và sang được bờ bên kia trước khi hết ba cơ hội là được!

https://thuviensach.vn

Nàng đưa tay lên, quanh thân khói đen bành trướng, hóa thành lá chắn khổng lồ ngăn cản kiếm thế: “ Tư chất của ngươi rất tốt, nhưng mà … có đúng là của ngươi không?”

Kiếm thế của Trình Diệu hơi chậm lại, lạnh lùng hỏi: “ Ngươi có ý gì?”

“ Ngươi không phải kiếm tu, vì trong nội tâm của ngươi có bóng ma nên từng bước nhập tâm ma. Kiếm tâm vô cùng thông minh, vì vậy kiếm của ngươi không sợ ngươi, chuyện chưa từng có từ trước đến nay!” Lâu Nguyệt Đồng bỗng cười một tiếng, cổ quái nhẹ giọng nói, “ Nghe đi, kiếm tiên của ngươi đang gào thét kìa …”

Trình Tử Xuyên nheo mắt, đột nhiên chậm chạp làm một động tác …

Hắn đưa tay, vuốt ve sau gáy.

Sắc mặt Trình Diệu kịch biến, một hồi lâu sau cúi đầu nở một nụ cười: “

Là ngươi, nhất định là ngươi! Quả nhiên ngươi đã trở về…” Hắn nghiến răng nghiến lợi đọc lên một cái tên, “ Trình! Tử! Xuyên!”

Kiếm quang biến mất, hai phe cứng đờ, Trình Diệu cầm kiếm chỉ thẳng vào người đang ngồi ngay ngắn trên đài: “ Ta biết là ngươi! Có bản lĩnh thì đừng trốn sau nữ nhân!”

Người bị hắn chỉ áo tơ trắng như tuyết, thanh sam mịt mờ, thanh tú cùng cực, nếu nói Trình Diệu mang ngạo khí, hắn chính là mang lãnh khí, nhìn như không màng thế sự, nhưng thật ra lại có thể thất tình tịch diệt, hủy thiên diệt địa!

Hai mắt vô thần chuẩn xác “nhìn” về phía Trình Diệu, Trình Tử Xuyên thờ ơ nói một câu: “ Thật làm người ta thất vọng.”

Người khác nghe không hiểu.

https://thuviensach.vn

Nhưng Trình Diệu lập tức hiểu - - đoạt căn cốt của ta, thế mà vẫn là phế

vật, thật làm người ta thất vọng.

Đợt công kích thứ hai xuất hiện, lần này là đao băng, ánh mắt Trình Diệu trở nên mơ hồ.

“ Được, được, được!” Hắn nói liên tiếp ba từ “ được”, bình tĩnh lại một cách thần kỳ, “ Chỉ có trình độ khua môi múa mép, ngươi mới là phế vật, lúc trước lão tổ quyết định quả nhiên không sai.”

Lâu Nguyệt Đồng “ chậc chậc” buông tiếng thở dài, thật không dễ dàng a, kiếp này vậy mà lại còn có người mặt dày hơn cả nàng.

Ít nhất khi nàng làm chuyện xấu sẽ không tìm một đống rác làm cớ che dấu, việc đó sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của một đời nữ ma đầu nàng nha!

“ Ta không vội lấy lại công đạo.” Trình Tử Xuyên hờ hững, “ Chỉ là mấy năm nay, ngươi có từng nhớ lại một đôi trưởng bối yêu thương ngươi, có từng mơ thấy cố nhân không?”

“ Vì sao ta phải mơ thấy họ?” Trình Diệu lạnh lùng nói, “ Ta không làm gì cả.”

Ngăn cản hết trở ngại, Cổ Linh Phù của hai bên đều đã dùng hết, khoảng cách nhìn có vẻ ngắn kia thật ra lại rất khó chạm đến. Công kích bây giờ đã không thể cản được nữa, Cổ Phong đương nhiên cũng sẽ không buông tha họ như vậy.

Mặc dù Trình Diệu và Tần Tiêu đều có Cổ Linh Phù, nhưng vì bọn họ tổ

đội nên chỉ có ba lượt tránh né, bây giờ cũng đã dùng hết.

Trong mấy người, Tần Tiêu có vẻ chật vật nhất, ba người còn lại vẫn có thể bảo trì phong độ.

https://thuviensach.vn

Khi bọn họ sắp đến được bờ bên kia, lớp công kích cuối cùng đã tới, thanh thế lớn như vậy, còn hơn cả những đợt công kích trước cộng lại.

Trình Diệu nắm chặt Xích Hoàng Kiếm, hai mắt híp lại, không hề che dấu sát ý trong đó.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 11: Cùng thắng

Những khối đá vụn bay đầy trời rơi xuống không khác công kích là mấy, bị một khối đá nện trúng sẽ không khác gì bị Trình Diệu dùng Xích Hoàng Kiếm đả thương.

“ Cổ Phong này, không biết có phải cố ý hay không …” Lâu Nguyệt Đồng thầm bực bội. Trước khi vào Cổ Linh Mộ, huyết khí của Trình Tử

Xuyên đã giúp nàng khôi phục pháp lực, nàng tính toán mình có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài, nhưng nếu bị tiêu hao quá nhiều ở nơi này thì khó mà nói được.

Nàng duỗi tay chỉ lên trời, một kết giới vô hình được tạo ra, mỗi lần chạm nhau với những khối đá vụn đều phát ra thanh âm bạo liệt đáng sợ.

Trình Diệu ở bên kia có vẻ chật vật, Tần Tiêu vì không né tránh kịp nên đã bị một khối đá rơi trúng, bị thương không nhẹ, hoàn toàn dựa vào Trình Diệu chống đỡ, mà Trình Diệu vừa rồi công kích Lâu Nguyệt Đồng cũng lãng phí không ít linh lực. Khác hẳn với Lâu Nguyệt Đồng có vẻ hời hợt, bên hắn có vẻ gian nan hơn nhiều.

Đúng lúc này, Trình Diệu đột nhiên nắm chặt Xích Hoàng Kiếm, lạnh lùng nói: “ Chiến Long Tam, thiên long sát!” Một kiếm đánh xuống hội tụ

tất cả linh lực của hắn, bí mật mang theo thanh thế kinh người, không chỉ

càn quét đá vụn xung quanh mà còn không màng tất cả đánh về phía đối diện!

https://thuviensach.vn

“ Phiền toái!” Lâu Nguyệt Đồng chỉ có một đôi tay, liền hoàn toàn mặc kệ đá vụn mà quay sang ứng đối đường kiếm.

“ Đá vụn giao cho ta.”

Thanh âm không chút hoang mang nhẹ nhàng vang lên, Trình Tử Xuyên vỗ tòa sen một cái, thấm thoắt đứng lên, lưng tựa lưng cùng Lâu Nguyệt Đồng. Đầu ngón tay nàng nhắm thẳng Xích Hoàng Kiếm, hai loại pháp lực va chạm giữa không trung khiến mọi người không thể không nhắm mắt, trong tai chỉ còn một âm thanh oanh tạc.

Vì thế, không người nào nào chú ý đến việc Trình Tử Xuyên khẽ đưa tay, miệng phun ra một chữ, đám đá vụn đang đánh về phía bọn họ quỷ dị dừng giữa không trung, sau đó ào ào rơi thẳng xuống vực.

Chỉ có Lâu Nguyệt Đồng.

Nàng chưa hề xoay người, lại có thể cảm nhận được, đây chính là … “

Đạo”.

Thiên địa lục giới, ba ngàn đại thiên thế giới, tu sĩ phàm nhân có thể tu đạo cũng là điều hết sức dễ hiểu, nhưng chỉ khi vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiên giới mới có thể thực sự ngộ đạo. Cho nên có vài tiên nhân không cần sử dụng pháp lực cũng có thể thuấn di trong không gian, nói là làm, có chút thần thông, những vị này đều đã lĩnh ngộ cực sâu thâm cái được gọi là “

Đạo”.

Trình Tử Xuyên … làm sao có thể?

“ Hả?” Cổ Phong phát ra một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi.

Pháp lực chạm nhau hỗn loạn rút đi, Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử

Xuyên đã đứng ở bờ bên kia. Tần Tiêu đỡ Trình Diệu đi tới, Trình Diệu vừa xuống đến mặt đất liền ngồi xuống khôi phục linh lực và thương thế.

https://thuviensach.vn

“ Đối thoại vừa rồi của các ngươi … ta cũng nghe được.” Phó Diễn Chi bước lên một bước, sắc mặt hắn có chút lo sợ không yên, nhìn như không nỡ mà cũng như bi thương, hắn nhìn Trình Tử Xuyên, cúi đầu nói, “ Ta không hiểu, hắn cũng liên quan đến chuyện này sao? Cái gọi là tư chất không tệ, cũng không phải hắn?”

Nếu như hắn chuyện gì cũng không biết như những người khác, khả

năng nghe hiểu được sẽ rất mơ hồ, cảm thấy đây cũng chỉ là ân oán mà thôi, tu chân giới từ trước đến giờ vốn hỗn loạn, có quá nhiều mối nhân quả

không thể nói rõ.

Nhưng, câu nói kia của Trình Tử Xuyên lại như khắc sâu vào đầu hắn.

Năm đó Trình gia có tham niệm, định cướp căn cốt của ta, cha mẹ vì cứu ta, đều bị bọn họ giết!

Mâu thuẫn từ đâu mà đến? Tham niệm vì sao mà dậy?

Trình Diệu của Cửu Nguyên Môn thiên tư khủng bố, mọi người đều biết.

Căn cốt của Trình Tử Xuyên bị đoạt, hai mắt mù.

Thật ra trong thâm tâm Phó Diễn Chi đã có một suy đoán dọa người, chỉ

là hắn không muốn tin mà thôi.

“ Ngu xuẩn!” Lây Nguyệt Đồng liếc hắn một cái, khinh thường nhắm mắt điều tức, “ Dùng não mà nghĩ đi.”

Trình Tử Xuyên cũng chỉ lãnh đạm đáp: “ Điều cần biết huynh cũng đã biết.”

Tiếu Lăng cô cô… Đáy lòng Phó Diễn Chi dần hình thành một bóng ma, trầm mặc đi sang một bên. Hoa Hoa Hóa không biết tại sao hắn lại tự nhiên trầm xuống, ở một bên làm mặt quỷ trêu hắn cao hứng.

https://thuviensach.vn

Cuối cùng, vòng này người chết không ít, bốn mươi tám người chỉ còn lại hơn hai mươi người, châm chọc là lại có hơn phân nửa bị đồng bọn vứt bỏ. Khi đối mặt với công kích khủng bố, những người này không chút do dự vung đao đối mặt với người bên cạnh, nhanh chóng thoát thân.

Cổ Phong muốn chứng kiến cái gì cũng đều đã chứng kiến.

Trình Tử Xuyên đưa tay ném một viên thuốc cho Lâu Nguyệt Đồng: “

Giúp ngươi hồi phục nguyên khí.”

“ Sao? Cảm tạ ta không ném ngươi xuống?” Lâu Nguyệt Đồng mở mắt ra, hất cằm lên, giọng nói kiêu căng cực kì, “ Quả nhiên là chuyện chỉ kẻ

yếu mới làm, cường giả có thể quyết định vận mệnh của mình và người khác, ví dụ như, ta muốn làm ngươi chết … lúc nào cũng có thể.”

Tiểu ma nữ này, có đôi khi xấu xa đến mức đáng yêu.

Trình Tử Xuyên xoay người: “ Ta không cần cảm tạ ngươi, hai bên cùng hợp tác có lợi mà thôi.”

Lâu Nguyệt Đông nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn sử dụng đạo lực , trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng thừa nhận hắn vẫn có chút tác dụng.

“ Nhìn kia, đó là …”

“ Cổ Linh Phù vô chủ!”

“ Có thể …”

Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô, chỉ thấy trên vách đá có một miếng Cổ Linh Phù phát quang đang trôi nổi lơ lửng, tên trên mặt đã biến mất, chứng tỏ chủ nhân ban đầu của nó đã chết. Nhưng nếu có người muốn đoạt, https://thuviensach.vn

nhất định phải bước lên đài sen một lần nữa, cũng có nghĩa là một lần nữa xông vào công kích!

Người không có Cổ Linh Phù phần lớn đều bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, người có Cổ Linh Phù cũng không muốn giao du với những kẻ khác, vì vậy, nhất thời không có ai chạy đến cướp đoạt.

Cơ hội tới!

Chân Lâu Nguyệt Đồng di chuyển, nhảy lên đài sen, bốn phía quả nhiên xuất hiện những tia sét bổ về phía nàng. Nhưng, tốc độ của nàng rất nhanh, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, nàng bắt lấy Cổ Linh Phù, tránh né những đợt sét đánh xuống mặt đất.

Ngay trong khoảng khắc đó, năm đạo thân ảnh hướng nàng tấn công tới!

“Bành!” “Bành!” “Bành!” “Bành!” “Bành!”

Năm đạo thân ảnh chợt dính đòn nghiêm trọng, hộc máu ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện nhiều hơn một dấu tay màu đỏ tươi.

Đòn nghiêm trọng sau lưng là của Trình Tử Xuyên, dấu tay là của Lâu Nguyệt Đồng, hai người lại ăn ý một cách khó giải thích.

“ Nhiều chuyện. Ta sẽ không cảm tạ ngươi.” Lâu Nguyệt Đồng nhìn về

phía Trình Tử Xuyên, tự nàng có thể giải quyết, hoàn toàn không cần người này xen vào. Nói xong mới thấy lời này có chút quen tai, chỉ là tình cảnh đối lập.

Trình Tử Xuyên lãnh đạm đáp: “ Tùy ngươi. Ta chỉ hoạt động gân cốt một chút.”

Lâu Nguyệt Đồng giễu cợt trừng mắt nhìn, đầu ngón tay lóe sáng, Cổ

Linh Phù nhận chủ.

https://thuviensach.vn

“ Biểu hiện của các ngươi làm ta tương đối hài lòng, đây là phần thưởng cho các ngươi.”

Mười hai luồng sáng bay đến, lần này là một món thượng phẩm linh khí và Toái Ly đan. Toái Ly đan có thể tăng tỷ lệ đột phá thành công của tu sĩ, độ trân quý còn hơn cả Hồi tâm đan thượng phẩm, lần ban thưởng này so với vòng đầu tiên hậu hĩnh hơn không chỉ một lần, vậy vòng tiếp theo…

chẳng phải sẽ là tiên khí?

Những người nghĩ vậy không ít, đáng tiếc Cổ Phong lên tiếng đánh vỡ ảo tưởng của họ: “ Hai đợt ban thưởng trước coi như là cho không các ngươi.

Vòng cuối cùng khác vòng trước, chỉ có ba người đứng đầu mới có thể có cơ hội được ta truyền thừa và sở hữu chí bảo ta đã nói. Nhưng chỉ có cơ hội mà thôi, nếu vận khí kém, các ngươi ai cũng không lấy được, ta đành phải chờ một nhóm người khác đến đây.”

Đây không phải là tin tốt.

“ Đây là một mê cung.” Cổ Phong vừa nói, trước mặt mọi người quả

thực xuất hiện một tòa cung điện hư hóa, “ Sau khi các ngươi tiến vào, cửa sẽ lập tức đóng lại, người giữ Cổ Linh Phù sẽ được một lần nhắc nhở, nhưng cũng chỉ có một lần. Bên trong tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, so với vòng thứ hai còn nguy hiểm hơn, thời hạn là một ngày, nếu trong vòng một ngày không thể đi ra khỏi mê cung, các ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt bên trong …”

“ Tiền bối …” Có người yếu ớt hỏi, “ Có thể không vào không?”

Đã được nhiều thứ tốt như vậy, những người đã thỏa mãn không hề

muốn mạo hiểm thêm.

Cổ Phong lạnh như băng đáp: “ Đi đến bước này, các ngươi đã không còn đường lui.”

https://thuviensach.vn

Quả nhiên.

“ Tốt lắm, tận dụng thời gian đi!” Nói xong, cửa chính mê cung từ từ mở

ra, Cổ Phong không lên tiếng nữa.

Lâu Nguyệt Đồng vuốt tóc, dẫn đầu đi vào, đi được một bước đột nhiên quay đầu lại nói: “ Ai nha nha, đột nhiên nhớ ra, nhường người mù đi vào mê cung trước hình như cũng rất thú vị nha.”

Phó Diễn Chi: “…” Ngươi biết thương xót một chút đi tiểu cô nãi nãi!

Trình Tử Xuyên không thèm ngẩng đầu: “ Đáng tiếc đạo hữu không được nhìn thấy rồi.”

Nàng cũng không nuối tiếc nhún nhún vai, khóe miệng nhếch lên, tâm tình không tệ bước vào trước, Trình Tử Xuyên theo sau. Lông mày Trình Diệu cau lại, hắn cũng đồng thời bước vào cửa chính.

Nhưng sau khi tiến vào, không ai được phân đến cùng một nơi, khác với vòng thứ hai, vòng này nhất định phải dựa vào chính mình. Cảnh ngộ của mỗi người cũng không khác biệt lắm, đây cũng là biểu lộ sự công bằng rõ ràng của Cổ Phong.

Đường đi rắc rối phức tạp, dùng mắt thường căn bản không thể phân rõ, có thể phân rõ cũng không có nhiều thời gian mà chậm rãi tìm đường, vì trên mỗi con đường đều vọt tới vô số yêu ma quỷ quái, mới đầu đã nguyên một đám xông qua, thời gian càng lâu, lượng quái càng nhiều, giết cũng không nổi.

Nói cách khác, không thể do dự, nhất định phải nhanh chóng lựa chọn đường đi, nếu không sẽ táng thân ở đây.

Ở phía Lâu Nguyệt Đồng, khói đen đầy trời, dòng nước xoáy như một hang động đen ngòm ăn mất nguyên một đám yêu vật, sắc mặt nàng lạnh https://thuviensach.vn

lùng, không hề bị lay động.

Trình Diệu phá vòng vây bằng Xích Hoàng Kiếm, Phó Diễn Chi vung quạt quét yêu ma … Trong đầu mọi người chỉ có một ý niệm, giết! Giết!

Giết!

Mà Trình Tử Xuyên là người kì lạ nhất, hắn không nhìn thấy nhưng bước chân lại rất trầm ổn, một đường đi thẳng, một đám yêu ma quỷ quái xông đến đều im hơi lặng tiếng hóa thành tro bụi. Bên cạnh hắn như có một tường lực vô hình bao phủ, những thứ bay trên không trung kia nhìn thấy liền hóa thành một đám sáng tản đi … Giống như chúng đang bị độ hóa luân hồi vậy.

“ Yêu ma mà ngươi cũng lưu tình? Thật thiện tâm.” Thanh âm Cổ Phong đột nhiên vang lên, hắn chỉ nói chuyện với một mình Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên không kinh không sợ, lẳng lặng đáp: “ Đều là sinh linh trong thiên địa, ác nhân bị giết, thiện nhân sẽ sinh, ta chỉ cho chúng một cơ

hội.”

“ Tính giác ngộ rất cao, khó trách… Đạo lực, nhân giới thế mà cũng có người có thể ngộ đạo… Có thiên phú như ngươi, nếu không phải căn cốt bị

hủy thì sớm đã là người của tiên giới rồi.” Cổ Phong cười ha ha, trong giọng nói có chút buồn bã khó hiểu, “ Ta đã sống đủ lâu, tự cho rằng nhìn điều gì cũng không còn thấy kinh ngạc, vậy mà lại lần đầu tiên nhìn thấy một người được Thừa Thiên đạo chiếu cố như ngươi. Không biết những thứ

tiên nhân tự cho mình là giỏi gặp ngươi có phát khóc hay không…”

“ Ngươi đang nói chính mình sao?”

“…” Cổ Phong nén tức giận, lạnh lùng nói, “ Không sợ ta giết ngươi?”

Trình Tử Xuyên thở dài: “ Tàn niệm, không phải mạnh miệng.”

https://thuviensach.vn

Cổ Phong thế nhưng lần đầu tiên có được loại cảm giác hoang đường khi bị dạy dỗ!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 12: Nghe sơ qua

Mê cung có trăm vòng phức tạp, từng chỗ rẽ sẽ thông sang các hướng khác nhau, ngàn ngàn vạn vạn lối đi cũng chỉ có một lối đi chính xác. Vậy mà Cổ Phong nhìn ra, mỗi hướng Trình Tử Xuyên di chuyển đều vô cùng chính xác.

Lại gặp một chỗ ngoặt, Cổ Phong hỏi: “ Ngươi không hề do dự chút nào sao?”

Trình Tử Xuyên trả lời: “ Ta không biết đây có phải đường ra hay không, nhưng đây nhất định là hướng ta muốn đi nhất.”

Cổ Phong nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới nói: “ Ngươi không thích hợp nhận sự truyền thừa của ta.”

Không phải vì tư chất thiên phú không đủ, mà là vì quá đủ. Dạng người này, tâm tính này, không cần người khác truyền thừa, tự mình phát triển mới là thích hợp nhất.

Đến cả sự truyền thừa của Tiên đế cho hắn cũng rất lãng phí.

Trình Tử Xuyên mỉm cười, đưa tay về phía trước thăm dò, lí do hắn đến, vốn cũng không phải vì truyền thừa.

Cổ Phong thở dài một tiếng rất nhỏ, nhìn sang Lâu Nguyệt Đồng.

https://thuviensach.vn

Phất tay tiêu diệt hết một đống yêu vật, Lâu Nguyệt Đồng thổi thổi ngón tay: “ Có chuyện gì không?”

“ …” Cổ Phong xuất hiện bị nàng nhìn thấy cũng không giận, nói như

đang trần thuật, “ Trong đám người đến Cổ Linh Mộ này có ba người ta không nhìn thấu, một là Trình Tử Xuyên, một là Trình Diệu, người còn lại chính là ngươi.”

“ Trình Tử Xuyên ta có thể miễn cưỡng chấp nhận, Trình Diệu kia là gì mà dám đánh đồng hắn với ta?” Tiểu ma nữ khó chịu mở miệng.

“ Nhìn không thấu Trình Tử Xuyên là vì hắn có thanh tịnh đạo thể, nhìn không thấu ngươi là vì trên người ngươi có phong ấn, còn Trình Diệu kia, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Trên người hắn có bí mật, có thể giấu được Thiên cơ, lúc tranh đấu cùng ngươi vẫn có thể giấu được.”

“ Ồ?” Lâu Nguyệt Đồng dù sao cũng không trong thời kỳ toàn thịnh, tiên nhân Cổ Phong này đã nói vậy, thông tin này quả nhiên đáng chú ý, tuy không liên quan đến nàng nhưng nàng vẫn quan tâm, vậy mà mở miệng ra lại hỏi một vấn đề khác, “ Ngươi có thể nhìn ra trên người ta có phong ấn, vậy trong này của ngươi có thứ gì có thể phá phong ấn không?”

“ Ha ha! Tiểu nha đầu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ta khuyên ngươi vẫn nên chết tâm đi!” Cổ Phong cười nhạo một tiếng, cảm khái nói, “ Phong ấn trên người ngươi không thể dùng ngoại vật để phá, người ngoài không thể giải, bởi vì cái gọi là muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.”

Nói cách khác, chỉ khi tìm được người phong ấn nàng, nàng mới có thể

khôi phục nguyên dạng.

Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng triệt để trầm xuống, khuôn mặt tinh xảo mang đậm sát khí, quanh thân khí thế ngút trời ngưng tụ thành gió lốc vô hình, buồn bã nói: “ Vậy ngươi còn ở đây nói linh tinh với ta làm gì?”

https://thuviensach.vn

“ Đương nhiên có lẽ vì ta kiến thức nông cạn.” Chẳng biết tại sao Cổ

Phong không để ý đến thái độ của nàng, chỉ thản nhiên nói, “ Ba người các ngươi ta đều xem trọng, đáng tiếc ai cũng không phù hợp để ta truyền thừa, đây là ý trời! Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng quá nản chí, nếu ngươi có thể

tìm được món chí bảo kia của ta thì cũng không phải không có biện pháp.”

Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh một tiếng.

“ Xông ra đi, ta há miệng chờ các ngươi!”

Lâu Nguyệt Đồng tuy trên mặt chẳng quan tâm nhưng bước chân lại nhanh hơn. Đối với chuyện quá khứ, thực ra nàng không hề quên, chỉ là không thể nghĩ đến, vừa nghĩ sẽ thấy đầu đau như muốn nứt ra, đây cũng là do phong ấn.

Nàng cảm thấy mình còn có nhiều việc phải làm, nếu như cả đời phải ở

trong bộ dạng này, không bằng đi chết!

Vô luận thế nào, nàng cũng muốn phá phong ấn!

Trong mê cung, yêu vật dần dần rút lui, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều sương mù, đưa tay ra không thấy rõ năm ngón. Ký ức trong đầu Lâu Nguyệt Đồng bỗng như bừng tỉnh, vô số viễn cảnh ngắn ngủi tái diễn, bóng người, thanh âm, lại phảng phất như chưa tỉnh mộng, có tốt có xấu, nàng mê mẩn chìm vào trong đó.

Ngươi tên gì?

Không nói cho ngươi!

…

Ma nữ Lâu Nguyệt Đồng, tội nghiệt ngập trời, phải giết!

Ta không phục!

https://thuviensach.vn

…

Vì sao không giết ta?

Nàng cảm giác như mình đang ngồi trên một cành cây nhìn xuống, dưới gốc cây là một bóng người mang khuôn mặt mơ hồ, môi khẽ nhúc nhích.

Nàng cầm thứ gì đó ném xuống, người kia liền đi, mà nàng đắc ý cười to, nằm sấp trên cây ngủ.

Nàng hẳn là hết sức chán ghét người kia, chỉ là nhiều năm sau ngẫm lại tâm tình khi đó lại thấy không có chút chán ghét nào, thậm chí còn mang một tia hồi ức và hoài niệm… Không! Nàng không có thứ tình cảm nhàm chán như thế!

Mở mắt ra, sương mù trước mặt dần dần hóa hư vô, Lâu Nguyệt Đồng hờ hững nói: “ Mê tâm? Ảo cảnh? Hừ, sử dụng cái này với ta, đây thật sự là một chuyện cười!”

“ Đó là sương mù ảo giác, vô luận là ngươi không thể nhớ hay một mực phủ nhận, những gì ngươi vừa chứng kiến chính là thứ lưu lại trong lòng ngươi ấn tượng sâu sắc nhất, bất kể là người, sự việc hay sự vật, đó chính là dấu vết trên đạo tâm của ngươi…”

“ Nhiều lời! Tại sao ngươi còn ở đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy đây là một câu hỏi ngu ngốc.

Bên trong Cổ Linh Mộ này, chỉ cần Cổ Phong muốn, hắn có thể xuất hiện ở

bất kỳ đâu.

“ Thẹn quá hóa giận? Ta chỉ là có chút tò mò với ngươi mà thôi…”

Lâu Nguyệt Đồng lười để ý lại hắn, tự ý tiến lên phía trước, không biết qua bao lâu, phía trước nàng đột nhiên hiện lên một mảnh hắc ám, không https://thuviensach.vn

chỉ như thế, tất cả các con đường cũng không thấy đâu, tất cả là màu đen vô biên.

Nàng nhìn bên trái, bên trái có một con đường, nhìn bên phải, bên phải cũng hiện ra một con đường.

Nghĩ một hồi, đây có khả năng là linh giác đạo pháp của tu sĩ, không thể

phán đoán được hướng đi chính xác. Có thể vì cảm thấy không kiên nhẫn, Lâu Nguyệt Đồng sử dụng Cổ Linh Phù. Cổ Linh Phù phát quang, chỉ

hướng bên phải.

Nhưng sau khi đi ra, nàng vẫn thấy tình huống như thế.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn Cổ Linh Phù cười lạnh, nàng có thể khẳng định đây là Cổ Phong cố ý, chỉ khi dùng hết cơ hội trên Cổ Linh Phù mới có thể

nhìn thấy ánh sáng thật sự.

Quả nhiên, Cổ Linh Phù vừa biến mất, trước mặt nàng xuất hiện hai con đường nhỏ giống nhau như đúc.

Ba lần lựa chọn, hai cơ hội, mặc kệ thế nào, thật sự lựa chọn hoặc tự

mình đi.

“ Chúc mừng ngươi đã đi đến bước cuối cùng, vấn đề hiện tại là, ngươi chọn bên trái, hay vẫn chọn bên phải?”

Lâu Nguyệt Đồng nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ, trong phút chốc liền mở miệng: “ Mặc kệ bên trái hay bên phải, tất cả đều quanh co, ta đã kiên trì, nhất định phải đi từ đầu đến cuối, vì thế …”

Nàng không hề lựa chọn, thẳng tắp đi về phía trước, vậy mà lại giẫm lên một con đường lớn thẳng tắp.

https://thuviensach.vn

Trước mặt, ánh mặt trời chợt sáng, đó là một cái thạch thất, hư ảnh mang khuôn mặt tuấn lãng ngồi trên bồ đoàn, thở dài: “ Quả là thế.”

Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn, bên cạnh, Trình Tử Xuyên lẳng lặng đứng đó, hình như vừa mới xuất hiện cùng nàng.

“ Hai con đường đó, một con đường sống kèm theo thí luyện truyền thừa của ta, một con đường cùng, tuyệt không thể sống, chỉ có đi đường giữa mới có thể có cơ hội đoạt được chí bảo.” Cổ Phong cười cười, “ Các ngươi tâm cao như núi, ta hay Cổ Linh Mộ đều không chứa nổi các ngươi! Chỉ là tốc độ các ngươi quá nhanh, thời hạn còn chưa đến, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

“ Không có thưởng sao?” Lâu Nguyệt Đồng thuận miệng hỏi.

Cổ Phong nhíu mày, một lát sau bắn ra một viên linh châu phát sáng, hào quang ba màu: “ Đây là Tam Tài Châu, ta tạo ra thứ này cùng lúc với chí bảo, có thể khiến ngươi phát ra ba lần công kích bằng tu vi thật không quản phong ấn.”

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy mắt sáng lên, đưa tay nhận, so với những linh khí linh đan lúc trước thì đây mới là vật hợp ý nàng nhất. Xem ra đây là bảo vật thượng phẩm, nàng hất cằm, nhướn mày ý nói: “ Đa tạ.”

Cổ Phong cười cười, chuyển sang Trình Tử Xuyên: “ Ta có một gốc tiên thảo, người phàm có thể dùng để tu luyện, tu sĩ có thể dùng để cải tạo căn cốt… Nhưng ta có một vấn đề, thanh tịnh đạo thể bẩm sinh gắn bó với hồn phách của ngươi, căn cốt bị hủy cũng có thể được tạo ra một lần nữa, hay là ngươi cần linh dược?”

Cổ Phong là tiên nhân, nhãn lực bất thường khỏi nói, một câu đã nói toạc ra chỗ thần kì của đạo thể bẩm sinh.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên lặng im một lát, thản nhiên nói: “ Lúc ta bị đoạt căn cốt tuổi còn bé, kinh mạch đứt từng khúc, hồn phách không yên, tĩnh dưỡng một chút đã ngủ say bảy năm, cải tạo căn cốt tự nhiên còn cần cả một thập niên, nếu trong Cổ Linh Mộ có linh dược, ta cần gì phải đợi đến bốn năm?”

Cổ Phong gật gật đầu, xem như tiếp nhận thuyết pháp của hắn, đưa tiên thảo cho hắn.

Trình Tử Xuyên đưa tay cầm lấy: “ Đa tạ.”

Lâu Nguyệt Đồng đi đến một cái đệm cói trống, khi đi qua hắn liền mỉm cười thì thầm: “ Ngươi nghĩ đó là thật sao?”

“ Ngươi đoán xem?” Trình Tử Xuyên nghiêng đầu lưu lại bên tai nàng một câu, cũng xoay người tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống.

Hai người họ vốn là người may mắn, ở chung một chỗ liền xuất hiện loại cảm giác khó thể chấp nhận, không coi ai ra gì, người vừa nhìn liền cảm thấy dường như mình không được để ý tới, nhìn lại lại cảm thấy hết sức bình thường.

Ở đó còn phảng phất một loại quan hệ gió trăng ái muội, tựa như nắng gắt gặp trăng, tựa như nước tĩnh cát chảy khó dung, lại như gió vàng gặp sương ngọc… tế nhị cực kỳ.

Cổ Phong không rõ ý tứ cảm xúc thở dài, hai người kia có rằng buộc, hắn nhìn cũng không thấu.

Khi thời hạn vừa hết, Trình Diệu cũng đi ra, lúc này Lâu Nguyệt Đồng mới tin tưởng lời nói của Cổ Phong, đánh giá cao hắn một phần, cảm thấy bí mật của người này không đơn giản, đáng tiếc nàng không có hứng thú tìm tòi.

https://thuviensach.vn

Trình Diệu nhìn thấy hai người, sắc mặt lập tức cứng đờ, cười lạnh liên tục.

“ Ngươi còn có mặt mũi cười?” Lâu Nguyệt Đông cực kỳ khó chịu, “

Lâu như vậy mới đi ra được, phế vật.”

Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm đi lên trước, bình thản chen vào: “ Đạo hữu nói rất đúng.”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, đầu không ngoảnh lại dùng củi chỏ đập hắn một cái, lại còn cùng nàng mạnh miệng?

Trình Diệu nghe hai người kẻ xướng người họa, tức giận tới mức Xích Hoàng Kiếm cũng tuốt vỏ hơn phân nửa, xem ra muốn nhảy đến đánh nhau ngay lập tức!

“ Tốt lắm.” Hư ảnh Cổ Phong cũng đứng lên, “ Ba người các ngươi là ba người duy nhất có khả năng đoạt chí bảo, ta cũng không hi vọng các ngươi đánh nhau trước, hai bên cùng thiệt.”

“ Chỉ bằng hắn?” Lâu Nguyệt Đồng khinh người không đền mạng.

“ Ngươi có bản lĩnh …”

Cổ Phong lạnh nhạt trực tiếp cắt lời bọn họ: “ Phàm là tu sĩ đều phải nghe qua một câu nói cổ xưa: 'Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn, thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao’.” Dừng một chút, giọng nói của hắn có chút buồn bã, “ Ta đã chết hơn một trăm năm, không biết bây giờ tu chân giới còn có người biết được?”

Lời này vừa nói ra, ba người đều ngơ ngẩn, đồng thời cũng trầm mặc.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 13: Sư tôn

“ Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn, thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao.”

Trình Diệu ngân nga lặp lại, vừa nghĩ đến cũng có thể cảm nhận được một khí thế thuần chính và uy nghiêm làm người ta muốn kính trọng, “ Cửu Nguyên Môn của ta có ghi lại, câu nói này chính là nói về lục giới bảy trăm năm trước, tại sao tiền bối lại đề cập chuyện này?”

Cổ Phong gật đầu, không trả lời thẳng: “ Từ Hỗn Độn tới nay, thiên địa trải qua ba thời kỳ. Sách cổ trên tiên giới có ghi, một là thời kỳ Hồng Hoang Viễn Cổ, sinh linh mặc dù ít, nhưng được thiên địa dựng dục nên có một sức mạnh hủy thiên diệt địa, về sau vì khác đạo nên chia làm hai phe, thiên địa luân chuyển, sinh linh ra đời, hình thành thời kỳ tam giới thần, nhân, ma thượng cổ. Không lâu sau, thần ma hỗn chiến, đánh rơi thất sắc nhật nguyệt khiến thiên đạo bất mãn, đánh xuống Diệt thế lôi kiếp, vô số

đại năng ra đời …”

Hai thời đại đó cách hiện tại đã quá lâu nên rất ít người biết, Cửu Nguyện Môn cũng không ghi lại, chỉ có tiên nhân phi thăng lên tiên giới mới có thể biết sơ qua được một hai điều, Trình Diệu nghe đến nhập thần.

Lâu Nguyệt Đồng không có phản ứng gì, hình như nàng đã nghe qua một chút về chuyện này rồi. Trình Tử Xuyên sắc mạnh lãnh đạm, tựa hồ đang nghiêm túc nghe, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.

“ Sau Diệt thế lôi kiếp, thế giới mới được tạo ra, cũng chính là lục giới hiện tại, thần ma tiên yêu nhân minh giới. Chỉ là khi lục giới ra đời, thiên https://thuviensach.vn

địa đồng thời tạo ra một khối thiên bi dựng trên Thiên Ngoại Thiên và một đứa trẻ không cần ăn, không cần uống, không cần ngủ. Ba nghìn thiên hậu hóa thành đại thế giới, tạo thành ba nghìn quy tắc trên thiên bi, đó là những quy tắc tuần hoàn mà chúng sinh nhất định phải tuân theo!” Cổ Phong xa xăm cảm thán, “ Đứa trẻ ra đời cùng thiên bi kia giết thần trảm tiên, trừ yêu diệt ma, không có chấp niệm, trông coi thiên bi trên Thiên Ngoại Thiên, ít khi hiện thế, sinh linh lục giới kính sợ, tôn hắn làm ‘Thánh tôn’…”

Mắt Lâu Nguyệt Đồng giật giật, trong chốc lát như nghĩ ra gì đó… Trong trời đất này, đại khái không có gì là vĩnh hằng bất diệt.

“ Nghe nói đó cũng là niên đại Cực Tưởng Hòa của lục giới.” Trình Diệu nói, “ Nhưng bảy trăm năm trước, Thánh tôn lạc hạ, thiên bi xuất hiện vết rách, không xuất thiên, lục giới không có người đứng đầu, yêu ma xâm chiếm nhân gian, thần giới chấp quản thiên hạ, vĩnh viễn không có ngày lành, đứng mũi chịu sào lại chính là nhân giới!”

(lạc hạ: dùng để tả cái cảnh huống của người, khốn khổ suy đồi, trong trường hợp này nghĩa là Thánh tôn không còn)

“ Không sai, cuộc chiến tranh thượng cổ như được tái hiện lại lúc đó!

Nói nhiều như vậy, thật ra ta muốn nói cho các ngươi biết, kiện chí bảo trong tay ta, có quan hệ với việc Thánh tôn lạc hạ.” Cổ Phong như chìm trong hồi ức, “ Khi ta tìm thấy nó là đúng bảy trăm năm trước… Thánh tôn lạc hạ, thiên địa khủng hoảng, kiện chí bảo này từ tầng trời cao nhất rơi xuống tiên giới khiến vô số tiên nhân tranh đoạt, Tiên đế cũng không ngoại lệ, vì truyền thuyết nói, người có được nó sẽ trở thành Thánh tôn kế

nhiệm!”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: “ Chuyện này không có khả năng!”

Cổ Phong lắc đầu, buông một tiếng thở dài, tiếp tục nói: “ Ta lao lực ngàn năm, cuối cùng cũng có được nó nhưng lại vì nó mà phải trả giá đắt, https://thuviensach.vn

mấy trăm năm đều bị người ta truy sát, sau đó trọng thương nên hồn phách thụ chế, rất khó khôi phục, mắt thấy sắp sửa đến hồi diệt vong… Khi đó, ta đã đặt toàn bộ hy vọng lên chí bảo.”

“ Ngươi vẫn chết.” Lâu Nguyệt Đồng nói sự thật.

“ Có câu nói, muốn trở thành chí tôn cũng phải xem ngươi có cái mệnh đó không!” Cổ Phong trào phúng cười cười, trên mặt lộ ra tia bi ai, “ Chí bảo có linh, lại nói ta không đủ tư cách nhận chủ!”

“…”

Ba người đồng thời trầm mặc, thế này thật sự là trời đất trêu ngươi, ngươi đã quyết định buông tha hết thảy, cuối cùng đến mạng cũng không giữ được. Kết quả này rất đáng để người ta nổi điên, tâm tình của Cổ Phong này còn tính là tốt chán.

Cổ Phong cũng trầm mặc một lát, thu liễm tia bi ai, thản nhiên nói: “ Về

sau ta chết thật, nhưng chí bảo lại bảo vệ hồn phách của ta bất diệt, điều kiện là ta phải chọn cho nó một vị chủ nhân xứng đáng, khi rời đi, hồn phách của ta sẽ được nhập luân hồi…”

Thật ra nhóm người bọn họ không phải nhóm tu sĩ đầu tiên đi vào Cổ

Linh Mộ, trăm năm qua, cảnh tượng này đã tái diễn nhiều lần, nhưng chưa có người nào có thể được chí bảo công nhận, Cổ Phong cũng không được giải thoát.

“ Ham hố nhất định sẽ có kết quả không tốt, thất tình lấy tham niệm làm đầu, câu này không phải không có đạo lý.” Cổ Phong vừa nói, đằng sau ông liền xuất hiện từng tầng hào quang, “ Bây giờ, mỗi người các ngươi trích ra một giọt máu.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu nhíu mày.

https://thuviensach.vn

Ba giọt máu đồng thời bị đạo quang kia hấp thụ, trong phòng đột nhiên bùng lên ánh sáng lớn, một bàn tay nhỏ xuất hiện sau lưng Cổ Phong, sau đó một âm thanh non nớt vang lên: “ Hồng Hoang khai thiên lập địa, âm dương giao thái tạo hóa. Nhân quả luân hồi, thất tình tịch diệt thuộc về …”

Thanh âm mặc dù bi bô nhưng giọng nói lại tang thương trầm trọng, tạo thành một loại nhịp điệu đặc biệt phảng phất ẩn chứa chí cao đại lộ làm người ta như muốn ngộ ra điều gì.

Cổ Phong vừa nghe, trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười tựa như lĩnh ngộ

được điều gì đó: “ Hóa ra… là như vậy.”

Rồi sau đó, thân ảnh hắn hư hóa, khi biến mất còn không quên để lại một tràng cười lớn, dần dần tiêu tán trong trời đất.

Đợi đến khi hào quang tản đi, ba người không hiểu tại sao vẫn đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích. Trình Diệu lạnh lùng lên tiếng: “ Trò quỷ gì thế này? Cuối cùng chí bảo lựa chọn ai? Cổ tiền bối. Cổ tiền bối?”

“ Hắn đã nhập luân hồi.” Trình Tử Xuyên bình tĩnh mở miệng. Ngay sau đó, sắc mặt hắn khẽ biến, gốc cây tiên thảo cất trong tay áo không chịu nổi khống chế bay ra, đảo mắt hóa thành một luồng sáng rót vào cơ thể hắn, linh khí tứ phương hội tụ, chính xác là muốn cải tạo căn cơ cho hắn ngay lúc này!

Tuy nhiên, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt.

Mà Lâu Nguyệt Đồng, nàng đứng một bên, bị cách ly bởi một vách sáng, ánh sáng, khắp nơi đều là ánh sáng, sáng mà ấm áp, nhưng lại làm người ta kính sợ.

“ Ai?” Nàng siết chặt nắm đấm, định ương ngạnh phá tan mảnh không gian này.

https://thuviensach.vn

“ Ta là chí bảo mà Cổ Phong nói, A Nguyên.” Giọng nói trẻ con non nớt vang lên, “ Ngươi còn nhớ rõ ta không? Nguyệt, ma, quân!”

Lâu Nguyệt Đồng trong đầu nổ một tiếng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều viễn cảnh... Nguyệt ma quân? Đúng, đúng là vậy, nàng trưởng thành lên ở

Ma giới từ khi còn bé nhỏ yếu ớt, dần dần cường đại, sau đó lên ngôi làm người đứng đầu Ma giới, chinh chiến bốn phương, hô mưa gọi gió. Nàng là cường giả vi tôn của Ma giới, uy danh hiển hách, những nơi nàng đi qua đều gió tanh mưa máu, tạo sát nghiệt ngập trời, bị người người tôn là “

Nguyệt ma quân”!

Về sau thì sao? Vì sao nàng lại biến thành bộ dạng này?

“ Không cần nghĩ, phong ấn vì yếu hơn nên ngươi mới có thể nhớ lại một chút.” A Nguyên cúi đầu nói, “ Thật ra, ngày đó cách đây không lâu nữa.”

A Nguyên nói: “ Phong ấn của ngươi đã bắt đầu yếu đi, nếu không ngươi căn bản là không thể tỉnh lại.” Cũng không biết là do số mệnh hay chó ngáp phải ruồi, nhân quả thật khó lường.

“ Lời này cũng có vẻ đáng yêu.” Lâu Nguyệt Đồng hỏi, “ Ngươi lựa chọn ta thật sao?”

“ Đúng.”

Lâu Nguyệt Đồng lại hỏi: “ Vì sao? Ngươi biết ta, cũng phải biết ta không phải người tốt.”

“ Ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không muốn đi theo ngươi, nếu như có thể, ta thậm chí còn muốn giết ngươi…” A Nguyên tuy nói vậy nhưng trong giọng nói lại không hề mang sát khí, “ Nhưng chỉ khi đi theo ngươi, ta mới có thể tìm được sư tôn của ngươi, chủ nhân của ta.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nhảy dựng lên, sắc mặt cổ quái, âm trầm hỏi: “ Sư

tôn? Chủ nhân? Ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì thế?” Nàng nhớ mình không hề nhận ai làm sư tôn nha, mà với tính cách này của nàng thì càng không thể nhận.

A Nguyên bất mãn nói: “ Ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi, mặc kệ

ngươi có thừa nhận hay không, Thánh tôn chính là sư tôn của ngươi!”

“ Thánh tôn?” Lâu Nguyệt Đồng càng thấy buồn cười, “ Cái người bảy trăm năm trước xúi quẩy trượt chân rơi xuống, làm nứt thiên bi kia sao?

Hắn đã hồn phi phách tán, cơ hội chuyển thế cũng không có, chết đến không thể chết hơn! Ngươi có bị ngốc không?”

A Nguyên trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng nói tuy mang một tia bi ai nhưng lại vô cùng kiên định: “ Dù các ngươi đều nói chủ nhân đã mất, ta cũng không tin! A Nguyên sẽ chờ, liên tục chờ, bảy trăm năm, bảy ngàn năm, bảy vạn năm cũng được… Ngày Thánh tôn quay về, người cướp ngôi ngài sẽ phải chết, người phản kháng nhất định sẽ bị giết, người không tuân theo quy tắc nhất định sẽ bị chém!”

“ Hừ!” Lâu Nguyệt Đồng đối với cái dạng này từ chối nhận xét, bây giờ

nàng đang hoài nghi có phải cái chí bảo này lúc người ta tranh đoạt đã bị

đập hư đầu óc rồi không, “ Ngươi muốn đi theo ta, cũng phải xem ta có muốn mang ngươi không đã!”

A Nguyên cười cười, thanh âm bi bô nhưng lại hết sức có ý ra lệnh: “

Mang ta, ta giúp ngươi phá phong ấn!”

Cái này… Lâu Nguyệt Đồng sờ sờ cằm, hừ nhẹ - - có thể suy nghĩ.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh như một chưởng lực đánh thẳng vào, là bên ngoài đã xảy ra chuyện!

“ Hai người bên ngoài hình như đang đánh nhau.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, ý thức quay về với thân thể, vừa hay nhìn thấy Trình Diệu đánh xuống một kiếm, mà quanh thân Trình Tử Xuyên là ánh sáng rực rỡ đang lưu chuyển… Đang cải tạo căn cốt, kiếm này mà đánh trúng, chỉ sợ hắn kiếm củi ba năm đốt trong một giờ, tính mạng khó giữ.

“ Ngươi không cứu bạn ngươi sao?” A Nguyên hiếu kỳ hỏi.

“ Không cứu. Người này sâu không lường được, đúng lúc mượn cơ hội này thăm dò một phen.” Lâu Nguyệt Đồng nhàn nhạt nhìn, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp mang theo vẻ vừa kiều mị vừa đáng yêu, giọng nói nhẹ

nhàng nhưng lời nói lại lạnh lùng lương bạc, “ Nếu hắn chết, vừa vặn có thể

đem hắn luyện thành huyết nhân. Thật ra, ngay từ đầu ta đã cho rằng ngươi sẽ chọn hắn.”

A Nguyên nói: “ Đạo thể bẩm sinh, Thừa Thiên chiếu cố, xác thực rất phi phàm. Lúc đầu ta còn nghĩ đây là chủ nhân nhà ta chuyển thế, đáng tiếc hắn lại không phải, có phi phàm cũng vô dụng. Chỉ là, lục giới có kiếp nạn, chủ nhân ta không trở về, người này có lẽ là ứng kiếp mà sinh.”

“ Ứng kiếp mà sinh, vậy mà lại chọn đúng đạo thể bẩm sinh ngàn năm khó gặp!”

Lâu Nguyệt Đồng hiểu rõ, lại không thèm để ý đến kiếp nạn mà A Nguyên nói vì đối với nàng, kiếp nạn bình thường đều do người tạo ra cả.

Trong khi hai người trao đổi, một kiếm kia đã chạm vào cổ Trình Tử

Xuyên, Xích Hoàng Kiếm mang theo hỏa thế cháy sém cùng uy thế ngất trời, lớn như muốn đòi mạng!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 14: Khẽ hôn

Thanh sam bị gió thổi bay, tóc dài bên người tán loạn, dung nhan như

tuyết càng làm nổi bật lên vẻ thanh nhã như tranh. Trong phút chốc, Trình Tử Xuyên mở mắt ra, giữa lông mày hiện lên một tầng sương lộng lẫy: “

Ngươi cũng nên nếm thử công kích của chính mình đi!”

Pháp lực huyền diệu xung quanh bắt đầu bành trướng, hất kiếm thế trở

về, Trình Diệu thấy thời cơ không ổn, nâng kiếm lên trước ngực, đánh ra một kích nữa.

Hai lực lượng gặp nhau, ánh lửa ngập trời, công kích của cả hai đều bị

phá. Lâu Nguyệt Đồng không thể không khép mắt, đột nhiên quanh người có cảm giác quay cuồng, bên tai phảng phất có người hét to: “ Không ổn!”

“ Chuyện gì đang xảy ra?”

“ Không!”

“ Cổ tiền bối, vì sao…”

Âm thanh hỗn loạn cuối cùng cũng rút lui, Lâu Nguyệt Đồng bỏ hai tay đang che mắt xuống, lông mày nhíu chặt lại, lúc này mới phát hiện ra mình đã xuất hiện ở một nơi khác… Đây là một đại điện cổ kính, cửa sổ lợp ngói xanh, bốn vách tường có những bức điêu khắc tinh tế, bậc thang làm bằng ngọc thạch, tiên khí lượn lờ.

https://thuviensach.vn

Trước mặt nàng là một thanh niên tuấn tú, trong tay cầm một cái chiết phiến. Là Phó Diễn Chi, bộ dạng lúc này của hắn có chút lo âu.

Lâu Nguyệt Đồng trầm mặt, hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

Nàng muốn phát hỏa!

Phó Diễn Chi vội vàng khoát tay: “ Ta cần giải thích với ngươi một chút…”

Lâu Nguyệt Đồng phất tay áo, lạnh lùng nói: “ Ngươi được Cổ Phong truyền thừa, đồng thời cũng nhận được quyền khống chế Cổ Linh Mộ, phát hiện bọn họ đánh nhau liền đưa tất cả mọi người ra ngoài?” `

Phó Diễn Chi ngây người: “ Đều đúng!”

“ Vậy ngươi giữ ta lại làm gì? Để ta làm thịt ngươi sao?” Lâu Nguyệt Đồng nắm chặt tay, hắc khí bốc lên cuồn cuộn, “ Nếu ngươi chán sống, ta thanh toàn cho ngươi!”

“ Ai da, không phải thế!” Phó Diễn Chi có Cổ Linh Mộ, sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhưng không hiểu sao vẫn có chút sợ tiểu ma nữ, hắn chỉ chỉ

vào bên trong, vội la lên: “ Tử Xuyên có điểm gì là lạ …”

Ngồi trên bồ đoàn là một thiếu niên phong thái tuyệt tục, áo khoác đã hóa thành tro bụi dưới công kích của Trình Diệu. Hắn mặc một thân bạch y, nhìn hào quang rực rỡ có thể biết đây rõ ràng là một món tiên y, hơn nữa còn là cực phẩm, bảo vệ Trình Tử Xuyên khỏi công kích bên ngoài.

Đáng tiếc khi hắn cải tạo căn cơ đã bị quấy nhiễu, lại dùng lực đạo phản kích Trình Diệu nên lúc này linh lực trong cơ thể rối loạn, tình hình không tốt cho lắm.

https://thuviensach.vn

Nói cách khác, bây giờ muốn làm gì hắn, hắn căn bản cũng không có cách nào phản kháng.

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi, cố ý gọi một tiếng: “ Trình đạo hữu?”

“ Ta gọi hắn vài lần, hình như hắn không nghe thấy!” Phó Diễn Chi nhíu mày, “ Ngươi nói xem, cơ thể của người bị đoạt căn cốt hẳn phải không có linh lực, tại sao lại biến thành dạng này?”

Lâu Nguyệt Đồng liếc một cái, thản nhiên nói: “ Đó là vì khi hắn cải tạo căn cơ đã hút vào một lượng linh khí khổng lồ, vào lúc mấu chốt lại phải phân tâm đối phó với công kích của Trình Diệu, linh khí không có người dẫn dắt, lộn xộn xông vào cơ thể hắn. Rõ ràng cải tạo căn cơ là một chuyện đơn giản, nhưng bây giờ việc dẫn thuận linh khí từng bước từng bước đã khó hơn gấp mười lần, vừa vặn biến thành một mạch, hướng đỉnh tố căn cơ!”

Trong quá trình này, hắn tuyệt đối không thể phân tâm, nếu không vẫn là kiếm củi ba năm đốt một giờ.

“ Trình Diệu, Trình Diệu thật quá phận!” Cho đến lúc này, Phó Diễn Chi mới thật sự tin tưởng rằng Trình gia đã từng dễ dàng làm nên loại chuyện đáng khinh thường kia. Hắn cảm thấy vô cùng buồn khổ, Trình Tử Xuyên cũng mang họ Trình, bị Trình Diệu đoạt căn cốt còn chưa nói, nhất định muốn đuổi cùng giết tận hắn sao?

“ Thừa dịp địch yếu muốn xuất thủ, tên kia cũng xem như đủ quả quyết.”

“ Ngươi thật sự…” Phó Diễn Chi nâng trán, hắn thật sự muốn hỏi tiểu ma nữ này, bọn họ chung đụng không ít ngày giờ, chẳng lẽ đến một chút tình cảm hữu nghị cách mạng cũng không có? Thời điểm này rồi mà còn nói mát! Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Trình Tử Xuyên, không nhịn được tiến lên vài bước: “ Tiểu biểu đệ, ngươi nhất định phải thành công.

https://thuviensach.vn

Thù của Tiếu Lăng cô cô còn chưa báo, công đạo của ngươi còn chưa lấy, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!”

Ngu xuẩn!

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy thấy rất phiền, hờ hững ngẩng mặt lên: “ Ta có thể giúp hắn.”

“ Ngươi?”

“ Ngươi giữ ta lại không phải hy vọng ta giúp hắn sao?”

“ Ta…” Phó Diễn Chi đúng là nghĩ như vậy, chỉ là hắn vẫn có chút không tin tưởng tiểu ma nữ này mà thôi.

Lâu Nguyệt Đồng: “ Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta, ra ngoài!”

Phó Diễn Chi nhìn nàng, chắp tay: “ Vậy làm phiền đạo hữu.”

Hắn khép cửa rồi đứng canh bên ngoài, hiện tại cả Cổ Linh Mộ đều là địa bàn của hắn, hắn tin rằng Lâu Nguyệt Đồng thông minh, sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của Tử Xuyên.

“ Ngươi thật sự muốn giúp hắn?” A Nguyên lên tiếng hỏi thăm, giúp Trình Tử Xuyên sẽ làm hao tổn không ít tu vi của nàng, Phó Diễn Chi không biết nhưng A Nguyên lại biết, nó cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng quên mình vì người như vậy.

Đáp án đương nhiên là … sẽ không.

Từ lúc mới gặp mặt, Lâu Nguyệt Đồng đã ngấp nghé máu Trình Tử

Xuyên, nhưng lúc đó, nàng lại có một cảm giác kiêng kị không rõ ràng với hắn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn duy trì pháp lực đều chỉ chạy đến “mượn” huyết khí của hắn. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao có thể hảo tâm không hạ thủ?

https://thuviensach.vn

Không phải phong cách của nàng.

Nàng chậm chạp đến gần, ngồi xuống cái bồ đoàn trước mặt Trình Tử

Xuyên, đột nhiên, mí mắt Trình Tử Xuyên khẽ nhúc nhích, tuy không hề

mở ra, lại mở miệng nói: “ Đạo hữu muốn làm gì?”

Thời điểm này còn dám nói chuyện, thật sự không muốn sống nữa rồi.

Lâu Nguyệt Đồng mỉm cười: “ Giúp ngươi.”

“ Nếu giúp ra, phiền đạo hữu cách xa ta một chút.”

“ Sợ?” Lâu Nguyệt Đồng cười nhẹ, ghé vào gần tai hắn., “ Ta không muốn đấy, ngươi làm gì được ta?”

Hơi thở dịu dàng xẹt qua, bên tai Trình Tử Xuyên lặng lẽ hiện lên một tầng đỏ ửng nhưng thần sắc lại lạnh lùng không hề gợn sóng, bình thản nói:

“ Ta tặng đạo hữu một câu nói - - nghĩ kỹ rồi làm, tránh để hối hận không kịp.”

“ Nếu ngươi có thể làm gì ta, đương nhiên ta sẽ phục.” Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, giảo hoạt, “ Từ trước đến nay ta vốn không thích đến gần thức ăn của mình, nhưng… ngươi là ngoại lệ.”

Hai tay nàng đưa lên nắm chặt cổ hắn, hàm răng bén nhọn ngoan tuyệt cắn thẳng vào mạch máu.

Khoảng cách này, quá thân mật… Âm thanh huyết khí bị hút đi chỉ đủ

cho hai người nghe, khuôn mặt tái nhợt của Lâu Nguyệt Đồng dần dần trở

nên đỏ ửng, khóe mắt đuôi mày toát lên vẻ mị hoặc, không biết có phải nàng gặp ảo giác hay không, hình như phong ấn… đang dãn ra!

Cốt cách chấn động, cả cơ thể như đang bị một ngọn lửa bừng bừng đốt cháy, đau đến cùng cực.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng thở phì phò đè chặt bả vai Trình Tử Xuyên, dựa sát vào ngực hắn, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Máu của người mang thanh tịnh đạo thể bẩm sinh không phải máu bình thường, nàng hiện tại thật sự là hút hơi nhiều… Nàng mở rộng tay chống lên ngực hắn, móng tay mọc dài, đúng là muốn lấy mạng hắn!

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Trình Tử Xuyên cử động.

Linh khí cuồn cuộn hình thành nên hai dòng nước xoáy trong không gian. Hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, không tiếng động cắt một đường.

Không biết hắn làm cái gì, Lâu Nguyệt Đồng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Trong nháy mắt, hắn cắn vào tay nàng, hút máu!

“ Ngươi!”

Lâu Nguyệt Đồng không hiểu vì sao Trình Tử Xuyên không hề để ý đến tính mạng mình, lại muốn làm cái chuyện như vậy.

Chỉ nghe thấy Trình Tử Xuyên nhẹ giọng bên tai nàng: “ Ta khuyên đạo hữu một câu. Nếu ngươi muốn khống chế một người, cho dù hoàn cảnh của người đó có xấu thế nào đi nữa, đầu tiên tốt nhất phải đánh ngất hắn, nếu không, hắn sẽ có khả năng quay lại khống chế ngươi,”

“ Nghĩ hay lắm!” Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh, “ Để xem ván cờ này ai mới là người thắng cuộc.”

“ Ta vốn không muốn làm điều này…” Trình Tử Xuyên nhăn mày, thấy nàng đã kết ấn định động thủ liền rũ mắt xuống, ngón tay hơi động, niệm từng chữ từng câu với tốc độ rất nhanh, thanh âm lại cực kỳ hờ hững, “

Thiên đạo kiển chứng, bí pháp thượng cổ, lấy máu đổi máu, kết thành khế

ước!”

https://thuviensach.vn

Chỉ kém một chút, chỉ chậm một chút, “Huyết chi họa” Lâu Nguyệt Đồng sắp sửa kết thành liền biến mất, thay thế bằng xiềng xích quấn quanh cả hai người. Họ như đang đứng trong một pháp trận cổ xưa, vừa ngồi xuống liền lâm vào tình trạng mơ hồ… Hào quang vạn trượng phá tan mặt đất phóng thẳng trên trời, che lấp nhật nguyệt.

“ Chuyện này… Đây là cái gì?”

Lâu Nguyệt Đồng chỉ cảm thấy pháp lực trên người toàn bộ đều trôi về

phía đối phương, mà một loại pháp lực ấm áp khác cũng không ngừng ập đến. Đó là pháp lực đại diện cho thiên đạo, máu, hồn phách, nhân quả của họ,… tất cả đều bị khóa vào nhau.

Từ nay, tính mạng tương liên!

Mượn pháp lực này, linh khí của Trình Tử Xuyên hoàn toàn hợp đỉnh, căn cơ cũng được cải tạo xong, linh khí tinh khiết lưu chuyển quanh người hắn, áo trắng tóc đen, khuôn mặt mang đậm nét tiên tư. Hắn chầm chậm mở

mắt, đôi mắt không còn mất đi tiêu cự mà vô cùng thanh minh, sáng long lanh như toàn bộ sao trời đều rơi vào đó, tự nhiên như vậy, đẹp… như vậy.

Hắn dựa vào gần, hôn xuống ấn đường của nàng, nhẹ nhàng như một bông tuyết rơi xuống từ trên núi xa , hòa tan vào khóe mắt, dịu dàng mà lương bạc.

Lâu Nguyệt Đồng mở to mắt, đây là mơ sao, thế nhưng… nàng không thể phản kháng.

Đến đây, khế thành.

Không biết qua bao lâu, tất cả hào quang hay xiềng xích đều biến mất, không gian lặng ngắt như tờ. Họ ngồi yên tĩnh, có thể cảm nhận được một sợi dây liên kết với nhau chặt chẽ không rời.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng tức giận, đưa tay hung hăng tát một cái.

Trình Tử Xuyên né tránh.

Nàng lại ra tay, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn như muốn đoạt mạng.

Trình Tử Xuyên liếc mắt như đang cảm thấy phiền toái, cũng không động đậy, tùy ý để bàn tay nàng đâm thẳng vào vị trí trái tim hắn… Nhưng Lâu Nguyệt Đồng bất chợt dừng lại, không phải do nàng không đành lòng, mà là… Không! Thể! Xuống! Tay!

Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu sau liền thu tay lại: “

Vừa rồi là khế ước gì?”

“ Khế ước thượng cổ ta học được trong sách, chắc là khế ước đạo lữ hay là phương pháp cứu người gì đó, sau khi lập khế ước, hai người sẽ đồng mệnh tương liên.” Trình Tử Xuyên nói, “ Nếu đạo hữu không lợi dụng lúc ta gặp khó khăn mà ra tay, ta cũng không cần sử dụng hạ sách này.”

“ … Được! Rất tốt! Trình đạo hữu, xem ra ta đã xem thường ngươi, bây giờ chúng ta hòa.” Trầm mặc một lát, Lâu Nguyệt Đồng cũng bình tĩnh lại.

Lúc trước nàng đã nghĩ, đường đường mình là Nguyệt ma quân, không thể

thua một cách mất mặt như vậy được. Nàng hất cằm, “ Cái này gỡ bỏ thế

nào?”

Trình Tử Xuyên: “ So với đạo hữu, ta còn muốn biết hơn.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu chặt mi tâm, bàn tay lại vọt tới: “ Tên thần côn chết tiệt!”

Trình Tử Xuyên ngăn lại, lành lạnh đáp: “ Ngươi cũng vậy.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 15: Nhất trí

Đồng mệnh tương liên, hồn phách gắn bó, ngươi sinh ta sinh, ngươi tử ta tử.

Nếu đặt trong hoàn cảnh của một đôi đạo lữ (người yêu/vợ chồng) thì đây có lẽ sẽ là một chuyện cực kỳ lãng mạn, nhưng khi đặt trong hoàn cảnh của Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng… lại có một sự lúng túng khó tả.

Hai người họ cho đến bây giờ không hề thật sự tin tưởng đối phương, tuy trên mặt nói cười vui vẻ nhưng trong bụng lại không biết có chủ ý gì, điển hình cho hình ảnh hổ vồ mồi. Mà thứ làm người ta khó hiểu lại là, giữa họ

tồn tại một sự ăn ý bất ngờ.

Ví dụ như khi đối mặt với tình huống hiện tại, hai người họ lần đầu có chung chí hướng - - nghĩ cách phá bỏ một cái khế ước quái quỷ!

“ Khế ước không rõ lai lịch mà ngươi cũng dám dùng?” Lâu Nguyệt Đồng tức giận, hận không thể đánh chết hắn.

Trình Tử Xuyên lạnh lùng đáp: “ Nếu ta nhớ không lầm, là đạo hữu hạ

thủ trước.”

“ Ngươi không nghĩ được cách phản kích nào khác sao?”

“ Nếu ta nghĩ được cách khác, chuyện đã không thành thế này.”

https://thuviensach.vn

“ Hừ.” Lâu Nguyệt Đồng híp mắt, “ Hình như ngươi rất ghét bỏ ta? Từ

khi nào đến lượt ngươi ghét bỏ ta? Còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, ta phải cắt lưỡi ngươi!”

Trình Tử Xuyên: “… Đạo hữu, ngươi có nói đạo lý không?”

“ Ta có nói.” Lâu Nguyệt Đồng nói, “ Nhưng ta không làm.”

“…”

Trình Tử Xuyên quyết định không thèm chấp nhặt một tiểu cô nương.

Hắn đã mù rất lâu, cho đến nay, Lâu Nguyệt Đồng là người đầu tiên hắn gặp sau khi thấy được ánh sáng, không nói đến tính cách, chỉ đơn giản là nhìn tướng mạo, tiểu ma nữ này rất may mắn, mặc dù ngây thơ nhưng lại xinh đẹp, mị hoặc đến cùng cực.

Thế nhưng, cái sự ngây thơ này thật sự đang quấy nhiễu hắn.

“ Nhìn cái gì?” Vừa nhìn vào mắt hắn, Lâu Nguyệt Đồng lại nhớ đến nụ

hôn trên ấn đường kia, điều này làm nàng cảm thấy mất tự nhiên.

Trình Tử Xuyên lẳng lặng nói thật: “ Ngươi rất đẹp.”

“…” Lâu Nguyệt Đồng tuyệt đối không nghĩ đến.

Nàng phất áo đứng dậy, hai tai bị mái tóc dài che khuất hiện lên một tầng phiến hồng: “ Mặc dù hiện tại ta không giết được ngươi nhưng phương pháp dùng để hành hạ ngươi còn rất nhiều! Ngươi chú ý lời nói một chút cho ta!”

Trình Tử Xuyên không nhìn được đã lâu, vừa mở mắt đã thấy một sự vật đẹp đẽ nên không kìm được tán thưởng một câu, không ngờ nàng lại có phản ứng mạnh mẽ như thế, lại nghĩ đến tình huống hiện tại giữa hai người liền không nói gì nữa.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng suy nghĩ một chút, hỏi: “ Ngươi học được khế ước này ở đâu?”

“ Không thể nói cho ngươi.”

“ Thời điểm này còn giấu cái gì?” Lâu Nguyệt Đồng hất cằm, “ Ta cũng không hề có hứng thú với đống sách cổ kia của ngươi.” Nàng chỉ muốn dùng một mồi lửa đốt rụi toàn bộ!

Trình Tử Xuyên không đáp, sửa sang y phục rồi đứng dậy. Sau khi cải tạo căn cốt, không chỉ thị lực hai mắt được hồi phục, khí chất của hắn cũng tăng lên hẳn một tầng, thêm vào dung mạo tuấn tú, một thân bạch y như

tuyết vừa cô đơn lại kiêu ngạo lộng lẫy, so với tiên nhân chân chính cũng không khác gì.

Có thể Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy không vừa mắt với sự tiên phong đạo cốt này đi… Cảm giác này thật khó hiểu.

“ Nơi đó tạm thời không thể nói cho ngươi biết.” Trình Tử Xuyên hết sức thản nhiên, không hề có ý muốn lừa gạt nàng, “ Hơn nữa, cuốn sách cổ kia đã không còn, ta cũng không có giải pháp.”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng nói: “ Không muốn nói cho ta, vậy ta với tên thần côn nhà ngươi sẽ phải ở cùng nhau cả đời sao?”

“ Không.” Trình Tử Xuyên cũng không muốn chuyện này xảy ra, “ Có thể kết sẽ có thể giải, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tìm cách.”

Xác định hắn cũng ôm lý tưởng giống mình, sắc mặt của Lâu Nguyệt Đồng tốt hơn chút ít, trong đầu gọi A Nguyên.

“ Ta chỉ là đi theo ngươi, nên chỉ có thể trao đổi với ngươi một yêu cầu.”

A Nguyên nói, “ Phá phong ấn và biện pháp phá giải khế ước, ngươi chỉ có thể chọn một.”

https://thuviensach.vn

“ Phá giải khế ước!” Lâu Nguyệt Đồng không chút do dự chọn cái sau, vì chuyện phá phong ấn hiện tại nàng đã có chút manh mối.

A Nguyên trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói: “ Khế ước giữa ngươi và hắn bây giờ chính là bí pháp thượng cổ được thiên đạo kiểm chứng, một khi đã lập, trừ khi hồn phi phách tán sẽ không thể giải trừ.

Nhưng vẫn có một đường sinh cơ, ngươi chỉ cần tìm ra một nơi gọi là

‘Trảm Duyên Đài’, có thể ở nơi đó chặt đứt nhân quả, xiềng xích của các ngươi.”

“ Trảm Duyên Đài bây giờ ở đâu?”

“ Thiên địa thay đổi, thế sự xoay vần, Diệt thế lôi kiếp đã qua, làm sao ta biết được nó ở nơi nào…” A Nguyên đề nghị, “ Ngươi có thể hỏi hắn một chút, liệu cuốn sách cổ kia có ghi lại hay không.”

Nếu Trình Tử Xuyên đã nói cuốn sách cổ kia không còn, hỏi cũng vô ích.

Lâu Nguyệt Đồng siết chặt tay, đôi lông mày đang nhíu chậm rãi giãn ra… Ít nhất cũng đã có cách giải quyết, mặc kệ Trảm Duyên Đài kia ở chân trời góc biển nào, nàng cũng phải đào nó ra bằng được mới được.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 16: Bắt ép

Khi Lâu Nguyệt Đồng đang nói chuyện với A Nguyên, Trình Tử Xuyên liếc nàng một cái, mở cửa.

“ Biểu đệ? Tốt quá rồi, ngươi không sao! Động tĩnh vừa rồi quá lớn làm ta không thể bình tĩnh, còn định xông vào nếu các ngươi không ra…” Phó Diễn Chi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sửng sốt, “ Biểu đệ, mắt của ngươi?”

Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Đa tạ quan tâm, đã không còn gì đáng ngại.”

Phó Diễn Chi vui vẻ vô cùng, thấy Lâu Nguyệt Đồng nghiêm mặt đi ra, hắn lại sững sờ một lần nữa: “ Tiểu ma… Ngươi hình như lớn hơn một chút?” Nếu như trước kia nói nàng nhìn giống như mười hai mười ba tuổi, hiện tại nhìn lại lại thấy giống mười ba mười bốn tuổi, khác nhau không nhiều, vẫn là một tiểu loli, nhưng nhãn lực của người tu đạo có thể chú ý đến điểm khác biệt thật nhỏ này.

Lâu Nguyệt Đồng dừng bước, ánh mắt sắc bén như dao: “ Thật không?”

Phó Diễn Chi gật gật đầu.

Lâu Nguyệt Đồng xác nhận hắn nói thật, đôi mắt khẽ cong, khóe miệng nhếch lên, tâm tình vừa mới rồi còn khó chịu dần dần tốt lên, hời hợt xua đuổi Phó Diễn Chi: “ Công pháp đột phá mà thôi.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên: “ Chúc mừng đạo hữu.”

Lâu Nguyệt Đồng có ý riêng: “ Cùng vui.”

Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau liền lập tức tách ra như không muốn nhìn đối phương thêm một chút nào nữa, nhưng tựa hồ lại xuất hiện một sự ái muội không rõ.

Phó Diễn Chi đang không hiểu, liền nghe thấy Trình Tử Xuyên nói: “

Không cần ở lại Cổ Linh Mộ nữa, đưa chúng ta ra ngoài đi.”

“ Cổ tiền bối… Không, sư phụ có nói kiện chí bảo kia…” Phó Diễn Chi đang nói lại ngừng, hắn vốn định hỏi chí bảo kia là ai đoạt được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không hỏi nữa, cười cười nói, “ Ta mới tiếp nhận truyền thừa nên vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Cổ Linh Mộ, cần thêm một thời gian nữa. Trình gia… Sau khi rời khỏi đây, ngươi định đến Trình gia sao?”

Trình Tử Xuyên rũ mắt, bỗng nhiên khẽ mỉm cười: “ Chỉ e tạm thời không đi được.”

Trình Diệu đã xác nhận thân phận của hắn, một khi ra khỏi Cổ Linh Mộ, thứ đang chờ đợi hắn, không cần nói cũng biết là gì.

Phó Diễn Chi cũng nghĩ đến chuyện này, nhíu mày.

“ Dong dài xong chưa?” Lâu Nguyệt Đồng không kiên nhẫn.

Phó Diễn Chi vung tay lên, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa.

“ Bảo trọng.” Hắn không nói thêm, trong lòng hắn đã hạ quyết định…

Vẫn Lôi Cung và Trình gia, từ nay sẽ không còn sự hòa thuận nữa.

Sau khi đưa hai người đi, hắn liền bước đến một gian phòng, ở đó, một bạch y nữ tử bị thương không nhẹ đang nằm, đúng là Tần Tiêu. Trong mê cung, Tần Tiêu nhập tâm ma, sau đó đi nhầm vào tử lộ, tình cảnh ngàn cân https://thuviensach.vn

treo sợi tóc. May thay, Phó Diễn Chi lại ngu ngơ chọn đúng con đường tiếp nhận thí luyện, trở thành người được truyền thừa Cổ Linh, cứu Tần Tiêu một mạng.

Cửa ra Cổ Linh Mộ vẫn nằm trong cánh rừng kia, nhưng trong bí cảnh thời gian ngắn ngủi, ở bên ngoài, hơn một tháng đã trôi qua.

Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên xuất hiện tại một nơi hoang vu, vừa hiện thân đã phát hiện một cỗ sát ý mãnh liệt bắn tới.

“ Ngươi thật sự là sao chổi, đi đâu cũng gặp phiền toái!” Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày vuốt vuốt tóc, trong nháy mắt vung sợi xích đen trong tay lên, hàng cây trước mặt ầm ầm đổ xuống.

Một bóng người bay lên, khuôn mặt già nua, rõ ràng là đại trưởng lão của Trình gia, Trình Lệnh!

Người vốn thủ nơi này là Trình Tiện, nhưng Trình Tiện là một nhân vật trọng yếu của Trình gia, chuyện lớn nhỏ nào thiếu hắn đều không được, thấy đám người Trình Tử Xuyên mãi không ra nên đã đổi thành Trình Lệnh.

Trình Tử Xuyên mặt mày lạnh nhạt, lòng bàn tay khẽ đưa về phía trước:

“ Chuyện này không cần đạo hữu ra tay.”

“ Tốt.” Lâu Nguyệt Đồng lúc này mới hài lòng nhếch môi cười, tiện thể

triệu hồi một đám mây trắng làm ghế bay ra phía xa xa, nhàn nhã chuẩn bị

xem cuộc vui.

Ngự thiên vân!

Mặt Trình Lệnh biến sắc, tu sĩ thường hay sử dụng pháp khí, phi kiếm hay các vật ngoại thân khác để phi hành trên không trung, chỉ có người độ

kiếp phi thăng thành tiên mới có thể đáp mây, trong nháy mắt di chuyển https://thuviensach.vn

nghìn dặm. Đó vốn là một dấu hiệu dùng để nhận biết tu sĩ phàm nhân và tiên nhân, nhưng hôm nay, Lâu Nguyệt Đồng đã đánh vỡ dấu hiệu đó - -

sau lần giao tranh ở Trình gia kia, Trình Tiện đã phán định tu vi của nàng tuyệt đối không phải của tiên nhân!

“ Phân tâm khi đối địch chính là đại kỵ.” Lòng bàn tay Trình Tử Xuyên xuất hiện bạch quang, hóa thành ngàn vạn tấm lưới đánh về phía Trình Lệnh. Động tác và lời nói của hắn đều lịch sự và tao nhã quá mức, giống như đang cùng người ta luận bàn chứ không phải chém giết đoạt mệnh.

Trình Lệnh nắm chưởng quyền, quát lớn: “ Tên phế nhân, chết đến nơi rồi còn muốn giáo huấn ta!” Quyền ảnh khổng lồ ngưng tụ thành hình hung hăng đập tới!

“ Ngươi dừng lại tại tiêu dao cảnh cũng đã lâu, tại sao mới chỉ biết chút ít thủ đoạn nông cạn này vậy?” Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm nói, “ Ta còn chưa có ý định đến Trình gia, Trình gia đã đến tìm ta trước, từ

khi nào chủ nợ so với người đòi nợ lại cây ngay không sợ chết đứng như

vậy?”

Lời nói của hắn vô cùng nghiêm khắc, bạch võng đầy trời bao trọn quyền ảnh, ánh sáng đang vô cùng nhu hòa bỗng hóa thành lưỡi dao sắc bén, chọc thủng vòng linh khí của Trình Lệnh. Trình Lệnh vẫn còn nghĩ hắn là “phế

nhân” nên tránh không kịp, trong nháy mắt đã thấy cánh tay phải của mình bị xé rách, máu chảy ồ ạt!

“ Căn cốt của ngươi, tu vi của ngươi…” Trình Lệnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ hồ như không thể tin được.

Trình Tử Xuyên hờ hững nói: “ Thật đáng tiếc, đã khôi phục.”

Hắn vốn mang thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, lại lĩnh ngộ được đạo lực, sau khi cải tạo căn cơ liền trực tiếp vượt qua thoát phàm cảnh, đạt đến đỉnh tiêu dao cảnh, muốn giết Trình Lệnh dễ như trở bàn tay!

https://thuviensach.vn

“ Phụt!” Trình Lệnh tức giận đến mức phun ra một búng máu, vốn cho rằng hắn là một phế nhân có thể nhanh chóng kết liễu, không nghĩ đến…

Trình Lệnh không hề có ý muốn chiến đấu nữa, quay người muốn chạy về

đem tin tức báo cho Trình gia - - Căn cơ của Trình Tử Xuyên đã khôi phục, Trình gia gặp phiền toái!

“ Ngươi là người đầu tiên, vậy dùng ngươi để tế vong hồn cha mẹ ta đi.”

Trình Tử Xuyên bỗng nhiên than nhẹ, đầu ngón tay dường như có ánh sáng chói lóa, “ Dừng lại thôi.”

Trình Lệnh đang trong tư thế xoay người lại, bỗng... không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt, trân trân nhìn bạch võng trên không hội tụ thành một thanh kiếm, chém về phía hắn!

“ Dừng tay!” Xa xa, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay đến, lờ mờ thấy được đó là đạo phục của Cửu Nguyên tiên môn.

Thổi một đám mây trắng qua, Lâu Nguyệt Đồng chậm chạp phủi phủi ống tay áo: “ Chậm rồi.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 17: Nhược điểm

Ánh sao bao phủ, bóng kiếm đâm qua, cảnh tượng cực đẹp nhưng lại mang đến sát khí không thể che giấu.

Trình Lệnh đột nhiên phát hiện mình có thể cử động, vừa cúi đầu nhìn đã thấy một cỗ ánh sáng đang khuếch tán ra toàn cơ thể: “ Không! Không….”

“ Lão tổ!” Trình Diệu trơ mắt nhìn thân thể Trình Lệnh tán loạn. Nam tử

trung niên bên cạnh hắn vung tay bắt lấy một bóng dáng mờ mịt, đó là ba hồn bảy vía mà tu sĩ khi đến tiêu dao cảnh mới có thể ngưng luyện, chỉ cần hồn phách bất diệt, tu sĩ đó cũng sẽ không thật sự chết đi.

Nếu tu sĩ có tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, thân thể bị hủy hoặc bị thiêu cháy có ba con đường có thể đi: một là dùng thiên tài địa bảo đúc lại thân thể, sau đó có thể thành tán tiên, nhưng thiên tài địa bảo rất khó tìm, quá trình lấy được nó khó lại càng thêm khó. Hai là chuyển sang tu quỷ đạo, nhưng sau đó chỉ có thể hạ nhập Minh giới, không thể thượng nhập tiên giới. Con đường cuối cùng, chính là vào vòng luân hồi, chuyển thể trùng tu.

Nhưng ba con đường này đều phải có một điều kiện tiên quyết, hồn phách không thể bị hư hại.

Tu vi Trình Lệnh không đủ, chỉ có thể đi hai con đường sau.

“ Sư phụ!” Trình Diệu kêu lên với nam tử bên cạnh.

https://thuviensach.vn

“ Chớ hoảng sợ, ta sẽ đưa ông ấy vào vòng luân hồi.” Nam tử trung niên tuy mang diện mạo bình thường nhưng uy áp so với Trình Diệu lại hơn gấp trăm lần, hắn nói bằng giọng hời hợt, có thể thấy việc này đối với hắn không khó khăn gì, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi.

Bởi vì hồn phách Trình Lệnh bắt đầu xuất hiện những vết rách, như một tấm gương vỡ thành ngàn vạn mảnh, tan thành tro bụi.

Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn Trình Tử Xuyên đang lẳng lặng đứng đối diện, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên nào: “ Tiểu tử, ngươi ra tay rất ngoan độc.”

“ Đây là điều Trình gia dạy ta, lệnh đồ cũng đã chính mình làm mẫu trong Cổ Linh Mộ - - nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.” Trình Tử Xuyên vuốt vuốt bạch y, tuy vừa đánh Trình Lệnh hồn phi phách tán nhưng lại không có lấy một tia dao động, giọng nói không hề mang theo khói lửa, “ Cửu Nguyên tiên môn chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay vào ân oán giữa ta và Trình gia?”

“ Ngươi có biết ta là ai không?” Nam tử trung niên nhăn mày hỏi.

Trình Tử Xuyên đáp: “ Cửu Nguyên tiên môn đầm rồng hang hổ, chín sơn chủ chấp quản chín ngọn núi, chắc ngươi là một trong số những nhân vật đó.” Chủ nhân của chín ngọn núi cơ hồ đều là những nhân vật đứng đầu tu chân giới, cách cảnh giới ngộ đạo dẫn kiếp chỉ một bước ngắn.

“ Đạo hiệu của ta - - Huyền Dự.”

Huyền Dự chân nhân, người đứng đầu một ngọn núi của Cửu Nguyên tiên môn, danh tiếng cực vang vọng. Hắn vốn chưa bao giờ nhận đệ tử, mười hai năm trước, khi hắn nhận Trình Diệu liền thấy đó là một mầm non tốt nên phá lệ coi trọng, sau đó Trình gia cũng thu được ích lợi lớn.

Trình Tử Xuyên gật đầu, nhàn nhạt thăm hỏi: “ Có lễ.”

https://thuviensach.vn

Thái độ của Huyền Dự đối với hắn có chút không vui: “ Mâu thuẫn của ngươi và Trình gia ta cũng đã nghe qua, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhìn ngươi khí độ bất phàm, căn cốt tuyệt hảo, cần gì phải vì một ân oán nhỏ mà hủy đi con đường trước mắt? Nếu ngươi chịu thề không làm Trình gia khó xử, bắt tay giảng hòa với Diệu nhi, ta có thể thu ngươi vào Cửu Nguyệt Môn…”

“ Mặt thật dày, nói lời này cũng không thấy xấu hổ!” Đột nhiên một tiếng giễu cợt vang lên, tiểu ma nữ vừa mở miệng chính là có bản lĩnh chọc cho người ta phát điên. Huyền Dự trầm mặt xuống, tỏa ra sát ý kinh người.

Đôi khi Trình Tử Xuyên thấy cái sự nhanh mồm nhanh miệng của nàng vô cùng tốt, vì việc nàng mắng chửi người này làm hắn cảm thấy thật thống khoái!

“ Sư phụ, không cần tốn nước miếng với chúng!” Trình Diệu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là lửa giận ngút trời, tam tổ Trình gia một người táng thân dưới lôi kiếp, một người bị Trình Tử Xuyên chém giết, đối với Trình gia mà nói cơ hồ chính là tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu một thời gian nữa Trình gia không có người quản lý hẳn sẽ rơi vào hoàn cảnh không thế không lực.

Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái trống đồng đột nhiênhiện ra, trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười lạnh: “ Trình Tử Xuyên, căn cơ đã được cải tạo thì sao? Ngươi nghĩ ta không biết nhược điểm trí mạng của ngươi sao?”

Nhìn thấy cái trống đồng kia, ánh mắt Trình Tử Xuyên khẽ biến.

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, nàng cũng không biết nhược điểm của Trình Tử Xuyên đâu, Trình Diệu lại dám khẳng định như thế?

Lúc này, Huyền Dự lại làm ra bộ dạng cao nhân, đứng một bên thản nhiên nói: “ Diệu nhi, tiểu bối vô lễ, ngươi thay sư phụ giáo huấn bọn họ

một chút đi.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên giữ chặt tay Lâu Nguyệt Đồng, mặc dù thần sắc không đổi lại thấp giọng nói: “ Rời khỏi đây trước đi.”

Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc, vật gì có thể khiến người này kiêng kỵ?

Âm thanh trống đồng trong tay Trình Diệu vang lên, đồng tử Lâu Nguyệt co rút - - công kích của trống đồng này lại là nhằm vào hồn phách!

Nàng lập tức phát hiện thân thể Trình Tử Xuyên khẽ run, cho dù cố gắng tự áp chế nhưng ánh mắt lại xuất hiện xu thế muốn tan rã: “ Ngươi làm sao thế?” Tuy nói là nhằm vào hồn phách nhưng uy lực của cái trống này cũng không phải mạnh lắm mà!

Tiếng trống “Đông đông đông” khuếch tán, tiếng sau so với tiếng trước còn chấn động hơn vài phần. Khóe miệng Trình Diệu khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đắc ý quỷ dị, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên, gằn từng chữ: “Trình Tử Xuyên, bất luận kẻ nào cũng có thể thắng ta, chỉ có ngươi... Vĩnh viễn! Không! Bao! Giờ! Có thể!”

Nội tâm Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên xuất hiện một tia sợ hãi, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập đến, hồn phách dường như đang bị một lưỡi dao xé rách, nhưng… không phải là cảm giác của nàng, là của Trình Tử Xuyên!

Khế ước thượng cổ đã có hiệu lực.

Nàng hung hăng nhíu mày, vung tay tạo ra một tầng kết giới vô hình ngăn cản âm thanh trống đồng, kéo Trình Tử Xuyên rời đi.

“ Muốn chạy?” Trình Diệu một bên đánh trống, một bên cầm Xích Hoàng Kiếm.

Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh duỗi tay ra, cuồng phong mãnh liệt nổi lên, khói đen cuồn cuộn như có ngàn vạn yêu ma kêu khóc, khi Trình Diệu một kiếm phá vỡ luồng khói đen, bóng dáng hai người đã biến mất.

https://thuviensach.vn

“ Trốn?” Huyền Dự không vui.

Trình Diệu cười lắc đầu: “ Chúng không trốn được.”

“ Hai người đó không đủ tạo uy hiếp, ngươi tự giải quyết đi, vi sư còn phải đi tìm sư muội ngươi. Nếu gặp nguy hiểm, hãy bóp nát tín phù.”

“ Vâng, sư phụ.”

Lâu Nguyệt Đồng mang Trình Tử Xuyên quay lại Thiên Lâm Thành, khi họ đang ở khách điểm chờ Cổ Linh Mộ hiện thế, Tô Duyên đã rất hào sảng trả tiền thay họ.

“ Không chết sao?” Lâu Nguyệt Đồng mất hứng dựa vào bàn, lạnh nhạt hỏi.

Hình như từ khi nàng gặp Trình Tử Xuyên liền liên tục lâm vào tình cảnh phải chạy trốn, thật làm người ta khó chịu!

“ Còn sống.” Rời khỏi phạm vi tiếng trống, Trình Tử Xuyên nhìn đã không còn gì đáng ngại, hắn rũ mắt, tóc đen xõa xuống che lấp cảm giác tịch diệt, vẻ mặt nhàn nhạt không hề có chút chật vật, “ Đa tạ đạo hữu giúp đỡ.”

“ Không cần đa tạ, ngươi rửa sạch cái cổ rồi đưa đây bồi thường cho ta là được.”

Trình Tử Xuyên: “…”

“ Sao?” Lâu Nguyệt Đồng nhíu mắt, tính ngang ngược lộ cả ra ngoài, “

Không muốn?” Tuy không thể luyện hắn thành huyết nhân nhưng việc này cũng không thể ngăn nàng hút máu hắn, hừ!

“… Trống đồng vừa rồi của Trình Diệu chính là ‘Tán hồn cổ’.” Trình Tử

Xuyên nói sang chuyện khác để hấp dẫn sự chú ý của nàng.

https://thuviensach.vn

“ Cho nên? Ngươi bị thứ đồ chơi kia dọa đến hồn phách cũng không còn nữa rồi à?” Lâu Nguyệt Đồng không khách khí đẩy hắn sang một bên, lười biếng nhảy lên giường, “ Lần đầu tiên nói trước, lần sau sẽ không có chuyện làm không nữa đâu.”

Dù sao cũng đã bị một cái khế ước trói chặt, Lâu Nguyệt Đồng lười ngụy trang, bản tính ác liệt lộ rõ.

Cũng may dung mạo của nàng ngây thơ lại xinh đẹp nên không quá làm người ta chán ghét, ngược lại lại mang lại một loại cảm giác giảo hoạt đáng yêu.

Trình Tử Xuyên không tức giận, một câu lại chọc giận nàng: “ Hiện tại chúng ta tính mạng tương liên, ta chết ngươi cũng chết, nếu đạo hữu không thèm để ý đến tính mạng của mình thì cũng tùy ngươi thôi.”

Lâu Nguyệt Đồng trong nháy mắt nhảy lên nhéo cổ hắn: “ Lặp lại lần nữa?”

Trình Tử Xuyên than nhỏ một tiếng, vỗ vỗ đầu nàng, hời hợt nói: “ Tùy ngươi thôi, đừng nháo.”

Lâu Nguyệt Đồng lập tức rụt tay về che đầu, trừng to mắt: “ Ngươi dám sờ đầu ta?”

Giọng nói của nàng thập phần hung ác, Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười, sau đó thu lại sự vui vẻ, chậm rãi nói: “ Ba hồn bảy vía của ta không hoàn hảo, một khi gặp Tán hồn cổ rất dễ tan rã hồn phách, đây là nhược điểm lớn nhất của ta… Nếu ngươi muốn giết ta, nhớ kỹ điểm này.”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ra, khó trách hắn phải dùng đến tiên thảo mới có thể cải tạo căn cơ, hồn phách không hoàn hảo, coi như là đạo thể bẩm sinh cũng không có cách nào tái tạo.

https://thuviensach.vn

“ Ngươi nhìn không khác gì người bình thường nhưng cũng thật kỳ

quái.” Lâu Nguyệt Đồng đánh giá một câu, “ Hồn phách như vậy mà vẫn có thể sống tốt… Tại sao Trình Diệu kia lại biết?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 18: Gió trăng

Đây là một câu hỏi rất hay!

Trình Tử Xuyên liếc nàng một cái: “ Đạo hữu cho rằng tại sao hồn phách của ta lại không hoàn hảo?”

“ À, có liên quan đến Trình gia?” Lâu Nguyệt Đồng có ngu ngốc đến mấy cũng có thể đoán được, nhưng vẫn phối hợp dùng giọng điệu nghi vấn.

“ Năm đó khi Trình Tiện đoạt căn cốt của ta đã vô tình cướp theo một hồn, sở dĩ ta vẫn sống tốt là do hồn đó không bị hư hại.”

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, căn cốt bị đoạt, vậy một hồn kia…

“ Một hồn kia đã hòa vào căn cốt, làm tổn hại một hồn nhất định sẽ hủy đi căn cốt, Trình gia không dám động vào.” Trình Tử Xuyên nói, “ Căn cốt dời sang người Trình Diệu, vì thế một hồn của ta cũng tồn tại trên người Trình Diệu.”

Nếu như thế, Trình Diệu biết chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

“ Khó trách tên kia cười đáng ghét như vậy, khẳng định là…” Lâu Nguyệt Đồng không hề đồng tâm, lành lạnh nhận xét, “ Trình đạo hữu, ngươi thật xui xẻo.”

Nàng biết mất đi một hồn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Trình Tử Xuyên chỉ tạm thời không gặp trở ngại mà thôi. Bất kể thế nào, một hồn mà Trình https://thuviensach.vn

Diệu đang giữ kia, hắn nhất định phải lấy lại.

Mà Trình Tử Xuyên cũng thật xúi quẩy, những người thân yêu với hắn đều đã qua đời, Trình gia cướp căn cốt của hắn còn muốn hắn chết, Lâu Nguyệt Đồng lại muốn biến hắn thành con rối… có thể sống được đến bây giờ, quả là phúc lớn mạng lớn.

“ Đại lộ dài đằng đẵng, tám mươi mốt khó khăn cũng không phải nhiều, những gì ta gặp phải chỉ bình thường thôi.” Trình Tử Xuyên tâm tính nhạt nhẽo, đem tất cả khó khăn biến thành luyện tập .

“ Đại lộ đại lộ!” Lâu Nguyệt Đồng ghét bỏ bĩu môi, “ Trong lòng ngươi đại khái chỉ có đại lộ của ngươi mà thôi!”

“ Nhưng ít ra…” Trình Tử Xuyên như đang tâm sự cùng nàng, nói, “

Lòng ta có chí hướng, còn đạo hữu thì sao?”

Nàng? Lâu Nguyệt Đồng chống cằm, trong đầu bỗng xẹt qua hình ảnh khế ước, phong ấn trên người, cuối cùng đến lời nói của A Nguyên… sư

tôn của nàng?

Vĩnh viễn vẫn là những viễn cảnh ngắn ngủi, nàng không thể nhớ ra.

Tâm tình của nàng bỗng chốc kém hẳn: “ Liên quan gì đến ngươi?”

“ Ngươi đang không muốn thừa nhận. Hiện tại chúng ta nhân quả dính dấp, tính mạng tương liên, ta hi vọng chúng ta có thể thực sự thẳng thắn tin tưởng lẫn nhau.” Trình Tử Xuyên thêm một câu, “ Khi khế ước còn hiệu lực.”

“ Nếu hết hiệu lực thì sao?”

Trình Tử Xuyên: “ Muốn chém giết muốn róc thịt, dựa vào bản lĩnh của ngươi.”

https://thuviensach.vn

Hắn chủ động nói ra chuyện hồn phách bản thân không hoàn hảo là vì trong tình huống như thế, tốt nhất vẫn là hợp tác.

Mà hắn dám trực tiếp đề ra yêu cầu này cũng vì nhìn ra tiểu ma nữ mặc dù lạnh lùng xảo trá nhưng không hèn hạ vô sỉ, xấu thì có xấu nhưng rất công bằng, chỉ cần nàng đáp ứng chắc chắn sẽ nói được làm được, không giở thủ đoạn đùa giỡn.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, một tay chống cằm trầm tư.

“ Ta đề nghị ngươi đồng ý với hắn.” A Nguyên nói, “ Hiệu lực của khế

ước thượng cổ vừa rồi ngươi cũng đã cảm thụ qua, còn nữa, ngươi nói người này sâu không lường được, chưa chắc ngươi đã không nhận được điều gì tốt!”

Lâu Nguyệt Đồng hừ nhẹ: “ Dong dài!”

Nàng suy nghĩ một chút, nói: “ Ta có thể chấp nhận yêu cầu của ngươi, nhưng ta cũng có một yêu cầu - - chỉ cần ta cần huyết khí, ngươi hãy cho ta.”

Nhược điểm của Trình Tử Xuyên là hồn phách, còn nhược điểm của nàng chính là một khi ra tay quá nhiều, pháp lực sẽ không có cách nào duy trì.

Nếu hai người bọn họ có thể tạm thời tin tưởng lẫn nhau, coi như hai bên cùng được lợi.

“ Lại muốn hút máu người, quả nhiên là tiểu ma nữ.”

Lâu Nguyệt Đồng híp mắt, cố ý nhe răng, liếm liếm môi.

Trình Tử Xuyên nghe vậy cười cười, có lẽ vì những người lãnh đạm như

hắn rất ít khi cười nên phá lệ trở nên ôn nhu, không phải trào phúng, cũng https://thuviensach.vn

có chút ý tứ bao dung.

Lâu Nguyệt Đồng mở trừng hai mắt, quay đầu đi bĩu môi: “ Cười thật khó nhìn!”

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt nói: “ Nếu ngươi cười nhiều hơn nữa, chắc chắn rất dễ nhìn!”

Nghe vậy, Lâu Nguyệt Đồng chống hai tay bên cạnh hắn: “ Trình đạo hữu, loại lời nói này… rất dễ làm người ta hiểu lầm!”

“ Hiểu lầm?” Trỉnh Tử Xuyên nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, đúng là khuôn mặt của một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành, xinh đẹp đến mức làm người ta không thể nảy sinh một ý niệm nào trong đầu, trừ người có khẩu vị đặc sắc.

“ Ngươi đang nghĩ gì?” Lâu Nguyệt Đồng chớp chớp mắt.

Trình Tử Xuyên: “ Vì sao giữa nam nữ nhất định chỉ có thể có tư tình mà không thể có thứ khác?”

“ Lão cổ hủ một tâm hướng đạo như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu rõ tình yêu nam nữ là gì.”

“ Đạo hữu hiểu?”

“…” Lâu Nguyệt Đồng lạnh mặt, hất cằm nói, “ Ta không thèm hiểu.”

Nguyên lai tiểu ma nữ này cũng chỉ mạnh miệng mà thôi.

Trỉnh Tử Xuyên nhìn đôi mắt lạnh lùng của nàng liền thấy hơi buồn cười, thoáng gật đầu, giọng nói thản nhiên không hề có một tia không chính đáng, đoan chính vô cùng: “ Đạo hữu yên tâm, giữa ngươi và ta tất nhiên chỉ nói chuyện hợp tác, không quan hệ gió trăng.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng quyết định rút lui, hài lòng mấp máy môi: “ Rất tốt.”

Chỉ cần hai người họ giữ chắc những suy nghĩ trong sáng, khế ước thượng cổ này có lợi hại hơn nữa cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn.

Ngoài cửa sổ có tiếng gió, một mảnh mây dày trôi qua, lá cây ào ào rơi xuống.

“ Trình Diệu đuổi theo.” Lâu Nguyệt Đồng nói, “ Nói thật, ta rất muốn làm thịt hắn.”

Nhưng động vào Trình Diệu, một hồn kia của Trỉnh Tử Xuyên nhất định sẽ bị tổn hại, mà Trình Tử Xuyên gặp tổn hại, nàng cũng phải đi theo chịu tội… Đây thật sự là một nan đề.

Lâu Nguyệt Đồng tức giận bóp nát cái cốc.

Trình Tử Xuyên thản nhiên đứng dậy: “ Ta muốn đi Cửu Nguyên tiên môn, đạo hữu có muốn đi cùng?”

Lâu Nguyệt Đồng mới vừa rồi còn cảm thấy hắn rất đáng tin, bây giờ lại dùng ánh mắt như nhìn một kẻ thần kinh để nhìn hắn: “ Bị một con chuột đuổi theo còn chưa đủ, ngươi lại muốn chui vào hang chuột?”

“ Đạo hữu có lẽ đã hiểu lầm rồi. Cửu Nguyên tiên môn sừng sững đứng mãi không đổ trong tu chân giới, chẳng lẽ tất cả đều là người như Trình Diệu và Huyền Dự?” Trình Tử Xuyên cũng không dùng gậy tre đánh chết người trên thuyền, chỉ nói, “ Đệ nhất đại phái đương nhiên phải có khí độ

của đệ nhất đại phái.”

“ A?” Lâu Nguyên Đồng hỏi, “ Ngươi có người quen?”

Trình Tử Xuyên không đáp mà hỏi ngược lại: “ Đạo hữu có từng nghe qua tên ‘Thanh Gia’?”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng chợt nhíu mày… Thanh Gia tiểu sư thúc mà Tô Duyên và Phó Diễn Chi đều nhắc tới?

“ Làm sao? Không phải ngươi cũng ngưỡng mộ Thanh Gia tiểu sư thúc kia chứ?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 19: Bị thương

Trình Tử Xuyên nghe được câu nói trêu chọc của Lâu Nguyệt Đồng, vẻ

mặt thoáng có chút kỳ dị nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường: “

Không phải. Ta từng có duyên phận làm quen với Thanh Gia, được nàng tặng một cái lệnh bài Cửu Nguyên, cũng từng đáp ứng khi rảnh rỗi sẽ đến thăm Cửu Nguyên Môn, thời điểm bây giờ rất phù hợp.”

Lâu Nguyệt Đồng vẫn luôn cảm thấy Trình Tử Xuyên là một người khó gần, hắn luôn coi đại đa số những người xung quanh là tảng đá, vậy mà ngữ

điệu khi nhắc đến Thanh Gia kia lại không hề bình thường, đủ để chứng minh đó không phải là người bình thường như hắn nói.

Nhưng mấu chốt là Trình Diệu đang hao hết tâm tư đuổi giết hắn, hắn lại còn nghĩ đến chuyện đi Cửu Nguyên Môn, khẳng định là vì có lý do gì đó không thể không đi.

Nàng trầm tư một lát: “ Thế này đi, ta đi cùng ngươi một chuyến đến Cửu Nguyên Sơn, nhưng sau đó, bất luận thế nào, ngươi cũng phải giúp ta đi đến Hỗn Độn biên giới ở sông Định Giới.”

“ Được.”

Trình Tử Xuyên dựng thẳng bàn tay, Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, phát ra một tiếng cười giễu cợt rồi đập vào tay hắn một cái: “ Rất sảng khoái!

Ngươi đáng yêu nhất ở điểm này!”

https://thuviensach.vn

“ Đạo hữu cũng thế.”

Triệu hồi mây, quang ảnh khẽ lóe.

Trình Diệu vọt tới khách điếm, ánh mắt rơi xuống căn phòng kia.

Nếu nói Lâu Nguyệt Đồng có thể tìm được Trình Tử Xuyên dựa vào huyết khí, vậy hắn chính là dựa vào một hồn kia.

Nhắc đến cũng lạ, mười ba năm trôi qua, chuyện một hồn kia hòa vào căn cốt đã rất nhanh bị Trình Diệu quăng ra sau gáy; có điều sau khi chạm mặt nhau ở Cổ Linh Mộ, cảm giác tồn tại của một hồn đó ngày càng mạnh, Trình Diệu thậm chí còn có thể cảm nhận được ý niệm mãnh liệt muốn quay về của nó - - cả thứ căn cốt vốn không thuộc về hắn nữa, tất cả đều muốn quay về với chủ nhân chân chính!

Mà hắn cũng vì một hồn này mới có thể cảm giác được tung tích của Trình Tử Xuyên, trong lúc đó đã sinh ra một loại ràng buộc khó hiểu.

Trình Diệu có một trực giác, chỉ cần thật sự giết Trình Tử Xuyên, một hồn kia mới có thể tản đi, căn cốt mới thật sự biến thành của hắn!

Hắn đẩy mạnh cửa phòng, trong phòng không có một bóng người nhưng vẫn còn lưu lại hơi thở.

“ … Các ngươi chạy không thoát đâu.” Trình Diệu lạnh lùng cười một tiếng, xoay người đuổi theo.

Tại phòng đấu giá Phi Diêm Các lớn nhất Thiên Lâm Thành, một nữ

nhân xinh đẹp đứng bên cửa sổ nhìn những vệt mây lưu lại trong không trung, như phát giác được gì đó liền thoáng cúi đầu, hai tay động đậy, một con hạc giấy từ lòng bàn tay nàng bay ra ngoài cửa sổ, hướng về phía sông Định Giới, ánh sáng lóe lên rồi biến mất.

https://thuviensach.vn

Sửa sang lại y phục, Tô Duyên khôi phục dáng vẻ tươi cười, bước ra khỏi phòng.

Cửu Nguyên tiên môn tọa lạc trên Cửu Nguyên Sơn. Cửu Nguyên Sơn là một ngọn núi nhưng hùng vĩ như một dãy núi, cao vút trong mây, cách ly thế tục.

Đó là thế lực đệ nhất đã ngàn năm không đổi của tu chân giới, dưới chân núi là vô số thành trấn phồn thịnh, Cửu Nguyên Sơn như được tất cả vây quanh, những đệ tử xuống núi rèn luyện, trảm yêu trừ ma đều được dân chúng nhìn lên hâm mộ. Cũng vì thế, đối với việc trên thành trấn thỉnh thoảng có tu sĩ bay tới bay lui, mọi người cũng tập mãi thành quen.

Thôn Bích Liễu là một thôn xóm bình thường trong đó, được đặt tên như

vậy vì trong thôn có nhiều cây liễu, kế núi gần sông, phong cảnh hữu tình.

Thôn Bích Liễu cách thành trấn phồn thịnh khá xa, trong thôn cũng chỉ có chừng trăm người.

Một tiểu cô nương khoảng tám tuổi đeo giỏ trúc sôi nổi từ trên núi chạy xuống, nàng mặc y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt trắng nõn vì phơi nắng nên đỏ ửng, khóe miệng cười lớn, vừa chạy vừa hát.

Còn chưa đến cửa thôn, nàng đã gào lớn: “ Bà nội, bà nội, con về rồi!”

Nàng liên tiếp gọi vài tiếng, lúc trước luôn có người đáp lại nàng, nhưng hôm nay lại tĩnh mịch không một tiếng động.

Đi đến cửa thôn, cô bé đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy một mảng máu lớn chậm rãi lan đến, nhuộm đỏ gạch đá trước cửa thôn. Nàng kinh hãi che miệng, giỏ trúc trên lưng rơi bịch xuống đất, ngu ngơ một lát, như nghĩ ra gì đó liền cực nhanh chạy vào trong thôn.

Thi thể, khắp nơi đều là thi thể, những khuôn mặt tươi cười đầy sức sống trước kia chỉ còn là những khuôn mặt sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Nước mắt tuôn ra như suối, nàng vội vàng chạy về nhà. Trước cửa nhà, một nam tử một thân huyền y đứng đó, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, hắn đứng đó như một pho tượng đá, yêu khí và sát khí ngưng tụ đầy trời.

“ Uyên Vu đại nhân…” Lan Tự khiếp sợ kêu lên một tiếng, ánh mắt rơi xuống thi thể lão nhân cạnh cửa, bước chân lảo đảo run rẩy chạy tới, duỗi tay tìm tòi, lập tức khóc không thành tiếng, “ Bà nội! Bà nội! Tại sao? Cuối cùng là vì cái gì, vì cái gì?”

Nàng phút chốc ngẩng đầu nhìn về hướng huyền y nam tử, thanh âm từ

nghẹn ngào biến thành gào thét: “ Uyên Vu đại nhân, không phải ngài làm đúng không? Nói cho ta, không phải ngài làm đúng không?”

Huyền y nam tử không chút thay đổi, khí thế cường đại quanh thân phóng lên cao, cơ hồ bao phủ toàn bộ thôn Bích Liễu.

Đồng thời, cũng làm kinh động Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên vừa hay đi ngang qua.

Trên chiếc thuyền lá nhỏ bay trong không trung, Lâu Nguyệt Đồng đứng dậy nhíu mày, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “ Yêu khí rất mạnh!”

Trình Tử Xuyên gật đầu, đang muốn mở miệng liền thấy yêu khí kia đột nhiên xông tới, từ dưới phi lên đập thẳng vào chiếc thuyền nhỏ. Hắn không kịp thu lại pháp khí, chỉ kịp nói một từ “Trốn”.

Thuyền nhỏ nổ tung trong không trung, một khoảng trời chấn động, hai người nhanh chóng tránh về hai hướng ngược nhau.

Khói đen quanh thân Lâu Nguyệt Đồng khuếch tán triệt tiêu yêu khí xung quanh, nàng lao thẳng xuống dưới, liếc mắt liền thấy một người mặc huyền y và một tiểu cô nương đang ôm một thi thể khóc thút thít. Nàng đáp https://thuviensach.vn

xuống đất, khó chịu lên tiếng: “ Ngươi là đại yêu, giết người phóng hỏa thì cứ giết người phóng hỏa, phá hư pháp khí của người khác là có ý gì?”

Uyên Vu lạnh lùng nói: “ Không muốn chết thì biến!”

Lâu Nguyệt Đồng bỗng chốc sầm mặt, xoay xoay cổ tay nhướn mày, giọng nói so với hắn còn ác hơn: “ Rất tốt, không cần biến, ngươi có thể

trực tiếp đi chết!”

Xích đen vung thẳng vào vị trí tim hắn, Uyên Vu phi thân, một tay kéo lấy dây xích, một khắc sau liền lui lại. Hắn cúi đầu nhìn, lòng bàn tay vậy mà lại xuất hiện một vết thương đang bị ăn mòn, trên mặt hắn liền có vài phần ngưng trọng - - có thể gây tổn hại cho yêu thân của hắn, tuyệt đối không phải tu sĩ phàm nhân bình thường!

Nhưng đối với Uyên Vu, đây cũng chỉ là vết thương nhỏ: “ Chỉ có chút bản lĩnh ấy?”

Hắn lại nắm lấy dây xích, nhanh chóng bẻ gãy, yêu lực tụ thành một viên cầu xuyên qua dây xích chọc thủng khói đen quanh thân Lâu Nguyệt Đồng, giam tiểu ma nữ lại một chỗ!

“ Ngươi lại dám lớn lối!” Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh, xích đen vỡ vụn, cổ

tay nàng có máu chảy xuống, trong chốc lát thấm ướt tay nàng. Nhưng nàng không quan tâm, trong bàn tay lặng lẽ xuất hiện một viên linh châu ba màu - - đó là Tam Tài Châu mà Cổ Phong tặng, có thể giúp nàng đánh ra ba đạo công kích thật sự đúng với tu vi của mình.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 20: Lưu tình

Nhìn Tam Tài Châu xoay tròn trong tay Lâu Nguyệt Đồng, trong lòng Uyên Vu đột nhiên xuất hiện cảm giác cảm giác nguy hiểm, từ khi hắn ra đời cho đến nay rất ít khi gặp phải loại cảm giác này, vì thể hỏi nhiều một câu: “ Ngươi là người phương nào?”

“ Đánh nhau thì đánh đi, nói nhảm cái gì!” Lâu Nguyệt Đồng cụp mắt, ném Tam Tài Châu lên không. Một luồng pháp lực cường đại ngưng tụ, dù nàng không thể sử dụng pháp lực này, nhưng Tam Tài Châu lại có thể.

Đồng tử Uyên Vu co rút, sức mạnh này… không được!

Hắn xông lên phía trước định ngăn cản nhưng bất chợt dừng lại, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ ngực dường như đang nhắc nhở hắn không thuộc về thế giới này… Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thần sắc cuối cùng liền thay đổi, xoay người phóng tới bên cạnh Lan Tự, dùng yêu lực tạo thành một cái lồng, dùng cả người bảo vệ tiểu cô nương kia.

“ Uyên Vu đại nhân!” Lan Tự ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt lại chảy ra.

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn người, bĩu môi khẽ hừ nhẹ một tiếng, không biến sắc thu hồi chưởng lực cường đại kia, ngược lại tung ra một chưởng lực khác, mặc dù không động đến cô bé kia nhưng hắn ta vẫn đang nằm trong tầm công kích.

Tiếng động phá hủy khổng lồ vang lên, bụi đất tung bay che mờ tầm mắt.

https://thuviensach.vn

Một luồng sáng tỏa ra ngăn trước Uyên Vu và Lan Tử, hóa giải phần lớn công kích của Lâu Nguyệt Đồng.

“ Hả?” Nàng hồ nghi nghiêng đầu.

Bụi mù tản đi, Uyên Vu buông Lan Tự rồi ho ra một tia máu, ngực cũng nứt ra vô số vết thương, máu thấm đẫm quần áo nhưng bởi hắn mặc huyền y nên nhìn qua không quá đáng sợ.

Mặt hắn không chút thay đổi, nhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng: “ Vì sao ngươi lại thu tay?”

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Ta chỉ muốn giết ngươi, giết thêm một tiểu nha đầu thật lãng phí pháp lực của ta!”

“ Dù sao cũng đa tạ.” Uyên Vu đâu ra đấy cảm tạ nàng.

Con yêu quái này lãnh khốc và cường đại, trái ngược hẳn với những con toàn cơ bắp nhưng đầu gỗ khác. Lâu Nguyệt Đồng thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên như đang cười mà lại không cười: “ Ngươi cảm tạ ta vì tiểu nha đầu này?”

Uyên Vu không đáp, Lan Tự hồi phục tinh thần liền vội vàng kéo y phục xuống giúp hắn băng bó vết thương.

“ Không cần.”

“ Nhưng, Uyên Vu đại nhân, ngài…” Lan Tự tay chân luống cuống, gấp giọng giải thích, “ Vừa rồi là Lan Tự trách nhầm ngài, người trong thôn nhất định không phải ngài giết…”

“ Ngươi tin ta?” Uyên Vu mặc dù vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhưng ánh mắt đã nhu hòa hơn rất nhiều.

Lan Tự dùng sức gật đầu.

https://thuviensach.vn

“ Tiểu nha đầu, hắn là yêu.” Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói.

“ Ta biết.” Lan Tự kích động nói, “ Uyên Vu đại nhân chưa từng giấu diếm ta, dù ngài ấy là yêu nhưng vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta, nếu không có ngài ấy ta đã sớm chết mấy trăm lần rồi! Là ta không tốt, không nên hoài nghi ngài…”

Câu cuối cùng nàng nói với Uyên Vu, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ áy náy thành khẩn và rất nhiều… tín nhiệm.

“ Ngươi là một đối thủ tốt, tiếc là thương thế quá nặng, mất hứng!” Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, “ Chỉ là lá gan của ngươi không nhỏ, mặc dù Thánh tôn đã biến mất khỏi Thiên Ngoại Thiên, Thiên Bi xuất hiện vết nứt nhưng không hoàn toàn vỡ vụn, từ yêu giới đến nhân giới, kể cả đại yêu mang cấp bậc Yêu Vương như ngươi chỉ sợ cũng khó chịu đựng được luồng áp chế và phản phệ kia.”

Uyên Vu đưa tay lên ngực, hắn đương nhiên hiểu rõ vì không lúc nào không phải chịu đựng loại đau đớn này. Nếu không phải như thế, chưa chắc hắn đã không đánh được một trận với Lâu Nguyệt Đồng kể cả khi nàng đang trong thời kỳ toàn thịnh!

“ Uyên Vu đại nhân, đau lắm sao?” Lan Tự nghẹn ngào hỏi, lại không biết nói thế nào cho phải.

“ Không đau.”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, yêu từ trước đến nay luôn xem thường con người, Uyên Vu này là đại yêu cấp bậc Yêu Vương mà lại hiền hòa với tiểu cô nương kia như thế, còn dùng tính mạng bảo vệ lẫn nhau nữa?

Nàng hờ hững vỗ vỗ ống tay áo, mặc kệ hai người kia, quay đầu nhìn về

nơi xuất hiện bạch quang: “ Đã dám ra tay, còn sợ bị phát hiện sao?”

https://thuviensach.vn

Một kích vừa rồi của nàng, mặc dù không hoàn toàn dùng hết sức lực nhưng nhất định có thể đánh Uyên Vu đang bị trọng thương về nguyên hình. Tính tình tiểu ma nữ là như thế, tuy hạ thủ lưu tình nhưng vẫn muốn dạy dỗ người ta, đáng tiếc lại bị ngăn cản.

Yên tĩnh một lát, một nhân ảnh lặng lẽ hiện ra.

Đạo phục trắng như tuyết, tóc dài buộc lên, trong tay cầm một trường kiếm màu bạc, trên vỏ kiếm xẹt qua hai chữ “Tru Tà” chói mắt, không khí xung quanh lạnh đi vài phần.

Trong một khắc ngắn ngủi, Lâu Nguyệt Đồng cho rằng đó là một Trình Tử Xuyên khác, khí chất này đích xác là rất giống!

Sau đó nhìn lại, đây hóa ra là một nữ tử thân mang đạo bào giả dạng nam nhân, ngọc bội trắng đen huyền diệu rõ ràng kia là thứ tương xứng duy nhất trên cơ thể. Nàng mang mặt nạ che lại diện mạo nhưng không che hết được một thân khí chất yên tĩnh tuyệt tục, dường như đang hòa làm một thể với thanh thần kiếm, thần bí, khắc nghiệt, đẹp không gì sánh được.

Lâu Nguyệt Đồng chậc một tiếng, trong lòng tự nhủ liệu đây có phải tỷ

muội thất lạc nhiều năm của Trình Tử Xuyên không, khó trách mỗi lần hắn nhắc đến Thanh Gia đều có chút khác thường.

Nói đến đây… Trình Tự Xuyên biến đâu mất rồi?

Cảm ứng từ huyết khí và khế ước đều rất mông lung, điều này chứng tỏ

Trình Tử Xuyên đang cách nơi này rất xa… Cái người này! Pháp lực mạnh thì hay lắm sao, chạy loạn cái gì?

“… Thanh Gia đại nhân!” Lan Tự mừng rỡ kêu lên.

Lâu Nguyệt Đồng: “ Các ngươi biết nàng?”

https://thuviensach.vn

Lan Tự nhìn nhìn Uyên Vu, Uyên Vu nói: “ Mấy năm trước có đánh qua một trận.”

Hắn sống ở thôn Bích Liễu nhiều năm, mặc dù liên tục giấu đi yêu khí nhưng vẫn có chút sự cố xảy ra, một lần bị Thanh Gia đi ngang qua phát hiện. Về sau, Lan Tự xuất hiện làm hòa hoãn xung đột, Thanh Gia phát hiện hắn không có lòng dạ ác độc nên cũng mắt nhắm mắt mở với hắn.

Thanh Gia nhìn Lâu Nguyệt Đồng gật đầu coi như chào hỏi, ánh mắt quét xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Uyên Vu: “ Ngươi hại những người vô tội này.”

Thanh âm của nàng hết sức kỳ lạ, không giống những nữ tử khác thanh thúy hay ôn nhu mà hết sức mông lung mờ ảo, làm người nghe mặc kệ là ai đều cảm thấy nàng nói cái gì cũng có đạo lý.

Lan Tự vội vã muốn nói gì đó, Uyên Vu lại gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: “ Phải, ta không giết họ, nhưng họ lại vì ta mà chết.” Hắn đưa tay xoa đầu Lan Tự, “ Ta có một kẻ địch, hắn vì nhằm vào ta nên mới giết tất cả mọi người… Ta xin lỗi, Lan Tự.” Xin lỗi vì không thể cứu những thôn dân này, không thể cứu người thân duy nhất của ngươi.

Lan Tự cắn môi, ôm chặt thi thể bà nội… Trong giờ khắc này, tình cảnh này, nàng không biết nên nói cái gì.

Nàng là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, có nhiều người đồng tình cũng có nhiều người khinh khỉnh, Uyên Vu là người kỳ tích nhất mà nàng gặp được. Hắn cường đại, lãnh khốc, dường như không gì không làm được, xuất hiện ngay lúc nàng khổ sở, bảo vệ nàng, làm bạn với nàng, tuy không phải người cùng tộc nhưng lại là người mà nàng sùng kính ngưỡng mộ nhất, như sư phụ, như

anh như cha.

“ Ngươi quyết định rồi?” Thanh Gia hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

https://thuviensach.vn

Uyên Vu gật đầu một lần nữa, quay lại nói với Lan Tự: “ Ngươi phải đi với nàng thôi.”

Lan Tự khóc đến không kịp thở, đứt quãng nói: “ Bà nội… mất rồi, Uyên Vu đại nhân… cũng không cần ta nữa... sao?”

“ Hiện tại thôn Bích Liễu chỉ còn mình ngươi, ta lại không thể ở lại bảo vệ, căn cốt của ngươi không tệ, vào Cửu Nguyệt Môn là lựa chọn tốt nhất.”

Lan Tự kêu lên: “ Ta muốn đi cùng ngài!”

Uyên Vũ mỉm cười, chậm rãi nói: “ Lan Tự, ta đã từng… vô cùng chán ghét con người, nhưng…”

Hắn không nói tiếp, thân ảnh biến mất, lưu lại cho Lan Tự một dáng vẻ

chưa bao giờ tươi cười hơn: “ Chiếu cố nàng thật tốt.” Những lời này nói với Thanh Gia.

“Uyên Vu đại nhân! Uyên Vu đại nhân...”

Lan Tự nhắm mắt, tiếng khóc của cô bé vang vọng trong thôn Bích Liễu làm người ta đau lòng. Thanh Gia chậm rãi đi tới, vươn tay về phía nàng, giọng nói lãnh đạm nhưng có chút an ủi: “ Ngươi hãy học cách để trở nên thật bản lĩnh, lúc đó có thể đi tìm hắn, cũng có thể báo thù cho thân nhân.”

Lan Tự nhìn bạch y nữ tử trước mặt, cầm chặt tay nàng, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, gật đầu thật mạnh: “ Vâng!”

Đợi đến khi hai người chôn cất xong trăm ngươi trong thôn, sắc trời đã trở tối.

Lâu Nguyệt Đồng chống cằm ngồi trên mây, vẻ mặt mơ hồ nổi bão - -

Trình Tử Xuyên nhà ngươi chết ở nơi nào rồi? Còn chưa cút về đây! Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi tìm?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 21: Cho gọi

“ Muốn cùng đi không?” Thanh Gia một tay cầm kiếm, một tay dắt Lan Tự, đạo phục màu trắng phiêu dật trong gió, ngẩng đầu nhìn lên nói một câu như vậy.

Chẳng biết tại sao, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy thái độ của Thanh Gia đối với nàng hiền hòa đến quá phận.

“ Ngươi mời ta?” Nàng chỉ chỉ bản thân, cảm thấy có chút kì quái, “ Đệ

tử một đại phái như ngươi hẳn phải không ưa gì loại ma nữ như ta chứ?”

Lâu Nguyệt Đồng thật ra vẫn biết rõ, nàng luôn mặc một thân váy đen cổ

quái, sử dụng thuật pháp quỷ dị, vừa nhìn đã biết không phải người thuộc chính phái, chỉ là nàng khinh thường ánh mắt của người khác mà thôi.

Thanh Gia đáp: “ Lúc ngươi và Uyên Vu đánh nhau, thấy hắn bảo vệ Lan Tự, ngươi liền hạ thủ lưu tình.”

“ Hừ, sao ngươi không cho rằng ta không muốn lạm sát kẻ vô tội?” Lâu Nguyệt Đồng cười khẩy một tiếng như nghe được chuyện cười, châm chọc khiêu khích mở miệng.

Đôi mắt của Thanh Gia xuyên qua tấm mặt nạ thẳng tắp nhìn về phía nàng, thanh sáng như gương, dường như có thể nhìn thấu nàng vậy.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng bị nhìn đến phiền muộn, nhảy xuống khỏi đám mây chậm rãi bước đến: “ Ta quen một tên cực kì cổ hủ, đáng tiếc bây giờ hắn không ở đây, nếu không hai ngươi có lẽ đã ôm nhau nhận thân nhân rồi cũng nên.”

“ … Đạo hữu đùa rồi.” Thanh Gia nói, “ Xung quanh thôn Bích Liễu có nhiều yêu vật, mong đạo hữu hỗ trợ để ý Lan Tự một chút.”

Khó trách lại hảo tâm mời nàng đi!

“ Ngươi nói ta giúp thì ta sẽ phải giúp?” Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày cười một tiếng, giọng nói như một vị công tử phong lưu, “ Ngươi tháo mặt nạ cho ta xem, nếu là đại mỹ nhân thì ta sẽ giúp ngươi.”

Thanh Gia: “…”

Lan Tự trừng mắt nhìn, thấy bề ngoài Lâu Nguyệt Đồng không lớn hơn nàng bao nhiêu bèn nhỏ giọng: “ Tỷ tỷ… ta sẽ không gây phiền toái đâu.”

Lâu Nguyệt Đồng nhìn nàng bằng vẻ mặt “ngươi có bị ngốc không”, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, âm thanh sột soạt tiến đến gần!

“ Uyên Vu…”

“ … Không thấy… Hơi thở của hắn tại sao lại biến mất?”

“ Giao Uyên Vu ra đây!”

Tiếng gào thét khàn khàn truyền đến, một yêu vật đầu người thân rắn khổng lồ đột nhiên vụt ra từ bụi cỏ, há cái miệng to như chậu máu, hung hăng tấn công tới.

Cùng lúc đó, những con độc trùng từ bốn phía tràn đến, đi qua chỗ nào, cỏ cây chỗ đó liền trở nên khô héo suy tàn.

https://thuviensach.vn

Thanh Gia xoay tay một cái, thanh kiếm vụt ra khỏi vỏ, kiếm thế vừa quét qua, ngân quang như tuyết, yêu tà xung quanh đều hóa thành tro bụi.

Nàng nhấc Lan Tự ném cho Lâu Nguyệt Đồng, mũi chân điểm một cái, phi thân lên đấu với con rắn yêu.

“ Này! Ngươi…” Lâu Nguyệt Đồng bắt lấy cô bé, hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Lan Tự nhỏ giọng nói: “ Tỷ tỷ, ta sẽ biết điều.”

Lâu Nguyệt Động: “ Dám động đậy một cái ta sẽ ném ngươi cho yêu quái ăn thịt!”

Lan Tự không dám động đậy chút nào, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “ Tên kia… chính là hung thủ sát hại thôn nhân sao?”

“ Không phải.” Thanh Gia chân đạp con yêu, bổ ra một con đường cho hai người, “ Uyên Vu cấp bậc Yêu Vương, đối thủ của hắn cũng thế, đây chỉ là một tiểu yêu.”

Cô bé ngẩng đầu lên, trong ánh trăng rực rỡ, thân ảnh màu trăng rồng bay phượng múa cầm thần kiếm đánh xuống, hình ảnh khi gặp gỡ Uyên Vu hiện lên sâu trong ký ức của nàng - - nàng muốn trở thành một người lợi hại như vậy!

“ Oanh!”

Yêu vật thân rắn khổng lồ đứt thành từng đoạn, phát ra tiếng gào thét thảm thiết: “ Uyên Vu trốn không thoát đâu, Yêu Vương chỉ có thể là chủ

nhân ta! Chủ nhân ta!”

Đuôi rắn phát ra đợt công kích cuối cùng, quét về phía Lâu Nguyệt Đồng và Lan Tự. Lâu Nguyệt Đồng vung tay một cái liền có thể tránh khỏi, đem tiểu cô nương ném về phía Thanh Gia, hừ một tiếng biến mất.

https://thuviensach.vn

“ Thanh Gia đại nhân, vị tỷ tỷ kia đâu?”

“ Nàng đi rồi.”

Tru Tà vào vỏ, không hề nhiễm một tia vẩn đục. Thanh Gia lãnh đạm xoay người, bóng lưng lạnh lùng như trước, cô bé cầm lấy vạt áo của nàng đi theo, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, yêu vật hóa thành tro, gió thổi qua xóa hết dấu vết.

“ Thanh Gia đại nhân, ta có thể gặp lại Uyên Vu đại nhân không?”

“ … Có duyên sẽ gặp lại.”

“ Vâng.”

Lâu Nguyệt Đồng ôm ngực từ không trung rơi xuống bên hồ, khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó. Vừa rồi nàng vội vã rời đi là vì có thể cảm nhận được pháp lực của mình đang suy yếu rất nhanh, hôm qua vừa vào Cổ Linh Mộ, hôm nay lại đánh một trận với Uyên Vu... Điều này đã làm nàng tiêu hao quá nhiều sức lực.

Mặt hồ sáng như gương, nàng cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay tuy vẫn mảnh mai trắng nõn như thế nhưng dường như đang nhỏ lại.

A Nguyên tự nhiên xông ra: “ Ngươi đang bị phong ấn, ta khuyên ngươi nên động thủ ít đi thì hơn. Hiện tại còn có thể dùng huyết khí khôi phục, nhiều lần như thế sẽ làm tổn hại căn cơ.”

“ Nói nhiều!”

A Nguyên vừa lên tiếng lại trở nên yên tĩnh.

Tĩnh tọa một lúc lâu, Lâu Nguyệt Đống nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào phong ấn khế ước thượng cổ, rít qua kẽ răng: “ Trình Tử Xuyên! Trình Tử Xuyên! Tới đây cho ta…”

https://thuviensach.vn

Một đặc điểm lớn của khế ước này chính là cảm ứng tâm hồn, vô luận có cách nhau xa đến mấy, nếu một người gặp chuyện không may, người còn lại sẽ có thể cảm ứng.

Lâu Nguyệt Đống vốn không hề có ý định sử dụng cái cái khế ước quái quỷ này, nhưng bây giờ… cũng là bất đắc dĩ.

Một đêm qua đi rất nhanh, nắng sớm bắt đầu chớm lộ, mặt trời vừa lên, ánh sáng lưu luyến trên người thiếu nữ mặc váy đen làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nàng nhắm mắt lại, ngoài sự xinh đẹp, xung quanh đột nhiên xuất hiện cảm giác lành lạnh quỷ mị.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Nàng mở mắt nghiêng đầu nhìn, Trình Tử Xuyên mặc bạch y, áo khoác thanh sam, so với sự khắc nghiệt của Thanh Gia thì hắn lại có phần lịch sự

tao nhã hơn, nhưng dung mạo đều tuyệt tục giống nhau như đúc.

“ Xin lỗi, ta…”

Trình Tử Xuyên còn chưa dứt câu đã ngơ ngẩn, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của tiểu ma nữ bổ nhào về phía hắn, trong khi hắn đang nghĩ nên cản lại hay ôm lấy nàng, nàng lại lắc người biến thành… một con linh hồ non nớt trắng như tuyết bé xíu!

Linh hồ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên ngực hắn, há miệng cắn vào tay hắn... hút máu.

Trình Tử Xuyên: “...”

Im lặng một hồi lâu, hắn tỉnh táo nói: “ Nguyên hình của đạo hữu rất đẹp.”

https://thuviensach.vn

“ Cút!” Linh hồ miệng phun tiếng người, đôi mắt óng ánh trong suốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ sáng chói như ngọc lưu ly, giọng nói kiêu căng như

thường, “ Ta không phải yêu vật cấp thấp, không có cái gì gọi là nguyên hình, biến thành cái dạng này là vì có thể dễ dàng duy trì pháp lực…

Ngươi! Cười! Cái! Gì!”

Trình Tử Xuyên nâng tiểu linh hồ chỉ bé bằng bàn tay trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên, lặp lại: “ Rất đẹp.”

So với tiểu ma nữ lúc nào cũng lạnh lùng thì đáng yêu hơn nhiều.

Tiểu linh hồ quất đuôi: “ Cút!”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 22: Biến ảo

Tiểu ma nữ không có cái gì gọi là nguyên hình, biến thành tiểu linh hồ

chỉ là dùng huyễn thuật mà thôi… Trình Tử Xuyên rất rõ ràng chuyện này, nhưng là hắn muốn trêu chọc nàng một chút.

Nhưng tiểu linh hồ nàng biến thành đích xác rất xinh đẹp đáng yêu, thân thể bé xíu, khi lười biếng cuộn mình làm người ta không nhịn được muốn thân mật yêu thương, ngay cả Trình Tử Xuyên đối với nàng cũng sinh ra một tia yêu thích.

“ Ánh mắt của ngươi thật kỳ quái.”

“ Là sao?” Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười, chẳng nói đúng chẳng nói sai, chủ động đưa ngón tay tới giải thích, “ Hôm qua tách ngươi ra là vì Trình Diệu đuổi theo, ta phải dẫn hắn đến nơi khác, mãi mới có thể thanh tĩnh một chút.”

Lâu Nguyệt Đồng cắn ngón tay hắn rồi mút một cái, mở miệng nói chuyện: “ Thật không?” Nói xong lại tiếp tục mút.

“ Tin hay không tùy ngươi.” Trình Tử Xuyên hỏi, “ Ngươi còn có thể

biến thành người không?”

Lâu Nguyệt Đồng miễn cưỡng lắc lắc cái đuôi hồ ly: “ Có thể, nhưng không muốn.” A Nguyên nói không sai, pháp lực suy yếu liên tục sẽ gây https://thuviensach.vn

tổn hại cho nàng, nàng còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để đi đến Hỗn Độn biên giới kia, bây giờ có thể nhàn rỗi liền nhàn rỗi.

Trình Tử Xuyên: “… Thế này cũng tốt.”

Hắn thả tay, Lâu Nguyệt Đồng đang hút máu kêu một tiếng nhảy lên vai hắn, nàng đột nhiên cảm thấy bộ dạng này cũng hết sức mới lạ và thú vị: “

Có phải ngươi rất thích hình dáng này của ta?”

Trình Tử Xuyên đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Nàng lập tức hung dữ nói: “ Không được sờ đầu ta!”

Trình Tử Xuyên gật đầu, rất biết nghe lời túm lấy cái đuôi của nàng.

“ !” Tiểu linh hồ ngã xuống từ trên người hắn, bị hắn ôm cổ. Nàng hung hăng cào mấy cái, trong nháy mắt tay hắn liền xuất hiện mấy vết máu, “

Trình! Đạo! Hữu! Ngươi muốn ăn đánh phải không?”

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt như thường: “ Đạo hữu có thể biến lại thành người.”

Lâu Nguyệt Đồng nhảy lên ôm cổ hắn cắn một cái, Trình Tử Xuyên đưa tay kéo nàng ra đặt lên vai. Nàng ngồi vắt chân khoanh tay trước ngực, nói:

“ Hôm qua ta gặp Thanh Gia.”

“ Hử? Thế nào?”

“ Các ngươi rất giống nhau, từ khí chất đến giọng nói… Nếu không phải giới tính và thanh âm bất đồng, ta đã nhầm hai ngươi là một người, chỉ tiếc không nhìn được dung mạo nàng ta.”

Trình Tử Xuyên: “… Đạo hữu đùa rồi.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng đầy hứng thú nói: “ Câu này cũng giống! Ta rất mong chờ cảnh các ngươi mặt đối mặt!”

Nàng thuật lại chuyện hôm qua một lần, kể cả chuyện của Uyên Vu và Lan Tự, lập tức đánh giá: “ Ở Ma giới kẻ mạnh làm vua, yêu giới lại là Yêu Vương truyền thừa, hiện tại đang tranh ngôi, yêu giới chắc rất hỗn loạn…

Không, phải nói cả lục giới cũng bắt đầu hỗn loạn.”

Trình Tử Xuyên rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt thờ ơ, không nói gì nữa.

Dưới chân Cửu Nguyên Sơn lúc nào cũng không thiếu những thiếu nam thiếu nữ muốn đến bái sư và cả những tu sĩ muốn luận bàn.

Phần lớn nhân tài của tu chân giới đều từ Cửu Nguyên mà ra, lời này không phải không có đạo lý.

Trình Tử Xuyên vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, dung mạo của hắn xuất chúng, phong thái khí độ tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết chính là mầm non tu tiên, trên vai còn có một tiểu linh hồ lung linh đáng yêu đang sấp người nằm ngủ, xung quanh vang lên tiếng nghị luận ào ào.

Hắn đi lên phía trước lại bị người ta cản lại: “ Xếp hàng đi, ngươi có hiểu quy củ hay không?”

Cửu Nguyên Môn không có ngày đặc biệt thu nhận đồ đệ, người có tâm muốn bái sư có thể leo lên rìa ngọn núi - nơi ở của đệ tử ngoại môn để kiểm tra thiên phú, qua được vòng này mới có tư cách tham gia thí luyện trên ngọn núi cao nhất, khi bái sư, thất bại không được vào núi, mặc cho người ta khiêng về.

Trình Tử Xuyên: “ Không hiểu.”

“…”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, cái đuôi cọ cọ vào cổ hắn khiến hắn khẽ ngứa. Trình Tử Xuyên mặt không đổi sắc xách nàng nhét vào trong ngực, vòng qua người chặn đường đang trợn mắt há mồm kia, đi thẳng lên núi.

Lâu Nguyệt Đồng đang muốn cắn hắn liền đột nhiên nheo mắt: “ Ngu ngốc, nhìn đằng sau!”

Gió thổi vù vù mang theo sát ý mãnh liệt cuốn tới!

“ Không được, đuổi theo.”

Trình Tử Xuyên búng trán nàng một cái, lúc này mới không nhanh không chậm xoay người vung tay phá thế công, bộ dạng hời hợt dọa sợ

người ta.

Ngay sau đó, hai thân ảnh đáp xuống. Đó là một nam tử tuấn mỹ mặc đạo phục Cửu Nguyên và một cô gái nhỏ đi theo phía sau.

“ Lan Tự?” Lâu Nguyệt Đồng có chút kỳ quái, như có điều suy nghĩ nói,

“ Nàng không phải đi theo Thanh Gia sao? Tại sao lại biến thành Trình Diệu?”

“ Trình Tử Xuyên, ngươi lại dám đến đây?”

“ Vì sao ta không dám tới?”

Ánh mắt của Trình Tử Xuyên và Trình Diệu chạm nhau, hắn ung dung nói: “ Người chột dạ cũng không phải ta.”

Trình Diệu nhíu chặt mày, một đường đuổi theo lại quay về chính sư

môn của hắn, cảm thấy khó hiểu - - không phải hắn dại dột đến Cửu Nguyên Môn đòi công đạo đấy chứ?

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không có hứng thú tranh đấu không ngừng với hắn, lòng bàn tay khẽ đảo, lệnh bài bay thẳng về phía ngọn núi.

Lập tức trong không trung xuất hiện một cánh cửa, phía sau cánh cửa là bậc thang thật dài - - đó là đường đi lên ngọn núi cao nhất của Cửu Nguyên.

“ Tại sao ngươi lại có Cửu Nguyên lệnh?”

Mắt thấy Trình Tử Xuyên đi vào, Trình Diệu cũng ném lệnh bài, cùng Lan Tự lên núi, để lại hai đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau.

“ Lệnh bài của sư môn cũng tặng ngươi, Thanh Gia đối với ngươi rất tốt.” Lâu Nguyệt Đồng nói một câu ý tứ không rõ ràng.

Trình Tử Xuyên lời ít mà ý nhiều: “ Ừ.”

“ Nói nhiều hơn một chữ sẽ chết sao?”

“ Sẽ mệt.”

Tiểu linh hồ: “ Cút.”

Tán gẫu vài câu, sau khi đứng trên ngọn núi cao nhất, hai người đều không nói lời nào nữa. Dọc theo bậc thang đi lên chính là chính điện Cửu Nguyên, nơi để gặp khách nghị sự. Hiển nhiên chưởng môn Cửu Nguyên biết được có khách đến, cố ý đứng đây đợi.

Trình Diệu trầm mặt, dẫn Lan Tự tiến vào chính điện hành lễ: “ Bái kiến chưởng môn.”

Nam tử ngồi trên cao có dung mạo hết sức bình thường nhưng khí chất lại như biển, ôn hòa bao dung, chưa đến gần cũng có thể cảm nhận được một sự ấm áp mãnh liệt, nhưng một khi gió nổi lên sẽ mang tất thảy cường địch ném đi hết… Đây là một người nông sâu không lường được.

https://thuviensach.vn

Luận về bối phận, Trình Diệu là đệ tử Huyền Dự, cùng thế hệ với chưởng môn; nhưng luận về tu vi, ngay cả Huyền Dự cũng không dám bảo đảm có thể thắng được vị trẻ tuổi này.

“ Ừ.” Ánh mắt chưởng môn đảo qua, rơi xuống người Lan Tự.

“ Chưởng môn, hôm qua ta gặp Thanh Gia tiểu sư thúc, nàng có chuyện quan trọng, liền bảo ta đưa hài tử này về…”

Chưởng môn gật đầu: “ Ta đã nhận được truyền tin của Thanh Gia tiểu sư thúc, hài tử này nhập môn hạ của ta, chọn ngày làm lễ bái sư đi.” Có dính dấp với đại yêu cấp bậc Yêu Vương, hài tử này tương lai chỉ sợ muốn yên ổn cũng không được.

Lan Tự hiểu chuyện, cúi người bái hạ: “ Đa tạ chưởng môn.”

Chưởng môn bảo nàng đứng sang một bên rồi nhìn về phía Trình Tử

Xuyên, ánh mắt có thâm ý: “ Thanh Gia tiểu sư thúc cũng không đề cập đến chuyện bằng hữu của nàng sẽ mang ma tu vào đạo môn, lá gan không nhỏ!”

Nói xong, một ngón tay chỉ vào tiểu linh hồ, xiềng xích vô hình trong phút chốc bao quanh thân nàng.

Lâu Nguyệt Đồng trợn mắt, nhưng chưa đợi nàng phản kích, Trình Tử

Xuyên đã phá tan xiềng xích, khẽ mỉm cười với chưởng môn: “ Người tới là khách, động thủ chính là thất lễ. Còn nữa, ta mang đến, ta có thể chịu trách nhiệm. Chưởng môn muốn động vào nàng, còn phải nhận được sự

đồng ý của ta đã.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 23: Cơ trí

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, không nghĩ đến việc Trình Tử Xuyên sẽ vì nàng mà ra mặt, nhất thời sửng sốt.

Trình Diệu cũng hết sức kinh ngạc nhìn chưởng môn: “ Thanh Gia tiểu sư thúc làm sao có thể có dạng bằng hữu này?” Hắn siết chặt tay, tức giận nói, “ Chưởng môn, người này có tâm bất chính, giết lão tổ Trình gia ta, có thâm cừu đại hận với Trình gia, chưởng môn chớ bị tiểu nhân lừa gạt!”

Người biết chuyện năm đó Trình gia đoạt căn cốt của Trình Tử Xuyên vốn đã ít, biết chuyện căn cốt đó đều đổ vào người Trình Diệu lại càng ít, hiện tại ngoài vài người có địa vị cao ở Trình gia biết chuyện, tất cả đều rất cảm kích Huyền Dự chân nhân.

“ Ồ?” Chưởng môn ngoắc tay, xiềng xích tản đi, hắn nhìn Trình Diệu lại nhìn Trình Tử Xuyên, buông ra một tiếng thở dài, “ Tiểu sư thúc lại mang phiền toái đến cho ta!”

Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh: “ Biết là phiền toái mới giao cho ngươi.”

Chưởng môn suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc gật đầu: “Ngươi nói đúng.”

Lâu Nguyệt Đồng: “ … Hừ!”

https://thuviensach.vn

Nàng lạnh lùng xoay người trên vai Trình Tử Xuyên, chổng mông vào mặt người ta, bộ dạng “ bọn người phàm các ngươi quá ngu xuẩn” tiêu chuẩn!

“ Tiểu gia hỏa này giáo dưỡng không tốt.” Chưởng môn lắc đầu.

Mọi người đều biết công kích vừa rồi của hắn chỉ là thăm dò, căn bản không có ý tứ muốn diệt trừ tiểu ma nữ.

Trình Tử Xuyên: “ Quả thật giáo dưỡng không tốt.”

Vừa dứt lời, cái cổ của hắn đã lòi ra thêm một cái đuôi cáo, cái đuôi của tiểu linh hồ vừa dài lại vừa mềm, sạch sẽ trắng như tuyết, quấn trên cổ quả

thật rất đẹp… Đương nhiên đấy là nếu tiểu ma nữ không hung hãn siết chặt!

Trình Tử Xuyên thong dong chọc vào đuôi nàng một cái, đợi nàng rụt về

mới quay về phía chưởng môn: “ Để chưởng môn chê cười rồi.”

Chưởng môn ý vị thâm trường nói: “ Quan hệ của các ngươi rất thân mật.” Tục ngữ nói, hồ ly thông minh lại xảo trá, không cẩn thận có thể sẽ bị

cắn ngược một cái.

Lâu Nguyệt Đồng: A, gặp được một tên mắt mù!

Bọn họ đứng đây nói chuyện như tán gẫu việc nhà, Trình Diệu đen mặt.

Tán gẫu đủ, chưởng môn liền nghiêm mặt nói: “ Mặc dù ta tin tưởng Thanh Gia tiểu sư thúc, nhưng chuyện của các ngươi lại có bình luận không hay, ngươi…”

“ Trình Tử Xuyên.”

Chưởng môn gật đầu: “ Tiểu sư thúc có đề cập rằng ngươi mang thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, được Thừa Thiên chiếu cố, ta mặt dày gọi một tiếng https://thuviensach.vn

đạo hữu… Không biết Trình đạo hữu đến Cửu Nguyên Sơn có chuyện gì?”

Trình Diệu cho rằng Trình Tử Xuyên nhất định sẽ đề cập đến chuyện căn cốt, trong lòng đã nghĩ kĩ cách đối kháng.

Ai ngờ Trình Tử Xuyên giống như triệt để không đếm xỉa đến hắn, nhìn chưởng môn nói: “ Ta đến mượn đường.”

Đồng tử của chưởng môn co lại, phút chốc nhướn mày phất tay: “ Trình Diệu sư đệ, ngươi đưa Lan Tự đi sắp xếp cho nàng.”

Đây là muốn đẩy Trình Diệu ra.

“ Chưởng môn!” Trình Diệu một đấm đánh vào bông, bị đè nén nói không nên lời, nhìn chưởng môn một lúc, không thể không chắp tay lui ra.

Đến khi trong điện không còn người nào, chưởng môn hỏi: “ Mượn đường gì?”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Ta từng xem kỳ thư, biết Cửu Nguyên Sơn là nơi duy nhất trong nhân gian có thể điều người phàm lên Tiên giới cũng như

xuống Minh giới, muốn mượn ‘Thông Thiên Lộ’.”

“ Hoang đường!”

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy cũng kinh ngạc liếc qua - - Trình Tử Xuyên này biết rất nhiều chuyện mà ngay cả nàng cũng không biết.

Chưởng môn trách mắng một tiếng xong vẫn cảm thấy chưa đủ, đứng lên chỉ tay vào hắn: “ Ngươi biết bản thân đang nói gì không?” Giờ phút này hắn thà rằng Trình Tử Xuyên tới để quyết đấu với Trình Diệu còn hơn!

“ Biết rõ.”

https://thuviensach.vn

“ Ngươi biết cái...” Đường đường là chưởng môn Cửu Nguyên mà cũng bị chọc tức đến mức suýt nữa thì nói tục, nhưng nghĩ lại vẫn nên nhẫn nhịn một chút, “ Chuyện này người trong Cửu Nguyên Môn còn không biết rõ, không biết rốt cuộc ngươi nghe được chuyện này ở đâu; lại nói, ‘Thông Thiên Lộ’ là dụ lệnh của Tiên giới truyền xuống, liên quan đến trật tự an bình của nhân gian, người phàm lén sử dụng sẽ bị tiên lộ gạt bỏ!”

“ Hắn nói đúng.” Lâu Nguyệt Đồng đồng ý, nhảy từ trên vai hắn xuống đất hóa thành hình người, vẫn một thân váy đen, tóc dài hơi xoăn, xinh đẹp lại ngây thơ. Nàng nhìn Trình Tử Xuyên, lạnh lùng nói: “ Ta còn tưởng ngươi đến để luận bàn, hóa ra là đến để nổi điên!”

Chưởng môn nhìn nàng một cái, tim bất chợt đập nhanh, nhắm mắt làm ngơ dời tầm mắt sang nơi khác.

“ Ngươi là người có nhiều bí mật, ta không muốn hỏi nhiều.” Lâu Nguyệt Đồng lại nói, “ Nhưng ngươi đừng có quên, mạng của ngươi bây giờ cũng không phải là của một mình ngươi!”

Nàng mang vẻ mặt hung ác, chỉ thiếu nước trực tiếp đánh hắn một quyền.

Trình Tử Xuyên vẫy vẫy tay với nàng: “ Lại đây.”

Đây là còn coi nàng như tiểu linh hồ?

Lâu Nguyệt Đồng: “ Biến!”

Trình Tử Xuyên quẹt cổ tay một cái, mùi máu tỏa ra bốn phía: “ Lại đây?”

Hào quang chợt lóe, thiếu nữ váy đen biến mất, tiểu linh hồ tức giận nhảy qua, cái đuôi quấn vài vòng trên tay hắn: “ Ta không thèm quản ngươi!”

https://thuviensach.vn

Nói xong, nàng hung hăng cắn một cái.

Hắn dùng hành động thực tế nói với nàng rằng rõ ràng hắn không phải một kẻ ngu ngốc. Lâu Nguyệt Đồng cũng cảm thấy loại người này sẽ không dại dột tự đi tìm đường chết, lười phải tốn nước miếng.

Trình Tử Xuyên khẽ nhếch môi, nhìn về phía chưởng môn.

Chưởng môn vẻ mặt không còn gì để nói trừng mắt nhìn hai người, cảm thấy có chút nhức mắt. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy gì vào tiểu ma nữ, thẳng thắn cự tuyệt: “ Không được.”

Trình Tử Xuyên gật đầu, không nhanh không chậm nói: “ Tự nhiên nhớ

tới một chuyện Thanh Gia đã nói với ta. Nàng nói chưởng môn Cửu Nguyên Môn thiên phú phi phàm, nhưng liên tục không thể ngộ đạo thành tiên là vì thời niên thiếu…”

“ Đợi chút.” Chưởng môn nghiêm túc nói, “ Mà thôi, ngươi đã là bạn thân của Thanh Gia tiểu sư thúc, việc này cũng không phải không thể cứu vãn…”

Trình Tử Xuyên lẳng lặng mỉm cười, áo trắng tóc đen, phong thái thiên nhân, quả nhiên là thanh tịnh cao thượng.

Chưởng môn: Bên ngoài tô vàng nạm ngọc! Tiểu sư thúc lừa ta!

Lâu Nguyệt Đồng cười ha ha: “ Trình Tử Xuyên, Trình đạo hữu, Thanh Gia mà không có gì với ngươi ta mới không tin!”

Chưởng môn: Đồng ý!

Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng.

Lâu Nguyệt Đồng: “ Sờ nữa ta đốt trụi đầu ngươi!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên: “… Bề ngoài không quan trọng.”

“ Cút.” Nàng nói chuyện không chút lưu tình, “ Cái người ta dùng để

nhìn ngươi chính là bề ngoài.”

Chưởng môn: Đồng ý!

Trình Tử Xuyên cũng không giận, ngược lại lễ nghi chu toàn: “ Còn nhờ

chưởng môn dẫn đường.”

Chưởng môn nghiêm mặt, vung tay lên, ba người... hai người một hồ ly liền xuất hiện tại một nơi khác.

Nơi này tối tăm không chút ánh sáng, có tiếng nước rơi xuống, hình như

là một cái sơn động, trước mặt đen ngòm không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Lúc này, chưởng môn đã thu liễm tất cả ý cười, nghiêm mặt nói: “ Đạo thể bẩm sinh, trời sinh mang tiên cốt, sinh ra đã không mang thân thể phàm thai, quả thật ngươi có tư cách đi qua Thông Thiên Lộ. Có thể bước lên con đường này, sinh tử sẽ không còn làm ngươi bận tâm nữa. Nói thật, ta không rõ ngươi muốn làm gì, cũng không thể tin ngươi, nhưng ta tin tiểu sư thúc.”

Trầm mặc một lát, hắn liếc mắt nhìn tiểu hồ ly đang quấn trên tay Trình Tử Xuyên, nói thêm một câu: “ Ta rất mong trong tương lai ngươi có thể

trở thành đệ tử Cửu Nguyên Môn.”

Hắn cố ý nói những lời này để thăm dò phản ứng của Lâu Nguyệt Đồng.

Lâu Nguyệt Đồng: “ Nhìn lén nữa ta sẽ móc mắt ngươi!”

Chưởng môn: “... Tạm biệt, không tiễn!”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 24: Nước lửa

Trong nơi tối tăm không thấy điểm cuối kia chợt hiện ra một cánh cửa, chậm rãi xoay tròn, bên tai như có tiên nhạc vang vọng làm người ta nghĩ

đến những viễn cảnh thần tiên, chăm chú nhìn lại mới phát hiện ra tất thảy đều là ảo giác.

Trình Tử Xuyên nói với Lâu Nguyệt Đồng: “ Ngươi có thể ở lại chờ ta.”

Lâu Nguyệt Đồng nhảy lên vai hắn, lười biếng nằm sấp xuống: “ Thôi đi, ta muốn xem một chút ngươi định làm gì.”

Trình Tử Xuyên nhếch mày, trong mắt có ý cười thật nhẹ, lập tức không do dự bước vào cảnh cửa.

Chưởng môn đứng tại chỗ nhìn cánh cửa dần dần biến mất, bấm ngón tay tính toán một chút nhưng lại tính không ra chuyện gì sắp xảy đến. Hắn buông tiếng thở dài, lẩm bẩm tự hỏi: “ Tiểu sư thúc à tiểu sư thúc, cho phép người này đi vào Thông Tiên Lộ, cuối cùng người đang nghĩ gì?”

Nếu bên ngoài cánh cửa là một màu đen tuyền đáng sợ, thế giới sau cánh cửa còn khủng bố hơn gấp trăm lần.

Một đường thiên hỏa hừng hực, đoạn cây leo bám trên vách đường dần dần bị hút sạch nước mà tan thành tro bụi. Những sinh linh không thuộc về

thế giới này muốn lên Tiên giới phải đi xuyên qua thủy hỏa lưỡng trọng thiên, cuối cùng còn phải xông qua biển lửa của Thiên tướng giữ cửa, đánh https://thuviensach.vn

thắng hắn, mà một khi lên được Tiên giới cũng sẽ bị những quy tắc vĩnh cửu kia gạt bỏ.

“ Thế nào?” Trình Tử Xuyên hỏi, “ Sợ sao?”

Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng: “ So với Ma giới còn kém xa.”

“ Ừ.” Trình Tử Xuyên xác định được một chuyện, “ Ngươi quả nhiên là tiểu ma nữ đến từ Ma giới.”

“… Thời điểm này rồi ngươi vẫn còn có tâm tư nói lời khách sáo?” Lâu Nguyệt Đồng vung đuôi đập hắn.

Trình Tử Xuyên đi vào biển lửa, trong nháy mắt, thiên hỏa bị một tấm bình phong xuất hiện quanh người hắn ngăn cản, hắn cứ thế một đường tiến về phía trước.

Tấm bình phong dày đặc rộng thùng thình chậm rãi trở nên yếu ớt nhỏ

hẹp hơn, một sợi tóc của Trình Tử Xuyên bay ra ngoài sự che chở của nó, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

“ Ui…”

Lâu Nguyệt Đồng theo thói quen lắc lắc cái đuôi, vừa định mở miệng liền cảm thấy đuôi mình như đang bị bỏng, không đợi nàng xù lông, Trình Tử Xuyên cực nhanh cầm cái đuôi của nàng kéo lại, nhưng mu bàn tay hắn vì chạm vào thiên hỏa nên bị bỏng một mảng.

Tay của hắn thon dài rất đẹp, bây giờ lại như ngọc sứ bị hư hại, phá hư

mỹ cảm.

“ Đạo hữu, cất kĩ cái đuôi của ngươi đi.” Vẻ mặt Trình Tử Xuyên không hề thay đổi một chút nào, thậm chí còn nhàn nhạt trêu chọc một câu.

https://thuviensach.vn

Móng vuốt Lâu Nguyệt Đồng tuy không bỏng thật nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, nàng trầm mặc một hồi: “ Ngươi thật kì quái, có cái khế ước này, ai đau đều giống nhau cả, huống chi ta cũng không cần ngươi cứu.”

Trình Tử Xuyên: “ Ta coi như xong, mà ngươi dù là một tiểu cô nương hay tiểu linh hồ đều trắng trẻo xinh đẹp, thêm một vết bỏng sẽ cảm thấy khó chịu.”

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Nữ tử nhân giới mới quan tâm đến chuyện này.”

Bị thiên hỏa làm bỏng đối với tiên nhân mà nói sẽ rất đáng sợ, nhưng đối với Lâu Nguyệt Đồng thì thật ra không tính là gì, ma cũng có đẳng cấp, Nguyệt ma quân trong thời kỳ toàn thịnh không thể nghi ngờ có thể sánh ngang với Thần quân, trừ phi có thần lôi hay thần hỏa, nếu không bất kỳ vết thương nào cũng sẽ không lưu lại dấu vết trên người nàng.

Nàng đem lời giải thích kia nói với Trình Tử Xuyên, ai ngờ hắn nghe xong liền than nhẹ: “ Vậy cũng không tốt, người khác không biết ngươi từng bị thương, làm sao có thể cảm thấy đau lòng cho ngươi?”

Lâu Nguyệt Đồng bỗng chốc sửng sốt .

Hồi lâu, nàng mới nghiêng nghiêng đầu, nói: “ Vì sao ta cần người khác phải cảm thấy đau lòng? Ta đủ mạnh, không cần loại tình cảm nhu nhược đó.”

“ Tôn nghiêm của cường giả?”

Tiểu ma nữ biến thành tiểu linh hồ hất cằm: “ Là tự tin.”

Trình Tử Xuyên khẽ cười, tiểu ma nữ này thật kiêu ngạo, như nàng nói, nàng không cần tình cảm vô vị, có lẽ chỉ có người cùng sánh vai với nàng https://thuviensach.vn

mới có thể được nàng nhìn vào trong mắt, con kiến đòi tình cảm của con voi, chuyện này đối với nàng căn bản là chuyện hoang đường.

“ Ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Tuy đang ở trong hình dạng hồ ly, đôi mắt kia lại làm Trình Tử Xuyên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng nói, “

Trình Tử Xuyên, ngươi cũng là người như vậy.”

Trình Tử Xuyên bước ra khỏi biển lửa: “ Được tán dương, ta rất vinh hạnh.”

Một câu nói khen cả hai người, không chút nào lộ ra suy nghĩ của bản thân.

Lâu Nguyệt Đồng lắc lắc đầu: “ Thần côn!”

Nói xong, nàng cầm lấy bàn tay bị bỏng của hắn, lè lưỡi liếm liếm, vết bỏng sau đó liền biến mất một cách thần kỳ, chỉ nghe nàng hừ một tiếng, nói: “ Ta không phải đang cảm tạ ngươi. Ngươi đau làm ta cũng đau, khế

ước kia thật phiền toái.”

Trình Tử Xuyên ngẩn ra, không nói gì, ánh mắt lại càng trở nên nhu hòa.

Hắn nhìn khoảng không mênh mông gần như đã khô cạn trước mặt, đột nhiên đưa ngón trỏ về phía miệng Lâu Nguyệt Đồng: “ Muốn cắn một cái?”

Lâu Nguyệt Đồng: Bị bỏng nên hỏng cả não rồi?

Nhưng nàng không hỏi, không khách khí chút nào cắn xuống, vừa định hút máu, hắn lại rụt tay về.

Chỉ thấy Trình Tử Xuyên hòa một giọt máu vào nước, một làn sương màu hồng khuếch tán, mông lung tan ra, sau đó, một chiếc thuyền lá nhỏ

nổi lên trên mặt nước.

https://thuviensach.vn

“ Lấy máu hóa thuyền, cạn nước mà cũng nổi lên được…” Lâu Nguyệt Đồng lầm bầm nói, “ Thật là thủ đoạn, quả nhiên không phải người bình thường.”

Trình Tử Xuyên: “ Người bình thường đã sớm bị thiên hỏa thiêu không còn gì rồi.”

“ Mới khen hai câu mà đã tự mãn rồi?”

Trình Tử Xuyên đứng trên thuyền, thanh sam lịch sự tao nhã, áo dài phiêu diêu chìm nổi lên xuống theo gợn sóng, liếc mắt cười một tiếng: “

Đúng thế.”

Tiểu linh hồ Lâu Nguyệt Đồng không ưa gì hắn nhưng cũng không thể

không thừa nhận, tư thái này quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Nàng đột nhiên nói: “ Dài dòng như vậy, không bằng chúng ta chơi một trò chơi?”

Trình Tử Xuyên: “ Cũng được, mời nói.”

“ Thay nhau hỏi người còn lại một câu hỏi, không trả lời được hoặc không muốn trả lời sẽ bị nhổ một sợi tóc, đến bờ bên kia, người thua sẽ

phải đưa người thắng đi du ngoạn một vòng, thế nào?”

Tiểu linh hồ nhanh chóng hóa thành hình người, một tay chống cằm, rất hứng thú đề nghị.

“…” Trình Tử Xuyên xem như đã được lĩnh giáo sự thú vị của nàng.

“ Ngươi không thích bị nhổ tóc? Vậy thì nhổ móng tay, cắt một ngón tay, móc mắt, cắt lưỡi?” Ánh mắt xinh đẹp không hề mang ý tứ trêu chọc, rõ rành rành là nàng đang nói thật, hơn nữa còn cho rằng hết sức bình thường, thoải mái nói, “ Tùy ngươi chọn được không?”

https://thuviensach.vn

“…” Trình Tử Xuyên lặng im một lát, “ Nếu đạo hữu câu nào cũng hỏi được không, trò này liền miễn đi.”

Tiểu ma nữ có chút mất hứng, nghiêng đầu đặt lên cạnh thuyền: “ Nhàm chán.”

Vẻ mặt của nàng mệt mỏi, dường như không hào hứng được.

Trình Tử Xuyên nhìn nhìn nàng, ngồi xuống đối diện, vươn tay về phía nàng: “ Nghe nói Thông Thiên Lộ có thể mộng tam sinh, có khế ước thượng cổ ở đây, ngươi có muốn thử xem, nếu chúng ta đi vào giấc mộng sẽ thấy gì không?”

Thực ra, không thể ngủ cũng không thể đi vào mộng trên Thông Thiên Lộ, tuy nó quả thật có cơ hội khiến người ta đi vào mộng tam sinh nhưng không cẩn thận sẽ có thể coi chuyện trong mơ là thật rồi sa vào đó, vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầu, thần sắc hắn rất tự nhiên, phảng phất có một chút hiếu kỳ, có lẽ hắn chỉ coi đây là một biện pháp giải sầu mà thôi.

“ Ngươi thật có lòng tin với bản thân, không sợ ngủ một giấc sẽ không dậy nổi nữa sao?” Nàng cười mà như không cười.

“ Không phải còn có ngươi?” Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại, nói trúng tim đen kiêu ngạo của nàng.

“ Không tệ.” Tiểu ma nữ bĩu môi, “ Lời này cũng khá êm tai.”

Hai tay nắm chặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng nhắm mắt.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 25: Vào mộng

Mặt đất khô cằn, bầu trời giăng đầy mây đen, mưa lớn dội xuống ngọn lửa bất diệt, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết vang lên như một tấm lưới bao phủ thiên địa.

Đây là đâu?

Nàng đến bên một cái hồ, mặt hồ soi sáng một thân ảnh mị hoặc, váy đen ngàn lớp nhẹ nhàng tung bay, tóc dài xoăn nhẹ làm nổi bật lên khuôn mặt câu hồn đoạt phách, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt thế.

Đây mới là bộ dạng vốn có của nàng.

Lâu Nguyệt Đồng tâm tình rất tốt, nhưng tiếng khóc vô tận kia lại khiến nàng vô cùng bực bội, hận không thể đem những người kia toàn bộ giết sạch!

“ Ma nữ, ngươi đáng chết!”

Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện xung quanh, nguyên một đám kêu đánh kêu giết, tất cả đều tấn công về phía nàng. Nàng nghiêng đầu, phất tay đánh bay bọn họ.

Đám người này hẳn là muốn tự sát, nàng cười lạnh đập vỡ tim họ, từng bước từng bước tiến về phía trước.

https://thuviensach.vn

Nhưng nàng đột nhiên dừng lại.

Một bạch y nam tử xuất hiện, từ trên cao đáp xuống, quần áo trắng như

tuyết dường như đã trở thành nơi bình yên nhất trong thiên địa. Hắn yên tĩnh, lại vô cùng trầm ổn.

Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, kêu lên một cái tên: “ Trình Tử Xuyên?”

Nàng dùng tư thái của một con chim nhảy tới.

Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười với nàng, duỗi tay định ôm, lại cứng đờ.

Một bàn tay đâm thẳng vào tim hắn, tiểu ma nữ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mặt mày vui vẻ cười với hắn một cái, nhưng sau một khắc, nàng cũng cứng đờ.

Có vật gì đó trong tay hắn, đang nhắm ngay sau lưng nàng.

Nhưng không biết vì sao hắn do dự, lại không đâm vào.

Hắn đột nhiên cúi người, hôn thật dịu dàng lên ấn đường của nàng. Lâu Nguyệt Đồng trợn mắt, cười một tiếng: “ Ngươi vẫn chưa đủ ác.”

“ Giữa ngươi và ta, tính theo thực lực… ngươi không thắng được.”

Người thắng là ai? Thua là ai?

Không biết được, nhưng nụ hôn kia… hình như lại dừng lại trên môi nàng, ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, lại quyết tuyệt khắc nghiệt như vậy!

Người muốn cướp ngôi, người gây phản loạn sóng gió rất nhiều, chúng ta nguyện hóa thành tro bụi, vĩnh viễn đọa luân hồi, chỉ thỉnh cầu Thánh tôn quay về, giết phản nghịch, chém yêu tà, trả lại một thế gian an bình!

https://thuviensach.vn

Sương mù lượn lờ, xa xăm yên tĩnh, Thiên Ngoại Thiên vĩnh viễn vắng lạnh như thế.

Trúc lâu đơn giản đứng vững, mây trắng trôi nhẹ, gió mát thổi qua, thần mộc Phù Tang khổng lồ bao phủ một vùng trời lớn.

Thiếu nữ mặc váy đen ngồi dưới tán cây, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất hứng, nói: “ Đường đường là một Thánh tôn tại sao lại ở trong một căn nhà rách thế này? Cung điện của ta ở Ma giới đẹp đẽ quý giá hơn thế này cả

nghìn lần!”

Thần mộc nói tiếng người: “ Có bản lĩnh thì ngươi tự mình đổi đi.”

“ Ta đổi rồi!” Thiếu nữ váy đen nhướn mày, càng thấy không sảng khoái,

“ Nhưng sau đó hắn đổi lại!”

“ Đáng đời! Không biết lớn nhó, ngươi phải gọi ‘sư tôn’!”

“ Không gọi!” Thiếu nữ váy đen hừ nhẹ, “ Trừ phi… hắn biến trúc lâu này trở lại thành cung điện cho ta!”

Tỉnh dậy, trúc lâu đã biến mất, được thay thế bằng một tòa cung điện đẹp đẽ to lớn đứng sừng sững trong mây, nàng trừng mắt nhìn, thấm thoắt bật cười.

Được rồi, dám nói dám làm, sư – tôn, sư tôn sư tôn sư tôn!

Ừ.

Ừ cái gì mà ừ, ta cho phép ngươi gọi tên ta.

… Đồng nhi.

Thần mộc bất mãn lặng lẽ thầm nhủ: “ Ma nữ không biết thế sự còn dám bắt nạt Thánh tôn, không hiểu tại sao Thánh tôn lại tha cho nàng một mạng, https://thuviensach.vn

còn thu nàng làm đồ đệ…”

Trình Tử Xuyên ngồi trên đám mây, tựa như cách nơi này cả một thế

giới, hắn lẩm bẩm: “ Đồng nhi?”

Bóng trắng dưới tán cây nhìn không rõ mặt, bên tai Trình Tử Xuyên vang lên thanh âm của chính hắn: “ Đi thôi.”

Vung tay áo, Thiên Ngoại Thiên hiện ra trước mặt, mây trắng ung dung, đó là thứ tao nhã mà nhân gian không bao giờ thấy được. Trình Tử Xuyên mặc dù không có lòng dạ nào mà thưởng thức nhưng lại vô cùng tán dương

- - khoảng cách chênh lệch cảnh giới này đủ để hắn phải kính trọng.

Trong lòng hắn đã rõ ràng, người kia không là ai khác, là chính hắn.

Hắn nhảy xuống, một mảnh đất khô cằn đập vào mắt. Thiếu nữ váy đen mỉm cười, cảnh tượng vỡ vụn trong ngọn lửa, dường như có hoa đào bay đầy trời, đẹp tuyệt vời, phiêu hương tứ phía.

Thông Tiên Lộ, bàn tay đang nắm chặt của hai người đồng thời run lên, mở mắt.

Thuyền nhỏ phiêu đãng, hai người lại nhất mực trầm mặc.

“ Ngươi thấy cái gì?” Lâu Nguyệt Đồng lên tiếng trước.

“ Ngươi thấy cái gì?” Trình Tử Xuyên cũng hỏi.

Hai mắt nhìn nhau, một lạnh lùng một lạnh nhạt, trăm miệng một lời: “

Không gì cả.”

Rất tốt, ai cũng không muốn nói.

Đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm của Thiên Tướng giữ cửa vang lên: “

Nơi đây không phải chỗ cho các ngươi thông hành, người đi nhầm mau rời https://thuviensach.vn

đi!”

“ Có đến hai tên giữ cửa…” Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt, “ Ngươi có thể

ứng phó đúng không?”

Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Không thể thì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng biến sang hình dạng tiểu linh hồ, lười biếng nằm sấp một bên, lành lạnh nói: “ Thì ngươi đi chết đi.”

Bất đắc dĩ của Trình Tử Xuyên đối với nàng có thể chất thành một ngọn núi.

Lâu Nguyệt Đồng tính toán đâu ra đấy chuẩn bị xem cuộc vui, ai ngờ

Trình Tử Xuyên rút ra một miếng ngọc bài, Thiên Tướng giữ cửa vừa nhìn liền khiếp sợ: “ Đây là…”

“ Xin hỏi hai vị, có thể giúp đỡ không?”

Hai Thiên Tướng liếc mắt nhìn nhau, không cản nữa, lui sang một bên mở cửa.

Lâu Nguyệt Đồng: “ ?”

Nàng nhảy lên vai Trình Tử Xuyên: “ Ta phát hiện ngươi có chút thần bí.”

Trình Tử Xuyên trả lời: “ Trước khi làm chuyện gì đều nên chuẩn bị một chút.”

“ Ta nghĩ không ra, ngươi chỉ là một người phàm tục, tại sao biết nhiều chuyện như vậy?”

Trình Tử Xuyên lời ít ý nhiều: “ Vận khí tốt.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng: Tin ngươi mới là lạ!

Đẩy cửa ra, bạch quang chói mắt chiếu rọi, tiên khí gột rửa dơ bẩn bụi bặm trên người, đứng ở nơi đó chớp mắt, Trình Tử Xuyên có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lưu chuyển – là quy tắc!

Mây trắng trôi qua tạo thành một khoảng mù mịt, đợi đến khi hắn mở

mắt mới phát hiện mình đang đứng trên một đoạn cầu thang, quanh thân cơ

hồ không có gì cả, thứ duy nhất nhìn rõ chính là một đỉnh cây cổ thụ Phù Tang khổng lồ trầm ổn, tỏa ra hơi thở cổ kính.

“ Tiên giới có một cái cây trong truyền thuyết, thần mộc Phù Tang. Độ

cao của nó không để đo được, tiên nhân đều không thể leo lên đến đỉnh, có lời đồn đại rằng, nó chính là thần mộc dẫn lên thần giới.” Trình Tử Xuyên lấy trâm gỗ trên đầu xuống, mỉm cười nói, “ Đây là mục đích đầu tiên ta tới đây.”

Chiếc trâm gỗ kia là tâm cây Phù Tang, ngày đó ở Trình gia, Phù Tang đã bỏ đi yêu thân, nguyên khí tổn thương nặng nề, bế quan rất lâu cũng không thấy động tĩnh.

Lâu Nguyệt Đồng cho rằng Trình Tử Xuyên đã bỏ mặc cho cái cây kia tu luyện, không ngờ hắn vẫn còn nhớ trong lòng.

Nàng nói: “ Nhìn không ra ngươi còn rất trượng nghĩa, vì một cái cây mà lãng phí tâm tư.”

Trình Tử Xuyên nghe không ra tâm tình giờ phút này của nàng, liền nói thẳng: “ Nếu ngày nào đó ngươi cần giúp đỡ, ta cũng nguyện xông vào địa ngục U Minh, suối vàng ngàn trượng để giúp ngươi.”

Đồng tử của Lâu Nguyệt Đồng co lại, hơi giật mình, rủ mắt xuống.

https://thuviensach.vn

Mặc dù lời nói này không có gì mờ ám, cũng không rõ thực hư, nhưng lại rất êm tai.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 26: Khác nhau

Tia xúc động kia tới rất nhanh,đicũng rất nhanh.

Tiểu ma nữ tuy trong lòng mềm mại nhưng ngoài miệng hết sức cứng rắn: “ Phảikhông, đáng tiếckhôngcómộtngày như vậy.” Tính tình của nàng là thế, thà rằng thẳng lưng chếtđicũngkhôngmuốn tiếp nhận thiện tâm và thương cảm.

Trình Tử Xuyên dừngmộtchút, nhạt nhẽo đáp: “ Cứng quá dễ gãy, thông minh quá dễ bị thông minh hại…”

“ A, ngươi có phải muốnnóithêm, tình ái vốnkhôngbền vững?” Lâu Nguyệt Đồng lắc lắc cái đuôi cáo, châm chọc khiêu khích cắt đứt câunóicủahắn.

Trình Tử Xuyên đợi nàngnóixong mới chậm chạp trả lời: “ Cái này đại kháikhôngcầnnóivới ngươi.”

Tiểu linh hồ hừ hừ cườimộttiếng, ném chohắnmộtánh mắt “coi như

ngươi thức thời”, sau đó lắc đầu: “ Con đườngđiđến vị trí chí tôn của ta từ

trước đến giờ đềukhôngcần ai giúp đỡ.”

Nguyệt ma quân chinh chiến Ma giới, sát phạt vô số cho đến bây giờ

đềumộtđường màđi, nếukhôngcó đường, nàng cũng giết ramộtcon đường.

https://thuviensach.vn

“ Nếu trong lòng ngươikhôngcó trách nhiệm,khôngcó từ bi,khôngcó luyến ái, cái gọi là đườngđiđến vị trí chí tôn cũng chỉ là con đườngcôđộc, tĩnh mịch củamộtmình ngươi.”

“ Nếu sợ lạnh, sợ tĩnh mịchsẽkhôngchọn con đường này.”rõràng vẫn là hình dáng tiểu linh hồ, vậy mà trong lờinóilạnh lùng lại cósựkiêu ngạo đến tận xương củamộtvị Ma quân.

Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người,mộtngười bảo vệ quy tắc,mộtngười miệt thị quy tắc, vĩnh viễnkhôngthể đạt đượcsựđồng thuận, vĩnh viễnkhôngthể bướcđicùng nhau.

Hòa bình, cũng chỉ là vẻ bên ngoài.

Trình Tử Xuyênnhẹnhàng lắc đầu,khôngphải sợcôđộc, sợ tĩnh mịch, mà là… suy nghĩmộtchút,hắnlạikhôngnóigì nữa.

Bây giờ, những tranh chấp vô vị làkhôngcần thiết.

Trâm gỗ đâm vào lòng bàn tayhắn, khi chạm vào những giọt máu liền đột nhiên lóe sáng. Trình Tử Xuyên thấp giọng gọi: “ Phù Tang, Phù Tang…”

mộttiếng rồi lạimộttiếng, tuy thấp nhưng lại trầm lắng.

Trâm gỗ chưa phản ứng, gốc cây khổng lồ ngược lại lại dao động,trênthân câyhiệnramộtkhuôn mặt: “ Lão già cổ hủ này đứng ở đây…

rất lâu rồikhôngđược nghe tiếng người.”

Lâu Nguyệt Đồng “Ồ”mộttiếng: “ Ngươi là thần mộc nối lên thần giới, tại sao lại có ý thức?”

“không,không. Lão già cổ hủ này chỉ làmộtnhánh cây trưởng thành của thần mộc,khôngdám trèo cao tự nhận là cây.” Cành lá đại thụ lay động, tựa https://thuviensach.vn

nhưđanghưởng ứng, “ Đáng tiếc lão già cổ hủ này taikhôngthông mắtkhôngrõ, ngủmộtgiấcđãmấy trăm năm, mặc dù có vô số tiên nhânđiqua nhưng đến bây giờ mới bị đánh thức.”

“… Cùng nguồn gốc chính là có quan hệ mẫu tử, ngươikhôngcần tự

coinhẹmình.” Lâu Nguyệt cười mà nhưkhông, cảm thấy cây đại thụ này chính làmộttên ngốc chết.

Đại thụ nghẹn hồi lâu, khuôn mặt già nua đỏ lên,nóimộtcâu:

“khôngđượcnóibậy!”

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt dùng máu nhét vào miệng Lâu Nguyệt Đồng, ngẩng đầu lênnói: “đãlà có duyên phận, có thể nhờ ngươi hỗ trợkhông?”

Trâm gỗ chậm rãi bay lên, dừng lại giữakhôngtrung.

Trình Tử Xuyên lạinói: “ Thảo mộc chi linh hiếm thấy ở nhân gian, bản thể bị hủy, lỡ nhập oai đạo, lại hủyđiyêuthân… Nếu đượcmộtgiọt nguồn gốc thần mộcsẽcó thể thay da đổi thịt.”

“ Ồ…” Đại thụ trầm ngâmmộtlát, “ Nó là đồng loại của ta, đương nhiên có thể giúp, chỉkhôngbiết nó có thể nhận được nguồn gốc thần mộckhông.”

“ Có thể.” Thanhâmnày vang lên từ chính trâm gỗ, chỉ thấymộthư ảnh mặc áo bào xanh thẫmhiệnlên trongkhôngtrung, quay đầu cười với Trình Tử Xuyên, “ Tử Xuyên, ngươi phải hao tâm tổn trí rồi.”

Trình Tử Xuyên cũng cườinói: "Phải ."

Hư ảnh chỉ duy trì được vẻn vẹn trong chớp mắt, đại thụ đưamộtcành cây cuốn lấy trâm gỗ,nói: “ Tiếp nhận nguồn gốc thần mộc cần có thời gian, các ngươi bây giờsẽđixuống?”

https://thuviensach.vn

“không.”mộtcáchkhôngngờ, Trình Tử Xuyên cự tuyệt,nói, “ Xin hỏi ngươi có biết ao Thăng Tiên ở đâu?”

Đại thụkhônghỏi nhiều, cành cây chỉ vềmộthướng.

Tiểu linh hồ dùng móng vuốtnhỏđẩy tay Trình Tử Xuyên ra, cười nhạomộttiếng: “ Ngươikhôngsợ bọn ta đến để quấy rối?”

Đại thụ cười tủm tỉm, ý tứ sâu xanói: “ Lão già cổ hủ này ngheâmthanh có thể phân biệt, người có thể gọi ta tỉnh lại tất nhiênkhôngphải người có ác niệm.”

Ơ, Lâu Nguyệt Đồng mắt liếc Trình Tử Xuyên, vừa gặpmộttên chưởng môn mắt mù, bây giờ lại đụng phảimộtcái cây tai điếc ngu xuẩn… Người này quả nhiên là vận khí tốt.

Trình Tử Xuyên đưa tay đáp lễ, bày tỏ lòng biết ơn: “ Ba ngày sau tasẽquay lại, phiền ngươi chiếu cố Phù Tang.”

nóixong,hắnôm Lâu Nguyệt Đồngđivề hướng ao Thăng Tiên.

“ Ao Thăng Tiên là mục đích thứ hai của ngươi?”

Ao Thăng Tiênẩnchứa tiên nguyên lực của cả Tiên giới,mộttrong số

những công dụng của nó là giúp tu sĩ độ kiếp phi thăng có thể chuyển hóa tiên thể và tiên lực.

Trình Tử Xuyên gật đầu, cúi đầu nhìn nàngmộtcái, giải thích: “ Cảnh giới đạo thể của ta càng đột phá, lượng linh khí cần thiết để tu luyện càngkhôngước lượng được. Thoát phàm cảnh còn có thể, nhưng muốn đột phá tiêu dao cảnh ở nhân gian sợ làsẽphải hoàn toàn lấy hết linh khí của cảmộtvùng, gây nên tổn thấtkhôngthể nghịch chuyển…”

https://thuviensach.vn

“ Bày cái vẻ thương xót này ra cho ai xem?” Lâu Nguyệt Đồng nằm sấp trong lònghắncào cào mài móng vuốt, đối với việc tranh thủ thời gian để

lười nhác này rất hưởng thụ, cái đuôi tuyết trắng vung vẩy, khẽ híp mắt, dễ

thương lại giảo hoạt, “khôngnóiđến chuyện ngươi vào ao Thăng Tiên bằng cách nào, chỉ bằngsựlĩnh ngộ đạo lực của ngươi,mộtkhi đột phá tiêu dao cảnhsẽkéo lôi kiếp đến, đừngnóivới ta ngươi định độ phàm kiếptrênTiên giới nha!”

“ À còn…” Lâu Nguyêt Đồng còn sợ thế giankhôngloạn, bồi thêmmộtcâu, “ Động tĩnh của ngươi ở ao Thăng Tiên nhất địnhkhôngnhỏ, miễn bàn đến Tiên Đế, nếu có vài thượng tiên đến đây vây công, ngươi liền xuống chỗ Diêm Vương báo cáođi!”

Trình Tử Xuyên: “khôngphải còn có ngươi ở đây?”

“ Đừngnóicâu đó, dù sao ta cũngsẽkhônggiúp ngươi!” Lâu Nguyệt Đồngđangtrong hình thức dưỡng lão, cực kì nhàn nhã.

Trình Tử Xuyên cầm cái đuôi của nàng: “ Thế sao?”

Tiểu linh hồ vung đuôi, nhảy lên vaihắn, dùng móng vuốt chống nạnh: “

Đừng động tay động chân!”

Trình Tử Xuyên nhướn mày tỏ vẻ chẳng sao cả, duỗi tay đặt nàng lênmộtđám mây,khôngmặnkhôngnhạtnói: “ Ta có cách đểẩnthân trongmộtcanh giờ, nếu takhôngđira sau khoảng thời gian này, phiền đạo hữu hỗ trợ nhặt xác.”

Lâu Nguyệt Đồng: “…”

Đem việc nhặt xácnóinhư nhận xét thời tiết, đây là cái loại gì?

Tên khốn kiếp này biết bọn họ tính mạng tương liên mà còn dámnóinhững lời như thế, nàng cười lạnhmộttiếng: “ Ngươiđanguy hiếp ta?

https://thuviensach.vn

Coi ta là chỗ dựa chắc?”

Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười, chọc chọc tai nàng: “khôngdám, chỉ

đùamộtchút.”

Lâu Nguyệt Đồng dùng móng vuốt đẩy tayhắnra, xoay người chạy mất.

Trình Tử Xuyên: "..."

Đợi đến khihắnlẻn được vào ao Thăng Tiên mới biết, nàng chê ít chuyện, chạy lung tung chọc phiền toái, hoặc có thể uyển chuyểnnóilà, tiểu ma nữ

trong lúc cảm thấy bản thân thuần khiết thiện lương liền thựchiện… kế

giương đông kích tây!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 27: Nghe lén

Lâu Nguyệt Đồng biến thành tiểu linh hồ sau khi rời khỏi tầm mắt của Trình Tử Xuyên liền giảm tốc độ.

Lúc này, nàng nhớ lại giấc mộng khiđangđitrong Thông Thiên Lộ, trong mộng, nàng nhìn thấy bản thânđãphá được phong ấn, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhìn thấy trời đất nhưđangtrong ngày tận thế, nhìn thấy nàng và Trình Tử Xuyên… ái muội và đối địch.

Móng vuốtnhỏcủa tiểu linh hồ đạp lên mây, ưu nhã lưu loát di chuyển.

Nàng thầm nghĩ: “ Mình vớihắn, từ khi bị trói định bởi khế ước thượng cổđãbắt đầu liên quan đến nhau, chẳng lẽ đùa mà thànhthật?không, cảnh đó giống như hai bênđangđọ sứcthìđúng hơn…”

Lâu Nguyệt Đồng lúc kết thành khế ướcđãrất phẫn nộ, nhưng sau đó chung đụng lại cảm thấythậtra cũngkhôngxấu. Trình Tử Xuyên làmộtngười có ý tứ, làm việc rất ăn ý với nàng, làm nàng có cảm giác kỳ diệu khi gặp kỳ phùng địch thủ.

Hơn nữa, nàng còn pháthiệnramộtchuyện khi cònđangbị nhốt trong Cổ

Linh Mộ - - Máu của Trình Tử Xuyên có thể yếu hóa phong ấn của nàng!

Lâu Nguyệt Đông nghĩ nghĩ, nội tâm có chút giằng co, nhưng thời gianđãtrôi qua lâu như vậy, nàng vẫn chưa thể nhìn thấu Trình Tử Xuyên.

https://thuviensach.vn

Cổ Phong từngnóivới nàng, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, vậy Trình Tử Xuyên… cuối cùng là ai?

"A Nguyên!"

"Chuyện gì?"

Lâu Nguyệt Đồngkhôngbiến sắc hỏi: “Ngươi có phải haykhôngvẫn cảm thấy... chủ nhân của ngươi còn sống?”

A Nguyên đáp: “ Ta chắc chắn.”

“ Nếu ngươi nhìn thấy Thánh tôn chuyển thế, ngươi có thể nhận rathậtsao?”

"Đương nhiên!" A Nguyên kích động, " Ta làm sao có thểkhôngnhận ra, ta nhất định có thể nhận ra!” Nó dừngmộtchút, đột nhiênnói, “khôngphải ngươi hoài nghi Trình Tử Xuyên là Thánh tôn chuyển thế chứ?”

Lâu Nguyệt Đồng chẳngnóiđúng chẳngnóisai.

“hắnkhôngphải.” A Nguyên dường như cũng có chút mơ hồ, sau đó giải thích, “ … Ta là bảo vật ‘Bẩm Sinh Ấn’, có ấn ký hồn phách của Thánh tôn, vô luận ngài có chuyển thế thành bộ dáng nào, thậm chí chỉ còn lạimộttia thần hồnđichăng nữa, ấn kýsẽsáng lên nếu gặp ngài… Tađãthử

với Trình Tử Xuyên, ấn kýkhôngsáng.”

Lâu Nguyệt Đồng nhăn mày: “ Phiền hà!”

Nàngkhôngnghĩ nữa, chui vàomộtcái tiên cung mà nàng thấy đẹp đẽ quý giá nhất!

“ Nơi này là Tiên giới,khôngthể so với nhân giới. Người có thể uy hiếp ngươi có rất nhiều.” A Nguyênnói, “ Nếu ngươi chạy loạn làm ta bị

https://thuviensach.vn

pháthiện, Minh Khải Tiên Đế lên trời xuống biển đềusẽkhôngbỏ qua cho ngươi.”

“ A? Ngươi bày đặtkhôngnhận chủ này nọ,hắncòn mong cái gì? Chẳng lẽ

còn có mộng tưởng hão huyền muốn thành chúa tể thiên địa?”

A

Nguyên

trầm

mặcmộthồi,

chậm

rãinói:

“

Cómộtsố

việckhôngthểnóisớm cho ngươi biết... Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng đụng chạm chính diện với Tiên Đế.”

“hắnbiết ta sao?”

A Nguyên nghe vậy cổ quái cườimộttiếng: “ Có lẽhắnkhôngbiết bộ dáng bây giờ của ngươi, nhưnghắntuyệt đối có thể nhận ra ngươi. Lâu Nguyệt Đồng, đừng quá xemnhẹchính mình, danh tiếng của ngươi, đối với sinh linh thiên địa lục giới đều như sấm đánh bên tai!”

khôngbiết có phải ảo giác haykhông, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy lờinóitán dương củahắnmang đầy ý tứ châm chọc và… bi thương.

khôngđợi nàng mở miệng hỏi thăm, phía trước đột nhiên truyền đếnâmthanhnóichuyện.

Tiểu linh hồ quan sát bốn phía, vừa định nằm trầm tư tạimộtchỗ mới pháthiệnmìnhđãvào trong điện.

“ Tiên Đế, từ trước đến ngài đều làm gương cho chúng tiên, tại sao cũng táo bạo nổi dậy?”

âmthanh chững chạc già nua vang lên, cùng với đó làâmthanhmộtquân cờ được đặt xuống.

A Nguyên thở dài rồi lại thở dài… Vừa mớinóingàn lần đừng đụng mặt, kết quả ngay lập tức đụng mặt, cái vận khí gì đây!

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng vốn định chạy xung quanh vơ vét bảo vật, nghe được câu này liền chững lại - - Tiên Đế?

Nàng thổimộthơi, khói đen tỏa ra xung quanh che lại hơi thở, sau đó trốn phía saumộtcái cây nghe lén.

Thanhâmcủa Minh Khải Tiên Đế trầm thấp dễ nghe, có vẻ vẫn còn trẻ

tuổi: “ Thượng tiên, mặc dù ta là người đứng đầu Tiên giới, nhưng lạikhôngthậtsựđược kính trọng.”

“ Khụ khụ, Tiên Đếnóiđùa rồi.” Hoa Diễn thượng tiên loay hoay cầmmộtquân cờ, tùy ý mở miệng, “ Người hạ thần dụ?”

Minh Khái Tiên Đế cười cười, di chuyểnmộtquân cờ, chậm rãinói: “

Thần dụ lần này làm ta ngạc nhiên… Thượng tiên, chúng ta đềurõvị kia bảy trăm năm trướcđãlạc hạ rồi đúngkhông?”

Hoa Diễn thượng tiên vừa nghe vừa niệm vài câu đạo pháp, sau đó mớinói: “ Đương nhiên.”

“ Thần dụnói… Thánh tôn chuyển thếđãxuấthiệnở Nhân giới.”

Lâu Nguyệt Đồng khẽ mở to hai mắt, hơi thở run lên, lập tức quyết đoán rờiđi.

“ Ai?” Minh Khải Tiên Đếkhôngthèm động đậy, trực tiếp chỉmộtngón tay tung ra Thiên La địa võng,hắnthấp giọng cườinói, “ Thượng tiên, ngươinóixem có phải bây giờ tiểu tiên gan đều rất lớnkhông? Còn dám đến đây nghe trộm.”

“ Tiên Đế, để tađibắthắnvề.”

“khônggấp,hắnkhôngtrốn thoát được Thiên La địa võng.” Minh Khải Tiên Đếkhôngnhanhkhôngchậm đặt xuốngmộtquân cờ, “ Khó có hứng thú https://thuviensach.vn

như hôm nay, chúng ta đánh xong ván này rồiđi.”

Ao Thăng Tiên phía xa xa bỗng truyền ra dị động.

Hoa Diễn thượng tiên thở dài: “ Tiên Đế, ván cờ nàykhôngkết thúc được rồi.”

Minh Khải Tiên Đế ngẩng đầu nhìn lên,mộtlát sau có chút phiền muộnnói: “sựnhiễu loạn bảy trăm năm naythậtsựkhiến ta đau đầu…

Cũngkhôngbiết bao giờ mới kết thúc.”

Lâu Nguyệt Đồng trong lốt tiểu linh hồmộtđường chạy tán loạn, thả lửa đốt tấm lưới kia, vậy mà tấm lưới vẫn đuổi theo nàng được, ngược lại những đốm lửa nàng phóng ra đốt sạch các tiên cung khác.

Nàng dựa vào cảm ứng tâm hồn chạy về hướng Trình Tử Xuyên.

Mắt thấymộtbóng trắng ung dung bước đến, nàngđangmuốn kêu “ Chạy mau” lại đâm sầm vào ngườihắn, Thiên La địa võng bỗng chốc bao phủ hai người, hóa thành hỏa võng.

“…”

Thần sắc Trình Tử Xuyênkhôngthay đổi, khẽ thở dài: “ Lễ vật đạo hữu mang cho ta…thậtsựrất đặc biệt.”

Trước

mắt

lóemộtcái,

tiểu

linh

hồ

biến

mất,

trong

ngựchắnxuấthiệnmộttiểucônương xinh đẹp, cặp mắt kia to tròn lấp lánh nhưngkhônglàm mấtđivẻ lạnh lùng của nàng.

Tư thế này… hình như có chútkhôngđúng.

Lâu Nguyệt Đồng: "Buông tay."

Trình Tử Xuyên ném cho nàngmộtánh mắt “ Ngươi nghĩ sao?”.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng: "Buông tay!"

Trình Tử Xuyên lúc này mới thả tay.

Lâu Nguyệt Đồng nhảy xuống dưới xoay người, vòng eo thon thả vặn vẹo, váy đen tung baykhôngnhiễmmộthạt bụi.

Trình Tử Xuyên: “ Eokhôngtệ.”

Lâu Nguyệt Đồng liếcmộtcái, đưa tay lên vuốt tóc, lơ đãngnói: “ Thi nhân của Ma giới dùng những bài thơ hay nhất để ca ngợi ta từ đầu đến chânkhôngbiết bao nhiêu lần, ngươi chỉ có mỗimộtcâu khen trống trơn như

vậy?”

Thảo luận với ma nữ, lờinóiđơn giản gần như đùa giỡn như thế… đều là đàn gảy tai trâu.

Trình Tử Xuyên thong dongnói: “ Ta thíchnóithật.”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch miệng, trong đầu chợt xuấthiệnthanhâmnhắc nhở của A Nguyên: “ Các ngươi liếc mắt đưa tình xong có phải cần nghĩ

xem Thiên La địa võng này nên phá như thế nào?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 28: Để ý

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy lập tức lạnh mặt.

“ Ngươi mà cònnóihươunóivượn tasẽđem ngươi cắt thành mười đoạn ném vào thùng rác.”

A Nguyên im lặng, thầm nghĩ: “ Làm cònkhôngchonói, sĩ diệnkhônghiểu chuyện,khôngcó đức hạnh giống hệt trước kia!”

Trình Tử Xuyên đương nhiênkhôngnghe được họnóichuyện với nhau, nhìn sắc mặt biến hóa của Lâu Nguyệt Đồng liền cho rằng nàngđanglo lắngkhôngphá rách được Thiên La địa võng, chỉ chỉ hỏa võng, hỏi: “ Ngươi chọc vào ai?”

“ Minh Khải Tiên Đế.”

“…”

Trình Tử Xuyên thở dài: "thậtdễ gây họa."

Lâu Nguyệt Đồng quan sáthắnmộtlúc, đột nhiênnói: “ Đột phá cảnh giới, tại sao ngươi có thểkhôngcần độ kiếp?”

“ Có thể áp chế được đạo lực.”

Trình Tử Xuyênnói, đưa tay muốn đụng vào hỏa võng, Lâu Nguyệt Đồng thấy vậy liền nhanh chóng kéo tayhắnlại: “ Ngươi muốn trầy da sứt thịt?”

https://thuviensach.vn

“ Đạo hữu còn có biện pháp khác?” Mặt mày Trình Tử

Xuyênnhẹnhàngkhôngkinhkhôngsợ, thân ảnh thanh tao yên tĩnh.

Tay phải Lâu Nguyệt Đồng đặt lên môi, thổimộthơi vào hỏa võng, lập tức quanh thân nàng có khói đen bốc lên, hóa thành lưỡi dao sắc bén bổ về

tấm lưới. Nhưng khi tiên lực cường đại đè nàng xuống, lập tức sắp mặt nàng trở nên trắng nhợt.

Trình Tử Xuyên lập tức cầm nàng tay: " Đừng cậy mạnh."

“ Dùng Tam Tài Châu nhất định có thể phá vỡ, nhưng chúng ta bị nhốt bên trong,sẽbị liên lụy…”

“ Để ta.” Trình Tử Xuyên đưa ngón tay lên môi nàng, “ Cắnmộtcái?”

Lâu Nguyệt Đồng: "..."

Mặt nàng bỗng đỏ ửng - - tức giận rồi!

Trong mắt Trình Tử Xuyên xẹt qua tia vui vẻ nhạt nhẽo,nhẹnhàng cắt ngón tay.mộtgiọt máu bắn ra kèm theo ánh sao vô tận, sau đóhắncực nhanh vẽmộtcái huyết ký lên Thiên La địa võng… Lâu Nguyệt Đồngkhôngrõhắnvẽ vật gì, chỉ cảm thấy huyết sắc dần dần ngưng tụ thành kim quang như muốn xé rách bầu trời, sắc bén kinh khủng!

Nàng chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, đượchắnkéo ra khỏi Thiên võng.

“ Ngươi vừa làm gì?”

Lòng bàn tay của Trình Tử Xuyên vừa rồi còn ấm áp nay lại trở nên lạnh buốt,hắnhời hợt trả lời: “ Cấm thuật.”

Mặc dùâmthanh củahắnvẫn bình thường, Lâu Nguyệt Đồng lại có cảm giác đây là thời điểmhắnsuy yếu nhất từ khi nàng biếthắnđến nay.

https://thuviensach.vn

Thiên La địa võng vừa bị phá vỡ, thanhâmcủa Minh Khải Tiên Đế vang lên: “ Có thể phá được Thiên La địa võng,khôngđơn giản.” Khihắnnóichữ

đầu tiên dường như còn ở rất xa, đến chữ cuối cùng lại như gần trong gang tấc.

A Nguyên kêu lên: “ Mau cảnhắnlại!”

Lâu Nguyệt Đồng cắn răng, lòng bàn tay hướng về phía trước, Tam Tài Châuhiệnra.mộttay nàng bị Trình Tử Xuyên cầm chặt, tay còn lại dồn lực vào hạt châu… Pháp lực, nàng cần pháp lực cường đại dưới lớp phong ấn này!

Toàn bộ Tiên giới đột nhiên tối sầm.

Minh Khải Tiên Đề: “ Ồ?”

Hoa Diễn thượng tiênđicùnghắnánh mắt biến đổi: “ Tiên Đế, đây là…”

Minh Khải Tiên Đế vẻ mặt ngưng trọng, hướng lên trời bắnmộtquyền,mộttia sáng mặt trời chiếu xuống,hắnchỉnóimộtchữ: “ Ma!”

“ Ta…” Tam Tài Châu biến mất, Lâu Nguyệt Đồng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt mềm nhũn, vừa mở miệng liền có máu chảy ra, nàng tiện tay quẹtmộtcái, “ Chúng tađimau!”

Trình Tử Xuyên đột nhiên ôm chặt eo nàng, trong nháy mắt biến mất.

Tiếng chuông vang lên, chúng tiên đáp mây bay đến, cùng nhau thi lễ với Tiên Đế.

“ Các vị tiên giakhôngcần đa lễ.” PhíatrênMinh Khải Tiên Đế, sương mù màu đen lan tràn.hắnvừa dùng tiên lực vây đám sương vàomộtphạm vinhỏhơn vừanói: “ Trước tiên tạm thời giúp ta đánh tan công kích này, nếukhôngma lựcsẽăn mòn hơn nửa Tiên giới.”

https://thuviensach.vn

“ Vâng!”

Lần hóa giải này, hai ngày sau mới kết thúc.

Bên kia, Trình Tử Xuyên tạm thời mang Lâu Nguyệt Đồng đến bờ sông bên cạnhmộtdãy núi, tình huống bây giờ của tiểu ma nữ… nhìn kiểu gì cũngkhônghề tốt.

Sông Bích Thủy, tiên khí lượn lờ, dãy núi nhưẩnnhưhiện, cây cối xanh tươi.

" Đạo hữu..."

“ … Sớmđãmuốnnóivới ngươi, đạo hữu cái gì, ma hữu mới đúng!” Lâu Nguyệt Đồng ho mấy tiếng, mắtkhônghề mở ra, lẩm bẩmnói, “ Trình Tử

Xuyên, đầu ta đau…”

Có lẽ vừa rồi xúc động sử dụng pháp lực phong ấn, những hình ảnh trước kia nàngkhôngthể nhớ được bỗnghiệnra.

mộtbàn tay lạnh buốt chạm vào trán nàng.

Nàng dường như nhìn thấytrênThiên Ngoại Thiên,mộtngười mặc áo trắngđangcầm bút viết gì đó. Nàng muốn đến gần để thấyrõkhuôn mặt củahắn, người kia vừa ngẩng đầu, lại biến thành khuôn mặt của Trình Tử

Xuyên.

Nàng bật ra: “ Ta cho phép ngươi gọi tên ta.”

Đồng nhi.

Trình Tử Xuyên giật mình, thấm thoắt nhớ đến giấc mộng trong Thông Thiên Lộ,nhẹgiọng gọi: “ … Đồng nhi?”

Những hình ảnh vô căn bỗng nhiên trùng khớp với thực tế.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng tìm đượcmộtcon đường, cuối đường làmộtthiếu nữ

váy đen đứng dưới tán cây vuốt tóc, mỉm cười đầy mị hoặc.

“ Ta gọi ngươimộttiếng sư tôn, ngươi có thể cho ta cái gì?”

“ Ngươi muốn cái gì?”

“ Ta? Nếu tanóimuốn địa vị của ngươi… hoặc là, mạng của ngươithìsao?”

Ánh mắt Thánh tôn tao nhã nhưđangnhìnmộtđứa békhônghiểu chuyện,hắnđộng đậy môinóichuyện, xuyên qua thân ảnh Lâu Nguyệt Đồng đưa tay vỗ đầu thiếu nữ váy đen, bạch y trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại có vẻ kỳ dị ôn nhu, còn rất quen thuộc.

Bên bờ sông, Trình Tử Xuyên vuốt lại mái tóc rối bời của tiểu ma nữ, thấy nàng nhíu chặt mi tâm chưa tỉnh lại, trong mắthiệnlênmộttia sầu lo đến chính mình cũngkhôngpháthiện.

hắndùng ống tay áo dính nước giúp nàng lau tia máu bên môi.

Lâu Nguyệt Đồng bỗng bắt lấy tayhắn, có chút suy yếu mở mắt, bình tĩnh nhìnhắn.mộthồi lâu, nàng như hồi phục được tinh thần, rũ mắt xuống: “

Là takhôngsuy nghĩ, Tam Tài Châu mặc dù có thể giúp ta phát huy thực lực chân chính, nhưng thân thể bây giờ lạikhôngchịu nổi, ta…”

Đột nhiên nàng cảm thấy lờinóinày có chút yếu ớt, tại sao nàng lại phải giải thích chohắn?

Lâu Nguyệt Đồng hừ hừmộttiếng, ra vẻ cương ngạnh nghiêng đầu: “ Lần sausẽcó chừng mực.”

Trình Tử Xuyên thở phàonhẹnhóm: “khôngsao là tốt rồi.”

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, kỳ quáinói: “ Ngươi lo lắng cho ta?”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên cũng giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần… Vừa rồi, tâm tình căng thẳng củahắnlà vì lo lắng cho nàng sao?

Hai người nhìn nhau, lại nhìn tư thếhắnôm nàng, đột nhiên cảm giác bầukhôngkhí có chút ngượng nghịu.

“ Ngươi và ta đồng mệnh tương liên, đương nhiên phải lo lắng.”

Giọngnóihời hợt của Trình Tử Xuyên phá tan cái lúng túng, thản nhiên khiến người takhôngnhận ramộttia khác thường nào.

Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu, đảo mắt biến thành tiểu linh hồ trắng như

tuyết, cái đuôi vô lực rũ xuống: “ Ta mệt.”

Trình Tử Xuyên xoa đầu nàng, lần này nàng phá lệkhôngnóigì màđãchìm vào giấc ngủ say.

“ Ngươi còn tự tại như vậy.” Trình Tử Xuyênnóimộtcâu,nhẹgiọng như sợ

đánh thức nàng, ôm tiểu linh hồ quan sát địa hình xung quanh. Nếuđira ngoài nhất địnhsẽbị chúng tiên vây quét, làm sao để thoát thân?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 29: Trở về

Trình Tử Xuyên ôm tiểu linh hồđidọc theo bờ sông.

Thực rahắnđến Tiên giới vì ba mục đích, hai việc đầu đềuđãhoàn thành, còn việc cuối cùng…

"Tử Xuyên!"

Thanhâmcủa Phù Tang đột nhiên vang lên. Trình Tử Xuyên quét mắt nhìn quanhkhônghề thấy bóng người nào, ngược lại nhìn thấy những hàng câyđangđung đưa kịch liệt.

“ Tử Xuyên, chạm vào thân cây.” Phù Tang lạinói.

Trình Tử Xuyênđiđến bên cạnhmộtcái cây gần đó, đưa tay chạm vào, chỉ

thấy lục quang chợt lóe, thân ảnh bọn họ liền biến mất.

Lúc mở mắt ra,hắnđãđứng bên cạnh cây đại thụ ban đầu.

Nam tử mặc áo bào xanh thẫm bỏ bàn tayđangchạm vào thân cây xuống, thân hìnhkhôngcòn là hư ảnh mà chính là bản thể.hắnnhìn thấy Trình Tử

Xuyên xuấthiệnliềnđitới, ánh mắt rơi xuống tiểu linh hồ trong lònghắn, tâm tình phức tạp, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ: “ Lại dám chạy loạn ở Tiên giới, ngươi lấy cái gan này ở đâu ra?”

“đãcó dự tính,khôngphải chạy loạn.” Trình Tử Xuyên thấyhắnkhôngcòn trở ngại gì nữa cũng vui vẻ, khi còn bé,hắnlúc nào cũng có thể thả

https://thuviensach.vn

lỏngmộtchút trước mặt Phù Tang.

Phù Tang nhìn nhìnhắn: “ Căn cốt của ngươi… cải tạo rồi?”

Trình Tử Xuyên khẽ gật đầu.

Phù Tang lạikhôngcó ý mừng rỡ: “mộtkhi Trình Diệu còn sống, căn cốt của ngươikhôngthể tính làđãđược cải tạo hoàn chỉnh… Nếu ta nhìnkhôngnhầm, ngươi lấy linh dược thay thế chomộthồn bị thiếu, tuy biện pháp này có thể tạm thời dùng được nhưngkhôngthể lâu dài.”

Phù Tang tiếp nhận nguồn gốc thần mộc, cảnh giới có thểnóilà tiến triển cực nhanh, nhưngmộtkhi Trình Tử Xuyên còn chưa độ

kiếp,hắncũngsẽkhôngđộ kiếp, tránh khiến Trình Tử Xuyên gặp phản phệ.

Trình Tử Xuyên lắc đầu, còn chưa kịpnóigì liền nghe cây đại thụ bên cạnh mở miệng: “ Các ngươiđiđi, Tiên Đế sắp tới.”

Phù Tang xoay người nhất bái: “ Đa tạ.”

“…khôngcần.” Giọngnóicủa đại thụ có chút kỳ dị, dường như muốnnóigì đó rồi lại thôi, ấm giọngnói, “ Ngươi… ai, giúp ngươi là phải, bảo trọng.”

nóixong, cành cây vungmộtcái, trực tiếp đem hai ngườimộthồ ly đẩy xuống bậc thang.

Cơ hồ ngay sau đó, thân ảnh Minh Khải Tiên Đế cũng chậm rãi xuấthiện.

“ Tang Mộc tiền bối, ta đến đây truy tìmyêuma, vì sao hơi thở của chúng đột nhiên biến mất?” Thanhâmcủa Tiên Đế ôn hòa nhưng lạiẩnchứa uy nghiêm vô tận.

“ Tiên Đế, là ta giúp họ rờiđi.” Tang Mộc cũngkhôngnóidối, bẩm báosựthật.

https://thuviensach.vn

Tiên Đế gật đầu,khônghề nổi giận: “ Có thểnóicho ta biết nguyên nhânkhông?”

“ Tiên Đế, ngài tại vị bất quá mới chỉ được hơn ngàn năm, lão già cổ hủ

này được thần mộc ban ân, ở đây bảo vệ Tiên giớiđãtrênvạn năm rồi.” Tang Mộc thở dàinói, “ Lão già cổ hủ này xin phépnóidại, cómộtsố việc ta vẫnrõràng hơn ngài.”

Đúng như Tang Mộcnói.

Khi Minh Khải còn chưa phải Tiên Đế,hắnthườngđiđến nơi này, còn được Tang Mộc chỉ điểm, vì thế hết sức kính trọng Tang Mộc.

Nhưng bảy trăm năm trước, Thánh tôn lạc hạ, Tiên Đế truy sát Cổ Phong để tranh đoạt chí bảo, Tang Mộc giúp Cổ Phong chạy trốn, từ đó Tiên Đế

rất ít đến đây.

Nhưng lần này, Tang Mộc lại giúp kẻ địch củahắn.

“rõràng hơnthìcó ích gì?” Tiên Đế thản nhiênnói, “ Tang Mộc tiền bối, takhônghi vọng chuyện này xảy ra lần thứ ba, nếukhôngmặc dù tiền bối thân mang nguồn gốc thần mộc, ngươi cũngkhôngthể thoát khỏisựtrừng phạt của Tiên giới đâu.”

Lưu lạimộtcâu nhưmộtlời cảnh cáo, Tiên Đế rờiđi.

Tang Mộc thở dài, cúi đầu đáp: “ Thần mộc, thần mộcsẽsớm khô héo theo Thánh tôn mà thôi…”

Nhân giới, Thiên Lâm Thành.

Trong Phi Diêm Các, hai nam tử trẻ tuổiđangngồi trong rạp,mộtngười mặc trường bào màu lam, phong lưu tuấn mĩđangvùi đầu uống rượu, người https://thuviensach.vn

còn lại mặc dù tuấn tú nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, cả người xem như

sáng sủa hoạt bát, hoàn toàn đối lập với người mặc áo lamđangbuồn bực.

Hai người kia chính là Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa, sau khi ra khỏi Cổ Linh Mộ liền trở thành bạn tốt.

Lúc này,mộthồng y nữ tử đẩy cửa bước vào, cười dịu dàng hỏi: “ Phó thiếu cung chủ, khó khăn lắm ngươi mới đến đây đượcmộtlần, tại sao bộ

dạng lạikhôngvui như vậy? Trách tỷ tỷkhôngchiêu đãi chu toàn sao?”

Phó Diễn Chi cười khổ: “ Tô Duyên tỷ, ngươi đừng khiêu khích ta.”

Tô Duyên nhìnhắnhồi lâu, chậm rãi thu liễm bộ dạng tươi cười: “ Ba năm, khắp thiên hạ đều đồn đại,nóingươi vì Tần Tiêu của Cửu Nguyên Môn màđitranh đấu với Trình Diệu, thậm chí còn mang Vẫn Lôi Cung ra đối địch với Trình gia, cuồng dạikhôngthay đổi, vì Tần Tiêu mà vào sinh ra tử.hiệntại Tần Tiêu muốn kết hôn với Trình Diệu, có người thậm chí còn đồn ngươi muốnđicướp dâu… Tiểu tử, takhôngnghĩ ngươi lại hồ đồ như

thế.”

Phó Diễn Chiđangbuồn khổ uống rượu, nghe đến đó liền phụtmộtcái phun hết rượu ra: “ Ai đồn mà thái quá vậy? Mặc dù ta thích Tần Tiêu, nhưngkhôngcó chuyện Vẫn Lôi Cung trở mặt với Trình gia.”

“ Ta cũng biết thế.” Tô Duyên cười cười, ngồi xuống rótmộtchén rượu, “

Vậy lần này ngươi tìm ta làm gì?”

Phó Diễn Chi nghiêm túc: “ Tô Duyên tỷ, người ba năm trước ta nhờ

ngươi tìm vẫnkhôngcó tin tức sao?”

Tô Duyên đáp: “ Vẫn là câunóiđó, họđiCửu Nguyên Sơn, sau đó liềnkhôngcòn tung tích.”

https://thuviensach.vn

Hoa Hoa Hóa rất tùy tiệnnói: “ Khẳng định là bị Cửu Nguyên Sơn chụp mũ, nếukhônglàm saomộtngười to đùng như vậy có thể bốc hơi tại nhân gian?”

Tô Duyên liếchắnmộtcái, Hoa Hoa Hóa câm miệng.

“ Tiểu tử, ngươinóithậtcho ta, tiểucônương ba năm trước tới đây cùng ngươikhôngphải biểu muội của ngươi đúngkhông? Còn biểu đệ mà ngươinóinữa… Tại sao ngươi tự nhiên có nhiều họ hàng thân thích thế?”

Phó Diễn Chi: "Biểu muội là giả, biểu đệ làthật."

Phó Diễn Chi suy nghĩmộtchút rồinói: “ Ta muốnđiCửu Nguyên Sơn.”

Hoa Hoa Hóa cười hì hì gật đầu: “ Cũng đúng thôi, là nam nhân phải có năng lực đoạt được muội tử mình thích, Phó huynh, ta ủng hộ ngươi!”

Tô Duyên mặtkhôngchút biến sắc liếchắnmộtcái nữa.

Hoa Hoa Hóa: “…” Đầu năm nay tại saocônương xinh đẹp nào cũng đáng sợ hết vậy?

Phó Diễn Chi thở dài: “ Hoa huynh, ta muốnđitìm người,khôngphải muốn cướp dâu.”

Tuynóivậy, nhưng giọngnóicủahắnlại có gì đó khó nắm bắt.

“ Diễn Chi, cáicônương họ Tần kia xác thựckhôngthích hợp với ngươi.

Lúc trước ngươi cứu nàng ta trong Cổ Linh Mộ, còn bị sư phụ nàng là Huyền Dự chân nhân đánh trọng thương, nàng takhônghềnóimộtcâu nhưng về sau lại nhiều lần muốn ngươi hỗ trợ, biết ngươi là người truyền thừa của Cổ Linh Mộ lại nhờ ngươi xuất linh dược giúp sư huynh chống lại tâm ma… Ngươi làm nhiều việc như thế vì nàng ta, nàng ta ngoàimộtcâu cảm tạ

ra còn cho ngươi cái gì? Nếu nàng tathậttâm thích Trình Diệuthìnên bỏ qua https://thuviensach.vn

cho ngươi để ngươiđitìmmộtmối lương duyên khác, ý tứkhôngrõràng như

thế là có ý gì?”

Tô Duyênnóichuyện dứt khoát lại lưu loát, uốngmộtngụm rượu, chậc chậc thánmộtcâu: “ Ngươi từnhỏđãcó tướng mạo đẹp đẽ, ta biết kiểu gì ngươi cũngsẽmang đếnmộtđống hoa đào, ai ngờ người nào cũng là hoa đào nát, còn cáicôTrình Thiên Thiên nữa…”

“ Tô Duyên tỷ!” Phó Diễn Chi ho khan vài tiếng, làm dấu tay xin khoan dung, sau đó cường điệunói, “Việc của tiểu tiên… Tầncônương đều là ta tự

nguyện giúp đỡ,khôngliên quan gì đến nàng!”

Tô Duyên cười cười, cũngkhôngnóingười trong cuộc quả nhiên u mê, giọngnóichâm biếm nhưng lại nhưkhôngphải: “ Đúng vậy, trong lòng ngươi, nàng vĩnh viễn làmộttiểu tiên nữ thuần khiết vô hại.”

thậtra Tô Duyên cũngkhôngcó ý tứ gì khác, chỉ là Phó Diễn Chi từnhỏgọi nàng hai tiếng tỷ tỷ, nàng rất lo lắnghắnsi tình với nhầm người, tình duyên tình kiếpthậtmệt, ai!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 30: Hôn lễ

Lâu Nguyệt Đồng tỉnh lại trong trạng thái mờ mịt, trừ lúc bị phong ấn trong núi, hình như nàng chưa bao giờ có thể ngủ yên ổn như vậy.

Đây làmộtnơi hết sức yên tĩnh, bên tai chỉ nghe đượcâmthanh giọt nước rơi xuống, xung quanh làmộtmảnh đen như mực, hình như là sơn độngđivào Thông Tiên Lộ của Cửu Nguyên Sơn.

Nàng pháthiệnmình vẫn cònđangnằm trong lòng Trình Tử Xuyên, vừa động đậyhắnđãcúi đầunói: “ Đừng động.”

khôngphải Trình Tử Xuyên.

Lâu Nguyệt Đồng giương mắt, nhìn thấymộtngườiđangnhìn nàng chằm chằm.khôngphải người,hắnlàmộtcái cây, Phù Tang!

Thái độ của Phù Tang đối với nàng có chút lạnh lùng, chỉ giải thích: “ Tử

Xuyên tự ý dùng cấm thuật,đangđiều tức.”

“ Liên quan gì đến ta?” Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt, liếc về phía đó.

Trình Tử Xuyênđangngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền, quần áokhôngdínhmộthạt bụi, trâm gỗmộtlần nữa được càitrênđầuhắn. Tóc dài xõa xuống, cọ vào mặt tiểu linh hồ, vì bị ngứa, nàngkhôngnhịn được lại ngọ nguậy.

Phù Tang lườm nàngmộtcái.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cũng hung ác lườm lại.

“ Các ngươiđangthi xem mắt ai to hơn sao?”

Trình Tử Xuyên đột nhiên mở miệng,mộtcâymộthồ ly quay đầu lại mới pháthiệnrahắnđãtỉnh.

Phù Tang nhíu mày: “ Tiểu ma nữ này đánh thức ngươi sao?”

Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh: “khôngbiết ai lên tiếng trước?”

Hai người nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầunóithẳng: “ Ta ghét cái cây này!”

Phù Tang cũng nhìn Trình Tử Xuyên: “ Tử Xuyên, đừng làm bạn với tiểu ma nữ đáng giận này nữa!”

“ Ngươi cút!”

“ Đuổi nàng tađi!”

Trình Tử Xuyên: "..."

hắnim lặngmộtlúc, liền lạnh nhạtnói: “ Vẫn là để ta làm thôi.”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Hừ!”

Trình Tử Xuyên xoa đầu nàng, đưa ngón tay đặt bên môi nàng, nhàn nhạtnói: “ Phù Tang quen ta từnhỏ, như người thân của ta.”

Lâu Nguyệt Đồng tức giận, vừa muốn cắn chợt nhớ tới trạng thái suy yếu củahắnliền dừng lại, nghiêng đầu ngạo mạnnói: “khôngđói.”

Trình Tử Xuyên nghe vậykhôngnhịn được khẽ mỉm cười, ngẩng đầunóivới Phù Tang: “ Nàng và ta có khế ước thượng cổ trói định, đồng https://thuviensach.vn

mệnh tương liên.”

Đương nhiên tính tình của Phù Tangkhôngxấu như tiểu ma nữ, nhưng nghe những lời này cũng có chút kinh ngạc: “ Ngươi và nàng…”

Trình Tử Xuyên gật đầu.

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùngnói: “ Sau khi tìm được Trảm Duyên Đài, chúng tasẽkhôngcòn quan hệ.”

Trình Tử Xuyên: “ Tìm được rồinói.”

Tiểu linh hồ hếch cằm: “ Đương nhiên nếu ngươikhôngbỏ được, ta có thể

giữ ngươi bên người làm tùy tùng.” Nàng vẫnkhôngthể bỏ qua suy nghĩ

muốn luyệnhắnthành huyết nhân!

Cũngkhôngbiết Trình Tử Xuyên có nghe ra thâm ý trong lờinóicủa nàng haykhông,hắntúm lấy cái đuôiđanglắc lắc trongkhôngtrung của nàng, vứt nàng xuống đất, sau đónhẹnhàng vuốt áo: “khôngcần, chúng ta vẫn nên hảo tụ hảo tán thôi.”

“ Hèn nhát.” Lâu Nguyệt Đồng cườimộttiếng, lại nhảy lên nằmtrênvaihắnnóinhỏ,

“thậtra

nếu

ngươi

đối

xử

tốt

với

tamộtchút,nóikhôngchừng ngườikhôngbỏ đượcsẽlà ta đấy.”

Vừa ngheđãbiếtkhôngphảinóithật…

Trình Tử Xuyên từ chối nhận xét, thuận miệngnói: “ Ngươi cao hứng là tốt rồi.”

Lâu Nguyệt Đồng vừa nghe, chẳng biết tại sao lại cười đếnkhôngdừng được, cái đuôi chui vào trong vạt áo củahắn.

Trình Tử Xuyên tập mãi thành quen, lấy tay đẩy ra: “ Cất kĩ cái đuôi.”

https://thuviensach.vn

Phù Tang: Ta mù rồi!

hắnlên tiếng chào, ngây ngốc chui vào trâm gỗ,hắncũng muốnnóivới hai người: Các ngươi cao hứng là được rồi.

Sơn động đen như mực đó nằmtrênngọn núi cao nhất của Cửu Nguyên Sơn.

khônggiống vớisựyên tĩnh trước kia, hôm nay hình như có nhiều người hơn, phần lớn đều mang bộ mặt vui vẻ.

Trình Tử Xuyên quan sát người tađilại tới lui, điểm tập trung của họ chỉ

cómột– ngọn núi thứ ba của Cửu Nguyên Sơn, ngọn núi mà Huyền Dự

chân nhân, sư phụ Trình Diệu làm chủ.

“ Thanh Gia đại nhân…không, Thanh Gia sư thúc tổ?”

Sau lưng vang lênmộtâmthanh thanh thúy, Trình Tử Xuyên quay đầu lại, nhìn thấymộttiểucônươngđangnhìn chằm chằmhắn, vẻ mặt từ ngạc nhiên mừng rỡ biến thành kinh ngạc: “không,khôngphải sao? Xin lỗi, ta nhận lầm người…”

Tiểucônương này rất ngọt ngào, bên môi có hai má lúm đồng tiền, đặc biệt nhu thuận đángyêu.

Trình Tử Xuyên thiện ý gật đầu, tiểucônương che miệng lui về phía sau vài bước, thầm nghĩ: “ Người nàythậtgiống Thanh Gia đại nhân!”

“ Ngươi… Lan Tự?”

Hào quang chợt lóe, tiểu linh hồ lập tức hóa thànhmộtthiếu nữ mặc váy đen, hồ nghi hỏi: “ Ngươi là Lan Tự mà, tại sao mới vài ngàykhônggặp màđãdài ra thế này rồi?” Lời vừa ra khỏi miệng, Lâu Nguyệt Đồng sững sờ

https://thuviensach.vn

dừng lại,khôngđúng, thời giantrênTiên giới khác với nhân gian,nóicách khác…

“ Ngươi là tỷ tỷ ba năm trước!” Lan Tự kích động kêu lên, lập tức kỳ

quái hỏi, “ Tại sao tỷkhôngthay đổi chút nào?”

Lâu Nguyệt Đồng lẩm bẩm: “ Hóa rađãba năm trôi qua ở nhân gian.”

Dừngmộtchút, nàng lại hỏi, “ Cửu Nguyên Sơn xảy ra chuyện gì, tại sao hôm nay nhiều người vậy?”

Lan Tự trả lời: “ Hôm nay là ngày Trình sư thúc và Tần sư thúc kết hôn, đại lễ sắp bắt đầu nên nhiều người đến chúc mừng. Ngọn núi thứ ba mới là nơi náo nhiệt nhất, tađikiểm kê khách giúp sư phụ, đợi lát nữasẽqua đó. ”

Trình Diệu và… Tần Tiêu?

Nếu nàng nhớkhônglầm, Tần Tiêu hình như chính là tiểu tiên nữ mà Phó Diễn Chi tâm tâm niệm niệm?

Lâu Nguyệt Đồng chợt nhíu mày với Trình Tử Xuyên – có nên nhân cơ

hội này hỏi chuyện quá khứmộtchút?

Trình Tử Xuyên im lặngmộtlát, quả nhiên có chung suy nghĩ với nàng: “

Ngươi kiểm kê danh sách có thấy tên Phó thiếu cung chủ của Vẫn Lôi Cung?”

Lan Tử ngửa đầu suy nghĩmộtchút, lập tức gật gật: “ Có, mặc dù Vẫn Lôi Cung và Trình gia của Trình sư thúc đối đầu, Cửu Nguyên Sơn chúng ta vẫn phải nể mặt.”

Vẫn Lôi Cung và Trình gia đối đầu?

Trình Tử Xuyên nghe vậy khẽ nhíu máy,nói: “ Chúng ta cũng tới dự lễ, nhờ ngươi dẫn đường.”

https://thuviensach.vn

Lan Tự nhìnhắngiống Thanh Gia và còn rất thân thiện,khôngnghi ngờ gì liềnnhẹnhàngđitrước dẫn đường.

“ Ngươi lo cho Phó Diễn Chi?” Lâu Nguyệt Đồng thấy Trình Tử Xuyên gật đầu liền bĩu môi, “yêuthương nhauthật.”

“ Tỷ tỷ, ba năm nay tỷ có gặp Thanh Gia đại nhânkhông?” Mặc dù Lan Tự là đệ tử của chưởng môn, nên xưngmộttiếng sư thúc tổ, nhưng thói quen khó mà đổi được.

Lâu Nguyệt Đồng cườimộttiếng ý tứkhôngrõ: “không, nhưng hôm nay chắc nàngsẽxuấthiện?”

“ Nhất địnhsẽ!” Lan Tự hết sức mong đợi, “ Ta nghe sư phụnói, Thanh gia đại nhân thích yên tĩnh, tung tích khó tìm, ba năm qua ta cũngkhônggặp được…”

Lâu Nguyệt Đồng liếc mắt nhìn Trình Tử Xuyên như có điều suy nghĩ.

Trình Tử Xuyên: "Nhìn cái gì?"

Tiểu ma nữ nháy mắt, tặnghắnmộtnụ cười ngọt ngào đángyêu: “ Hiếu kỳ.”

Hiếu kỳ thời gian xuấthiệncủa ngươi và Thanh Gia, tại sao chưa từng trùng hợp.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 31: Gặp nhau

Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi mặt đất, ấm áp và vui vẻ. Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng có những người tâm tình lạikhôngsáng sủa được như vậy.

Ví dụ như nữ chính của đại lễ, Tần Tiêu.

mộtcon đom đómnhỏtừ ngoài cửa sổ bay vào. Khác với những con đom đóm khác, con đom đóm này tỏa ra từng tia lôi điện. Đây chính là sản vật của Vẫn Lôi Cung.

Tần Tiêu đương nhiên biết, loài đom đóm này sinh ra có đôi có cặp, dùng để truyền tin, khi đó, Phó Diễn Chiđãtặng hẳnmộtcon củahắncho nàng.

Vừa có tâm lại vừa lãng mạn.

Con đóm đóm giống khổng tước xòe đuôi bay vài vòng trước mặt Tần Tiêu, giữakhôngtrung xuấthiệnvài chữ bằng tia chớp: Muốn gặp nàng.

Tần Tiêu khẽ trợn to hai mắt.

Nếu Phó Diễn Chiđãcó tâm nịnh nọtmộtcônươngthìsẽcó rất nhiều cách,khôngcó mấy người có thểkhôngđộng tâm. Tần Tiêu cũng thế, vì cho dù là ai cũngkhôngthể cưỡng lạimộtngười toàn tâm toàn ý đối tốt và che chở cho mình như vậy.

https://thuviensach.vn

Tần Tiêu nhéo nhéo lòng bàn tay,khôngkìm lòng được chạy theo đom đóm ra ngoài.

Phó Diễn Chi chờ trong rừng, nhìn thấy thân ảnh Tần Tiêu từ xa chạy lại.

Nàng vẫnmộtthân đạo phục trắng, khí chất tuyệt hảo,hắnlại nghĩ đến bóng trắng mông lunghắnnhìn thấytrêndãy núikhôngkhông, bóng trắng dần dần nhập vào làmmộtvới Tần Tiêu, vì thế nhịnkhôngđược nởmộtnụ cười vui vẻ.

Có chút ngu đần, nhưng vô cùng chân thành.

Tần Tiêu nhìnhắnmộtcái liền dời mắtđi: “ Ngươikhôngnên tìm ta.”

Phó Diễn Chinói: “ Nàng vẫn đến.”

“ Chuyện đó… ngươi tìm ta làm gì?”

Phó Diễn Chi suy nghĩmộtchút, hỏi: “ Lúc trước nàngđãnóichỉ có tình nghĩa huynh muội,khôngcó tìnhyêunam nữ với Trình Diệu, làthậthay lừa ta?”

“ Chuyện nàykhôngquan trọng…”

“ Rất quan trọng!”

“ Được lắm, ta hỏi ngươi, ngươi thựcsựthích ta, hay thích tiểu tiên nữđãcứu mạng ngươi tại dãy núikhôngkhông?”

“ Nàng là tiểu tiên nữđãcứu ta.”

Ánh mắt Tần Tiêuhiệnlênmộttiaâmu, đem lờinóinuốt về: “ Ta cảm thấykhôngquan trọng, việc ta kết hôn với sư huynh là an bài của sư phụ, cũng là lựa chọn tốt nhất đối với ta.” Thiên chi kiều nữ gả cho thiên chi kiều tử của Cửu Nguyên Môn, chuyện này nhìn thế nào cũng làmộtđoạn giai thoại, càngkhôngphảinóiđến chuyện hai thế lực sau lưng hợp nhất.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi khó nén được thất vọng và khổ sở, có lẽhắnđãquá lạc quan nên thực tếđãđánh thẳng vàohắnmộtđòn phủ đầu làm đầu óc củahắnchoáng váng.

Tiểu tiên nữ xuấthiện, tiểu tiên nữkhônggiống trong tưởng tượng củahắn, tiểu tiên nữkhôngcó tình cảm vớihắn…thậtrahắnvốn có thểkhôngquan tâm đến những chuyện này, nhưng tiểu tiên nữ lại quyết tâmnóimuốn gả cho người khác.

hắnkhôngcam lòng, bật thốt lên: “ Ta dẫn nàngđi! Ta cưới nàng! Vẫn Lôi Cung có thể hoàn thành tất cả mong muốn của nàng!”

Tần Tiêu sững sờ nhìnhắn,khôngbiết có phải do gió quá lớn haykhông, mắt nàng đỏ lên nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu: “ Phó thiếu cung chủ, ngươi rất tốt, nhưng…”

Phó Diễn Chi: “ Mà thôi, những lời an ủi nàykhôngcầnnóivới ta.”

hắnmở tay ra,mộtđóa Tịnh Đế Liên sống độnghiệnlên trong lòng bàn tayhắn, tinh xảo cực kì: “ Nàng tu luyện thuộc tính thủy, ta tìm được thiên thủy tinh nàng cần,đãdùng nó luyện thành linh khí, khắc thành Tịnh Đế

Liên, vốn là muốn… Bây giờ dùng làm quà hôn lễ cũng coi như hợp tình hợp lý.”nóixong,hắnđãcó chút tự giễu.

Tần Tiêu hoàn toàn cứng đờ.

Thiên thủy tinh là trân bảo cực kỳ khó tìm, khi đó nàng cũng chỉ thuận miệngnóivới Phó Diễn Chi mà thôi…

“ Ngươi… nếu như, tanóinếu như…” Tần Tiêu quay đầuđi, khàn khàn mở miệng, “ Nếu như ta lừa…”

Nàng còn chưa dứt lời,mộtthanhâmlạnh lùngđãvang lên sau lưng: “ Các ngươiđanglàm gì?”

https://thuviensach.vn

Người đến, đúng là Trình Diệu!

Tần Tiêu biến sắc, hoảng hốt đẩy tay Phó Diễn Chi ra, chỉ nghe “ lạch cạch”mộttiếng, thiên thủy tinh điêu thành Tịnh Đế Liên bỗng chốc bị quăng xuống đất.

Tịnh Đế Liênkhôngvỡ, nhưng tâm ý của Phó Diễn Chi bị dẫm đạpthậtmạnh, vỡ thành ngàn vạn mảnh.

Thế nên, Phó thiếu cung chủ từ trước đến naykhôngdễ tức giận liền mở

miệng châm chọc: “ Ngươikhôngcó mắt để nhìn sao?” Bộ dạnghắnhung ác, cũng có chút thê thảm.

Trình Diệu: “ Chó nhà có tang, takhôngthèm nhìn.”

Vẫn Lôi Cung và Trình gia trước còn hòa hảo, vừa nhất quyết đối đầu liền biến thành nước và lửa, tuy người kháckhôngnóinhưng trong lòng đều biếtrõ,nóitrắng ra là do chuyện của Phó Tiếu Lăng năm đó.

Mặc dù Trình gia có chết cũngkhôngthừa nhận, nhưng từ khi Trình Tử

Xuyên xuấthiện, cómộtsố chuyện căn bảnkhôngcầnnóicũng biết.

Mắt Phó Diễn Chi đỏ lên, tức giận đẩy Tần Tiêu ra ngoài, trực tiếp động thủ!

“ Tên trộm căn cốt vô sỉ!”

Trình Diệu vốn chỉ định mở miệng châm chọc,khônghề muốn động thủ, nhưng vừa nghe Phó Diễn Chinóithế liền nổi giận, hai người trong nháy mắt đánh nhauthật.

mộtngười cầm Xích Hoàng Kiếm trong tay,mộtngười được truyền thừa Cổ Linh Mộ, bất phân thắng bại.

https://thuviensach.vn

Tần Tiêu muốn xông vào giữa ngăn cản lại bị khí thế sắc bén đẩy ra ngã xuốngmộtbên. Phó Diễn Chi sợ làm nàng bị thương, trongmộtkhắc phân tâm, Xích Hoàng Kiếmđãđến bên cạnh, mắt thấy tránhkhôngkịp… Trong lònghắnkhẽ thở dài, chỉ sợ ngườihắnsẽbị chọc thủngmộtlỗ, rất khó nhìn.

mộtbóng trắng như hư ảnh đột nhiên xuấthiệntrước mặthắn, ngón taykhôngđếm xỉa đến kiếm thế nhắm thẳng mũi kiếm, áp lựcthậtlớn bỗng ập đến khiến Trình Diệu phải lui về sau vài bước, khi định thần nhìn lại giận càng thêm giận, nghiến răng nghiến lợi đọc ramộtcái tên: “ Trình! Tử!

Xuyên!”

Phó Diễn Chi dụi mắt, lại dụi mắt, như nhìn thấy ngườiđãkhônggặp cảmộtthế kỷ, kích động đến chảy cả nước mắt: “ Biểu đệ!”

“ Ngu xuẩn!” Tiểu ma nữ ung dung cùng Lan Tự bước đến, lười biếng cười nhạohắn, “ Đánh nhau còn hết nhìn đông tới nhìn tây,anhhùng cứu mỹ

nhân, ngươi cho rằng ngươi ba đầu sáu tay chắc?”

Trình Tử Xuyênmộtthân bạch y vẫn lộng lẫy như vậy, lãnh đạmnói:

“khôngnên.”

Phó Diễn Chi vừa thấy mặtđãbị người ta liên thủ cùng đánh: “…”

hắnthầm nghĩ: “ Hai ngươi là cái quỷ gì! Ta thân là biểu ca tôn nghiêm của ngươi đó!”

hắnhít sâumộthơi, chỉ hai người cả giậnnói: “ Các ngươi cònkhôngbiết xấu hổnóita? Ba năm nay các ngươi cútđiđâu,mộtchút tin tức cũngkhôngcó, có biết ta vì tìm các ngươi mà phải nhọc bao nhiêu tâm sứckhông? Kính nhờ người này khẩn cầu người kia, còn lo các ngươi bị con khỉ hoang kia mờiđiđùa giỡn nữa!”

Đoạn trước nghe còn thấy có chút cảm động, nhưng câu cuối cùng là cái quỷ gì?

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng trừng hai mắt, vuốt vuốt tai, ngẩng mặt nhìn trời:

“nóinhiều.”

Trình Tử Xuyên nghe xong cũng sững sờ, chậm chạp “ Ừ”mộttiếng.

nóira cũng kỳ quái, sau khi rống biểu đệ và tiểu ma nữmộttrận, tâm trạng khổ sở vì bị Tần Tiêu từ chối của Phó Diễn Chi dần dần dịuđi.

Nhìn vẻ mặt của hai người họ,hắnnhịnkhôngđược “phụt”mộtcái, cười càng ngày càng lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt: “ Được rồi,khôngcó chuyện gìthìtốt.”

Trình Tử Xuyên suy nghĩmộtchút, lạinói: “ Xin lỗi.”

Phó Diễn Chithậtra rất quan tâm đến vị biểu đệ làhắn, nhưng từ khi vợ

chồng Trình Yến qua đời,hắnbắt đầu có thói quen độc lai độc vãng,khôngmuốn ỷ lại, đồng ý nhận Phó Diễn Chi là biểu ca cũng vì nể mặt mũi mẹhắnPhó Tiếu Lăng.

Phó Diễn Chi nghe xong cũng ngây ngốc.

Lâu Nguyệt Đồng giả bộ đấm đấm, châm chọc khiêu khích: “ Khóc, khócđi, khóc rồinóita nghe ngươi mấy tuổi!”

đãlâukhôngđược ngheâmthanh trào phúng của tiểu ma nữ, đột nhiên Phó Diễn Chi cảm thấy có chút thân thiết.

Bên kia, Tần Tiêuđanggiải thích gì đó với Trình Diệu, thoáng nhìn qua bên này, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 32: Khiêu chiến

Lan Tự trừng mắt nhìn, dè dặt tiến lên chào: “ Trình sư thúc, Tần sư

thúc!”

Hôm naykhôngít những nhân vật có mặt mũi xuấthiện, nhưng hai vị sư

thúc sắp kết hôn này tại sao đều bày ra vẻ mặt lạnh lẽo thế kia?

Trình Diệu nắm chặt Xích Hoàng Kiếm dường nhưkhôngnghe thấy, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên.

Tần Tiêukhôngcó tâm trạng nào hàn huyên với nàng, gật đầu ứng phómộtcâu: “khôngcần đa lễ.”

Lan Tự nhìn bên nàymộtchút, lại nhìn bên kiamộtchút, mím môinói: “

Hai vị sư thúc, đại lễ sắp bắt đầu.”

Lâu Nguyệt Đồng liếc mắt nhìn Trình Tử Xuyên: "Chúng tađithôi."

Trình Tử Xuyên đáp: “ Được.”

hắnvừa dứt lời, Trình Diệu liền đẩy Tần Tiêu và Lan Tự sangmộtbên rồi lao đến, vẻ mặtkhôngcòn lãnh ngạo như xưa mà nhiễmmộtchút điên dại: “

Trình Tử Xuyên! Có ganthìđừng chạy!”

Tần Tiêu: " Trình sư huynh..."

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng chậcmộtcái, có chút ghét bỏnói: “ Trình Tử Xuyên, hay là ngươi đổi họđi.”

Trình Tử Xuyên: “ Cùng họ với ngươi?”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, cười mà nhưkhôngcườinói: “ Có thể, ta cho phép.”

Trình Tử Xuyênnói: “ Vậythìcảm ơn.”

Lâu Nguyệt Đồng nhún vai: “ Từ trước đến nay ta vẫn luôn hào phóng với bằng hữu.”

Trình Tử Xuyên từ chối nhận xét, nhàn nhạt bồi thêm: “ Biến bằng hữu thành kẻ địch cũngkhôngchút nào chùn tay.”

Lâu Nguyệt Đồng vỗ tay cười cười: “ Tathậtsựcàng ngày càng thích cáisựhiểu lòng người này của ngươi!”

Bầukhôngkhíkhôngcoi ai ra gì này quả thựcđãchọc mù mắt tất cả mọi người.

Phó Diễn Chi vừa bình thường trở lại sau khi bị thất tình lại cảm thấy mình bị tổn thương: “…”

Trình Diệu thấy bọn họkhôngthèm đếm xỉa như vậy càng điên tiết, nhưng Tần Tiêu lại đầy lo lắng giữhắnthậtchặt,khôngngừng khuyên bảo gì đó.

Phó Diễn Chi nhìn thấy, chợt nhớ tớimộtchuyện, thấp giọng hói: “ Biểu đệ, tiểu ma nữ, các ngươi có thấy Trình Diệu có điểm gì đó là lạ?”

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Luống cuống hơn so với trước kia, như con chó điên, gặp ai cũng cắn.”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi yên lặng giơ ngón tay cái lên, tiểu ma nữ lúc nào cũng có thểnóitrúng những thứ màhắnkhôngdámnói.

Lâu Nguyệt Đồng liếcmộtcái: “ Tiểu ma nữ lànóingười nào?”

Phó Diễn Chi nuốt nước bọt chậm rãi tiến ra sau lưng Trình Tử Xuyên.

Mắt Trình Tử Xuyên xẹt quamộtý cười: “ Ngươikhôngphải tiểu ma nữ

sao,nóithậtcũngkhôngcho người tanói?”

Lâu Nguyệt Đồng hừnhẹmộttiếng: " Lười phải so đo với các ngươi.”

Phó Diễn Chi thầm nghĩ: " Hình như tính tình tiểu ma nữ tốt hơnmộtchút…”

hắnhắng giọngmộtcái, nhìn sang bên kia, giải thích: “ Ta cảm thấy hình như Trình Diệu khi tu luyệnđãgặp rủi ro…”

Tần Tiêu khi biếthắnlà người được Cổ Phong truyền thừa Cổ Linh Mộđãtừng xinhắnlinh dược áp chế tâm ma. Người tu đạomộtkhi sinh tâm ma đều như ăn cơm uống nước, tập mãi thành quen. Phó Diễn Chi từng cho rằng Trình Diệu có tâm ma cũngkhôngphải chuyện gì đáng ngại, nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với những gìhắntưởng tượng rất nhiều.

Trình Tử Xuyên nhún vai, bình thản trần thuật: “ Dùng thủ đoạn đánh cắp này nọ,khôngphải đồ của mình nênkhôngdùng được lâu dài.”

"Ngươinóicái gì?" Trình Diệu mặc kệ Tần Tiêu níu kéo, trong nháy mắt cầm kiếm lao đến, khí thế quanh thân tăng vọt, sát ý đầy trời hướng vào duy nhấtmộtkẻ, kẻ màhắnluôn muốn giết chết – Trình Tử Xuyên!

“ Ngươi và ta tấtsẽphải đánhmộttrận, ta cònkhôngvội, ngươi vội cái gì?”

Trình Tử Xuyên đưa tay, bạch quanghiệnlên ngăn cản kiếm thế.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi có đôi lúc hết sứckhônghiểu, Trình Tử Xuyên thân là người bị hại lại rất tỉnh táo, luôn tỏ thái độ lơ đễnh chọc giận Trình Diệu, chẳng lẽhắnkhôngmuốn báo thù sao?

Như nhìn ra suy nghĩ của Phó Diễn Chi, Lâu Nguyệt Đồngnói: “ Tên kia cómộtđiểm mạnh, điểm đónóidễ nghe là lạnh nhạt,nóitrắng ra là lười.”

Phó Diễn Chi: "..."

Trình Tử Xuyên đầu cũngkhôngthèm quay lại: “ Ta nghe được.”

Lâu Nguyệt Đồng hào phóng phủi phủi tay: “ Ừ, ta chính lànóicho ngươi nghe.”

Phó Diễn Chi: "..."

Lan Tự thấy họthậtsựđộng thủ liền sợ đến mức chân tay luống cuống,đangmuốn chạyđithông báo với chưởng môn liền thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay đến, đúng là đám người chưởng môn bị chuyện này làm kinh động.

“ Còn ra thể thống gì!” Chưởng môn vừa nhìn thấy tình hình, trong nháy mắt ra tay tách hai người ra, ước chừng vìđicùng chưởng môn của các môn phái khác nêntrênmặtkhôngrõtức giận haykhông, chỉnói, “ Trình sư đệ, nếu ngươi muốn luận bàn cùng người khácthìkhi nào cũng được, cần gì động thủ vào ngày tốt đẹp hôm nay?”

Cái gọi là thừa thế xông lên chính là đây, Trình Diệu nhiều lần động thủ

với Trình Tử Xuyên đều thất bại, nội tâmđãsớm bị đè nén, nghe vậy liền cố

ýnóilớn với những người xung quanh: “ Người này giết lão tổ Trình Lệnh, có thùkhôngđội trời chung với Trình gia,khônggiết đượchắn, takhôngcó lòng dạ nào tổ chức hôn lễ, xin chưởng môn thứ lỗi.”

Chưởng môn thở dài day trán.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi nghe vậy tức giận, trách mắng: “ Tên hỗn đản nhà ngươithậtvô sỉ! Ngươi có dámnóicho mọi người biết Tử Xuyên là ai, mười ba năm trước Trình gia của ngươiđãlàm gìkhông?”

Trình Tiện và Huyền Dự chân nhân bước ra, hai người này tiến đến bên cạnh Trình Diệu, Trình Tiệnnói: “ Nếu là việc riêng của Trình gia, nên để ta giải quyết. Diệu nhi, ngươiđitheo các chưởng môn tổ chức hôn lễ, phản đồ

của Trình gia này giao cho ta.”

Lờinóihời hợt lật ngượcsựthật, biến Trình Tử Xuyên thành phản đồ của Trình gia. Bối phận củahắncao, lờinóiso với Phó Diễn Chi có sức thuyết phục hơn nhiều.

“ Hôm naykhôngđược…”

Chưởng môn có tâm phânrõphải trái, nhưng Huyền Dự chân nhân lạinói:

“ Việc riêng giải quyết riêng là tốt nhất, chưởng môn, đừng để người khác lấy Cửu Nguyên Môn ta làm trò cười!”

“ Trò cười?” Chưởng môn nghe những lời này liền cảm thấy khó chịu, nhếch môi thong thả ung dungnói, “ Mỗi nhà đều cómộtquyển sách khó đọc, Cửu Nguyên Môn dám mở cửanóithẳng,điđắc chính ngồi đắc thẳng, có gì là trò cười?”

hắnnhìn những chưởng môn đứng quanh, tất cả mọi người đều gật đầu đáp: “ Đúng là thế.”

“ Cửu Nguyên chưởng môn quả nhiên đại khí.” Phó Diễn Chinói, “ Trình Diệuđãnóivậy, ta cũng cómộtviệcnhỏtrong tay muốn nhờ mọi người phân xử. Năm đó ta cómộtvị biểucôđược gả cho huynh trưởng của tộc trường Trình gia, hai người họ cómộtđứa con nuôi thiên phú xuất chúng, giỏi hơn Trình Diệu cảmộtbậc. Mười ba năm trước, ta lại nhận được tin của Trình gia,nóimộtnhà ba người của biểucôtất cả đều gặp nạn. Ta và phụ thân mặc dù đau buồn lại chưa từng hoài nghi. Nhưng hôm nay, ta tìm được tiểu biểu https://thuviensach.vn

đệ mới biết năm đóhắnđãbị người ta cưỡng đoạt căn cốt, vợ chồng biểucôcũng vì cứuhắnnên bị hại…”

hắnbỗng nhiên chỉmộtngón tay vào Trình Diệu: “ Ngươi, Trình Diệu, lúc trước căn cốt và thiên phú tuy tốt nhưng cũng chỉ thường thôi, về sau lạimộtbước lên trời… cuối cùng là vì sao?”

Lờinóinày vạch trần điều gì,khôngcầnnóicũng biết.

Trình Diệu đoạt căn cốt của đường đệ, Trình gia sát hại diệt khẩu tộc thân, nếu lời Phó Diễn Chinóilàthật, Trình giađãlàm chuyệnkhôngchính đáng, táng tận thiên lương, vĩnh viễnkhôngthể ngóc đầu.

Mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Trình Diệu và Trình Tiện khẽ

thay đổi.

“nóibậy!” Trình Tiệnkhôngđồng ý, lạnh lùngnói, “ Takhôngbiết tại sao Vẫn Lôi Cung trăm phương ngàn kế bảo vềmộttên phản đồ, ta chỉnóimộtđiều, Trình Yến và Phó Tiếu Lăng căn bảnkhôngcó hài tử nào thiên phú xuất chúng, chỉ nhặt vềmộtđứa trẻ bình thường bị vứt bỏ. Mười ba năm trước bọn họđãqua đời, đó làsựthật! Người Phó thiếu chủ ngươinói, bất quá chỉ làmộttên phản đồ của Trình gia, liên hợp người ngoài sát hại tộc nhân, mưu đoạt tiên khí, đại nghịch bất đạo!”

hắncười lạnhmộttiếng, nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên: “ Người này còn vừa động thủ với Diệu nhi, làm saonóihắnlàmộtphế nhân bị đoạt căn cốt?”

Bên nào cũng cho rằng mình đúng, đều có lý lẽ riêng.

Lâu Nguyệt Đồng ghét nhất là loại đấu nhau bằng nước miếng này, nghe xong phiền phức hừnhẹmộttiếng: “nóilý với loại người này làm gì cho phí nước miếng, ngụy biện đúngkhông, vậythìđánh chohắnkhôngdám ngụy biện nữa!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên vẫn trầm mặc đột nhiên khẽ vuốt cằm: “ Có lý.”

“ Tán tu Trình Tử Xuyên khiêu chiến Trình Diệu của Cửu Nguyên tiên môn, thiên hạ làm chứng, bất luận sống chết!”(Tán tu: người tu hành tự

do,khôngcó sư môn)

Bạch y khí khái,côđơn mà lộng lẫy.

mộtcâunóinày,đãbất ngờ thay đổi hoàn toàn cục diện.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 33: Cùng ăn

Những người khác sửng sốt, còn Trình Diệu lại đột nhiên bình tĩnh lại, thái độ nhưđangnghemộtchuyện cười: “ Ngươi khiêu chiến ta?”

“ Đúng.” Trình Tử Xuyên thản nhiên đứng đó, “ Nhìn ngươi truy sátthậtvất vả, ta cho ngươimộtcơ hội quang minh chính đại.”

Đúng như tiểu ma nữnói, dong dài lãng phí nước miếng làm gì,khôngbằng đấumộttrận, ai thắngthìngười đó đúng.

Trình Diệu lạnh lùng hỏi: “ Cũngsẽkhôngchạy trốn?”

Trình Tử Xuyên: “ Vốn takhônghề trốn, là ngườikhôngcó bản lĩnh mà thôi.”

“ Được! Vậy ta muốn xem ngươi…”

“ Diệu nhi!” Huyền Dự chân nhân cắt lờihắn, lập tức nhìn về phía Trình Tử Xuyên, vẻ mặt bí hiểm, “ Đệ tử môn hạ của takhôngsợ khiêu chiến, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ, động thủ có lẽkhôngổn…”

Lâu Nguyệt Đồng liếcmộtcáiđãbiếthắncó ý gì, xìmộttiếng: “ Có phải ngươi thấy đồ đệ của ngươikhôngphải đối thủ của Trình Tử Xuyên, sợ mất mặt nên định bảohắnhoãn đến vài năm sau?”

Hai mắt Huyền Dự chân nhân nheo lại, ấn tượng đối với tiểu ma nữ trực tiếp tụt xuống mức thấp nhất.

https://thuviensach.vn

“ Nha đầu vô lễ nhà ngươi cũng khá lắm, hôm nay ta phải dạy ngươi biết thế nào là lễ độ!”hắnvung tay áomộtcái, linh khí cường đại cuồn cuộn kéo đến nhưngkhôngcó ý đả thương người,hắnchỉ ỷ vào thân phận mình, muốn làm tiểu ma nữ xấu mặt.

Lâu Nguyệt Đồng dùng Tam Tài ChâutrênTiên giới, thân thể bị tổn thương, pháp lực cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nàngkhôngsợ

Huyền Dự, chỉ lo lắng thân phận mình bị bại lộ, rước lấy phiền toáikhôngcần thiết.

“ Huyền Dự sư thúc, người tới là khách!” Chưởng môn phất tay phá giải thế công, cũng ngăn cản Lâu Nguyệt Đồng động thủ.

Sắc mặt Huyền Dự trở nên rất khó coi: “ Tại sao hôm nay chưởng môn lại thiên vị người ngoài? Hai người nàykhôngcó thiệp mời, tại sao tính là khách? Ta đường đường đứng đầumộtngọn núi, lạikhôngthể dạy dỗmộttiểu nha đầu vô lễ?”

Chưởng môn đáp: “ Huyền Dự sư thúc,khôngphải ta thiên vị người ngoài, mà hai người nàythậtra là khách quý của Cửu Nguyên Sơn ta…”

“ Ai mời, tại sao takhôngbiết?”

Nhìn vẻ mặt cực kìkhôngtin tưởng của Huyền Dự, chưởng môn bỗng cườimộttiếng, chỉ vềmộthướng, ung dungnói: “ Thanh Gia tiểu sư thúc!”

Huyền Dự mặt liền biến sắc, kinh ngạcnói: "Thanh Gia?"

Những ngườiđangnghe hai mắt lóe sáng, ào ào mở miệng - -

“ Chưởng môn, Thanh Gia sư thúchiệntại có khỏekhông?”

“ Tại hạ ngưỡng mộđãlâu, có thể bái phỏng Thanh Gia tiền bốikhông?”

“ Tại hạ cũng muốn thăm hỏi…”

https://thuviensach.vn

Nhìn chuyện này là biết,hiệntại người có danh tiếng lớn nhất Cửu Nguyên Sơnkhôngphải Trình Diệu hay Tần Tiêu,khôngphải Huyền Dự

chân nhân, thậm chí cũngkhôngphải chưởng môn, mà là người thần bí khó lường xưng truyền thiên hạ - Thanh Gia tiểu sư thúc!

mộtthân đạo phục trắng như tuyết, thần kiếm Tru Tà tỏa sáng, bất luận chính tà, chỉ phân thiện ác, người tốt có thể sống, người xấu nhất định phải chết.

Thanh Gia kinh tài tuyệt diễm cơ hồđãthành đối tượng tất cả các tu sĩ đều muốn noi gương, mặc kệ quan hệ chính tà, ngay cả đám ma tu bên kia cũng phải phần nào kính trọng nàng.

“ Cảm ơn chư vị quan tâm, tiểu sư thúc bình an, cũngđãquay về Cửu Nguyên Sơn. Nàngkhôngthích gặp người ngoài, mong chư vị thứ lỗi.”

Tính tình của Thanh Gia mọi người đềuđãbiếtrõ, vừa rồi chỉ là thăm dò, nghe vậy tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng cũngkhôngquá thất vọng.

Chưởng môn lạinói: “ Huyền Dự sư thúc, vị đạo hữu này là bạn thân của Thanh Gia tiểu sư thúc.”

Huyền Dự nhíu mày, thầm nghĩ: “ Trong Cửu Nguyên Sơn, Thanh Gia là người thần bí nhất, vô cùng đáng kiêng kị. Trước kia chưa từng nghe nàng giao hảo với ai, nhưng tên Trình Tử Xuyên này lạithậtphiền toái…”

hắntrầm ngâm hồi lâu, cuối cùngnói: “đãlà khiêu chiếnthìkhôngnên chậm trễ,mộttháng sau có đượckhông?”

Trình Diệu chắp tay đáp: " Vâng, sư phụ."

Trình Tử Xuyên: “ Có thể,mộttháng sau tasẽđến Trình gia, chuyện nơi nào, giải quyết ở nơi đó.”

https://thuviensach.vn

Trình Tiện nghe được địa điểm, ánh mắt chợt lóe, khóe miệng vẽ

ramộtđường cong cổ quái.

Trình Tử Xuyên hoàn toànkhôngđếm xỉa xung quanh, thản nhiên khoát tay với chưởng môn, mỉm cườinói: "Đa tạ, cáo từ."

Phó Diễn Chi tung linh khítrênkhôngtrung rờiđicùng họ,mộtchút cũngkhôngnhìn Tần Tiêu. Tấn Tiêu đứng sau lưng Trình Diệu tuy mặtkhôngđổi sắc nhưng lòng bàn tayđãtừ từ siết chặt .

Lâu Nguyệt Đồng sờ cằm, nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên: "Nhìn cái gì?"

Lâu Nguyệt Đồng: "Ta muốn gặp mặt Thanh Gia."

Phó Diễn Chi xếp hàng: "Ta cũng muốn gặp."

“ Ngươi xem náo nhiệt làm gì, ngu ngốc đứngmộtbênđi!” Tiểu ma nữ

đẩy Phó Diễn Chi ra.

“ Vì sao ngươi có thể gặp mà ta lạikhôngthể? Làm ngườikhôngcần tuyệt tình như thế chứ!” Phó Diễn Chi cười hì hìnói, “ Biểu đệ,khôngngờ ngươi còn biết Thanh Gia tiểu sư thúc. Nàng trông như thế nào? Có xinh đẹp như

trong truyền thuyếtkhông? Tính cáchthìsao?”

Lâu Nguyệt Đồng: Ngu xuẩn!

Nàng liếc mắt: “ Thế nào, bị tiểu tiên nữ từ chối, muốn thay lòng đổi dạ?”

Nhắc đến Tần Tiêu, trong lòng Phó Diễn Chi cảm thấy như bị

bắnmộtmũi tên, bả vai chùng xuống, yên lặng ngồi xuống.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyênkhôngđồng ý nhìn Lâu Nguyệt Đồng, Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi: “hắnthậtyếu đuối! Cái thứ tình tình ái ái kia đúng là phiền toái!”

Phó Diễn Chikhôngphục: “Ngươikhôngthích Tử Xuyên sao?"

Trình Tử Xuyên giương mắt, Lâu Nguyệt Đồng "Lạch cạch"mộttiếng, bẻ

xuốngmộtgóc của linh khí…

Bầukhôngkhí quang đãng lại vìmộtcâunóikia mà đột nhiên trầm xuống.

Lâu Nguyệt Đồng hình nhưđangnghĩ, đưa tay lên nghịch tóc, cười mà nhưkhôngcười đáp: “hắnkhẳng định là thứ thức ăn mà ta thích nhất,hắncũng rất nghe lời,khônghề phiền toái.”

Thức ăn tiểu ma nữ thích = tiểu biểu đệ Trình Tử Xuyên?

Phó Diễn Chi đơ rồi,khôngbiết nên khóc hay nên cười.

Phó Diễn Chi: "Biểu đệ, ngươi thấy thế nào?"

Trình Tử Xuyên thu hồi ánh mắt, vô cùng bình tĩnh: “ Takhôngthích ăn cam.”

Phó Diễn Chi: "..."

“ Ta thích.” Tiểu ma nữ rất thích chống đốihắn, duỗi tay biến ramộtquả

cam, cố ý đưa lên miệng cắnmộtcái, bộ dáng như thứ

nàngđanggặmkhôngphải quả cam, mà là thịt Trình Tử Xuyên!

Trình Tử Xuyên: "..."

Tiểu ma nữ cúi người, cầm quả cam cắn dở lắc lư trước mặthắn, cười đến là giảo hoạt,khôngkhí ngột ngạt bỗng dịuđinhiều.

Trình Tử Xuyên đột nhiên bắt lấy tay nàng, cũng cắnmộtcái.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng: "..."

Trình Tử Xuyên nhíu mày, lắc lắc đầunóithật: "Ănkhôngngon."

Tiểu ma nữ ngẩn ngơ, đôi mắt to xinh đẹp lóe lên sát khí, đưa tay cấu véo cổhắn: “ Ta thay đổi,khôngđược ăn, phun ra!”

Trình Tử Xuyênnói: “ Bẩn.”

“ Hừ!” Tiểu ma nữ cười lạnh, nhắm bụnghắnđánh ramộtquyền, “ Ta đánh cho ngươi phun ra!”

Trình Tử Xuyênnhẹnhàng né qua, nửa người ló ra bên ngoài linh khí, vỗmộtcái lạinhẹnhàng đứng thẳng lại,mộttay đón lấy quả đấm của nàng.

Tiểu ma nữ thấy vậy, nhấc chân đạp… Hai người này, cứ thế đánh nhautrêncái linh khí bé xíu của Phó Diễn Chi.

Vìmộtquả cam =.=

Phó Diễn Chi trợn mắt há hốc mồm: Các ngươi mẹ nó đùa ta à! Quan trọng là các ngươi… các ngươiđãhôn gián tiếp rồi nha! ! !

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 34: Cố nhân

Dọc đườngđi, Phó Diễn Chiđãbị hai người kia chọc cho mù mắt.

mộtngười lười nhácnói“ Ta đánh mệt rồi”, người còn liền dừng tay, đưa vai đến gần.

mộtngười rầu rĩnói“thậtnhàm chán”, người còn lại ăn ýnói“ Lại muốn chơi cái gì?”

mộtngười kiêu ngạonói“ Hừ, đói”, người còn lại dường nhưđãtập mãi thành thói quen duỗi tay qua “ Cắnđi”.

Hai tên này vừa đùa giỡn, vừa cãi nhau, lại còn vừa liếc mắt đưa tình!

Phó Diễn Chi yên lặng nhìn trời rơi lệ, có ai nhớ rahắnvừa thất tìnhkhông?

Cho đến khi về Thiên Lâm Thành, được Hoa Hoa Hóađangđứng chờ

chạy đến ân cần hỏi han, Phó Diễn Chi mới cảm nhận đượcmộttia ấm áp của mùa xuân.

Kết quả, Hoa Hoa Hóa vừa mở miệng ra liền hỏi: “ Phó huynh, ngươikhôngđoạt lại tiểu tiên nữ của ngươi sao?”

Trái tim Phó Diễn Chi trong nháy mắt bị chọc thành cái sàng: “Hoa huynh, ta thất tình."

https://thuviensach.vn

Tô Duyên hết lần này đến lần khác thêm vào: “ Ngươiyêurồi sao?yêuđơn phương hơn ba năm, gấp rút giúp người ta cái này, đưa người ta cái nọ,khôngnóiđến thân thiết, ngươiđãchạm vào tay người ta lần nào chưa?”

Toàn thân Phó Diễn Chi tràn ra loại khí chấtkhôngthểyêunổi, xoay người rờiđi.

"Chao ôi? Phó huynh ngươiđiđâu vậy?"

“ Ta muốn tự tử.”

“khôngphải chỉ làmộtcônương thôi sao, đừng nghĩ quẩn.đi, huynh đệsẽbồi huynh uống rượu,khôngsaykhôngvề!”

Hoa Hoa Hóa nhiệt tình như thế cũng khiến người ta yên tâmmộtchút.

Trình Tử Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng:

“mộttháng trôi qua rất nhanh, ta muốnđibế quan, ngươi…”

“ Giải quyếtmộtnhóm Cửu Nguyên Sơn, lại đếnmộttháng ước hẹn, ngươi đem ước định của chúng ta đặt ở đâu?” Lâu Nguyệt Đồngkhôngbiến sắc, “

Sợ là ngươiđãquên rồi.”

“khôngquên.” Dạo này toàn là tiểu ma nữ giúphắngiải quyết vấn đề, ngược lại chính mình lại luôn gặp chuyện, việc của nàng cũng bị chậm lại, Trình Tử Xuyênnói, “ Ta luôn nhớ kỹ chuyện này, nhất địnhsẽxông vào núi đao biển lửa cùng ngươi.”

Lúchắnnhìn sang tiện thể thêm vàomộtchút áy náy, nởmộtnụ cườithậtsâu, làm băng tuyết của nàng chợt tan ra.

Tô Duyên đứngmộtbên nhìn, đột nhiên cảm thấythậtôn nhu.

Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu: " Cười cái gì mà cười, khó coi chếtđiđược!"

https://thuviensach.vn

Tô Duyên: Là đẹp đến mù cả mắt mới đúng chứ!

Trình Tử Xuyên gật đầu thu lại nụ cười: “mộttháng nàykhôngnên chạy loạn.” Dù sao nàng cũng làmộttiểu ma nữ, bản lĩnh gây chuyện là giỏi nhất, ngày trướchắncòn có thểđilàm loạn cùng nàng nhưng bây giờhắnphải bế

quan, pháp lực của nàng lại chưa hồi phục, gặp phải cường địchsẽrất nguy hiểm.

Lâu Nguyệt Đồng: " Ngươi dám quản ta?"

“khôngdám.” Trình Tử Xuyên biết nghe lời đổi giọng, “khôngnên chạy loạn, đượckhông?”

Lâu Nguyệt Đồng chà tay: “ Ngươiđangdụ dỗ trẻ con ba tuổi à? Còn dám dùng giọng điệu này nữa tasẽcắt lưỡi ngươi!”

Ai, Trình Tử Xuyên cùng nàngnóitiếng người: “ Dám gây phiền toái tasẽchặt chân ngươi!”

Lâu Nguyệt Đồng chụpmộttay qua liền bịhắnbắt được, còn thuận tay xoa xoa đầu nàng. Nàng trợn mắt,hắnchỉ nhìn nàng, ý bảo – phải nghe lời đấy.

Thân ảnh biến mất tại chỗ,khôngbiếtđãchạyđibế quan chỗ nào.

“ Trình Tử Xuyên, dám quay lại tasẽlàm thịt ngươi!”

Nhìn thấy bộ dạng xù lông tức giận của tiểu ma nữ, Tô Duyên thầm nghĩ: “rõràng là cố ý. Lâucônương sợ rằngmộttháng này cũng chỉ nghĩ đến chuyện mắng chửihắn, tâm tư đâu nghĩ đến chuyện khác…”

Quả nhiên, tiểu ma nữ ngày nào cũng lôi cả họ Trình Tử Xuyên ra mắngmộttrận, Tô Duyên nghe đến lỗ tai cũng muốn rỉ sắt.

Phó Diễn Chi chịu đựng được vài ngàyđãphất tay chào tạm biệt, chạy biến!

https://thuviensach.vn

Nhưngtrênthực tế, sau khi Trình Tử Xuyên bế quan, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy hình như có ngườiđangtheo dõi nàng. Nàng cố ýđidạo khắp Thiên Lâm Thành, cảm giác nàykhôngnhữngkhôngbiến mất mà còn càng thêm mãnh liệt.

mộtthân ảnh mặc áo bào đen theo sát Lâu Nguyệt Đồng,khôngchú ý chuyện mìnhđãra khỏi thành, nhưng saumộtkhắc, thiếu nữ váy đen đột nhiên biến mất.

Người mặc áo bào đen bỗng chốc dừng chân, quay đầu nhìn xung quanh.

mộtdây xích đen bỗng đánh tới, im hơi lặng tiếng từ phía sau quấn chặt cổhắn.

Tiểu ma nữ cầm xích đen trong tay, thần sắc lạnh lùng, sát khíđãtràn ngập quanh thân từ lâu: “ Vài ngày nayđãđể ngươi phải cực khổ theo dõi rồi.”

Người mặc áo bào đen đột nhiênkhônggiãy dụa nữa, quay về phía nàng lạymộtcái: “ Tại hạ là vì bất đắc dĩ, mong ma quân thứ tội!” Đây là giọng củamộtnam nhân trẻ tuổi.

Lâu Nguyệt Đồng nheo mắt: “Ngươi là ai?"

Người kia bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt tràn đầy tà khí: “ Cửu U Môn Chủ, Thương Nhai.”

hắnvậy mà lạikhôngchút do dự báo địa chỉ nhà, Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu: “ Địa bàn của ma tu tại nhân giới, Cửu U Môn... Tại sao ngươi biết ta?”

“ Cửu Nguyên Môn có cách thông với Tiên giới, Cửu U Môn đương nhiên cũng có cách liên lạc với Ma giới.” Thương Nhai cong môi cười, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt Đồng, “ Tin đồn và danh tiếng https://thuviensach.vn

của Nguyệt ma quân lưu truyềnđãlâu, tại hạ vẫn luôn mong muốn được gặp mặt. Ngài bị phong ấn bảy trăm năm, trong những năm đó, Ma chủ vẫn luôn tìm cách phá giải phong ấn để cứu ngài. Mấy tháng trước, ta nhận được thông báo của Ma chủ, biết Ma quânđãthức tỉnh, liềnđitìm tung tích của ngài.”

Ma chủ tìm nàng?

“ Người đứng đầu Ma giới…” Lâu Nguyệt nhíu mày, nàng vẫn nhớ được rất nhiều chuyện về Ma giới, kể từ khi dùng Tam Tài Châu đánh ramộtchưởngtrênTiên giới, nàng có thể cảm nhận được những mảnh vụn ký ứcđangdần hội tụ.

“ Ma chủ tại vị chết trong tay ngài, về sau… Ma giới có Ma chủ mới, Ma chủhiệntại tên là - - Lâu Dịch Dương.”

Trong đầu Lâu Nguyệt Đồng chợt lóe lên vài hình ảnh, nàngnhẹnhàng buông tay, xích đentrêncổ Thương Nhai liền biến mất.

Đồng tỷ tỷ, Đồng tỷ tỷ.

Nàng nhớ đến đứa bé con đó.

Đó là lần duy nhất nàng thiện tâm, cứu đứa con trai duy nhất của đời Ma chủ trước. Đứa bé kia vừa giảo hoạt vừa thông minh, cũng có vài phần phong độ của nàng, có lẽ thấy nàng mạnh nên liên tục theo nàng, dần dà cũng có chút tình cảm.

hắngọi nàng là tỷ tỷ, người khác đều cho rằnghắnlà đệ đệ của nàng, về

sau nàng thuận miệng đặt chohắncái tên “ Dịch Dương”, quan hệ hai người rất thân cận, cũng có chút tình cảm chị em ruột.

Lâu Nguyệt Đồngkhôngnghĩ đến chuyện Lâu Dịch Dươngsẽtrở thành Ma chủ tại nhiệm, cònkhôngngừng tìm nàng.

https://thuviensach.vn

Nhớ lại chuyện năm đó, khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, tiểu tử kia cũng có chút bản lĩnh.

“ Takhôngthể ở đây lâu, nếukhôngsẽbị những tu sĩ chính đạo kia pháthiện.” Thương Nhai nhìn mặt mànóichuyện, thấy nàngkhôngcòn tức giận liền chắp tay cườinói, “ Tại hạ còn rất nhiều chuyện phải bẩm báo, mong Ma quânđitrước đến Cửu U Mônmộtchuyện, nếu Ma chủ có thể gặp ngài hẳnsẽrất mừng rỡ.”

Lâu Nguyệt Đồng quan sáthắntừtrênxuống dưới: “ Đâykhôngphải chân thân của ngươi?”

Thương Nhaikhôngngờ nàng có thể pháthiện, gật đầu giải thích: “ Từ khi Cửu Nguyên Môn lấy sông Định Giới làm biên giới, định ra ước định, hai bên đềukhôngthể tự ý vượt giới. Nếu ta dùng chân thân đến đây nhất địnhsẽkinh động Cửu Nguyên Sơn nên đành dùngmộthóa thân có thực lực thấp kém. Nhưng Ma quân yên tâm,mộtkhi ngài đến biên giới, tại hạsẽtrực tiếp truyền tống đến Cửu U Ma Môn,khôngcần lãng phí nhiều sức lực.”

nóitrắng ra, tuy có ước định sông Định Giới nhưng hai thế lực lớn đều có tính toán riêng,mộtbên thông với Tiên giới,mộtbên thông với Ma giới. Chỉ

cần Thiên Bi còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, hai phe để tiếp tục duy trì hòa bình cũngsẽkhôngvạch mặt nhau.

“ Ngươi suy nghĩ rất chu toàn.” Lâu Nguyêt Đồng liếchắnmộtcái, thản nhiênnói, “ Nhưnghiệntại tasẽkhôngđi.”

Ánh mắt Thương Nhai lóe lên, chậm rãinói: “ Tại hạ có nghe chuyện ngài vàmộtđạo tu có quan hệ thân thiết, thứ cho tại hạnóithẳng,hắnchỉđanglợi dụng ngài mà thôi.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 35: Xung đột

Lâu Nguyệt Đồng nghe Thương Nhainóixong liền lơ đễnh cườimộttiếng, lạnh lùngnói: “ Ta cũng chỉđanglợi dụnghắnmà thôi, ngươi nghĩ gì?”

Tiểu ma nữ đúng là tiểu ma nữ, cách phản bác lại câunóikia khiến Thương Nhaikhôngdámnóithêm.

“ Vậy tại sao Ma quân…”

“ Ngươikhôngnên hỏi chuyện của ta, hơn nữa takhôngthích bị theo dõi, nếu như có lần sau, ta mặc kệ ngươi là môn chủ cái gì, nhất địnhsẽgiếtkhôngtha.” Lâu Nguyệt Đồngnói, “ TasẽtựđiCửu U Môn nhưngkhôngphải bây giờ, ngươi quay vềnóivới Lâu Dịch Dương…”

nóicòn chưa xong, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, cực nhanh vụt sang nơi khác, chỉ nghe thấymộttiếng nổ khổng lồ, nơi họ vừa đứngđãhoàn toàn biến dạng.

Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt vây quanh họ, nhìn quần áo có thể biết đây là đệ tử chính phái, cũngkhôngphải chỉmộtmôn phái.

“ Cáchmộtcái cổng thành cũng có thể ngửi thấy hơi thở của ma tu, lão phu biết ngay bên này có vấn đề!” Trong đám người kia cómộtlão nhânđangcầm hồ lô rượu, ngụm khí lão phun ra biến thành quyền lửa bốc lên dưới chân Lâu Nguyệt Đồng và Thương Nhai,hắnvung tay,mộthạt https://thuviensach.vn

giốngtrêny phục nhanh chóng biến thành dây leo khổng lồ, xuyên qua quyền lửa trói hai người lại.

Lâu Nguyệt Đồng càng giãy giụa, dây leo trói càng chặt, tránhkhôngthoát!

“ Ma quân…” Thương Nhai cúi đầu kêumộttiếng,hắnđãđặc biệt dùng hóa thân đến đây cốt để tránh chính đạo vây công,khôngngờ vẫn bị

pháthiện.

Lâu Nguyệt Đồng thoáng nhìnhắn, ý bảohắntạm thời yên tâm, chớ nóng vội.

“ Lão nhân, tại sao ngươi bắt bọn ta?”

“ Các ngươikhôngphải là ma tu sao?" Lão nhấpmộtngụm rượu, chỉ chỉ

vào đám người bên cạnh, “ Lão phu bắt các ngươi lấy tiền thưởng.”

Thiên hạ rộng lớn quả nhiênkhôngthiếu thứ gì lạ, Lâu Nguyệt Đồng nghe được lí do này liền cười cười.

Lão nhân cẩn thận quan sát Thương Nhai, lắc đầunói: “ Người bên cạnh ngươi vừa nhìnđãbiết làmộtnha đầu giết ngườikhôngít, ngược lại hơi thở

của ngươimộtchút cũngkhônglộ ra ngoài, lão phukhôngphân biệt được ngươi có phải ma tu haykhông, nếu bắt sai người, tasẽthả ngươi!”

“ Làm bạn với ma đầu có thể là người tốt sao?” Bên cạnh có người khinh thườngnói, “ Nhìn nàng ta bộ dáng xinh đẹp ngây thơ thế

kia,nóikhôngchừng lại làmộtnữ ma đầu vừa già vừa xấu.”

Tu chân giới có nhiều tu sĩ vì muốn trú nhan màkhôngtừ thủ đoạn nào, bề ngoài của Lâu Nguyệt Đồng có hơi khác lạ, suy đoán của người này cũng là có chứng cớ.

https://thuviensach.vn

Nhưng những lời này lại động chạm vào vết thương của nàng.

Tiểu ma nữ giương mắt, khóe miệng lộ ramộtnụ cười khinh miệt: “ Cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi lại biến mình thành rễ hành.”

Những tu sĩ chính đạo nàngđãtừng gặp cho đến nay đềukhôngtệ, vốn nàng cũngkhôngmuốn gây thêm chuyện nhưng cái tên cầm chổi lông gà kia lại dám chọc vào nàng, làm tính xấu của nàng bùng nổ!

Nàng vung tay, khói đen tản ra đánh tan hỏa thế, dây leo nứt toáckhôngmộttiếng động, chờ đến khi mọi người kịp phản ứng, nàngđãcầm xích đen trong tay đâm thẳng vào tim kẻ kia, ngay lập tức, ngựchắnxuấthiệnmộtcái lỗ to đùng như cái động.

Lão nhânđanguống rượu sắc mặt đại biến, xông đến ngăn cản nàng.

Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh, xích đen vung lên, trong nháy mắt xuyên qua mấy tu sĩ, định quay đầu nghênh đón công kích của lão nhân lại đột nhiên cảm giác pháp lực của mình hơi yếuđi– là thương thế vẫn chưa hồi phục sau khi nàng dùng Tam Tài Châu!

Lão nhân kia đương nhiên cũng pháthiện, nhân cơ hội đó liền ra tay. Lão ngưng ramộtđạo phù chú, bắn về phía ấn đường của nàng. Lâu Nguyệt Đồng mặc kệ việc pháp lực ngưng trệ, taykhôngbắt lấy đạo phù rồi nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ nghe thấymộttiếng động như tiếng lửa đốt vào da thịt, nàng cúi đầu nhìn, lòng bàn tayđãcó thêmmộtvệt cháy do bị bùa chú đốt mà thành.

"Xú lão đầu!"

Lão nhân kia nhìn xung quanh thấykhôngai còn thở, vừa ân hận vừa phẫn nộ: “ Quả nhiên là ma nữ lòng dạ độc ác! Lão phukhôngnên mềm lòng giữ lại mạng cho ngươi!”

https://thuviensach.vn

Thực lực lão nhân nàykhôngđơn giản, có thể sánh bằng chưởng môn của Cửu Nguyên Sơn kia! Lâu Nguyệt Đồngkhôngcòn lòng dạ nào muốn dây dưa với lão, định rờiđinhưng lại pháthiệntoàn thânkhôngcòn chút pháp lực!

Nàng mở to mắt, thấy Thương Nhai vọt đến trước mặt giúp nàng ngăn cảnmộtkích, hóa thân nhìn nàngmộtcái,nóikhôngra tiếng - - Cửu U Ma Môn xin đợi Ma quân đại giá.

Đúng lúc này,mộtngười bỗnghiệnra trong ngân quang sáng chói tựa như

ánh trăng xanh rực rỡ, trong sáng như gương.

“ Sao?” Lão nhân kia liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nhìn sang,

"Ngươi là..."

Đạo phục trắng như tuyết, thần kiếm Tru Tà lấp lánh trong ánh mặt trời.

“ Cửu Nguyên Sơn, Thanh Gia.”

mộtbàn tay kéo vai Lâu Nguyệt Đồng về phía sau. Bạch y nữ tử mang mặt nạ đưa mắt nhìn những đệ tử chính phái nằm chết xung quanh, hơi thở

tựa hồ lạnhđivài phần.

“ Ngươi? Ngươi từ đâu xuấthiện?” Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, cảm thấy kỳ quái khi có thể gặp Thanh Gia ở nơi này, “ Nhìn ta kiểu đó làm gì?”

Thanh Gia hỏi: " Là ngươi giết?"

Lâu Nguyệt Đồng cũngkhôngcãi cọ: " Đúng vậy,thìsao?"

Thấy nàng dường như chẳng có chút áy náy nào, Thanh Gia đột nhiên giơ tay điểmmộtcái, tiểu ma nữkhôngkịp chuẩn bị, trừng mắt ngã xuống, được Thanh Gia ôm vào lòng.

https://thuviensach.vn

Lão nhân kia ngược lạikhôngcử động, đầy hứng thú đứngmộtbên nhìn: “

Hóa ra là Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn, thất kính thất kính!

Ngươi đến đây là muốn bảo vệ tiểu ma nữ này sao?”

“không.” Thanh Gia thản nhiênnói, “ Tasẽchọn ngày đến Thiên Linh Tông.”

Mấy đệ tử vừa chết là người của Thiên Linh Tông, Thanh Gianóinhững lời này, nghĩa là những người tiểu ma đầu giết đều tính lên đầu nàng.

Lão nhân càng thêm cảm thấy kỳ quái: “ Tin đồnnói, Tru Tà kiếmsẽxuất bất luận chính tà, chỉ phân thiện ác, ngươi cảm thấy nàng ta là thiện?”

“ Thiện áckhôngphụ thuộc vào Tru Tà Kiếm, mà phụ thuộc vào suy nghĩ

của ta.”

Lão nhân sắc mặt có chút cổ quái nhìn nàng chằm chằm.

Thanh Giakhôngtránhkhôngné, lẳng lặng mặchắnquan sát, gió mát trăng thanh, yên tĩnh như nước.

Hồi lâu, lão nhân khoát tay áo, lại đưa hồ lô rượu lên miệng: “ Mà thôi mà thôi, lão phu cũngkhôngmuốn động thủ với ngươi,đãlà trời tính cả, ngươi mang nàngđiđi, lão phu vẫn tin tưởng vào danh tiếng Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn. Chỉ là ma nữ nàykhônghề thiện tâm, có hai ắtsẽcó ba, ngươi đối tốt với loại người này, sớm muộn cũngsẽlàm liên lụy đến danh tiếng của ngươi.”

Thanh Gia cũngkhônggiải thích nhiều, gật đầu thăm hỏi, mang tiểu ma nữ rờiđi.

“ Thanh Gia của Cửu Nguyên Sơn…” Lão nhân chậc chậc buông tiếng thở dài, cầm hồ lô rượu say khướt chạyđi, “khôngquan tâm, lão phu muốnđitìm đồ đệ…”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng vừa tỉnh lạiđãnhìn thấy thanh kiếm Tru Tà, nó được đặt ởmộtbên, lành lạnh, nghiêm túc mà hoa mỹ giống như chủ nhân của nó, yên tĩnh lãnh đạm, đạo phục hay mặt nạ đềukhôngche hết được phong thái tuyệt thế vô tận.

Lần nào cũng làm tiểu ma nữ nhớ đếnmộtngười khác.

Vì thế, tiểu ma nữđangnổi giận tạm thời đè xuốngsựngột ngạt kia,nhẹnhàng đứng dậyđiđến cạnh Thanh Gia, khom lưng, đưa tay muốn giật mặt nạ của nàng xuống.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 36: Chân tướng

“ Ngươiđanglàm gì?”

Thanh Gia nhạy cảm mở mắt, nhanh chóng bắt lấy tay Lâu Nguyệt Đồng, thanhâmtrong trẻo như nước lại lạnh lẽo như hầm băng, càng nghe càng thấy rùng mình.

Tay Lâu Nguyệt Đồng cách mặt nạkhôngquá gần, bị

pháthiệncũngkhôngxấu hổ, lập tức đổi khách thành chủ: “ Vì sao ngươi đánh ngất ta?”

“… Phiền toái.” Thanh Gia đè bàn tay lộn xộn của nàng xuống, trong lòng bàn tay trắng nõn đóhiệnlênmộtvết tích bị thiêu, vì thế mà đột ngột trở

nên xấu xí.

Lâu Nguyệt Đồng cũng nhìn thấy nhưngkhônghề quan tâm, rút tay về lắc lắc, hừnhẹmộttiếng, ngửa mặtnói: “ Xú lão đầu, lần sau gặp lại tasẽvẽ lên mặthắnvài chục vết đao chém.”nóixong mới chú ý đến lờinóicủa Thanh Gia, lập tức trừng nàng, “Phiền toái? Ngươinóiai phiền toái?"

Thanh Giakhôngđáp, khuôn mặt bị che kínkhôngnhìnrõtâm tình. Nàng cầm tay Lâu Nguyệt Đồng, tay áo trắng tinh chạm vào ngăn cản vết thương lan rộng: “ Đừng cử động.”

Lâu Nguyệt Đồng Đồng chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực như bị lửa thiêu, dường nhưđangmuốn lột của nàngmộtlớp da. Nàng nhíu mày, cố rút https://thuviensach.vn

về nhưng lại bị Thanh Gia đè lại: “ Nhịnmộtchút."

“ Ngươi định làm gì?”

“ Người ngươi gặp phải làmộtkẻ quái nhân, nhân xưng Tửu Phong Tử, kỹ năng sử dụng đạo phù xuất thần,hiệntại có thể coi như đứng đầu tu chân giới. Chỉ là tínhhắnan phận, thích trà trộn vào phố phường bình thường, phần lớn tu sĩ chỉ nghe qua danh tiếng chứ rất ít người có thể nhận rahắn.”

Giọngnóicủa Thanh Gia bình thản như nước, “ Ngươi bịhắnhạ rủa.”

Lâu Nguyệt Đồng gắt lên: “ Cũng có chút bản lĩnh!”

Thanh Gia lắc đầu, ống tay áo lướt qua bàn tay nàng mềmnhẹnhư mây, mang theomộtchút ngứa ngáy. Lâu Nguyệt Đồng cảm thấykhôngtự

nhiên,mộtlúc sau rút tay lạiđãthấy bàn tay trắng nõn như ban đầu,mộtchút vết tích của việc bị thiêu cũngkhôngcòn nữa

Nàng thử vận chuyển linh khí, pháp lực quanh thân mặc dù vẫn ngưng trệ nhưngđãkhôngcòn cảm giác bị đạo phù trói buộc.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, vui mừng nhưng mạnh miệng: “ Ai cần ngươi giúp?”

Thanh Giakhônggiận, cầm lấy Tru Tà Kiếm, lẳng lặng đứng dậy: “

Tađiđây, ngươi bảo trọng.”

Bạch y ngân kiếm,khôngnhiễm bụi trần.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, thầm nghĩ: “

Thanh Gia xác thực rất giống Trình Tử Xuyên, chỉ làmộtngười lạnh lùng nghiêm túc,mộtngười lịchsựtao nhã…”

Cũngkhôngbiết tiểu ma nữ trongmộtkhắc kia nghĩ gì, bật ra khỏi miệng:

“ Trình Tử Xuyên!”

https://thuviensach.vn

Bước chân Thanh Gia bỗng chững lại. Hai mắt Lâu Nguyệt Đồng khẽ

nhíu, lóe lên tia sáng nguy hiểm, chưa kịp thu vềđãthấy nàng xoay người, lạnh nhạtnói: “ Xem ra quan hệ các ngươi rất tốt, có cần ta truyền tin chohắn, bảohắnđến đón ngươikhông?”

Tự nhiên đến cực điểm,khônghề có chút sơ hở.

"khôngcần,hắnđangbế quan." Lâu Nguyệt Đồng hời hợt trả lời, bỗng nởmộtnụ cười ngọt ngào, “ Tại sao ngươi luôn đeo mặt nạ?”

Thanh Gia liền giật mình, đưa tay sờ mặt nạ: “ Thói quen mà thôi.”

Lâu Nguyệt Đồng càng vô tội cười cười, chậm rãiđitới, ngẩng đầunói: “

Dù sao ngươi cũngđãgiúp ta, ta rất tò mò, có thể cho ta nhìn mặt ngươikhông?”

Thanh Gia nghe vậy nhìn nàngthậtlâu, lâu đến mức Lâu Nguyệt Đồngkhôngcòn duy trì nổi dáng vẻ tươi cười nữa, lúc này nàng mới nghiêng đầu, chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối.

Lâu Nguyệt Đồng kiễng chân, bỗng chốc đưa tay lấy mặt nạ xuống.

Địa phương ảm đạm này bỗng nhiên bừng sáng, câunói“sắc mặt rực rỡ”

ai đóđãnói, đến bây giờ nàng mới biết quả nhiên làthật.

Đó làmộtkhuôn mặt thanh lệ tuyệt tục,khôngcósựmềm mại của nữ tử mà mang theosựlạnh lùnganhkhí, vẻ mặt lãnh đạm,mộtđôi mắt trong veo u buồn, hàn khí ngàn trượng khiến người takhôngdám nhìn thẳng.

Lâu Nguyệt Đồng luimộtbước, đột nhiên im lặng.

Trình Tử Xuyên tư dung song tuyệt, quảthậtlà cảnh đẹp ý vui nhưng tuyệt đốikhônggiống nữ nhân, mà Thanh Gia mặc dùanhkhí nhưng ai nhìn https://thuviensach.vn

cũng ra nữ tử, cho dù họ có giống nhau đến mấy nhưng lúc này, Lâu Nguyệt Đồng cũngkhôngcó cách nào cho rằng họ là cùngmộtngười.

Nghĩ lại cũng đúng, nàng và Trình Tử Xuyên có khế ước thượng cổ, khi đứng trước Thanh Gia lạikhôngxuấthiệnloại cảm ứng này. Nàng chỉ suy đoán bằng trực giác, mặc dù đây là lần đầu tiên trực giác của nàng mắc sai lầm.

Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại xuấthiệnmộtcảm giác mơ hồ khó thểnóirõ.

Thanh Gianói: “ Thế nào?”

thậtra Lâu Nguyệt Đồng thấy Thanh Gia rất thuận mắt, chỉ là lúc trước hoài nghi nàng và Trình Tử Xuyên là cùngmộtngười nên thái độ mới trở

nên phức tạp. Nếuđãhoài nghi sai, thái độ của nàng trở nên hiền hòa hơn nhiều, trả mặt nạ cho Thanh Gia, cười cườinói: “khôngthế nào cả, quả

nhiên là đại mỹ nhân, lúc trướcđãđắc tội nhiều, ngươi đừng trách móc.”

Thanh Gia nhìn nàngmộtcái, tiếp nhận mặt nạ đeo lên, cũngkhôngnóigì đếnsựthay đổi thái độ của nàng.

“ Ngươi giúp tamộtlần, tasẽcoi ngươi là bằng hữu, về sau nếu có chuyện cũng có thể tìm ta hỗ trợ.”

Lâu Nguyệt Đồngkhônghề phát giác, tuy tâm tình của nàng đối với Trình Tử Xuyên vô cùng phức tạp, nhưng đối với người khác lại hết sức đơn giản, thuận mắtthìkết giao,khôngvừa mắtthìtrực tiếp động thủ.

Mắt Thanh Gia chợt sáng lên, vuốt cằmnói: “ Cáo từ.”

Lâu Nguyệt Đồng cũng khoát tay, ngồi xuống điều tứcmộtlúc rồi quay về

Thiên Lâm Thành.

https://thuviensach.vn

Gió thổi qua, mặt nước theo đó nhộn nhạo rung động, dưới ánh sáng mặt trời, những gợn sóng lấp lánh, cùng trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh rì tạo nênmộtkhung cảnh tuyệt đẹp.

Thanh Gia đứng bên hồ, Tru Tà Kiếmđãđược thu hồi,mộtthân đạo phục trắng như tuyết, toàn thân chỉ có duy nhấtmộtmiếng ngọc bội có thể coi là trang sức đeo bên hông, nhìn quathìkhôngcó gì lạ, nhìn kỹ lại hết sức huyền diệu.

Lặng im hồi lâu, Thanh Gia cầm ngọc bội lên, điều làm người ta ngạc nhiên là, quần áo của nàng, thân hình của nàng, dung mạo của nàng chẳng mấy chốc liền thay đổi, khi tháo mặt nạ xuốngmộtlần nữađãhoàn toàn biến thànhmộtngười khác.

Áo tơ trắng tinh sạchsẽ, thanh sam mịt mờ, dáng người cao thẳng sáng như ngọc thụ,trênđầu chỉ càimộtcây trâm gỗ, dung mạo thanh nhã, tuyệt thế

tao nhã giống hệt Thanh Gia, nhưngthậtsựlại làmộtnam nhân.

Lục quang lóe lên, Phù Tang xuấthiệnbên cạnh, khuôn mặthắnkhôngche giấu được vẻ kinh ngạc, quan sátmộtlúc, ánh mắt rơi xuống miếng ngọc bội kia, sắc mặt dần dần biến đổi, thấp giọng hỏi: “ Đây là…”

“âmDương Bội. Tương truyền Minh giới cómộtgốc Tịnh Đế Liên, có thể

ngưng ra từ trong thân hoamộtviên ngọc, linh vật hiếm thấy trong thiên địa, gọi làâmDương Bội. Ngọc bội này có thể biến đổiâmdương, thay đổi hơi thở, thần ma đềukhôngnhìn thấu.” Trình Tử Xuyên mặt mày trầm tĩnh,khôngnhanhkhôngchậm giải thích.

“ Vậy ngươi tại sao…” Phù Tangkhôngnóinên lời,hắnchợt nhớ tới chuyện mười ba năm trước. Năm đóhắntự bạo bản thể, che chở Phó Tiếu Lăng mang Trình Tử Xuyên rờiđi, Phó Tiếu Lăngđãsớm qua đời, vậy Trình Tử Xuyên mười ba năm sau trở thành người như thế nào?

https://thuviensach.vn

Năm đó kinh mạchhắnđãđứt từng khúc, căn cốt bị đoạt, hồn pháchkhôngyên, sao có thểđiđến bước này?

hắnlại nhìn về phía Trình Tử Xuyên, chỉ cảm thấy mình nhưđangnhìnmộtđám sương mù,khôngthể nắm bắt.

Nhưng Phù Tang cũngkhôngtỏ ra khiếp sợ hay khó tin, chỉ thở dài: “

Ngươi có rất nhiều bí mật, Tử Xuyên. Takhôngsao cả, có thể kiên nhẫn chờ

ngươinóirõsựtình mười ba năm nay, còn có tiểu ma nữ kia nữa… Ngươi vừa rồi còn… Lấy tính tình của nàng, nếu pháthiệnra ngươi lừa nàng, hậu quảsẽrất nghiêm trọng.”

Phù Tang vừanóivừa giật giật khóe miệng, rất giống nhưđangnhìn thấy ngày tận thế.

Nhắc đến chuyện này, Trình Tử Xuyên cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khó xử, cũng thở dàinói: “ Takhônglừa nàng.”

Phù Tang rất tán thành gật đầu: “ Ngươi chỉ làm nàng mơ hồ.”

Trình Tử Xuyên: "..."

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 37: Xuất quan

Phù Tangnóivậy, nhưng Trình Tử Xuyênkhôngthể vì tiểu ma nữsẽtức giận mà phá loạn kế hoạch của chính mình, chạy đến trước mặt nàngnóira chân tướng.

hắncần thân phận Thanh Gia này, hoàn toànkhôngthể bại lộ. Trừ Phù Tang biếtrõchuyện này ra, ngay cả Cửu Nguyên chưởng môn cũngkhôngbiết Thanh Gia và Trình Tử Xuyên, từ đầu đến cuối đều làmộtngười.

Phù Tang sờ cằm trầm tư: “ Ta sớmđãnhắc ngươi đừng quá thân cận với tiểu ma đầu, tính tình kia của nàng,khôngdính vàothìtốt,mộtkhi chọc phảisẽliên tục gặp phải phiền toái!”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Cơ duyên xảo hợp.”

Phù Tang lắc đầunói: “hiệntại đành phảiđimộtbước tínhmộtbước, nếu ngươi muốn giấu, chưa chắcđãkhônggiấu được.”

“ Đúng vậy.” Thần sắc Trình Tử Xuyênkhôngthay đổi nhưng lại dần dần siết chặt ngọc bộitrêntay, nhắm mắt lại khẽ thở dài.

Phù Tang nhìn thấy toàn bộ, thầm nghĩ: “ Tử Xuyên, ngươi lại chưa từng pháthiện… ngươi đối với nàngđãsớm vượt qua quan hệ hợp tác cùng nhau sao?”

https://thuviensach.vn

Lâu ngày sinh tình, lời ấykhôngsai.

khôngnóiđến khế ước thượng cổ, chỉ cần dựa vào việc hai người mọi mặt đều ưu tú, hấp dẫn lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.

Nhưng đây là kiếp,khôngphải là duyên.

Phù Tang yên lặngnóithầm,khônglên tiếng nữa,ẩnthân vào trâm gỗ.

Trình Tử Xuyên khẽ nhíu mày đứng trầm ngâm tại chỗ rất lâu, đến khi mặt trời lặn, ánh chiều tà mờ mịt chiếu lên khuôn mặt,hắnmới hoàn hồn bừng tỉnh, xoay người biến mất.

Sau hôm đó, Lâu Nguyệt Đồng an phận hơn rất nhiều, cả ngàyđidạo khắp nơi trong Thiên Lâm Thanh.

Tô Duyên cũngkhôngbiết nghĩ thế nào mà đối xử với nàng như muội muội, phàm là thứ nàng thíchsẽkhôngnóihai lời mua mua và mua, mua nhiều đến mức lần nào cũng kéo đếnmộtđống người chài kéo khiến Tô Duyên tiền nhiều thế lớn buồn bực đến cực điểm.

Lâu Nguyệt Đồngkhôngphải là ngườikhôngbiết phân biệt tốt xấu, quan hệ với Tô Duyên tốt lên rất nhiều.

Sau khi Phó Diễn Chi từ Cửu Nguyên Sơn quay trở lại, Hoa Hoa Hóa bồihắnuống rượu mấy ngày mấy đêm, cuối cùng uống đến ói cả ra, dù là tu sĩ cũng phải nằm liệt giường vài ngày. Sau khi tỉnh lại, Phó Diễn Chi kiên quyếtkhôngnhắc đến chữ “rượu”mộtlần nào nữa.

Hoa Hoa Hóa là người hoạt bát,khôngthể ngồi yên đượcmộtchỗ, mắt thấy tâm tình Phó Diễn Chikhôngtốt liền kéohắnđilàm nhiệm vụ thám hiểm.

https://thuviensach.vn

Chuyện thiên chi kiêu tử của Cửu Nguyên Môn nhận được lời khiêu chiến, Huyền Dự chân nhân ra ước địnhmộttháng sớmđãtruyền khắp toàn bộ tu chân giới chỉ trongmộtkhoảng thời gian rất ngắn.

Đến xem trận đánh này, hoặc để xem Trình Diệu của Trình gia trở thành trò cười, hoặc để xem Trình Tử Xuyênkhôngbiết tự lượng sức mình.

Nhiều người rỗi việc còn đến Trình gia xin bái thiệp để được xem cuộc chiến, lúc đầu Trình Tiện còn cự tuyệt, về sau dokhôngngăn được nên liền dứt khoát mở rộng cửa chính khiến người từ khắp nơi đổ về, Trình gia nhộn nhịp.

Nội các của Phi Diêm Cáckhôngthể so với những cây cột chạm trổ bên ngoài nhưng lại được xây dựng tinh xảomộtcách khác biệt, cầunhỏbắc ngang ao nước, kỳ hoa dị mộc thứ gì cũng có.

Thiếu nữ váy đen ngồitrêncầunhỏ, tay cầmmộtviên linh châu, đưa lên trước mặt đánh giá. Viên linh châu đó là Thiên Tinh Giang, bàn tay trắng nõn của nàng như thểđangcầm trong tay cảmộtbầu trời sao, tỏa sáng chói lọi dưới ánh mặt trời.

Nhưng ánh sáng đókhôngthể chói lọi bằng chính bản thân nàng, mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh như dòng nước, dung mạo ngây thơ

nhưngkhôngthể che hết khí chất mị hoặc, chỉ sợ đến khi nàng khôi phục bộ

dạngthậtsựsẽmang vẻ đẹp khuynh thành, phong thái tuyệt diễm.

“ Đây là Thiên Tinh Giang của Trình gia?” Tô Duyên thầm thanmộttiếng, che giấu tâm tình, cười hỏi.

Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu, tiện tay đưa tới: " Ngươi muốn sao?"

Dù hiểurõtính tình của tiểu ma nữ, Tô Duyên cũng kinh hãimộtphen: “

Nhưng đây là tiên khí…”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, chỉ cần nàng muốn, đừngnóimộtmón tiên khí – vật đối với nàng cũngkhôngđáng giá lắm, ngay cả thần khí cũng có thể tiện tay đem tặng. Tỷ như năm đó nàng vơ vét đượcmộtbộ khôi giáp của Ma chủ đời trước liền đem tặng Lâu Dịch Dương, bộ khôi giáp kia có lực phòng ngự kinh người, thần tộc phá cũngkhôngrách.

“… Ngươi vẫn nên cầmđi,nóikhôngchừngsẽcó lúc hữu dụng.” Tô Duyên cười vui vẻ đẩy về, “ Ta là quảnsựPhi Diêm Các, bảo bối rất nhiều.”

Lâu Nguyệt Đồngkhôngđể ý, thu về tiếp tục ngắm.

“mộttháng sắp qua rồi, Trình đạo hữu còn chưa xuất quan sao?”

Lâu Nguyệt Đồng bóp viên linh châu trong taymộtcái, hừ lạnh: “ Ai biết!”

Tô Duyên thầm nghĩ: “ Nhìn xem, thái độ đối với Trình Tử Xuyên quả

nhiên khác đối với những người khác, cái người này, vừa gặp phải chuyện tình cảmthìngay cả đứa trẻ ba tuổi cũngkhôngbằng…”

“ Ngươikhônglo lắng?” Tô Duyên cười tủm tỉm trêu chọc nàng.

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày,đangđịnh bùng nổ bỗng dừng lại, thu lấy Thiên Tinh Giang nhìn vềmộthướng, bĩu môinói: “hắnra rồi.”

Tô Duyên thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, quả nhiên thấymộtngườiđangchậm rãiđiđến, thanh sam mơ hồ, dường như cùng cảnh sắc xung quanh hòa thànhmộtthể, lại nhưđangbước ra từ bức họa, tao nhã cao dật, đất thiêng sinh hiền tài.

Cũng làmộtnhân vật phong hoa tuyệt đại,hắnvà Lâu Nguyệt Đồng quả

thực hoàn toàn trái ngược, yên tĩnh mà thanh nhã làm Tô Duyênkhôngkhỏi nhớ đếnmộtcâunói– chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứkhôngthể tiếp cận.

https://thuviensach.vn

Vừa nghĩ như thế, nàngđãthấy tiểu ma nữ đứng dậy chạy tới, hung hăng dẫmmộtcái. Trình Tử Xuyên vừa rồi còn nhưđangsuy nghĩ gì đó liền chững lại… lãnh đạm hay gì đềukhôngcòn.

Tô Duyên: "..."

Đổi góc độ mànói, hai người này đúng là tuyệt phối – lăn qua lăn lại xem người nào chết trước.

Trình Tử Xuyênkhôngđể ý đến dấu chân mới mẻ xuấthiệntrênchân mình:

“ Ngươi hoan nghênh ta bằng điều này?”

Lâu Nguyệt Đồngkhôngngờ lại đạp trúng, vui vẻ hếch cằm, có chút đắc ý: “ Bắt ta đợi lâu như vậy, ngươi nên để ta hả giận.”

Trình Tử Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm nàngkhôngnóilời nào.

Lâu Nguyệt Đồng: " Nhìn cái gì?"

Trình Tử Xuyên ung dung trả lời: "Mấy ngàykhônggặp, phong thái của đạo hữu ngày càng được cải thiện.”

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Khỏi cần khen, ta có thể hiểu đây là lời chế

giễu?”

“ … Ngươi luôn đem lờinóithậtbiến thànhnóidối,nóidối biến thànhnóithật?”

Lâu Nguyệt Đồng liền vuốt tay: “ Ta chỉ biết, phàm là lời từ miệng ngươi phun ra đềukhôngphải lờinóithật.” Dừngmộtchút, nàng hơi nhướn mày cườinói, “ Đúng rồi, trong lúc ngươi bế quan ta có gặpmộtngười, ngươi đoán xem là ai?”

https://thuviensach.vn

“khôngđoán được.” Trình Tử Xuyên hời hợt trả lời, thuận tay xoa đầu nàngmộtcái,điđến bên cạnh cây cầu chào hỏi Tô Duyên, Tô Duyên cườimộttiếng coi như đáp lễ.

“thậtkhôngđángyêu, mặc dù ngươi rất giống Thanh Gia nhưng nàng tốt hơn ngươi nhiều!” Lâu Nguyệt Đồng giữ tayhắn, lườmhắnmộtcái.

Thần sắc Trình Tử Xuyên trong nháy mắt có chút cổ quái, hồ nghinói: “

Ngươi cảm thấy… Thanh Gia rất tốt?”

“ Đương nhiên.” Từ khi biết Thanh Gia và Trình Tử

Xuyênkhôngphảimộtngười, Lâu Nguyệt Đồng cũngkhônggiấuyêughét, “

Ngươi chưa thấy qua dung mạo của nàng khi bỏ mặt nạ xuống sao?”

Trình Tử Xuyênkhôngbiến sắc lắc đầu.

Lâu Nguyệt Đồng lập tức hớn hở, giọngnóinghe thế nào cũng thấy vô cùng vênh váo lớn lối: “ Ta thấy qua rồi! Chính xác làmộtđại mỹ nhân, các ngươi biết nhau lâu như thế, vậy mà ngươi vẫn chưa được nhìn qua diện mạo của nàng? A, quá đáng tiếc."

Đậm vị chế giễu!

Trình Tử Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút đau bụng.

Cái này phải gọi là - - tự làm tự chịuđi.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 38: Chiến đấu

Theo cáchnóicủa Lâu Nguyệt Đồng, điểm mạnh nhất của Trình Tử

Xuyên làhắncó thể lười, bất luận trong lòng nghĩ gì đềukhôngbiểu lộ lên mặt, trừ phihắncố ý làm thế.

Mắt thấy tiểu ma nữ cười đến là vui vẻ, vẻ mặt nhưđangchờhắnxấu hổ, Trình Tử Xuyên đột nhiên khẽ mỉm cười, gật đầu bày tỏ: " Nàng quý ngươi."

Lâu Nguyệt Đồng nghe được lời này củahắn, chẳng biết tại sao bỗng cảm thấy quái dị: “ Vì sao ngươikhôngăn dấm chua?”

Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Vì sao ta phải ghen?”

“ Ngươi căn bản đối xử với người khác như nhau, chỉ có đối với Thanh Gia là khác biệt.” Lâu Nguyệt Đồng chớp mắtmộtcái, “ Nhưng hôm nay Thanh Gia đối đãi vớimộtngườikhôngquen biết như ta còn tốt hơn đối đãi với ngươi, ngươi còn cười được… Chẳng lẽ ngươikhôngthích nàng?"

Thích? Thế là tự kỷ!

khôngthích? Thế là xem thường chính mình.

Trình Tử Xuyên suy nghĩmộtchút, biết nghe lời đáp: " Ta cũng quý ngươi như quý nàng."

Chữ “thích” này, mang quá nhiều hàm nghĩa.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng mở trừng hai mắt, nghiêm mặt: "Hừ."

Nàng xoay người bướcđi, gió mát thổi qua mái tóc làm đôi tai thoáng ửng hồng lộ ra, tiết lộ tâm tình của nàng. Mặc dù vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng, Tô Duyên lạirõràng cảm thấy tâm tình của nàngđãhòa hoãn hơn rất nhiều, váy đen tung bay cũngkhôngtoát ra vẻ thâm trầm ảm đạm như trước.

Tô Duyên kinh ngạc nhìn về phía Trình Tử Xuyên lại thấyhắnđangnhìn về phía bóng dáng của tiểu ma nữ, vẻ mặt dịu dàngẩnchứa chút gì đó vui vẻ. Tô Duyên kiến thức rộng rãi, nhưng nàng lạikhôngnhìn ra được đó là loại tình cảm gì… Bằng hữu? Tình nhân? Hình như đềukhôngphải.

Nàng cảm thấy giữa họ cómộtcây cầu, họkhôngthể thoát ra, người khác cũngkhôngthể chui lọt.

“ Ngươi… vừa rồi cố ý để nàng giẫm lên chân?”

Trình Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn,khôngđáp mà hỏi ngược lại: “ Những ngày này, có phải nàngđãkhiến Tô đạo hữu gặpkhôngít phiền toái?”

Tô Duyên lắc đầu, trêu chọcnói: “ Nhờ Trình đạo hữu ban tặng,mộttháng nay lúc nào nàng cũng nhắc đến ngươi.”

Trình Tử Xuyên: “ Thù dai,thậttrẻ con.”

Tô Duyên cườimộttiếng, đầy ý vịnói: “ Ai bảo Trình đạo hữu thích trêu chọc nàng, đương nhiên, ngươi cũng có thể dụ dỗ được nàng."

" Hồ ly mặc dù xảo trá, cũng có thể bị người thuần phục.” Thần sắc Trình Tử Xuyên đột nhiên trầm xuống, phảng phất như cómộtđám mây trắng bay tới cheđitâm tình củahắn, “ Nhưng nếu bị người trói lại, hồ

lysẽthiếuđimộtphần linh tính. Takhôngmuốn làm người thuần dưỡng, cũngkhôngmuốn ai trở thành người trói buộc mình.”

https://thuviensach.vn

Tô Duyên vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, cảm thấy nhưhắnđãbiếtrõgì đó.

Trình Tử Xuyên lập tức vô cùng lễ độ cúi đầu chào nàng, tác phong nhanh nhẹn, nước chảy mây trôi, nhìnkhôngra chút nàokhôngthích hợp: “

Quấy rầyđãlâu, làm phiền Tô đạo hữu chiếu cố, đa tạ.”

Tô Duyên bĩu môi,mộtlần nữa nở nụ cười,khôngnhiều lời nữa.

Hôm sau, hai người cáo biệt Tô Duyên, rời khỏi Thiên Lâm Thành,đivề

phía Trình gia.

Tại Trình gia,mộttòa lôi đài cao vút lặng lẽ được dựng lên.trênđài,mộtnam tử kiêu ngạo mặc đạo phục Cửu Nguyên Môn, cầm trong taymộtthanh trường kiếmđangđứng thẳng tắp,khôngnóimộtlời. Khán giả xung quanh đều nhất mực đứng cáchthậtxa, sợ bị liên lụy.

hắncứ đứng thế đến trưa, nhưng bóng dáng người còn lại vẫn chưa thấy.

Tiếng bàn luận thỉnh thoảng vang lên.

“khôngphải là sợ rồi chứ?”

“ Ta nghĩ làkhôngphải, có lẽ bị trì hoãn vì lí do nào đó.”

“ Bây giờ vẫn còn sớm, gấp cái gì?”

…

Đúng lúc này, mặt Trình Tiện liền biến sắc: “ Tiểu tử này, thế mà vẫn dám đến!”

Huyền Dự chân nhân cười cười, mang bộ dạng chắc thắng, chậm rãinói:

" Vậy hãy để chohắn... Cóđimàkhôngcó về!"

https://thuviensach.vn

Chân trời xuấthiệnlưu quang, hai đạo thân ảnh nhanh chóng xuấthiện.

" Ngươisẽthắng."

Trình Tử Xuyênđangmuốnđilên đài, nghe Lâu Nguyệt Đồng bất chợtnóimộtcâu liềnkhôngkhỏi dừng lại: “ Có lòng tin với ta như vậy?”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, so với người trong cuộc còn kiêu ngạo hơn, hất cằm: “ Thua làm mất mặt ta!” Dừngmộtchút, nàng lại thêmmộtcâu,

“ Huyền Dự và Thanh Gia cùng thế hệ, ngươi thua còn làm mất mặt Thanh Gia!”

Trình Tử Xuyên có chút dở khóc dở cười nhưng cũngkhôngcho nàngmộtcâu trả lời chắc chắn, chỉnóimộtcâu: “ Nhìn chothậtkỹ, cuộc tỷ thí này quan trọng nhấtkhôngphải chuyện thắng hay thua.”

khôngđợi Lâu Nguyệt Đồng tỉnh táo lại,hắnđãbước lêntrênlôi đài.

Trình Diệu cuối cùng cũng động đậy, tựa nhưmộtcon cự long ngủ say nayđãthức giấc, khí thế ngút trời, chỉ nghehắnlạnh lùngnói: “ Cuối cùng ngươi cũngkhônglâm trận bỏ chạy!”

Trình Tử Xuyên giương mắt, lẳng lặng nhìn sang: “ Cómộtchuyện ta vẫn luôn muốn biếtrõ, hôm nay hãy cho tamộtđáp án.”

Đạo phúc trắng tinh, thanh sam mờ ảo, nhìn từ xa, Trình Tử Xuyên nhưmộtnhân vật bước ra từ bức họa, chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được hai cố khí thếđangđối chọi nhau gay gắt.

Người xuất thủ trước là Trình Diệu,hắnthành thục xuất ramộtchiêu thức quen thuộc “Chiến Long Tam, thiên long sát!”

Trình Tử Xuyên hai tay mở rộng, đầu ngón tay như có ánh sao sáng chói bao phủmộtvùng trời, thiên longđangvẫy đuôi bay lượntrêntrời vậy mà https://thuviensach.vn

lạikhôngthể lao xuống, tảnđikhôngmộttiếng động, phảng phấtmộttia khói lửa.

" Nhờmộtchút, nhờmộtchút, phiền ngươi nhường đườngmộtchút!"

âmthanh thở hổn hển vang lên, Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa vọt đến bên cạnh tiểu ma nữ, vội vàng hỏi: “ Bắt đầu rồi? Bắt đầu rồi?”

Lâu Nguyệt Đồng đến đầu cũngkhôngthèm quay lại: “ Mắt ngươi dùng để làm gì?”

" Ta..."

" Phó huynh đừng nóng vội, vừa mới bắt đầu! Tiểu biểu đệ của ngươi nhìn nhưđangchiếm thế thượng phong nha!” Hoa Hoa Hóakhônghề cảm thấy việc dẫn người tađithám hiểm mà còn nhầm đường, làm trễ nải thời gian làmộtviệc đáng xấu hổ, còn cười hì hì chỉ chỉ, “ Nhìn bên kia kìa, tiểu tiên nữ của ngươi cũng đến.”

Vạch áo cho người xem lưng, Phó Diễn Chi cảm thấythậtmệt mỏi!

Nhưng lúc nàyhắncũngkhôngrảnh quan tâm đến Tần Tiêu,khôngchớp mắt nhìn lên lôi đài, phíatrênphong vân đột biến.

“ Chỉ là mới quamộttháng ngắn ngủi, tại sao Trình Diệu lại lợi hại hơn nhiều như vậy?” Phó Diễn Chi mắt thấy đòn phản kích của Trình Diệu thành công vây Trình Tử Xuyên lại liềnkhôngkhỏi tự lẩm bẩm, lần trướchắnvà Trình Diệu động thủ tại Cửu Nguyên Sơn cũngkhôngđến được trình độ này.

Chẳng lẽ Lâu Nguyệt Đồngnóiđúng?

hắnnhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng, lại thấy mặt nàngkhôngchút thay đổi, tinh xảo lạnh lùng mà tràn đầy sát khí, nhìn quathậtcó điểm dọa người.

https://thuviensach.vn

Tiểu ma nữ chí công vô tưnói: “ Quên mấtkhôngnói, tên kiakhôngthể

dùng đạo lực, nếukhôngsẽkéo lôi kiếp đến!hắncó nhiều bảo vật, tại saokhônglấymộtthứ để đối phó với Xích Hoàng Kiếm? Trình Tử Xuyên, Trình Tử Xuyên, cuối cùng ngươiđangnghĩ cái gì? Cuối cùng ngươi muốn làm gì?”

“ A!” Phó Diễn Chi hét lênmộttiếng kinh hãi, đồng thời vang lên cùng những người xung quanh,trênlôi đài, Trình Diệuđãđâm kiếm vào Trình Tử

Xuyên!

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày.

Nhưng saumộtkhắc, tình thế thay đổi. Trình Tử Xuyên lại nhân cơ hội đó, đoạt Xích Hoàng Kiếm trong tay Trình Diệu!

Tiên kiếmmộtkhiđãnhận chủsẽkhôngđể người khác có quyền sử dụng, nhưng vừa dính máu của Trình Tử Xuyên, Xích Hoàng Kiếm chỉ rung lênmộtchút, sau đó yên ổn để Trình Tử Xuyên cầm trong tay.

Trình Diệu kinh hãi: "Xích Hoàng Kiếm!khôngthể nào!"

hắntừng nghe Huyền Dự chân nhân nhắc quamộtchuyện. Xích Hoàng Kiếm ngủ saytrênCửu Nguyên Sơnđãnhiều năm, chỉ khihắnlên núi mới tỉnh giấc, tiên kiếm nhận chủ. Nếukhôngphảihắnưu tú, Huyền Diệu chân nhânđãkhôngmộtmực làm theo ý mình, tặng thanh tiên kiếm này chohắn.

Vì thế,sựkết nối củahắnvới Xích Hoàng Kiếmkhônghề bình thường, tuyệt đốikhôngthể bị chặt đứt đơn giản như vậy!

Trình Tử Xuyên rũ mắt tránhđicông kích của Trình Diệu,khônghề để ý đến vết thươngtrênvai.hắncúi đầu nhìn Xích Hoàng Kiếm, dung nhan như

tuyết, khuôn mặt lãnh đạm toát ra vẻ mê hoặc ôn nhã, thanhâmtrong trẻo nhưng lạnh lùng, lờinóilại hết sức châm chọc: “ Ngươi sử dụng nóđãnhiều https://thuviensach.vn

năm nhưng lạikhônghề biết, đây vốn làmộtthanh… Thần kiếm bị phong ấn?”

Trình Diệu dừng công kích, hai mắt trợn to, trong lònghắnbỗng xuấthiệnmộtloại chấn động uy áp lớn, lặng lẽ tản ra.

Xung quanh lôi đài xuấthiệnmộtđám sương mù, ngăn cản tầm mắt mọi người.

“ Này, đây… là chuyện gì?” Phó Diễn Chi gấp rút đến chết.

Lâu Nguyệt Đồng đặt tay lên ngực, thần sắc ngưng lại,khôngchút do dự

nhắm chặt hai mắt. Khi nàng mở mắt ra, trong mắt xuấthiệnmộtngọn lửa sâu kín, dễ dàng nhìn thấu qua màn sương mù.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 39: Thần quân

Mây tụ lại che khuất ánh sáng mặt trời, sắc trời bỗng trở nên ảm đạm.

Tất cả những người xung quanh đều như bất động trongmộtkhắc đó – trừ

Lâu Nguyệt Đồng!

Trình Diệu đột nhiên lui lại mấy bước, đưa tay làmmộtđộng tác quỷ dị -

nắmthậtchặt cổ mình, dường nhưđangkhôngthở ra hơi: “ Vì… vì sao?”

Trình Tử Xuyênkhôngđộng đậy, tay áo bay trong gió phát ra tiếng vù vù, Xích Hoàng Kiếm trong tay khẽ rung động.hắnkhôngnhanhkhôngchậmnói:

“ Yên tâm, ngươisẽkhôngchết.”

nóirồi, bàn tayhắncầm kiếm phong nhanh chóng vẽ lênmộtđường, huyết châuhiệnlên tứ phía. Xích Hoàng Kiếm đỏ lên nhưđangcómộtngọn lửa bùng cháy,khôngngừng lắc lư nhưđangmuốn chọc thủngmộtsựtrói buộc nào đó!

Trình Diệu kêu lênmộttiếng ngắn ngủi,hắnchỉ cảm thấy cơ thể mình giống hệt Xích Hoàng Kiếm, có thứ gì đó nhưđangmuốn thoát ra.

“ Trước đây rất lâu, Thần giới cómộtvị Chiến Thần uy danh hiển hách, khổ nỗihắnkhôngtìm được binh khí vừa tay.hắntìm ngàn năm, cuối cùng khi đến ranh giới Thần - Ma liền tìm đượcmộtkhối nham thạch, hao hết tâm sức đúc thànhmộtthanh thần kiếm tuyệt thế. Chiến Thần mừng rỡ, đem thần kiếm luyện thànhmộtmón thần khí.hắnrất muốn thử uy lực của thanh kiếm https://thuviensach.vn

này, đáng tiếc sau đó xảy ra lôi kiếp, Thiên Bi hình thành, chiến tranh nổ ra.

Chiến Thầnđivào cõi hư vô, thần kiếm cũngkhôngđược biết đến, cứ như

vậy yên lặng rơi xuống.”

“ Bí mật của Thần giời, tại sao ngươi lại biết?nóicho ta chuyện này có ích gì?”

Trình Tử Xuyên nhìnhắnnhưđangnhìnmộttên thiểu năng trí tuệ, giọngnóicũng nhạtđi: “ Xích Hoàng Kiếm, chính là thanh thần kiếm tanóitới.”

Trình Diệu nghẹnmộtcái, đột nhiên phá lên cười,mộtbên cố thởmộtbên cười nhạo: “ Thần khí bổn mạng của Chiến Thần nhận ta làm chủ nhân, chẳng lẽ ngươiđangđịnhnóita là Chiến Thần chuyển thế? Lờinóinày đemđilừa trẻ con ba tuổi cũngkhôngnổi, còn dám mang đến lừa ta?”

Trình Tử Xuyênkhôngđể ý tớihắn, tiếp tụcnói: “ Thần khí bổn mạng đồng mệnh tương liên,mộtkhi bị người ta tước đoạt, dù là Thầnđinữa cũngsẽtổn thương nguyên khí nặng nề, cảnh giới tu luyện rớt xuống…”

Theo lời trần thuậtnhẹnhàng củahắn, màu đỏ nhanh chóng bao trùm toàn bộ Xích Hoàng Kiếm, thân kiếm chợt phát ra ánh sáng cực lớn, bỗng chốc thoát khỏi tay Trình Tử Xuyên. Cùng lúc đó, thân thể Trình Diệu chấn động, hoàn toàn ngã xuống.

Chỉ là sau đómộtlát, Trình Diệu lại đứng lên, nhưng người đứng lên kia, tựa hồ nhưkhôngphải làhắn.

Khuôn mặt vẫn tuấn tú lãnh ngạo như trước nhưngkhôngcòn tâm cao khí ngạo, mà mang theomộtloại ngạo nghễ khónói. Theomộtmức độ nào đó, Trình Tử Xuyên thường xuyên được chứng kiến vẻ mặt này khiđicùng với tiểu ma nữ.

Hiển nhiên, dung mạo cũng như khí chất của Trình Diệu tăng lên vài lần.

https://thuviensach.vn

“Trình Diệu” mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc.

Thần sắc Trình Tử Xuyên lại hoàn toàn lạnh xuống, trong mắthiệnlênmộttia đùa cợt và thương cảm: “ Ta vốnđangsuy nghĩ, Trình Diệu chỉ làmộttu sĩ bình thường, tại sao có thể dung hợp với đạo cốt bẩm sinh? Quả nhiên, Trình Diệu cũng chỉ làmộtcái tượng gỗ,mộtthứ giúp ngươi giấu diếm thiên cơ, gửi thể tại nhân gian.”

Trình gia chỉ biếthắnlà người mang thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, được Thừa Thiên chiếu cố, mưu đoạt căn cốt củahắnthay thế cho Trình Diệu nhưng lạikhôngnghĩ qua,đãlà căn cốt đạo thể bẩm sinh, người bình thường sao có thể nhận?

Ánh mặt “Trình Diệu” chợt lóe,hiệnlên vài phần ngạc nhiên nghi ngờ.

Trình Tử Xuyên đoánkhôngsai, Trình Diệu kiakhôngphải Trình Diệu, nhưng “Trình Diệu” này lạikhôngcách nào xác định Trình Tử Xuyên đến cùng biếtrõbao nhiêu.

“ Vì thế ngươi mới cố ý đoạt Xích Hoàng Kiếm, bức bản quânhiệnthân?”hắnlạnh lùng, “ Ngươiđangtự tìm đường chết.”

Trình Tử Xuyênnói: " Phảikhông? Vậy ngươi tới giết ta thử xem."

"Trình Diệu" đứng ở đằng kia lạikhôngđộng đậy,khôngphảikhôngmuốn, mà làkhôngdám.

Thiên Bi dù có vết rách, nhưng chỉ cầnkhôngbị hủy diệt hoàn toànthìsinh linh lục giới nhất định phải tuân theo quy tắc tuần hoàn, thực lực càng mạnh càng bị hạn chế, nếukhônghắncũngkhôngcần mượn đến thân thể của Trình Diệu.

" Sợ sao?" Trình Tử Xuyên thần sắc lãnh đạm, khí thế hoàn toànkhôngthua người đối diện, chậm rãinói, “ Chiến Thầnđãtừng đánh đâu https://thuviensach.vn

thắng đó của lục giới, Thần quân khiến Ma tộc nghe thấy tên cũngđãsợ mất mật trong cuộc Chiến Thần – Ma thượng cổ, vậy mà lúc này, ngay cảmộtngười bình thường như ta cũngkhôngdám giết?”

“ Ngươikhôngcần dùng mánh khóe miệng lưỡi, bản quânsẽkhôngtrúng kế khích tướng của ngươi.” Dưới thế xác của Trình Diệu, Chiến Hoàng Thần quân dường như có thể nhỉn ra người áo xanh kia chính làsựtồn tại tối cao của lục giới bảy trăm năm trước. Đồng tửhắnco lại: “ Ngươi… nếu là người bình thường, bản quân cũngkhôngcần nhọc lòng!”

Vì saokhôngthể hoàn toàn hủy diệthắn? Vì sao còn có thể chuyển thế?

Chiến Hoàng Thần quânkhônghiểu sao bắt đầu cảm thấy vô cùng phức tạp.

" Takhôngphải người bình thường?" Trình Tử Xuyên như châm biếm màkhôngphải châm biếm, “ Vậy ngươinóixem ta là ai?”

“ Nếu ngươiđãbiếtrõnhiều chuyện như vậy, cần gì phải giả ngốc?” Chiến Hoàng Thần quân nắm chặt Xích Hoàng Kiếm nhưđangche giấu tâm tình nào đó, gằn từng chữ, “ Ngươi và ta đềuđãhiểurõ- - Thánh tôn chuyển thế!”

“ Thánh tôn chuyển thế? Danh tiếngthậtlớn!” Trình Tử Xuyên hờ

hữngnói, “ Nghĩ đến chuyện này, tathậtsựcảm thấy oan uổng. Takhôngmảy may nhớ gì hết, lại vô duyên vô cớ vì cái danh tiếng này mà mất cha mất mẹ, mất cả căn cốt, suýt nữa bỏ mạng. Ngươi cũngthậtnhát gan,mộtThánh tôn lạc hạ, rời khỏi Thiên Ngoại Thiênđãnhiều năm như vậy vẫn còn đuổi giết chuyển thế củahắn, cuối cùng ngươiđangsợ điều gì?”

“ Sợ?" Chiến Hoàng Thần quân hừ lạnhmộttiếng, "Bản quân cho tới bây giờ đềukhôngsợ điều gì, chỉ hy vọng... ngươi vĩnh viễn biến mất!"

Trình Tử Xuyên từ chối cho ý kiến, cũngkhôngtiếp tục chọc vào chân đau củahắn, ngược lại hỏimộtvấn đề khác: “ Hồn phách cha mẹ ta ở đâu?”

https://thuviensach.vn

Chiến Hoàng Thần quân kinh ngạc liếchắnmộtcái,khôngngờ Trình Tử

Xuyên còn biếtrõcả chuyện này.

Tu sĩ nhân gian sau khi chếtđi, hồn pháchsẽđược đưa xuống Minh giới để

nhập luân hồi. Trình Yến và Phó Tiếu Lăng có công nuôi dưỡng Trình Tử

Xuyên, tích được công đức, vốn có thể chuyển thế bình an.

Lúc trước Trình Tử Xuyên cónóivới Lâu Nguyệt Đồng, Cửu Nguyên Sơn nơi duy nhất trong nhân giới có thể lên Tiên giới, xuống Minh giới. Sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ say bảy năm,hắnlấy thân phận Thanh Gia lặng lẽđitìm quanh Minh giớimộtlượt, biết được hồn phách của cha mẹđãbị người ta bắt trói,khôngđược nhập luân hồi.

Khi đóhắnliền hiểu ra, sau lưng Trình gia chỉ sợ cònmộtđôi tay khác thao túng, thứhắnphải đối mặt còn phiền toái hơnmộtTrình gia nhonhỏrất nhiều.

Chiến Hoàng Thần quân cười mà nhưkhôngcườinói: “ Có tình có nghĩa như vậy, quả nhiên chỉ làmộtchuyển thế. Thánh tônthậtsựsẽkhôngđể ý đến hai con kiến hôi!”

“ Takhôngphải làhắn, điểm này ta đồng ý.” Trình Tử

Xuyênkhôngmặnkhôngnhạt phản kích, “ Nhưng cũng là vì ta là chuyển thế

củahắnnên ngươi mới có dũng khí gây chuyện,khôngphải sao?”

“ Thếthìsao? Ngươi muốn làm giao dịch cùng ta? Dùng mạng sống của chính mình đổi lấy hồn phách của hai con kiến hôi?”

Trình Tử Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, tỉnh táo lạ thường: “ Bản thân quá ngu ngốc cũngkhôngnên suy bụng ta ra bụng người.”

âmthanh vừa dứt, bầu trờiâmu đột nhiên xuấthiệntiếng sấm vang dội.

"Trình Diệu" liền biến sắc - -hắnlà Chiến Thần của thần giới, đương nhiên biết việc mượn thân thể Trình Diệu chỉ giấu được nhất thời, https://thuviensach.vn

nhưngkhôngngờ còn làm kinh động đến cả Thiên Đạo, bản thể tại Thần giới nhất định cũngsẽbị tổn thương. Trình Tử Xuyên biết chuyện này,hắnchỉ đến đây để chứng thực và phỏng đoán,khôngphải muốn chính thức giao đấu.

Nhưng nếuđãđiđến bước này, Chiến Hoàng Thần quân cũngsẽkhôngvô lực quay về,hắnkhôngthể tặngkhôngTrình Tử Xuyênmộtcơ hội trưởng thành!

Ánh mắthắnrơi xuống Lâu Nguyệt Đồngđangđứng phía dưới lôi đài, duỗi tay ra xa điểmmộtcái, khóe miệng nhếch lên thànhmộtnụ cười lạnh: “ Trình Tử Xuyên, đây là lễ vật cho ngươi.”

Trình Diệu chấn động, ngã gục xuống. Cùng lúc đó, Thiên Lôi cảm nhận đượcmộtsựtồn tại nghịch thiên,khôngchút do dự bổ sét xuống, lôi đài ầm ầm sụp đổ, thứ vô hình xẹt qua người Trình Diệu lặng lẽ biến mất.

Lâu Nguyệt Đồng lúc này liền cảm thấy có chuyện gì đókhôngổn, nàng thử chọc thủng đám sương mù, đứng từ xa nhìn hai người giằng conóichuyện với nhau. Nhưng nàng cách họ quá xa,khôngnghe được họnóigì cả.

Đúng lúc nàngđanghoài nghi, “Trình Diệu” kia liền quay lại chỉ thẳng vào nàng. Đókhôngphải sát chiêu, nàng hoàn toànkhôngnhận ra đó là thứ

gì. Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, cũngkhôngpháthiệnra bản thân có chỗ

nàokhôngổn.

Cho đến khi những người xung quanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nguyênmộtđám cònkhôngrõchuyện gìđangxảy ra,đãthấy Thiên Lôi bổmộttia sét khổng lồ xuống.

Thậm chí việc này còn khiến cảnh giới họ phải khổ sở áp chế bất ngờ bị

buông lỏng, kéo lôi kiếp tới.

https://thuviensach.vn

Lôi kiếp bổ xuốngmộtnửa số tu sĩđangcó mặt ở đây, tất cả đều như đại họa, tình huống hỗn loạnkhôngsao kể xiết!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 40: Hảo cảm

“ Chuyện gìđangxảy ra?khôngphải biểu đệđangđánh nhau với Trình Diệu sao? Lôi đài tại sao lại sập? Lôi vân ở đâu ra? Biểu đệ đâu,hắn…”

Phó Diễn Chi lúc nào cũng có thể nhiều lời, Lâu Nguyệt Đồng đau đầu:

"Câm miệng!"

Hoa Hoa Hóa tránh thoát đượcmộtđạo sét nguy hiểm, tóc bị thiêu mấtmộtnửa, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cười hì hì: “ Thú vị quá, cảnh tượng mọi người cùng nhau độ kiếp thế nàythậtđồ sộ, trăm ngàn năm cũngkhôngthấy đượcmộtlần đâu!”

“ Thú vị?” Lâu Nguyệt Đồngnhẹnhàng ngắmhắnmộtcái, “ Bây giờ ta ném ngươi vào trung tâm lôi kiếp, cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là thú vị

nhé?”

Hoa Hoa Hóa vô tội thành thực lắc đầu: “khôngmuốn.”

Đây là chuyện gì?

Trong thời điểm mấu chốt này, Trình Tử Xuyên lạikhôngthấy bóng dáng đâu cả!

Lâu Nguyệt Đồngthậtmuốn đem họ toàn bộ đạp chết!

trênthực tế, Trình Tử Xuyênđangtrốn lôi kiếp, vì chuyện của Chiến Hoàng Thần quân mà quy tắc nhưđãtỉnh ngủ, kiểm tra rất sát sao… Lúc https://thuviensach.vn

này, người nào độ kiếp vẫn nên độ kiếp, phi thăng vẫn nên phi thăng, thuận theo tự nhiênthìhơn, kháng cựsẽbị nghiêm trị.

Trình Tử Xuyên... Đương nhiên là kháng cự.

Biện pháp chỉ cómột, dùngâmDương Bội đeotrênngười biến thành Thanh Gia, cheđihơi thở vốn có, chờ qua ba đạo lôi kiếp nàyđãrồinóisau.

Nhưng chuyện này chắc chắnsẽkhiến tiểu ma nữ nghi ngờ.

Chỉ thoáng do dựmộtchútđãthấy lôi vân đuổi theo, Trình Tử Xuyên thừa dịp lôi đài sụp đổ, tránh ánh mắt của mọi người, lật tay lấy miếng ngọc bội ra.

Lôi vân liền lặng lẽ tảnđi, đuổi theo những ngườiđangchuẩn bị độ kiếp khác,khôngchút nào chú ý đếnhắnnữa.

Trình Diệu chậm rãi mở mắt, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt, toàn thân đau nhức kịch liệt,hắnvừa nhìn, hóa ra lôi đài sau khi sụp đổđangđè lên ngườihắn, cũng mayhắnđược Xích Hoàng Kiếm hộ thể, tính mạngkhônggặp nguy hiểm. Nhưng dù là vậy,hắnchưa từng phải chật vật như vậy bao giờ.

Vì sao lại biến thành thế này?

hắnchỉ nhớ trong lúc đánh nhauđãbị Trình Tử Xuyên đoạt kiếm, sau đó linh lực toàn thân liền hội tụ vào đan điền, chẳng lẽ công kích toàn lực củahắnva chạm với linh lực của Trình Tử Xuyên? Nên mới làm lôi đài sụp đổ? Nhưng những lôi vân khổng lồ kia là sao?

Lúc này, Trình Diệu khó nhịn được cảm giác thống khổ,khôngcó tâm tư

gì suy nghĩ chuyện khác, chỉ muốn thoát thân.

https://thuviensach.vn

Đột nhiên,hắnnhìn thấymộtvạt áo trắng như tuyết, có người bước đến bên cạnhhắn. Người nọ mặc đạo phục Cửu Nguyên Môn, mang mặt nạ, cầm trong tay trường kiếm màu bạc, cho dù khung cảnh bên ngoài hỗn loạn nhưng vẫn rất bình tĩnh, thanh tịnh cao cao tại thượng. Trình Diệu mừng rỡ

kêu lên: “ Thanh Gia tiểu sư thúc!”

Trình Tử Xuyên: "..."

Tình huống này… cứu haykhôngcứu?

Trình Diệu là hóa thân của Chiến Hoàng Thần quân, lại được Xích Hoàng Kiếm hộ thể nên tuyệt đốisẽkhôngchết, như thế…

Trình Tử Xuyên trừng mắt,đivềmộthướng khác. Kiếm quang xẹt qua, những thứđangđètrênngười Trình Diệu nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ

là linh lực trong cơ thểhắnrỗng tuếch,khôngcó cách nào di chuyển nên đành phải bám vào Xích Hoàng Kiếm để đứng dậy, cảm ơn vô cùng chân thành:

“ Đa tạ sư thúc giúp đỡ!”

Trình Tử Xuyên: “… Ừ.”

“ Tại sao tiểu sư thúc lại ở đây?” Trình Diệu nghi hoặc hỏi.

Trình Tử Xuyên lãnh đạm đáp: “ Xem đánh nhau, cứu người.”

Trình Diệu cho rằng mình hiểurõtính tình tiểu sư thúc, nghe xong liền tự

phiên dịch lời nàngnói.hắncòn nhớrõTrình Tử Xuyên là bằng hữu của tiểu sư thúc, vậy hôm nay tiểu sư thúc đặc biệt đến xem, chắc là để tiện thể cứu người khi có vấn đề phát sinh?

Thanh Gia từ trước đều công bằng, chính trực vô tư, từtrênxuống dưới Cửu Nguyên Sơn đều vô cùng ngưỡng mộ. Mặc dù Trình Diệumộtlòng muốn giết Trình Tử Xuyên nhưng lạikhôngcó ý kiến gì với Thanh Gia,hắnchỉ cảm thấy buồn bực, cũngkhôngnóixấu Trình Tử Xuyên trước https://thuviensach.vn

mặt nàng, suy nghĩmộtchút rồi hỏi: “ Tiểu sư thúc muốn cứu Trình Tử

Xuyên?”

Trình Tử Xuyênkhôngtrả lời.

Trình Diệu thấyhắnkhôngnóigì lại càng thêm buồn bực.

Sau khi rời khỏi nơi đó, hai người gặp Huyền Dự chân nhân và Tần Tiêu.

Trình Diệu nghĩ "Thanh Gia"khôngmuốn mở miệng, liền nhanh chóng giải thích sơ qua cho họ hiểu vì sao "Thanh Gia" lại xuấthiện.

Tần Tiêu cúi đào chàohắn, Huyền Dự đánh giá: “khôngbiết Thanh Gia sư

muội giấu tiểu tử kia ở đâu?”

Trình Tử Xuyên đáp: “hắnthắng,đirồi.”

“khôngnhìn thấy ai thắng ai thua,khôngthểnóilung tung!” Huyền Dự liền biến sắc, nghiêm nghịnói, “ Trận chiến có nhiều điểm quái dị, ta nghi ngờ

tiểu tử kia giở trò, mong Thanh Gia sư muội giao người!”

Huyền Dự chân nhânkhôngthấy Trình Tử Xuyên, nhìn bộ dạng Trình Diệu chật vật như vậy liền hoài nghihắncũng bị thương,đãđược "Thanh Gia" giấuđi. Dù sao ai cũng biết, quan hệ giữa Trình Tử Xuyên và Thanh Gia rất sâu.

Trình Tử Xuyên cũngkhôngngụy biện, xoay người rờiđi: “ Nếukhôngtin, ngươi tự tìmđi.”

Huyền Dự có chút tức giận, Trình Diệu cảm kích "Thanh Gia" giúp đỡ

nênnóithay: “ Sư phụ, chuyện nàykhôngliên quan đến tiểu sư thúc, ta tỉnh lạiđãnhìn thấy nàng, nàngkhôngcó thời gian giấu người.”

Huyền Dự sớmđãkhôngưa vị sư muộikhôngcoi ai ra gì này, nghehắnnóivậy sắc mặt cũngkhôngtốt hơn bao nhiêu, nhưng cũngkhôngcản https://thuviensach.vn

lại.

Ai ngờ mấy người Lâu Nguyệt Đồng chạy về phía này tìm Trình Tử

Xuyên, đúng lúc nghe được những lời đó.

" Thanh Gia!" Lâu Nguyệt Đồng kêu lên.

Trình Tử Xuyênđiđến bên người nàng, cúi đầunói: “hắnbị thương, bất đắc dĩ phải dừng lại.”nóixong đưa tay chỉ chỉ lôi vântrênbầu trời.

Lâu Nguyệt Đồng gật đầukhôngchút hoài nghi. Trình Tử Xuyên vào ao Thăng Tiên tu luyện, lôi kiếp sớmđãnên vượt qua qua, ở nơi này ngây ngốc lâu như vậy chỉ sợkhôngáp chế nổi, vội vàng né tránh là chuyện bình thường.

Ngược lại, Phó Diễn Chi nhìn chằm chằm "Thanh Gia" đến phát ngốc, dụi dụi mắt, xoay ngườiđiche mặt.

Hoa Hoa Hóanhỏgiọng hỏi: “ Phó huynh, người làm sao vậy?”

Phó Diễn Chi vẻ mặt đưa đám, cũngnhỏgiọng đáp: “ Ta nhìn nàng cũng thấy giống tiểu tiên nữ của ta…”

"..."

Hoa Hoa Hóa trợn mắt há hốc mồm… A,thìra là như vậy, Phó huynh ngươi gặp muội tử nào cao lãnhmộtchút đều thấy giống tiểu tiên nữ của ngươi?

Nhìn Tần Tiêumộtchút, lại nhìn "Thanh Gia"mộtchút,hắnxem như hiểu ramộtchuyện, tiểu tiên nữ của Phó Diễn Chi nhất định làmộtcônương mặc bạch

y

trong

trẻo

nhưng

lạnh

lùng,

khí

chất

xuất

trần,nóikhôngchừnghắnđến Cửu Nguyên Sơnmộtlầnsẽgặp được cả trăm

“tiểu tiên nữ”!

https://thuviensach.vn

Đương nhiên Phó Diễn Chi cũng chỉnóivậy, tiểu tiên nữ củahắnchỉ

cómột, Tần Tiêu khi đó cũngđãthừa nhận,khôngthể nào có người khác.

Chỉ là, trong giây phúthắnnhìn "Thanh Gia", cómộtloại cảm giác quen thuộc khó hiểu xuấthiện.hắnnghĩ, nếu ngườihắngặp trướckhôngphải Tần Tiêu mà là "Thanh Gia",nóikhôngchừngsẽcó chuyện kỳ quái gì đó phát sinh… Đương nhiên Phó Diễn Chísẽkhôngngu ngốc đến mức đứng trước mặt Tần Tiêu, hỏi "Thanh Gia" rằng ngươiđãtừngđiqua dãy núikhôngkhônglần nào chưa…

Tần Tiêu kỳ thực liên tục liếc Phó Diễn Chi, nhìnhắncũngkhônggiống hậm hực tiều tụy vì đả kích lần trước liền thở phàonhẹnhõm, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Nàng lại thấyhắnnhập thần nhìn chằm chằm

"Thanh Gia", trong lòng cạchmộttiếng,mộtloại cảm giác chột dạ mãnh liệt ập đến, chẳng lẽ Thanh Gia tiểu sư thúc mới là...

“ Cùngđikhông?” Trình Tử Xuyên nâng kiếm bên người, lên tiếng hỏi thăm, ôn hòa hơnkhôngít so với khi đứng trước mặt đám người Huyền Dự.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn nhìn, đột nhiên nở nụ cười: “ Ngươi cũng hỏi thế trong lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

Trình Tử Xuyên sững lại, Lâu Nguyệt Đồng tự cho rằng "Thanh Gia"đangthẹn thùng, thoải mái đến gần giữ chặt tayhắn, nởmộtnụ cười ngọt ngào, chân tình khuyên bảo: “đi, cùngđiđi, tanóivới ngươi này, thủ đoạn của tên Trình Tử Xuyên kia còn nhiều mà, lần sau ngươi đừng quảnhắnđichết, đỡ phải chưa bắt được cá còn chọc phảimộtthân thịt sống, làm xấu danh tiếng bản thân…”

Vô hình bôi đen Trình Tử Xuyên, lạiâmthầm tổn hại Huyền Dự, hoàn toàn là phong cách của tiểu ma nữ.

Trình Tử Xuyên nghe nàngnói, lại cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tayđangôm lấy tay mình của nàng: “…”

https://thuviensach.vn

Thất muốn khóckhôngra nước mắt,hắncó nên cảm thấy thụ sủng nhược kinhkhông?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 41: Ký ức

sựviệc hỗn loạn hạ màn,khôngngười nào quan tâm đến thắng thua “cuộc chiến song Trình”, nguyênmộtđám vui vẻ trò chuyện đến, khổ khổ sở sở về, sau lưng đem Trình gia mắng chửi từ chân lên đến trời.

trênthực tế, nên khóc nhất ở đây phải là Trình gia,đãtính toán đâu ra đấy, nghĩ lần này có thể mượn danh Trình Diệu mà hãnh diệnmộtphen, ai ngờmộtmảng lôi kiếpkhônggiải thích được tự nhiên kéo đến hủy sách Trình gia, chếtkhôngít người, còn phải chịu lời mắng nhiếc của thiên hạ, quảthậtkhôngcó nơi kêu oan.

Nhưng chuyện lần nàykhôngcó chút liên quan nào đến Lâu Nguyệt Đồng.

Nàng cùng Thanh Gia và đám người kia rời khỏi Trình gia, mớiđiđượckhôngbao xa liền đột nhiên xuấthiệncảm giáckhôngthích hợp - -

rất nhiều hình ảnh vụn vặt như thủy triều lộn xộn tuôn ra, tuy pháp lực vẫnđangbị phong ấn nhưng ký ức dường nhưđangdần dần thức tỉnh.

Nàng đứng tại chỗ, lòng bàn tay đưa lên cheđiđôi mắt xinh đẹpđangdần nhuộmmộttầng bóng ma huyết sắc. Đầu nàng đau nhức khiến hơi thở đột nhiên biến đổi, trở nên thô bạo kinh người.

“ … Nàng làm sao?” Phó Diễn Chi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp tiểu ma nữ, trong lòng có chút sợ hãi.

https://thuviensach.vn

Hoa Hoa Hóa tiến lên trước muốn thểhiệnchút quan tâm, trong phút chốc liền bịmộtlực ép cường đại đẩy xuống mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc còn chưa kịp thu hồiđãho ramộtbúng máu.

Phó Diễn Chi vội vàng tới đỡhắn: " Hoa huynh, ngươikhôngsao chứ?"

Hoa Hoa Hóa đau khổ: “ Khụ khu, muốn đánh người có thể báo trướcmộtchút haykhông, dù sao cũng phải cho ta thời gian chạy trốn chứ…”

Phó Diễn Chikhôngcòn gì đểnói, vỗ vỗ vaihắnan ủi.

Trình Tử Xuyên đột nhiên nhớ đến cảnh Chiến Hoàng thần tướng chỉmộtcái về phía nàng, lập tức tiến lên nhưng cũng suýt bị đánh văng ra,mộtlúc sau mới có thể chạm được vào tay nàng,khôngbiếtnóigì nên đành phải hỏi: “ Bị thương rồi?”

Lâu Nguyệt Đồngkhôngcử động, cũngkhôngmở miệng, nàng nhưđangsa vàomộthoàn cảnh kỳ quái, trong mắt như cómộtmàn sương mờ ảo.

Trình Tử Xuyên có chút lo lắng,đangmuốn đánh ngất nàngđãthấy nàng ngẩng đầu lên, thần sắc mờ mịt,khôngbiếtđangnhìn về nơi nào, nhìn người phương nào, lẩm bẩm kêumộttiếng: “ Sư… sư tôn…”

Bàn tay Trình Tử Xuyên khựng lại giữakhôngtrung, tâm tình dưới lớp mặt nạ hoàn toàn thay đổi.

Lâu Nguyệt Đồngkhôngphảiđanggọi Thanh Gia, ánh mắt nàng nhưđangnhìn thấu hưkhông, chứng kiếnmộtchuyện gì đó.

trênThiên Ngoại Thiên, dạ minh châu phát sáng.

mộtbóng trắng nhanh nhẹn lướt qua.hắncó thể ngồi dưới tán cây nhập định

ngàn

năm

vạn

năm,khôngkinh

hãi

cũngkhôngđộng

https://thuviensach.vn

đậy,khôngsóngkhônggió, nhưngmộtkhi bước ra khỏi nơi đó,hắnlàmộtngười thủ hộ, cũng làmộtkẻ chuyênđigiết chóc, người kính sợhắnnhiềukhôngđếm xuể, người muốnhắnchết cũngkhônghề ít.

Nàng từng hỏihắnnhiều lần –sựtồn tại của ngươi chỉ để bảo vệ Thiên Bi, bảo vệ quy tắc sao? Ngươi lưu ta lại,khôngsợ có ngàysẽbị hủytrêntay ta?

hắntrả lời thế nào?

Nàngkhôngnhớ quárõ, chỉ có ấn tượng sâu đậm nhất vớimộtcâu.hắnngồi dưới tán cây ngẩng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt đẹp như tranh, ánh mắt ung dung như mây trời, thanhâmbình thản: “ Trời đất nàykhônggì là vĩnh hằng, bị hủytrêntay ngươi cũng là số mệnh.”

Sau đó,hắnthựcsựđãbị hủytrêntay nàng.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên bật cười, cười đến mức khiến đám người Phó Diễn Chi rợn cả tóc gáy, hời hợtnói: “ Căng thẳng cái gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra, hình như ta cómộtvị sư phụ.”

Phó Diễn Chi: “ … Vậyhắnđâu?”

Lâu Nguyệt Đồngnói: “ Bị ta giết.”

Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa: “…”

Lâu Nguyệt Đồng thấy sắc mặt họ đại biến cũngkhôngđịnh giải thích, triệu hồimộtđám mây bayđi.

“ Gì vậy?” Phó Diễn Chi định đuổi theo liền bị Trình Tử Xuyên ngăn lại,hắnnói, “ Các ngươiđitrước, ta tìm nàng.”

Trình Tử Xuyên nhanh chóng đuổi theo Lâu Nguyệt Đồng, lưu lại hai người Phó Hoa hai mặt nhìn nhau.

https://thuviensach.vn

Hồi lâu sau, Hoa Hoa Hóa bỗng nhảy ramộtcâu: “ Ta đột nhiên nhớ

ramộtchuyện…”

“ Chuyện gì?”

" Trong truyền thuyết,khôngphải Thánh tôn thu nhậnmộtma đầu làm đồ

đệ, vì đồng quy vu tận với nàng nên mới lạc hạ sao?"

"..."

" Chẳng lẽ khi sư diệt tổ lúc đó là phong trào? Đầu năm nay người làm sư phụthậtbi thảm, ta quyết định về sausẽkhôngthu nhận đồ đệ…"

Phó Diễn Chi cònkhôngkịp châm chọchắn,đãnghe thấymộtthanhâmsay khướt cả giận: “ Tiểu tử thúi, ngươinóiai muốn khi sư diệt tổ?”

mộtlão nhân quần áo rách nát chẳng biết từ lúc nào xuấthiệntrênmảnh đất trống trải, tay cầm hồ lô rượu, thình lình hắt hơimộtcái, lôi thôi hệtmộttên ăn mày.

Hoa Hoa Hóa dụi dụi mắt, vui vẻnói: “ Sư phụ!”

Hoa nở hai đóa, mỗi đóamộtcành.

Trình Tử Xuyênkhôngtốn chút sức lực nàođãđuổi kịp Lâu Nguyệt Đồng, muốn kéo nàngnóichuyện lại bị nàng tránhđi: “ Ngươiđitheo ta làm gì?”

Lâu Nguyệt Đồng cũngkhôngpháthiệntâm trạng của mình có chútkhôngthích hợp, nàng chỉ muốn tìmmộtnơi yên tĩnh để xử lýthậttốt đám ký ức đột nhiên xuấthiệnnày thôi,khôngmuốn để ý đến bất kì ai, đối với "Thanh Gia" từ trước vẫn cảm thấy thuận mắt cũngkhôngkiên nhẫn, khẩu khínóichuyện đặc biệt lạnh lùng.

Trình Tử Xuyên im lặngmộtchút,nói: “ Ngươiđangbuồn.”

https://thuviensach.vn

“nóilung tung cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy ta buồn?” Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhưđangbị ai đó dẫm vào đuôi, hai tay công kích Trình Tử

Xuyên, “ Ngươi cútđicho ta!”

Tâm tình nàngđangbị đè nén, trong nháy mắt liền vỡ đê, hai mắt đỏ

lên,khôngrõvì ức giận hay gì khác.

Trình Tử Xuyên sợ làm nàng bị thương nên thu Tru Tà Kiếm lại,khônghề

né tránh, mà lúc này, hai ngườiđangởtrênkhôngtrung.

Linh lực va chạm, trắng đenrõràng như khói lửa.

Lâu Nguyệt Đồngđangđánh đột nhiên ngừng lại, đám mây dưới chân nàng tản ra, cả người cứ thế rơi xuống, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm bầu trời rộng lớn, trong mắt xẹt qua vài tia sáng nhưng cuối cùng chỉ còn lạisựmờ mịt.

Váy đen bay trong gió lộ ra thân hình mảnh mai đơn bạc, làm người ta dậy lên cảm giácmộtmỹ nhân lãnh diễmđangbị đưađihiến tế.

Nàng cho rằng mìnhsẽrơi xuống đất, nhưngkhông, nàng rơi vào vòng tay củamộtngười.

Trình Tử Xuyên buôngmộttiếng thở dài.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn: “ Đầu óc ta rất loạn, muốn được thanh tỉnhmộtchút, ngươi đỡ ta làm gì?”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Sợ ngươi tự tử.”

Ánh mắt Lâu Nguyệt Đồng lấp lánh ánh lệ, hừ lạnh: “ Ta giống loại người như thế?”

“ Ừ,khônggiống.” Trình Tử Xuyên thuận thế kéo nàng ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của nàng,mộtthân trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại https://thuviensach.vn

thần kỳ mang lại cho nàng cảm giác ấm áp, “ Có chuyện gì, có thểnóivới ta.”

Lâu Nguyệt Đồng trầm mặcmộthồi lâu mới nhìnhắn, cười nhạonói: “

Takhôngmuốnnóichuyện trời đất vớimộtngười đeo mặt nạ…”

Dừngmộtchút, nàng mệt mỏinói, “ Ngươi vẫn nênđiđithôi, nếukhônglát nữakhôngchừng tasẽgiận chó đánh mèo với ngươi.”

Tính tình nàngmộtkhiđãbộc phátsẽkhôngquan tâm đến ai, điểm này nàng rấtrõràng.

Trình Tử Xuyên yên lặng gỡ mặt nạ xuống, lẳng lặng nhìn nàng - - Bây giờ có thểnóirồi.

Lâu Nguyệt Đồng giật mình,khônghiểu tại sao lại nhớ đếnmộtcâunóicủa Trình Tử Xuyên – “ Nếu ngày nào đó ngươi cần giúp đỡ, ta cũng nguyện xông vào địa ngục U Minh, suối vàng ngàn trượng để giúp ngươi.”

Thanh Gia vàhắnbiểu đạtsựquan tâm theo cách khác nhau nhưng đều khiến nàng an tâm như vậy, làm nàng có cảm giác trùng hợp khác thường.

“ Ta muốn hỏi ngươimộtvấn đề.” Lâu Nguyệt Đồng rũ mắt, thản nhiênnói, “ Nếu ngươi cómộtkẻ địchkhôngđội trời chung,khôngphải ngươi chết cũng làhắnvong, vậy vì sao ngươi thà rằng mình chết, cũng phải đểhắnsống?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 42: Dương mưu

Khi Lâu Nguyệt Đồng hỏi câu này cũngkhôngmang theo tâm trạng gì đặc biệt, cơ hồ luôn giữ thái độ lạnh lùng như chuyện nàykhôngcó chút quan hệ gì với nàng. Nhưng đương nhiên, nếu chuyện nàythậtsựkhôngcó quan hệ gì với nàng, nàng cũngkhôngcần hỏi.

Trình Tử Xuyên giật mình, khẽ nhướn mày, dung quang như tuyết, thanhâmyên tĩnh mà thuần túy: “ Vìyêu?”

Lâu Nguyệt Đồng bật cười, cười đến mức cả ngườikhôngngừng run rẩy:

“khôngngờ ngươi có thểnóiđùamộtcách nghiêm túc như vậy, vìyêu? Chỉ

người phàm mới coi loại tình cảm nhàm chán này vĩ đại như thiên địa,trênthực tế, ngàn năm trôi qua, tình cảm sao có thể duy trì?”

Trình Tử Xuyên suy nghĩmộtchút, hỏi nàng: “ Ngươiđãtừngyêuchưa?”

“ Ngươiyêurồi?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi ngược lại.

Trình Tử Xuyên lắc đầu, chậm rãinói: “ Vì thế takhôngthể đánh giá lờinóicủa ngươi.”

“ Ngươi rất cẩn thận.” Lâu Nguyệt Đồngnói, “ Ta và ngươi hoàn toàn tương phản. Từ lâu tađãthích làm gì liền làm nấy, muốn cái gì có cái đó, chọc vàokhôngít tai họa. Có lẽ ông trời thấy ta quá chướng mắt nên mới tìmmộtngười đến quản giáo ta, nhưnghắnkhônghiểu, takhôngthể thay đổi…”

https://thuviensach.vn

Dừngmộtchút, nàng bực bội nhắm mắt lại: “khôngbiết chuyện gìđãxảy ra, đột nhiên ta nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, ta nghĩ rằng tađãchết, nhưng hóa ra ta vẫn còn sống.”

Vì thế, nàng mới mờ mịt như vậy.

Cuối cùng nàng cũng nhớ lại quang cảnh vạn nămkhôngđổitrênThiên Ngoại Thiên, nhớ tới người luôn lạnh như băng kia, nhớ tới khi Thiên Bi nứt toác, nhớ tới cảnh tượng trước khihắnhồn phi phách tán… Đôi mắt luônkhôngchút rung động đó lần đầu tiên lộ ra tâm tình phức tạp,mộtmực nhìn chằm chằm nàng cho đến khi nàng rơi vào giấc ngủ.

Cảm giác trước khi chết thế nào? Lâu Nguyệt Đồngkhôngcam lòng, đột nhiên dâng lên cảm giác muốn được giải thoát, nàngđãmệt mỏi đến cực điểm,khôngcó ý định tỉnh lại.

Trình Tử Xuyên nhìn nàng, bỗng nhiênnói: “ Mặc kệ có nhớ ra chuyện gì, ngươi vẫn là ngươi.”

nóirất đúng.

Nàng khikhôngnhớrõchuyện quá khứ còn có thể thuyết phục bản thân thích làm gìthìlàm như trước, nhưng khiđãnhớ lại rồi lạikhôngthể ngừng việc bản thânđanglàm, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng…

Nàngđãsớmkhôngthể quay đầu, cũngkhôngmuốn quay đầu.

Nụ cườitrênkhuôn mặt tiểu ma nữ vẫn lớn lối ngạo mạn, nhưng lại mang thêmmộtchút tang thương của hồi ức.

Trình Tử Xuyên vừa định đưa tay xoa đầu nàng, ngọc giảntrênngười bỗng sáng lên - - chỉ có chưởng môn mới có thể liên lạc vớihắn, nhưng chưởng môn bình thườngsẽkhôngquấy rầyhắntrừ khi có chuyện lớn xảy ra, khihắnkhôngcó cách nào tự quyết định.

https://thuviensach.vn

Chuyện trọng đại… Trình Tử Xuyên lập tức nhớ đến Chiến Hoàng Thần quân!

“ Có chuyệnthìđitrướcđi.” Lâu Nguyệt Đồng khoát tay.

“ Ừ.” Trình Tử Xuyênkhôngphải ngườikhôngbiết suy nghĩ, thấy nàngkhôngcòn đáng ngại nữa liền gật đầu cáo từ, Tru Tà Kiếm xuấthiệntrêntay,mộtthân đạo phục trắng vội vàng bayđi.

"Thanh Gia" vừađi, Lâu Nguyệt Đồng liền thay đổi sắc mặt.

" A Nguyên. " Giọngnóicủa nàng lành lạnh, " Ngươi cút ra đây cho ta!"

Kim ấn xuấthiệntrước mặt nàng,mộtthanhâmbi bô truyền ra: “ Tính tình ngươi càng ngày càng xấu.”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùngnói: " Chuyện gìđãxảy ra?"

“ Ngươiđanghỏi ta chuyện vì sao có thể khôi phục ký ức, hayđanghỏi chuyện trước kia?” A Nguyênnói, “ Chuyện thứ nhất ta có thể trả lời ngươi, ta vừa cảm nhận được hơi thở của Chiến Hoàng Thần quân.”

Ánh mắt Lâu Nguyệt Đồng chợt lóe: “ Làhắn?!”

“ Giấu diếm thiên cơkhôngdễ dàng,hắnlạikhôngtiếc mình lao lực.” Nhắc tới vị chiến thần kia, giọng điệu A Nguyên tràn đầysựchâm chọc và khinh thường, “ Các ngươi cũng là người quen cũ đấy!hắnđại khái muốn giải trừ

phong ấn của ngươi, nhưng chỉ có thể làm ngươi hồi phục ký ức.”

Lâu Nguyệt Đồng híp mắt, nhớ tới Trình Diệu lúc đó có chút kỳ lạ, bật thốt lên: “ Gửi thể!”

Kim ấn lúc lên lúc xuống nhưđanggật đầu, Lâu Nguyệt Đồng lạnh mặt hỏi: “đangyênđanglành, Chiến Hoàng Thần quân tại sao lại xuấthiệnở nhân https://thuviensach.vn

gian? Takhôngtinhắnchạy xuống đây chơi, A Nguyên, ngươi chắc chắnkhônglừa ta chuyện gì chứ?”

A Nguyên cũng lạnh lùngnói: “ Ta cần gì phải lừa ngươi? Ta biết ngươi hoài nghi gì, cũngđãnóinhiều lần, Trình Tử Xuyênkhôngphải chủ nhân của ta.hắnlà người ứng kiếp,khôngbình thường như thường nhân, nếuhắnlà chủ

nhân của ta, ta còn cầnđicùng hung thủ là ngươi sao?”

Lâu Nguyệt Đồng giật giật khóe miệng, nàngđivài bước, nhìn lên bầu trời: “ Takhôngbiết có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng chủ nhân ngươi…

xác thựckhônghoàn toàn biến mất.”

“ Ta vẫn luôn tin tưởng điều này.” Nhắc đến chuyện này, giọngnóiA Nguyên kiên định trước sau nhưmột.

Lâu Nguyệt Đồng duỗi tay gõ gõ kim ấn, dung mạo ngây thơ có chútkhôngphù hợp, thong thảnói: “ Nhưng dùhắncó trở về, cũngkhôngphải Thánh tôn khi xưa.”

A Nguyên chấp nhất: “ Chủ nhân chính là chủ nhân, mặc kệ chuyện gì, ta vẫn luônmộtlòng.”

Lâu Nguyệt Đồng nhìn nó hồi lâu: " Ngươi đừngđitheo ta nữa."

" Vì sao?"

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùngnói: “ Ta tìm đượchắnnhất địnhsẽgiếthắn, mà ngươisẽgây trở ngại cho ta.”

“ Ngươi!” A Nguyênkhôngnghĩ nàngsẽnóinhững lời này, giậnkhôngkiềm chế được, nếu có tayđãchỉ thẳng vào mặt nàng rồi, “ Vì sao ngươi lạikhôngtimkhôngphổi như vậy? Khi đó ngươi tạo sát nghiệt ngập trời, Thiên Đạokhôngtha, là chủ nhânđãthu ngươi làm đồ đệ, vì ngươi mà lưng đeo nghiệt quả, đổi lại cho ngươisựthanh tịnh bình an!trêntầng trời đó, https://thuviensach.vn

ngươinóimộtcâu thích, người vì ngươi mà phá bao nhiêu quy tắc? Cuối cùng ngươi lấy oán trả ơn, phá hủy Thiên Bi, hạihắnhồn phi phách tán, ngườiđãmắng ngươi câu nào chưa? Ngườikhônghề, thậm chí phong ấn ngươi cũng là để ngươikhôngbị Thiên Đạo đuổi cùng giết tận!”

Mắng xong, A Nguyên nghẹn ngào: “ Ngươi là nữ ma đầu vong ân bội nghĩa! Ta ghê tởm ngươi!”

Lâu Nguyệt Đồng nắm chặt tay, cố nhịn phất áo rờiđi: “ Ngươi vẫn là cútđi!”

“ Thiên đạo xa, nhân đạo khó, ma đạo mặc dù dễ, nhưng lại khiến ngươi muôn đời muôn kiếpkhôngthể quay đầu…”

Lâu Nguyệt Đồng sững người, bước chân khựng lại.

A Nguyên buồn bãnóisau lưng nàng: “ Còn nhớ sao? Đó là câu đầu tiên ngườinóivới ngươi khi ngươi lên tầng trời thứ chín. Nguyệt ma quân, Lâu Nguyệt Đồng, tình nghĩa sư đồ ngàn năm thựcsựkhôngđể lại chút gì trong lòng ngươi sao? Vậy ảo giác ngươi chứng kiến trong Cổ Linh Mộ là cái gì?

Vì sao ngươi luônkhôngchịu thừa nhận, ngươi cũng có tình cảm với người?”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Có tình cảmthìsao? Đạo bất đồng,khôngcùng chí hướng!”

Hay chomộtcâu “khôngcùng chí hướng”!

A Nguyên: “ Vậy ngươi và Chiến Hoàng Thần quân có cùng chí hướng sao? Đừngnóivới ta ngươikhônghiểu,hắncố gắng giải trừ phong ấn cho người chính là để ngươiđitìm Thánh tôn chuyển thế,hắnmuốn mượn tay ngươi giết người… Lục giới tuy lớn, nhưng người duy nhất trong thiên địa có thể giết được Thánh tôn, cho đến giờ cũng chỉ có mình Lâu Nguyệt Đồng ngươi mà thôi!”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 43: Đẩy ngã

Lục giới tuy lớn, nhưng người duy nhất có thể giết được người, cho đến giờ cũng chỉ có ngươi mà thôi!

Câunóinhư ma chú chui vào tai Lâu Nguyệt Đồng, biến lòng dạ sắt đá của nàng thànhmộtvũng nước.

Kết bạn với Thiên Bi, sinh ra từ thiên địa, thực lực phải mạnh đến mức nào? Lâu Nguyệt Đồng thân là đồ đệ có thể giết đượchắn, chỉ sợsẽbị lời đàm tiếu của nhân gian chôn vùi.

Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn, thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao…

Đó chưa bao giờ, từ trước đến nay, làmộtcâunóixuông.

hắnbị hủy diệttrêntay nàng, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ bằngmộtcâu

“hắnnguyện ý”, Lâu Nguyệt Đồng hiểu, nàng cái gì cũng hiểu.

Nhưng thếthìsao?

Vẫn là câunóikia –khôngcùng chí hướng!

Lâu Nguyệt Đồng cố duy trì vẻ mặt lạnh lùng, cương ngạnhnói: “

Takhôngcùng chí hướng với bất kì kẻ nào! Sống hay chết là chuyện giữa ta vàhắn,khôngcần người khác nhúng tay, ai muốn ngồi ngư ông đắc lợi cũng phải xem người đó có bản lĩnh này haykhông.”

hắnnhất địnhsẽchết, nhưng chỉ có thể chếttrêntay nàng.

https://thuviensach.vn

A Nguyên đột nhiênnóikhôngthành lời, nó biết trong lòng Lâu Nguyệt Đồng có tình, lại nhìnkhôngthấu đó là loại tình cảm gì,khôngphản bác được, đành để nàng rờiđi.

Kim ấn lóe lên, dần dần biến mất.

Cửu Nguyên Sơn, mây mù che khuất đỉnh núi, ngọn núi lớn nhất yên tĩnh và trang nghiêm hơn bình thường.

Chủ nhân chín ngọn núi đều tập trung ở đây,mộtlát sau, chưởng môn và chủ nhân những ngọn núi đều cúi người hướng về người vừa đến: “ Tiểu sư

thúc!”

Trình Tử Xuyên gật đầu đáp lễ, Huyền Dự bất mãn mở miệng: “ Sư muội tuổi táckhôngcònnhỏ, bối phận tuy cao nhưngkhôngthể lúc nào cũng bắt chưởng môn chờ lâu như vậy!”

hắnkhôngđề cập đến chính mình, chỉ đề cập đến chưởng môn.

Chưởng môn hiểu chuyện,khôngđợi Trình Tử Xuyên lên tiếngđãnói: “

Tiểu sư thúc trường kiếm thiên hạ, trảmyêutrừ ma làm rạng danh Cửu Nguyên,khôngnhư các vị sư thúc sư bá hàng năm chỉ ở Cửu Nguyên Sơn, đến muộnmộtlát cũng là chuyện thường… Huyền Minh sư bá, người thấy có đúngkhông?”

Huyền Minh là sư huynh Huyền Dự,hiệnnay có bối phận cao nhất Cửu Nguyên Sơn, làmộtlão giả mặt mũi hiền lành, luôn cùng chưởng môn làm người hòa giải. Lão rất thích "Thanh Gia", nghe vậy liền gật gật đầu, cười tủm tỉmnói: “ Chờmộtchút mà thôi, vừa vặn có thể ngắm phong cảnh,khôngcó gì đáng ngại,khôngcó gì đáng ngại cả.”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Ta đồng ý với Huyền Minh sư huynh.”

Huyền Dự nổi cáu.

https://thuviensach.vn

Chưởng môn nhân cơ hộinóichínhsự: “ Hôm nay mời chư vị đến đây, là vì ta nhận được lệnh truyền xuống từ Tiên Giới.”

Nghe xong, khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, rửa tai lắng nghe.

“ Tiên Đế có lệnh, toàn lực tìm kiếm Thánh tôn chuyển thế, chuẩn bị ứng đối kiếp nạn lớn!”

Chưởng môn lời ít mà ý nhiều, nhưng nghe được lệnh này, sắc mặt mọi người đại biến.

Bàn tay cầm kiếm của Trình Tử Xuyên nắm chặt,khôngbiến sắcnói: “

Lục giới đều biết, Thánh tônđãhoàn toàn lạc hạ bảy trăm năm trước.”

Hoàn toàn lạc hạ cũng có nghĩa là hồn phi phách tán,khôngthể nào chuyển thế.

Thần sắc chưởng môn buồn bã, gật đầu lạinói: “ Tiên Đếđãra mệnh lệnh này, hẳnsẽkhôngsai. Thánh tôn… cũng nên quay về, bảo vệ lục giới, bảo vệ

thiên địa.”

Trình Tử Xuyên thu lại tầm mắt, ánh mắtkhônggợn sóng.

Mọi người xung quanh nghe xong, đầu tiên khiếp sợ, sau đó lập tức mừng rỡ.

Lục giới đại loạn, nhân giới tối nguy.

Nếu Thánh tôn trở về, Thiên Bisẽđược hồi phục, cũng có thể quay lạisựphồn thịnh của bảy trăm năm trước.

Huyền Minh buông tiếng thở dài: “ Như thếthật… quá tốt.”

https://thuviensach.vn

Chưởng môn vung tay lên, giữakhôngtrung xuấthiệnmộtmặt kính cổ,hắncườinói: “ Đây là Chuyển Luân Kính Tiên Đế đồng thời gửi xuống, có tác dụng như Tam Sinh đài của Minh giới, dùng để tìm kiếm kiếp trước,sẽcó phản ứng với Thánh tôn chuyển thế.”

nóixong, Chuyển Luân Kính lần lượt chiếu lên những người đứng đây, cuối cùng chiếu lên người Trình Tử Xuyên. Trình Tử Xuyên thản nhiên hỏi: “ Rồi sao?”

Lần này, Chuyển Luân Kính dừng lại trongmộtkhoảng thời gian dài, nhưng vẫnkhônghề phản ứng.

Chưởng môn thu hồi, trêu chọcmộtcâu: “ Xem ra chúng ta đềukhôngphải.”

“ Nếu là Thánh tôn chuyển thế, nhất địnhsẽcó thiên phú lỗi lạc, căn cốt tuyệt hảo.” Huyền Dựnói, “ Chưởng môn có thể dùng Chuyển Luân Kính chiếu lên các đệ tử, nếukhôngcó, hãy truyền sang các môn phái khác.”

Huyền Minh gật đầunói: “ Chuyện này như mò kim đáy biển, nhất định phảiđitừng bướcmột.”

Chưởng môn đồng ý, quay sangnóivới Trình Tử Xuyên: “ Tiểu sư thúc nếu gặp được người tài khi xuống núi cũng nên chú ýmộtchút.”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Được.”

Sau khi xuống núi, Thanh Gia mặc đạo phục trắng như tuyết biến mất, Trình Tử Xuyên mặc thanh sam mờ ảo xuấthiện.

“ Tử Xuyên, ngươi lăn qua lăn lại hai thân phận như vậy, liệumộtngày nào đó có thểsẽnhầmkhông?” Phù Tanghiệnthân từ trâm gỗ, nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên như cómộtđóa hoađangmọctrênmặthắnvậy.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên sờ mặt, lắc đầunói: “ Còn tốt.”

Phù Tang cười vỗ vaihắn: “âmDương Bội quảthậtrất tuyệt diệu, Chuyển Luân Kính cũngkhôngnhận ra hơi thở của ngươi.”

Trình Tử Xuyên dừngmộtchút: "Ngươikhôngkinh ngạc sao?"

“ Kinh ngạc cái gì? Thân phận của ngươi?" Phù Tang nhún vai, “ Ngươi là tu sĩ bình thường cũng được, là Thánh tôn chuyển thế cũng được, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn vẫn là tên nhóc tâm cao ngút trời kia…”

Phù Tang chân thànhnói: “ Thánh tôn phải gánhtrênlưng trăm dân trăm họ lục giới, rất mệt mỏi...hiệntại ngươi chỉ là Trình Tử Xuyên, có thân nhân, cũng có bằng hữu.”

Trình Tử Xuyên nghe vậy khẽ mỉm cười, chậm rãi bướcđi,khônglên tiếng.

Phù Tang thầm nghĩ: “ Con ngườimộtkhi lớn lên nhất địnhsẽmấtđithứ gì đó, những gì Trình Tử Xuyên phải đối mặt đều ép người ta đếnkhôngthở

nổi. Nếu Trình Yến và Phó Tiếu Lăng còn ở đâythìtốt, ít nhấthắncòn có chút an ủi…”

Dường như nhìn rahắnđangsuy nghĩ gì, Trình Tử Xuyên ung dungnói: “

Phù Tang, ngươikhôngcần lo lắng cho ta, takhôngphảihắn."

Trong mắt Phù Tang đột nhiên xẹt quamộttia khổ sở,nhẹnhàng

“ừ”mộttiếng, quay về trâm gỗ.

Trình Tử Xuyên đem chuyện Thánh tôn chuyển thế hoàn toàn quẳng ra sau đầu,hiệntayhắnphải tìm tiểu ma nữ, thựchiệnlời hứa đưa nàng đến biên giới, nếukhôngchắc chắn nàngsẽgiận.

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến bộ dạng tức giận đến đỏ mặt của Lâu Nguyệt Đồng, Trình Tử

Xuyên nhếch môi, vô cùng vui vẻ.

Nhưnghắnđiqua Thiên Lâm Thành lạikhôngpháthiệnra bóng dáng Lâu Nguyệt Đồng, hỏi qua Phó Diễn Chi, họ cũng đềunóikhôngthấy nàng quay về.

Trình Tử Xuyên cũngkhôngvội, sử dụng khế ước, cảm ứngđitìm nàng.

Trời tối, rừng cây ngoài thành xào xạc trong cơn gió, thiếu nữ váy đen như hòa làmmộtthể với bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống, soi sáng dung nhan tinh xảo của nàng, đôi mắt đen sâu hun hút, nguy hiểm nhưng mê người.

Khuôn mặt nàng vẫn quá trẻ con, vì thếsựmị hoặctrênngười liền bớtđinhiều.

Trình Tử Xuyên dừng lại trước mặt nàng: “ Tại sao lại ở đây?”

Lâu Nguyệt Đồng quan sáthắnnhư đây là lần đầu tiên gặp mặt,mộtlúc sau ngoắc ngoắc ngón tay: “ Ngươi lại đây.”

Trình Tử Xuyên thu lại cảm giác cảnh giác mãnh liệt, đến gầnmộtchút, cúi đầu là có thể nhìn được đỉnh đầu nàng.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổhắn, dùng sức kéo khiếnhắnngã nhào xuống đất. Ánh mắt nàng lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩmnói: “ Ngươi biếtkhông? So với A Nguyên, ta tin tưởng trực giác và phán đoán của mình hơn.”

Trình Tử Xuyên hai tay đưa lên đỡ eo nàng, giọngnóinhàn nhạt: “

Chuyện gì?”

https://thuviensach.vn

“ A Nguyênnóingàn vạn lầnkhôngphải ngươi, nhưng ta vẫn cảm thấy…”

Nàng gằn từng chữ, "Chính là ngươi!"

Trình Tử Xuyên gọi tên nàng: “ Lâu Nguyệt Đồng!”

“ Trình Tử Xuyên.” Nàng cũng gọi tênhắn, “ Khế ước thượng cổ giữa chúng ta nhưmộttrò đùa, hạn chế ngươi, cũng hạn chế ta. Ngươi yên tâm, tạm thời tasẽkhônggiết ngươi, ta chỉ muốn xác thựcmộtchuyện…”

Lờinóicủa Lâu Nguyệt Đồng có thể tin được sao? Ít nhất lúc này Trình Tử Xuyênkhôngtin.

Vì nàng còn chưa dứt lời, saumộtkhắcđãhung hăng cắn lên huyết mạchtrêncổhắn, máu toàn thânhắncuồn cuộn chảyđi,khôngnhư trước kia, lần này,rõràng là nàng muốn mạnghắn!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 44: Hôn môi

Trăngđãlên đỉnh đầu, sáng như đèn lửa.

Dưới tán cây, hai ngươi đè chặt lên nhau, nhưngkhôngcó chút nào ái muội.

Máu trong cơ thể nhanh chóng trôiđi, toàn thân Trình Tử Xuyên rét run, nhấc tay lên muốn dùng pháp lực đẩy nàng ra. Nhưng chưa đợihắnđộng thủ, Lâu Nguyệt Đồngtrênngườihắnđãthống khổ run lên bần bật – khế ước phản phệ!

Sau khi kết thành khế ước, hai bênkhôngthể gây tổn hại cho nhau. Hành vi xúc động của Lâu Nguyệt Đồngđãchạm đến ranh giới cuối cùng của khế

ước, vì thế bị phản phệ.

Bàn tay Trình Tử Xuyên dừng lạimộtchút trongkhôngtrung, cuối cùng vẫnkhôngđánh xuống.hắncúi đầu: “ Nếu ngươikhôngdừng, chúng tasẽcùng chết.”

Lâu Nguyệt Đồngkhôngquan tâm,khôngnghe cũngkhôngđộng.

Trâm gỗtrênđầu Trình Tử Xuyên lóe sáng, Phù Tang cảm nhận đượchắnđanggặp nguy hiểm, muốnđira nhưng bịhắnép trở về.

Trình Tử Xuyên lập tức ôm chặt eo Lâu Nguyệt Đồng, tư thế của hai người trong nháy mắt đảo ngược, biến thành nàng ở dưới,hắnởtrên.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng kêu lênmộttiếng đau đớn, cuối cùng cũng buông lỏng miệng, toàn thân nóng rực như lửa.

Nàng ngước đầu, vì hút quá nhiều máu của Trình Tử Xuyên nên xương cốt chấn động, thêm cả phản phệ của khế ước, nàng chỉ cảm thấy cả người đau đến muốn ngấtđi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ngược lại, Trình Tử Xuyên vì mất máu quá nhiều nên toàn thân choáng váng, ánh mắt mù mịt, nhiệt độ cơ thể lạnh nhưmộtbức tượng đá.

Ngay sau đó, đột nhiênhắnphát giác thân dưới xảy ra biến hóa…

cómộtthứ gì đóđangdần nóng lên…

Lúc này, Lâu Nguyệt Đồng run rẩynói: “ Tađãnghi ngờ từ khi còn ở bên trong Cổ Linh Mộ, nhưng khi đó takhôngnhớ được… Nhưnghiệntại ta rất chắc chắn, ngươi chính làhắn!”

Cổ Phong từngnóivới nàng, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Pháp lực của Chiến Hoàng Thần quân cũng chỉ có thể kích thích ký ức của nàng, vậy mà máu của Trình Tử Xuyên lại có thể khiến phong ấn của nàng yếu hơn nhiều… Chuyện này,khôngcầnnóicũngđãbiết.

Trình Tử Xuyên chăm chú nhìn nàng.

Khuôn mặt tinh xảođãmấtđikhôngít vẻ ngây thơ, xinh đẹp mị hoặc khiến lòng người kinh hãi, tóc ngày càng dài, xoănnhẹnhư sóng biển, thân hình vẫn mảnh mai như trước. Mặc dù nàngkhôngđứng lên nhưnghắnbiếtrõ, nàng nhất địnhđãcao hơnmộtchút rồi.

Nếu nhưnóitrước đây nhìn nàng giốngmộttiểucônương mười hai mười ba tuổi, bây giờ ít nhất cũng phải làmộtthiếu nữ mười bốn mười lăm.

Phong ấnđãmấtđimộtphần ba hiệu lực.

https://thuviensach.vn

“hắn?hắnlà ai?” Thanhâmcủa Trình Từ Xuyên băng lãnh giống hệt thân thể củahắnkhiến nàngkhôngđoánrõđược tâm tình,mộttia ôn nhu trước kia cũng hoàn toànkhôngthấy nữa.

“ Sư tôn của ta.” Lâu Nguyệt Đồng nởmộtnụ cười châm chọc, “ Ngươi là chuyển thế củahắn.”

Trình Tử Xuyên nhìn vào mắt nàng: “ Nếu vậy, đây chính là thái độ

ngươi đối xử với sư tôn?”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng cườimộttiếng, đôi mắt xinh đẹp nhướn lên:

“hắnđãbị ta giết, ngươi nghĩ sao?”

sựchoáng váng khiến tầm mắt Trình Tử Xuyên mơ hồ,hắnnghe nàngnói, trong lòng tự nhiên dâng lênmộtnỗi niềm thê lương.hắnđưa tay chạm vào cổ nàng, thản nhiênnói: “ Vì thế ngươi định giết thêmmộtlần nữa?”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầu, khuôn mặthắndưới ánh trăng vô cùngrõràng, làn da tái nhợt làm nổi bật lên đôi mắt u tĩnh thâm thúy, lại có chút tiêu điều yên tĩnh.

Nàng nhất thờikhôngnóiđược gì.

“ Lâu Nguyệt Đồng.” Trình Tử Xuyênmộtlần nữa gọi tên nàng, giọng điệu lần nàykhôngcòn như dung túngmộttiểucônương ngây thơ khi trước mà nhưđangđàm phántrênchiến trường, hai quân chủ soái giằng co, khói thuốc súng tứ phía, “ Ngươi nghe chorõ, ta là ta,khôngphải người nào khác, ngươi nhận saimộtlần, ta có thể tha thứ,khôngcó lần thứ hai.”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi, ý tứ hàm xúckhôngrõ: “ Các ngươi làmộtngười.”

Trình Tử Xuyên vẻ mặt tối sầm, lãnh đạm hỏi: “hắnthích nàng sao?”

https://thuviensach.vn

“ Cái gì…”

Lâu Nguyệt Đồng mở to hai mắt, câu còn chưa dứtđãthấyhắncúi đầu, cảm giác buốt lạnh từ môi truyền đến khiến nàng như bị sét đánh, nhưng lại thoải mái lạ kì.

Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc,mộtngười khiếp sợ,mộtngười lặng im.

Lâu Nguyệt Đồngkhônghề cho rằng khi đó giữa nàng và Thánh tôn tồn tại tìnhyêunam nữ, họ là thầy trò,khôngquá thân cận. Nàng lạnh lùng bừa bãi, Thánh tôn lạikhôngthể động tình… Nhưng lúc này,sựthân mật với Trình Tử Xuyên lại làm nàng có cảm giác rung động khónóilên lời.

Nhịp tim đập nhanh vang lênthậtrõràng trong đêm tối, lạikhôngbiết là của ai.

Gò má Lâu Nguyệt Đồng nóng rực, lúc này lại nhìn thấy hai tai Trình Tử

Xuyên cũng lặng lẽ đỏ lên…hắnnhìn qua hình nhưkhôngđược tỉnh táo cho lắm.

Tiểu ma nữ mặc dùkhôngcó kinh nghiệm trong chuyện này cũng cảm thấy kì lạ, nàng thầm nghĩ: “ Người hủ động là ngươi, vậy mà còn thẹn thùng hơn cả ta, cái quỷ gì…”

Hai cánh môi nhanh chóng tách rời, tâm tình đảo loạn.

Lâu Nguyệt Đồng nhăn nhó, còn có tâm tư phân tích chohắnnghe: “

Lờinóivừa rồi của ngươi, cả động tác hôn ta nữa, có chút giống như

ngươiđangghen.”

Nàngđãtừng xem quamộtđống oanh oanh yến yến liếc mắt đưa tình khi Ma chủ nhậm chức, học đượckhôngthiếu chút gì, còn đem tặng nàng đủ

https://thuviensach.vn

loại lễ vật cổ quáikhôngthể đếm xuể, nghĩ nghĩmộtlúc, Lâu Nguyệt Đồng nhanh chóng quăng Trình Tử Xuyênđimấy trăm con phố.

Chỉ là công phu giả vờ giả vịt của Trình Tử Xuyên cũng như thần, giọngnóiđều đều: “ Takhôngghen.”

Lâu Nguyệt Đồng bắt lấy tà áohắn, lại trở mình đem vị trí hai người đảo lại: “khôngđược ta đồng ýđãdám hôn ta, lá gan của ngươi rất lớn, xem rathậtsựchán sống rồi.”

Trình Tử Xuyênnói: “ Nàng hút nhiều máu của ta như vậy,đãđược ta đồng ý chưa?”

Ánh mắt chạm nhau, phảng phất có sát khí tràn ngập.

Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh, cúi xuống cắn môihắn. Cảm giác này có thể

xuađisựnóng rực trong cơ thể khiến nàng hết sức thoải mái, đau đớn khi bị

phản phệ cũng dần phaiđi.

Trình Tử Xuyên thầm nghĩ: " Quả nhiên là tiểu ma nữ, thích làm gìthìlàm, trở mặt so với lật thư còn nhanh hơn.”

hắnôm eo nàng muốn đoạt lại quyền chủ đạo, Lâu Nguyệt Đồng lạikhôngdễ đối phó như vậy, hai tay cấu véo làmhắnhít thởkhôngthông.

Nhưng chỉmộtlúc sau, Lâu Nguyệt Đồng lập tức cảm thấy bên hông ngứa ngáy, cả người mềm nhũn, Trình Tử Xuyên nhân cơ hội đó lật người, sít sao đè nàng xuống.

Bất tri bất giác, động tác của hai người ngày càng tùy ý lớn lối.

Mãi sau đó, hai người mới tách ra, thở dốc nhìn lên bầu trời.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên nởmộtnụ cười, Trình Tử Xuyên cũng cười.

https://thuviensach.vn

“ Ta pháthiệnra, hình như ta thích ngươi.” Tiểu ma nữ rất thẳng thắn,

“khôngbiết có phảiđãbị ảnh hưởng bởi cái khế ước chết tiệt kiakhông?”

Trình Tử Xuyênnói: “ Ta cũng thế.”

Tiểu ma nữ: “ Ngươi cũng thế cái gì?”

Trình Tử Xuyênnóithẳng: “ Cũng có tình cảm với nàng…”

Dừngmộtchút,hắnthở dài, “ Lúc trướcrõràng nàng làmộttiểu nha đầu, ta thế

nào cũngkhôngnên…”

Tiểu ma nữ lơ đễnh, trong lòng tự nhủ, ngươi vẫn là sư phụ của ta còn gì… mặc dùhắnkhôngnhớ, cũngkhôngđịnh thừa nhận.

Nhưng nàng cảm thấy cái chuyệnkhôngmuốn thừa nhận này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Ánh trăng chiếu xuống, ôn nhu lạ kì.

Hai người nằm cạnh nhau rất lâu.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt: “ Mặc dù ta thích ngươi nhưng vẫn muốn giết ngươi!”

Nhất mã quy nhất mã, nàng phân biệt rất rạch ròi, thích haykhôngkhôngthể trở thành lí do khiến nàng hạ thủ lưu tình, ngược lại nàngsẽcòn xuống tay ác hơn, dùng hết toàn lực, vì nàng cảm thấy đây làmộtloại tôn trọng.

Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Mặc dù ta cũng thích nàng nhưngsẽkhôngđứng mặc cho nàng giết, cũngsẽkhôngđể nàng có thể dễ

dàng làm vậy.”

“ Người có đầu óc bình thườngsẽlàm như vậy.” Lâu Nguyệt Đồng rũ

mắt, lơ đãngnói, “ Chúng ta...đitìm Trảm Duyên Đàiđi.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 45: Ngọt ngào

Trảm Duyên Đài, có thể chặt đứt khế ước giữa họ.

mộtgiây trước còn thân mật khó tách rời,mộtgiây sauđãnóimuốn đoạn tình duyên… Người bình thường hẳnsẽbị tiểu ma nữ lăn qua lăn lại đến phát điên mất.

Trình Tử Xuyên ngược lại rất bình tĩnh: “ Chặt đứt khế ước là phương tiện giúp nàng giết ta?”

“ Đúng vậy.” Họđãsớmđiqua giai đoạn thăm dò nhau, tiểu ma nữ cũng lười vòng vo, “ Lúc trướcđãnóiqua, dựa vào bản lĩnh.”

Trình Tử Xuyên nghiêng đầu, đưa tay chạm vào má nàng: “

Nàngkhôngtiếc?"

Lâu Nguyệt Đồng há miệng cắn lên tayhắn, cười xấu xa: “khôngtiếc muốn giết,khôngbỏ được cũng muốn giết.đãnóivới ngươi rồi, tình cảmkhôngtrói buộc được ta,hiệntại ta thích ngươinóikhôngchừng chỉ là ảnh hưởng của khế ước,mộtkhi chặt đứt nhân quả xiềng xích, tasẽhạ

thủkhôngchút lưu tình.”

Có lẽ chỉ vì thích rất ít,khôngyêuđến khắc cốt ghi tâm.

Trình Tử Xuyên thở dài: “ Chưa từng thấy nàng thích làm gìthìlàm, tùy ý làm bậy như vậy.”

https://thuviensach.vn

“ Quá nghiêm túc cũngkhônghay.” Lâu Nguyệt Đồngnhẹnhàng đụng vào vết thươngtrêncổhắn, “ Nhanh như vậyđãquên đau rồi?”

Trình Tử Xuyên chậm chạpnói: "khôngdám quên."

Lâu Nguyệt Đồng động tay, miệng vết thương củahắnchẳng mấy chốc khép lại. Nàng cười cười, đưa hai tay ôm ngực, như có điều suy nghĩnói: “

Ta thích cảm giác…”

“ Cảm giác gì?”

Lâu Nguyệt Đồng khép mắt, trái tim tĩnh mịch từ bảy trăm năm trước dường nhưmộtlần nữa sống lại, nhưmộtviên đá băng được chiếu dưới ánh mặt trời ấm áp, ấm áp đến mức ma cũng muốn sa vào.

Ký ức còn nguyên vẹn khôi phục trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của nàng là thẫn thờ và chết lặng, mệt mỏi ập đến, nàng còn sống, nhưng sống để làm gì? Cho đến khi xác định Trình Tử Xuyên chính là người đó chuyển thế, nàng mới có cảm giácrõràng từ bảy trăm năm trước –

giếthắn,nóitheomộtmức độ nào đóđãtrở thành động lực của nàng.

Nàngthậtsựchỉ vì khế ước nên mới thích Trình Tử Xuyên sao?

thậtra, trong lòng nàng căn bảnkhôngcó đáp án.

“ Cảm giác gì?” Trình Tử Xuyên truy vấn.

Lâu Nguyệt Đồng suy nghĩmộtchút: “ Ta vẫn cảm thấy loại tình cảm này hết sức nhàm chán.”khôngđợi Trình Tử Xuyên mở miệng, nàng lại cười: “

Nhưng bây giờ , ta muốn cùng ngươi thử trò chơi tình cảm nhàm chán nàymộtlần.”

Trình Tử Xuyên dùng sức nhéo má nàng: “thậtkhiến người ta vừayêuvừa hận!”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: " Rất vinh hạnh."

Trình Tử Xuyên nằm xuống, đưa hai tay che mắt, nhàn nhạt hỏi: “ Nàng biết tung tích Trảm Duyên Đài?”

“ Takhôngbiết, nhưng có người nhất định biết…” Trong đầu Lâu Nguyệt Đồnghiệnlênmộtcái tên – Lâu Dịch Dương.

Ai cũngkhônglên tiếng nữa.

Gió thổi lá bay, ánh trăng dần khuất sau đám mây, ánh sao dần tắt, chỉ

còn bóng đêm chằng chịt mà dài đằng đẵng.

Hôm sau, Phi Diễm Các.

Phó Diễn Chi sững sờ nhìn chằm chằm thiếu nữ váy đen trước mặt, suýt nữa đưa tay tự móc mắt mình… Đây là tiểu ma nữ?

đãba nămkhônggặp nàng rồi, nhất địnhđãba năm rồi!

" Ngươi, ngươithậtsựlà..." Phó Diễn Chi hết sức hoài nghi.

Lâu Nguyệt Đồng hừnhẹ, đảo mắtmộtcái dọa liền Phó Diễn Chi phát sợ

phải lùi về sau vài bước, lập tức tin tưởngkhôngchút nghi ngờ.

“ Đừng dọa huynh ấy.” Trình Tử Xuyênnóira tiếng lòng Phó Diễn Chi.

Lâu Nguyệt Đồng: “ Ta nghĩkhôngra, tại sao lúc nàohắncũng nhớ ăn màkhôngnhớ đánh?”

Trình Tử Xuyên: “ Hẳn là thiếu đầu ócđi.”

Phó Diễn Chi lệ rơi: “ Ta biết takhôngphải thân ca của các ngươi!”

Tô Duyên ghét bỏ đạphắnsang cho Hoa Hoa Hóa an ủi.

https://thuviensach.vn

“ Các ngươi… đến để cáo từ?” Tô Duyên quan sát bọn họ, ý tứ hàm xúckhôngrõ.

Lâu Nguyệt Đồng gật đầu, nhún vai. Nàngkhôngmuốn cằn nhằn nhiều như vậy, chủ yếu là Trình Tử Xuyên nhất định muốnnóimộttiếng với biểu ca tâm như thủy tinh củahắn.

Quả nhiên, Phó Diễn Chi vừa nghe xong lại chạy tới: " Cáo từ? Các ngươi muốnđiđâu?"

Lâu Nguyệt Đồng: "khôngnóicho ngươi."

Phó Diễn Chi chuyển hướng sang Trình Tử Xuyên, Trình Tử Xuyên: “

Ừ, nghe nàng,khôngnói.”

“…” Phó Diễn Chi hung hăng bị đạpmộtcái.

Tiểu ma nữ trừng mắt nhìn, duỗi tay ôm lấy cánh tay Trình Tử Xuyên, trêu chọc nhìnhắn: “ Biểuhiệnkhôngtệ nha!”

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt đáp trả: “ Phải, lần sau xem biểuhiệncủa nàng.”

Tiểu ma nữ vẫn rất vui vẻ, tay cấuhắnmộtcái, sau đó tiêu tiêu sái sái chạy vào trong chơi với Tô Duyên,khôngquên để lạimộtcâu: “ Cho các ngươikhônggiannóichuyện.”

" Ngươi ngươi ngươi... Nàng nàng nàng... Các ngươi…" Phó Diễn Chi sau khi thất tình liền gặp phải cái chứng gọi là “đạo lữ tổng hợp chứng”,mộtkhi nhìn đôi nam nữ nào thân thân mật mậtthìcả ngườisẽbứt rứt.

Trình Tử Xuyên lời ít ý nhiều: “ Thích nhau.”

Phó Diễn Chi che mặt,mộtlần nữa lệ rơi... Vì sao hai cái người này cả

ngày dùng đao chọc nhau lại có thể thích nhau,hắnthâm tình si tình chung https://thuviensach.vn

tình như thế lại bị thất tình? Nhân duyên, ngươi có phảiđãmù rồikhông?

Hoa Hoa Hóa mặt mũi tràn đầy vui vẻ khi bừng tỉnh đại ngộ: “ Dù sao dạng người Phó huynh thích cũng là tiểu tiên nữ bạch y xuất trần, Trình đạo hữu lại thích dạng… tiểucônương thế này…”

Trình Tử Xuyên: "..."

“ Hóa ra Trình đạo hữu thích luyến đồng nha!” Ánh mắt của Hoa Hoa Hóa quả thực viết hoa hai chữ ngay thẳng.

Phó Diễn Chi còn chưa kịp khócđãphải cười đến đau cả bụng - - thế nào gọi là huynh đệ tốt? Chính là đây nha!

Trình Tử Xuyên bí hiểm nhìn họ chằm chằm, nhưngkhôngđợihắnlàm gì, bên trongđãtruyền đến tiếng đánh nhau,mộtlão nhân quần áo rách nát cầm hồ lô rượu lảo đảo chạy đến: “ Đồ nhi mau tới đây! Sư phụ dạy ngươi trảmyêutrừ ma… Ai da!”

Lâu Nguyệt Đồngmộtchưởng đánh văng hồ lô rượu củahắn, ngáng chân làmhắnngãmộtcái, lạimộtcước đạp nát hồ lô, oán hậnnói: “ Xú lão đầu!

Ngươikhôngphải có rất nhiều bùa chú sao? Trảmyêutrừ ma? Ta làm thịt ngươi trước!”

Tô Duyên vội vội vàng vàng muốn can ngăn nhưngkhôngtiến đến gần được.

“ A! Sư phụ!” Hoa Hoa Hóa xông đến hỗ trợ liền bị tiểu ma nữmộtcước quét ngang, ngã uỵch xuống đầu lão nhân, khiến lão nhân vừa đứng lên được lại bị quăng xuống đất.

Lão nhân vô cùng đau đớn: “ Đồ đệ ngươi sao lại vô dụng như thế? Hồ

lô bảo bối của ta!”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng vẫn tiếp tục đánh, ngược lại Phó Diễn Chi trở nên nóng nảy: “ Biểu đệ, mau bảo nàng dừng tay!”

Trình Tử Xuyên mây trôi nước chảy phủi ống tay áo, chậm chạpnói: “ Ta thấy họđangchơi rất cao hứng mà.”

Chơi? Ngươi mẹ nó trêu chọc ta! Tiếp tục chơi chắc chắnsẽxảy ra án mạng đó!

“ Biểu đệ!”

Trình Tử Xuyên nhàn nhã chậm rãi bước tới, cầm lấy cổ tay Lâu Nguyệt Đồng. Lâu Nguyệt Đồng liếchắn, lạnh lùngnói: “ Dám cản ta, tasẽđánh ngươi!”

“ Tay bẩn rồi.” Trình Tử Xuyên nhìn vết rượu dínhtrêntay nàng, “ Lau xong rồi đánh tiếp.”

Lâu Nguyệt Đồng trợn tròn mắt, nghiêng đầumộtcái: “ Được.”

Sau đó cứ như vậy bịhắnkéo sangmộtbên ngồi xuống lau tay,mộtlúc sau, tâm tư muốn đánh người của nàng đều chuyển sanghắn. Trình Tử Xuyên cầm tay nàng,nhẹnhẹlau sạch, động tác hết sức tự nhiên, thần sắc chuyên tâm, ôn nhu hòa hoãn.

Lâu Nguyệt Đồng nghĩ, nguyên nhân chủ yếu nàng thích Trình Tử

Xuyên chắc là vìhắnnhìn rất đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui.

Lão nhân được đồ đệ đỡ dậy, men say cuối cùng cũng hết, tức giận tới mức giậm chân bình bịch: “ Tiểu ma nữ kia, lão phu nể mặt Thanh Giakhôngso đo với ngươi, ngươi lại dám được voi đòi tiên! Có bản lĩnhthìđến đây, lão phusẽkhông…”

Nhưng tiểu ma nữđãhoàn toànkhôngthèm đếm xỉa đếnhắn.

https://thuviensach.vn

Đợi đến khi hai người tránh mù mắt chó lau tay xong, mấy người bên kia cũngđãlàmrõchuyệnđãxảy ra. Hoa Hoa Hóa cố gắng giải thích cho sư

phụhắn, lão nhân lại mất mặt ôm chặt hồ lô,mộtmực bày ra tư thế

"Takhôngnghe! Takhôngnghe! Takhôngmuốn nghe!".

Cuối cùng, vẫn là Tô Duyên hào khí ngút trời tặng chohắnmộtcái hồ lô khác. Lão nhân lúc này mới hài lòng, ánh mắt nhìn Tô Duyên hiền lành cực kỳ: “ Khuê nữthậtthiên tâm! Lập gia đình chưa? Đồ đệ của ta…”

Hoa Hoa Hóa còn biến sắc trước cả Tô Duyên,khôngchút lưu tình kéo lãođi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Phó Diễn Chi lau mồ hôi.

Nhìn bọn họ lăn qua lăn lại thảm hại khiến tâm tình tiểu ma nữ vui vẻ, nàng khoái trá lên tiếng chào, kéo Trình Tử Xuyên rờiđi.

Phó Diễn Chi đưa mắt nhìn họ, thấy hai ngườikhôngbiếtnóigì đó, Trình Tử Xuyên đột nhiên ngồi xuống, mặt mày nhu hòa trầm tĩnh, tiểu ma nữ

nhảy lên lưng, ôm chặt lấy cổhắn, cười vênh váo.

Phó Diễn Chi chậcmộtcái: “ Đừng chiều nàng quá!”

“ Hâm mộ?”

“ Mới là lạ!”

Tô Duyên thầm nghĩ: “ Phù du sáng sinh chiều tử, tình cảm cũng vậy,khôngcó gì đáng hâm mộ, cuối cùngnóikhôngchừngsẽhối hận. Tình ái vốnkhôngbền vững,khôngbằngkhôngyêu.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 46: Tình thú

Lấy sông Định Giới làm biên giới, nhân gian chia làm hai địa vực,mộtcủa đạo tu,mộtcủa ma tu.khôngbiết trùng hợp hay cố ý, thế lực lớn nhất của hai phemộttên Cửu Nguyên Môn,mộttên Cửu U Môn, nhưng mặc dù tên có chút tương tự, hoàn cảnh lại khác nhau hoàn toàn.

Cửu Nguyên Môn có thể phânrõphải trái, tuyệt đốikhôngđộng thủ nội chiến, nhìn bên ngoài rất hòa bình, Cửu U Môn ngược lại luôn đặt đấm đá lên đầu, cạnh tranh tàn khốc, giết chóckhôngngừng, kẻ mạnh là vua.

Cửa đá mở ra, Cửu U Môn chủ Thiên Nhaiđivào. Bên trong thạch thất trống rỗng, chỉ cómộtngon lửa màu lamđangbập bùng cháy nằm ở vị trí trung tâm,âmtrầm mà ma mị.

Thương Nhainhỏmộtgiọt máu vào lam diễm, lập tức cúi người bái hạ: “

Thuộc hạ cung nghênh Ma chủ!”

mộtlát sau,mộtthanhâmtrầm thấp vang lên: “ Gọi ta vào lúc này… nàng đến rồi?”

“ Tin tức vừa truyền đến, Nguyệt ma quânđãđến sông Định Giới, sau khi nàng bước vào Hỗn Độn biên giớisẽtrực tiếp được truyền tống đến đây.”

Hỗn Độn biên giới nguy hiểm tầng tầng, được xưng là đấu trường tu chân giới cũngkhôngphải hư danh. Phàm là việc đềukhôngcósựtuyệt đối, https://thuviensach.vn

khi đạo tu và ma tu liên thủ tạo ra biên giớiđãlặng lẽ thiết hạ pháp trận truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống sang bờ bên kia.

Nhưng pháp trận nàymộtnăm mới mởmộtlần, được nắm giữ bởi người đứng đầu hai phe.

Hơn nữa, chỉ cầnmộtbên mở ra, tuyệt đốisẽlàm kinh động đến bên kia, có thểnóilà chế ước lẫn nhau.

Phíatrênngọn lửa dần dầnhiệnlênmộthư ảnh,mộtthân huyền y, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân nhưmộtbức tượng được tỉ mỉ mài dũa, mặc dù còn chưathậtsựhiệnthânđãmang theo uy áp cường đại khiến thân hình Thương Nhai run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ còn cách cố gắng chống đỡ, chờ chỉ thị.

Trong mắt Lâu Dịch Dương cómộttia hoài niệm và mong đợi,hắnhỏi: “

Việc lần trước giao cho ngươi thế nào rồi?”

“ Thuộc hạkhônglàm nhục sứ mạng!” Thương Nhai gật đầu, khó nén được kích động vung tay,mộtthân xác nam tử trưởng thành im hơi lặng tiếng xuấthiệntrongkhôngtrung,khônghề động đậy nhưmộtcon rối được luyện chế…trênthực tế, cũng đúng là như vậy.

Lâu Dịch Dương nhếch môi, hư ảnh tiêu tán, ngọn lửa u lam cũng yếu ớtđivài phần.

Thương Nhai duy trì tư thái cung kính, kiên nhẫn chờ, rất lâu sau, người nằm giữakhôngtrung đột nhiên mở mắt,nhẹnhàng đáp xuống đất, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ giống hư ảnh như đúc, chỉ thiếusựuy áp đáng sợ kia.

Lâu Dịch Dương nhíu mày: “ Gửi thểkhôngthể tránh khỏi việc thực lực yếu kém.”

https://thuviensach.vn

Thương Nhai cảm thấythậtbất đắc dĩ. Lúc trước Ma chủ vứt chohắnmộtđống tài liệu lớn, lệnhhắnluyện chếmộtcố thể xác,hắnmất rất nhiều sức lực mới làm thực lực của cái thể xác này lớn mạnh, mạnh thêmmộtchút nữa chắc chắnsẽkéo lôi kiếp đến… Ai ngờ, Ma chủ

vẫnkhônghài lòng.

hắngiải thích xong, Lâu Dịch Dương lắc đầu: “ Nhân giớinhỏyếu hơn ta tưởng tượng.”

Thương Nhai thầm nghĩ: “ Đương nhiên rồi, nếukhôngđạo tu và ma tu cần gì phải dựa vào Tiên Ma giới…”

Thân là Ma chủ, hạ mình xuống nhân gian, Lâu Dịch Dương lạikhôngbày ra đại giá gì cả, huống chihắnphải dùng thủ đoạn lén tránh Thiên Đạo,nóikhôngchừng chỉ có thể chống đỡ vài ngày, xác thựckhôngthể

quá kiêu căng. Vì thế,hắnbảo Thương Nhai trước kia thế nào bây giờ vẫn thế,khôngcần thay đổi.

Mục tiêu chủ yếu củahắn, vẫn là nhìn thấy Lâu Nguyệt Đồng.

Khi Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên bước vào Hỗn Độn biên giới, saumộtkhắc liền pháthiệncó điểmkhôngthích hợp, cũng may Lâu Nguyệt Đồng còn nhớ chuyện Thương Nhaiđãđitìm nàng, vì thế còn có thể bình tĩnh.

Họ bị truyền tống đến thành trấn phồn hoa nhất của Cửu U Môn.

Đều là nhân giới nên hai bên sông Định Giớikhôngkhác nhau bao nhiêu, chỉ làmộtbên ngày dài đêm ngắn, bên còn lại ngày ngắn đêm dài, hơn nữa khắp nơi tràn đầy mùi máu tanh. Lâu Nguyệt Đồng hítmộthơithậtsau, thổi thổi sợi tóc rũ xuống, cong tít mắt.

Trình Tử Xuyênkhôngthể thích ứng, thần sắc ngày càng lạnh nhạt nhưng lạikhôngbiểuhiệnra ngoài.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu, lộ ra bộ dạng tươi cười lớn lối độc nhất vô nhị: “ Chào mừng đến địa bàn của ta, Trình đạo hữu.”

Ba chữ “Trình đạo hữu” đượcnóira bằng giọng khàn khàn thong thả, mang theo ý trêu tức vàsựái muội nồng đậm.

Bề ngoàihiệntại của nàngkhôngcòn là tiểucônương trước kia, động tác và vẻ mặt mang theomộtcỗ khí chất, cộng thêm đôi mắt đào hoa, khi cườithậtsựkhiến người ta lóa mắt, đẹp mị hoặc vô cùng, còn có thêm mười phần cường thế.

Trình Tử Xuyên cười cười đưa tay véo má nàng, giọngnóinhẹnhàng mà dung túng: “ Có cần ta biến ra cho nàngmộtcái vương miệnkhông, nữ

vương đại nhân của ta?”

Lâu Nguyệt Đồng cười khúc khích, thuận thế dựa gần vào ngựchắn, vuốt tay: “ Nhanh lên, biến ra cho ta!”

Nếu đây là địa vực của đạo tu, thân mật kiểu này sợ làsẽdẫn người ta đến vây xem. Nhưng ở đây, việc này lại vô cùng bình thường, hơn nữa vô luận bàn về tướng mạo hay khí chất, hai người đều rất xứng đôi, vì thế liên tục nhận đượckhôngít những ánh mắt hâm mộ.

Trình Tử Xuyên xoa đầu nàng, chỉ cườikhôngnói.

Linh thú kéo xe từ từ tiến đến gần, những người xung quanh vừa nhìn thấy liền ào ào tảnđi.trênxe, huyền y nam tử nheo mắt chăm chú nhìnmộtmàn kia, vẻ mặt thoáng chốc biến đổi.

“ Hử?” Lâu Nguyệt Đồng phút chốc ngẩng đầu.

Xe kéo dừng lại,mộtnam tử thân mặc huyền y bước ra, theo sau là Thương Nhai mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước lời thề son sắt “Ta cũng chỉ lợi dụnghắn” là của ai? Thời gian trôi qua còn chưa lâuđãbiến https://thuviensach.vn

thành cái dạng thân mật này,nóihai ngườikhôngcó quan hệ gìhắncũng đềukhôngtin!

Trình Tử Xuyên chống lại ánh mắt mang sát ý ngập trời của huyền y nam tử, vậy mà khi ánh mắt kia rơi xuống người Lâu Nguyệt Đồng, trong nháy mắt liền trở nên mềm mại.hắnmở miệng: “ Nguyệt Đồng!”

Lâu Nguyệt Đồng quan sátmộtlát, trong mắt xẹt quamộttia bừng tỉnh, lập tức cười lạnh: " Ngươi gọi ta là gì?"

Lâu Dịch Dương quan sát sắc mặt của nàng, ngoan ngoãn đổi giọng: "...

Tỷ tỷ."

Thương Nhai nhìn vị Ma chủ của mình đường đường chính chính lộ vẻ

ủy khuất, chấn kinh đến suýt rơi răng.

“ Kẻ sĩ xa nhau ba hôm cũng có thể thay đổi triệt để, huống chi bảy trăm nămđãtrôi qua.” Lâu Nguyệt Đồngkhôngbiểu lộ tâm tình, thản nhiênnói, “

Ma chủkhôngnhớrõvị tỷ tỷ này cũngkhôngcó gì là lạ.”

Công lực phòng ngự của tiểu ma nữ mạnh bao nhiêu, Trình Tử Xuyên là người có quyền lên tiếng nhất. Vì thế,hắnnhàn nhạt nhìn Lâu Dịch Dương đá vào cái đinh, dường nhưkhôngnghe thấy hai từ làm người ta kinh hãi – “

Ma chủ”.

“ Đừngnóibảy trăm năm, dù là bảy ngàn năm, bảy vạn năm, ta cũngsẽkhôngbao giờ quên Đồng tỷ tỷ!” Cảnhmộtnam nhân trưởng thành nghiêm túc gọimộtthiếu nữ là “tỷ tỷ” nhìn qua có chút buồn cười, nhưng ai cũngkhôngcười nổi. Thương Nhai mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe Lâu Dịch Dươngnói: “ Ân cứu mạng, trọn đờikhôngquên.”

khôngđợi Lâu Nguyệt Đồng mở miệng,hắnlạinói: “ Ta hao hết tâm tư

đến đây, chỉ vì muốn mang ngươi quay về Ma giới…”

https://thuviensach.vn

“ Về Ma giới?” Lâu Nguyệt Đồng nghe được mấy chữ này, lạnh lùngnói,

“ Ban ngàykhôngcó hai mặt trời,mộtnúikhôngcó hai hổ, ngươi là chán chức Ma vương này rồi?”

Lâu Dịch Dương nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ: “ Chức vị Ma chủ

vốn là của ngươi, chỉ cần Đồng tỷ tỷ có thể trở về, ta nhất địnhsẽtrả lại Vương vị!”

Vẻ mặt Thương Nhai khẽ biến, cúi đầu.

Lâu Nguyệt Đồng nhìnhắnmộtlúc lâu, đột nhiên sắc mặt hòa hoãn hơn hẳn, cườinói: “ Lớn lênkhôngtệ.”

Nàng chưanóisẽtin lời Lâu Dịch Dương, cũngkhôngnóikhôngtin. Đứa trẻ

này từ béđãgiảo hoạt, lớn lên còn có thể thànhthậtđược sao? Đến nàng là người nuôihắnlớn lên cũngkhôngbiết được.

Nụ cười này của nàng nhưmộttín hiệu hòa hoãn, vẻ mặt Lâu Dịch Dương cũng dịuđi, lại thấy Lâu Nguyệt Đồng chỉ chỉ Trình Tử Xuyên: “ Tỷ phu của ngươi, tự mình chào hỏi.”

Nàng thuận miệng để lạimộtvấn đề khó khăn,nóixong liền tiêu sái rờiđi.

Lưu lại hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau.

Bạch y như tuyết, huyền y như mực,mộtngười lãnh đạmkhônggợn sóng,mộtngười sát ý mãnh liệt. Cómộtcâunóithế này – nếu ánh mắt có thể

giết người, hai người nàyđãcùng nhau chết mấy ngàn lần rồi.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 47: Ma chủ

Phong tháinóichuyện của Lâu Nguyệt Đồng vô tâm y hệt tính tình nàng, gọi Trình Tử Xuyên là “tỷ phu” cũng chỉ là thuận miệng, nhưng Lâu Dịch Dương nghe xong cảm thấykhôngkhác gì sét đánh giữa trời quang –

Nguyệt ma quânđãtừng được Ma giới công nhậnkhônghiểu phong tình, vậy mà lại động tâm với người phàm?

Cho dù mặt trời mọc hướng tây,hắncũngsẽkhôngkinh ngạc như bây giờ.

Lâu Dịch Dươngmộtbên quan sát Trình Tử Xuyên,mộtbên bắt bẻ - trừ

tướng mạo ra,hắnta cái gì cũngkhôngđược!

Gọihắnlà tỷ phu? Lâu Dịch Dương chỉ có hai chữ: Nằm mơ.

Trình Tử Xuyên hiển nhiên cũngkhôngmuốn nghe, thu hồi ánh mắt trước, lưu lạimộtcâu “ tùy ngươi” rồi xoay người rờiđi.

Hai mắt Lâu Dịch Dương nhíu lại, khẽ đảo tay,mộtlưỡi dao sắc bén xông thẳng tới. Trình Tử Xuyên nghiêng đầu, vách tường phía trước nổ

oànhmộttiếng.

Lâu Dịch Dương lại muốn ra tay, thân hình Trình Tử Xuyên chợt động, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đầu ngón tay: “ Làm ma lâu rồi, muốn làm người sao?”

“ Có thể thắng ta rồinói!”

https://thuviensach.vn

Hai đạo thân ảnh đồng thời bay người lêntrên, linh lực chạm nhau, gió mạnh ầm ầm nổi lên bốn phía.

Khóe miệng Thương Nhai giật giật, đuổi theo Lâu Nguyệt Đồng: “ Ma quân, bọn họ… đánh nhau!”

“ Có chếtkhông, căng thẳng cái gì?” Loại việc đánh nhau này đối với Lâu Nguyệt Đồng quả thực bình thường như ăn cơm uống nước, nàng ngápmộtcái, “ Ta mệt rồi, ngươi dẫn đường.”

Loại đánh nhau này, tạm thờikhôngđoán được kết quả.

Thương Nhaikhôngphản bác được.

sựthậtchứng minh, tiểu ma nữ nghĩ đúng, đợi nàng tỉnh lại saumộtđêm ngủ say, tin tức nhận được là – hai người kia vẫn cònđangđánh nhau.

Tu sĩkhôngcần ăn cơm uống nước, nhưng để thểhiệnsựtôn trọng, Thương Nhai vẫn dâng lên cho nàng rượu ngon và đồ ăn. Lâu Nguyệt Đồng ngồi xuống bàn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai bóng người bên ngoài, thậm chí còn nghe được thanhâmrăng rắc. Nàng vuốt tai, lạnh lùngnói: “ Thời gian chào hỏi của các ngươikhôngphảiđãquá dài sao?”

Vừa dứt lời, thân ảnh mặc huyền y đột nhiên nhảy vào, cầm bình linh tửu đổ thẳng vào miệng, uống xong lại nặng nề bỏ xuống.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: " Chịu phục?"

Lâu Dịch Dươngnói: "hắnkhôngphải tu sĩ phàm nhân."

Dùhiệntạihắnkhôngdùng chân thân nhưng tu sĩ bình thường cũngkhôngđể đấu vớihắnđến trình độ đó được. Lâu Dịch Dương nghẹn khuất trong lòng, nghe Lâu Nguyệt Đồngnói: “ Sớmđãdạy ngươi rằng lục giới rất lớn, đừng tưởng ngươi là Ma chủthìcó thể tự cho mình là đúng.”

https://thuviensach.vn

Mạnh như nàng cũngsẽthua, mạnh như Thánh tôn cũngsẽlạc hạ, Lâu Nguyệt Đồng tuy đặc biệt tự tin nhưng lạikhôngtự phụ.

“ Nếu chân thân của ta xuống đây,hắn…”

Lâu Dịch Dươngkhôngphục, nhưng lời còn chưa dứtđãbị nàng cắt ngang:

“ Ngươi có thể thửmộtchút.” Giọngnóicủa nàng có chút đùa cợt nhưđangkích thíchmộtđứa trẻ chưa biết trời cao đất rộng nếm mùi thất bại.

Lâu Dịch Dương bày ra bộ dạng khi còn bé, ủy khuất nhưđanglàm nũng:

“ Tỷ tỷ, ngươinóithậtcho biết, cuối cùnghắnlà ai?”

“ Lâu Dịch Dương, đừng diễn trò với ta.” Lâu Nguyệt Đồng gõ vào chén rượu, cười khẩynói, “ Ngươi từnhỏđãgọi tamộttiếng tỷ tỷ, ta cònkhôngrõđức hạnh của ngươi sao? Ngươikhôngbiếtrõhắnlà ai, còn chủ

độngđithăm dòhắn?”

Đường đường là ma chủ tôn sư, nào có nhiều công phu nhàn rỗiđiđánh nhau với người ta như vậy? Ma giới làmộtnơi nhược nhục cường thực. Lâu Dịch Dương có thể ngồi lên vị trí ma chủ, trong lòngkhôngthể

nàokhôngtính kế để nắm giữ kết quả.

(Nhược nhục cường thực: cá lớn nuốt cá bé)

Sắc mặt Lâu Dịch Dương càng thay đổi: “ Tỷ tỷ, ngươikhôngtín nhiệm ta!”

Lâu Nguyệt Đồng đưamộtngón tay lên lắc lắc: “ Đâykhôngphải vấn đề

tín nhiệm, mà là vấn đề đầu óc ta có hỏng haykhông. Dịch Dương, ngươi hết sức thông minh, nhưngkhôngcần coi người khác là kẻ ngốc.”

Lâu Dịch Dương nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc hồi lâu.

https://thuviensach.vn

Ánh mắthắndần dần trở nên tĩnh mịch, ảm đạm như bóng đêm: “ Là tỷ tỷ

ngươi coi ta như kẻ ngốc để đùa giỡn.”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầu.

“ Năm đó ta suýt chết, là ngươi cứu ta, mang ta bên cạnh, dạy ta rất nhiều, ta dường nhưđãcoi ngươi là tín ngưỡng. Gọi ngươi là tỷ tỷ, chỉ vì mối quan hệ này mới có khả năng giúp ta đến gần ngươi hơn, ta cho rằng chúng tasẽvĩnh viễn cùngmộtchỗ!” Lâu Dịch Dương bóp cái chén trước mắt, khắc chế tình cảmđangbị đè nén, “ Ta để ngươiđiThiên Ngoại Thiên, nhưng từ đó ngươikhôngtrở về, ngươi có nghĩ đến ta haykhông? Bảy trăm năm sau gặp lại, ta cảm thấy rất vui vẻ, ngươi lại tràn đầy hoài nghi, ngươi có để ý đến cảm nhận của ta haykhông?”

Thống khổ nhất là,hắnbiếtrõđáp án. Nàngkhôngđể ý đếnhắn,mộtchút cũngkhông, trong mắt nàng,mộtđệ đệ nhặt được nhưhắnchỉ làmộtmón đồ

chơi mà thôi…khônghề có chút tình cảm nào.

“ Tại sao ta phải để ý đến cảm nhận của ngươi?” Lâu Nguyệt Đồng nghehắnbộc bạch, vẻ mặt đềukhôngchút thay đổi, lơ đãngnói, “ Bản tính của ma vốn tham lam, ngươi thành Ma chủ, dã tâm rất lớn. Đúng là tađãcứu ngươi, nhưng takhôngcó nghĩa vụ quan tâm hết thảy đến ngươi, cao hứng cũng tốt, khổ sở cũng được, lúc trước để ngươi lựa chọn, ngươi lựa chọn sống sót, vì thế tự làm tự chịu, liên quan đến ta sao? Nhân gian xưa có câu chuyện về người nông dân và con rắn, xem ra ngươi nên học tập!”

“ Dã tâm rất lớn?” Lâu Dịch Dương cười khổ, lạnh giọng, “ Ngươi cảm thấy takhôngcó tình cảm sao? Ngươi cho rằng trở thành Ma chủ rồisẽcó thể

khống chế tình cảm của chính mình?”

“ Đó là việc của ngươi…”

“ Ngươikhôngquan tâm đến ta, vì ngươi chỉ để ý đếnhắn!” Lâu Dịch Dương nghiến răng nghiến lợinói, “ Bảy trăm năm trước, trong mắt ngươi https://thuviensach.vn

chỉ cóhắn! Ngươi giếthắn, nhưngsựphẫn nộ của ngươi, vui vẻ của ngươi, tất cả tình cảm của ngươi đềuđicùnghắn! Gặp được chuyển thế củahắn, có phải ngươi cảm thấy rất cao hứng? Ngươi…”

" Pằng - - "

Lâu Nguyệt Đồng bóp nát chén rượu, những đồ dùngtrênbàn cũng tan thành mây khói.

Lâu Dịch Dương trong nháy mắt như bị rút hết khí lực, chậm rãinói: “

Thiên Đạo làm chứng, sau khihắnchuyển thế, các ngươi vẫn là thầy trò!hắnvì độ ngươi, ngươi vì giếthắn… Tỷ tỷ, từ khi mới bắt đầu, mọi chuyện đềuđãsai rồi…”

Lâu Dịch Dương vĩnh viễnkhôngquên, khi xưa, Lâu Nguyệt Đồng vì nổi giận mà tàn sát hàng trăm thành trì của Ma giới, nghiệt hỏa cháy hừng hực bảy ngày bảy đêm khiến ma khí và oán khí bốc lên ngút tận trời, xâm nhập vào trần gian.

Thánh tôn xuấthiệnđúng vào thời điểm đó.hắnim hơi lặng tiếng mà tới,khôngmộtcâu báo trước, cho dù là ma vốn thô bạo, vìhắnxuấthiệnmà cũng thở phàonhẹnhõm.

Lâu Nguyệt Đồng động thủ vớihắn, kết quảrõràng. Lâu Dịch Dương thất kinh chạy tới,hắnsợ tỷ tỷsẽchết. Thánh tôn sinh ra vì quy tắc,khôngcó tư

niệm, giết ngườikhôngchùn tay, ai cũng biết điều đó.

Nhưng chuyện đókhôngxảy ra.

Lâu Dịch Dương đến nay vẫn nghĩkhôngra, vì saohắnlại bỏ qua cho Lâu Nguyệt Đồng, chính Lâu Nguyệt Đồng cũngkhôngcó đáp án.

“ Ngươi quản quá nhiều, Lâu Dịch Dương.” Lâu Nguyệt Đồng đứng thẳng người, hờ hữngnói, “ Tađãnóirồi, đừng tự cho mình là đúng.”

https://thuviensach.vn

khônghề quay đầuđithẳng về phía cửa, nàng hỏi Thương Nhai:

“hắnđâu?”

Có lẽ vì muốn cho họkhônggiannóichuyện, Trình Tử Xuyên cố ý rờiđi, ở

phương diện này, họ đều tôn trọng lẫn nhau.

Thương Nhai chỉ về phía nam.

Nơi đó là hoa viên, Trình Tử Xuyên nằmtrênmộtcái cây, dây lưng bay trong gió quấn quanh cành cây,trêntay cầmmộtchiếc vương miện được bện bằng hoa cỏ. Nghe thấy bước chân của nàng,hắnkhẽ giương mắt mỉm cười, vung taymộtcái, chiếc vương miện vừa đúng rơitrênđầu nàng: “ Vương miện nàng muốn.”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ra, đưa tay chạm vào nó, chậm rãi cười: “ Làm lấy lệ sao?”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Rất đẹp.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 48: Ghen

“ Cái gì rất đẹp?” Lâu Nguyệt Đồng cười mà như không cười, tùy ý tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trình Tử Xuyên nhảy từ trên cây xuống, nụ cười vui vẻ vẫn giữ trên môi, đi đến bên nàng, kéo nàng quay một vòng. Váy đen tung bay, trong ánh nắng sáng chói càng làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết. Trình Tử

Xuyên hôn lên trán nàng một cái, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm: “ Nàng xinh đẹp nhất.”

Gió thổi lá rơi, hoa bay như mưa, nhưng cảnh đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng người kia trong mắt họ.

Ánh mắt hắn thanh thấu như một vị thần trên đỉnh Thiên Trì, trong đó chỉ

có nàng, ngàn năm vẫn như vậy.

Lòng Lâu Nguyệt Đồng run lên một cái, tại sao nàng lại có suy nghĩ

muốn vĩnh viễn ở bên hắn? Nàng đẩy hắn ra, tâm tình thất thố chẳng mấy chốc không còn, rũ mắt nói: “ Hoa ngôn xảo ngữ!”

Trình Tử Xuyên đáp lại nàng: “ Không hiểu phong tình.”

Nói xong, hắn ngồi xuống bên khúc rẽ hành lang, lưng dựa vào lan can, tư thái lịch sự tao nhã lại lơ đãng, mái tóc dài tung bay lưu luyến không rời.

https://thuviensach.vn

Không đợi Lâu Nguyệt Đồng mở miệng, hắn như chỉ đang thuận miệng hỏi một câu: “ Hai người nói chuyện gì?”

Đề tài này có chút tế nhị, Lâu Nguyệt Đồng giật mình một cái: “ Nhìn bộ

dạng của ngươi như vậy, hóa ra cũng để ý đến chuyện này?”

Trình Tử Xuyên không quay đầu, chậm rãi nói: “ Ánh mắt hắn nhìn nàng không bình thường.”

“ A? Không bình thường?” Lâu Nguyệt Đồng cố ý đùa hắn.

Trình Tử Xuyên đáp: “ Gió xuân không cố ý làm nhiễu loạn hồ nước.

Làm sao ta biết nàng đã lưu lại cái của nợ gì?”

Giọng nói này thật sự… rất chua.

Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc xích lại gần, bật cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo tà áo của hắn, lên giọng chế giễu: “ Trình đạo hữu, ghen thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải vòng vo như thế!”

Trình Tử Xuyên nghiêm trang đáp: “ Ta không ghen.”

Lâu Nguyệt Đồng đưa tay chống trán, cười có chút không dừng lại được.

“ Đừng cười.” Trình Tử Xuyên nghiêm mặt.

Lâu Nguyệt Đồng đưa tay ra ôm hắn, mắt thấy mặt mày của hắn hòa hoãn xuống liền dứt khoát nằm bò lên người hắn, đưa tay chọc chọc.

Trình Tử Xuyên: “...”

“ A? Đừng đi mà!” Lâu Nguyệt Đồng giữ chặt Trình Tử Xuyên đang làm bộ rời đi, vất vả nở một nụ cười, “ Ta kể chuyện xưa cho ngươi.”

“ Về nàng?”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng gật đầu, rũ mắt xuống, tựa đầu vào vai hắn, lười biếng mở miệng: “ Trong lòng ngươi phải rõ ràng, ta từ trước đã là một nữ ma đầu làm nhiều việc ác, lần thiện tâm duy nhất chính là khi cứu đứa bé Lâu Dịch Dương kia, thế nhưng lúc đó chẳng qua là vì ta thấy quá nhàm chán, tình cảm đặc biệt hay gì đó, một chút cũng không có. Cho đến khi ta đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiên Đạo, mang đến khắc tinh, chính là ngươi trước khi chuyển thế… Ta sống mấy ngàn năm, những thứ đã trải qua nói đơn giản thì không đơn giản, phức tạp cũng không phức tạp, nhưng lại là lần đầu tiên bị ép làm đồ đệ một người.”

Đường đường là Thánh tôn đương nhiên sẽ không thiếu đồ đệ, nàng nghĩ

cả trăm ngàn năm cũng không biết hắn nổi điên làm gì, số lần hỏi hắn mà không có được đáp án đếm không xuể, nghẹn đến bây giờ rất có khả năng tạo tâm ma.

Nàng như đang sa vào hồi ức, liền nghe thanh âm vắng lạnh của Trình Tử Xuyên vang lên: “ Trong mắt nàng, ta và Thánh tôn vẫn là một người?”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Phải.”

Trình Tử Xuyên: “ Vậy tại sao nàng chưa bao giờ gọi ta một tiếng sư

phụ?”

Lời kia vừa nói ra, Lâu Nguyệt Đồng sửng sốt.

Hồi lâu sau, nàng ngồi thẳng người, lông mi thật dài buông xuống, đột nhiên không có cách nào lên tiếng.

Trình Tử Xuyên có chút đùa cợt, cúi đầu nói: “ Nàng chưa nghĩ đến, hay không muốn nghĩ đến? Nàng không gọi ra miệng, vì trong tiềm thức của nàng cũng đã tách ta và hắn ra.”

Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng hoàn toàn tối sầm.

https://thuviensach.vn

“ Đồng nhi.” Đây là lần thứ hai Trình Tử Xuyên thân mật gọi nàng, nhưng tình huống khác, giọng điệu cũng khác, “ Khi nàng mới đi qua đây, vẻ mặt giống hiện tại như đúc, ta biết nàng và Lâu Dịch Dương nói tới ai.

Ta có thể xác định tình cảm của ta với nàng, nhưng nàng có thể không? Lời nàng nói thích, có bao nhiêu vì Trình Tử Xuyên, bao nhiêu vì sự quyến luyến đối với sư phụ nàng?”

Lâu Dịch Dương nói nàng có tình cảm với Thánh tôn, nàng chẳng muốn cãi lại, vì hiện tại nàng thích Trình Tử Xuyên, mà Trình Tử Xuyên chính là Thánh tôn chuyển thế, họ là một người.

Nhưng lúc này, Trình Tử Xuyên lại hoàn toàn phân cách kiếp này và kiếp trước.

Lâu Nguyệt Đồng mờ mịt, những chuyện quá khứ vừa xuất hiện trong đầu nàng vỡ tan, nàng trợn tròn mắt: “ Ngươi so tài cùng bản thân, có ý nghĩa sao?”

Trình Tử Xuyên nhìn nàng thật lâu, cuối cùng hắn chỉ cười nhạt, ý nghĩ

muốn nói cho nàng gì đó lại vì câu này của nàng mà mất hết sức lực cãi cọ, ánh mắt dần dần trở nên âm u. Hắn đứng dậy, cố gắng duy trì sự thong dong, lặng im mà tao nhã: “ Không có ý nghĩa.”

Nói xong, hắn xoay người đi.

” Tử Xuyên...”

” Không cần phải nói, Phù Tang, là ta thất thố.”

Thật ra hắn không cần miệt mài theo đuổi và chất vấn, khi gặp nàng có thể vui được thì vui. Tình cảm là thật nhưng nông cạn cũng là thật, đến khi khế ước bị chặt đứt, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.

https://thuviensach.vn

Tình cảm giữa hắn và nàng vốn chỉ là một trò chơi, là hắn nhập vai quá sâu, không hề có gì ngăn chặn, cũng không đoán được tình cảm đối với nàng đã sâu đến như thế, sâu đến mức hắn sẵn sàng xé đi vẻ bề ngoài bình tĩnh của mình. Mặc dù chuyện đó có thể ảnh hưởng đến tình cảnh hiện tại, nhưng hắn sẽ tiến đến gần trái tim nàng hơn.

Lâu Nguyệt Đồng ngồi tại chỗ, bàn tay đang đặt lên lan can hơi dùng sức, bẻ gãy.

“ Tỷ tỷ, hắn không hiểu chuyện, lại chọc giận ngươi.”

Lâu Nguyệt Đồng không biến sắc, dư quang chậm rãi liếc qua Lâu Dịch Dương: “ Đó là chuyện của ta và hắn, ngươi nhàn rỗi lắm sao?”

“ Đúng, ta không cần quan tâm.” Lâu Dịch Dương tựa hồ như đã đem tranh chấp lúc trước vứt ra sau đầu, đầy ý vị nói, “ Tỷ tỷ để ý đến hắn cũng tốt, không quan tâm đến hắn cũng được, nếu đã có thể ra tay giết hắn một lần, có thể giết hắn lần thứ hai… Chấp niệm của ngươi, so với tình cảm còn quan trọng hơn nhiều.”

Một điểm này, không cần phủ nhận.

Chuyện ngoài ý muốn duy nhất, chính là Trình Tử Xuyên còn hiểu rõ chuyện này hơn cả Lâu Nguyệt Đồng, vì thế mới sớm tạo ra mâu thuẫn.

“ Thật ra tỷ tỷ không nên tức giận, mà phải vui vẻ.” Lâu Dịch Dương tiếp tục lên tiếng, “ Hắn càng yêu ngươi sâu đậm, kế hoạch của ngươi càng thuận lợi, không phải sao?”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng đáp: “ Đừng tự cho mình là đúng.”

Lâu Dịch Dương thủ thế, trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi: “ Nhưng rất vinh hạnh, ta đoán đúng.”

https://thuviensach.vn

Dừng một chút, hắn tiến lại gần, quỳ một chân đối diện với nàng, từ tốn nói như đang tâm sự: “ Chuyện quá khứ vẫn nên để nó trôi qua thôi, vương vị ở Ma giới hoàn toàn lưu lại cho ngươi… Để ta giúp ngươi đi, tỷ tỷ.”

“ Đủ rồi, Lâu Dịch Dương.” Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, “ Ta yêu hắn, giết hắn, lợi dụng hắn thế nào cũng được, nhưng chuyện này chỉ có thể

để ta làm, không khách khí mà nói, đây chính là tình thú, ngươi nhúng tay tính toán chuyện gì? Ta không so đo mấy chuyện tình cảm này với ngươi, chớ đi theo ta diễn tiết mục tỷ đệ tình thâm.”

Đây chính là tính cách của nàng, ngoài trong chính phụ phân biệt rõ rành rành, người của mình chỉ có thể để mình bắt nạt.

Lâu Dịch Dương vuốt trán thở dài, thuận thế ngồi luôn xuống đất: “

Không hổ là tỷ tỷ, không khách khí vạch trần sơ hở của ta. Chao ôi? Ta không tin, ngươi không cần ta chút nào sao?”

Còn có một chuyện.

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày hỏi: “ Ngươi có biết tung tích của Trảm Duyên Đài không?”

Nếu muốn biết bí mật và bát quái của lục giới, Ma giới chính là nơi không nơi nào bằng, chuyện này không cần nghi ngờ.

“ Trảm Duyên Đài?” Lâu Dịch Dương nói, “ Phải nói là Tam Sinh Đài mới đúng.”

“ Chẳng lẽ…”

Lâu Dịch Dương gật đầu, giải thích: “ Sau khi thế giới Thượng cổ bị

diệt, lục giới hình thành, Minh giới có thêm một tòa Tam Sinh Đài, chuyện này cực ít người biết. Tam Sinh Đài đó có thể dắt định tam sinh cho người https://thuviensach.vn

có duyên, cũng có thể vì ân oán mà chặt đứt tình cảm, trước kia chính là Trảm Duyên Đài thời Thượng cổ.”

Quanh đi quẩn lại, tự số có định.

Cuối cùng cũng biết được tung tích của Trảm Duyên Đài. Lâu Nguyệt Đồng rũ mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sự mù mịt và buồn bã, nàng rất rõ ràng, nàng và Trình Tử Xuyên sắp đi đến hồi kết, mặc dù đó là nàng cố ý gây nên, nhưng chuyện đã tới trước mắt cũng không thể nào không để ý.

Chỉ là nàng chưa từng phát hiện, khi ký ức khôi phục, tâm tình và nhuệ

khí lưỡng bại câu thương đã gần như không còn, hiện tại, còn lại chỉ có quý trọng và quyến luyến.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 49: Bẫy rập

Trình Tử Xuyên bị lạc đường, hay có thể nói, hắn đã vô tình bước vào một pháp trận cổ quái nào đó.

Cửu U Ma Môn là bản doanh lớn nhất của ma tu, nội tình tuyệt không kém Cửu Nguyên tiên môn, nguy hiểm quỷ dị còn nhiều hơn. Trình Tử

Xuyên vốn định dựa vào trí nhớ đi ra ngoài, không biết đạp trúng thứ gì đó, đúng là đã bị vây khốn, từ nãy đến giờ vẫn chỉ quanh quẩn ở một nơi, rừng cây núi đá xung quanh cái gì cũng không thấy.

Có một câu như thế này – người xui xẻo, nuốt nước miếng cũng bị sặc.

Trình Tử Xuyên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cầm một viên đá vụn tiện tay ném về một hướng. Viên đá vừa rơi xuống, một con đường chậm rãi xuất hiện dưới chân hắn.

Vừa rồi, khi hắn vừa bước lên con đường kia, dưới chân bỗng kịch liệt chấn động, sau đó cả mảnh đất đều sụp đổ, sau khi sụp đổ lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng.

Hắn như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng, cảm giác choáng váng đột ngột khiến hắn phải nhắm mắt lại. Trâm gỗ chợt lóe sáng, lục quang như tơ

hội tụ, bao hắn lại như một tấm lưới. Không biết qua bao lâu, thân thể hắn mới chạm đất, lục quang kết thành tấm lưới cũng biến mất không thấy gì nữa.

https://thuviensach.vn

“ Tử Xuyên, không sao chứ?” Thân ảnh Phù Tang lặng lẽ xuất hiện, một ngọn lửa hiện lên trên tay, xua tan đi chút hắc ám xung quanh.

Trình Tử Xuyên trầm mặc một hồi, đưa tay lên day thái dương: “ Nơi này có trận pháp tỏa hồn...”

Tỏa hồn là bí thuật của Ma giới, tuy đã truyền đến nhân gian nhưng vì phương pháp tu luyện khó khăn nên đã bị người ta quên lãng. Trận pháp này hoàn toàn nhằm vào hồn phách, thường dùng để vây khốn chứ không dùng để giết những kẻ địch mạnh, bình thường hay được dùng làm lao tù.

Nếu ở nơi này quá lâu, linh lực của hồn phách sẽ bị tiêu hao gần hết, hồn phách bị khóa lại đây, vĩnh viễn không siêu sinh.

Nhược điểm lớn nhất của Trình Tử Xuyên hết lần này đến lần khác lại là hồn phách, khi vừa tiến vào đây, hắn đã có thể cảm nhận được một phần hồn đắp nên bởi tiên thảo đang từ từ suy yếu. Nếu tiên thảo hoàn toàn biến mất, hắn sẽ quay lại làm một kẻ mù.

Phù Tang hiểu được tình huống của hắn, khuôn mặt thoáng chốc ngưng trọng, bắt đầu toàn lực công kích nơi này.

“ Ha ha ha...” Một tiếng cười khàn khàn hắc ám cuối cùng cũng truyền đến.

” Ai?” Phù Tang quát lên.

Trình Tử Xuyên nhìn qua, bỗng nhiên nháy mắt về một hướng. Ngọn lửa màu lam bé bằng một cái chén u ám sáng lên, soi sáng nơi này, cũng soi sáng một khuôn mặt đầy râu tóc, mơ hồ không có thực thể, như một u hồn lơ lửng.

“ Thì ra là thế.” Trình Tử Xuyên nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu.

Phù Tang: “ Tử Xuyên?”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên nói: “ Vật cực tất phản, ác cực sinh thiện, trận pháp tỏa hồn này đã khóa lại hồn phách của hắn, một khi phá, người này lập tức hồn phi phách tán.”

(Vật cực tất phản: khi sự vật sự việc đến cùng cực thì tất yếu sẽ xoay chuyển lại; ác cực sinh thiện: khi ác đến tận cùng có thể sẽ biến thành thiện)

Nhưng đó lại là cách duy nhất khiến hai người có thể thoát khỏi nơi này.

Tiếng cười của u hồn càng lớn, thanh âm khó nghe như tiếng chiêng, từng chữ từng chữ bắn ra ngoài: “ Ngàn năm ẩn núp, trời không quên ta!

Ngươi, ngươi... lại đây, lại đây!”

“ Tử Xuyên, người này quỷ dị, đừng nghe hắn!”

Phù Tang vừa nói xong liền nghe tiếng kêu khàn khàn của u hồn: “ Thần mộc Phù Tang, ngươi bảo vệ Thánh tôn đã bảy trăm năm, cuối cùng cũng đợi được đến khi hắn chuyển thế, không muốn nhìn thấy hắn quay về vị trí cũ sao?”

Câu này vừa dứt, cả người Phù Tang đều cứng đờ, không dám nhìn vào ánh mắt của Trình Tử Xuyên lúc này, lạnh lùng hỏi: “ Ngươi đang nói cái gì?”

“ Sợ cái gì? Ngươi nhọc lòng, càng vất vả thì công lao càng lớn...”

” Câm miệng!”

Phù Tang hội tụ pháp lực, định xông tới đánh hắn một đòn trí mạng.

Nhưng sau một khắc, một bàn tay đặt lên vai hắn, Phù Tang không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh của Trình Tử Xuyên vang lên: “ Phù Tang, đừng kích động, ta đã sớm biết.”

https://thuviensach.vn

Âm thanh của u hồn dừng lại.

Phù Tang chùng xuống, cúi đầu, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “ Xin lỗi, Tử Xuyên, ta...”

Trình Tử Xuyên còn nhớ rõ, khi còn bé, ngoại trừ cha mẹ hắn thì Phù Tang là người đối xử với hắn tốt nhất, vì thế, dù từ trước đến đây hắn không đặt Trình gia tiểu bối trong lòng nhưng không phải không có nghi vấn. Trình gia nhiều người như vậy, vì sao chỉ có hắn nghe được thanh âm của Phù Tang, trao đổi cùng hắn? Vì sao Phù Tang lại quyết định tự bạo bản thể chỉ để cứu một đứa trẻ mới chung đụng vài năm?

Trên đời không có chuyện gì vô duyên vô cớ, nhưng lúc ấy, hắn muốn tin tưởng sự thuần khiết của thảo mộc chi linh.

Nhưng sau khi hắn biết được mình là Thánh tôn chuyển thế, trong lòng đã có một suy đoán, cho đến khi Phù Tang có thể hoàn toàn dung hợp với nguồn gốc thần mộc mà cây cổ thụ trên Tiên giới ban tặng, cuối cùng Trình Tử Xuyên cũng có thể xác định thân phận của Phù Tang.

Tương truyền trên Thiên Ngoại Thiên có một gốc thần mộc, gió thổi không lay, lưu vân không lấp, là thần mộc nối giữa Thiên Ngoại Thiên và thần giới, được Thánh tôn làm phép, được Thiên Đạo công nhận, là cội nguồn của vạn cây.

“ Xin lỗi cái gì, ngươi không làm chuyện có lỗi với ta cả.”

Phù Tang thấp giọng nói: “... Vì ngươi coi ta là bằng hữu, ta đối tốt với ngươi lại chỉ vì ngươi là Thánh tôn chuyển thế.”

Nguyên nhân chính là vì Phù Tang hiểu rõ Trình Tử Xuyên không muốn nghe người ta nói mình là Thánh tôn, vì thế không dám nói cho hắn biết thân phận thật, chuyện này vừa xảy ra, đều biến thiện ý của hắn đối với Trình Tử Xuyên trở thành mục đích.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên “ừ” một tiếng, chậm rãi lặp lại: “ Ta đã sớm biết.”

Yêu hắn, vì hắn là Thánh tôn chuyển thế. Hận hắn, vì hắn là Thánh tôn chuyển thế. Tốt với hắn, vì hắn là Thánh tôn chuyển thế... Hắn còn có thể

có ý kiến gì không? Hắn đã sớm chết lặng.

Hắn không phải là một người không biết phân biệt, hắn có thể trách móc Phù Tang không? Không thể. Vì vậy, tất cả những khúc mắc trước kia đều chỉ có thể nuốt xuống, ngọt bùi đắng cay, tư vị nào cũng có.

Phù Tang không rõ hắn đang nghĩ gì, nhất thời nói không được gì cả.

U hồn kia lại mở miệng: “ Thánh tôn chuyển thế, bao nhiêu người cầu còn không được thân phận của ngươi, ngươi không muốn sao?”

Trình Tử Xuyên: “ Ngươi hâm mộ? Muốn đoạt thì miễn đi.”

“...” Mục đích của u hồn bị hắn nhìn thấy, nghẹn họng một cái, buồn bã nói, “ Ngươi thông mình như vậy, tại sao lại bị ma đầu Lâu Nguyệt Đồng kia đùa giỡn xoay quanh?”

Nghe được tên Lâu Nguyệt Đồng, Trình Tử Xuyên ngẩng đầu, thong thả

ung dung buông ra một câu: “ Thay vì châm ngòi ly gián không có nguyên do, không bằng trước tiên nói một chút về ngươi đi. Có lý do đầy đủ, không chừng ta sẽ tin tưởng ngươi một chút.”

” Tử Xuyên!” Phù Tang có chút nóng nảy, tình huống hiện tại đối với Trình Tử Xuyên cực kỳ bất lợi, nên nhanh chóng tìm cách ra ngoài mới đúng.

” Đừng nóng vội.” Trên thực tế, Trình Tử Xuyên nghĩ, vội cũng vô dụng.

“ Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.” U hồn thấp giọng khàn khàn, “

Nơi này là lao ngục cấm địa của Cửu U Ma Môn, có thể phá vỡ được, https://thuviensach.vn

nhưng nếu các ngươi phá hủy nơi này sẽ thả ra vô số tai họa, gây ra đại họa!”

“ Thật ra là ngươi sợ chết?” Phù Tang châm chọc.

“ Sợ chết?” U hồn cười ha ha, giọng nói trong nơi vắng vẻ này có chút chói tai, “ Ta từng đứng đầu Ma giới, khiến vạn ma phải cúi đầu, hiện tại ở

đây chỉ hận không thể được giải thoát! Ta không sợ chết, chỉ là không cam lòng! Không cam lòng!”

Trình Tử Xuyên và Phù Tang liếc mắt nhìn nhau, khó nén được kinh ngạc.

Phù Tang khó tin hỏi: “ Ngươi là... Ma chủ đời trước?”

Ma chủ đời trước đã sớm chết trên tay Lâu Nguyệt Đồng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Cùng lúc đó, Thương Nhai chạy tới hậu viện, cắt đứt cuộc nói chuyện của Lâu Nguyệt Đồng và Lâu Dịch Dương.

“ Làm sao?” Lâu Nguyệt Đồng thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

“ Ma quân, Ma chủ.” Thương Nhai chào xong, vội vàng nói, “ Trình...

đạo hữu không có ở đây sao?”

Lâu Nguyệt Đồng thẳng người: “ Hắn vừa mới đi, xảy ra chuyện gì?”

“ Có người xông vào lao ngục cấm địa của Cửu U Môn, chỗ đó rất quan trọng, do người sáng lập ra Cửu U Môn thiết kế, liên kết với nhau cũng không hoàn toàn khống chế được, người trong môn từ trước đế nay đều không dám xông loạn.” Sắc mặt Thương Nhai cực kỳ ngưng trọng, “ Chỉ có Trình đạo hữu không biết chuyện, sợ là...”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên là đạo tu, nhưng vì hắn theo Lâu Nguyệt Đồng đến đây nên Thương Nhai không quá phòng bị, lúc này sốt ruột không phải vì lo lắng cho sự an toàn của Trình Tử Xuyên mà vì sợ Trình Tử Xuyên có dự

mưu mà đến, là gian tế của đạo tu, mưu toan ra tay động vào căn cơ của Cửu U Môn!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 50: Rời thân thể

Ma chủ đời trước của Ma giới, nhắc đến hắn, ai cũng cảm thấy hắn là một tên xúi quẩy, nhọc nhằn khổ sở tích góp uy danh rất lâu, đem tới trước mặt Lâu Nguyệt Đồng chỉ đáng làm đá để chân.

Vì thế, tuy Nguyệt ma quân không phải Ma chủ nhưng lại xác thực xác thực là một nhân vật độc tài của Ma giới, tình huống như vậy, quả nhiên ngàn năm khó gặp.

U hồn hiện tại tuy ở nơi này nhưng vẫn là Ma chủ đời trước, đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Lâu Nguyệt Đồng, hai người cũng không quá tin tưởng nàng sẽ không nhổ cỏ tận gốc.

“ Lâu Nguyệt Đồng rất mạnh, nhưng tuổi tác của nàng dù sao cũng kém ta. Nàng có thể giẫm lên ta để leo lên không phải do ta yếu hơn nàng, mà vì ta không quỷ kế đa đoan, xảo trá khiến người ta khó lòng phòng bị như

nàng.”

Trình Tử Xuyên lãnh đạm nhìn hắn một cái: “ Mỗi câu ngươi nói về

nàng đều không tốt, ta không cần nghe những điều này.”

“ Ngươi... ngươi!” U hồn dường như vô cùng tức giận, thở dốc một hơi, run giọng châm chọc, “ Ngươi còn che chở nàng như vậy? Đáng thương!

Đáng buồn! Uổng cho ngươi là Thánh tôn chuyển thế, cả đời của ngươi sắp bị hủy trên tay nàng rồi!”

https://thuviensach.vn

Lòng bàn tay Trình Tử Xuyên xuất hiện bạch quang, u hồn cúi đầu kêu một tiếng, tránh tia sáng kia, cúi đầu nói: “ Ngươi không muốn biết chân tướng chuyện năm đó sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta bị Lâu Nguyệt Đồng làm hại cũng là vì ta phát hiện ra bí mật của nàng! Nàng tự tiện bóp méo tình kiếp của ngươi, nàng...”

Phù Tang liền biến sắc, ngăn Trình Tử Xuyên lại sau đó ngẩng đầu, gằn từng chữ: “ Ngươi nói gì?”

“ Năm đó, sở dĩ Thánh tôn được lục giới kính ngưỡng sùng bái không chỉ vì hắn cường đại, mà còn vì hắn công bằng chính trực vô tư, sống trên Thiên Ngoại Thiên, không bao giờ hiện thế. Ngươi cho rằng, vì sao hắn lại hạ thủ lưu tình với Lâu Nguyệt Đồng? Chính vì Lâu Nguyệt Đồng, nàng dám to gan lớn mật sửa lại mệnh số!” U hồn nói, “ Những người đến từ

thượng cổ, thậm chí viễn cổ như ta, có ai không phải trải qua vô số đại kiếp? Thiên Đạo tuy chiếu cố Thánh tôn nhưng không thể phá hư quy tắc của chính mình, sau khi hắn giáng sinh không lâu liền phải ứng chín mươi chín kiếp!”

Phù Tang cũng biết chuyện này, khi đó linh giác của hắn vừa mới tỉnh.

Chín mươi chín kiếp tuy nghe có vẻ dọa người, thực ra đối với Thánh tôn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thần mộc Phù Tang còn đang mắt nhắm mắt mở, Thánh tôn đã độ hết chín mươi chín kiếp, quay về Thiên Ngoại Thiên.

“ Năm đó, ta thân là Ma chủ cũng tính không ra nơi hắn ứng kiếp, không nghĩ tới, Lâu Nguyệt Đồng lại tính ra!” U hồn cổ quái cười dồn dập, “ Chín mươi chín kiếp vốn do Thiên Đạo an bài, ngoài cường trong hư, những sự

phá phách nho nhỏ là không thể tránh khỏi. Khi hắn ứng đến kiếp cuối cùng, tình kiếp, Lâu Nguyệt Đồng tự ý xông vào khiến nhân quả của Thánh tôn và nàng bị dính líu, từ đó thay đổi mệnh số, tình kiếp nhỏ nhoi liền biến thành đại kiếp! Mặc dù tình kiếp đã qua nhưng mệnh kiếp chưa tan, nhân quả liên tục...”

https://thuviensach.vn

“ Ngươi nói... đều là Lâu Nguyệt Đồng cố ý?” Phù Tang trầm mặt, lạnh lùng nói, “ Chuyện này không có khả năng! Nàng...”

“ Thiên Đạo để sắp xếp lại mệnh số đã xóa đi ký ức chín mươi chín kiếp của Thánh tôn! Lâu Nguyệt Đồng hết sức thông minh, nàng cũng bóp méo ký ức của chính mình để không lộ ra sơ hở! Vì thế, khi Thánh tôn đến Ma giới liền lập tức phát hiện ra, hắn và ma nữ “chưa từng gặp mặt” có một đoạn nhân quả chưa dứt. Hắn không giết được nàng, còn cam tâm tình nguyện che chở cho nàng! Vì vậy, gió thổi nước trôi, chỉ có thể mang nàng về Thiên Ngoại Thiên!”

Phù Tang chảy đầy mồ hôi lạnh, những lời u hồn này nói hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn biết! Hắn vội vàng quay đầu nhìn Trình Tử Xuyên, đã thấy Trình Tử Xuyên rũ mắt, biểu cảm tỉnh táo và lãnh đạm đến cực hạn, dường như những gì u hồn nói không có chút liên quan gì đến hắn.

“ Nếu sự thật đúng như ngươi nói, làm sao ngươi biết được?” Phù Tang ép chính mình tỉnh táo lại.

Thanh âm u hồn tràn ngập oán hận: “ Ta đã tận mắt nhìn thấy Lâu Nguyệt Đồng bóp méo ký ức! Nếu không, ngươi cho rằng vì sao nàng phải đuổi cùng giết tận ta? Lập uy sao? Không, ta nói cho ngươi biết, mục đích của nàng từ trước đến nay không phải làm Ma chủ hay gì cả, nàng muốn...”

“ Oanh - - ” Một tiếng nổ vang lên, u hồn sợ hãi kêu một tiếng, thân hình dần dần tan rã.

Có người phá trận pháp tỏa hồn từ bên ngoài! Hồn phách của u hồn đã vô pháp duy trì, chỉ có thể yếu ớt mà ngoan tuyệt lưu lại một câu: “ Nhất định, nhất định phải giết nàng! Ngươi... lại sa vào, đã muộn rồi...”

” Trình Tử Xuyên!”

https://thuviensach.vn

Sắc mặt Trình Tử Xuyên cuối cùng cũng thay đổi, đưa tay nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Lâu Nguyệt Đồng.

Váy đen tóc dài, thân ảnh Lâu Nguyệt Đồng hiện ra. Bỗng nhiên nàng dừng lại, nhíu mi ngửi ngửi: “ Nơi này... nhốt ai?”

“ Thuộc hạ không biết.” Thương Nhai đang sặc bụi, trong lòng thầm oán thủ đoạn bạo lực của nàng, nghe vậy liền biến sắc, lắc đầu quan sát bốn phía, “ Ta chưa từng đến nơi này.”

“ Ta vừa nghe thấy hai tiếng... muộn rồi.” Lâu Nguyệt Đồng nhìn về phía Trình Tử Xuyên, khóe môi nhếch lên, mê người mà nguy hiểm, “ Cái gì muộn rồi? Người nói chuyện với ngươi là ai?”

Trình Tử Xuyên cũng quay lại nhìn nàng, so với lần đầu tiên gặp mặt còn tỉ mỉ hơn, ánh mắt vẫn trong veo như bầu trời xanh. Thật lâu sau, hắn khe khẽ thở dài, nắm tay nàng thật chặt, bên môi một lần nữa tràn ra ý cười vui vẻ: “ Ta tin nàng.” Một câu này của hắn như đang tổng kết và hứa hẹn, Lâu Nguyệt Đồng còn chưa nghĩ ra sức nặng của câu nói này liền nghe thấy hắn tiếp tục lên tiếng: “ Hắn là...”

Phù Tang lôi kéo hắn, ngăn lại: “ Tử Xuyên!”

Tiếng nói bỗng im bặt, ánh mắt Trình Tử Xuyên mơ hồ, tiên thảo Cổ

Phong tặng để thay thế một hồn đã suy tàn, chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ

bé.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy có gì đó như đang được dẫn dắt, lung lay tách khỏi cơ thể.

“ Ai?” Năm ngón tay Lâu Nguyệt Đồng nắm chặt, nhiếp nhụ một luồng ám quang, sau một khắc lại kinh ngạc phát hiện hồn phách của Trình Tử

Xuyên rời khỏi thân thể, lập tức nổi giận, “ Minh giới lại dám đoạt hồn phách, Diêm Vương to gan!”

https://thuviensach.vn

Khổ cho tên tiểu quỷ yếu ớt, nó phát hiện ra mình đang gặp phải một nhân vật không thể chọc vào, cuống quít giải thích: “ Đại nhân thứ tội! Đại nhân thứ tội! Người này hồn phách vốn không ổn định, sau khi rơi vào trận pháp tỏa hồn càng bị tiêu hao, trên người hắn nhất định có vật dẫn của Minh giới mới biến thành thế này, không phải ta câu...”

Ánh mắt Phù Tang biến đổi, lòng bàn tay siết chặt – Âm Dương Bội!

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Mở cho ta lối đi Minh giới!”

“ A! Không được, chuyện này không được!” Tiểu quỷ sai bị hù dọa sắp khóc, sống chết không chịu đáp ứng.

Lâu Dịch Dương tiến lên, điểm lên trán tiểu quỷ sai một cái, tiểu quỷ kia lập tức tan thành tro bụi.

” Ai bảo ngươi giết hắn?” Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng hỏi.

Lâu Dich Dương không để ý, cười cười: “ Ta cống hiến sức lực vì tỷ tỷ, đến Minh giới mới thấy được Tam Sinh Đài, đây chính là cơ hội tốt.” Nói xong, hắn dùng ám quang mở ra một dòng nước xoáy, “ Ta chờ tỷ tỷ trở

về.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: “ Ta cảnh cáo ngươi, không cần xen vào việc của người khác, nếu không sau khi ta trở lại, thứ muốn làm thịt nhất chính là ngươi!”

Mắt thấy thân ảnh nàng biến mất trong dòng nước xoáy, Lâu Dịch Dương nhún vai: “ Bảy trăm năm không gặp, tính tình tỷ tỷ vẫn vậy.”

Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống trên thân thể không có hồn phách của Trình Tử Xuyên.

https://thuviensach.vn

Phù Tang bước lên phía trước một bước, vừa vặn ngăn cản bên cạnh Trình Tử Xuyên, vẻ mặt lẫm liệt mà cảnh giác, không nói một lời, hành động đã biểu đạt hết thảy.

“... Ta sẽ không chọc giận tỷ tỷ vào thời điểm này.” Lâu Dịch Dương nửa thật nửa giả nói một câu.

“ Ta thấy ngươi sợ bị thần lôi bổ trúng thì đúng hơn.” Phù Tang nói.

Lâu Dịch Dương chẳng nói đúng sai cười một tiếng: “ Chúng ta đều muốn bọn họ tách ra, tạm thời không nên là kẻ địch, không phải sao?”

Phù Tang không để ý tới hắn, phối hợp ngồi xuống hộ pháp cho Trình Tử

Xuyên. Là một cái cây, suy nghĩ của hắn từ trước đến giờ đều rất đơn giản, cho dù đúng như Lâu Dịch Dương nói, hắn cũng sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì của Trình Tử Xuyên. Hắn bảo hộ Thánh tôn chuyển thế, vẫn như bảy trăm năm trước, cho đến khi hắn quay về.

“ Chậc, cái cây nông cạn!” Lâu Dịch Dương oán hận bỏ lại một câu, khoát tay rời đi.

Thuyết pháp về âm tào địa phủ lưu truyền ở nhân gian đã lâu, hoàn toàn yên ắng tĩnh lặng, thê thê thảm thảm, ảm đạo không có ánh sáng. Lâu Nguyệt Đồng vừa đặt chân vào đây đã bị một cơn lốc thổi qua khiến nàng suýt mù mắt, vất vả dừng lại đã thấy bên cạnh đứng đầy quỷ hồn.

Một người lại một người đi theo quỷ sai xuyên qua âm cốc, qua sông Vong Xuyên, đi về phía cầu Nại Hà, uống một chén canh Mạnh bà, quên đi ký ức trước kia, đi một đoạn nữa liền đến vòng luân hồi, nhảy xuống.

Lâu Nguyệt Đồng che giấu khí tức, mới đi được vài bước chợt nghe một lão quỷ tóc trắng xóa gào lên một cái, hù dọa cả đám quỷ hồn đang ngồi xung quanh: “ Nói đến chuyện lần trước Thánh tôn vào Ma giới, thấy ma https://thuviensach.vn

nữ kia dung mạo tuyệt diễm, trong nội tâm nhất thời không đành lòng, tâm tình băng lãnh ngàn vạn năm cuối cùng cũng động...”

Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng giật giật: “...”

Không thể tin được, nàng cũng có ngày trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình đầy gió trăng, lão nhân này thật biết kể chuyện!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 51: Trước kia

Lâu Nguyệt Đồng tạm dừng chân để nghe tiếp, lão quỷ kia càng nói càng hăng, cuối cùng cảm thán vài câu - -

“ Ngài cố gắng thuần phục nàng, nhưng nàng lại không phục tùng quản giáo, gió trăng tình nồng nhân gian xuất hiện, một người lạnh lùng, một người tà ác, cuối cùng hai bên đều thiệt hại. Cả lục giới đều lên án ma nữ

kia vong ân bội nghĩa, dã tính khó thuần, lại tiếc cho Thánh tôn cam tâm tình nguyện mua dây buộc mình, có thể thấy được, nếu không phải thâm tình... thì là cái gì?”

Lâu Nguyệt Đồng sững người, ngơ ngẩn.

“ Thần tiên cũng tốt, người phàm cũng được, ai so với ai tốt hơn? Trời cũng có tình... Trời cũng già đi...”

Lâu Nguyệt Đồng thu mắt, bỗng nhiên xì một tiếng: “ Hồ ngôn loạn ngữ!”

Nàng chậm rãi bước qua, nước Vong Xuyên thấm ướt vạt áo nàng. Nàng thấy một hàng người xếp dài, nữ có nam có, có người tóc trắng xóa, có cả

trẻ em, hoặc là mong đợi, hoặc là sợ hãi, hoặc là mệt nhọc, hoặc là thoải mái... Nhân sinh trăm sắc thái, tất cả đều xuất hiện.

Phía trước nàng là một tòa kiều, nhìn không ra điểm khác biệt với những tòa kiều ở nơi khác.

https://thuviensach.vn

Bên cạnh tòa kiều có một cái ô che nắng, dưới ô là một lão bà một thân hồng y, trong tay còn cầm một chén canh, ngẩng đầu nhìn nàng: “ Khách quý hiếm gặp a!”

“ Ngươi... nhận ra ta?” Lâu Nguyệt Đồng chẳng biết từ lúc nào đã hiện thân, chỉ chỉ chính mình, kinh ngạc hỏi.

Mạnh Bà ha ha cười vài tiếng: “ Lão bà tử lĩnh việc ở đây đã lâu, còn dạng nhân vật nào chưa thấy qua? Có thứ ân oán tình cừu nào chưa nhìn qua? Tiên phàm khác biệt, người yêu khác đường, thần ma yêu hận, sớm đã chết lặng. Nhưng đó là lần đầu ta gặp được người bị Thiên Đạo nhúng tay.

Chuyện xảy ra rất lâu trước đây rồi, ta đã không còn nhớ rõ mấy ngàn năm đã trôi qua, nhưng động tĩnh khi đó ta không thể nào quên. Hiện tại có duyên gặp lại cô nương, ta mạo muội hỏi một câu... Ngươi đã nhìn ra lòng mình chưa?”

Lâu Nguyệt Đồng không giải thích được, nhíu mày nói: “ Ta chưa từng đến Minh giới, cũng chưa từng gặp qua ngươi, ngươi nhận lầm người rồi!”

Mạnh Bà vẫn cười, lắc đầu, chỉ về hướng cầu Nại Hà: “ Không lầm, không lầm. Khi đó lão bà tử cũng ngồi ở chỗ này, trông thấy phía xa xa có một luồng kim quang công đức phóng thẳng lên trời cao. Nhóm quỷ hồn dạt ra thành một con đường, một người trẻ tuổi đi đến, trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh tuấn bất phàm, lão bà tử chưa từng nhìn thấy quỷ hồn nào đẹp như thế, thái độ cũng không nhịn được hòa ái thêm vài phần. Hắn vừa đến đã khoa tay múa chân miêu tả dung mạo của một cô nương, truy vấn ta đã từng gặp qua nàng chưa, lão bà tử đáp là không có. Hắn liền chùng xuống, sau đó không nói lời nào, cứ thế ở lại đây cả trăm năm. Lão bà tử

không biết lai lịch của hắn, cũng không dám đuổi hắn đi, cho đến trăm năm sau, hắn cuối cùng cũng gặp được vị cô nương kia.”

Lâu Nguyệt Đồng ấn ngực, trái tim không hiểu vì sao bỗng nhảy lên, không kìm lòng được, hỏi: “ Sau đó thì sao?”

https://thuviensach.vn

“ Người trẻ tuổi nhìn thấy cô nương đó, lộ ra nụ cười tươi tắn đầu tiên sau trăm năm, cả Minh giới cũng như được chiếu sáng thêm vài phần. Lão bà tử nhìn thấy hắn xông tới nói chuyện với cô nương kia, nhưng chưa nói được lời nào, cả người hắn đều cứng đờ.” Mạnh Bà nói đến đây, lông mày cũng nhướn lên, thở dài, “ Lão bà tử đã nghĩ rằng khi họ còn sống nhất định là một đôi yêu nhau tình thâm nghĩa trọng, không ngờ cô nương kia lại kinh ngạc nói ‘Ta không biết ngươi’, thậm chí khi còn sống nàng đã có vị hôn thê, sống thọ và chết tại nhà... Người trẻ tuổi kia nghe xong liền như bị sét đánh, bộ dáng hồn bay phách lạc khiến lão bà tử nhìn mà cũng đau lòng.”

Mạnh Bà nói tiếp: “ Về sau, vị hôn thê của cô nương kia khi còn sống cũng tới, người trẻ tuổi kéo tay cô nương kia không buông, nhất định khẳng định chuyện của hắn. Cô nương không có tâm trạng giải bày, xông đến đoạt bát canh trên tay lão bà tử uống một hơi cạn sạch, đang định đi qua cầu Nại Hà thì người trẻ tuổi liền kêu lên: ‘Không được đi’! Âm thanh kia rơi xuống mang theo một cỗ công kích cường đại, chém đứt cầu Nại Hà, chặn đứng dòng Vong Xuyên! Đại họa xảy ra, Diêm Vương nổi giận đùng đùng đi đến, vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia liền kinh hãi, trong miệng chỉ lặp lại vài câu “không quản”, sau đó liền rời đi. Lão bà tử cũng bị hù dọa đến không dám nhúc nhích, đúng lúc đó, Minh giới mở rộng, một cột sáng chiếu xuống người trẻ tuổi. Đầu tiên hắn giãy giụa, nhưng khi nhìn vị cô nương kia không hề quay đầu lại nhìn hắn thì ngừng lại, thần sắc dần dần trở nên thờ ơ, bị cột sáng mang đi. Hai mắt hắn đỏ ngầu, một giọt lệ rơi xuống trên Tam Sinh Đài, ngàn năm sau, Tịnh Đế Liên nở hoa.”

Lâu Nguyệt Đồng nhẫn nại nghe xong chuyện xưa, trong lòng đột nhiên đau nhói.

Nàng nói: “ Ta không phải cô nương kia, ngươi nói chuyện này cho ta làm gì?”

Mạnh Bà nhìn nàng: “ Đừng nóng vội, lão bà tử còn chưa nói hết. Sau khi người trẻ tuổi bị mang đi, mấy ngày sau, một vị cô nương khác lại tới, https://thuviensach.vn

không phải quỷ hồn, khắp người tỏa ra ma khí và lệ khí, tuyệt diễm vô cùng, đó chính là ngươi, cô nương. Ngươi vừa tới liền ép lão bà tử thuật lại tình cảnh ngày đó, nghe xong chỉ cười, cười rất khó coi, cũng không biết lẩm bẩm với ai: ‘Thật ngu ngốc, bị lừa rồi’. Lão bà tử khi đó mới ngộ ra, nhịn không được lên tiếng cãi cọ cùng ngươi...”

“ Từ xưa đa tình trống không hận, mộng đẹp từ đâu tới tỉnh dễ dàng.”

Mạnh Bà nhớ lại chuyện cũ, buồn bực đọc lại một lần, “ Khi đó ngươi đáp lại lão bà tử một câu như thế. Sau đó, trên bầu trời Minh giới bỗng xuất hiện tiếng sấm vang rền, các quỷ hồn bị hù dọa, ngươi lại cười lớn, không hề sợ hãi nói: ‘Mệnh kiếp của hắn đã ứng trên người ta, ngươi dám bổ vào ta sao?’ rồi quay người rời đi. Về sau, các ngươi đều không xuất hiện nữa, cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên cũng đã khôi phục nguyên dạng.”

Mạnh Bà mở miệng một tiếng “ngươi”, vừa tỉ mỉ vừa khẳng định. Lâu Nguyệt Đồng trầm mặc một hồi mới phát hiện ra, mình không có cách nào phủ nhận. Lúc đến đây, nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt nguyên nhân khiến Thánh tôn chỉ hạ thủ lưu tình với một mình nàng, hẳn là đã phát hiện giữa họ có một đoạn nhân quả chưa dứt... Mưu tính không từ thủ đoạn, hóa ra đến chuyện này nàng cũng có thể làm được.

“ Ma quân, cứng rắn có thể nung chảy, băng lạnh có thể tan rã, chỉ có tấm lòng của ngươi là khó nghĩ khó giải.” Mạnh Bà thở dài, chỉ về một hướng, “ Nhiều năm như vậy, lão bà tử cuối cùng có thể nói ra được những lời này, ngươi đi đi.”

Lâu Nguyệt Đồng nhất thời mờ mịt, trong chốc lát tự hỏi: “ Ta đến làm gì vậy?” Trong chốc lát lại muốn: “ Trước kia, lại là trước kia, ta và hắn như sao Sâm và sao Thương, chuyện này thật khó giải quyết.”

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng nàng cũng bước vào điện Diêm Vương, vừa liếc mắt liền thấy Trình Tử Xuyên đứng đó, bạch y tóc dài, mặt mày lạnh nhạt, trời sinh tiên phong đạo cốt, ý vị lỗi lạc, dù thành quỷ hồn cũng rất https://thuviensach.vn

bắt mắt. Bên cạnh hắn có có một nam tử khí độ uy nghiêm, nhìn trang phục và khí thái hiển nhiên là người đứng đầu Minh giới, Diêm Vương.

“ Trình Tử Xuyên!” Nàng kêu lên.

“ Đồng nhi?” Trình Tử Xuyên lập tức quay lại, đuôi mày nhướn cao, sau đó như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Diêm Vương.

Diêm Vương liên tục khoát tay, nói: “ Hồn phách của nàng không rời thân thể, là nàng tự mở lối đuổi theo đến đây.”

Trình Tử Xuyên nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, đi tới cầm lấy tay nàng.

Lâu Nguyệt Đồng thầm nghĩ: “ Vì ta tìm đến ngươi nên ngươi thấy cao hứng sao?”

Nàng rũ mắt xuống, khi ngước mắt lên liền cười một tiếng, lời nói thoát ra khỏi miệng không phải hỏi thăm ân cần mà lại có chút tàn nhẫn: “ Tam Sinh Đài... chính là Trảm Duyên Đài.”

Trình Tử Xuyên nhìn chằm chằm nàng, sự vui vẻ dần dần trôi đi: “ Vì thế, nàng đến vì Trảm Duyên Đài, không phải đến vì ta?”

Thật ra hai chuyện này cũng không khác biệt lắm, cứng rắn muốn tách ra, Lâu Nguyệt Đồng gật đầu, ánh mắt chẳng hề né tránh: “ Cả hai đều có.”

Trình Tử Xuyên đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy nàng, cánh tay dần thít chặt, cằm tựa trên trán nàng. Lâu Nguyệt Đồng giật mình, không phản kháng nép mình vào lòng hắn, dường như cả một thế kỷ đã trôi qua, lâu đến mức hai người còn nghĩ sẽ ở bên nhau suốt đời, Trình Tử Xuyên mới dùng một giọng nói bình thản đến cực điểm: “ Quả nhiên là tiểu ma nữ.”

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Không phải ngươi đã sớm biết?”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên đáp: “ Đúng vậy.”

Sớm đã biết, sớm đã có chuẩn bị, vì thể một chút cũng không thương tâm, một chút cũng không có cảm giác... Lời nói này, ngay cả bản thân hắn cũng có thể lừa được...

Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, ảm đạm như bị bịt kín bởi một tầng bóng ma. Lâu Nguyệt Đồng không hề phát giác... hắn lại không thể

nhìn thấy được nữa.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 52: Mạng

Hai người ôm nhau, Diêm Vương dựa vào nguyên tắc phi lễ chớ nhìn liền quay đầu đi, đợi đến khi cổ hắn căng cứng lại, hai người kia vẫn không tách ra, hắn nhịn nhịn, cuối cùng nhịn không được ho khan vài tiếng.

Trình Tử Xuyên buông lỏng tay, Lâu Nguyệt Đồng cũng lui lại, hai đương sự tỏ vẻ điềm nhiên như không khiến Diêm Vương cảm thấy mình lúng túng có hơi quá, thầm nghĩ: “ Dù sao các ngươi cũng phải để ý hoàn cảnh một chút chứ!”

Nhưng hắn không biểu lộ lên mặt, chào hỏi đâu ra đấy: “ Nhiều năm không gặp, phong thái Ma quân vẫn như xưa.”

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Thôi đi, chúng ta ngàn vạn năm cộng lại cũng chỉ gặp qua một lần.”

Diêm Vương: “...”

Không chút nào nể mặt hắn cả! Diêm Vương nghẹn nghẹn, nghĩ không ra nên nói gì tiếp. Trong Lục giới, trừ Ma giới ra, rất khó để gặp được Lâu Nguyệt Đồng. Sau khi Thánh tôn lạc hạ, Minh giới phải đứng mũi chịu sào, lục giới cực loạn, nhiều người chết, vô duyên vô cớ gia tăng khối lượng công việc của Minh giới, Diêm Vương mệt mỏi không ngừng nghỉ đã bảy trăm năm.

Về điểm này, hắn và Minh Khải Tiên Đế rất có tiếng nói chung.

https://thuviensach.vn

Cũng may Trình Tử Xuyên là người hiểu rõ tính tình Lâu Nguyệt Đồng nhất, chủ động chuyển đề tài: “ Ta vô tình xâm nhập âm phủ, phải tạ ơn Diêm Vương tương trợ...”

Khi hắn nói ra lời này, hai mắt Diêm Vương lóe lên, nhất thời hiểu ra ý tứ của hắn. Thật ra trước khi Lâu Nguyệt Đồng đuổi tới, họ đã nói xong chuyện này rồi, Trình Tử Xuyên tránh nặng tìm nhẹ, hiển nhiên không muốn làm Lâu Nguyệt Đồng biết chuyện.

“ Chuyện này vốn là sai lầm của quỷ sai, không có gì nghiêm trọng, để

thể hiện sự áy náy của ta, Tam Sinh Đài xin nhường nhị vị.” Diêm Vương không ngốc, lập tức thuận nước đẩy thuyền nói dối.

Lâu Nguyệt Đồng bất mãn: “ Các ngươi tại sao lại hòa hợp êm thấm như

vậy, đây thực sự chỉ là sai lầm sao?”

Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Nếu không thì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng không biết tại sao có chút không thoải mái, giống như

nàng nổi giận đùng đùng muốn vì người ta mà lấy công đạo, kết quả người ta căn bản không cảm kích, còn biến mình thành chủ nợ... Nhưng nàng cũng đã nói, nàng đến vì Trảm Duyên Đài, không phải vì Trình Tử Xuyên.

Nàng khó chịu phất tay áo, đi thẳng về phía Tam Sinh Đài: “ Tùy ngươi!”

Trình Tử Xuyên muốn giữ nàng lại nhưng chỉ cảm thấy một mảnh áo lướt qua bàn tay, trong lòng khẽ thở dài.

Diêm Vương nói: “ Theo ta thấy, nàng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến ngươi.” Hắn lại thở dài một tiếng, “ Nhưng hai người các ngươi không thích hợp, sớm nên đoạn khế ước, sau này đỡ khó xử.”

Trình Tử Xuyên thản nhiên nói: “ Đang muốn đi đoạn.”

https://thuviensach.vn

“...” Diêm Vương không còn gì để nói, “ Đừng giả ngốc, mặc dù ngươi chưa nhớ lại thân phận và ký ức kiếp trước nhưng dù sao cũng đã hiểu được đại khái. Trảm Duyên Đài có thể chặt đứt khế ước, giúp các ngươi không còn đồng mệnh tương liên, nhưng không thể triệt để chặt đứt nhân quả.

Ngươi luân hồi muôn đời cũng sẽ vẫn phải dây dưa cùng nàng... Chớ trách ta thất lễ, nàng thiết kế mệnh kiếp của ngươi, lại vứt bỏ không thèm để ý đến ngươi, ngươi một chút cũng không oán hận sao?”

Diêm Vương không nói một câu đả thương người - - nói cho cùng, Lâu Nguyệt Đồng chỉ biến Thánh tôn trở thành công cụ đào thoát trời phạt, nếu không dựa vào đủ loại tội lỗi của nàng, hồn phi phách tán một trăm lần cũng chưa đủ.

Trình Tử Xuyên cười rất nhẹ: “ Biết được không có nghĩa là cảm nhận được, nghe được từ miệng người khác những gì ‘ta’ gặp phải, ta lại không hề cảm động. Tại sao phải oán? Có lẽ ta đã yêu quá sâu đậm, chỉ khi tuyệt vọng mới có thể cảm nhận được chuyện khác.”

“ Ta hiểu rồi.” Diêm Vương nhìn hắn, chân thành nói, “... Nàng thật sự

không nên làm vậy.”

Vẻ mặt Trình Tử Xuyên hết sức tự tại, có một loại tiêu sái và trầm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, còn có tâm tư đùa giỡn: “ Đừng nói nàng không tốt, nàng sẽ tức giận, ta cũng sẽ tức giận.”

Diêm Vương cũng nở nụ cười, nửa đùa nửa nghiêm túc: “ Ta cũng như

rất nhiều người đều hy vọng tình cảm của ngươi và nàng sớm không còn.”

Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, Thánh tôn cũng sẽ không lạc hạ.

Trình Tử Xuyên không nói gì nữa, cáo từ rồi bước về hướng Tam Sinh Đài.

https://thuviensach.vn

Diêm Vương đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng quay về bàn, mở sổ ghi chép sinh tử, trên sổ còn có vài chữ - “Mạng đi nhầm nơi”.

Hắn và Trình Tử Xuyên lúc trước là nói đến chuyện này. Có một người mang mạng không phù hợp, sinh ra và lớn lên bất đồng, hơn nữa còn dần dần trùng hợp vào số mệnh của Trình Tử Xuyên, người kia chính là Trình Diệu. Nếu không sắp xếp lại được, cứ thế mãi, Trình Diệu thậm chí còn có cơ hội thay thế mạng của Trình Tử Xuyên.

Khi Diêm Vương vừa phát hiện ra chuyện này liền kinh ngạc đến cực điểm. Sự chuyển thế của Thánh tôn do hắn sắp xếp, hắn là người thứ hai ngoài thần mộc Phù Tang biết được thân phận thật sự của Trình Tử Xuyên.

Khó có thể tưởng tượng được chuyện có người có thể thay thế mạng của Trình Tử Xuyên.

Cho đến khi điều tra sổ sinh tử, hắn đưa ra được một kết luận: Trình Diệu không phải Trình Diệu, mà là Chiến Hoàng Thần quân gửi thể. Hắn hiểu được, chuyện này không đơn giản.

Diêm Vương biết được chuyện này nên đứng ngồi không yên, nhân cơ

hội đưa hồn phách của Trình Tử Xuyên xuống để nhắc nhở hắn, nếu có thể, đoạt lại một hồn bị mất mới là quan trọng nhất.

Có thể Trình Tử Xuyên cũng có lý do không thể không giữ lại Trình Diệu, Diêm Vương không có cách nào, đúng lúc định khuyên hắn thì Lâu Nguyệt Đồng đến, chuyện này đành gác lại.

Nhắc nhở xong, Diêm Vương cũng có chút an lòng, nhưng vẫn nhịn không được thở dài: “ Muốn thay đổi Thiên Đạo sao...”

Đột nhiên, hắn nhớ ra gì đó, duỗi ngón tay bắn ra, biến thành một chùm tia sáng bay về hướng Tam Sinh Đài.

Tam Sinh Kính trên Tam Sinh Đài, có thể nhìn được chuyện kiếp trước.

https://thuviensach.vn

Tịnh Đế Liên nở, người nuốt được tim sen sẽ có thể kết tình duyên trọn đời với người mình yêu, đối với các cặp tình nhân mà nói, đây chính là vật trong mơ. Nhưng một khi tim sen bị lấy xuống, Tịnh Đế Liên sẽ khô héo khép lại, phải chờ đợt hoa nở tiếp theo. Ngàn năm vạn năm, ai cũng không biết khi nào nó mới nở thêm một lần nữa.

Lâu Nguyệt Đồng đứng trên Tam Sinh Đài, sương mù mờ mịt khiến thân ảnh nàng trở nên mơ hồ, sự xinh đẹp kiều diễm cũng nhạt đi chút ít. Nàng nhìn cây Tịnh Đế Liên kia, cánh hoa ướt át trong suốt lộ ra một vầng sáng nhu hòa, thanh khiết mà tốt đẹp như một đôi chim giao gáy mà sinh tình, gắn bó làm bạn, không thể chia lìa.

Nàng nghiêng đầu tiến đến, đưa tay định hái tim sen.

“ Đang làm gì?”

Trình Tử Xuyên tới đúng lúc khiến tiểu ma nữ đang làm chuyện xấu giật mình, trừng mắt liếc hắn một cái, cây ngay không sợ chết đứng nói: “ Nếu đã đến đương nhiên phải mang chút gì đó trở về, ngươi thấy rồi còn hỏi?”

Trình Tử Xuyên nghe vậy rũ mắt, khi ngước lên liền không lộ sắc thái, cười nói: “ Nàng lấy đi tim sen, Diêm Vương sợ rằng sẽ tìm nàng liều mạng mất.”

Tịnh Đế Liên trân quý khó cầu, cơ hồ là thứ đẹp nhất Minh giới, Diêm Vương ngày thường đều coi nó như vợ, người nào đến xin lấy cũng không chịu cho.

“ Liều mạng thì liều mạng, ta sợ hắn sao?” Lâu Nguyệt Đồng khẽ hừ một tiếng, cuối cùng không hái nữa.

Trình Tử Xuyên đi tới, ôn nhu nói: “ Khó có lúc nàng nghe lời như vậy.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng híp mắt, kéo hắn đi lên, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt tuyệt diễm của hắn: “ Trình Tử

Xuyên, nếu ta đối với ngươi không chút lưu tình, ngươi cũng không cần lưu tình với ta.”

Trình Tử Xuyên sửng sốt, nghe giọng nói ngột ngạt của nàng liền chậm rãi đáp lại: “ Thế nào, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra mình rất xấu xa?”

“ Ta rất xấu xa, nhưng ta biết rõ, ngươi yêu ta như thế này.” Nàng cong mắt, thanh âm khàn khàn, lưu luyến lại mê người.

Trình Tử Xuyên không nói được gì, ôm chặt nàng, cúi đầu xuống.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 53: Kí Đắc Thế Tục (Nhớ trần tục) (Thượng) Dây lưng trắng đen bay bay trong gió, hai người đứngtrênTam Sinh Đài hôn nhau, ôn nhu triền miên, lạikhôngrõthắm thiết hay quyết tuyệt.

Diêm Vương đứng nhìn từ xa, xoay taymộtcái, Tam Sinh Đài bỗng nhiên sáng rực.

Lâu Nguyệt Đồng trợn to hai mắt, Tịnh Đế Liên xoay tròn nở rộ, tim sen như ngọc, đẹp khiến lòng người ta phải đắm say, vài cánh hoa rơi xuống bay vào Tam Sinh Kính, mặt kính như nước hồ nhộn nhạo nổi lên từng tầng rung động, bỗng chốc đem hai người hút vào.

“ Ngườikhôngthể cảm động, tasẽcho người quay về điểm bắt đầu, tam sinh tam thế.” Diêm Vương lẩm bẩmnói, “ Xem cho kỹ, nàng tađãtính kế

người thế nàođi.”

Đó là khi thế giới Thượng cổ sụp đổ, niên đại của lục giới mới bắt đầu, Thiên đạo vận chuyển, Thánh tôn sinh ra cùng Thiên Bi, ba nghìn đại thiên thế giới tượng trưng cho ba nghìn quy tắc, đạo tâm thanh tịnh, vô tư vô niệm.

Chín mươi chín kiếp, chín mươi chín kiếp nạn phải vượt qua.

Kiếp cuối cùng củahắnlà tình kiếp, Thánh tôn đạo tâm thanh tịnh và thông minh, đây có thể được coi là cửa ải dễ nhất.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên vừa mở mắt ra liền nghe thấyâmthanh xe ngựa ồn ào náo động.hắncó thể cảm nhận được ý thức của chính mìnhđangbám vàomộtnam tử, hỉ cùng hỉ, bi cùng bi.

Nhân gian, loạn thế.

Nam tử này là con trai của Vương hầu và sủng phi, quyền thế ngập trời, vinh hoa phú quý, ba nghìn sủng thê, muốn gì có đó, nhưng khi đặt đủ loại mê hoặc của thế gian trước mắthắn,hắnlạikhônghề bị lay động. Cómộtlão đạo sĩ quả quyếtnóirằnghắntrời sinh đạo cốt, thích hợp tu tiên, liền bị

Vương hầu đuổi ra khỏi cửa.

Sủng phi bất an, sợhắnrờiđinên liền lặng lẽ ban chohắnmộtnhũ danh: “Kí Đắc Thế Tục”, cả ngày gọihắn, nhưng càng về sau,hắncàng trầm mê đạo pháp kinh thư,mộtthân mang tiên khí,khônggiống vớimộtcông tử vương tôn, quả làđãứng với câunóikia của vị hòa thượng: “ Trời sinh đạo cốt”.

Biến cố phát sinh khihắnlên mười lăm tuổi. Vương hầu qua đời, con trai của Vương hậu đăng vị, sủng phi mang tội danh phạm thượng, dùng ba thước lụa trắng treo cổ rađi. Kí Đắc Thế Tục bị giam trong ngục,khôngngười tới gặp, Vương hậu muốn bỏ đóihắnđến chết.

Congáicủa Vương hậu có nhũ danh là Ngô Đồng, thiên chân hồn nhiên, mười tuổi.mộtlần, nàng vui đùađiqua nơi này, thấymộtthiếu niên bị nhốt dưới bức tường đổ liền cảm thấykhôngđành lòng,đitìm đồ ăn chohắn, cứuhắnvề, từ đó trởđiluôn gạt đầy tớ chạy đến vớihắn, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

mộttình cảm huynh muội kỳ dị thân mật liền được hình thành.

Ngô Đồng ngây thơ lại thông minh, biết được tâmsựcủa Kí Đắc Thế Tục liền vụng trộm sai người mang hài cốt của sủng phi ra ngoài, an tángthậttốt.

https://thuviensach.vn

Ơn cứu mạng mẫu thân qua đời, đối với Kí Đắc Thế Tục, nàng mang ơn tái tạo.

Vô luận là loại tình cảm nào,hắnkhôngthểnóirõ.

Về sau, Vương hậukhôngchịu nổi những lời đồn đại, lại thấyhắncòn sống saumộttháng liền lập tức sợ hãi, quyết định bắthắnlưu vong.

Trước khiđi, Ngô Đồng tự tay mang bữa cơm cuối cùng đến chohắn, tiểucônương đángyêunghiêm túcnói: “ Ngươi đừng trách mẫu hậu ta có đượckhông? Tasẽrất nhớ rất nhớ ngươi, ca ca.”

Ngày thường nàng chỉ thích gọihắnbằng nhũ danh, đây là lần đầu tiên gọihắnlà ca ca. Làmộttiếng ca ca thân mật,khôngphải “huynh trưởng”.

Mười năm sau khi rời khỏi vương đô, ngoại trừâmthanh của Vương hầu và sủng phi,mộttiếng “ca ca” đó chung thủy tồn tại trong lòng Kí Đắc Thế

Tục, mãi mãikhôngtan.

Những người ủng hộ Kí Đắc Thế Tục đăng vị cùng nhau rút khỏi vương đô, mười năm sau, vương đô phản loạn, địch quốc xâm lược, Quốc quânhiệntại ngu ngốc bất lực, mọi người liềnđitìm Kí Đắc Thế Tục để lập lại trật tự, cứu nhân dân.

Mùa hoa nở, Kí Đắc Thế Tục gặp lại Ngô Đồng, tiểucônương năm nàođãtrưởng thành, trở thànhmộtthiếu nữyêukiều,mộtthân váy áo xanh nhạt, sáng rỡ tuyệt luân, loạn trong giặc ngoàikhônglàm ảnh hưởng đến dáng vẻ tươi cười của nàng, như ánh mặt trời bừng bừng sinh cơ, người gặp người thích.

Họ cùng nhau đua ngựa, lên núi ngắm mặt trời lặn, sóng vai chèo thuyềntrênhồ, ban đêm ngồi cùng nhau dưới ánh đèn lập lòe... Ngô Đồng nổi điên nhưmộtđứa trẻ, kéohắnchạy khắp nơi, cuối cùng kéohắnđến cung điện nơihắnbị giam năm đó.

https://thuviensach.vn

“ ... Ta phảiđirồi, Vương huynhđãđịnh đám cưới cho ta. Ngươi có thể trở

về cùng ta mấy ngày này,thậttốt.”

Khi nàngnói,trênmặtkhôngcó bi thương, chỉ có chút tiếc nuối.

hắnkhônglên tiếng, Ngô Đồng nghiêng đầu lạinói: “ Ngươi trầm mặc như

vậy, thảo nàokhôngcócônương nào thích ngươi! Đúng rồi, ta quênkhônghỏi, ca ca, ngươi có người trong lòngkhông?”

Kí Đắc Thế Tục ngẩn ngơ, nghiêm túc suy nghĩmộtchút, cầm tay nàng, chậm rãi trả lời: “ Thích... ngươi.”

Ngô Đồng cườimộttiếng: “ Ta là muội muội của ngươi, ngươi đương nhiên phải thích ta, tađangnóilà... Thôi, ta cónóingươi cũngkhônghiểu, chúng ta cùng vềđi.”

Kí Đắc Thế Tục quảthậtkhônghiểu,hắnchỉ đơn thuần là thích ở bên Ngô Đồng, thích nhìn nàng cười, thích nghe nàng gọi tênhắn, mặc kệ thân phận của nàng ra sao.

Đám cưới cuối cùng cũngkhôngthành công, Ngô Đồng vụng trộm bỏ

chạy giữa đường. Nàng làmộtcônương thông minh và có chủ kiến, chuyện này khiến lệnh quốc quân giận dữ, nhưng Kí Đắc Thế Tục lại cảm thấykhôngcó chút ngoài ý muốn nào.

Quốc quân phái ngườiđitìm nàng về, Kí Đắc Thế Tục đứng dậy,nói: “ Để

nàng tự do.”

Quốc quân tức giận: “ Để nàng tự do, aisẽbuông tha cho chúng ta? Ai có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài? Ai có thể phá giải cục diệnhiệntại?”

Kí Đắc Thế Tục thản nhiên đáp lại: “ Ta có thể.”

https://thuviensach.vn

Cả điện ngạc nhiên,khôngcó lấymộttiếng động,hắnthong dong thay chiến bào,điđến biên ải.

Ngô Đồngkhôngchạyđixa, họ gặp nhau ở biên ải, câu đầu tiên khi nàng nhìn thấyhắnlà: “ Ngươi làmộttên ngu ngốc!”

Kí Đắc Thế Tụcnói: “ Ngươi cũng thế.”

Ngô Đồng ôm mặt, vành mắt đỏ lên: “ Nếu quốc gia này phải dựa vàomộtđám cưới để kéo dài hơi tàn, vậy ngày diệt vong cũngkhôngcòn xa.

Ta thà rằng chếttrênchiến trường cũngkhôngmuốn sống sót nhưmộtcông cụ.

Nhưng, takhôngnghĩ đến chuyện người chịu trận lại là ngươi, mẫu hậu và Vương huynh đều có lỗi với ngươi, tại sao ngươi phải bán mạng vì họ?

Bước ra đâymộtbước, ngươi nhất định phải chết, cho dù thắng, Vương huynh cũngsẽkhôngtha cho ngươi!”

Kí Đắc Thế Tụckhôngtìm được khăn, liền đưa y phục sạchsẽcho nàng lau nước mắt, ôn nhu trả lời: “khôngphải vì họ, vì ngươi, vì quốc, vì gia.”

hắnnóiđơn giản, nhưng Ngô Đồng lại hiểu.

Sớm sớm chiều chiều, ngày đêm dài dằng dặc, dưới trận bàn chiến lược, khăng khít ăn ý làm người ta sung sướng... Nhưng chút tình cảm này, sớmđãbiến chất trongsựvô tình.

Ý thức của Trình Tử Xuyên bám lạitrênngười Kí Đắc Thế Tục, tình cảm củahắnthắm thiết mà thuần túy, nhưng trong những phương diện khác,hắnlạikhôngnhận ra chân tướng - - Ví dụ như chuyện của Ngô Đồng.

Ngô Đồngthậtsựđãchết, thiếu nữ thông tuệ mà giảo hoạt kiathậtra lại làmộtngười khác, nàng dùng những hành động tinh xảo để đảo lộn tình cảm củahắn, những thứyêuhận kia, những thứ kỷ niệm kia, những thứ vui vẻ và bi thương kia... hết thảy, đều là giả.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 54: Kí Đắc Thế Tục (Hạ)

Khi Kí Đắc Thế Tục gặp Ngô Đồng liền cảm thấy đó làmộttiểucônương ngây thơ thiện lương, nhưng Trình Tử Xuyên lại nhìn thấymộtmặt khác củasựviệc - - Ngô Đồng này,mộtlần khi muốnđihái hoa trong vương cung, do chạy gấp quá nênđãlên cơn đau tim, qua đời. Xung quanhkhôngcó người, sau đó, nàng vậy mà lại đứng dậy,đitới bên dưới tán cây, dần dần biến thànhmộtthiếu nữ váy đen xinh đẹp.

Khi đó Lâu Nguyệt Đồng còn rất bé,khôngchỉ bé ở vẻ bề ngoài, mà cònkhôngcó những dấu vết của năm tháng trong ánh mắt và vẻ mặt, hơi lộ

ra vẻ non nớt, nhưngsựngoan tuyệt từ trước đến giờ đềukhôngthay đổi.

Lâu Nguyệt Đồngkhôngcứu Ngô Đồng, ngược lại, nàng khóa hồn phách Ngô Đồng trong người, lấy bản thân thay thế,điđến bên Kí Đắc Thế Tục.

Sau mười năm, Lâu Nguyệt Đồng trong lốt Ngô Đồng mớithậtsựthức tỉnh, bản tínhthậtsựcủa Ngô Đồng hoàn toàn khác với Lâu Nguyệt Đồng, ôn nhu mà yên tĩnh, rất nghe lời, vì thế mới đồng ý làm đám cưới.

Trong mệnh số, tình kiếp của Kí Đắc Thế Tục căn bảnkhôngphải là do Ngô Đồng mà là domộtnữ vương địch quốc gặp đượctrênchiến trường gây nên. Nàng tasẽcứu Kí Đắc Thế Tục, sau đó lưu luyến si mêhắn, Kí Đắc Thế

Tục hai mươi mấy năm tâm như nước lặng, hai ngươi dây dưa gầnmộtthập niên, cuối cùng Kí Đắc Thế Tục giết nàng, xem như kết thúc, từ đầu đến cuối chỉ có ân nghĩa,khôngcóyêuthương.

https://thuviensach.vn

khôngđộng tình, là tình kiếp tự tiêu.

Lâu Nguyệt Đồng tự tiện bóp méo mệnh số, nàng thay thế Ngô Đồng, lưu lại ấn ký trong lòng Kí Đắc Thế Tục khihắncòn chưa trưởng thành, tạm biệt lúc mềm nắn rắn buông - - Ma giớiđãnhiều người vì nàng mà thần hồn điên đảo, nàng làmộtma nữ, những thủ đoạn này dùng rất quen tay.

Nếuhắnlà Thánh tôn, đạo tâm thông minh, nhất địnhsẽkhôngbị nàng dẫn dụ, nhưng Kí Đắc Thế Tục chỉ là phàm nhân,hắnkhôngthấy được,đãsớm hãm sâu vào đó,yêuNgô Đồngthậtlòng,không, phảinóilà Lâu Nguyệt Đồng trong lốt Ngô Đồng mới đúng.

Thời cơ chín muồi,đãđến lúc tiểu ma nữ thu lưới.

Địch quốc lui binh, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, Kí Đắc Thế Tục lòng tràn đầy vui mừng, lúc này lại thấy Ngô Đồngđanghấp hối. Sau đó, Quốc quân ban chohắnlệnh tử, đúng như Ngô Đồngnói, nếu thuahắnsẽchết, nếu thắnghắncũngsẽchết,hắnkhôngthể quay đầu.

Trừ phi,hắntạo phản.

Từ trước đến giờ,hắnluônkhôngmuốn làm quốc quân, đế vương gì cả,hắnchỉ muốn dắt tay Ngô Đồng rời xa những nơi ồn ào náo động, nghiêm túcnóivới nàngmộtcâu: “ Ta thích ngươi”. Nếu Ngô Đồng muốn thành thân,hắnsẽcưới nàng, nếu muốn làm huynh đệ,hắnsẽở bên nàng nhưmộtvị huynh trưởng, nhàn rỗithìngắm hoa, chơi đùa cùng nhau, chỉ cần nàng nguyện ý, thế nào cũng được.

Hoàng hôn buông xuống, cát bụi mờ mịt.

“ Rượu độc là ngươi tự uống, Vương huynhthậtsựmuốn giết ngươi,hắnsẽlấy lí do ta là muội muội của ngươi, chúng takhôngthể cùng nhau ởmộtchỗ, tình nghiệtsẽchỉ mang lại tai họa. Chiến loạn vừa kết thúc, quốc giasẽkhôngchịu được rung chuyển. Ta chếtđimới tốt, Vương https://thuviensach.vn

huynhsẽkhôngcó lí do để giết ngươi, ngươi cũngkhôngcần gây chiến.” Sắc mặt Ngô Đồng trắng bệch như tờ giấy, hítmộtngụm khí,nóikhẽ, “ ... Huống chi ta có bệnh tim, vốnkhôngsống được bao lâu.”

Kí Đắc Thế Tục chỉ thấy môi nàng khép mở, trong đầu trống rỗng.

sựbi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng củahắntruyền vào lòng Trình Tử

Xuyên, hung hăng khoétmộtđao vào lònghắn,nóichohắnbiết, đây chính là nỗi thống khổ khi mấtđingười mìnhyêu, dù thành tiên, thành thần cũngkhôngthể quên được.

"...khôngcần chết!"

Quanh thân Kí Đắc Thế Tục mơ hồ tỏa ra ánh sáng, người phàmkhôngnhìn thấy được, nhưng Lâu Nguyệt Đồng lại có thể. Nàng duỗi tay biến thành bộ dạngmộtvị đạo sĩ, đúng lúc tìm đến, hỏi Kí Đắc Thế

Tụcmộtcâu: “ Ngươi có muốn cứu nàngkhông?”

“ Ngươi... có thể?”

“ Nếu muốn cứu nàng, chỉ có thể dùng mệnh của ngươi để đổi.

Ngươikhôngtiếc buông xuôi tất cả sao?”

Kí Đắc Thế Tục cúi đầu, cuối cùng liền bật cười. Nụ cười củahắntrong trẻo như tuyết, trong nháy mắt lại tựa như trăng sáng mây tan, như tia nắng ban mai lộ ra xóa tanđimàn đêm u tối. Đây là thời khắchắnvui vẻ nhất trong đời, đại khái là vì, cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho nàng.

Thơ vạn cuốn, rượu ngàn thương.

hắnkhôngthích phàm trần, nhưng nếu phàm trần có nàng,hắnsẽlà Kí Đắc Thế Tục.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng tính toán quá tốt, vungmộtđao xuống rồi lại sát muối vào lòng người, lòng đau đến tuyệt vọng, đào lên sinh cơ... Trình Tử Xuyên trong lòng Kí Đắc Thế Tục lạnh lẽo,hắnnhìnkhôngrõnàngđangthậtlòng hay giả tạo, hoặc là, từ đầu đến cuối, vốnkhônghề có chútthậtlòng nào, nàng tự

biên tự diễn cũng thực đáng sợ.

Năm đó nàng có thể làm đến bước này, vậyhiệntạithìsao?

Trình Tử Xuyên tự nhận bản thân mìnhkhôngcó đượcsựchân thành thuần túy như Kí Đắc Thế Tục, Lâu Nguyệt Đồngkhôngđộng tâm với Kí Đắc Thế

Tục, có thể có vài phần tình cảm vớihắn? Nếu như vậy, tình cảm của nàng đối vớihắn, có khác gìmộtlần tự biên tự diễn nữa của nàng đâu?

hắnlạnh lẽo nhìn Lâu Nguyệt Đồng đạt thành mong muốn.

Lấy mệnh đổi ân kết thúc, vìyêumà liều mình bắt đầu tình kiếp, huống chi trong lòng Kí Đắc Thế Tục còn có bận tâm, có tiếc nuối, có tìnhyêuthuần túy mà mãnh liệt với Ngô Đồng... Đủ loại chấp niệm hình thành tạo nên nhân quả giữa hai người, tựa nhưmộtsợi dây trói, kiếp này kiếp sau, họsẽtiếp tục gặp nhau, tiếp tục dây dưakhôngdứt.

Tình kiếp biến thành mệnh kiếp, Kí Đắc Thế Tục ở Minh giới trăm năm, cuối cùng nhìn thấy Ngô Đồng dắt tay vị hôn phu của nàngđiđến, cũng nhìn thấy Ngô Đồngkhônghề quay đầu lại nhìnhắn, chạy về phía cầu Nại Hà.

hắnthủ tiết vì nàng cả đời, nàng lạinóikhôngquen biếthắn.

thậttrớ trêu làm sao.

hắncăn bảnkhôngbiết, đâykhôngphải “Ngô Đồng” củahắn, mà “Ngô Đồng”thậtsự... chẳng qua cũng chỉ lợi dụnghắnmà thôi.

Mỗi lầnhắncho rằng mình thống khổ nhất, nàng lại có thể tiếp tục khiếnhắncảm nhận được thế nào là thống khổ hơn.

https://thuviensach.vn

yêuhận đến khắc cốt ghi tâm, giao hội mờ mịt dần dần ăn mòn đạo tâm êm dịu,hắnbuông tay, nhưngkhôngthể quay lại Thiên Ngoại Thiên. Thiên Đạo nhận ra, cuối cùng cũng manghắnđimất.

Trình Tử Xuyên nhìn thấy “Ngô Đồng”thậtsự, thấy nàng lạnh lùng nghe Mạnh bà giảng đạo lý, thấy nàngkhôngchút sợ hãi đối kháng cùng Thiên Đạo.

Từ xưa đa tình trốngkhônghận, mộng đẹp từ đâu tới tỉnh dễ dàng.

Hóa ra, đây mới chính là đáp án.

Ý thức liền quay lại.

Trình Tử Xuyên chưa từng cảm thấy mệt mỏi như thế bao giờ,khôngphải thân thể mệt mỏi, mà là nội tâm mệt mỏi.

Lúc trướchắntin tưởng nàng, cho dù nàng trở mặt muốn giếthắnthìhắncũng tin,yêudứt khoát, giết cũng bằng phẳng, đây mới là tiểu ma nữ màhắnbiết.

Nhưng bây giờ, muốn chắc chắnnóirằnghắntin tưởng nàng, trừ

khihắnlàmộtkẻ ngốc.

"... Trình Tử Xuyên?"

Tiếng gọi nàyđãkéohắnquay lại đời thực,trênTam Sinh Đài, nàng đứng đối diện vớihắn, vẫn là dung mạo khi trước, nhưnghắnkhôngnhìn được, cũngkhôngmuốn nhìn lại.

“ Nàng còn nhớ... Kí Đắc Thế Tụckhông?” Trình Tử Xuyênkhôngtự chủ

được lên tiếng.

Lâu Nguyệt Đồng mờ mịt: “ Kí Đắc Thế Tục? Đó là ai?”

https://thuviensach.vn

Diêm Vương cho Trình Tử Xuyên nhìnmộtlần,hắncảm giácđãquamộtđời, nhưng thực ra mới chỉ trong nháy mắt.

Ngược lại, thứ Lâu Nguyệt Đồng thấy được, chính là phương pháp chặt đứt khế ước.

Khi trước nàngđãtự bóp méo ký ức của chính mình, căn bảnkhôngnhớrõngười nào tên là Kí Đắc Thế Tục, dù nghe được Mạnh bà kể chuyện trước kia cũngkhôngnhớrõ.

Nhưng điều này cũngkhôngngăn cản được quyết định của nàng: “ Trình Tử Xuyên, ta muốn phá khế ước.”

Trình Tử Xuyênkhôngnhìn thấy vẻ mặt của chính mình, nếukhôngnhất địnhsẽbiếthiệngiờhắncó bao nhiêu khó coi.yêumộtngười,yêuđến sâu đậm, việc này chẳng khác nào hai tay tự dâng lên vận mệnh của chính mình cho nàng.

Lòng bàn tay nắm chặt đến mức ứa máu, Trình Tử Xuyên rũ mắt, vẻ mặt chậm rãi trở nên lãnh đạm như ban đầu, thực cốt đau nhứckhôngthể kìm nén được.hắnlà Kí Đắc Thế Tục,hắnlà Thánh tôn,hắnlà Trình Tử Xuyên, từng người từng người đều bị hủy hoại trong tay tiểu ma nữ. Chín mươi chín kiếpkhôngcó ký ức, đây mới là tình kiếphắnkhôngthể vượt qua.

Kí Đắc Thế Tục biến thành Thánh tôn, Thánh tôn chuyển thế thành Trình Tử Xuyên, cốt là để vượt qua đại kiếp cuối cùng ấy.

Chuyện cho tới bây giờ, Trình Tử Xuyên mớithậtsựhiểurõ.

Chiến Hoàng Thần quân, Phù Tang, u hồn, Diêm Vương, khế ước thượng cổ, Tam Sinh Đài... tất cả mọi thứ đều nhưđangcảnh cáohắn,hắnvà nàng

như

sao

Sâm

và

sao

Thương,mộtkhi

gặp

nhau,khôngphảihắnchếtthìchính là nàng vong.

https://thuviensach.vn

khôngcần lưu tình, cũngkhôngthể lưu tình.

Sau tất cả mọi thứ, đây mới chỉ là mở màn mà thôi.

Trống trậnkhônggõ vang, Lâu Nguyệt Đồng lại ngửi thấy mùi khói thuốc,khônggiống xưa,thậtsựvô cùng nguy hiểm.

Chỉ thấy Trình Tử Xuyên giương mắt, thản nhiên cất lời: "Xin cứ tự

nhiên."

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 55: Tương thông

Muốn chặt đứt khế ước, mỗi người đều phải ép ramộtgiọt máu tim,nóicách khác, việc này tương đương với chuyện cắtđimộtcái miệng, lấyđinửa cái mạng,khôngchỉ đơn giản là thống khổ bình thường.

Ánh sáng tỏa ra từ Tam Sinh Đàikhônggiống như trước, xiềng xích vô hình hóa thành hữu hình, quấn quanh thân thể hai người, thấy được vô cùngrõràng.

Tam Sinh Kính nhưđangchiếu thẳng vào tim họ.

Hai tay Lâu Nguyệt Đồng mở rộng, trong nháy mắt lấy ramộtgiọt huyết châu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thân thể run rẩy. Lấy ramộtgiọt máu này khiến nàng cảm thấy nhưđangtự móc tim mình, đau đến mức chỉ muốn ngã xuống đất lăn lộn, nhưng nàng cố cắn răng, hítmộthơithậtdài rồi dùng hết sức nhịn xuống.

Trình Tử Xuyên liếc qua, cũng đưa ramộtgiọt máu, nhưng dường nhưhắnkhôngcảm nhận được đau đớn, vẻ mặtkhônghề biến đổi.

Tam Sinh Đài phát raâmthanh rung chuyển, hào quang bao phủ,mộtthanh đaohiệnlên, xiềng xích bị chặt đứt.

Lâu Nguyệt Đồng phun ramộtngụm máu, ôm chặt lồng ngực mình; hồn phách của Trình Tử Xuyên cũng cảm nhận đượcsựnhức nhối. Hai người https://thuviensach.vn

đều tổn thương nguyên khí nặng nề, trong lòng lại như mấtđimộtthứ gì quan trọng, yên ắng vắng vẻ.

khôngkịp nhìn nhaumộtcái, lối về nhân gianđãmở ra, hai người đều bị

hút vào, biến mất tại Minh giới.

Diêm Vương thu tay lại, thở dài: “ Thần quân hiếu chiến, quyếtkhôngthể

đểhắnđoạt vị, ma nữ phản nghịch, cuối cùng cũngsẽchỉ làm hại lục giới...

Thánh tôn, mong ngài sớm quay về vị trí cũ của mình.”

Nhân gian, hoàng hôn buông xuống, yên tĩnh đến cực điểm,âmthanh quạ

đen vỗ cánh rờiđikhiếnkhônggian càng thêm phần quái dị và đáng sợ.

Phù Tang tĩnh tọa bên cạnh Trình Tử Xuyên,khônghề nhúc nhích phòng thủ.

Đột nhiên, khóe miệng Trình Tử Xuyên tràn ramộttia máu, ho khan tỉnh lại.hắnđưa tay lauđi,khôngkịp giải thích, lập tứcnói: “ Chúng tađi!”

Phù Tang thấy thần sắchắnngưng trọng,khôngchút do dự nào liền đáp ứng.

Vì trước kia họ được môn chủ Thương Nhai đưa vào, khiđirakhôngcó ai ngăn cản. Hai ngườimộtđường tiến ra khỏi Cửu U Môn, Trình Tử Xuyên lại phun ra hai ngụm máu to, hai mắt ảm đạmkhôngcó lấymộttia sáng.

“ Tử Xuyên!đãxảy ra chuyện gì?” Phù Tang vội vàng đỡhắn, ánh mắt khẽ động, trâm gỗtrênđầu Trình Tử Xuyên lóe sáng, linh lực thảo mộc ôn hòa thuần túy này chính là thứ chữa thương tốt nhất chohắn.

Trình Tử Xuyên trả lời: “ Khế ướcđãđứt.”

Lời này vừanóira, Phù Tang liền hiểu,khônghỏi nhiều mà chỉnói:

“khôngthể ở lại địa vực của ma tu, chúng ta nhất định phải trở về.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên gật đầumộtcái, Phù Tang liền nhíu mày: “ Cách để quay vềhiệntại chỉ có thể làđiqua Hỗn Độn biên giới, bộ dạng này của ngươi...”

"khôngsao."

Vừakhôngnhìn được vừa hộc máu, hồn phách lạikhôngyên, Phù Tang rất lo lắng chohắn, nhíu mày thở dài.hắnđảo mắtmộtcái liền hóa ramộtchiếc thuyềnnhỏ, bảo Trình Tử Xuyên ngồi xuống điều tức, còn bản thân nhanh chóng thực thi pháp lực, vội vã bay về phía chân trời.

Cùng lúc đó, Cửu U Môn xuấthiệnmộttrận chấn động, thân ảnh Lâu Nguyệt Đồnghiệnra, khóe miệng còn cómộttia máu, nàng hơi ngẩng đầu, khuôn mặtkhôngnhìnrõbiểu tình, cười giễu cợtmộttiếng, cúi đầunói: “ Chạy cũngthậtnhanh!”

“ Tỷ tỷ, ngươi nhanh vậyđãphản bộihắnsao?” Dù là Lâu Dịch Dương cũngkhôngnhịn được cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ trở mặt của hai người họ.

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Chưa từng bắt đầu, tại sao lại phải phản bội?”

Khóe miệng Lâu Dịch Dương giật giật, vậy các ngươi thân mật lúc trước là cho chó xem sao?

Lâu Nguyệt Đồng mặc kệhắnnghĩ gì, nhắm mắt lại điều tức: “ Gọi Thương Nhai đến, ta có việc phân phó chohắn.”

Bộ dáng nàng khi trước còn có đượcmộtchút ôn hòa, sau khi trở về từ

Minh giới liền khác hẳn, mi tâmhiệnlên vẻ uy nghiêm và lệ khí khiếnkhôngai dám khinh thường - - ít nhất là Thương Nhai bị ném đến nghĩ

như vậy.

“ Ma quân có gì phân phó?"

https://thuviensach.vn

“ Bên phía đạo tu kia...” Lâu Nguyệt Đồng khép hờ mắt, giọngnóinhàn nhạt, “ Tô Duyênkhôngcó tin tức gì truyền về sao?”

Thương Nhai sửng sốt,khôngđề phòng việc nàng hỏi vậy,trênmặthiệnra vài phần kinh hãi.

“khôngcần bày ra vẻ mặt này, nếukhôngphải bên cạnh ta có người báo tin, ngươi có thể biết được hành tung của ta sao? Còn vừa vặn gặp nhau bên ngoài Thiên Lâm Thành? Tô Duyên quản lý phòng đấu giá nhiều năm như

vậy, có thể vô duyên vô cớ cho ta cầu gì được nấy?” Lâu Nguyệt Đồng thuận miệng vạch trần sơ hở, “ Đừng đùa với ta, vẫn lànói, ngươi chỉ nghe lời Lâu Dịch Dương, chẳng hề đem Ma quânđãrờiđibảy trăm năm là ta để

vào trong mắt?”

Mồ hôi lạnh của Thương Nhai chảy xuống ướt đẫm lưng áo, Lâu Dịch Dương nhìnhắnmộtcái, quay đầu cườinói: “ Đây chỉ là việcnhỏ,hắnchưa kịp báo cho ngươi, chẳng qua cũng cảm thấy việc nàykhôngxứng tầm với tỷ tỷ

mà thôi...”

“ Xảo ngôn loạn ngữ, nịnh hót gì đều miễn hếtđi.” Lâu Nguyệt Đồng mở

mắt, cũng cười cười, “ Vị trí càng cao càng nhiều người nhăm nhe, Dịch Dương, ngươi trở thành Ma chủđãlâu như vậy,mộtchút dã tâm cũngkhôngcó sao?”

Lâu Dịch Dương thu lại bộ dạng tươi cười, thở dài: “ Đương nhiên phải có.”

Đế vương nhân gian luôn muốn cả giang sơn cả mỹ nhân, Lâu Dịch Dương nếukhôngcó chút dã tâm này cũngsẽkhôngtrở thành Ma chủ.

“ Có dã tâm là tốt, đúng lúc ta cũng có.” Mắt thấy ánh mắt của Lâu Dịch Dương thay đổi, Lâu Nguyệt Đồng lơ đãng hỏi thêm, “ Vậy vấn đềhiệntại, người đưa đến nghe lời ngươi, hay nghe lời ta?”

https://thuviensach.vn

Lâu Dịch Dương cẩn thận dò hỏi: " Tỷ tỷ muốn làm gì?"

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Tađãđánh giá qua cả địa vực của đạo tu và ma tu, tại sao lại cảm thấy bên nàykhônglớn bằng bên kia? Sông Định Giới, Hỗn Độn biên giới, tuynóidễ nghe là ước định chung giữa hai bên nhưngthậtra cũng chỉ là thỏa hiệp của mình ma tu mà thôi, vậy mà các ngươi đến nay đều vẫn luôn co đầu rụt cổ.”

Lờinóinày quảthậtkhônghề lưu tình, sắc mặt Thương Nhai có chút khó coi nhưng lạikhônghề phủ nhận.

Lâu Dịch Dương nhận ra ý tứ của nàng, ánh mắt chợt lóe lên, giọng điệu nhưđangsợ thiên hạ chưa đủ loạn: “ Tỷ tỷ muốn hủy diệt Hỗn Độn biên giới và sông Định Giới? Sau đóthìsao?”

Lâu Nguyệt Đồng đứng lên: “ Đương nhiên là đánh qua, còn có thể thế

nào? Hóa ra các ngươikhôngcó suy nghĩ này sao?”

Thương Nhai: "..."

hắnxem nhưđãđược lĩnh giáo cái gì gọi làkhônglên tiếngthìthôi,mộtkhi lên tiếng lập tức khiến người ta hoảng sợ rồi.

Đương nhiênhắncũng có suy nghĩ này, nhưnghắncòn nhiều thứ phải lo lắng,khôngthể quyết đoán ngoan tuyệt được như vậy.mộtkhi hai phe khai chiến, nhân gian hỗn loạn thành cái gì rất khó để tưởng tượng ra.

“ Thiên Bi sớmđãbị nứt, lục giới sớm muộn cũngsẽcómộtlần tẩy bài, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.đitrướcmộtbướcsẽhơnmộtphần tiên cơ, bằngkhôngngồi đợi bản thân bị tiêu diệt sao?”

Lời nàyđãnóiđúng lời trong lòng Thương Nhai, trong đầuhắnchợt lóe qua vô số hình ảnh.hắnnhìn Lâu Dịch Dươngkhôngcó chút ý tứ ngăn https://thuviensach.vn

cản,thậtlâu sau liền nghiêm túc cúi người: “ Thuộc hạ nguyện theo Ma quân!”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày nhìn về hưkhông, có người muốn ổn định trật tự, nàng lại càng muốn làm loạn triệt để.

Ván cờđãbắt đầu, đây là bước đầu tiên của ta, Trình Tử Xuyên, ngươi định đối đầu thế nào?

Mặt trời lặn rồi lại mọc, Hỗn Độn biên giớiđãmangmộtcảnh tượng khác.

Sở dĩ bị gọi là Hỗn Độn biên giới, là vì nơi này loại người gì cũng có, có thể có những ma đầu bề ngoài bénhỏnhưng lòng dạ độc ác, có thể có những tên giết người như ngóe nhưngthậtra lại là người tốt... Nhưng Trình Tử

Xuyên và Phù Tang vừa tiến vào, lập tức liền bị vây quanh.

Những ánh mắtkhôngcó ý tốt kia như của những dã thú bị bỏ đói từ lâu, hậnkhôngthể cắn nuốt họ đến xương cốt cũngkhôngchừa.

“ Những thứ tạp chủng này giao cho ta là được!”

Phù Tangkhôngđể Trình Tử Xuyên động thủ, khẽ hítmộthơi, nguồn gốc thần mộcđãdung hợp được trực tiếp quét ngang ngàn dặm, những tênđangngấp nghé họ lập tức phảiđiđường vòng.

“ Ngươi còn chưa tu được bản thể, đừng quá manh động.” Trình Tử

Xuyên nhắc nhở.

Phù Tang thở dài: “ Làm sao hiếu thắng bằng người vừa mù vừa thổ

huyết vừa hồn pháchkhôngyên như ngươi? Lúc trước tađãnóirồi, ngươikhôngnên trêu chọc tiểu ma nữ kia... Được được được, đừng nghe ta, takhôngđề cập đến chuyện này nữa. Ngươi có nghĩ nàngsẽđuổi theokhông?”

https://thuviensach.vn

“ Chặt đứt khế ước, nguyên khí của nàng cũng tổn thương nặng nề, vài ngày sausẽkhôngđộng thủ, nhưng sau đóthìtakhôngthểnóirõ.” Trình Tử

Xuyên gõ gõ lên vách thuyền, suy nghĩmộtchút, “ Thậm chí, nàng còn có thể tạo ra động tĩnh lớn hơn...”

“ Động tĩnh gì?”

“ Ví dụ như... trực tiếp hủy diệt Hỗn Độn biên giới.”

Hủy diệt Hỗn Độn biên giới, nhân giới đại loạn!

Vẻ mặt Phù Tang đại biến: “ Tử Xuyên, ngươi có biếtkhông, lục giới càng loạn, Thiên Bi nứt ra càng nhanh, nàng có dự mưu...”

Trình Tử Xuyên nâng tay, mặc dù đôi mắt ảm đạm nhưng lại tỉnh táo đến cực điểm: “ Nàng ra chiêu, chúng ta tiếp chiêu, sợ gì?khôngphải làkhôngcó cách giải quyết.”

Phù Tang nhìn chằm chằmhắnmộtlúc lâu, sau đó mới hỏi: “ Ngươi có thể

nhẫn tâm đối phó với nàng?”

“ Đâykhôngphải vấn đề nhẫn tâm haykhông, ta vốn phải nên chịu trách nhiệm chuyện này.” Trình Tử Xuyên hai mắt nhìn thẳng như thể Lâu Nguyệt Đồnghiệngiờđangở bên cạnh, chậm rãinói, “ Hơn nữa, nàngkhônghi vọng ta hạ thủ lưu tình với nàng."

Theo cáchnóicủa Lâu Nguyệt Đồng, nàng là kẻ mạnh, có tôn nghiêm của kẻ mạnh.

Phù Tang ngẩn ra, đột nhiên cómộtloại ảo giác - - cho dù khế ước giữa Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyênđãbị chặt đứt, họ vẫn tâm ý tương thông như vậy. Nàng hiểurõhắn,hắncũng hiểurõnàng, dù cách nhau ngàn dặm, dù đến chết cũngkhôngngừng, theo mức độ nào đó,thậtra họ đều cảm thấy thích thú.

https://thuviensach.vn

Chỉ có ngươi mới có thể trở thành đối thủ của ta, chỉ có ta mới xứng chém giết cùng ngươi.

Đây... chính là loại cảm giác khi gặp được đối thủ ngang tầm sao?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 56: Đối chọi

Tuy Phù Tang là một cái cây, hắn vẫn cảm thấy thật mệt mỏi.

Khi hắn cho rằng Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên sẽ đánh nhau, họ

yêu nhau, khi hắn cho rằng tình yêu của họ sẽ tiếp tục, họ trở mặt!

Hắn thậm chí còn có chút an ủi bản thân, sau chuyện này, cho dù một ngày hắn chứng kiến hai người giết nhau trên giường cũng sẽ thấy không quá kinh ngạc.

Trình Tử Xuyên không cho Phù Tang nhiều thời gian rối rắm, bàn tay khẽ đảo, ném ra lệnh bài Cửu Nguyên: “ Trước khi nàng động thủ, chúng ta phải tìm được pháp trận truyền tống.”

Pháp trận truyền tống này là do Cửu Nguyên Môn thiết hạ, lực lượng đồng nguyên cùng lệnh bài, rất dễ cảm ứng được.

“ Được.” Mắt thấy hắn vẫn có thể suy nghĩ thanh tỉnh, không có dáng vẻ

thất tình như Phó Diễn Chi, Phù Tang yên tâm hơn một chút.

Mấy ngày sau, Cửu U Môn triệu hồi đệ tử nội môn.

Lâu Nguyệt Đồng tỉnh lại sau khi nhập định, phân phó xong liền một mình đi đến Hỗn Độn biên giới.

Nàng mang một thân sát khí đầy trời, đi lại thuận lợi hơn so với hai người Trình Tử Xuyên. Nàng muốn đi đến trung tâm biên giới, nói trắng ra, https://thuviensach.vn

biên giới này là do con người mở, chỉ cần nghiền nát trung tâm, biên giới sẽ

vỡ ra, một lần nữa dung nhập vào trời đất.

Nàng dừng lại trước một ngọn núi, không hiểu sao rất nhiều người tụ tập ở đây, người sau chen lấn lên phía trước.

“ Đã xảy ra chuyện gì?” Lâu Nguyệt Đồng tiện tay kéo một tu sĩ lại để

hỏi thăm.

“ Núi biên giới mọc lên, Hỗn Độn hành cung xuất hiện!” Tu sĩ kia chỉ về

một hướng, ấp úng nói, “ Đó là ngọn nguồn của Hỗn Độn biên giới, trong đó còn có bảo bối trấn giới người xưa lưu lại, chỉ cần khống chế được nó sẽ

có thể khống chế toàn bộ Hỗn Độn biên giới. Mọi người đều điên rồi! Tất cả đều chạy tới đây...”

Hóa ra là vậy.

Không xuất hiện nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện đúng thời điểm này, là ai làm? Lâu Nguyệt Đồng chưa cần suy nghĩ đã có đáp án.

Trình Tử Xuyên đương nhiên muốn khống chế Hỗn Độn biên giới trước khi nàng kịp ra tay, đến lúc đó nàng chỉ có thể trở thành cá trong chậu.

Dự định tốt, đáng tiếc không thành công.

Lâu Nguyệt Đồng ném người kia sang một bên, thuận thế đi theo một đoàn người tiến vào núi, vừa đi qua cửa vào, nàng liền có thêm một tin tức

– thu thập mảnh vụn biên giới.

“ Ồ?” Nàng không đoán được còn có một nhiệm vụ đang chờ.

Từ bố cục đến bài trí của nơi này đều đã vượt qua phạm vi nhân giới, rõ ràng là có Tiên giới nhúng tay, như vậy bảo bối trấn giới tối thiểu phải là https://thuviensach.vn

một món tiên khí. Qua nhiều năm như vậy, xem ra món tiên khí kia đã sinh ra ý thức tự chủ.

Trong nháy mắt, Lâu Nguyệt Đồng đã đoán được tình huống đại khái, nhưng nàng không xác định được, món tiên khí đó có đứng nguyên một chỗ

cho người ta lấy hay không?

Trầm ngâm một lúc, Lâu Nguyệt Đồng nhếch miệng cười một, tiến về

phía trước.

Không đến hai ngày, danh tiếng tiểu ma nữ đã truyền xa. Bất kỳ người nào có mảnh vụn gặp được nàng đều không thể không ngoan ngoãn giao ra, nếu không sẽ bị bạo lực nghiền ép, mặc kệ thế nào đều cảm thấy hết sức nghẹn khuất. Người muốn phản kháng không phải không có, nhưng họ đều bị nàng không chút lưu tình giết chết, khác với người khác, nàng tuyệt không để ý đến chuyện bản thân trở thành kẻ thù chung, mỗi ngày đều nghênh ngang đi dạo, dường như đang chờ người ta tự dâng mình đến cửa.

Tin tức truyền ra, Trình Tử Xuyên đương nhiên cũng biết.

“ Nàng đến.” Phù Tang hạ giọng, một cơn gió thổi qua khiến lá cây kêu sột soạt, “ Không biết khi nào sẽ gặp mặt.”

Trình Tử Xuyên nghe vậy chỉ phủi phủi tay áo, nghiêng đầu nói: “ Sẽ

không. Phù Tang, nơi này cây cỏ khắp nơi, ưu thế của ngươi có thể khuếch đại vô hạn.”

Phù Tang nghe vậy cũng hiểu nhã ý, nhíu mày: “ Ngươi muốn cùng nàng chơi trốn tìm sao?”

Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười: “ Tại sao không thể?”

Sử dụng thủ đoạn này được một, Lâu Nguyệt Đồng liền phát hiện, phàm là nơi nàng đi tới, nơi đó sẽ không có một bóng người. Đến khi nàng nhận https://thuviensach.vn

ra, lãnh ý trên người càng đậm đặc.

Sau đó, tiểu ma nữ lại có thêm một ngoại hiệu – ma cuồng chém cây!

Vì mỗi khi nàng đến một nơi sẽ lập tức hủy diệt toàn bộ cây cối xung quanh, tu sĩ đang ẩn nấp trên cây cũng bị liên lụy, nói cách khác, không khỏi đến mức gió tanh mưa máu.

Lại về sau, bất kì ai nhìn thấy nàng đều trực tiếp đi đường vòng, không thể trêu vào mà còn không thèm trốn sao?

Thu hồi nguyên thần, Phù Tang nói ra một hướng ý bảo tiểu ma nữ đang từ bên đó đi đến, Trình Tử Xuyên biết nghe lời quay người đi về hướng ngược lại.

“ Ánh mắt của nàng thật sự là... hận không thể đốt ta thành tro.” Phù Tang vừa đi vừa lắc đầu.

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt nói: “ Muốn đốt cũng là đốt ta trước.”

“... Tử Xuyên, ngươi rất có tính giác ngộ.” Phù Tang dở khóc dở cười, “

Ta chỉ sợ khi chạm mặt nàng sẽ không nói hai lời lập tức động thủ.”

Trình Tử Xuyên không quay đầu, hỏi ngược một câu: “ Không làm thế

này, chẳng lẽ nàng cũng sẽ không động thủ?”

Phù Tang không phản bác được.

Ngày hôm sau, trò chơi trốn tìm của họ bị cưỡng chế kết thúc, vì tất cả

những tu sĩ có mảnh vụn biên giới trong tay đều cùng một lúc bị truyền tống tới bên trong Hỗn Độn hành cung, lần gặp mặt này thật vội vàng khiến họ không kịp chuẩn bị.

“ Ha ha.” Tất cả người ở đây còn chưa kịp phản ứng, Lâu Nguyệt Đồng đã giật giật khóe miệng, ánh mắt bén nhọn rơi xuống Trình Tử Xuyên, https://thuviensach.vn

không nhanh không chậm hỏi, “ Đùa giỡn ta có vui không?”

Trình Tử Xuyên trả lời: “ Nghĩ nhiều rồi.”

“ Nhân gian có câu ‘Kẻ sĩ xa nhau ba hôm cũng có thể thay đổi triệt để’, ta cảm thấy ta nên có cái nhìn mới về ngươi, Trình đạo hữu!” Nàng nghiến răng nghiến lợi.

Trình Tử Xuyên đáp: “ Ta nhận lời tán dương, chúng ta không quen biết, cảm ơn.”

“ Không quen biết?” Lâu Nguyệt Đồng đưa tay phải ra, móng tay trực tiếp vạch ra một vết máu lên cổ hắn, sau đó nhướn người khẽ chạm nhẹ lên môi hắn, chỉ nghe nàng cười cười thì thầm, “ Ta vẫn còn nhớ nhiệt độ nơi này, ngươi lại dám trở mặt vô tình?”

Trình Tử Xuyên cúi đầu, lặng lẽ nói: “ Trước khi nói những lời này, nàng vẫn nên tản pháp lực trên tay đi.”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh mặt, liền thấy hắn bắt lấy tay trái của nàng, cả

người lui về phía sau vài bước, không dấu vết rút lui khỏi vòng vây.

“ Không tệ, không đến nỗi hồ đồ.” Khói đen trên tay Lâu Nguyệt Đồng dần dần tản đi, “ Còn không buông tay?”

Trình Tử Xuyên buông nàng ra: “ Nàng muốn hủy Hỗn Độn biên giới?”

“ Ngươi phải giúp đạo tu? Cũng đúng, nếu không ngươi cũng một thân một mình phải không, Trình đạo hữu.” Nàng mở miệng một tiếng Trình đạo hữu, dường như châm biếm mà không phải châm biếm.

Trình Tử Xuyên không cãi cọ cùng nàng: “ Dựa vào thực lực.”

“ Đương nhiên.” Lâu Nguyệt Đồng nhìn về phía Phù Tang, “ Còn có cái cây nhà ngươi, ta đã không vừa mắt từ lâu, tốt nhất đừng rơi vào tay ta.”

https://thuviensach.vn

Phù Tang cười lạnh: “ Lợi hại làm sao, Nguyệt ma quân! Đã lợi hại như

vậy, tại sao còn phải lợi dụng người khác trốn Thiên đạo?”

Lâu Nguyệt Đồng nhìn hắn, “ à” một tiếng.

Nếu nàng đã dám làm, đương nhiên cũng không để những lời đó trong lòng, nàng biết là được rồi, không cần người khác công nhận.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 57: Khí linh

Cảnh tượng họ bắt tay hợp tác trong Cổ Linh Mộ vẫn còn rõ mồn một, vậy mà trong nháy mắt đã đối chọi gay gắt.

Lâu Nguyệt Đồng phất áo xoay người bước đi, không nhìn Trình Tử

Xuyên đến một lần.

Phần lớn mảnh vụn đều đã bị nàng đoạt mất, tu sĩ bị truyền tống đến đây không nhiều, ma tu và đạo tu vạch ra giới hạn rõ ràng, một bên đứng sát vào Trình Tử Xuyên, một bên vây quanh Lâu Nguyệt Đồng.

Sau đó, hai giọng nói cơ hồ đồng thời vang lên.

Một là giọng nói ương ngạnh của một thiếu niên: “ Lấy hết mảnh vụn biên giới ra đi.”

Còn lại là giọng nói nhu nhược nhưng kiên định của một thiếu nữ: “

Không cần đưa cho hắn, các ngươi mau rời khỏi nơi này!”

“ A Hưu, ngươi lại muốn so tài với ta?” Thiếu niên kia hết sức tức giận.

“ A Trạch, nơi này có quy tắc riêng, ngươi không nên làm như vậy.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày... Hai thanh âm?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người không nhịn được lên tiếng: “

Các ngươi là ai?”

https://thuviensach.vn

“ Chúng ta là khí linh trấn áp nơi này, bên trong có quy tắc, các ngươi không nên tin vào lời đồn, Hỗn Độn biên giới không thể bị người ta khống chế, đi thôi đi thôi!” Âm thanh của A Hưu vừa rơi xuống, mọi người chỉ

cảm thấy trời đất quay cuồng, giống hệt như cảm giác khi vừa được truyền tống vào đây.

“ Không được!” A Trạch cả giận nói.

Lâu Nguyệt Đồng men theo âm thanh không ổn định, chặn lại truyền tống trận.

Trong nháy mắt, những người khác biến mất, trước mặt nàng hiện ra một bức tường đen nhánh, bên tai vang lên thanh âm của A Trạch: “ Ma nữ, ngươi rất mạnh sao? Có thể cắt đứt truyền tống trận của A Hưu.”

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Đương nhiên.”

“... Tại sao ngươi không khiêm tốn chút nào vậy?” A Trạch nghẹn giọng,

“ Ta biết ngươi đến để hủy Hỗn Độn biên giới, đưa những mảnh vụn ngươi thu thập được cho ta, ta sẽ giúp ngươi!”

Lâu Nguyệt Đồng giữ một mảnh vụn đang tùy ý chuyển động trong tay, lơ đãng hỏi: “ Làm sao ta biết ngươi không nói dối?”

“ Ngươi là ma nữ, ta là ma khí linh, ta và ngươi cùng đạo. Ta ở đây đã gần một ngàn năm, rất muốn ra ngoài!” A Trạch oán hận nói, “ Pháp lực của ta đều tán loạn mỗi thứ một nơi trong biên giới, chỉ còn lại một cái vỏ

rỗng, đưa mảnh vụn của ngươi cho ta, ta mới có thể giúp ngươi!”

“ Mảnh vụn này là do pháp lực của ngươi biến thành? A Hưu là gì? Tiên khí linh?”

“ Đúng. Nàng rất cố chấp, chủ nhân vứt bỏ chúng ta, vậy mà nàng còn một lòng phòng thủ, ngăn ta rời đi!”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cảm ứng khí tức của mảnh vụn, rũ mắt như đang suy nghĩ lời nói của A Trạch.

Bên kia, tình cảnh của Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng hoàn toàn giống nhau, chỉ là hắn đang nói chuyện với khí linh A Hưu.

“ Đạo hữu.” Thanh âm A Hưu vừa nhẹ nhàng lại pha chút ngượng ngùng, nghe như chưa từng nói chuyện cùng con người lần nào, “ Ngươi và ma nữ kia có nhiều mảnh vụn nhất, nhưng mục đích lại hoàn toàn bất đồng.

Nàng muốn hủy diệt, A Trạch đã đi tìm nàng, mà ngươi muốn bảo vệ, ta liền đi tìm ngươi.”

Trình Tử Xuyên hỏi: “ Ngươi muốn ta làm gì?”

“ Giúp ta ngăn cản họ.” A Hưu thở dài, “ Nơi này không thiếu những cuộc tranh đấu, ta đã chứng kiến rất nhiều. Một khi nơi này bị hủy diệt, địa bàn đạo và ma tu không còn gì ngăn cách. Bọn họ không hiểu, đều là đánh nhau, bất kể là ai chiếm thượng phong, chịu khổ sẽ đều là bọn họ.”

“ Khát vọng chiến loạn và giết chóc, đó là thiên tính của ma.” Trình Tử

Xuyên lẳng lặng trần thuật một câu. Hắn vung tay lên, tất cả các mảnh vụn bay lên không trung, sau khi A Hưu hấp thụ, giữa không trung xuất hiện hư

ảnh của một thiếu nữ, dịu dàng bái hạ: “ Đa tạ đạo hữu.”

Núi biên giới đung đưa rung chuyển.

A Hưu đưa tay, một cột sáng xông thẳng lên bầu trời. Hư ảnh nàng đứng bên cạnh Trình Tử Xuyên, cùng cột sáng bay xuống núi. Cùng lúc đó, hư

ảnh A Trạch và Lâu Nguyệt Đồng cũng xuất hiện.

Hai hai đối mặt, đây mới thực sự là đối chọi gay gắt.

“ A Hưu, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Không muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài sao?”

https://thuviensach.vn

“ Hỗn Độn biên giới là trách nhiệm của chúng ta, A Trạch, cùng ta trở về

đi.”

“ Nơi quỷ quái này không có gì cả, ta một chút cũng không muốn ở nơi này thêm một phút nào!”

A Hưu sững lại, nhìn qua vô cùng khổ sở: “ Còn có ta. Ta sẽ luôn ở cùng ngươi, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cùng nhau sinh ra ý thức, không phải ngươi nói chúng ta luôn phải ở cùng nhau sao?”

“ Ta đã đổi ý! Ta muốn ra ngoài, cũng muốn dẫn ngươi cùng đi!”

Lâu Nguyệt Đồng nghe họ đối thoại, nội tâm khẽ biến động, chống lại ánh mắt của Trình Tử Xuyên. Một đôi mắt lạnh lùng, một đôi mắt nhìn vào hư vô, lúc trước nàng không chú ý, lúc này nhìn cẩn thận, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.

“ Mau ra tay! Bản thể của ta nằm dưới ngọn núi, chỉ cần xé bỏ đạo phù trên bề mặt, ta sẽ thấy lại được ánh mặt trời, Hỗn Độn biên giới không động cũng tự hủy!” A Trạch thúc giục Lâu Nguyệt Đồng.

A Hưu tức giận vô cùng, xông đến đánh nhau với A Trạch.

Lâu Nguyệt Đồng phất ống tay áo bị gió thổi bay, phi thân xuống. Sương mù màu đen ngưng tụ thành xiềng xích bắn xuống sườn núi, lại đúng lúc bị

Trình Tử Xuyên chặn lại.

Thân pháp Lâu Nguyệt Đồng cực nhanh, hóa ra tầng tầng lớp lớp phân thân vây quanh hắn, bản thể phi xuống núi thực hiện được một kích, phía bắc ngọn núi lập tức nứt ra một miếng.

Trình Tử Xuyên phá vỡ phân thân, bạch quang hiện ra bao phủ Lâu Nguyệt Đồng.

https://thuviensach.vn

“ Phong ấn trong người ta đã rách, ngươi lại không thể sử dụng đạo lực, lấy gì đấu với ta?” Bạch quang dần dần bị khói đen ăn mòn, Lâu Nguyệt Đồng cười sặc sụa, váy đen tóc dài, sắc mặt tuyệt diễm bức người.

Phía tây cũng nứt toác.

A Hưu kêu một tiếng: “ Trình đạo hữu!”

Trình Tử Xuyên ngừng giữa không trung, thản nhiên rũ mắt: “ Đã vậy, như nàng mong muốn.”

Quanh người hắn hiện lên một quầng sáng – đạo lực!

Cùng lúc đó, lôi vân hội tụ trên không trung, sấm rền bên tai không dứt.

Cảnh giới của Trình Tử Xuyên rất cao, trước kia là do cưỡng chế áp chế, một khi vận dụng đạo lực liền kéo lôi kiếp đến.

Lâu Nguyệt Đồng thu liễm dáng vẻ tươi cười, bỗng chốc giận tái mặt: “

Ngươi lại tự tìm đường chết!”

“ Nàng quan tâm sao?” Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại, “ Ta chết, chẳng phải là ý của nàng?”

Hắn chỉ tay một cái, phun ra một từ: “ Trói.”

Lâu Nguyệt Đồng chỉ cảm thấy bản thân như bị vô số sợi dây vô hình trói chặt lại, không có cách nào tránh thoát.

A Hưu kéo tay A Trạch: “ Cùng ta về đi.”

“ Không được! A Hưu, ngươi đừng ép ta...”

Lâu Nguyệt Đồng cau mày: “ Ngươi còn hạ thủ lưu tình với nàng?”

https://thuviensach.vn

A Hưu nhìn nàng, ôn nhu nói: “ Ta biết rõ hắn không muốn tổn thương ta, ta cũng không muốn tổn thương hắn. Khí linh chúng ta khác các ngươi, một khi biến mất sẽ lập tức bị thiêu cháy, khí linh mới được sinh ra sẽ

không còn là chúng ta nữa. Làm bạn ngàn năm, chúng ta đã sớm tâm ý tương thông, mặc dù lập trường bất đồng, tình cảm vẫn còn.”

Dừng một chút, nàng đầy ý vị nói: “ Các ngươi không như thế sao?”

Lâu Nguyệt Đồng: “Nói bậy!”

Lôi kiếp đánh xuống, lần đầu tiên tuy không quá mạnh nhưng lại khiến Trình Tử Xuyên không thể chuyên tâm ứng đối Lâu Nguyệt Đồng. Đạo lực chấn động, Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, hai đạo công kích lao thẳng xuống.

Bốn phía núi biên giới đều nứt toác.

A Hưu đột nhiên phát hiện được điều gì, thân thể run lên, trợn to hai mắt, liền nghe A Trạch buồn bã nói: “ A Hưu, ngươi hiểu chưa?”

Chẳng mấy chốc, sự đau thương hiện lên khuôn mặt A Hưu, khí linh không rơi lệ, thứ chảy xuống từ mắt họ đều là lực khởi nguyên.

Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng kinh sợ, lực khởi nguyên của A Hưu... lại là ma lực!

“ Thực ra, ta là tiên khí linh, ngươi mới là ma khí linh.” Giọng nói A Trạch tràn đầy bi thương, “ Như ngươi nói, chúng ta đồng thời bị niêm phong, làm bạn gần ngàn năm nên sớm đã nhiễm hơi thở của nhau, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu, không thể phân rõ. Đến khi chúng ta cùng sinh ra linh thức, bản tính của ta biến thành của ngươi, ngươi cũng biến thành của ta...”

A Trạch chỉ vào ngực mình, lẩm bẩm: “ A Hưu, không phải ta muốn ra ngoài, là ngươi muốn ra ngoài!”

https://thuviensach.vn

A Hưu nghe được lời hắn nói, lảo đảo ngã về phía sau, thẳng tắp rơi xuống dưới, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi, lực khởi nguyên nhanh chóng tán loạn.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 58: Biến mất

Bản tính của ta biến thành của ngươi, ngươi cũng biến thành của ta...

Những gì ta muốn làm đều là âm thanh từ đáy lòng của ngươi, những gì ngươi muốn làm đều là âm thanh từ đáy lòng của ta.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.

Ngọn núi đã nứt, một đôi trai gái ngồi bên nhau. A Hưu lẩm bẩm: “ Là ta muốn ra ngoài sao? Hóa ra là ta, hóa ra ta mới là ma khí linh...”

“ Nếu còn dây dưa ở nơi này, chúng ta đều sẽ biến mất.” A Trạch ngồi xuống bên cạnh, hai tay chạm nhẹ lên mắt nàng, “ Đừng khóc, A Hưu, ta không muốn nàng biến mất.”

A Hưu ngơ ngác nhìn hắn, thân ảnh của nàng ảm đạm hơn nhiều so với khi vừa xuất hiện.

Bên tai vang lên thanh âm lôi kiếp đánh xuống, Trình Tử Xuyên không hề động đậy để ngăn cản. Nhắc tới cũng ngạc nhiên, lôi kiếp rất lớn, đánh xuống hắn lại không hề tạo thành một chút tổn thương nào, trong chớp mắt như phát giác được chuyện gì, bỗng nhiên ngừng lại, nhanh chóng tản đi.

Tiên thảo suy tàn, hồn phách không trọn vẹn, hắn không thể độ kiếp, nếu là người khác có khi đã bị lôi kiếp đánh chết rồi. Nhưng vừa vặn thay, hắn là Thánh tôn chuyển thế, người dù muốn chết Thiên Đạo cũng không cho, https://thuviensach.vn

vì thế, những người đang đứng trong Hỗn Độn biên giới liền thấy được một kì tích – người có thể tránh được lôi kiếp, quả thực mới nghe thấy lần đầu.

Lâu Nguyệt Đồng khẽ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hắn như muốn trên mặt hắn mọc ra một đóa hoa.

Trình Tử Xuyên ngước mắt lên, cuối cùng cũng không giấu nổi một cái chớp mắt không hề có tiêu cự.

“ Mắt ngươi... chuyện từ khi nào?” Nội tâm Lâu Nguyệt Đồng bỗng dưng hơi chậm lại.

Trình Tử Xuyên đáp: “ Cửu U Môn, trước khi hồn phách rời thân thể.”

Cũng có nghĩa là, khi chặt đứt khế ước ở Minh giới, hắn cũng đã không nhìn thấy gì.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên cảm thấy trong lòng dậy lên một sự chua chát không rõ, tiến lên nắm lấy tay hắn, thanh âm lạnh lùng của nàng có chút run rẩy: “ Vì sao lại không nói cho ta?”

Nụ cười của Trình Tử Xuyên mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “ Nói cho nàng có thể thay đổi được điều gì sao?”

Không thể, nhưng nàng sẽ... sẽ thế nào? Sẽ không động thủ khi đó? Sẽ

thay đổi chủ ý?

Lâu Nguyệt Đồng nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng quen tùy hứng làm bậy, nhiều khi tâm huyết dâng trào liền không quan tâm ngó ngàng đến mọi thứ. Nhưng nàng vẫn không nên đi trêu chọc Trình Tử Xuyên, nàng muốn làm hại hắn, không ngờ lại làm bản thân sa vào đầm lầy, không thể thoát được.

Hiện tại, nàng nhìn hắn chăm chú, lòng đau đến không thở được.

https://thuviensach.vn

Tiểu ma nữ lớn lối trong ánh mắt của hắn cuối cùng cũng ý thức được, nàng có thể lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, nhưng cuối cùng phải lấy chính bản thân mình ra để bồi thường.

Nhưng, sự thật lòng của một ma nữ thì đáng là gì?

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên cảm thấy buồn bã, cũng không biết là vì Trình Tử Xuyên hay vì chính mình.

Ngọn núi đột nhiên chấn động, một đôi trai gái hiện ra, khí linh không ngừng chuyển động. Khuôn mặt A Hưu nhiễm một tầng ma khí, A Trạch lại không còn tà khí nữa, một thân phiêu dật tiêu sái.

” Hoan nghênh trở về, A Hưu.”

“ Hoan nghênh trở về, A Trạch.”

Hai khí linh nắm tay nhau, mỉm cười đứng trên không trung.

“ Trình đạo hữu, thật xin lỗi.” A Hưu nhìn Trình Tử Xuyên, nói, “ Núi đã bị hủy, bản thể của ta và A Trạch đã phá phong ấn mà ra, biên giới đang dần tán loạn, không lâu nữa sẽ bị hủy diệt.”

Trình Tử Xuyên lắc đầu nói: “ Không trách ngươi, là vận số nơi đây đã hết.”

Vô luận thế nào đều sẽ không thể tránh khỏi.

“ Dù sao chuyện này cũng là do chúng ta gây ra, chúng ta sẽ đưa tất cả

mọi người ra ngoài an toàn.” A Trạch nói, quay đầu lại nhìn A Hưu, đợi đến khi nàng gật đầu mới cười cười, “ Sau đó sẽ hóa thành lực khởi nguyên, đi tu bổ không gian rạn nứt, từ nay về sau, trên sông Định Giới sẽ

không còn Hỗn Độn biên giới nữa.”

Trình Tử Xuyên khẽ nhíu mày: “ Sau đó các ngươi...”

https://thuviensach.vn

“ Chúng ta sẽ biến mất.” Hai khí linh đều không có chút nào thương tâm, A Hưu ôm ngực, ôn nhu nói, “ Nhưng chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, biến mất không phải là một chuyện khó tiếp nhận cho lắm. Chúng ta có thể đi cùng nhau đến tận cùng trời đất.”

Nàng giảo hoạt đảo mắt, lúc này mới thật sự có bộ dáng của ma khí linh:

“ Hạnh phúc hơn so với các ngươi, không phải sao?”

Trình Tử Xuyên giật mình, không phản bác được.

Âm thanh của A Hưu vừa dứt, đôi khí linh đứng trong không trung liền vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành những điểm tinh quang bay vào những kẽ hở trong không trung. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đang đứng trong Hỗn Độn biên giới đều cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy mình rơi xuống sông Định Giới, ngẩng đầu lên nhìn, Hỗn Độn biên giới đã biến mất.

“ Tử Xuyên!”

Phù Tang tìm đến, liếc mắt nhìn Lâu Nguyệt Đồng một cái, sau đó quay đầu nói với Trình Tử Xuyên: “ Lôi kiếp vừa rồi...”

“ Không có gì.” Trình Tử Xuyên lắc đầu, “ Chúng ta đi thôi.”

Cũng không biết có phải đã bị chuyện của khí linh làm ảnh hưởng hay không, hắn không nhìn Lâu Nguyệt Đồng lấy một lần - - mà dù có nhìn, hắn cũng không thể nhìn thấy nàng.

Lâu Nguyệt Đồng rũ mắt, cũng xoay người rời đi.

Thời tiết chuyển lạnh, nhân gian bắt đầu vào mùa đông.

Trình Tử Xuyên rời khỏi địa vực của đạo tu không lâu, nhưng dường như

nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phù Tang và Trình Tử

https://thuviensach.vn

Xuyên lần thứ sáu bị người ta đánh lén, hơn nữa tất cả đều hướng về Trình Tử Xuyên. Những người kia tuy chỉ là tán tu nhưng phần lớn đều xuất thân từ danh môn chính phái, y phục giống hệt nhau, vừa nhìn thấy Trình Tử

Xuyên đều bày ra bộ dạng phải diệt trừ, dường như giết Trình Tử Xuyên là việc tốt thay trời hành đạo vậy.

“ Mấy người này có chuyện gì vậy? Điên rồi sao?” Đối với những đệ tử

chính phái kia, Phù Tang giết cũng không được, không giết cũng không xong, nghẹn khuất không nói thành lời.

Trình Tử Xuyên nhíu mày, dừng lại bên bờ sông ngoài Thiên Lâm Thành, liên lạc với Phó Diễn Chi.

Nhiều canh giờ sau, Phó Diễn Chi mới lề mề đi đến, qua mấy tháng, dường như vị thiếu cung chủ lúc nào cũng cợt nhả này đã thay đổi rất nhiều. Hắn mím môi, khuôn mặt lạnh lùng, cầm chặt cây quạt trong tay, đôi mắt sắc bén liếc quanh, đến khi nhìn thấy Trình Tử Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Tử Xuyên, ngươi thế nào rồi? Tiểu ma nữ đâu?” Phó Diễn Chi có chút vội vàng, “ Ngươi không nên quay về vào thời điểm này, quá nguy hiểm!”

“ Chúng ta không còn gì nữa, nàng đang truy sát ta.” Trình Tử Xuyên hời hợt làm rõ quan hệ giữa hắn và Lâu Nguyệt Đồng lúc này, “ Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“ Không còn gì nữa?! Truy sát?!” Phó Diễn Chi chấn kinh đến mức làm rơi cả quạt. Rõ ràng hắn nhớ, trước khi đi, hai người này còn thân mật như

muốn làm hắn mù mắt mà, tại sao không bao lâu đã trở mặt rồi? Phó Diễn Chi như thiêu như đốt giậm chân: “ Tại sao các ngươi hết lần này đến lần khác lại chọn đúng thời điểm này... Aiz! Tử Xuyên, ngươi có biết, hiện tại ngươi đang là đối tượng bị truy nã toàn tu chân giới hay không?”

Trình Tử Xuyên: “... Vì sao?”

https://thuviensach.vn

“ Vì Trình Diệu đó!” Phó Diễn Chi nhíu mày, nghiêm túc nói nhanh, “

Sau khi các ngươi rời đi không lâu, bên Cửu Nguyên Sơn liền truyền tin, nói là thượng giới dụ mệnh, muốn tìm kiếm Thánh tôn chuyển thế dưới nhân gian! Thánh tôn chuyển thế trong truyền thuyết đó, ngươi có thể

tưởng tượng được, tin này vừa truyền ra, tu chân giới liền phát cuồng! Đệ

tử Cửu Nguyên Môn sử dụng Chuyển Luân Kính thẩm tra, Chuyển Luân Kính không có phản ứng với bất kỳ người nào, cho đến khi... đến lượt Trình Diệu, Chuyển Luân Kính phát sáng trước mặt mọi người! Nói cách khác...”

Phó Diễn Chi thở dốc một hơi, dùng một giọng nói khó thể tin được: “

Nói cách khác, Trình Diệu vậy mà lại là Thánh tôn chuyển thế...”

“ Ta khinh!” Không đợi hắn nói xong, Phù Tang đã lửa giận ngút trời hiện hình, “ Nguyên một đám mắt mù! Cướp đoạt căn cốt của người khác sẽ có thể làm Thánh tôn chuyển thế sao? Hắn cũng xứng?”

Phó Diễn Chi bị Phù Tang đột nhiên hiện ra dọa cho hết hồn, vô thức nói: “ Chuyển Luân Kính là tiên khí thượng hạng, không muốn tin cũng phải tin. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều nghĩ Tử Xuyên là một tên lừa đảo. Trình gia dựa thế Trình Diệu công bố Tử Xuyên là kẻ phản nghịch, câu kết với ma nữ hãm hại Trình Diệu...”

“ Khó trách nhiều người đánh lén Tử Xuyên như vậy!” Phù Tang siết chặt tay, mặt nghẹn đỏ bừng, giận quá hóa cười, “ Thánh tôn bảo vệ lục giới ngàn năm, vậy mà chỉ một cái kính đã có thể làm dao động tín ngưỡng của họ, lại còn tin một tên giả mạo đi mưu sát chính chủ... Buồn cười! Ngu không ai bằng!”

Vừa qua chuyện của tiểu ma nữ lại đến chuyện này, Phù Tang chỉ cảm thấy vừa hoang đường vừa xót lạnh.

Cái gọi là tín ngưỡng, cách xa thực tế bao nhiêu?

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên vỗ vỗ hắn: “ Vì sao ngươi tức giận?”

Phù Tang kinh ngạc: “ Chẳng lẽ ngươi không tức giận?”

Thần sắc Trình Tử Xuyên bình tĩnh, hắn thật sự không có cảm giác gì.

Lâu Nguyệt Đồng làm vậy với hắn, hắn còn không để ý, chuyện này thì có đáng là gì? Hơn nữa, xét sang góc độ khác, những nhân tài kia thật đáng buồn và đáng thương, không biết đang làm quân cờ của ai.

Phù Tang thở dài: “ Sau khi rời khỏi Lâu Nguyệt Đồng, ngươi càng lúc càng giống...” Càng lúc càng giống Thánh tôn...

“ Không tốt sao?”

Phù Tang không biết nên trả lời thế nào.

“ Đợi chút, các ngươi đang nói cái gì?” Phó Diễn Chi cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vuốt vuốt lỗ tai, “ Đồ giả mạo cái gì? Chính chủ cái gì?”

Nhìn Phó Diễn Chi đang ngây ngốc, Trình Tử Xuyên chỉ cười cười, chỉ

vào mình: “ Trình Tử Xuyên đoạt một hồn và căn cốt của ta, Chuyển Luân Kính vì thế mới phát sáng, hiểu không?”

“ A, nói vậy, ngươi mới là...” Phó Diễn Chi gật gật đầu, nói được một nửa đột nhiên kịp phản ứng, sau đó đứng ngốc luôn tại chỗ, như bị gió thổi thẳng tắp ngã xuống sông.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 59: Đoạn tuyệt

“ Ngươi ngươi ngươi ngươi!!” Phó Diễn Chi hoàn toàn bị dọa sợ, cũng may dòng sông này không sâu, hắn bò lên lau mặt, ngẩng đầu nhìn Trình Tử Xuyên đang thong dong cười, lập tức nổi giận, “ Ngươi dám đùa ta?

Quả nhiên ở cùng một chỗ với tiểu ma nữ quá lâu, tâm cũng đen đi rồi!”

Trình Tử Xuyên nhún vai: “ Ta nói thật.”

Phù Tang cũng nói: “ Ngươi suy nghĩ một chút cũng sẽ biết nên tin ai.”

Phó Diễn Chi ngu ngơ một lúc lâu, dúng ánh mắt bất khả tư nghị quan sát hắn, sau đó há hốc mồm, trong lúc nhất thời không nói thành lời.

Truyền thuyết và dã sử ở nhân gian liên quan đến Thánh tôn muốn bao nhiêu có bấy nhiều, hắn từ nhỏ cũng đã được nghe kể, hiện tại cảm giác như có người nào đó nói giếng nhà hắn có một khối bảo thạch, sau đó nói cho hắn biết đấy là trăng rơi xuống... Không rõ đây là cảm giác ngạc nhiên, mừng rỡ hay kinh hãi.

Phó Diễn Chi không nhịn được thầm nghĩ: “ Nếu Tiếu Lăng cô cô còn sống, không biết sẽ phản ứng thế nào...”

“ Ngươi không cần quá để ý, biểu ca.” Trình Tử Xuyên hơi mỉm cười, nói.

Phó Diễn Chi run một cái, sờ mũi thở dài: “ Tạm thời cứ gọi tên ta đi.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên: “... Không muốn nhận?”

“ Không phải!” Phó Diễn Chi giậm chân, “ Ta đang nghĩ, nếu ta không phải biểu ca của ngươi, chắc ta đã lập tức quỳ xuống rồi!”

Phù Tang “phốc” một tiếng, cười không dừng lại được, trêu chọc: “ Vậy thì quỳ đi!”

Trình Tử Xuyên cũng cười: “ Đừng, ta không nhận nổi.”

Hai người kẻ xướng người họa chọc tức Phó Diễn Chi: “ Còn cười! Bị

toàn bộ tu chân giới truy nã, ngươi còn cười được?”

Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Không cười chẳng lẽ phải khóc sao?”

Phó Diễn Chi thấy bộ dạng lạnh nhạt của hắn, thiếu lễ độ liếc mắt: “

Ngươi như vậy còn nói không còn quan hệ gì với tiểu ma nữ, ta nhìn không ra, khẳng định là hai ngươi đang chơi trò chơi tình thú nào đó rồi!”

“ Không còn bé nữa, chia tay liền chia tay, còn muốn khóc một trận, nháo lên đòi thắt cổ nữa sao?”

Phó Diễn Chi nghĩ lại tình cảnh của bản thân hết khóc lại say sau khi bị

Tần Tiêu cự tuyệt, cảm thấy vô cùng hổ thẹn...

“ Vậy... ngươi còn thích nàng không?” Phó Diễn Chi không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu.

Trình Tử Xuyên khẽ giương mắt, trên khuôn mặt còn có sự vui vẻ chưa tan hết, từ từ gật đầu một cái, bình tĩnh và thẳng thắn ngoài dự đoán.

Phó Diễn Chi sững sờ, ngồi dưới đất thở dài, tự giễu chính mình: “ Hai ta huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, ta cảm thấy mình không có tư cách khuyên ngươi. Nói thật, ta đến giờ vẫn không quên được tiểu tiên nữ, có thể

chỉ khi nàng có việc thỉnh cầu mới nghĩ đến ta.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên: “ À.”

“...” Phó Diễn Chi nổi giận, “ Đều thất tình giống nhau, ngươi có thể có chút phản ứng không?”

” Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung.”

Trâm gỗ chợt lóe, Phù Tang biến mất. Trình Tử Xuyên gõ gõ tay áo, khẽ

nhếch mày, chậm chạp tiến vào trong rừng, “ Đi thôi, dẫn ngươi đi vén ra mây mù.”

(Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung: Hình dáng Lư san không thấy thật/Chỉ vì đang đứng giữa non này - Đề Tây Lâm Bích)

Phó Diễn Chi sững sờ lại sững sờ, chỉ sợ hắn sẽ khóc càng thương tâm hơn.

Cửu Nguyên Sơn, tại ngọn núi thứ ba.

“ Ha ha ha, không hổ là đồ đệ của ta!” Kể từ khi Chuyển Luân Kính nhận Trình Diệu là Thánh tôn, tu sĩ đến bái kiến càng nhiều, thể diện của Huyền Dự chân nhân tăng lên gấp bội. Mặc dù là người đứng đầu một ngọn núi, hắn cũng không để ý đến chuyện dựa hơi Trình Diệu để có thêm danh tiếng.

“ Sư phụ...” Mặc dù Trình Diệu cũng cảm thấy hãnh diện nhưng trong đầu vẫn có một cái gai không nhổ được, “ Con nhận được tin tức, Trình Tử

Xuyên xuất hiện.”

Huyền Dự biến sắc, nhưng vẫn thản nhiên nói: “ Kiêng kị hắn làm gì, dựa vào thân phận của ngươi bây giờ còn sợ không đối phó được hắn sao?”

Trình Diệu nhíu mày, hồi lâu sau liền lắc đầu: “ Chuyện này... đồ nhi nghĩ vẫn nên lén lút giải quyết thì hơn.”

https://thuviensach.vn

Người trong nhà rõ chuyện nhà mình, mặc dù Huyền Dự cũng như tất cả

mọi người đều cho rằng hắn là Thánh tôn chuyển thế, Trình Diệu mừng rỡ

nhưng cũng có chút lo sợ. Nếu trên người hắn không có căn cốt và hồn phách của Trình Tử Xuyên, Chuyển Luân Kính liệu có phản ứng không?

Trèo cao ngã đau, càng huy hoàng càng dễ ngã xuống vực.

Trình Tử Xuyên xuất hiện khiến Trình Diệu càng thêm suy tính hơn thiệt, ý niệm diệt trừ Trình Tử Xuyên đã lấn át mọi thứ.

Huyền Dự chân nhân cũng lo lắng, dù sao hắn cũng biết rõ Trình Diệu là người đoạt căn cốt của Trình Tử Xuyên, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ: “ Ngươi biết tung tích hắn sao?”

“ Con không có.” Trình Diệu chợt cười một tiếng, “ Nhưng Tần sư muội chắc sẽ có cách tìm được hắn.”

“ Hả? Tiêu nhi?” Huyền Dự không hiểu, “ Tiêu nhi có quan hệ gì với hắn? Ngươi nói Thanh Gia còn có lý.”

Trình Diệu kêu người tìm Tần Tiêu, ngày đó đại lễ không thành, quan hệ

sư huynh sư muội của họ đã đông cứng, đặc biệt là khi Trình Diệu được vạn người ngưỡng mộ, hắn lại càng không quan tâm đến Tần Tiêu. Lúc này, Tần Tiêu nghe tin Trình Diệu muốn tìm, ngạc nhiên và mừng rỡ chạy đến.

“ Trình sư huynh!” Tần Tiêu một thân bạch y, cả người đã gầy gò đi nhiều. Tình cảm mê luyến Phó Diễn Chi của nàng đã nhạt đi không ít, lại thêm vài phần làm người ta tiếc thương.

Nàng hết sức mong đợi gặp được Trình Diệu, ai ngờ câu đầu tiên của hắn lại là: “ Tần sư muội, ngươi còn liên lạc với Phó Diễn Chi không?”

“ Phó, Phó thiếu cung chủ?” Ánh mắt Tần Tiêu buồn bã, “ Lúc trước đúng là hắn có theo đuổi ta, nhưng ta và hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, https://thuviensach.vn

Trình sư huynh vẫn đang hoài nghi ta sao?”

Trình Diệu đáp: “ Ta cần sư muội hỗ trợ, mong ngươi nói thật... Các ngươi tuy đã đoạn tuyệt nhưng ngươi nhất định biết cách liên lạc với hắn, đúng không?”

Tần Tiêu cắn môi, không đáp mà hỏi ngược lại: “ Ta có thể giúp Trình sư

huynh chuyện gì?”

“ Ngươi cũng biết ta có một kẻ cừu nhân, hắn là biểu đệ của Phó Diễn Chi, muốn biết tung tích của hắn chỉ có thể hỏi Phó Diễn Chi...”

Nói đến đây, ngụ ý của hắn đã rất rõ ràng. Trình Diệu muốn thông qua Phó Diễn Chi để tìm Trình Tử Xuyên, một lần diệt trừ kẻ địch.

“ Không, ta sẽ không lợi dụng Phó thiếu cung chủ! Nếu ta làm vậy, sợ

rằng hắn sẽ hận ta cả đời!” Tần Tiêu thốt ra. Quả thật nàng có thể tìm được Phó Diễn Chi, vì Phó Diễn Chi đã từng đưa cho nàng một con sâu của Vẫn Lôi Cung, loại linh trùng này có đôi có cặp, cũng không biết Phó Diễn Chi có quên không, không hề đòi lại linh trùng của nàng.

Trình Diệu lạnh lùng nhìn nàng một cái: “ Tần sư muội nói cũng thật dễ

nghe, hóa ra vẫn đối với Phó Diễn Chi mãi không quên. Nếu như thế, cần gì phải kết hôn với ta?”

Sắc mặt Huyền Dự chân nhân cũng không tốt, mang theo ý tứ cảnh cáo và nhắc nhở: “ Tiêu nhi.”

Tần Tiêu lùi lại mấy bước, vành mắt dần đỏ lên, trong lòng nói một câu

“thật xin lỗi”, sau đó vươn tay thả đom đóm ra. Nàng niệm chú, đom đóm bay vài vòng, tiến về phía chân núi: “ Đi theo linh trùng, có thể sẽ tìm được...”

https://thuviensach.vn

Trình Diệu cuối cùng cũng hòa hoãn hơn: “ Ta biết rõ Tần sư muội sẽ

hiểu đại thế.”

Xuân đi đông đến, nhân gian đã qua thời kì bão tuyết, nhưng chuyện này đối với tu sĩ cũng chẳng có gì khác nhau.

Cỏ cây suy tàn, trong rừng thỉnh thoảng có linh thú nhảy ra, Phó Diễn Chi trượt chân, suýt nữa ngã sấp xuống: “ Đường núi này... Tử Xuyên, tại sao chúng ta không bay mà lại đi bộ?”

“ Người phàm trải qua sinh lão bệnh tử, tu sĩ không cần, coi trời bằng vung, vì thế ngàn năm cũng không thể ngộ đạo.” Trình Tử Xuyên phủi một bông tuyết rơi xuống vai, lịch sử tao nhã, cả người thanh khiết yên tĩnh, chỉ

cần đứng cũng đẹp như tranh, “ Nhìn xung quanh, đi nhiều một chút, gần gũi với tự nhiên, không tốt sao?”

Phó Diễn Chi nói thầm: “ Đều là nói suông, thiên phú tốt còn nói, thiên phú kém sợ rằng sẽ đánh chết ngươi!”

Trình Tử Xuyên mặc kệ người khác nghĩ thế nào, tiếp tục đi về phía trước.

“ Chao ôi Tử Xuyên...” Phó Diễn Chi cẩn thận hỏi, “ Không phải ngươi... không nhìn thấy sao? Tại sao còn đi tốt hơn ta?”

Hắn chung đụng một lúc lâu mới phát hiện ra Trình Tử Xuyên lại không nhìn thấy được gì nữa, khi đó đã tức giận đến mức muốn xông qua sông Định Giới tìm tiểu ma nữ sống mái một phen, biểu đệ đối tốt với nàng như

vậy mà còn dám bắt nạt, biểu ca như hắn quả thật rất vô dụng! Đáng tiếc, Trình Tử Xuyên thuận miệng nói với hắn một câu khiến hắn ỉu xìu - -

không còn quan hệ gì với nàng, còn nữa, ngươi đánh không lại nàng.

Đánh không lại nàng... Câu nói này xoay vòng vòng trong đầu hắn, tuy đả thương tôn nghiêm của hắn nhưng không thể nghi ngờ, đây là một câu https://thuviensach.vn

nói thật!

Sau đó, Trình Tử Xuyên lại thuận miệng nói một câu an ủi hắn - - Ta cũng không đánh thắng được nàng.

Tiểu ma nữ hung tàn bạo lực không ai bằng này!

Từ đó về sau, Phó Diễn Chi không dám đề cập đến tiểu ma nữ trước mặt Trình Tử Xuyên nữa. Cho dù hắn không để ý, Phó Diễn Chi vẫn có chút băn khoăn khi nói đến đề tài này.

“ Nhìn không được nhưng vẫn nghe được, ngửi được, cảm giác được, tâm định, chân sẽ ổn.” Trình Tử Xuyên chỉ về phía trước, “ Ngươi nhận ra đây là đâu không?”

“ Đây là...” Phó Diễn Chi quan sát một chút, sau đó ngơ ngẩn, “ Đây là dãy Không Không, là nơi năm đó ta gặp nạn!”

Dãy núi Không Không xuất hiện vào rất nhiều năm trước, không có gì nguy hiểm. Phó Diễn Chi đã đến đây nhiều lần, hắn đối với nơi này có cảm tình đặc biệt. Hắn từng suýt chết ở đây, nhưng cũng ở đây gặp được tiểu tiên nữ của hắn.

“ Tử Xuyên, sao lại đến đây?” Phó Diễn Chi cúi đầu hỏi.

Trình Tử Xuyên vỗ vai hắn: “ Ba mục đích.”

Phó Diễn Chi dở khóc dở cười, thở dài một tiếng: “ Ngươi làm việc thật khiến người ta đoán không ra! Không thể nói rõ ràng trước khi đến đây được sao, không nghĩ tới chuyện ta sẽ nhìn cảnh thương tình?”

Trình Tử Xuyên dựng thẳng ngón tay trỏ, làm động tác “suỵt”: “ Xem cờ

không nói, đánh cờ cũng không thể nói.”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi “chậc” một tiếng, trong lòng tự nhủ, khi trước tiểu ma nữ

gọi hắn là thần côn quả nhiên không sai.

Họ ở đây ba ngày, ngày thứ ba, cuối cùng cũng có khách không mời mà đến.

Nhìn thấy linh trùng bay tới, sau đó nhìn thấy Tần Tiêu theo sau, Phó Diễn Chi đại khái đã hiểu một mục đích của Trình Tử Xuyên là gì... Hẳn là muốn cho hắn xem một chút, “tiểu tiên nữ” này có đáng giá để hắn trả giá và yêu thích không.

“ Trình Tử Xuyên! Quả nhiên ngươi ở đây!” Trình Diệu dường như đang thở phào nhẹ nhõm.

Phó Diễn Chi nhìn chằm chằm Tần Tiêu đứng sau lưng Trình Diệu, cười một tiếng không rõ ý tứ hàm xúc. Sắc mặt Tần Tiêu tái nhợt: “ Phó thiếu cung chủ, xin lỗi, ta là bất đắc dĩ...”

“ Ngừng, không cần nói nữa, ta không muốn nghe.” Phó Diễn Chi nói.

“ Đừng gấp, đầu tiên, chúng ta giải quyết chuyện thứ nhất trước.” Trình Tử Xuyên đưa tay ngăn cản Trình Diệu rút kiếm, ngược lại quay sang nói với Tần Tiêu, giọng nói chưa tới mức nghiêm khắc nhưng vô cùng nghiêm trang, “ Tần đạo hữu, người năm đó cứu Phó thiếu cung chủ ở dãy núi này, thật sự là ngươi sao?”

Phó Diễn Chi giật mình ngẩng đầu: “ Có ý gì?”

Tần Tiêu nhìn thấy phản ứng của hắn, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, cố gắng ngăn lại sự khó chịu trong lòng, dứt khoát nói: “ Không phải.”

Nàng như ngọn núi lửa đang phun trào, thanh âm lạnh lẽo, “ Ta không phải, từ trước đến nay ta chưa bao giờ nói ta là người đó.”

https://thuviensach.vn

“ Nhưng nàng cũng chưa bao giờ nói nàng không phải! Ta đã hỏi nàng...

Ta đã hỏi nàng!” Sấm đánh giữa trời quang, Phó Diễn Chi như bị sét đánh tan ba hồn bảy vía, sắc mặt còn u ám hơn cả Tần Tiêu.

Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm của Phó Diễn Chi, Tần Tiêu mơ hồ có một loại khoái cảm nhưng cũng đau đớn khôn cùng: “ Quả nhiên, quả nhiên! Nhìn phản ứng của ngươi đi, Phó Diễn Chi, thật ra từ đầu đến cuối, người ngươi yêu chỉ là ‘tiểu tiên nữ’, không phải Tần Tiêu! Ngươi nhận lầm người, có liên quan gì đến ta?”

“ Nàng!” Phó Diễn Chi quả thực cũng bị nàng trở mặt làm chấn động.

“ Tại sao không liên quan đến ngươi?” Trình Tử Xuyên nói, “ Rõ ràng ngươi không phải người hắn muốn tìm, tại sao còn cho hắn hi vọng, tiếp nhận lòng tốt của hắn, khiến hắn vì ngươi mà vào sinh ra tử? Nói trắng ra, ngươi chỉ đang hưởng thụ cảm giác có người theo đuổi, cố ý lừa gạt tình cảm của hắn mà thôi, hành vi này có vô sỉ khác gì tiểu nhân đâu?”

Trình Tử Xuyên khí thế xuất trần, rất ít khi nói những lời nghiêm khắc, nhưng một khi nói, không thể nghi ngờ còn cay nghiệt hơn không chỉ trăm lần.

“ Đó là... là chính hắn nguyện ý! Hơn nữa, người hắn yêu không phải là ta! Mỗi một lần, mỗi một lần hắn làm ta cảm động, hắn đều gọi ta là tiểu tiên nữ! Ta không phải tiểu tiên nữ, đến bây giờ vẫn không phải!” Tần Tiêu kích động như đã quên mất Trình Diệu và Huyền Dự còn tồn tại, điên cuồng hét lên.

Phó Diễn Chi run bần bật, hắn nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến khi không còn phát ra được âm thanh nào nữa mới run rẩy bật ra từng câu từng chữ: “ Ta nghĩ mình đã tìm được ân nhân cứu mạng, thế là sai sao? Ta yêu cô nương đã cứu ta, muốn tìm được nàng, muốn cho nàng tất cả những gì https://thuviensach.vn

tốt nhất của ta, thế là sai sao? Ta muốn làm nàng vui, làm nàng hạnh phúc, thế là sai sao?”

Những tiếng sai sao, tiếng sau cao hơn tiếng trước, trong mắt Phó Diễn Chi đều là sự thống khổ và buồn bã. Nước mắt dường như muốn chảy xuống, hắn ngửa mặt lên trời, không muốn thất thố quá mức: “ Nàng cảm thấy ta phiền? Cảm thấy ta biến nàng thành người thay thế? Thật buồn cười, nếu từ đầu nàng nói ra chuyện này, ta sẽ không nhìn nàng một cái, cũng sẽ không động chạm vào nàng! Đến bây giờ ta mới biết, hóa ra những gì ta đã làm tất cả đều là chuyện cười, tâm ý và sự trân trọng của ta hóa ra là dùng để đối phó với thân nhân của ta... Được, được, được, Tần Tiêu, ngươi làm đủ rồi, trước đây là ta ngu xuẩn, về sau sẽ không thế nữa.”

Một câu về sau sẽ không thế nữa, bất luận trách cứ hay mắng chửi, đều quyết tuyệt hơn nhiều.

Phó Diễn Chi nói xong liền đưa tay bắt lấy linh trùng, sau đó không chút do dự nào bóp chặt, dường như đang bóp chết chính tấm lòng của hắn vậy.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 60: Meo meo

Hành động không một âm thanh của Phó Diễn Chi đã biểu lộ rõ ràng, sau này hắn và Tần Tiêu không còn liên quan gì nữa.

Tần Tiêu đang muốn tiến lên lại bị Trình Diệu đẩy về phía sau: “ Ở đây kéo dài thời gian sao? Chấm dứt tại đây thôi, Trình Tử Xuyên.”

Nói xong, không đợi Trình Tử Xuyên kịp phản ứng, hắn rút kiếm đánh xuống một chiêu Chiến Long Tam, thiên thương trấn, hiển nhiên không cho Trình Tử Xuyên cơ hội động thủ, trấn áp trước rồi hẵng nói sau. Cùng lúc đó, Huyền Dự chân nhân đứng một bên lập trận, đưa tay tạo kết giới khiến hai người không có chỗ trốn.

Phó Diễn Chi từng được tiên nhân Cổ Phong truyền thừa, tu vi trong mấy năm ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao hắn mới đang ở

tiêu dao cảnh, không phải đối thủ của Trình Diệu, càng không phải đối thủ

của Huyền Dự chân nhân đang trong Độ Kiếp kỳ, căn bản không giúp đỡ

được gì, chỉ có thể kiềm chế Tần Tiêu, trơ mắt nhìn Trình Tử Xuyên lấy một địch hai.

“ Tử Xuyên, ngươi để...” Phó Diễn Chi muốn gọi Phù Tang ra hỗ trợ

nhưng lại bị Trình Tử Xuyên lời ít ý nhiều cắt ngang, “ Bế quan.”

Phù Tang đang bế quan? Khéo như vậy?

Lòng Phó Diễn Chi trở nên nguội lạnh.

https://thuviensach.vn

Trình Diệu cười lạnh, lật tay xuất ra một mặt trống đồng ném cho Huyền Dự chân nhân. Tu vi hắn cao hơn, uy lực pháp khí càng mạnh, Trình Diệu đã từng bị dạy dỗ mấy lần, lần này Trình Tử Xuyên hoàn toàn đi đời rồi.

Quả nhiên, Tán Hồn Cổ vừa vang lên, động tác của Trình Tử Xuyên liền chậm lại. Nhưng hắn không lùi mà tiến, linh lực cường đại hội tụ, phun ra một tiếng “phá”. Trống đồng đột nhiên vỡ vụn, Huyền Dự chân nhân ngay sau đó lập tức phun ra một búng máu: “ Ngươi... Độ kiếp!”

Trình Tử Xuyên ngước mắt lên, không chút do dự duỗi tay đâm xuyên qua linh khí, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, điểm vào ấn đường Huyền Dự. Cụp một tiếng, ngọc rơi sứ vỡ, mọi thứ trong nháy mắt liền tan biến. Thân thể

Huyền Dự nứt ra như bình nước, linh lực nhanh chóng thoát li, ngàn năm khổ tu tan thành mây khói!

“ Sư phụ!”

“ Sư phụ!”

Huyền Dự hoảng sợ mở to mắt: “ Ngươi, ngươi sao có thể! Sao ngươi dám! Ngươi...”

Đơn giản phế đi tu vi một người, sợ chỉ có thượng tiên trên Tiên giới mới có thể làm được. Huyền Dự không biết rõ, Trình Tử Xuyên chỉ thiếu hụt hồn phách, một khi hồn phách đầy đủ, sau khi vượt qua lôi kiếp sẽ chẳng mấy chốc được đứng trong hàng ngũ thượng tiên, huống chi, hắn còn có đạo lực.

Trình Diệu mở to hai mắt, trong nháy mắt, hắn cảm thấy ý thức của mình bị đè xuống, Xích Hoàng Kiếm trong tay cấp tốc chuyển động, phát ra âm thanh kịch liệt. Vốn là Trình Diệu khống chế Xích Hoàng Kiếm, nhưng trong một khắc kia lại biến thành Xích Hoàng Kiếm khống chế hắn, vì thế

ngăn hắn không sử dụng được tuyệt sát chiêu.

https://thuviensach.vn

Đến lúc hắn phản ứng lại, Xích Hoàng Kiếm... đã đâm xuyên qua ngực Trình Tử Xuyên rồi.

“ Tử Xuyên!”

Trình Tử Xuyên quay đầu, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước có thêm một sự yên tĩnh đến cực hạn. Hắn nhìn sâu vào mắt Trình Diệu, nhưng Trình Diệu lại cảm thấy như hắn đang không hề nhìn mình, thậm chí ánh mắt của hắn còn không có tiêu cự: “ Làm tốt lắm, Thần quân cao cao tại thượng cũng có thể sử dụng đến thủ đoạn này.”

“ Ngươi, ngươi đang nói gì?” Rõ ràng đã đâm trúng Trình Tử Xuyên nhưng Trình Diệu không biết tại sao lại cảm giác được một sự luống cuống kinh hoàng, dường như có gì đó đang mất đi khống chế, “ Thần quân cái gì?”

Trình Tử Xuyên cầm lấy Xích Hoàng Kiếm: “ Vừa rồi không phải ngươi đã phát hiện ra rồi sao?”

Khi đó, ý thức Trình Diệu không bị mất đi, chỉ là hắn vẫn không thể tin được.

“ Trình Diệu.” Trình Tử Xuyên bỗng cười khẽ, “ Ngươi cho rằng giết ta là xong sao? Con rối ngây thơ.”

Xích Hoàng Kiếm bị hắn cứng rắn rút ra, trên y phục trắng như tuyết hiện lên từng mảng đỏ rực. Hắn nghe được âm thanh của Phó Diễn Chi, nghiêng đầu nhìn sang đôi mắt đỏ ngầu của hắn, từng câu từng chữ mang ý tứ sâu xa: “ Đừng buồn, biểu ca.”

Tóc hắn bị gió thổi tung, trâm gỗ rơi xuống trước, cả người Trình Tử

Xuyên đổ về phía sau... Mà phía dưới dãy núi Không Không, là vực sâu vô tận.

https://thuviensach.vn

“ Con rối cái gì!” Trình Diệu dữ tợn túm hắn lại nhưng chỉ bắt được chiếc áo khoác ngoài, “ Ngươi nói rõ ràng cho ta! Trình Tử Xuyên!”

Trình Tử Xuyên, cho dù chết cũng không để cho người khác sống yên ổn.

“ Tử Xuyên! Tử Xuyên!” Phó Diễn Chi phát điên vung tay đánh Tần Tiêu trọng thương, xông tới liều mạng cùng Trình Diệu, thanh âm run sợ, “

Tên súc sinh! Hại cha mẹ hắn, đoạt căn cốt của hắn, giờ còn giết hắn, ngươi vẫn là người sao? Hắn đã từng là người của Trình gia, là đường đệ của ngươi, hắn làm sai điều gì? Ta hận không thể lóc từng miếng thịt của ngươi!”

Xích Hoàng Kiếm “keng” một tiếng rơi xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi ánh sáng chói lọi, hiện tại chỉ như một thanh gỗ mục không thể mài dũa, ảm đạm thất sắc.

Trình Diệu xoay người lại đá văng hắn ra: “ Cút!”

Phó Diễn Chi điên khùng như muốn liều mạng với hắn, cùng lúc đó, Trình Diệu phát hiện hồn phách của mình lại không thể dung nhập với căn cốt, lẩm bẩm nói: “ Hắn chết rồi, Trình Tử Xuyên... Cuối cùng hắn cũng chết ha ha ha ha...”

Phó Diễn Chi hoàn toàn ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi Tần Tiêu tàn nhẫn với hắn như vậy, hắn nhịn xuống không khóc, nhưng lúc này, nước mắt không thể khống chế được bắt đầu tuôn rơi, tất cả điều xấu như đến cùng một lúc, phút chốc đã hoàn toàn đánh nát hắn.

Phản ứng của Phó Diễn Chi khiến ý thức Trình Diệu thanh tỉnh lại. Trình Tử Xuyên đã chết rồi! Ánh mắt của hắn tàn nhẫn, một tay bóp chặt cổ Phó Diễn Chi: “ Nhìn ngươi khổ sở như vậy, không bằng ra đi cùng hắn đi!”

https://thuviensach.vn

“ Trình sư huynh!” Tần Tiêu không biết vô tình hay cố ý kêu lên một tiếng, “ Mau tới thăm sư phụ một chút!”

Phía xa xa, vài tiếng động cũng truyền đến.

Trình Diệu nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Phó Diễn Chi, lại nhìn thân thể sắp tán loạn của Huyền Dự chân nhân, trầm mặt mang Tần Tiêu và Huyền Dự rời đi.

Phó Diễn Chi sững sờ ngồi yên tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, trên mặt đầm đìa nước mắt, hắn cúi đầu, bỗng nhiên phun ra một búng máu.

“ Ngươi, ngươi không sao chứ?” Từ trong cánh rừng, một tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện, trên người khoác đạo phục Cửu Nguyên, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười giờ đây lại mím chặt. Nàng chạy đến đỡ Phó Diễn Chi, móc ra một viên đan dược đưa cho hắn.

Phó Diễn Chi vừa nhìn thấy đạo phục trên người nàng liền đẩy thật mạnh: “ Tránh ra!”

“ Ta không phải, ta... Tên ta là Lan Tự, chúng ta đã từng gặp nhau ở Cửu Nguyên Sơn, ngươi không nhớ sao?” Lan Tư vội vàng khoa tay múa chân,

“ Ta vụng trộm đi theo Tần sư tỷ bọn họ, không nghĩ tới... không nghĩ

tới...”

Phó Diễn Chi lạnh lùng hỏi: “ Ngươi đều đã chứng kiến rồi?”

Lan Tự gật đầu một cái, lại vội vàng nói: “ Ngươi đừng buồn, ca ca... có lẽ cũng chưa chết!”

Phó Diễn Chi nghe vậy liền ngẩn ra.

Ba mục đích.

Xem cờ không nói, đánh cờ cũng không thể nói.

https://thuviensach.vn

Đừng buồn, biểu ca.

Lời nói sâu xa của Trình Tử Xuyên đột ngột vang lên bên tai hắn. Hắn rũ

người, cả người như không có khí lực ngã xuống mặt đất, vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào lầm bầm lầu bầu: “ Tên khốn kiếp này, nghĩ biểu ca ta dễ

khi dễ lắm sao...”

Từ đầu đến cuối nghĩ lại một lần, ánh mắt Phó Diễn Chi chầm chậm lóe sáng, có lẽ, có lẽ sự tình cũng không hỏng bét như vậy.

Phó Diễn Chi nghĩ vậy liền giãy giụa đứng lên: “ Không phải ngươi đi cùng họ sao? Tại sao phải nói với ta?”

“ Ta không phải!” Lan Tự kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, “ Ta biết ca ca là người tốt!”

“ Vì sao lại khẳng định như vậy?” Giọng nói của Phó Diễn Chi tràn ngập sự chế giễu, “ Nói không chừng các sư thúc của ngươi đã diệt trừ được một tên ma đầu đấy.”

“ Vì hắn là bằng hữu của Thanh Gia đại nhân.” Nhắc đến Thanh Gia, ánh mắt Lan Tự liền thay đổi, trở nên vô cùng kiên định, dặn dò Phó Diễn Chi như một tiểu đại nhân, “ Trước tiên ngươi trốn đi chữa thương, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ báo chuyện này cho Thanh Gia đại nhân, đợi nàng đến chủ trì công đạo.”

“ Thanh Gia?”

“ Hiện tại thanh thế của Trình Diệu sư thúc như mặt trời buổi trưa, sư

phụ ta cũng không thể kiềm chân hắn.” Lan Tử tuổi không lớn lắm nhưng đã theo Cửu Nguyên chưởng môn rèn luyện nhiều năm, sớm đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ lúc trước, “ Người có thể áp chế hắn, sợ chỉ có Thanh Gia đại nhân!”

https://thuviensach.vn

Lời nói này hết sức có lý, Phó Diễn Chi cũng đồng ý. Danh tiếng hiện tại của Trình Diệu đến từ cái mác “Thánh tôn chuyển thế”, tuy nói có vẻ uy phong cũng chỉ là hư danh. Nhưng danh tiếng của Thanh Gia lại đến từ

cách đối nhân xử thế nhiều năm như vậy, rất nhiều người tôn trọng ngưỡng mộ nàng, hiện nay, cũng chỉ có Thanh Gia có bản lĩnh này.

Phó Diễn Chi trầm tư rất lâu, cuối cùng hòa hoãn lại, chân thành nói: “

Đa tạ, Lan Tự đạo hữu.” Hắn không gọi Lan Tự là tiểu cô nương mà gọi là đạo hữu, điều này thể hiện rõ sự tôn trọng và biết ơn của hắn.

Lan Tự lắc đầu: “ Hi vọng ca ca bình an vô sự.”

Phó Diễn Chi nhìn thoáng qua vực sâu, cúi đầu nói: “... Phải.”

Phía dưới dãy núi Không Không không phải địa ngục khủng bố cũng không phải một thảo nguyên hoa cỏ rực rỡ mà là một bãi cỏ hết sức tầm thường và một dòng sông, xung quanh là thạch động, núi rừng, một mảnh hoang vu.

Trình Tử Xuyên bị một thứ gì đó nóng ướt liếm tỉnh, hắn mở mắt ra, xung quanh đang có bão tuyết, không khí thuần tịnh vô hạ, nhưng trên người hắn không có một bông tuyết nào. Hắn nhìn thấy trên đầu là một nhánh cây được đắp một cái lá làm thành nóc nhà, che lại tất cả gió tuyết, trong lòng có chút kinh ngạc.

Cái lưỡi mềm mại nóng ướt lại liếm vào mặt hắn một cái. Trình Tử

Xuyên nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh hắn là một con mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt đang vểnh đuôi, hất cằm như đang khoe khoang chiến công của mình, cao ngạo giẫm một cái, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “ Meo ~”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 61: Oan gia

Tiểu miêu đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Trình Tử Xuyên nhớ đến tiểu hồ ly mà Lâu Nguyệt Đồng biến hóa mà thành, cũng trắng trẻo xinh đẹp, kiêu căng như nữ vương, lại không khiến người ta chán ghét chút nào.

Nhưng đương nhiên, đây không thể là Lâu Nguyệt Đồng.

Trình Tử Xuyên vì bản thân nghĩ đến tiểu ma nữ mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn đưa tay sờ sờ tiểu miêu, chỉ lên cái “ô” trên đầu: “ Là ngươi làm?”

Tiểu miêu lắc lắc cái đuôi, cọ cằm vào tay hắn như đang trả lời.

Trình Tử Xuyên nhịn không được cười khẽ: “ Thật thông minh, đa tạ

ngươi.”

Tiểu miêu xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên ghé sát vào, liếm lên môi hắn một cái. Trình Tử Xuyên ngẩn ra, đưa tay ôm trán cười không ngừng, cười có chút không dừng lại được, hắn thật lâu rồi chưa từng cao hứng như vậy.

Tiểu miêu nhìn hắn cười có chút xuất thần, lại liếm lên mặt hắn một cái nữa.

“ Được rồi, đừng được voi đòi tiên.” Trình Tử Xuyên từ trước đến giờ

vẫn luôn khoan dung với cỏ cây linh thú, nhất là những tiểu tử chưa khai https://thuviensach.vn

linh trí lại có linh tính này.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, trên y phục đều là vết máu khô. Vết thương Xích Hoàng Kiếm lưu lại chưa có chuyển biến tốt đẹp, linh lực trong cơ thể hắn ngưng trệ, tình huống rất tệ, nhưng... hắn lại có thể nhìn được.

Hồn phách cũng chưa quay về, Trình Tử Xuyên thở dài một tiếng. Hắn dường như đã quen với việc hai mắt lúc tốt lúc kém, mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn sờ lên ngực, tuy nói thương thế vẫn còn ở đây nhưng vết thương ngoài mặt đã biến mất.

Tiểu miêu cắn cắn áo hắn, dường như đang rất bất mãn vì không được để

ý tới. Thấy vậy, Trình Tử Xuyên bỗng nghĩ đến một chuyện: “ Tiểu tử, vết thương và mắt của ta... có liên quan gì đến ngươi không?”

“ Meo meo ~” Tiểu miêu như không nghe hiểu lời hắn nói, vô tội kêu lên.

Trình Tử Xuyên nhéo tai nó: “ Con mèo nhỏ này.”

Tiểu miêu xù lông, hung hắn cắn tay hắn một cái, lưu lại một dấu răng không sâu cho lắm – không được gọi thế!

Trình Tử Xuyên nhìn chằm chằm dấu răng có chút nhập thần, tự nhủ: “

Thật giống nàng.”

Tiểu miêu nghe được, hai mắt to tròn mà trong veo chớp chớp, nhẹ

nhàng nhảy lên ngực hắn: “ Meo meo?”

Trình Tử Xuyên trong chớp mắt liền thu lại thần thái, ôm nó chui ra khỏi nhánh cây. Gió tuyết bên ngoài còn chưa ngừng, tuyết rơi lả tả, tiểu miêu hé mắt, Trình Tử Xuyên dùng tay áo giúp nó ngăn lại gió tuyết.

https://thuviensach.vn

Thân thể của hắn không tốt mà vẫn còn dám đi lại trong gió, tiểu miêu tức giận nhích tới nhích lui muốn chui ra để đẩy hắn về. Trình Tử Xuyên nhẹ giọng an ủi: “ Đừng làm rộn, ta bị lạc mất một người, ta phải đi tìm hắn.”

Người hắn nói đến đương nhiên là Phù Tang.

Trên thực tế, đây là kế hoạch đối phó với Trình Diệu của hắn. Chết trước mặt Chiến Hoàng Thần Quân một lần, hắn không nói cho Phó Diễn Chi, điểm này hắn chỉ có thể nói xin lỗi, phản ứng khi không biết gì mới càng thêm chân thật.

Tiểu miêu nghe xong lại càng tức giận - - còn nghĩ đến cái cây kia! Cũng không nhìn xem ngươi hiện tại đang có cái đức hạnh gì! Hừ!

Ý tưởng rất tốt, đáng tiếc thương thế của Trình Tử Xuyên không nhẹ, trong cơ thể trống rỗng, vừa cảm nhận được một chút tung tích của Phù Tang, sau một khắc đã biến mất. Xác định không thể tìm được phương hướng, hắn đành phải quay lại sơn động để tránh gió tuyết.

Hắn ngồi trên mặt đất, không hề để ý đến sự dơ dáy bẩn thỉu ở nơi này, mặt mày ôn nhã trầm tĩnh như đã rút đi tấm mặt nạ lạnh nhạt, trên mặt mang theo một chút vui vẻ. Cho dù toàn thân hắn có chút chật vật, nhưng so với sự thờ ơ trước kia, hiện tại hắn lại có một tư thái lơ đãng đặc biệt.

Tiểu miêu ngẩn ngơ, nó không chút nghi ngờ, Trình Tử Xuyên cho dù một ngày nào đó có tan xương nát thịt cũng sẽ không hề bị nhiễm bụi trần.

“ Meo meo ~” Tiểu miêu kêu một tiếng, yên tĩnh nằm trong lòng Trình Tử Xuyên mặc hắn nhẹ nhàng vuốt ve, chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy của hắn, thật thích!

“ Trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn rỗi, thật tốt.” Trình Tử Xuyên lẳng lặng lên tiếng, không hề để ý đến chuyện thính giả chỉ là một tiểu linh https://thuviensach.vn

thú cái gì cũng không hiểu, “ Đi quá lâu, có chút mệt mỏi.”

“ Meo meo ~” Tiểu miêu thầm nghĩ, ai bảo ngươi không nghe lời ta?

Được rồi được rồi, biết rõ ngươi có ý riêng, khẳng định trong lòng đang chửi bới ta đây mà.

“ Thỉnh thoảng ta sẽ nghĩ đến nàng.” Nếu lúc này có bất kì người nào ở

đây, Trình Tử Xuyên sẽ không nói ra những lời này. Hắn như đang bày tỏ

tiếng lòng, nhưng không phải là nói với tiểu miêu mà như đang tự quyết định, “ Lúc trước khi nào ta cũng thấy khó chịu, tim đau như bị đao cắt.

Hiện tại cũng vậy, nhưng vẫn phải nghĩ đến chuyện tiếp theo nàng sẽ làm gì, nên ứng đối thế nào, nghĩ đến lập trường của mọi người, nghĩ...”

Thực ra, hắn có nghĩ gì đâu? Chỉ đang nhớ đến một người mà thôi.

Đôi khi dùng thiên ngôn vạn ngữ che giấu cũng không chống lại được một ánh mắt.

Tiểu miêu bò lên vai, nhẹ nhàng liếm lên mắt hắn, lại kêu một tiếng: “

Meo meo ~”

Trình Tử Xuyên chọc chọc trán nó, cười nói: “ Được voi đòi tiên.”

Có thể do tiểu miêu và tiểu hồ ly mà Lâu Nguyệt Đồng biến thành cực kỳ giống nhau, Trình Tử Xuyên dường như có thêm một chút thích thú và dung túng, nhưng không có cách nào không nghĩ đến Lâu Nguyệt Đồng, loại nhớ thương này không hề thoải mái.

Than nhẹ một tiếng, Trình Tử Xuyên nói: “ Nàng khó đối phó hơn Chiến Hoàng Thần Quân nhiều, thật làm cho ta đau đầu.” Ít nhất Lâu Nguyệt Đồng cũng hiểu rõ hắn, hắn lừa được Chiến Hoàng nhưng không lừa được nàng.

“ Meo meo meo meo ~” Tiểu miêu có chút đắc ý, cái đuôi vểnh lên trời.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không nặng không nhẹ vỗ lên đầu nó một cái: “ Thái độ

này là gì, chống đối ta sao?”

Tiểu miêu thở phì phì cắn hắn, hung hăng cắn!

Chơi đùa chán, Trình Tử Xuyên liền chìm vào giấc ngủ. Đây là một cách tự động chữa thương, linh lực vận chuyển.

Tiểu miêu đi vòng quanh hắn vài vòng, phun ra một đám sương khiến hắn ngủ sâu hơn nữa, sau đó lập tức biến hóa, linh thú tứ chi ngắn cũn liền được thay bằng một thiếu nữ váy đen dung mạo tuyệt diễm, không hề nghi ngờ, đây là vị oan gia khiến Trình Tử Xuyên đau đầu nhất.

Tiểu miêu giống tiểu linh hồ cũng chính vì chúng đều do một người biến ra, huống chi tu vi hiện tại của Lâu Nguyệt Đồng đã vượt xa ngày đó, trạng thái của Trình Tử Xuyên lại kém đi gấp trăm lần, không phát giác được là chuyện bình thường.

Lâu Nguyệt Đồng xuất hiện vào lúc này, nói trùng hợp cũng đúng, nói cố

ý cũng không sai.

Khi nàng phát hiện Trình Tử Xuyên không thể nhìn được ở Hỗn Độn biên giới liền hiểu ngay ra vấn đề nằm ở tiên thảo, tuy nàng lạnh lùng ngoài mặt nhưng tuyệt đối không phải vô tình, sau đó liền vơ vét toàn bộ địa vực ma tu, cùng đám người Lâu Dịch Dương đang nhàm chán đi điều tra địa hình, trên thực tế là để tìm kiếm tiên thảo này nọ.

Nói trắng ra là khẩu thị tâm phi, miệng cứng lòng mềm.

Ai ngờ khi nàng gặp lại Trình Tử Xuyên, hắn lại tự biến mình thành bộ

dạng nửa sống nửa chết này. Khi đó, Lâu Nguyệt Đồng vừa lo vừa giận, quả thực muốn trực tiếp bóp chết hắn, về sau lại thoải mái tìm lý do - - giậu đổ bìm leo không phù hợp với thân phận của nàng, quang minh chính đại đấu một trận với hắn mới có cảm giác thành tựu!

https://thuviensach.vn

Trời mới biết trước kia nàng có lần nào nhân dịp người ta bị bệnh mà có ý định đoạt mạng hay không!

Kết quả là... Kết quả là, có chút không khống chế được làm vài chuyện dư thừa, ví dụ như chiếu cố hắn, chăm sóc hắn...

Lâu Nguyệt Đồng nghiêm mặt đi đến ngồi xuống bên cạnh Trình Tử

Xuyên, càng nghĩ càng giận, hung hăng lôi kéo mặt hắn. Người đang ngủ

kia lại hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, gương mặt tuấn tú bị véo đỏ, vậy mà vẫn lẳng lặng nằm yên.

“ Chàng nói xem, có phải chàng cố ý nói những lời kia cho ta nghe?”

Lâu Nguyệt Đồng vỗ vỗ đầu hắn, đem động tác hắn vừa làm với tiểu miêu trả lại không sai chút nào. Tiểu ma nữ lòng dạ hẹp hòi cuối cùng thở dài.

“ Khẳng định là cố ý!” Nàng nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, hừ nhẹ một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, “ Chàng cũng vậy, thật làm ta đau đầu.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 62: Trở về

Lan Tự sau khi từ biệt Phó Diễn Chi liền lặng lẽ quay về Cửu Nguyên Sơn. Nàng leo lên ngọn núi thứ nhất, nghe nói Huyền Dự chân nhân khi xuống núi đã bị hại đến trọng thương, chưởng môn và các trưởng lão đều đang tụ tập ở ngọn núi thứ ba, không biết tình huống thế nào.

Vài đệ tử điểm danh báo cho Lan Tự rằng chưởng môn đã đi tìm nàng.

Lan Tự vừa nghe xong liền vội vã đến ngọn núi thứ ba để gặp mặt chưởng môn.

” Đệ tử bái kiến sư phụ!” Lan Tự được người đưa lên, vừa vặn nhìn thấy chưởng môn đang đứng ngoài phòng của Huyền Dự chân nhân.

Sắc mặt chưởng môn ngưng trọng, cau mày, không có tâm tư hỏi nàng đã đi đâu, chỉ gật đầu với nàng một cái rồi quay người bước vào phòng.

Lan Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chưởng môn đối xử với nàng rất tốt, nàng chẳng hề muốn nói dối, không hỏi đương nhiên là tốt rồi.

Nhưng tâm trạng còn chưa kịp buông lỏng, vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trình Diệu. Lan Tự sợ hết hồn, miễn cưỡng cười một cái: “ Trình sư thúc.”

Trình Diệu nhìn chằm chằm nàng một chút, giống như vô tình nói: “ Ta nghe có người nói, hôm qua ngươi đã đến ngọn núi thứ ba? Là vì chuyện https://thuviensach.vn

gì? Tại sao không ở lại một chút, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi.”

“ Không có, không có gì, chỉ là một chút việc vặt.” Lan Tự không bình tĩnh được, dứt khoát bày ra bộ dạng buồn bực, hỏi ngược lại, “ Ngày thường sư thúc cũng không để ý đến những chuyện này, ta không muốn làm kinh động ngài, ta đã làm sai điều gì sao?”

“ Không có gì.” Trình Diệu duỗi tay khoác lên vai nàng, động một cái là có thể chạm đến được căn cốt. Lòng bàn tay Lan Tự túa mồ hôi lạnh, ngay sau đó đã thấy hắn vỗ vỗ vai nàng như trưởng bối, nói, “ Chưởng môn khó lắm mới thu được một đồ đệ, ngươi tuổi còn nhỏ, chưa cần vội, nhưng nên học tập chăm chỉ một chút. Tốt nhất là đừng tái hiện tình huống không thấy người nữa.”

Lan Tự gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt cảm kích: “ Vâng, đa tạ Trình sư thúc dạy bảo.”

Sau đó, Trình Diệu cũng vào phòng. Lưng Lan Tự ướt đẫm mồ hôi, bị

gió thổi đến phát lạnh. Nếu Trình Diệu phát hiện ra khi đó nàng cũng có mặt, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng! Nàng nhất định phải chóng tìm được Thanh Gia đại nhân!

Gió tuyết không ngừng, sắc trời tối xuống.

Trình Tử Xuyên vừa nhóm xong một đống lửa liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ ngoài cửa động, tiểu miêu ngậm một cái bao lớn nhảy vào, trong đó chứa nước và thức ăn. Nó lắc lắc đầu, hai mắt có thần, chạy đến bên cạnh Trình Tử Xuyên đẩy đẩy.

“ Cái này...” Ánh mắt của Trình Tử Xuyên nhu hòa, nhìn thấy vết bẩn trên bộ lông trắng như tuyết của nó liền ôm lấy, nhè nhẹ lau sạch, ung dung nói, “ Ngươi vất vả rồi, nhưng ta không cần những thứ này.”

https://thuviensach.vn

Lau xong, Trình Tử Xuyên một tay chống cằm, một tay cầm trái cây đưa cho nó: “ Ngươi ăn đi.”

Tiểu miêu cự tuyệt lui về phía sau vài bước, một lúc sau liền nhảy lên người hắn nhắm mắt lại, ngụ ý - - đã nếm qua, bây giờ muốn ngủ!

Trình Tử Xuyên cảm thấy nó hết sức đáng yêu, vuốt vuốt đầu nó, lại nhéo nhéo tai nó, khẽ cười cười. Mấy ngày này hắn phải vận chuyển linh lực chữa thương, thường xuyên ngồi nhập định, tiểu miêu cũng không chê nhàm chán, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ hắn. Mặc dù Trình Tử Xuyên không hiểu mình có điểm nào có thể hấp dẫn tiểu linh thú, nhưng trong lòng vẫn có một chút ấm áp.

“ Tiểu tử, về sau có muốn theo ta tu luyện hay không?” Trình Tử Xuyên đề nghị.

Tiểu miêu lắc lắc cái đuôi không lên tiếng, không biết là đang ngủ hay nghe không hiểu.

Trình Tử Xuyên lại than nhẹ, lắc đầu nói: “ Theo ta cũng không tốt, ngươi ở nơi này tự do tự tại vẫn là tốt hơn.”

Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại để nhập định tu luyện. Tiểu miêu lặng lẽ

hé mắt, đôi mắt lóe sáng trong màn đêm.

Đảo mắt một cái, một người một mèo đã ở cùng nhau một tháng.

Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu xuống lớp tuyết chưa tan ánh lên màu bàng bạc, nước sông tan băng, xuôi dòng chảy róc rách.

Trình Tử Xuyên đi ra từ trong sơn động, cả người sáng rực rỡ như ngọc thụ, hoàn toàn khác với bộ dạng chật vật ngày đó, quần áo trắng như tuyết, tóc dài vì không có trâm gỗ để búi nên tùy ý xõa xuống vai, thần sắc nhàn nhạt, khuôn mặt đẹp như tranh, tiên phong đạo cốt, xuất trần tuyệt tục.

https://thuviensach.vn

“ Meo meo ~” Tiểu miêu rớt xuống từ trên cây được hắn ôm vào lòng, cao hứng định liếm vào môi hắn một cái liền bị hắn cản lại như một thói quen. Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “ Tật xấu này của ngươi học ở đâu ra?”

Tiểu miêu: “ Meo meo meo meo!” Không vui!

Trình Tử Xuyên nhấc đuôi nó lên: “ Đến đây, chúng ta đi.”

Tiểu miêu: “ Meo meo!” Hừ!

Trình Tử Xuyên bị nó cắn một cái, sợ làm nó bị thương liền nới lỏng tay, vừa buông ra, nó lại bổ nhào về phía trước, liếm một cái. Tiểu miêu sau khi phi lễ hắn xong liền nhảy phốc lên cành cây cao nhất, đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, lấy móng vuốt gạt cành cây bùn đất vào người hắn khiến Trình Tử

Xuyên dở khóc dở cười: “ Ngươi đừng nháo.”

Trình Tử Xuyên đi vài bước, bùn đất trên quần áo chẳng mấy chốc đã biến mất. Tiểu miêu lại “meo meo” kêu một tiếng, có chút đáng thương, Trình Tử Xuyên tuy biết nó cố ý nhưng vẫn nghiêng đầu, đưa tay ra: “

Được rồi, qua đây đi.”

Tiểu miêu nhảy xuống, vụng trộm nhếch miệng, cũng biết ngươi thích mấy loại động vật nhỏ này mà! Hừ!

Thương thế của Trình Tử Xuyên có chuyển biến tốt đẹp, đã có thể sử

dụng một phần tu vi. Hôm sau, hắn như thường ngày tỉnh lại sau khi nhập định nhưng không nhìn thấy tiểu miêu, tìm đến nơi nó thích đến cũng không thấy, trong lòng có chút lạc lõng: “ Đi rồi sao?”

Hắn ở đó chờ nguyên ba ngày, tiểu miêu vẫn chưa trở về.

Trình Tử Xuyên nghĩ nghĩ một chút, để lại vài thứ đồ, sau đó rời đi.

https://thuviensach.vn

Sau khi hắn đi, tiểu miêu mò ra, nhìn thấy một cái tượng gỗ khắc hình mèo trắng, tư thái kiêu căng thường ngày bày ra đều được điêu khắc rất sống động. Nó dùng móng vuốt chọc chọc, miệng phun tiếng người: “ Thật khó nhìn!”

Nó vừa nói vừa đem bức tượng cất kĩ.

Sau khi quay về địa bàn ma tu, Lâu Dịch Dương nhìn Lâu Nguyệt Đồng từ trên xuống dưới, sờ cằm hỏi: “ Tỷ tỷ ra ngoài một chuyến, tâm tình lại tốt lên rất nhiều, nơi nào mà có tác dụng thế?”

Tiểu ma nữ nhíu mày: “ Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tâm tình tốt?”

Lâu Dịch Dương nghiêm mặt, đáp: “ Trước kia khi ta hỏi câu này, ngươi đều trực tiếp đánh tới.”

Lâu Nguyệt Đồng hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói đúng sai: “ Ngươi còn muốn ở trong cái thân xác này bao lâu? Ở nhân giới lâu như vậy, không sợ

Ma giới có người tạo phản?”

“ Ta không dùng pháp lực đã nhiều ngày rồi, còn bên Ma giới kia....” Lâu Dịch Dương khẽ vuốt môi, nụ cười đầy tà khí, “ Ta còn hy vọng có người tạo phản, vừa vặn có thể thanh lý.”

“ Nếu đã vậy, ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến nhân gian đại loạn.”

Lâu Dịch Dương nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến: “ Tỷ tỷ chuẩn bị động thủ

sao? Khi nào?”

Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: “ Nhanh thôi.”

“... Nói thật, nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi, ta còn tưởng ngươi đã đi gặp Trình Tử Xuyên. Xem ra là ta đã quá lo lắng, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, một khi đã quyết định thì chuyện gì cũng sẽ không do dự, sát phạt quyết đoán.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng lười đáp lại câu nói đó của hắn, không hề quay đầu lại rời đi.

Bên dưới dãy núi Không Không, Trình Tử Xuyên thử liên lạc với Phù Tang nhưng không hề có chút phản ứng, dường như họ đã bị ngăn trở bởi thứ gì đó. Nhưng hắn biết Phù Tang không bị thương, thế là đủ rồi.

Ngọc bội trắng đen bên thắt lưng phát ra ánh sáng lập lòe, khi ra khỏi dãy núi Không Không, Trình Tử Xuyên đã biến thành hình dạng Thanh Gia tiểu sư thúc một thân bạch y, vẫn mang chiếc mặt nạ như cũ, cầm trong tay thần kiếm Tru Tà, hơi thở ngạo sương lăng tuyết, lạnh lùng như tượng.

Cửu Nguyên Sơn lại có đại sự phát sinh.

Một thân tu vi của Huyền Dự chân nhân đều bị phế, mặc dù may mắn giữ lại được cái mạng nhưng không thể xuống giường, về sau cũng chỉ là một phế nhân, căn bản không còn cách nào đảm nhiệm vị trí chủ nhân của một ngọn núi nữa. Vì vậy, đệ tử thân truyền của hắn - Trình Diệu sẽ kế

nhiệm, trở thành chủ nhân ngọn núi thứ ba của Cửu Nguyên.

Đây coi như là mục đích chung, nhưng kể từ khi đó, thanh danh của Trình Diệu trong Cửu Nguyên Môn ngày càng lớn, dường như còn muốn lấn át cả chưởng môn. Thậm chí còn có lời đồn đại, nói rằng chưởng môn hiện tại nên thoái vị, chỉ có Trình Diệu mới có thể đưa Cửu Nguyên Môn lên một tầm cao mới!

Mặc kệ lời đồn này truyền ra từ người có tâm nào, tóm lại, sóng gió đã nổi lớn.

Không chỉ như vậy, đệ tử thân truyền của chưởng môn - Lan Tự, trước đây không lâu khi xuống núi làm nhiệm vụ liền bị đồng môn bắt gặp làm bạn cùng yêu ma, về sau vị đồng môn kia đã bị tàn nhẫn sát hại. Tin tức truyền ra đã đẩy Lan Tự lên đầu sóng ngọn gió, khiến địa vị vốn vững như

đại thụ của chưởng môn không khỏi dao động.

https://thuviensach.vn

Hôm nay là ngày Trình Diệu tiếp nhận phong chủ, chúng đệ tử đều tề tụ

trên ngọn núi cao nhất. Bước cuối cùng của buổi lễ là chưởng môn sẽ trao tín vật phong chủ cho Trình Diệu, hoàn thành bước này mới coi như kết thúc. Nhưng tín vật phong chủ đó đã sớm nằm trong tay Trình Diệu. Hắn tạ

lỗi với chưởng môn, nói là do Huyền Dự chân nhân khi còn thanh tỉnh phó thác, không thể rời khỏi người.

Hắn muốn bỏ qua bước này, chưởng môn có thể tìm Huyền Dự chân nhân đang nằm liệt giường để chống đối sao? Chuyện này lại chọc đến những người ngứa miệng.

Đại hội biến thành cảnh Trình Diệu đứng trên đài chậm rãi phát biểu, chưởng môn và mấy vị trưởng lão khác đứng một bên quan sát.

“ Chưởng môn, chuyện này...” Chủ nhân ngọn núi thứ hai – Huyền Minh, tuy là một người có bối phận cao nhưng thiên phú không tốt, không thể phi thăng. Từ trước đến nay, ông luôn đồng hành cùng chưởng môn, nhưng đối với tình huống trước mắt, ông lại không biết làm thế nào cho phải. Chuyển Luân Kính là tiên khí, “Thánh tôn chuyển thế” đã được quyết, có gì bất mãn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nuốt lại một bụng tức giận.

Chưởng môn đang đứng trong tâm điểm tranh cãi ngược lại lại không hề

nghẹn khuất, nổi giận như người ta tưởng tượng, chỉ lạnh nhạt ngồi một bên uống trà: “ Huyền Minh sư bá không cần lo lắng, đều là chuyện nhỏ, không đáng để nói.”

“ Ngươi... ngươi đang khó chịu.” Huyền Minh lắc đầu thở dài.

Chưởng môn cười cười, nhìn không ra một chút tức giận nào: “ Không khó chịu, không khó chịu, sư bá, đến đây uống trà đi.”

Lúc này, Trình Diệu vừa vặn kết thúc bài phát biểu, cầm tín vật phong chủ trong tay giơ lên: “ Sư phụ bị hại, liền trao tặng...”

https://thuviensach.vn

Hắn còn chưa dứt lời, tín vật đột nhiên bay lên, sau đó rơi xuống tay một người khác.

“ Thanh Gia tiểu sư thúc!”

Người đột ngột xuất hiện đúng là “Thanh Gia”, nàng một tay cầm Tru Tà Kiếm, một tay cầm tín vật, ánh mắt quét qua đại điện, mọi người không hề

nhiều lời, lập tức cúi đầu chào bày tỏ sự tôn kính.

Trình Diệu ngẩn ra, một bụng tức giận cũng tản đi. Thanh Gia từng cứu hắn, địa vị trong Cửu Nguyên Sơn cũng khác người. Hắn đã lâu không gặp vị tiểu sư thúc xuất quỷ nhập thần này, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy trong lòng Trình Diệu cảm thấy phức tạp nhưng cũng có thể khẳng định, hắn không có ác ý với vị tiểu sư thúc này.

Chưởng môn đứng lên, cười dài chắp tay với Thanh Gia: “ Hôm nay là ngày sư đệ tiếp nhận phong chủ, tiểu sư thúc về thật khéo.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 63: Gặp nhau

“ Không khéo.” Trình Tử Xuyên trong lốt Thanh Gia cúi người chào Huyền Minh và mấy vị trưởng lão, thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng, truyền khắp mọi ngóc ngách Cửu Nguyên Sơn, “ Tiếp nhận phong chủ cần có nghi thức chưởng môn trao tín vật, đây là quy củ trăm ngàn năm nay không hề thay đổi của Cửu Nguyên Sơn, không biết đã được sửa lại từ

lúc nào?”

Giọng nói của hắn không tức giận, dường như chỉ là một câu hỏi hết sức tầm thường. Trình Diệu nghe vậy, khóe mắt giật giật, trong lòng biết rõ lời nói này đang nhằm vào mình, cẩn thận nói: “ Cũng không phải thế, tiểu sư

thúc không về núi đã lâu, đối với những chuyện xảy ra trong núi đã không còn quá rõ nữa. Sư phụ ta bị thương rất nặng, trước khi hôn mê đã giao tín vật cho ta, dặn dò không được để nó rời khỏi người... Chưởng môn khoan dung, không so đo chuyện này, vì thế đã lược bỏ nghi thức.”

Chưởng môn tuy vẫn tươi cười nhưng trong lòng đang thầm than oán: “

Đùn đẩy trách nhiệm cũng thật giỏi.”

Trình Tử Xuyên xoay người lại, nghiêm túc nhìn hắn: “ Thế là sai.”

Chưởng môn rất tán thành, thuận thế đáp: “ Tiểu sư thúc dạy dỗ rất phải, không có quy củ sẽ không thành vuông tròn. Huyền Dự chân nhân tự tiện truyền thụ tín vật cho đệ tử vốn đã xúc phạm môn quy, ta không nên niệm tình hắn bị thương nặng mà dung túng cho sự việc lần này.”

https://thuviensach.vn

Dám đùn đẩy trách nhiệm sao, cho ngươi chết!

Nhiều người nghe được lời nói này đều cảm thấy xấu hổ, kỳ thật Cửu Nguyên Sơn vốn là một nơi hết sức nghiêm khắc, ngày thường họ đều tuân thủ quy tắc nhưng khi đối mặt với Trình Diệu lại hoàn toàn biến thành kẻ

mù, ngẫm lại những chuyện nhảm đồn đại gần đây liền cảm thấy có lỗi với chưởng môn.

Trình Tử Xuyên gật đầu, chưa xuất kiếm nhưng lại xoay tay, chuôi kiếm chỉ thẳng vào Trình Diệu: “ Ngươi, cũng sai.”

Hắn vừa xuất hiện liền làm thay đổi đại cục, Trình Diệu nhíu mày: “ Xin hỏi tiểu sư thúc, ta đã làm sai chỗ nào?”

Trình Tử Xuyên quơ quơ tín vật phong chủ đang cầm trên tay: “ Vừa rồi thứ này nằm trên tay ngươi, vì thế ngươi đã sai.”

Trình Diệu đang muốn thanh minh nhưng lại bị chưởng môn đoạt lời: “

Tiểu sư thúc, mặc dù Trình sư đệ không chịu giao tín vật cho môn phái, lại thêm lỗi lầm của Huyền Dự sư thúc, nhưng ta thấy được quyết tâm muốn được phong chủ của hắn, nhìn chung, Trình sư đệ thực ra cũng có đủ tư

cách. Hơn nữa, Chuyển Luân Kính đã xác nhận, Trình sư đệ chính là... vị

kia chuyển thế đó.”

Đây không phải là ngoài khen trong châm biếm, mắng Trình Diệu tiểu nhân sao?

Mọi người cúi đầu giật giật khóe miệng, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại lại thấy chưởng môn giống như đã giúp Trình Diệu giải vây, hoàn toàn không tìm ra điểm nào sai cả.

Trình Diệu nghe xong, sắc mặt cũng trở nên không tốt: “ Chưởng môn nói vậy là sai rồi, tại sao lại nói ta quyết tâm muốn được phong chủ, từ khi nào...”

https://thuviensach.vn

Chưởng môn: “ A, hóa ra Trình sư đệ không muốn được phong chủ.” Vẻ

mặt hắn biến thành tự trách, “ Là ta hồ đồ rồi, Trình sư đệ không ham tiếng, không ham lợi, một lòng hướng đạo, ta vốn không nên thay Huyền Dự sư

thúc ép ngươi nhận vị trí này, làm trễ nãi việc tu luyện của người. Vậy đi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ tuyển người trong số vài vị sư huynh của ngươi.”

Trình Diệu: “...” Đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được, mẹ nó, lão hồ ly này!

Trình Tử Xuyên dứt khoát giải quyết: “ Phải, có lý.”

Chưởng môn và “tiểu sư thúc” cùng lên tiếng, Trình Diệu không thể

phản bác, mọi người đều có dị nghị.

Con vịt cho vào nồi nước rồi vẫn có thể bay, Trình Diệu đè ép lửa giận, ngăn cản Trình Tử Xuyên đang muốn rời đi: “ Tiểu sư thúc nhiều năm đã không xuất hiện, không biết chuyện trong môn phái, hôm nay vừa về đã phản đối ta, có phải có kẻ đã nói gì đó để vu hãm ta?”

Hắn không nghĩ đến chuyện Thanh Gia cố ý nhằm vào hắn, nhìn không vừa mắt hắn. Nếu như vậy, nàng cần gì phải cứu hắn lúc còn ở Trình gia, thậm chí nếu ghét hắn đã có thể cho hắn vài đao rồi! Hơn nữa, dựa vào tính tình của Thanh Gia, nàng căn bản không thích dính vào những chuyện này, cách giải thích duy nhất chỉ có thể là nàng đã nghe ai đó nói bậy.

Có thể khiến Thanh Gia tin tưởng, không để hắn tiếp nhận phong chủ, ngoài chưởng môn ra thì còn có ai?

Trình Tử Xuyên nghe vậy liền quay đầu, chào chưởng môn một tiếng, sau đó cùng Trình Diệu đi sang một nơi khác nói chuyện.

Huyền Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ chưởng môn: “ Có phải ngươi vốn có ý định đợi Thanh Gia về giúp ngươi trút giận? Cũng phải, ngoài https://thuviensach.vn

Huyền Dự ra, người có thể khiến Trình Diệu cho vài phần mặt mũi cũng chỉ có Thanh gia.” Nếu không phải thế, Trình Diệu sợ rằng sẽ không nhượng bộ đơn giản như vậy, chuyện hôm nay cũng không thể kết thúc yên bình.

“ Aiz, sư bá, sao có thể nói vậy?” Chưởng môn nghiêm túc trả lời, “ Tiểu sư thúc không phải do ta mời về, đây thật sự chỉ là trùng hợp.” Từ khi Chuyển Luân Kính có động tĩnh, hắn đã truyền tin gọi Thanh Gia quay về

nhưng vẫn luôn không có tin tức. Bao nhiêu lâu đã trôi qua, chưởng môn dần dần cũng quên mất, ai ngờ đột nhiên hôm nay nàng lại xuất hiện, cho hắn chút kinh hỉ.

“ A?” Huyền Minh nghe hắn nói vậy cũng có chút kinh ngạc, lại lo lắng,

“ Nhưng Trình Diệu là vị kia chuyển thế, tính tình Thanh Gia lại quá thẳng, ngươi vừa rồi còn không nể mặt hắn, đây có tính là đại bất kính không?”

Nói thật, sau khi Chuẩn Luân Kính xuất hiện, họ đều hết sức mong chờ

Thánh tôn chuyển thế xuất hiện. Nhưng Trình Diệu lại làm ra những chuyện kia, khó tránh khỏi việc khiến người ta thất vọng, đám người Huyền Minh đều lén lút thầm oán, không phải Chuyển Luân Kinh đã phán sai rồi chứ?

Chưởng môn cũng không để ý cười cười, bí hiểm nói một câu: “ Ai biết Chuyển Luân Kính sẽ không phát sáng với người thứ hai?”

Trình Diệu và Trình Tử Xuyên đi cùng nhau hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đến khi đến một ngọn núi không người, Trình Diệu cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “ Tiểu sư thúc có ý...” Từ “gì” cuối cùng còn chưa nói ra, kiếm quang trong veo đã quét đến, sắc mặt Trình Diệu đột biến, tuy dùng hết sức để né tránh nhưng vẫn bị cắt mất một lọn tóc, lọn tóc bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

“ Tiểu sư thúc!”

https://thuviensach.vn

“ Kiếm của ngươi đâu?” Trình Diệu vừa muốn trở mặt, Trình Tử Xuyên liền thu kiếm vào vỏ, nghiêng người đứng đó lẳng lặng nhìn hắn.

Trình Diệu cố nhịn: “ Sư thúc là trưởng bối, ta không thể xuất kiếm.”

Lý do này cũng có lý, nhưng từ khi quay lại từ dãy núi Không Không, Trình Diệu chưa từng sử dụng Xích Hoàng Kiếm. Người khác có thể cho rằng hắn có thâm ý, nhưng thật ra... cũng không phải vậy.

Trình Tử Xuyên hỏi: “ Không thể hay không dám?”

Hắn nói xong, chỉ thấy thần kiếm Tru Tà vung lên phá vỡ không gian, một trường kiếm màu đỏ không tiếng động lập tức hiện ra, cắm xuống mặt đất. Thân kiếm ảm đạm, những mảng máu loang lổ bao trùm lên thân kiếm như sắt gỉ, lau không được, cũng không thể làm cho nó chói lọi như trước kia.

“ Tru Tà dẫn Xích Hoàng, ngươi...” Đều là thần kiếm của Cửu Nguyên, đương nhiên hai thanh kiếm này có cách dẫn dắt nhau. Trình Tử Xuyên sử

dụng cách này để lôi Xích Hoàng Kiếm ra, Trình Diệu không thể che giấu, cũng không rõ “Thanh Gia” có cố ý hay không, dứt khoát lạnh lùng nói, “

Hóa ra là sư thúc có mục đích.”

Trình Diệu không dám sử dụng Xích Hoàng Kiếm, một là vì thân kiếm sau khi nhiễm máu của Trình Tử Xuyên liền giống hệt một thanh gỗ mục, thần kiếm giết người không dính máu, chưa bao giờ xảy ra chuyện cổ quái như vậy; hai là vì ngày đó bị Xích Hoàng Kiếm khống chế khiến hắn nảy sinh cảnh giác, vẫn muốn tìm ra điểm mấu chốt.

Trình Tử Xuyên cúi nửa người xuống, đưa tay mơn trớn thân kiếm: “

Một thanh thần kiếm tốt, đáng tiếc.” Hắn nghiêng đầu, thản nhiên nói, “ Tại sao kiếm của ngươi trở thành cái dạng này, trong lòng ngươi tất biết rõ. Ta không muốn nhiều lời với ngươi, nhưng có một chuyện ngươi cần nhớ kĩ.”

https://thuviensach.vn

Trình Diệu không nhìn thấu suy nghĩ và vẻ mặt của hắn, bất động thanh sắc: “ Mong tiểu sư thúc chỉ rõ.”

“ Thanh danh của ngươi đang lên cao, được người trong thiên hạ kính mến, đừng khiến họ thất vọng.” Trình Tử Xuyên duỗi tay, ném cho hắn một cuốn sách, đứng dậy quay người rời đi, “ Đệ tử Cửu Nguyên Sơn, đừng làm con rối của người khác. Muốn gì hãy tự mình làm nấy, giải quyết chuyện này cho tốt.”

Trình Diệu cúi đầu nhìn, thoáng chốc cứng đờ - - “Đại pháp thần hồn gửi thể”!

Hắn liên tưởng đến thời điểm bản thân bị khống chế, lại nghĩ đến lời nói của Trình Tử Xuyên trước khi rơi xuống dãy núi Không Không, kinh hãi toát mồ hôi lạnh.

Ngươi cho rằng giết ta là xong sao? Con rối ngây thơ.

Đệ tử Cửu Nguyên Sơn, đừng làm con rối của người khác.

Con rối, gửi thể... chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Trình Diệu ngẩng phắt đầu lên, nhưng đã không thấy Thanh Gia đâu nữa.

Hắn đột nhiên nhớ đến những gì Huyền Dự chân nhân đã từng nói, lai lịch của Thanh Gia phi phàm, sợ rằng có quan hệ với Tiên giới, mặc dù tính nàng lạnh lùng cương trực nhưng tuyệt đối là người có thể tin tưởng, Trình Diệu cũng tán thành.

Thanh Gia... cuối cùng là ai?

Ánh mắt hắn trở về trên kiếm Xích Hoàng Kiếm, xẹt qua tia sáng lạnh.

Bất luận là ai, cho dù là Thần quân thượng giới, cũng đừng nghĩ đến chuyện khống chế Trình Diệu hắn!

https://thuviensach.vn

Cầm cuốn sách trong tay, Trình Diệu thầm nghĩ, Thanh Gia lại giúp hắn bận rộn một phen.

Trình Tử Xuyên cũng không quan tâm Trình Diệu suy nghĩ phức tạp thế

nào, sau khi lừa dối người ta xong liền đi gặp chưởng môn, hỏi chuyện của Lan Tự.

“ Lan Tự vốn là do tiểu sư thúc cứu, tiến nhập Cửu Nguyên Sơn, hai người có một đoạn nhân duyên, tiểu sư thúc hẳn phải rõ ràng hơn ta.”

Chưởng môn nói, “ Tiểu hài tử này thiên tính thiện lương, miệng cười thường khai nhưng trong lòng chưa bao giờ quên mối hận khi còn ở thôn Bích Liễu, đây là một kiếp của nàng.”

Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Ta biết rõ.”

“ Hỗn Độn biên giới bị ma nữ hủy mất, ma tu bên kia đã nhiều lần chạy sang sinh sự, đại chiến chỉ sợ sẽ đến rất nhanh, ta cần trấn giữ Cửu Nguyên Sơn, vô pháp đi giúp đứa trẻ đó, chỉ sợ phải làm phiền đến tiểu sư thúc thôi.” Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không chấp nhặt với Trình Diệu, danh tiếng hay vị trí gì đó đều không thuộc phạm vi quan tâm của chưởng môn, hắn chỉ lo nhân giới nội loạn, ma tu bên kia sẽ nhân cơ

hội gây chuyện.

Trình Tử Xuyên trầm ngâm một lát rồi nói: “ Một khi ma tu khai chiến, mong chưởng môn hãy lập tức báo cho ta.”

Chưởng môn gật đầu một cái, bỗng nhiên buông một tiếng thở dài: “

Nhớ ngày đó, tiểu ma nữ ấy... Ta vốn nghĩ nàng sẽ không đi đến bước này, dù sao cũng có vị Trình đạo hữu kia bên cạnh.”

“ Thế sự vô thường.” Trình Tử Xuyên không nói gì thêm, đưa tay cáo từ,

“ Chưởng môn bảo trọng.”

“ Vừa về đã muốn đi... Mà thôi, tiểu sư thúc cũng bảo trọng!”

https://thuviensach.vn

Chuyện của Lan Tự kia chưởng môn chỉ biết một mà không biết hai, Trình Tử Xuyên hiểu được chuyến đi này mình nhất định phải đi, vì chuyện này còn có quan hệ với Yêu Vương – Uyên Vu.

Hôm nay là ngày vui của nhân gian, đế vương thành Trường An đăng quang, thành thị phồn thịnh ồn ào náo động, hiếm thấy tu sĩ, dân chúng không biết chuyện ma tu, chỉ biết thiên tử triều thần, ngẫu nhiên lôi một người ra cũng có một đoạn giai thoại khủng bố.

Trình Tử Xuyên xuất hiện trên đường phố, mọi người dường như không ai thấy được hắn, người nên hét vẫn cứ hét, người nên hát vẫn cứ hát. Duy chỉ có một người một thân bạch y chậm rãi cất bước, coi thế tục huyên náo như ảo cảnh.

Một vò rượu bỗng từ trên tửu lâu rơi xuống, trên lan can, thiếu nữ váy đen đang ngồi, khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm, khóe môi nhếch cao vui vẻ, tóc dài bay loạn, nhìn qua vô cùng phong lưu và thoải mái.

Lâu Nguyệt Đồng ngáp một cái, nhảy xuống vẫy vẫy tay: “ Đại mỹ nhân, thật trùng hợp.”

Tư thái kia, giọng nói kia hiển nhiên giống như tên công tử nhà giàu nào đó đùa giỡn phụ nữ, khiến người ta bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ không trong sáng.

Trình Tử Xuyên dừng một chút, tỉnh táo nói: “ Ngẫu nhiên mới là trùng hợp, có ý định được coi là mưu tính.”

“ Không thể nói như vậy, ta đã vứt bỏ Trình Tử Xuyên để đặc biệt tới tìm ngươi.” Lâu Nguyệt Đồng đưa tay lên nhẹ nhàng thổi một cái, đưa cho hắn một đóa hoa to đùng, “ Không cảm động sao?”

Thái dương Trình Tử Xuyên nhảy dựng, tay nắm chặt chuôi kiếm, vất vả

nén lại sự xúc động.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 64: Chung đụng

Vài hũ rượu đặt trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Lâu Nguyệt Đồng lười biếng dựa vào lan can, tay cầm bầu rượu, cứ thể rót vào miệng.

Trình Tử Xuyên nhướn mày: “ Càng ngày càng không có tiết tháo.”

Lâu Nguyệt Đồng cười khúc khích: “ Ngươi thật cứng ngắc, giống hệt Trình Tử Xuyên! Ta biết rõ quy củ của Cửu Nguyên Sơn, nếu ngươi đã đi ra ngoài thì nên thả lỏng một chút, sống cả ngày như ngươi thì lấy đâu ra niềm vui? Đến đây, uống rượu linh tuyền đi, rất ngon.”

Trình Tử Xuyên liền cự tuyệt: “ Không uống.”

Tiểu ma nữ vỗ bàn, liếc xéo hắn một cái: “ Ta kính ngươi, ngươi dám không uống?” Rất bá đạo!

Trình Tử Xuyên: “...”

Tiểu ma nữ đẩy rượu qua, hai người một ly lại một ly cùng uống. Lâu Nguyệt Đồng đang uống bỗng bật cười ha hả, ngồi sang một bên ôm lấy vai Trình Tử Xuyên: “ Này, đại mỹ nhân, ta có phải rất khiến người ta chán ghét không?”

Trình Tử Xuyên ngẩn ra, mắt nhìn xuống tay nàng: “ Phải.”

“ Vậy sao ngươi còn uống rượu cùng ta?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi, “

Không sợ ta say rượu rồi sẽ giết chết ngươi sao?”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên nghiêm túc đáp: “ Rượu này uống không say.”

Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, cười đến không ngừng lại được: “ Ngươi...

đùa giỡn một chút cũng không biết, thật vô nghĩa.”

Trình Tử Xuyên nhân cơ hội quét hết rượu sang một bên, đợi nàng cười xong mới nói đâu ra đấy: “ Ta muốn ngăn cản ngươi, không muốn ngươi nhập tâm ma.”

“ Đừng nóng giận, khi khai chiến, nể tình ngươi là một đại mỹ nhân, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình.” Lâu Nguyệt Đồng ngả vào vai Trình Tử

Xuyên, cười dài nửa thật nửa giả nói.

“ Ta không tin.” Trình Tử Xuyên một chút mặt mũi cũng không cho nàng.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn hắn trong chốc lát, thở phì phì vỗ bàn: “ Khẳng định là Trình Tử Xuyên đã nói xấu ta với ngươi, trước kia khi gặp ta, rõ ràng ngươi không như thế!”

“...” Trình Tử Xuyên vuốt vuốt ấn đường, “ Hắn không làm thế. Ngươi...

vì sao không tìm hắn, lại tới tìm ta?”

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt: “ Ta thích ngươi hơn.”

Trình Tử Xuyên trực tiếp đẩy nàng ra, đứng lên rót cho nàng một cốc nước: “ Tỉnh rượu đi.”

Nói chuyện cùng tiểu ma nữ, vĩnh viễn không thể phân rõ câu nào là thật, câu nào là giả, hoặc là... không câu nào là thật.

Lâu Nguyệt Đồng cười cười: “ Được rồi được rồi, nói thật với ngươi. Ta và Trình Tử Xuyên đã không còn gì nữa, ngươi không thấy bộ dáng lúc đó https://thuviensach.vn

của hắn đâu, chỉ sợ rằng hắn đã nghĩ ta đùa bỡn hắn, hận không thể giết chết ta... Nếu hiện tại ta đi gặp hắn, không phải sẽ rất mất mặt sao?”

Trình Tử Xuyên nhìn bộ dạng không tim không phổi của nàng, rũ mắt xuống, lẳng lặng nói: “ Ta còn tưởng ngươi hết sức thích hắn, hóa ra đều là giả.”

“... Là thật.” Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của “Thanh Gia”, Lâu Nguyệt Đồng chống cằm, nói thật, “ Ta thật lòng thích hắn, phải nói, hắn là người duy nhất ta yêu trong mấy ngàn năm nay... Ta đối xử với hắn không giống người khác, chỉ là trước kia đã không hiểu được.”

Nội tâm Trình Tử Xuyên nhảy dựng, không biến sắc: “ Những lời này...

ngươi nên nói với hắn.”

“ Ta không nói với hắn.”

“... Vì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng cười hì hì cầm một lọn tóc của Trình Tử Xuyên, ánh mắt quyến rũ: “ Vì ta thích ngươi hơn.”

Lại là bộ dạng này!

Trình Tử Xuyên thật muốn cầm Âm Dương Bội quẳng vào mặt nàng!

Hắn cầm Tru Tà Kiếm quay người định đi nhưng lại bị Lâu Nguyệt Đồng kéo lại: “ Đi thôi, dẫn ngươi đến một chỗ rất vui!”

“ Không...” Một từ còn chưa nói xong, khuôn mặt hắn chợt lạnh, hóa ra tiểu ma nữ đã hăng hái cầm mặt nạ của hắn chạy mất, vừa chạy còn vừa quơ quơ như muốn ăn đòn, mặt mày hớn hở, tư thái vênh váo khiến người ta tức hộc máu.

https://thuviensach.vn

Buồn cười! Được voi đòi tiên đến nước này, thánh nhân cũng phải phát hỏa!

Trình Tử Xuyên lạnh mặt đuổi theo, Lâu Nguyệt Đồng nhân cơ hội quay đầu lại nhìn, suýt nữa bị kiếm quang làm cho hoa mắt... Không ổn, thật sự

tức giận rồi!

Tru Tà xuất vỏ, đây không phải chuyện đùa.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, bóng kiếm sượt qua, thân hình nàng như

rồng bay phượng múa nhảy vào một ô cửa sổ. Trình Tử Xuyên thấy nơi đó hoa mỹ tráng lệ, trong lòng biết rõ đây không phải là một nơi bình thường nên vội vàng thu hồi kiếm thế, ẩn thân trên không trung quan sát, chợt nghe phía dưới truyền đến âm thanh chuông ngân, một thanh âm tràn ngập uy thế

vang lên - -

“ Trẫm trong mộng mơ thấy thần tiên, nay thay mặt lê dân bá tánh kỳ tại thượng thiên...”

Đế đô Trường An, nơi này là cung đình, nơi ở của Thiên tử, tiểu ma nữ

dẫn hắn đến đây làm gì?

Trình Tử Xuyên nhíu mày thu kiếm: “ Lâu Nguyệt Đồng?”

Một người chui ra từ cửa sổ, Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày phất tay về

phía hắn, khói đen hung hăng đánh vỡ thuật pháp quanh thân Trình Tử

Xuyên, ép hắn đi xuống: “ Ngươi!”

Trình Tử Xuyên sợ làm kinh động đến người phàm nên không rút kiếm, tiếng cười của Lâu Nguyệt Đồng khe khẽ vang lên bên tai hắn: “ Đi xuống đi.”

Gia Lâm Đế mới ba mươi tuổi đang thờ cúng, thắp một nén nhang cắm vào lư gương, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, bỗng nghe thấy những https://thuviensach.vn

người xung quanh hít lạnh, cả kinh kêu lên: “ Bệ... bệ hạ!”

Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một thân ảnh từ trên không rơi xuống, dọa hắn kêu to một tiếng, lảo đảo lùi mấy bước, vừa định thần nhìn lại liền lập tức sửng sốt. Người đó vận bạch y, tóc dài bó hờ, trường kiếm cầm trong tay mơ hồ tỏa sáng, dung mạo như tuyết, thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh thân như có một màn sương che phủ, tiên phong đạo cốt, đây không phải là thần tiên sao?

Nhìn người người quỳ xuống lễ bái xung quanh, Trình Tử Xuyên bóp chặt chuôi kiếm, tức giận không nói nên lời!

“ Thần nữ, trẫm...”

Gia Lâm Đế đáng thương, mới kích động nói ra vài chữ đã dừng lại trừng mắt, thiếu chút nữa bất tỉnh, vì vị “thần tiên” đang đứng bên cạnh hắn lại đột ngột biến mất! Biến mất!!

Lâu Nguyệt Đồng đang dựa người vào cửa sổ cười ngặt nghẽo bỗng bị

đẩy vào tường, nàng quay đầu lại nhìn, Trình Tử Xuyên đang đứng nhìn nàng từ trên xuống, thần sắc lạnh như băng: “ Chơi đùa với ta rất vui vẻ?”

“ Đương nhiên... Nhưng không dễ chút nào.” Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt ngẩng đầu lên nhìn, một chút tự giác cũng không có,” Huống chi ta cũng không phải đang đùa ngươi, vừa rồi ngươi không phát hiện ra, vị

Hoàng Đế kia có gì không thích hợp sao?”

Âm thanh của Trình Tử Xuyên vẫn tràn ngập lãnh ý: “ Yêu khí.”

“ Đúng! Không hổ là Thanh Gia, trong thời gian ngắn như vậy cũng có thể phát giác được.” Lâu Nguyệt Đồng xoay xoay cái cổ, “ À... trước tiên ngươi lui ra một chút đã.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không động đậy, khuôn mặt như sương cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị như dao, nếu là người khác hẳn đã sớm sợ phát run, tiếc rằng đây là một ma nữ, nàng bày ra vẻ mặt vô tội ý nói “ta không biết đã xảy ra chuyện gì”, lười biếng lên tiếng: “ Ngươi cứ

như vậy, ta sẽ nghĩ rằng ngươi vừa ý ta.”

Trình Tử Xuyên đột nhiên chạm vào gáy nàng một cái, Lâu Nguyệt Đồng hung ác vung tay lên, lập tức liền thấy hắn lùi lại, tiện tay cắt một sợi tóc của nàng.

Lâu Nguyệt Đồng: “ Tốt lắm, ngươi cắt tóc ta làm gì?”

Trình Tử Xuyên đáp: “ Ngươi còn đùa giỡn ta như vậy nữa, thứ lần sau bị cắt sẽ không còn là tóc của ngươi nữa đâu.”

“ Ta sẽ chờ.” Lâu Nguyệt Đồng nhún vai, trong lòng tự nhủ, chờ ta cắt ngươi thành đầu trọc, để xem ngươi khóc hay không khóc!

“ Ngươi có thể đến thử.”

“ Ngươi... đợi chút! Sao ngươi biết ta vừa suy nghĩ gì?!” Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc ngẩng đầu.

Bàn tay của Trình Tử Xuyên chạm vào thân kiếm: “ Vừa nhìn liền biết.”

Vẻ mặt của Lâu Nguyệt Đồng thoáng có chút phức tạp. Trừ Trình Tử

Xuyên, vẫn chưa có người nào có thể nhìn mặt nàng mà đoán được nàng đang suy nghĩ gì.

Thanh Gia và... Trình Tử Xuyên?

Khi nàng đang kinh ngạc, Trình Tử Xuyên cắt đứt suy nghĩ của nàng, chỉ

chỉ phía dưới: “ Ngươi đến tìm ta là vì chuyện này?”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, không tiếp tục đùa nữa, nghiêm mặt nói: “ Ngươi còn nhớ đến nơi ta gặp ngươi lần đầu tiên, thôn Bích Liễu không? Tiểu nha đầu Lan Tự kia sống ở đó, ta đã từng ra tay với Yêu Vương Uyên Vu, là ngươi đã hiện thân ngăn lại.”

“ Còn nhớ.”

“ Theo ta được biết, Yêu giới có vài Yêu Vương, ai cũng không áp chế

nổi ai, vì thế nội bộ Yêu giới chia năm xẻ bảy, cực kì không ổn định. Uyên Vu lại là cường giả có hy vọng thống nhất Yêu giới duy nhất trong mấy trăm năm qua, vì thế, hắn bị những Yêu Vương khác vây công, dẫn đến việc bản thân bị trọng thương, vô tình chạy đến nhân giới, thụ ân Lan Tự, sau đó liền liên tục đi theo bảo vệ nàng. Thế nhưng, thôn Bích Liễu cũng vì chuyện này mà gặp đại nạn.” Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nói, “ Ngươi mang Lan Tự đi, Uyên Vu liền đuổi giết hung thủ. Hung thủ kia là một con Hổ yêu cũng mang cấp bậc Yêu Vương, không chịu nổi khi Uyên Vu liều mạng nên bèn chạy trốn đến thành Trường An, lúc này gặp được một người khác.”

Trình Tử Xuyên nhíu mày, nghĩ đến yêu khí trên người Đế Vương nhân giới kia liền lập tức có một suy đoán không tốt: “ Hắn chiếm thân?”

“ Không giống với tu sĩ, Hoàng Đế nhân gian mang trong mình long mạch, là người mang số mệnh chân chính của nhân giới, liên quan đến muôn dân trăm họ trong thiên hạ.” Lâu Nguyệt Đồng gật đầu, “ Hoàng Đế

vâng theo mệnh trời, vốn long khí hộ thể sẽ khiến hắn không bị yêu tà vật xâm nhập. Nhưng chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, ví dụ như hiện tại, Hổ yêu kia bám vào người hắn, giấu đi hơi thở, tu sĩ bình thường sẽ không thể phát giác. Muốn trừ Hổ yêu, nhất định phải giết người kia.”

Dừng một chút, nàng lại mở miệng: “ Trừ phi có người có thể đến gần Hoàng Đế, khiến hắn tháo bỏ cảnh giác, chính mình ép Hổ yêu ra. Việc ta vừa làm, đã tạo ra được một cơ hội cực tốt!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên có chút hoài nghi: “ Nhân gian đại loạn chẳng lẽ không đúng với mong muốn của ngươi? Từ khi nào ngươi lại quan tâm tới muôn dân trăm họ trong thiên hạ?”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi: “ Ta tự có đạo lý của ta.”

Trình Tử Xuyên lại hỏi: “ Uyên Vu kia đang ở đâu?”

“ Bị Hổ yêu nhốt lại rồi. Uyên Vu quả thật cũng lợi hại, nhưng hắn lại có một nhược điểm lớn nhất.” Lâu Nguyệt Đồng cười cười, phun ra một cái tên, “ Lan Tự. Ngươi tới đây, hẳn cũng là vì nha đầu kia.”

“ Ngươi biết mọi chuyện rõ ràng như vậy, chắc rằng đã mưu tính khá lâu, hôm nay ở đây ôm cây đợi thỏ, đơn giản chỉ muốn lợi dụng ta để đạt thành mục đích của ngươi.”

Lâu Nguyệt Đồng vuốt tay, chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai.

Nàng dường như muốn nói, đúng vậy, ta đào hố, nhưng ngươi có thể

không nhảy sao?

Đáp án đương nhiên là không thể.

Đúng như Lâu Nguyệt Đồng nói, chuyện này liên quan đến muôn dân trong thiên hạ. Nếu Hoàng Đế gặp chuyện không may, không đợi đạo tu và ma tu đánh nhau, Nhân giới đã đại loạn trước, Trình Tử Xuyên vĩnh viễn sẽ

không tùy ý để loại chuyện này phát sinh. Ma tu dù sao cũng thuộc nhân giới, Hổ yêu lại xem như một kẻ ngoại lai xông vào, không giải quyết được ma tu, chẳng lẽ còn không giải quyết được một con Hổ yêu sao?

Trình Tử Xuyên nghiêm mặt: “ Quả thật là tiểu ma nữ.”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, không vội làm chuyện đứng đắn, ngược lại kéo hắn chạy khắp nơi trong cung chơi đùa khiến người trong cung gà https://thuviensach.vn

bay chó sủa, hết ném cái này đến ném cái khác, hại Gia Lâm Đế chỉ mong chờ trời tối để được đi ngủ.

Trời tối muộn, Lâu Nguyệt Đồng trộm vài món điểm tâm và rượu ngon, ngồi ngắm trăng trên tẩm cung của Gia Lâm Đế, nhếch miệng cười khi nhìn thấy thần sắc im lặng của Trình Tử Xuyên, nhét cho hắn một miếng bánh ngọt: “ Mặt ngươi cả ngày đều không thay đổi, không thể cười một cái sao?

Lãng phí.”

Trình Tử Xuyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đột nhiên khẽ nhếch khóe môi, dường như phía đuôi mày có gió xuân tuyết đọng, khói sương lung linh, sáng trong như trăng rằm, càng nhìn càng đẹp, không gì sánh được.

Lâu Nguyệt Đồng sợ run một cái: “ A... Ngươi vẫn nên không cười thì tốt hơn.”

Trình Tử Xuyên trở mặt cực nhanh, đảo mắt đã quay lại bộ dáng lãnh đạm vừa rồi: “ Ừ.” Dường như còn mang theo chút vui vẻ khi trêu chọc tiểu ma nữ.

Lâu Nguyệt Đồng hừ một tiếng: “ Trình Tử Xuyên là tảng đá, ngươi là tảng băng.”

Trình Tử Xuyên thấy nàng chán nản liền chớp mắt, duỗi tay vẽ lên không trung vài nét. Mây trời tản đi, ánh sao hóa thành những hạt châu, ánh trăng tan ra như sương. Trình Tử Xuyên cầm tay Lâu Nguyệt Đồng, từ trên không, những chấm nhỏ lấp lánh rơi xuống, trong chốc lát, bàn tay Lâu Nguyệt Đồng liền có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.

“ Rất đẹp!” Lâu Nguyệt Đồng không kìm được tươi cười, “ Hóa ra cảnh đẹp nhân gian còn hơn cả tiên cảnh!”

Trình Tử Xuyên gật đầu, nhẹ giọng nói: “ Từ trên trời nhìn xuống để bao quát, từ nhân gian nhìn lên để ngưỡng mộ, ngắm cảnh, thật ra cũng chỉ

https://thuviensach.vn

thuận theo tâm tình mà thôi.”

Từ xa nhìn lại, ngàn vạn ngọn đèn bên thành Trường An chiếu sáng bầu trời đêm, mặc dù yên bình, nhưng lại không hề vắng lạnh.

“ Thanh Gia, ngươi muốn thành tiên sao?” Lâu Nguyệt Đồng miễn cưỡng tựa vào vai Trình Tử Xuyên, nhìn về phía nhân gian phồn thịnh, khó tránh được mở miệng tâm sự. Không biết tại sao, “Thanh Gia” lại mang lại cho nàng cảm giác hết sức tương tự Trình Tử Xuyên, ấm áp thoải mái như

vậy. Khi hai người không đối địch, Thanh Gia so với Trình Tử Xuyên còn có thể khiến Lâu Nguyệt Đồng bớt đi một phần đau khổ trong lòng, lại nhiều hơn một phần buông lỏng tùy ý, “ Nói ra thì, lai lịch của ngươi là ẩn số, ta không tra được, hơn nữa, mỗi lần nhìn ngươi đều thật giống như nhìn sương mù, rất khó nắm bắt.”

Có thể được tiểu ma nữ đánh giá như vậy đã là cực kì khó rồi.

Gió lạnh len qua những lọn tóc, tay áo tung bay, khuôn mặt Trình Tử

Xuyên ẩn trong bóng đêm trầm tĩnh như tranh, chỉ thấy hắn lắc đầu: “ Lai lịch của ta không phải ẩn số, chỉ là từ trước đều rất bình thường, lại cực ít xuất hiện nên không có nhiều người biết.” Nghĩ một chút, hắn nói thẳng, “

Thuở nhỏ, cha mẹ ta đều đã mất, ta bị kẻ thù truy sát, suýt nữa bỏ mạng, may mà gặp được sư phụ, sau đó liền gia nhập Cửu Nguyên Môn tu luyện, không phi phàm như người ta vẫn tưởng tượng.”

Lai lịch của Thanh Gia không biết đã có bao nhiêu phiên bản, nhưng đương nhiên không có cái nào là thật.

“ Ngươi có sư phụ?” Lâu Nguyệt Đồng hứng thú, “ Sư phụ của ngươi là ai?”

Trình Tử Xuyên dừng một chút, nói: “ Người dạy ta rất nhiều nhưng không chịu nhận lễ của ta, không chịu cho ta gọi người là sư phụ, còn dặn ta không được nói chuyện này cho người khác...”

https://thuviensach.vn

“ Vậy tại sao ngươi lại nói với ta?” Lâu Nguyệt Đồng cười dài, hỏi.

Trình Tử Xuyên cúi thấp đầu, không lên tiếng.

Lâu Nguyệt Đồng trong lòng biết Thanh Gia tuy miệng lưỡi lợi hại nhưng thật ra lại đối xử rất tốt với mình, nhịn không được cười không ngừng, sau đó liền nghe “Thanh Gia” trả lời vấn đề khi trước: “ Khi còn bé, ta đã từng thề phải tìm được đại lộ, thành tiên hay không cũng không quan trọng.”

“ Đại lộ? Mất mặt giống Trình Tử Xuyên.”

Trình Tử Xuyên liếc nàng một cái: “ Câu nào ngươi cũng nhắc đến Trình Tử Xuyên, không bằng đi tìm hắn đi?”

Lâu Nguyệt Đồng chau mày: “ Ta có sao?”

Trình Tử Xuyên khẳng định gật đầu.

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ngơ, đem rượu ngon món ngon trong tay quăng ra, mất hứng nói: “ Không chơi nữa, không nói nữa, chúng ta làm chính sự

đi!”

Trình Tử Xuyên đứng sau lưng nàng lặng lẽ thở dài, trong mắt có thêm một chút hơi ấm. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có thể dùng thân phận Thanh Gia này mới có thể nghe được lời thật lòng của tiểu ma nữ.

Hai người lặng lẽ lẻn vào tẩm điện, Lâu Nguyệt Đồng chỉ chỉ Gia Lâm Đế đang ngủ, khuơ khuơ tay ý muốn nói - - đi vào mộng của hắn đi.

Trình Tử Xuyên gật đầu một cái, thân ảnh hóa thành một làn khói tản đi.

Gia Lâm Đế đang có một giấc mơ quỷ dị, hắn mơ thấy bản thân vừa đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua gian nan hiểm trở, cuối cùng cũng tìm được đường ra, đang định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng thấy một con hổ

https://thuviensach.vn

khổng lồ đột nhiên gào thét, từ vách núi chồm tới dọa hắn xoay người bỏ

chạy, nhưng khi định thần nhìn lại, phía trước vẫn là vách núi như cũ.

“ Hiện tại Hổ yêu chung thể với hắn, mặc dù hắn không biết, nhưng tiềm thức vẫn có cảnh giác.” Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên đứng ở một nơi gần đó, “ Đúng rồi, quên không hỏi, ngươi có định biến thành thần côn không?”

“ Vì sao phải biến?”

Trong ánh mắt quái dị của Lâu Nguyệt Đồng, khuôn mặt của Trình Tử

Xuyên đổi sắc liên tục.

Mắt thấy Gia Lâm Đế sắp ngã xuống vách núi, Trình Tử Xuyên phi thân bay đến, bắt lấy vai hắn rồi mang đến nơi an toàn, không chờ Gia Lâm Đế

kinh hô đã lưu loát rút kiếm, tung ra một vài kiếm chiêu hoa lệ hắn cực ít dùng tới. Đừng xem thường những chiêu kiếm này, tuy không sử dụng được, nhưng dọa người lại là nhất đẳng, ít nhất cũng dọa cho Gia Lâm Đế

sáng mắt, kích động khó đè nén.

Lâu Nguyệt Đồng ngồi trên cây suýt ngã, cười gập cả lưng, thầm nghĩ: “

Thanh Gia rất giống Trình Tử Xuyên, căn bản chính là thần côn trời sinh...

Đợi chút, vì sao ta lại nghĩ đến Trình Tử Xuyên?” Tiểu ma nữ có chút đè nén, bình thường nàng cũng không gặp phải chuyện này, nhưng chỉ cần đi cùng Thanh Gia, nàng sẽ liên tục nhớ đến hắn, cũng không biết vì duyên cớ

gì.

Cảnh tượng trong mộng chính là dựa vào suy nghĩ của Gia Lâm Đế mà tạo thành, nguy hiểm không còn, con hổ đương nhiên sẽ không thấy nữa.

Gia Lâm Đế vừa nhìn lại càng ngạc nhiên mừng rỡ - - Đây không phải thần nữ mà khi sáng hắn đã nhìn thấy sao? Trong mộng cũng được thần tiên cứu giúp, trời phù hộ hắn!

https://thuviensach.vn

“ Này...” Gia Lâm Đế muốn làm lễ nhưng không biết nên xưng hô thế

nào, nhất thời luống cuống.

Trình Tử Xuyên chấp lễ, khuôn mặt có thêm một chút nghiêm túc, sau đó... Sau đó nói một đống những thứ danh hiệu và địa danh đã bị xuyên tạc mà Lâu Nguyệt Đồng chưa nghe bao giờ, có qua có lại với Gia Lâm Đế, tục xưng lừa dối.

Gà gáy, bóng đêm dần nhạt đi.

Khi đi ra khỏi giấc mơ của Gia Lâm Đế, hai người đều cảm thấy hơi mệt, vốn việc đi vào mộng người phàm đã rất hao tổn tâm thần, loại cảm giác này không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm trí mệt mỏi.

Trình Tử Xuyên còn muốn tìm kiếm tung tích của Uyên Vu và Lan Tự

trong cung, Lâu Nguyệt Đồng lại không đồng ý: “ Ngươi gấp cái gì? Muốn đả thảo kinh xà sao?”

(Đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn, rút dây động rừng)

“ Ngươi có việc quan trọng?”

“ Đương nhiên! Ngươi đã lừa tên Hoàng Đế kia đến thế rồi, không bằng tạo động tĩnh lớn hơn để hắn chủ động tìm đến ngươi đi!” Lâu Nguyệt Đồng nhắm mắt, rồi lại mở ra, tầm mắt quét qua thành Trường An một vòng, sau đó chỉ về một hướng, cười cười, “ Chỗ kia linh khí dồi dào, nhất định có đồ tốt!”

Nói xong, nàng cũng không nói thêm từ nào, quay đầu chạy mất.

Trình Tử Xuyên: “...” Hắn rất có lí do để tin tưởng, tiểu ma nữ lần này đến đây chính là để chơi!

https://thuviensach.vn

Nơi Lâu Nguyệt Đồng tìm đến là một dãy núi nằm ở phía Đông. Đông xuân giao mùa, cỏ xanh tinh tế mọc lên từng khoảng, cây cối bắt đầu nảy mầm, nhưng không hề lộ vẻ hoang vu. Đỉnh núi nơi này, lại bằng phẳng một cách không ngờ.

Lâu Nguyệt Đồng lật tay, phần đất dày phía trên liền trôi đi, từng tia nhiệt khí tỏa ra hương thơm nhàn nhạt yên tĩnh. Linh tuyền không hề dính tạp chất dần dần chảy xuôi, sạch sẽ như sương sớm. Màn hơi sương bay ra xung quanh, trong nháy mắt, cây cối đâm chồi nảy lộc, trở nên xanh ngắt, màu xanh hoa cỏ phủ kín đỉnh núi, những đóa hoa kiều diễm mọc lên, toàn bộ đỉnh núi hóa thành một nơi đẹp tựa tiên cảnh!

Cho dù là Lâu Nguyệt Đồng cũng không nhịn được có chút trợn mắt há mồm, nàng khẽ chậc một tiếng, không hề áy náy vuốt tay: “ Ai nha, hình như không cẩn thận đào được linh mạch cực phẩm rồi.”

Linh mạch vốn do Hoàng Đế tạo ra, hắn thân mang long mạch, linh mạch dù bình thường cũng đều là bảo vật, người bình thường không bao giờ dám đào vì sợ trời phạt! Linh mạch này vừa nhìn đã biết không phải thứ

bình thường, sợ là long mạch chính, sơ sảy làm nó hư hại một chút cũng có thể dính líu đến cả ngàn vạn dân chúng.

Trình Tử Xuyên đau đầu, đang muốn biến nơi này quay về nguyên trạng liền thấy tiểu ma nữ to gan lớn mật, nàng... nàng bắt đầu cởi áo!

“ Đợi chút! Ngươi muốn làm gì?”

“ Khó khăn lắm mới thấy được linh tuyền dưới nhân gian, ít nhất cũng có thể làm cho ta tăng được trăm năm tu vi, không xuống tắm sao được?” Tiểu ma nữ giảo hoạt cười một tiếng, nói như điều đương nhiên, “ Thanh Gia, ngươi có muốn đến đây không... Ô? Ngươi đỏ mặt sao, nhìn không ra, hóa ra da mặt ngươi lại mỏng thế!”

https://thuviensach.vn

Hai tai Trình Tử Xuyên đỏ rực như muốn nhỏ cả ra máu, cầm tay Lâu Nguyệt Đồng kéo về trách mắng: “ Đây không phải là nơi cho ngươi đùa nghịch!”

“ Đùa nghịch? Hừ, đại mỹ nhân, đây là ngày đầu tiên ngươi quen biết ta sao?” Lâu Nguyệt Đồng nhìn bộ dạng của hắn liền liếm liếm môi, đột nhiên duỗi tay muốn cướp y phục của hắn!

“!”

Trình Tử Xuyên thật muốn giật Âm Dương Bội xuống, để xem nàng còn có thể lớn lối như thế không!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 65: Đùa giỡn

Trình Tử Xuyên lẩn tránh quá lợi hại, Lâu Nguyệt Đồng cũng không thể

vì muốn cởi quần áo của hắn mà đánh nhau nên đành nhún vai, có chút tiếc nuối từ bỏ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cười nhạo nói: “

Ngươi giãy giụa thật giỏi, ta nghi ngờ, ngươi đang giả gái!”

Sắc mặt “Thanh Gia” từ trước đến nay vẫn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng đoan chính, lúc này lại trực tiếp đỏ rần, trừng mắt nhìn Lâu Nguyệt Đồng. Ánh mắt kia không hề có sự lạnh lẽo hay uy hiếp, ngược lại hiện lên vài điểm chật vật.

“ Chậc chậc, nhìn ngươi đỏ mặt kìa, đùa ngươi một chút thôi, ta không mù, không đến mức nam nữ không phân rõ.”

Trình Tử Xuyên: “...”

Lâu Nguyệt Đồng cởi áo xong liền tiện tay treo lên cái cây bên cạnh.

Nàng mới chỉ phá được phong ấn tầng thứ hai, bộ dạng lúc này là bộ dạng của một thiếu nữ, tuy không hoàn mỹ như trước nhưng cũng lung linh hấp dẫn, đặc biệt là vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, khuôn mặt mị hoặc chết người như muốn câu dẫn.

Trình Tử Xuyên nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, giọng nói trầm lạnh: “ Ban ngày ban mặt áo rách quần manh, ngươi...”

https://thuviensach.vn

“ Ngươi thật cổ hủ!” Lâu Nguyệt Đồng ngắt lời, “ Trong này không có người khác, mà ngươi xoay người làm gì, không dám nhìn ta sao?”

Giọng nói của nàng nghe thế nào cũng thấy ý tứ cười nhạo, tiếng nước vang lên, hiển nhiên nàng đã xuống nước.

Lâu Nguyệt Đồng cũng cảm thấy thú vị, da mặt vị Thanh Gia tiểu sư

thúc bao nhiêu người ngưỡng mộ này hóa ra lại mỏng đến thế, khó trách trừ

Trình Tử Xuyên ra, không thấy nàng có bằng hữu khác phái nào khác.

Thật ra nàng đâu biết, nếu không phải nàng, đổi lại thành người khác, có đứng trước mặt Trình Tử Xuyên cởi sạch thì hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm.

Đầu ngón tay lướt qua làn nước trong veo, Lâu Nguyệt Đồng nhẹ nhàng ngửi ngửi, linh khí tràn đầy khiến tâm tình nàng trở nên vui vẻ. Nhìn bóng lưng của “Thanh Gia”, nàng hơi cong môi búng tay, một mũi tên bằng nước bay thẳng về phía đầu hắn.

Trình Tử Xuyên lách mình đưa tay bóp nát thủy tiễn, quay người nhìn nàng chằm chằm. Lâu Nguyệt Đồng liền hỏi: “ Ngươi không tức giận sao?

Không muốn tới đây đánh ta sao?”

Trên đời tại sao lại có người mặt dày đến thế này?

Trình Tử Xuyên không còn cách nào khác, đành nói: “ Tùy ngươi.” Nếu không phải muốn duy trì tư thái lạnh lùng của Thanh Gia, hắn đã sớm chạy qua bắt tiểu ma nữ lại đánh mấy cái rồi, tiểu ma nữ đơn thuần này như thế

đang làm mặt trời trở nên chói hơn vậy!

Có lẽ đã lăn qua lăn lại đủ lâu, Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, đưa tay vẽ

một cái. Bọt nước bay lên khỏi mặt nước biến thành một cái mặt cười, nàng duỗi tay bắn ra, mặt cười bằng nước kia liền bay về phía Trình Tử Xuyên.

Tiểu ma nữ nháy mắt, bưng mặt nhìn sang, bộ dạng vô tội đáng yêu cực kì.

https://thuviensach.vn

“...” Trình Tử Xuyên thổi một hơi, mặt cười biến thành mặt khóc, bay trở

lại bên cạnh Lâu Nguyệt Đồng.

Lâu Nguyệt Đồng nhất thời cao hứng, lại biến nó lại thành mặt cười, lần này còn thêm cho nó hai cái tay, trong tay cầm một bông hoa nhỏ, đầy hứng thú nhìn “Thanh Gia“. Trình Tử Xuyên... Trình Tử Xuyên cũng không biết tại sao lại bắt đầu trò chơi ngây thơ này cùng nàng, thổi một hơi, bông hoa biến thành một cái kiếm trực tiếp đánh xuống, mặt cười... đã không còn thấy được mặt mũi...

Lâu Nguyệt Đồng mất hứng: “ Đánh người không đánh mặt!”

Trình Tử Xuyên: “... Ngươi đánh người, không đánh vào mặt?”

“ Này này này, ta là ma nữ, ngươi là tu sĩ chính đạo, tiêu chuẩn có thể

giống ta được sao?” Lâu Nguyệt Đồng cười cười, ánh mắt có chút khiêu khích, “ Lại đây, ta đánh cho ngươi xem!”

Trình Tử Xuyên nhướn mày đến gần, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng: “ Đừng làm rộn. Vui đùa thì có thể, nhưng đừng làm tổn hại linh mạch. Ta qua bên kia tĩnh tọa phòng thủ giúp ngươi.”

Nghe giọng nói và thần thái này, Lâu Nguyệt Đồng cúi đầu cười một cái, đột nhiên đưa hai tay trắng như tuyết ôm lấy Trình Tử Xuyên, hôn lên má hắn một cái: “ Mặc dù nụ hôn đầu của ta đã dành cho Trình Tử Xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên ta thân thiết với một cô nương, tiện nghi cho ngươi nha.”

Trình Tử Xuyên ngẩn ngơ, luồng nhiệt trong cơ thể vừa vất vả đè ép xuống lại bất chấp bùng lên, kết quả còn chưa hoàn hồn đã bị tạt cho một vốc nước. Lâu Nguyệt Đồng mặt mày hớn hở: “ Thẹn thùng không? Cảm động không? Giúp ngươi hạ nhiệt, không cần cảm tạ.”

Trình Tử Xuyên nâng vỏ kiếm đập lên đầu nàng một cái: “ Tiểu ma nữ!”

https://thuviensach.vn

Hắn xoay người đi sang một bên, tuy nhắm mắt tĩnh tọa nhưng tâm tư lại cuồn cuộn cần được ổn định lại. Trầm mặc một hồi, hắn lại mở miệng nhắc lại: “ Chớ làm tổn hại linh mạch, đừng quên.”

Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi, phối hợp bơi qua bơi lại trong linh tuyền, cũng không biết có nghe hay không.

Trình Tử Xuyên mở mắt ra, lẳng lặng nhìn thân ảnh trong nước của nàng, nhìn rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng khó nghe thấy.

Vốn hắn cho rằng, sau khi tạm biệt Lâu Nguyệt Đồng sẽ không có phản ứng lớn đến như thế, nhưng hóa ra tình cảm lại sâu đậm như vậy, thời gian trôi qua vậy mà lại không phai nhạt phần nào...

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thành quả, ít nhất hắn đã hiểu được một chuyện - - Lâu Nguyệt Đồng đối với Trình Tử Xuyên, thật sự có tình.

Trình Tử Xuyên tĩnh tư suy nghĩ, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, đợi đến khi Lâu Nguyệt Đồng từ trong nước đi ra, hắn đã có thể mặt không đổi sắc đưa quần áo lên, không có chút rung động.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nhưng lại không nói gì, cũng ngồi xuống tu luyện.

Hôm sau, dân chúng thành Trường An nhìn thấy một cột sáng phóng thẳng lên trời. Giữa trưa, có lời đồn đại rằng Gia Lâm Đế đang đích thân đi đến chân núi, đón một vị thần tiên nào đó vào cung để loại bỏ yêu tà. Vị

thần tiên này chính là “Thanh Gia”, còn Lâu Nguyệt Đồng đang ở đâu?

Nhìn tiểu linh hồ trong ngực hắn là biết.

“ Hôm qua tiên gia đi vào mộng, cứu trẫm khỏi hiểm nguy, trẫm rất cảm động và nhớ nhung trong lòng. Không biết hôm qua tiên gia có nói, tai họa là chỉ người phương nào, vật gì?” Trình Tử Xuyên vừa vào cung, Gia Lâm https://thuviensach.vn

Đế đã không chờ được nữa, đuổi hết những người khác đi, bắt đầu hỏi. Ai bảo hôm qua Trình Tử Xuyên đã lừa hắn quá thành công khiến Gia Lâm Đế

cả ngày đều đứng ngồi không yên, vất vả lắm mới mời được người đến nên vô cùng mong chờ nghe được biện pháp giải quyết.

Nhìn tiểu linh hồ lười biếng nằm trong ngực mình, Trình Tử Xuyên đưa tay khẽ vuốt, nói: “ Hoàng Đế ban đêm mơ thấy một con hổ khổng lồ, còn không biết đó là yêu vật gì sao?”

“ Chẳng lẽ là...”

“ Trong lòng biết là đủ, không cần nói ra.” Trình Tử Xuyên vung tay, trên bàn liền xuất hiện một cuốn đạo kinh và mấy nén nhang, đèn cầy, “

Nếu Hoàng Đế tin ta, từ hôm nay hãy nhóm đèn nhang, chép đạo kinh, thời điểm hoàn thành ắt sẽ thấy hiệu quả.”

Hoàng Đế lật xem một lát, càng xem càng vui, gật đầu đáp ứng, còn mời Trình Tử Xuyên tạm sống trong cung.

Mấy ngày tiếp theo, Trình Tử Xuyên chưa có dị động, chỉ mượn cơ hội này thăm dò bố cục, kết cấu xung quanh. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu có nơi có thể vây hãm được Uyên Vu mà không bị người nào phát hiện, chỉ sợ...

chỉ có cung điện dưới lòng đất.

Uyên Vu là một đại yêu nên Trình Tử Xuyên cũng không lo lắng, hắn chỉ

lo cho Lan Tự. Lan Tự gia nhập Cửu Nguyên Sơn tu hành còn chưa được bao lâu, tu vi không đủ, tuổi còn nhỏ, chỉ hi vọng Uyên Vu có thể bảo vệ

nàng.

Chạng vạng, Hoàng Đế cuối cùng cũng chép đến dòng cuối cùng của cuốn đạo kinh. Đèn nhang vẫn đang đốt, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, mỗi khi bắt đầu chép cuốn đạo kinh này, hắn liền cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nhưng đến ngày thứ hai, tinh thần lại phấn chấn gấp https://thuviensach.vn

trăm lần. Hắn tuy không biết tại sao nhưng cũng không phải kẻ ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu, có thể chính cơ thể mình xảy ra vấn đề.

Hắn liên tục bất động thanh sắc, cho lui những người xung quanh, chép nốt chữ cuối cùng.

Mặt trời lặn, trăng lên, bóng đêm tối tăm âm trầm. Không biết gió ở đâu thổi đến, len lỏi chui vào phòng, thổi vào màn che, đèn nhang phụt tắt.

Đột nhiên, khuôn mặt Gia Lâm Đế biến sắc, không đợi hắn kịp phản ứng, con mắt loài người đã biến thành con mắt của một loại dã thú, móng tay hung ác để lại trên bàn vài vết tích sâu hoắm.

Ngoài cửa sổ, thân ảnh Trình Tử Xuyên đột nhiên hiện lên: “ Che giấu rất giỏi.”

Gia Lâm Đế, không, phải nói là Hổ yêu nhếch miệng cười một tiếng, không hề sợ nàng: “ Hôm nay ta thật muốn biết năng lực của đồ đệ Cửu Nguyên Sơn, để xem tiểu oa nhi nhà ngươi kế tục được từ sư tổ khai sơn bao nhiêu phần bản lãnh!”

Nghe giọng nói này, có thể nhận ra rằng, hắn quen biết sư tổ khai phái Cửu Nguyên Sơn!

Tiểu linh hồ Lâu Nguyệt Đồng đứng một bên, lỗ tai dựng thẳng, con ngươi đảo qua một vòng, mơ hồ nhìn ra một manh mối nào đó - - Tổ sư

khai phái Cửu Nguyên Sơn? Đó là ai?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 66: Sơ hở

Trong khi Lâu Nguyệt Đồng chán muốn chết nghĩ về cái sư tổ khai phái Cửu Nguyên Sơn kia thì phía bên cạnh, Trình Tử Xuyên đã bắt đầu đánh nhau với Hổ yêu. Hắn cũng cẩn thận hạ một tầng kết giới, tránh kinh động những người trong cung.

Hổ yêu châm chọc khiêu khích: “ Không hổ là tu sĩ chính đạo, thời điểm này còn suy nghĩ đến chuyện bảo vệ bọn chúng?”

Tay phải Trình Tử Xuyên khẽ chuyển, chuôi kiếm hung hăng quất một cái lên ngực Hổ yêu, đau đến mức khiến hắn nhe răng trợn mắt, không để ý đến thân thể của Hoàng Đế nữa, trực tiếp muốn hóa thú! Trình Tử Xuyên thấy vậy liền đưa hai tay lên kết ấn, một đạo bạch quang bao phủ, cứng rắn bức hắn trở về!

Hổ yêu lúc này tiến lùi đều không được, hắn bám lên người Hoàng Đế

nên pháp lực không thể phát huy hoàn toàn, mặc dù nghẹn khuất vì bị đánh nhưng không thể chống lại. Hắn cũng không rõ nếu rời khỏi thân thể Hoàng Đế, liệu mình có phải đối thủ của Trình Tử Xuyên hay không, hơn nữa nơi này còn bị Thiên Đạo hạn chế, một lần sơ ý, ngàn năm tu hành có thể dễ

dàng bị hủy hoại trong chốc lát.

Hai người so chiêu, Hổ yêu vẫn ở thế thượng phong, bất luận Trình Tử

Xuyên đánh thế nào, hắn cũng núp bên trong không ra. Dù sao đây cũng là thân thể của Hoàng Đế, Trình Tử Xuyên không dám nặng tay.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng đứng một bên nhìn, lè cái lưỡi nhỏ khinh bỉ Hổ yêu: “

Này, ngươi không phải Hổ yêu mà là rùa yêu đúng không?”

“ Ngươi nói gì...”

Hổ yêu rống giận, nhưng một câu còn chưa rống hết đã thấy tiểu linh hồ

trừng mắt, một cây roi dài lập tức hiện ra, quất về phía hắn. Nàng hừ một tiếng, nói: “ Thanh Gia có bận tâm đến Hoàng Đế ta cũng mặc kệ! Dám bất kính với ta, ta cắt lưỡi ngươi diệt hồn phách của ngươi!”

Nàng vừa ra tay, uy lực còn mạnh hơn Trình Tử Xuyên một bậc. Hổ yêu bụm mặt lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tức giận nói: ”

Ngươi... chỉ có ngươi được mắng, ta không được mắng sao?” Đến hắn là yêu cũng không bá đạo bằng nàng!

Lâu Nguyệt Đồng lắc lắc cái đuôi, cây ngay không sợ chết đứng, đáp: “

Đương nhiên.”

Nàng tự nhận bản thân có một điểm phi thường, đó chính là từ trước đến nay luôn làm theo ý mình mà không thèm để ý đến người khác. Ta chính là không nói đạo lý, ta chính là bắt nạt ngươi, sao nào? Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi!

Cũng chỉ có Thánh tôn có thực lực áp chế mới có thể khiến nàng yên tĩnh một chút.

Đừng nói nhân giới, Hổ yêu hành tẩu nhiều năm ở Yêu giới cũng chưa từng thấy ai lớn lối thành cái dạng này, ngẫm lại thực lực lúc trước của nàng liền lập tức hồ nghi, hỏi: “ Ngươi không phải linh sủng của tu sĩ này?

Vậy ngươi theo nàng ta làm gì, chi bằng liên thủ với ta, làm thịt nàng, vơ

vét hết bảo vật, không phải sẽ thống khoái hơn sao?” Hổ yêu kích động muốn Lâu Nguyệt Đồng đối phó với “Thanh Gia“.

https://thuviensach.vn

“ Thống khoái, thống khoái cái đầu nhà ngươi á!” Nhân cách quá kém, tiểu ma nữ khó chịu nghiêng đầu, “ Thanh Gia, ngươi còn không mau đánh hắn đi!”

Trình Tử Xuyên cầm chuôi kiếm nhìn về phía Hổ yêu: “ Nếu ngươi rời khỏi thân thể Hoàng Đế, ta tha cho ngươi một mạng.”

“ Nằm mơ!”

Vì vậy...

Ngân quang chiếu sáng trời đêm, khi Tru Tà vừa xuất vỏ, Trình Tử

Xuyên đột nhiên lên tiếng niệm gì đó, từng chữ từng câu lạnh thấu xương, đó chính là đạo kinh mà Hoàng Đế mất nhiều ngày để sao chép.

Vì bị Hổ yêu chiếm cứ thân thể nên hồn phách của Hoàng Đế vẫn luôn mê man, hiện tại nghe âm thanh đạo kinh mà Trình Tử Xuyên niệm liền dần dần tỉnh lại. Long khí bao phủ hồn phách Gia Lâm Đế, theo âm thanh niệm kinh của Trình Tử Xuyên tiến lên đoạt quyền chủ động thân thể cùng Hổ yêu!

Chỉ thấy sắc mặt Gia Lâm Đế lúc đỏ lúc trắng, hai tay bịt tai, dường như

đang phải trải qua một sự thống khổ thật lớn: “ Đừng niệm! Đừng niệm...

Cút.... Yêu nghiệt, cút ra khỏi thân thể trẫm! Câm miệng...”

Giọng điệu Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm, trái lại, người đối diện hắn lại càng như phát điên, một lúc sau, trên đầu Gia Lâm Đế hiện lên hai cái bóng như ẩn như hiện!

“ Trói!” Trình Tử Xuyên phất tay, đồng thời kéo hai người ra ngoài. Hồn phách Gia Lâm Đế ngã nhào xuống đất, còn hồn phách Hổ yêu lại cực nhanh lao lên trời, trong chớp mắt, Trình Tử Xuyên xuất kiếm, kiếm thế

mang sát khí ngút trời trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự, chặt đứt một tay https://thuviensach.vn

Hổ yêu. Bạch quang lóe lên hóa thành lồng giam, vững vàng vây hắn lại trong đó.

Lâu Nguyệt Đồng thấy vậy liền liên tục chớp mắt - - Tu vi của Thanh Gia, so với lần đầu họ gặp gỡ lại tăng lên nhiều!

Lồng giam xoay tròn, thu nhỏ lại rồi rơi xuống tay Trình Tử Xuyên, nhưng hắn không vội xử lí mà lại nhìn về phía Gia Lâm Đế trước, giọng nói hòa hoãn hơn một phần: “ Hoàng Đế phải chịu khổ rồi.”

Sắc mặt Gia Lâm Đế tuy mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sự cảm kích và kích động, hắn vừa định nói gì đó đã thấy Trình Tử Xuyên chỉ một ngón tay, giúp hồn phách quay về thân thể, đưa hắn về tẩm điện.

“ Ơ, không để hắn báo đáp sao?” Tiểu linh hồ hóa thành người, dựa nửa người vào cây chống cằm, “ Khó trách ai cũng nói ngươi tốt, chính đạo các ngươi quả thật không có đầu óc. Nhọc nhằn khổ sở bận rộn nhiều ngày như

vậy, một chút thù lao cũng không được, chao ôi.”

Trình Tử Xuyên nhìn nàng một cái: “ Người gấp phải là ta, không phải là ngươi.” Ngụ ý chính là, ngươi việc gì cũng không làm, còn không biết xấu hổ mà oán hận?

Lâu Nguyệt Đồng đi đến gõ gõ lồng giam nhỏ khiến Hổ yêu đầu óc choáng váng, giọng nói như chế giễu lại không phải chế giễu: “ À, Thanh Gia tiểu sư thúc đại công vô tư!”

Trình Tử Xuyên cũng không có ý định nói một đống đạo lý lớn với nàng, đạo tu và ma tu trời sinh tam quan không hợp, nói cũng không rõ ràng được.

Cũng may, ánh mắt Lâu Nguyệt Đồng rời đi rất nhanh, cười dài mở

miệng: “ Lâu rồi không gặp kẻ thù, tay ta rất ngứa. Hay là ngươi đem tên này giao cho ta đi, bảo đảm đến ngày mai cái gì hắn cũng sẽ nói tường tận.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên đáp: “ Không cần.” Giao hắn cho Lâu Nguyệt Đồng?

Chỉ sợ Hổ yêu ngày mai cũng chẳng còn sống để hắn tức giận.

Lâu Nguyệt Đồng cũng không ép, nhún vai.

Hổ yêu phẫn nộ, liên tục đánh vào lồng giam: “ Lợi dụng thủ đoạn, đánh lén sau lưng! Đây chính là nguyên tắc của chính đạo các ngươi sao? Ta không phục, có bản lĩnh thì thả ta ra, quang minh chính đại chiến đấu!”

Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng gõ một cái, trong lồng giam, một tầng sét to như cái chậu bổ xuống khiến Hổ yêu ngoài khét trong sống, không phục sao? Vậy thì đánh tiếp!

“ Thủ đoạn? Dùng thủ đoạn cũng cần có thực lực! Huống chi ai thèm đánh lén ngươi, tài nghệ không bằng ai, chạy trốn không nổi còn dám ở đây cứng miệng!” Lâu Nguyệt Đồng đưa tay cho hắn thêm vài roi, tiếp tục giáo dục Trình Tử Xuyên, “ Loại này tốt nhất nên lột một lớp da rồi hẵng nói tiếp.”

Trình Tử Xuyên mặt không chút thay đổi, tiếp tục tạo sét.

Tiểu ma nữ hài lòng gật đầu, tiếp tục đánh.

Hai người cùng xuống tay, cuối cùng Hổ yêu bị lăn qua lăn lại đến phát khóc, liên tục kêu thảm thiết: “ Phục, ta phục còn không được sao! Hai vị

cô nãi nãi, các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Lâu Nguyên Đồng híp mắt - - bị đánh còn chưa đủ?

Trình Tử Xuyên đưa tay ngăn nàng không đánh tiếp, hỏi: “ Uyên Vu đang ở đâu?”

Hổ yêu cả kinh, trong lòng tự hỏi tại sao vị cô nương này lại biết Uyên Vu, thốt lên: “ Ngươi hỏi Uyên Vu làm gì?”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng tránh khỏi tay Trình Tử Xuyên, một roi lại quật xuống. Hổ yêu vội vàng chạy trốn: “ Ta không hỏi, không hỏi nữa! Ta và Uyên Vu đối đầu đã nhiều năm, ba năm trước đây không biết hắn phát điên cái gì, tự nhiên truy sát ta khiến ta bất đắc dĩ phải bám vào người Hoàng Đế. Trước đó vài ngày, một tiểu nha đầu đến tìm hắn, ta mượn thân phận Hoàng Đế, bắt giữ nha đầu kia để Uyên Vu đi cứu nàng. Hiện tại họ đều bị

ta nhốt trong cung điện dưới lòng đất. Địa điểm cụ thể, ta, ta có thể mang các ngươi qua, nhưng, nhưng các ngươi phải đảm bảo không được giết ta!”

Trình Tử Xuyên và Lâu Nguyệt Đồng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái - - hiểu.

“ Ta sẽ không giết ngươi.” Trình Tử Xuyên lập một lời thề đơn giản.

Lâu Nguyệt Đồng cũng đảm bảo, lúc này Hổ yêu mới nhẹ nhõm, chỉ về

một hướng.

Đi xuống cung điện dưới lòng đất, hai người lúc này mới hiểu tại sao Hổ

yêu lại có thể vây khốn Uyên Vu. Nơi này có địa hình kì lạ giống tinh tượng, Hổ yêu còn sử dụng năm kiện hung khí để bày ra đại trận Chu Thiên!

(tượng: trong thiên văn Trung Hoa, tượng bao gồm nhật, nguyệt, tinh, thần, phong, lôi, vân, vũ; tinh: sao)

Đại trận Chu Thiên bắt nguồn từ thời đại Hồng Hoang viễn cổ, được Thánh nhân yêu tộc tạo ra, uy lực hiển nhiên không cần bàn đến. Hổ yêu dù sao cũng coi như mang cấp bậc Yêu Vương, tuy trận pháp hắn bày ra không theo kịp đại trận Chu Thiên thật sự nhưng cũng tuyệt không thể

khinh thường, có thể xem là tiểu Chu Thiên trận.

Trình Tử Xuyên nhíu mày, vung tay phá mê chướng. Thân ảnh Uyên Vu dần dần hiện ra, quần áo tóc tai hỗn độn, sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm.

Trong lòng hắn ôm một tiểu cô nương đang hôn mê, một bên chống cự trận https://thuviensach.vn

pháp, một bên che chở cho cô bé nên có chút hơi chật vật, đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi dựng thẳng, đã sớm không còn là mắt người nữa.

“ Uyên Vu.”

“... Thanh Gia?” Uyên Vu ngơ ngác một chút mới chậm rãi quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức hòa hoãn hơn, gấp giọng nói, “ Mau phá trận!

Mau cứu Lan Tự!”

Vẻ mặt Trình Tử Xuyên biến đổi: “ Lan Tự xảy ra chuyện gì?”

Uyên Vu cúi đầu đáp: “... Nàng không còn thở nữa.”

Khi bị nhốt trong sát trận, một khi ngừng thở, hồn phách rời khỏi thân thể lập tức sẽ bị trận pháp công kích chôn vùi, đi Minh giới cũng không tìm được.

Bàn tay cầm Tru Tà Kiếm của Trình Tử Xuyên nắm thật chặt, quay sang hỏi Hổ yêu: “ Ngươi có thể phá trận?”

Hổ yêu lắc đầu: “ Sát trận từ trước vốn đã khó phá, đây là đại trận Chu Thiên, còn là trận pháp đầu tiên ta bày ra, hao phí năm kiện hung khí cực phẩm chính để diệt trừ Uyên Vu, làm sao có thể dễ dàng bị phá như vậy?”

Còn dám nói? Trình Tử Xuyên hất tay ném hắn vào tường, ánh chớp răng rắc lóe lên như chào hỏi. Hắn không thèm liếc mắt nhìn, chằm chằm quan sát trận pháp trước mặt.

“ Đại trận Chu Thiên là cực phẩm truyền thừa của Yêu giới, ta đã nghe qua từ đám lão già kia một chút.” Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nói, “ Trận pháp này có thể phá, nhưng rất tốn thời gian và sức lực, tiểu nha đầu kia sợ

là không chờ được lâu như vậy.”

Xác thực là vậy, Trình Tử Xuyên cũng chỉ lo lắng cho Lan Tự.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng ngược lại không thấy sao cả, mục tiêu chuyến đi này của nàng không phải Lan Tự. Tiểu nha đầu này mặc dù đáng yêu nhưng cũng không thể khiến nàng lo lắng quá nhiều.

Trình Tử Xuyên trầm ngâm một lát, lặng lẽ liếc Lâu Nguyệt Đồng một cái, trong mắt xẹt qua một chút do dự, ngược lại sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc, lúc này liền nghe Uyên Vu nói: “ Lan Tự do ta làm liên lụy, ta có thẹn với nàng, nếu có thể cứu nàng thì không cần bận tâm đến ta.”

Tuy trên mặt hắn không có chút biểu cảm nhưng giọng nói lại vô cùng chân thành.

Trình Tử Xuyên đã quyết định, lên tiếng: “ Theo nguyện ý của ngươi, ta có một cách có thể cứu được Lan Tự.”

“ Xin hãy nói.”

“ Trước kia ta xem sách cổ nên biết một loại khế ước thượng cổ, nếu ngươi có thể kết khế ước này với nàng, tính mạng nàng sẽ có thể bảo hộ.

Chỉ có một chuyện, người và yêu vốn khác nhau...”

Nghe “Thanh Gia” Trình Tử Xuyên nhàn nhạt nói, Lâu Nguyệt Đồng lập tức quay đầu trừng mắt - - Tại sao Thanh Gia cũng biết khế ước thượng cổ?

Khế ước đó rõ ràng chỉ Trình Tử Xuyên mới biết được, chẳng lẽ hai người cùng xem một cuốn sách cổ? Hoang đường!

Hoài nghi trước đó trong lòng Lâu Nguyệt Đồng dâng lên mãnh liệt chưa từng thấy.

Trình Tử Xuyên đã sớm đoán được hậu quả khi nói ra chuyện này, nhưng cũng không còn cách nào, quyết định không biến sắc tùy nàng quan sát, tiếp tục nói chuyện với Uyên Vu. Đối với Lâu Nguyệt Đồng, chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian đến được bước nào hay bước đấy, dù sao hắn https://thuviensach.vn

cũng không nghĩ có thể vĩnh viễn giấu diếm được nàng. Trước mắt, tính mạng Lan Tự là điều quan trọng nhất.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 67: Hoài nghi

“ Đây là... khế ước đạo lữ thượng cổ?” Uyên Vu càng nghe càng thấy không thích hợp, không nhịn được cắt đứt lời giảng giải của Trình Tử

Xuyên.

Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Phải.”

Uyên Vu nhíu mày: “ Lan Tự chỉ là một đứa bé, ta đối xử tốt với nàng nhưng không hề có những ý nghĩ khác, kết khế ước này sợ rằng sẽ trói buộc nàng cả đời. Hơn nữa, yêu nhau khác đường, việc này sẽ bị trời phạt, cứu được nàng nhất thời nhưng không thể cứu nàng cả đời!”

Uyên Vu suy nghĩ rất nhiều, trong mắt hắn, Lan Tự chỉ như một đứa trẻ

sơ sinh, vì giúp hắn cảm nhận được nhân tính thuần túy tốt đẹp nên hắn quyết định bảo vệ nàng, mong nàng cả đời bình an. Nhưng nếu bị trói buộc với hắn, Lan Tự sẽ không còn là một người bình thường, không còn sống vui vẻ an nhàn được nữa.

Đây không phải điều Uyên Vu mong được chứng kiến.

“ Ngươi đừng lo lắng, khế ước này có thể đoạn.” Lời nói của Trình Tử

Xuyên khiến Lâu Nguyệt Đồng liên tục liếc mắt nhìn sang, “ Cứu được Lan Tự, đi Minh giới mượn Tam Sinh Đài sẽ có thể đoạn được.” Cái gọi là trước lạ sau quen, Diêm Vương cũng sẽ không làm khó.

https://thuviensach.vn

Uyên Vu nghe xong không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái, lắng tai nghe Trình Tử Xuyên truyền thụ cách tạo khế ước.

Trình Tử Xuyên dặn dò xong trọng điểm liền bắt đầu nghiên cứu cách động pháp trận. Lúc này, một cánh tay đặt lên vai hắn, Lâu Nguyệt Đồng đi đến, lơ đãng hỏi: “ Khế ước kia ngươi xem được ở đâu?”

“ Tàng thư các Cửu Nguyên Sơn.” Trình Tử Xuyên không biến sắc, nhàn nhạt đáp, “ Tử Xuyên từng mượn ta một cuốn sách cổ, nếu ngươi hiểu kì, sau này có thể tìm hắn tham khảo.”

Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, khẽ cong môi: “ Phải không...”

Nói càng nhiều càng tạo nhiều sơ hở, Trình Tử Xuyên cũng mặc kệ nàng tin hay không, tự nhiên vòng qua nàng, tiếp tục tra xét trận pháp.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng “Thanh Gia”, trong mắt hiện lên nét hồ nghi. Từ khi quen biết Thanh Gia đến giờ, nàng không phát hiện Thanh Gia dùng bất kì phép biến hóa nào, cũng không cho rằng có người có thể che giấu nàng không chê vào đâu được như thế - - nhưng bí ẩn trên người Thanh Gia, thật sự có quá nhiều.

Trong sát trận, một cột sáng hiện lên, Uyên Vu lên tiếng: “ Thiên đạo kiển chứng, bí pháp thượng cổ, lấy máu đổi máu, kết thành khế ước!”

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy, thoáng thất thần, kinh ngạc nhìn hào quang và xiềng xích trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng.

Trình Tử Xuyên cũng khẽ ngẩng đầu, trong lòng có chút rung động.

Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cảnh tượng trong Cổ Linh Mộ, sau đó thay thế bằng hình ảnh tại Tam Sinh Đài, trong lòng dâng lên một chút buồn bã.

https://thuviensach.vn

” Đông đông đông - - “

Nhịp tim yếu ớt của Lan Tự dần dần khôi phục, khuôn mặt trắng bệch cũng dần có chút hồng hào. Uyên Vu sờ ngực, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn từ trước luôn cô độc, nhưng bây giờ lại có thêm chút bận tâm, dường như

phải gánh thêm sức nặng của một sinh mệnh nữa, nói thật, tuy có chút không quen nhưng cũng không quá chán ghét.

Linh lực trong cơ thể Lan Tự được Uyên Vu dẫn dắt bắt đầu chữa trị

thương thế của nàng, mấy ngày sau mới tỉnh lại.

“ Khụ khụ...” Lan Tự ho khan, vừa mở mắt liền cảm thấy có một đôi tay đang vỗ nhè nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên liền lập tức mỉm cười, “ Uyên Vu đại nhân, ngài không sao rồi, thật quá tốt!”

Lâu Nguyệt Đồng ngồi trên thềm đá, lành lạnh nói: “ Để ý một chút đi tiểu nha đầu, hắn không sao, ngược lại ngươi lại có cơ hội được đi dạo địa ngục một lần nha.”

Lan Tự cả kinh, quay đầu nhìn thấy Lâu Nguyệt Đồng: “ Ô, ngươi không phải vị tỷ tỷ kia sao? Tại sao ngươi lại đến đây?” Nàng vô thức nhìn sang bên cạnh, đột nhiên đứng bật dậy, vui vẻ nói, “ Thanh Gia đại nhân!”

Lâu Nguyệt Đồng chậc một tiếng: “ Tiểu nha đầu, tại sao ta lại cảm thấy ngươi gặp được Thanh Gia còn vui hơn gặp được Uyên Vu?”

“ Vui như nhau!” Lan Tự gặp được cả hai người nàng ngưỡng mộ, nàng rất cao hứng có được không.

Quả nhiên là tiểu nha đầu lông cánh còn chưa mọc đủ. Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi, không có hứng thú quay đầu đi.

Trình Tử Xuyên gật đầu: “ Không sao là tốt rồi.”

https://thuviensach.vn

Lan Tự lúc này mới nhớ đến chuyện lúc trước mình bị trọng thương, lúc này lại có thể tự nhiên vận chuyển linh lực, đang cảm thấy kì quái liền nghe Uyên Vu nói: “ Lan Tự, ngươi ngồi xuống, ta nói cho ngươi nghe.”

“ Vâng.” Lan Tự ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống nghe hắn nói, nghe đến đoạn lập khế ước liền lo lắng, “ Khế ước này... gây tổn thương gì cho Uyên Vu đại nhân sao?”

Uyên Vu lắc đầu: “ Nhưng hiện tại ngươi bị trói buộc cùng ta.”

“ Không cần vội, ta hiểu rõ chuyện này là để cứu ta, ta cảm kích còn không kịp.” Lan Tự không hiểu rõ hàm nghĩa thật sự của từ “đạo lữ”, cũng không để ý đến chuyện này, nhìn Uyên Vu cười cười, “ Uyên Vu đại nhân cũng đừng để ý, Lan Tự đều nghe lời ngài.”

Uyên Vu vỗ vỗ đầu nàng, khóe miệng cong lên: “ Ngoan.”

Lâu Nguyệt Đồng nhìn tình cảnh hài hòa này mà nghiến răng: “ Tiểu nha đầu, ngươi là người Cửu Nguyên Sơn, nếu sư phụ ngươi biết ngươi làm bạn cùng yêu sẽ không đuổi ngươi ra khỏi môn phái chứ?”

“ Sẽ không, sư phụ không phải người không biết phân biệt, huống chi...”

Khuôn mặt Lan Tự đầy vẻ tín nhiệm, “ Có Thanh Gia đại nhân ở đây nha.”

Nha đầu này lá gan quá lớn, dọa không nổi.

Trình Tử Xuyên không ngừng phá giải trận pháp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu nói với Lâu Nguyệt Đồng: “ Vì sao ngươi cứ thích bắt nạt người khác?”

Lâu Nguyệt Đồng cây ngay không sợ chết đứng: “ Đương nhiên ta thích bắt nạt người khác rồi, chẳng lẽ ngươi thích bị người khác bắt nạt?”

“ Nhàn rỗi như thế, không bằng qua đây giúp ta.”

https://thuviensach.vn

“ Không giúp!”

“ Vậy thì ngậm miệng.”

Lâu Nguyệt Đồng liếc xéo hắn, xoay xoay cổ tay: “ Lặp lại lần nữa?”

“ Thanh Gia đại nhân, tháng trước, Trình Diệu sư thúc và Huyền Dự sư

thúc tổ vây công bằng hữu của người, khiến hắn rơi xuống đáy vực Không Không, sống chết không rõ!” Lan Tự đột nhiên hét toáng lên, “ Khi đó Phó thiếu cung chủ cũng ở đó, con vẫn muốn báo cho người nhưng người không hề xuất hiện, vị Trình đạo hữu kia, hắn...”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày thầm nghĩ: “ Khó trách ngày đó ngực Trình Tử Xuyên có một vết kiếm, hóa ra là Xích Hoàng Kiếm! Tên ngu ngốc này!”

Trình Tử Xuyên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến: “ Tại sao ngươi biết được?”

“ Khi đó con cũng ở đấy!” Lan Tự nói, “ Nhưng không biết chi tiết, người có thể đi hỏi Phó thiếu cung chủ!”

“ Được. Ta đi tìm chưởng môn hỏi về ngươi, nghe nói có người thấy ngươi đi cùng Uyên Vu, sát hại đệ tử đồng môn...”

“ Không! Con tuyệt đối không có!” Lan Tự vội vàng lắc đầu, “ Uyên Vu đại nhân cũng không có!”

Uyên Vu thấy vẻ mặt kinh hoàng của nàng cũng mở miệng nói: “ Lan Tự

đi cùng ta, khó tránh gặp tranh chấp, đi đường đều tránh đồng môn.”

Trình Tử Xuyên gật đầu, cũng hiểu được đại khái nguyên nhân Lan Tự

bị nhắm vào. Một mặt là vì Trình Diệu có xung đột với chưởng môn, còn nữa, chỉ sợ Lan Tự làm việc có chút sơ hở nên bị Trình Diệu phát giác, muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng.

https://thuviensach.vn

Trầm tư một lát, Trình Tử Xuyên chậm rãi nói: “ Lan Tự, ngươi tạm thời đi theo Uyên Vu, đừng về Cửu Nguyên Sơn.”

“ Chuyện này...” Lan Tự thông minh, cũng đoán được một hai nên nghe lời gật gật đầu, “ Vâng.”

Lâu Nguyệt Đồng nghịch một sợi tóc, mắt chớp chớp: “ Thanh Gia, xem ra các ngươi nội chiến rất nghiêm trọng, có muốn liên thủ cùng ta diệt trừ

Trình Diệu trước không?”

“ Nhưng hắn là Thánh tôn chuyển thế.”

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy liền giận dữ, cười lạnh nói: “ Ta không tin ngươi không nhìn ra hắn là giả. Ngươi là đang vũ nhục ai?”

Cũng không phải nàng bất bình vì Trình Tử Xuyên mà vì Thánh tôn còn treo trên đầu một cái danh là sư phụ của nàng đấy, nói Trình Diệu là Thánh tôn chuyển thế, đem Nguyệt ma quân nàng đặt ở đâu?!

Trình Tử Xuyên nghe vậy giật mình làm sai một bước, đành phải thử phá trận một lần nữa: “ Nếu là giả, ngươi tức giận làm gì?”

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày: “ Ngươi coi như ta trút giận vì Trình Tử

Xuyên là được.”

Trình Tử Xuyên ngẩn ra, dường như cảm thấy lời nói này có chút buồn cười: “ Các ngươi không phải đã chia tay rồi sao?”

“ Một ngày là người của ta, cả đời là người của ta.” Lâu Nguyệt Đồng lườm một cái, thong thả ung dung hừ một tiếng, “ Chia tay rồi cũng chỉ có ta mới được bắt nạt hắn, trở mặt rồi cũng chỉ có ta mới được giết hắn, làm sao?”

“...” Trình Tử Xuyên thề, hắn một chút cũng không cảm động!

https://thuviensach.vn

“ Nếu có một ngày hắn thích người khác thì sao?”

“ Sẽ không.”

Trình Tử Xuyên: “ Vì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng hếch cằm cười ngọt ngào: “ Vì trước khi hắn thích người khác, ta đã giết chết hắn rồi.”

Lan Tự ngây ngốc trong trận, thấy bộ dạng nàng tươi cười liền không nhịn được rùng mình một cái, đưa tay kéo tay áo Uyên Vu: “ Uyên Vu đại nhân, vị tỷ tỷ này cười rất xinh đẹp, nhưng tại sao ta lại cảm thấy đáng sợ?”

Uyên Vu đáp: “ Khi nàng không cười nghĩa là đang nghĩ đến ngươi.”

“ A...” Lan Tự vỗ vỗ ngực, “ Vậy ta không sợ nữa.”

Uyên Vu an ủi vỗ đầu nàng.

Trình Tử Xuyên: “...”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 68: Truyền thừa

Lâu Nguyệt Đồng giống một bông hoa độc xinh đẹp, chỉ cần bị nàng hấp dẫn, chạm vào một cái liền biến thành con mồi của nàng, vĩnh viễn đừng mong chạy thoát.

Tính tình nàng tuy thô bạo nhưng lại rất có kiên nhẫn - - Trình Tử Xuyên phá trận pháp mất hơn nửa tháng, Lâu Nguyệt Đồng cũng yên lặng ở bên cạnh hắn hơn nửa tháng, liên tục quan sát thăm dò.

Một bên phá trận một bên ứng phó tiểu ma nữ, tuy Trình Tử Xuyên không biểu hiện ra những cũng có chút cảm thấy mệt mỏi.

“ Gần đây ta xem thiên tượng, tối nay là thời cơ tốt nhất để phá trận.

Uyên Vu, Lan Tự, các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”

“ Ngươi yên tâm.” Uyên Vu và Lan Tự cùng gật đầu.

Trình Tử Xuyên hai tay kết ấn chỉ lên trên, nóc nhà thoáng chốc trở nên trong suốt, bầu trời đêm huyền bí, những ngôi sao nhỏ lóe lên, dấu hiệu khả

quan. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Lâu Nguyệt Đồng.

Lâu Nguyệt Đồng sờ cằm, mở trừng hai mắt: “ Muốn ta hỗ trợ?”

Trình Tử Xuyên mặt không thay đổi gật đầu.

“ Có thể.” Lâu Nguyệt Đồng cười xấu xa quan sát hắn, “ Ngươi thỉnh cầu ta đi.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không cảm thấy chút thẹn thùng nào, lạnh nhạt nói: “

Nhờ ngươi hỗ trợ.”

“ Đây là thái độ thỉnh cầu ta?” Lâu Nguyệt Đồng nhấn mạnh vào hai chữ

“thỉnh cầu”.

“ Không.” Trình Tử Xuyên nói, “ Ngươi làm mẫu một lần?”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, đi tới kéo dây lưng rũ xuống trên áo hắn: “

Làm mẫu à...” Vừa cười ngọt ngào liền lập tức lạnh mặt: “ Nghĩ hay lắm!”

Không giúp thì thôi, Trình Tử Xuyên kéo lại y phục, sớm đã đoán được phản ứng này của tiểu ma nữ, vừa rồi hắn hỏi cũng chỉ thuận miệng, cũng không lộ vẻ thất vọng.

Lâu Nguyệt Đồng thấy hắn ngồi xuống tĩnh tọa liền lười nhác dựa vào cạnh tường, phát giác ánh mắt Lan Tự đang nhìn qua liền lơ đãng hỏi: “

Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì?”

Lan Tự sợ hết hồn, cầm lấy cánh tay Uyên Vu trốn ra phía sau hắn, ý là -

- Ta không nhìn ngươi!

Uyên Vu: “...”

Đợi đến khi Lâu Nguyệt Đồng thu hồi ánh mắt, Lan Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết rõ vì sao, từ lần gặp mặt đầu tiên nàng đã rất sợ vị tỷ

tỷ này, về sau biết được Lâu Nguyệt Đồng là người trong ma đạo lại càng sợ. Nhưng trong thâm tâm, Lan Tự vẫn rất thích Lâu Nguyệt Đồng, vì nàng cảm thấy Lâu Nguyệt Đồng đặc biệt lợi hại, hơn nữa còn là người tiêu sái nhất mà nàng gặp qua, vô cùng khiến người ta hâm mộ.

Đêm khuya, trăng khuất, tinh tượng hội tụ.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên sau khi khống chế Hổ yêu liền bắt hắn ra ngoài phá trận.

Hổ yêu khóc không ra nước mắt, trận pháp khổ sở nhọc nhằn lắm mới bày ra được, còn chưa giết được kẻ thù đã bị ép gỡ xuống, dù sao cũng phải cho hắn biết uy lực đã chứ!

Cũng không biết có phải nghe được tiếng lòng Hổ yêu hay không, Trình Tử Xuyên bắt Hổ yêu thực hiện chưởng lực đầu tiên, chuyện này khiến Hổ

yêu muốn khóc cũng khóc không được.

” Uyên Vu!”

Ngón tay Trình Tử Xuyên có ánh sao chói lóa, hướng lên trời điểm một cái, dẫn động quỹ đạo của tinh tượng. Vô số ánh sao chiếu xuống, cùng lúc đó, Uyên Vu động thủ, cố gắng điều khiển để Lan Tự có thể thấy dễ chịu nhất.

Đại trận Chu Thiên vốn là lợi dụng lực tinh tú, Hổ yêu bày trận vì không rõ điểm này nên có thể coi đây là điểm yếu.

Đột nhiên, Lâu Nguyệt Đồng đứng lên: “ Tinh tượng loạn.” Điều đó cũng có nghĩa là trận pháp loạn.

Trình Tử Xuyên cầm Tru Tà Kiếm, cắn ngón tay nhỏ máu vào thân kiếm, sau đó cực nhanh kết ấn, kiếm chỉ thẳng lên trời, trong tích tắc, tất cả ánh sao đều như bị hắn dẫn dắt, hội tụ về phía Uyên Vu.

“ Bùm!” Một kiện hung khí bị phá hủy.

Uyên Vu nhân cơ hội chụp lấy, phá được một cái khe, dùng toàn bộ sức lực chống đỡ: “ Lan Tự, ngươi ra ngoài trước!”

”Uyên Vu đại nhân!”

“ Đi!”

https://thuviensach.vn

Lan Tự sợ hãi cắn chặt môi nhưng không hề do dự nữa, xoay người nhảy ra ngoài. Uyên Vu tăng thêm một phần sức lực, phun ra một búng máu.

“ Uyên Vu đại nhân!” Ngực Lan Tự bỗng chốc đau nhói, nước mắt ào ào chảy ra.

Trình Tử Xuyên thấy vậy, bàn tay lại điểm một cái lên thân kiếm, chuyển toàn bộ lực lượng xung quanh Uyên Vu về phía mình.

“ Vật đổi sao dời... Thanh Gia, ngươi không muốn sống nữa rồi!” Thần sắc Lâu Nguyệt Đồng cuối cùng cũng thay đổi, Thanh Gia đang lợi dụng lực tinh tú của trận pháp, hoàn toàn chuyển dời lực lượng về phía bản thân, nếu quá giới hạn chịu đựng, nàng nhất định sẽ bị nghiền nát!

Trình Tử Xuyên giương mắt, vết rách kia càng lúc càng lớn: “ Uyên Vu, ngươi cũng ra!”

“ Có thể ngươi sẽ...”

“ Mau!” Trình Tử Xuyên mới chỉ phun ra một chữ, khóe miệng đã có tia máu tràn ra, sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên rất bất mãn với sự chần chừ

của hắn.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, thấp giọng nói một câu “Phiền toái”, lách mình đến, xích đen vung ra biến thành bản trạng đỡ lấy lực lượng trên đầu Uyên Vu, hắn lập tức nhảy từ trong trận ra.

Trình Tử Xuyên đưa mắt nhìn Lâu Nguyệt Đồng, tựa hồ nhàn nhạt cười một cái.

Sau đó, Lâu Nguyệt Đồng và những người khác chỉ cảm nhận những lực lượng vừa rồi dần dần biến mất, thứ có thể nhìn thấy cuối cùng là hình ảnh Thanh Gia cầm kiếm, quanh thân mơ hồ có một pháp lực huyền diệu dâng lên, một kiếm đánh xuống lực tinh tú vừa dẫn động xung quanh đại trận https://thuviensach.vn

Chu Thiên, ánh sao mênh mông tràn ra như nước biển, dường như muốn cắt ngang bầu trời đêm.

Pháp lực đó là... Đạo lực sao?

Cách quá xa, khó thể phân biệt.

Lâu Nguyệt Đồng trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói: “ Thanh Gia...”

Đến khi hết thảy ánh sao đều biến mất, nơi đây đã trở thành một đống hoang tàn. Động tĩnh lớn như vậy không chỉ làm kinh động đến Hoàng đế

mà còn làm kinh động đến tất cả dân chúng thành Trường An, đêm đó, tất cả mọi người đều chứng kiến được ánh sao ngút trời, không gì xinh đẹp bằng, cũng không gì đáng sợ bằng.

Bên dưới chân núi ngoài thành, Hổ yêu ngã xuống đất thở phì phò, yêu lực mất hết, hắn không thể duy trì hình người, bỗng chốc hóa nguyên hình.

Uyên Vu che chở cho Lan Tự, tiêu hao một lượng lớn yêu lực, nhưng hắn mạnh hơn Hổ yêu nên vẫn có thể duy trì hình người.

Lan Tự nhìn về một hướng, khóc lớn: “ Thanh Gia đại nhân tại sao còn chưa ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: “ Nàng có suy tính, sẽ không làm nếu không nắm chắc.” Nói xong liền ngồi xuống tĩnh tọa tại chỗ, chờ Thanh Gia đuổi theo.

Quả nhiên, sáng hôm sau, thân ảnh Thanh Gia hiện ra trong nắng sớm.

“ Thanh Gia đại nhân!” Lan Tự chạy đến đầu tiên.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn nhìn: “ Ta còn tưởng ngươi chết ở bên trong rồi.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không nói gì, nếu đã dám phá trận, đương nhiên hắn đã nắm chắc. Dừng một chút, hắn nói: “ Còn phải đa tạ ngươi giúp đỡ.”

“ Ta không giúp ngươi.” Lâu Nguyệt Đồng lười biếng nằm sưởi nắng, “

Chỉ là hiếu kỳ uy lực của trận pháp kia thôi, ai ngờ lại không ra gì thế này.”

Trước sau như một khẩu thị tâm phi.

Trình Tử Xuyên liếc qua Hổ yêu và Uyên Vu: “ Tối hôm qua gây ra động tĩnh quá lớn, cần tìm một nơi...”

“ Đến Thiên Lâm Thành đi.” Lâu Nguyệt Đồng đã hoàn toàn biến Phi Diêm Các của Tô Duyên thành chỗ nghỉ ngơi.

Trình Tử Xuyên gật đầu, đưa tay thả ra linh khí bay trong không trung, hướng Thiên Lâm Thành mà đi.

Từ khi Lâu Nguyệt Đồng nhìn ra được thân phận của Tô Duyên, Thương Nhai đã truyền tin nhắc nhở, nhưng đến khi nàng gặp lại Lâu Nguyệt Đồng vẫn tươi cười nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi nào. Đối với chuyện này, Lâu Nguyệt Đồng vẫn rất thưởng thức.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Uyên Vu, Trình Tử Xuyên bảo Lan Tự ra vườn, vứt Hổ yêu xuống bên cạnh nàng: “ Đây là đầu sỏ gây nên chuyện năm đó tại thôn Bích Liễu, giao hắn cho ngươi xử lí, cũng là xử lí tâm ma trong lòng ngươi.”

Lan Tự ban đầu còn không hiểu, sau khi nghe xong liền sững sờ, sắc mặt trắng bệch.

Lâu Nguyệt Đồng ngồi một bên, cũng không quản chuyện này có phải chuyện nàng nên nghe không, phối hợp rót một chén trà, chậm chạp nhấm nháp.

https://thuviensach.vn

Hổ yêu biến thành hình người khóc lóc: “ Tối hôm qua ta đã giúp ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn như thế!”

“ Sát trận vốn là do ngươi bày ta, nếu không phải Thanh Gia đại nhân thu phục ngươi, ngươi sẽ gấp rút giúp chúng ta phá trận sao?” Lan Tự oán hận trừng mắt hắn, “ Năm đó mấy trăm mạng người của thôn Bích Liễu, ngươi giải thích thế nào?”

“ Ngươi muốn trách thì hãy trách Uyên Vu!” Hổ yêu bị Trình Tử Xuyên trói chặt, muốn chạy trốn cũng không được, vội la lên, “ Nếu không phải muốn ép hắn xuất hiện, ta cũng sẽ không ra lệnh cho thuộc hạ tàn sát thôn!”

“ Ngươi... Lạm sát kẻ vô tội còn ngụy biện!”

Lan Tự tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, Trình Tử Xuyên hất tay đem Tru Tà Kiếm ném cho nàng, không nói một câu.

Lan Tự nhận lấy, bàn tay run rẩy tuốt vỏ kiếm, hồi tưởng lại những người năm đó chết thảm trước mặt nàng, hốc mắt lập tức ửng đỏ: “ Ta... ta đã từng thề nhất định phải báo thù, hôm nay, ngươi nợ máu thì hãy trả bằng máu đi!”

“ Không, đừng giết ta!”

Lan Tự trợn mắt, hung hăng vung kiếm chém xuống. Hổ yêu vốn là nỏ

mạnh hết đà, một kiếm này, vậy mà lại không chém xuống người hắn.

” Ngươi khóc cái gì?” Trình Tử Xuyên hỏi.

“ Con có thể báo thù, nhưng người đã chết không thể quay về.” Lan Tự

buông kiếm ngã ngồi xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế, “ Một chút ý nghĩa cũng không có!”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút khẽ hoảng hốt.

“ Chưởng môn từng nói với ta, trong lòng ngươi có tâm ma, trở ngại việc tu luyện của ngươi, nếu ngươi không thể vượt qua sẽ chỉ có thể dừng bước tại đây.” Trình Tử Xuyên đi tới, nhẹ giọng nói, “ Lan Tự, có thể biến tâm ma trở thành xiềng xích của ngươi, vậy ngươi hẳn là chưa từng có quyết tâm từ trước đến nay.”

Lan Tự ngẩng đầu lên nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng có chút buông lỏng, cuối cùng sa vào một trạng thái kì diệu khiến nàng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và an bình đến thế.

“ Tỉnh ngộ?” Lâu Nguyệt Đồng thấy Trình Tử Xuyên thiết hạ kết giới liền cười cười, “ Không nghĩ đến nha đầu mềm yếu này vẫn có chút tính kiên nghị.”

“ Nàng không mềm yếu, là thiện tâm.”

“ Ồ? Ngươi để nàng tự mình giải quyết kẻ thù là đang khảo nghiệm nàng?” Lâu Nguyệt Đồng nói trúng tim đen, “ Ngươi còn cho nàng mượn Tru Tà Kiếm, thế nào, muốn tiểu nha đầu này gánh vác tương lai Cửu Nguyên Sơn sao?”

Trình Tử Xuyên ngẩng đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng, từ chối cho ý kiến.

“ Ý thức trách nhiệm thật cao, ngươi đã nhọc lòng rồi, không hổ là Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn nha.” Lâu Nguyệt Đồng như

chế giễu lại không phải chế giễu, nàng đã đoán trúng tâm tư Trình Tử

Xuyên - - cho dù Cửu Nguyên Sơn có bị Trình Diệu chơi đùa đến chán, có đệ tử như Lan Tự ở đây, sự truyền thừa vĩnh viễn sẽ không biến mất.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không thèm để ý sự châm chọc khiêu khích của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Tru Tà Kiếm. Thanh kiếm này không thể

vĩnh viễn đi theo Thanh Gia, vì Thanh Gia đến bây giờ chưa từng tồn tại, cũng nhất định sẽ biến mất. Vì thế, hãy để một Thanh Gia khác thay thế đi.

Thân kiếm khẽ run như đang khóc ròng, có lẽ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân.

Thánh tôn khi xưa sinh ra vì lục giới, không phải vĩnh viễn gánh trách nhiệm trên vai đó sao? Cho dù lạc hạ, hắn cũng muốn bảo vệ trật tự lục giới, thiên hạ an bình.

Lâu Nguyệt Đồng trầm mặc một hồi, đột nhiên đưa tay lên mặt “Thanh Gia” Trình Tử Xuyên lôi kéo vài cái.

“ Ngươi làm gì thế?” Trình Tử Xuyên nhíu mày, ngăn tay nàng lại.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn thật sâu vào mắt hắn, nàng nghĩ, vì sao đến bây giờ nàng vẫn chưa thể nghiêm túc ngắm nhìn đôi mắt này? Không có mặt nạ che, mặt đối mặt, hết thảy đều không thể che giấu, nhưng nàng vẫn vô pháp xác định đáp án.

Tĩnh lặng như mặt hồ nhưng phảng phất cất giấu một ngọn núi lửa, có thể vĩnh viễn không bộc phát, cũng có thể lập tức bùng nổ.

Lâu Nguyệt Đồng hờ hững tựa người vào bàn đá, cực kỳ thong thả hỏi: “

Thanh Gia, hiện tại đối mặt với ta, thực sự là ngươi sao?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 69: Thật hư

“ Thanh Gia là Thanh Gia, chẳng lẽ còn có Thanh Gia giả?”

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy, gõ lên mặt bàn vài tiếng: “ Có.”

Nàng chỉ nói một từ “có”, không cử động cũng không giải thích, tự dưng khiến người ta rợn tóc gáy.

Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: “ Phải không?”

Hai người hai mắt nhìn nhau, không hề né tránh. Ánh mắt cả hai đều vô cùng phẳng lặng, hoặc có thể nói, đều che giấu rất tốt, sâu không lường được.

Rất lâu sau đó, bàn tay của Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt bắt đầu có một chút không kiên nhẫn như có một cơn bão sắp hội tụ. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ cắt đứt bầu không khí có vẻ

ngưng trọng, Tô Duyên từ khúc quanh phía trước thò ra một cái đầu, sau đó chậm rãi đi ra, mím môi cười nói: “ Không quấy rầy chứ?”

Vì Lâu Nguyệt Đồng biết được thân phận của nàng nên Tô Duyên cũng có chút cố kỵ, tuy ngoài mặt không đổi nhưng thái độ lại có thêm một chút tôn kính.

Sợi dây cung được buông lỏng, áp lực lặng lẽ tản đi.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cười một tiếng, lắc lắc tay: “ Có chuyện gì?” Tô Duyên nếu có rảnh rỗi cũng sẽ không tự tiện đến đây.

Quả nhiên, Tô Duyên hướng về Lâu Nguyệt Đồng gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía “Thanh Gia”, cúi người bái phỏng: “ Phó thiếu cung chủ

từng ủy thác ta hỏi thăm tung tích của đạo hữu, ngày đó sắc mặt hắn rất không tốt, ta đoán hắn có chuyện quan trọng muốn nói nên vừa rồi đã báo cho hắn, nếu làm phiền thì xin đạo hữu thứ lỗi.”

Nghe được tên Phó Diễn Chi, vẻ mặt Trình Tử Xuyên hòa hoãn hơn: “

Không sao, hắn đang ở đâu?”

Tô Duyên liền xoay người ra ngoài, một lát sau đã thấy Phó Diễn Chi đi tới. Dung mạo của hắn tuấn tú trước sau như một, thân hình gầy đi không ít, chiếc quạt xếp thường cầm trên tay cũng đã không cánh mà bay. Hình như gần đây hắn có gì đó ưu tư, trên mặt đã không có sự phong lưu vui vẻ, nhìn qua thành thục và chững chạc hơn nhiều.

“ Ngươi... tiểu ma nữ?” Phó Diễn Chi không nghĩ có thể gặp Lâu Nguyệt Đồng ở đây, vẻ mặt nứt ra một cái.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn nhìn hắn: “ Đã lâu không gặp, hình như ngươi đã gặp chuyện gì phiền toái, xanh xao đầy mặt.”

“ Ngươi ngược lại lại hết sức tiêu dao.” Phó Diễn Chi không rõ đang khóc hay đang cười, hết sức trào phúng lạnh lùng mở miệng, “ Tử Xuyên chết rồi, ngươi biết không?”

“ Nếu là vì hắn, ngươi thương tâm vô ích rồi.” Lâu Nguyệt Đồng cười cười, “ Hắn rất tốt.” Nói xong, nàng còn không biết vô tình hay cố ý ngắm

“Thanh Gia” một cái, “ Thanh Gia, ngươi nói xem?”

Phó Diễn Chi vốn đang định thăm dò nàng, nghe giọng nói này liền không khỏi cau mày lại, cũng nhìn sang.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không chấp nàng, nhẹ nhàng nói: “ Phó thiếu cung chủ, những gì ngươi muốn nói, Lan Tự đều đã báo cho ta.”

Phó Diễn Chi ngẩn ra: “ Tử Xuyên... thật sự không chết? Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị Trình Diệu đâm một kiếm, rơi xuống vực Không Không...”

Trình Tử Xuyên không định nói rõ với hắn mà chỉ nói: “ Phó thiếu cung chủ, nếu ngươi tin hắn thì không cần tiếp tục thương tâm nữa.”

Nghe vậy, Phó Diễn Chi liền thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật từ lúc Lan Tự

khuyên giải khi đó, trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ là hiện thời nghe Thanh Gia nói mới thật sự an định lại. Vị Thanh Gia tiểu sư thúc này có khí chất hết sức tương tự với Tử Xuyên, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà hắn vừa thấy nàng đã cảm thấy có thể tin cậy.

“ Tên khốn kiếp này luôn làm người ta lo lắng!” Phó Diễn Chi vuốt vuốt con mắt ửng đỏ, giận dữ nói thầm một câu, lại ngẩng đầu hỏi, “ Trình Diệu kia đâu?”

Phó Diễn Chi không phải là người ngu dốt, chuyện đã đến mức này đương nhiên có thể nhìn ra Trình Tử Xuyên cố ý giả chết để lừa Trình Diệu. Ngẫm lại trước kia, lần nào Trình Tử Xuyên cũng có bản lĩnh diệt trừ

Trình Diệu nhưng đều hạ thủ lưu tình như có gì cố kỵ, từng bước từng bước đẩy Trình Diệu vào một kế hoạch đã sắp đặt sẵn.

Phó Diễn Chi tức giận nói thêm: “ Ta không rõ Tử Xuyên đang tính chuyện gì, nhưng chẳng lẽ lại để Trình Diệu coi trời bằng vung, lừa đời lấy tiếng sao?”

“ Còn có thể tính chuyện gì? Hừ, còn dám dùng phương thức tự mình hại mình, không phải chỉ vì hai cái mạng sao.” Lâu Nguyệt Đồng không cho là đúng nhếch miệng.

” Hai cái mạng?” Phó Diễn Chi ngẩn người.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên lãnh đạm nói với nàng: “ Đương nhiên hắn không ‘sát phạt quyết đoán’ như Nguyệt ma quân ngươi rồi.”

Lâu Nguyệt Đồng không dại dột đến mức đem những lời châm chọc này nghe thành khen tặng, cũng lạnh lùng nói: “ Ngươi nói không sai, nếu là ta, ta sẽ không để bản thân bị hai cái hồn phách bó tay bó chân. Đầu tiên ta sẽ

giết Trình Diệu, sau đó quay lại Thiên Ngoại Thiên, cho dù lúc đó Trình Yến và Phó Tiếu Lăng hồn phi phách tán cũng sẽ có Thần quân để hắn tiếp khách, so với việc bị người ta bóp để uy hiếp chính hài tử mà mình yêu thương, ngươi cảm thấy họ sẽ thích cái nào hơn?”

Trình Tử Xuyên lặng im một lát, lắc đầu nói: “ Ngươi có thể như vậy là vì họ không phải người ngươi thật sự để ý.”

“ Người ngươi thật sự để ý?” Lâu Nguyệt Đồng lặp lại vài lần, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, lẩm bẩm tự nói, “ Đi một vòng quanh trần gian, hắn lại càng thêm có tình.” Có lẽ, đến bây giờ, nàng vẫn không thật sự

hiểu được Thánh tôn, nếu thật sự vô tình, hắn sẽ không phá lệ vì nàng, sẽ

không vì lục giới mà gánh vác trách nhiệm trên lưng.

Lâu Nguyệt Đồng nhớ đến Trình Tử Xuyên khi ở Hỗn Độn biên giới, hắn lạnh lùng, lại nhớ đến khi nàng biến thành tiểu miêu bên cạnh hắn, hắn dịu dàng, không khỏi nói ra: “ Ta còn tưởng hắn đã nhập vô tình đạo.”

Trình Tử Xuyên không nói, tình đạo hay vô tình đạo chỉ như đi khác đường mà thôi, kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, mà Trình Tử Xuyên hắn, chưa từng phân biệt những thứ này.

” Đợi... đợi chút!” Phó Diễn Chi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức giậm chân, cả kinh kêu lên, “ Các ngươi mới vừa nói ai? Tiếu Lăng cô cô và dượng của ta? Bọn họ không phải đã... qua đời rồi sao?”

“ Đã qua đời, chỉ là hồn phách bị giam cầm, không thể nhập luân hồi.”

https://thuviensach.vn

Cho nên, cho nên Tử Xuyên mới bị trói buộc?

Một vệt sáng chợt xoẹt qua đầu, sau khi đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi vào nhau, Phó Diễn Chi “a” một tiếng, lẩm bẩm nói: “ Hai vợ chồng Tiếu Lăng cô cô thu dưỡng Tử Xuyên, Trình Diệu đoạt căn cốt của Tử

Xuyên, sau lưng Trình Diệu là Thần quân thao túng, Tử Xuyên là Thánh tôn chuyển thế... Là Thần quân muốn đối phó với Thánh tôn?” Nói xong câu cuối cùng, hắn đã quá sợ hãi.

Lâu Nguyệt Đồng cười khẽ: “ Đầu óc của ngươi cuối cùng cũng thanh tỉnh được một chút.”

“ Là tên Thần quân nào, tại sao hắn dám... Tại sao hắn phải làm vậy? Tại sao phải diệt trừ tín ngưỡng của tất cả mọi người? Hắn là thần, vì thế có thể

thao túng con rối lừa đời lấy tiếng, đùa bỡn mọi người trong tay hay sao?”

“ Thần cũng có ham muốn cá nhân, ngươi đã nói ra được đáp án - - tín ngưỡng.” Lâu Nguyệt Đồng mặt mày lương bạc, giọng nói bình thản, “

Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn. Nghe xem có bao nhiêu vinh hạnh và uy phong! Nhưng sau câu này, vĩnh viễn sẽ còn một câu nữa: Thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao. Lục giới trước kia, thần chính là tín ngưỡng, nhưng sau khi lục giới thay đổi, thế nhân chỉ biết đến Thánh tôn, không biết đến Thần quân, đây là điều đầu tiên. Lực lượng thần ma cường đại, khi còn ở

thời đại Tam giới luôn tùy ý làm bậy khiến Thiên Đạo không thể quản thúc, không thể không hạ xuống Diệt thế lôi kiếp khiến Thánh tôn và Thiên Bi ra đời, vì thế sau này, thần ma có lợi hại hơn nữa cũng không dám tiếp tục làm bậy khi Thánh tôn như một ngọn núi áp chế trên đỉnh đầu... Nếu là ta, ta cũng muốn lật đổ hắn.”

Huống chi là Chiến thần đứng trên vị trí cao nhất Thần giới với khát vọng chiến tranh và thắng lợi.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi càng nghe càng tức giận, nhịn không được cãi cọ: “ Nếu Thánh tôn có tư tâm, hắn đã sớm không phải chúa tể lục giới! Nhưng hắn không có, hắn sống trên Thiên Ngoại Thiên ngàn vạn năm, bảo vệ Thiên Bi, chưa từng có chút ý niệm nào khác... Còn ai có thể làm được như hắn?”

Nói đến điểm này, Lâu Nguyệt Đồng rất tán thành cũng thật bội phục, nói: “ Cho nên ngàn vạn năm nay cũng chỉ có một Thánh tôn.”

” Các ngươi nguyên một đám duy ngã độc tôn mộng tưởng hão huyền, hắn cái gì đều không làm cũng có thể thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt các ngươi, chuyện này còn có đạo lý hay không?”

” Đạo lý? Ngươi nói đạo lý với ta? Buồn cười, mới vừa khen ngươi đầu óc thanh tỉnh, bây giờ lại bị nước vào rồi? Hắn sinh ra vì Thiên Bi, vẫn luôn mang quan hệ cộng sinh, không phải ai cũng cam tâm tình nguyện bồi hắn làm Thánh! Cũng như vậy, các ngươi thích thiên hạ thái bình, ta thích đảo loạn lục giới!”

“ Ngươi! Quả thật không thể nói lý với ngươi!”

“ Không phục? Hắn phải cố gắng lắm mới giết được ta, ngươi nghẹn chết đi.”

Phó Diễn Chi bốc hỏa đến suýt ngất, luận về công phu miệng lưỡi, hắn vĩnh viễn không phải đối thủ của tiểu ma nữ.

Lâu Nguyệt Đồng nói xong cũng đứng dậy, không nói bất kỳ lời nào, thân hình chợt lóe, người liền biến mất.

“...” Phó Diễn Chi nhíu mày, “ Ma đạo và chính đạo hiện tại không đội trời chung, nàng ta đến đây làm gì?”

Trình Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn ấm trà còn nóng: “ Lá gan của nàng quá lớn, muốn quậy tung nước lặng.”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi nghe không hiểu, nhưng thời gian cho hắn suy nghĩ không có nhiều, lúc này, Tô Duyên báo tin, nói không thấy Uyên Vu đâu nữa!

Lan Tự đang trong quá trình tỉnh ngộ hình như cũng có cảm giác, cau mày.

Trình Tử Xuyên thản nhiên nói: “ Tĩnh tâm. Hắn sẽ về.”

Vẻ mặt Lan Tự liền khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục đột phá cảnh giới.

Uyên Vu đi theo Lâu Nguyệt Đồng ra khỏi Phi Diêm Các, trời nắng, mặt trời mới mọc, hắn vẫn nghiêm mặt như thường: “ Lần đầu tiên đánh nhau, ta chỉ cảm thấy ngươi lợi hại dị thường, không ngờ ngươi đúng là Nguyệt ma quân đại danh đỉnh đỉnh, thất kính rồi.”

Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt và giọng nói của hắn đều biểu lộ rõ ràng - -

Ngươi có phải Nguyệt ma quân hay không đều không khác nhau lắm, thực lực mạnh là đủ rồi.

“ Ngươi cũng đã nghe đến ta?”

“ Ngươi và Thánh tôn... Chuyện của thầy trò các ngươi truyền khắp lục giới, các loại phiên bản đều có, từ nhỏ đến lớn ta đều được nghe.” Uyên Vu mặt không chút thay đổi cười lạnh.

Nhìn vào vẻ bề ngoài, Uyên Vu lớn tuổi hơn Lâu Nguyệt Đồng, có thể

đoán tuổi thật. Nhưng ngược lại, số năm Uyên Vu sống trên đời còn không bằng một đầu ngón tay của Lâu Nguyệt Đồng.

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy xì nhẹ một tiếng. Thật ra nàng không quá thích người khác nói đến chuyện của nàng và Thánh tôn, nhưng khi càng ngày càng rõ ràng thân phận thật của mình, phản ứng đầu tiên của nàng lúc nào cũng vậy, tuy chuyện người khác nói phần lớn chỉ là tin vỉa hè, chân https://thuviensach.vn

tướng sai lệch vạn dặm, ví dụ như phiên bản nàng nghe được khi đến Minh giới, trực tiếp biến thành một thoại bản (tiểu thuyết) tình yêu tươi đẹp!

Uyên Vu hỏi: “ Các ngươi...”

Lâu Nguyệt Đồng cắt đứt lời hắn: “ Chưa từng yêu qua.”

Uyên Vu: “...”

Hắn bị nghẹn họng.

Tuy đối với chuyện tình thầy trò này, trên cơ bản cả lục giới không ai là không thích có chút bát quái, nhưng Uyên Vu không phải người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt nên hắn quyết định tiếp tục không biến sắc: “ Ta không muốn hỏi chuyện đó.”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Ta biết rõ, chọc ngươi chơi thôi.”

Uyên Vu cuối cùng cũng lí giải được tại sao nàng lại có nhiều kẻ thù đến thế! Vừa mới nói chuyện được ba câu đã khiến hắn muốn đánh chết nàng!

Hắn lại càng thêm bội phục Thánh tôn năm đó, vậy mà có thể quản trụ

được tiểu ma nữ này, quả thực đã tạo phúc cho ngàn vạn sinh linh lục giới!

“ Không cần nói nhảm.” Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn hắn một cái, “ Ta tìm ngươi vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã rõ?”

Uyên Vu gật đầu: “ Ngươi muốn biết lập trường của ta, hoặc là nói, lập trường của yêu tộc.”

Nói chuyện với đại yêu thông minh quả nhiên là bớt việc, Lâu Nguyệt Đồng giật giật khóe miệng: “ Vậy hãy cho ta một đáp án đi, Uyên Vu.”

“ Nếu đáp án của ta không vừa ý ngươi...”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng mắt cũng không chớp, hết sức tự nhiên nói tiếp: “ Yêu giới sẽ không vì một Yêu Vương như ngươi mà dừng lại.”

Trong câu nói này ẩn chưa sát ý không chút nào che giấu, sắc mặt Uyên Vu cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nghĩ, cho dù lúc này thoạt nhìn nàng là một tiểu cô nương giống Lan Tự, thích ngẫu nhiên nói đùa, thích ngẫu nhiên chìa tay giúp đỡ người khác, nhưng bản tính của nàng vẫn là Nguyệt ma quân bá đạo hung tàn, không chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà rất chân thực, nguồn gốc của vạn ác.

Nàng căn bản không phải tiểu ma nữ, nàng là đại ma đầu.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 70: Ngã ngựa

Năm đó Thánh tôn lạc hạ, Thiên Bi xuất hiện vết rách, yêu ma xâm nhập nhân gian đã tạo ra một hồi đại loạn. Hiện tại cũng như vậy, nếu chuyện này lặp lại một lần nữa... đại khái sẽ tiếp tục có thêm một lần Diệt thế lôi kiếp.

Đó chính là cục diện đáng sợ nhất, khi còn trong thời đại Tam giới, Thiên Đạo lưu tình giữ lại một đường sinh cơ, không để sinh linh bị diệt sạch, nhưng nếu đến một lần nữa, sợ rằng sẽ thật sự diệt thế.

Thân là đại yêu, thật ra lập trường không khó để lựa chọn, nhưng mấu chốt ở chỗ, Uyên Vu nhìn không thấu suy nghĩ của Lâu Nguyệt Đồng.

Thống nhất trận tuyến chống lại chính đạo, trong đại kiếp chiếm quyền chủ đạo và tiên cơ, chuyện này hắn hoàn toàn không phản đối, thậm chí là giơ hai tay đồng ý.

Nhưng mục đích của Lâu Nguyệt Đồng sẽ chỉ vẻn vẹn dừng lại ở đó sao?

Điều Uyên Vu lo lắng nhất chính là Lâu Nguyệt Đồng có thể sẽ đem thế

cục biến thành cục diện không thể khống chế, cuối cùng mặc kệ là chính đạo hay ma đạo đều sẽ bị Thiên Đạo gạt bỏ, mở ra một “lục giới” khác, dẫm vào vết xe đổ của thời đại Tam giới.

Dường như nhìn ra Uyên Vu đang nghĩ gì, Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày:

“ Ngươi yên tâm, Thiên Bi bị hủy, lục giới cũng sẽ không biến mất.”

https://thuviensach.vn

“ Vì sao ngươi có thể khẳng định như thế?”

“ Ta sống trên Thiên Ngoại Thiên làm một đứa ngốc sao?” Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, “ Tam giới bị diệt, lục giới hình thành, đây đã là trạng thái trọn vẹn nhất. Nếu lục giới biến mất, thiên địa sẽ

quay về thời kỳ hỗn độn, ý chí của Thiên Đạo sẽ tiêu tán, ngàn vạn năm sau chưa chắc đã có thể ngưng tụ một thế giới khác một lần nữa. Nguyên nhân chính là như thế mà khi lục giới lập thời mới có Thánh tôn và Thiên Bi, bảo vệ quy tắc và trật tự.”

Thánh tôn đạo tâm thanh tịnh và thông minh, trong mắt chỉ có quy tắc, không phân biệt chính tà, hắn tồn tại là để giữ lục giới trong trạng thái “cân bằng”.

Có thể nói, ý chí của Thiên Đạo đều được thể hiện trên người Thánh tôn.

Còn một bí mật, bí mật này chỉ Lâu Nguyệt Đồng mới biết rõ - - Thánh tôn và Thiên Bi thật ra là một thể. Nói cách khác, chỉ khi Thánh tôn thật sự

biến mất, Thiên Bi mới có thể hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại.

Mà từ khi Lâu Nguyệt Đồng hiểu chuyện đến giờ, nàng chỉ có một lòng tin, đó chính là muốn hủy diệt Thiên Bi... Vì thế nàng muốn giết Thánh tôn, giết Trình Tử Xuyên.

Bọn họ tồn tại, từ khi bắt đầu đã đối lập.

Lâu Nguyệt Đồng từ khi tuổi còn bé đã xảo trá giết chóc, một đường đi lên làm chúa tể Ma giới, trải qua những gian nan người khác khó thể tưởng tượng, mà mỗi lần đi một bước, nàng càng trở nên tàn nhẫn hơn, nàng hiểu chuyện nàng muốn vô cùng khó, khó, khó và khó! Khó càng thêm khó!

Hủy diệt Thiên Bi? Ai nghe chuyện này cũng cảm thấy nàng là một kẻ

điên!

https://thuviensach.vn

Nhưng đến bây giờ, nàng cách mục tiêu chỉ vẻn vẹn một bước chân.

Uyên Vu từ lời nói của Lâu Nguyệt Đồng cũng hiểu được một hai, không xác định hỏi: “ Ngươi... sẽ không có ý đồ với Thiên Bi đấy chứ?”

Lâu Nguyệt Đồng hời hợt nói: “Không phải.” Nàng không có ý đồ với nó, chỉ muốn hủy diệt nó mà thôi.

Uyên Vu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mặt không chút thay đổi, đâu ra đấy đáp lại: “ Lục giới sẽ không biến mất chỉ vì lời nói của một mình ngươi. Theo ta được biết, Thiên Bi là căn nguyên, là tâm của lục giới, hủy diệt nó chính là hủy diệt lục giới! Nguyệt ma quân, chúng ta có thể chiếm được tiên cơ chèn ép chính đạo, nhưng cũng không thể thoát.”

Đối với loại giọng nói giảng dạy này, Lâu Nguyệt Đồng từ trước đến nay đều cảm thấy hết sức không kiên nhẫn, khoát tay nói: “ Mặc kệ, ngươi cũng không có lựa chọn.”

Uyên Vu không nói lời nào, hồi lâu sau mới lãnh đạm nói: “ Người không tha cho yêu, tiên xem thường yêu, quả thật không có lựa chọn.” Lời này vừa nói, Uyên Vu lại nghĩ đến ai đó, sắc mặt trở nên hòa hoãn, “

Nhưng cũng có ngoại lệ.”

Lâu Nguyệt Đồng: “... Biết rõ tiểu nha đầu kia là bảo bối của ngươi, không cần cường điệu trước mặt ta.”

Uyên Vu suy nghĩ một chút: “ Ngươi nếu có thể lui một bước, Thánh tôn...”

“ Câm miệng.”

Uyên Vu nhướn mày, lười quan tâm đến ân oán thầy trò của họ: “ Ta về

từ biệt Lan Tự rồi sẽ quay về yêu giới.”

https://thuviensach.vn

Yêu Vương của yêu giới đều đi giết nhau đoạt vị, rất nhiều lão nhân xem trọng Uyên Vu, nhưng hắn lại chưa từng nhúng tay khi những đại yêu khác tranh chấp cũng do nguyên nhân này. Nếu là lúc trước, Uyên Vu không chắc mình nắm được phần thắng, nhưng bây giờ hắn đứng sau Nguyệt ma quân, lại biết rõ thế cục lục giới, chịu không được cảnh những lão nhân kia ngồi nhìn mà không quản.

Lâu Nguyệt Đồng liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Uyên Vu khi quay lại Phi Diêm Các vẫn thấy “Thanh Gia” Trình Tử

Xuyên còn ngồi nguyên ở đó, chắc là trước khi Lan Tự tỉnh lại sẽ không rời đi. Sắc mặt hắn lạnh nhạt như chuyện gì cũng không biết nhưng Uyên Vu hiểu rõ, hắn nhất định đều đoán được.

Năm đó, sau khi đánh một trận, Uyên Vu vẫn luôn vô cùng kiêng kị hắn.

Ít nhất Lâu Nguyệt Đồng còn có thể biết rõ lai lịch, còn Thanh Gia... thật sự

là quá thần bí.

Trình Tử Xuyên nói: “ Ngươi phải đi.”

Câu này có nhiều thâm ý, thậm chí tay hắn đã bắt đầu chạm vào chuôi Tru Tà Kiếm, nhẹ nhàng mơn trớn.

Mặc dù Uyên Vu kiêng kị nhưng không hề sợ hãi, nói: “ Muốn động thủ

sao?”

Trình Tử Xuyên ngước mắt, nói một câu giống y như đúc Lâu Nguyệt Đồng: “ Yêu giới sẽ không vì một Yêu Vương như ngươi mà dừng lại.”

Giết Uyên Vu, lập trường của yêu giới cũng không thay đổi.

Uyên Vu nhìn hắn, bỗng nhiên than một tiếng. Hắn từng có cảm giác sâu sắc chán ghét loài người, nhưng gặp được Lan Tự, gặp được Thanh Gia, chưa bao giờ hắn thấy mâu thuẫn như lúc này. Nếu không phải lục giới đã https://thuviensach.vn

loạn thành bộ dạng này, hắn thà ngây ngốc ở nhân giới cũng không muốn về làm Yêu Vương gì đó, chỉ huy cuộc chiến gì cả.

“ Chờ Lan Tự tỉnh lại, ngươi mang nàng đi Minh giới, nói rõ mục đích đến, Diêm Vương sẽ không làm khó các ngươi.”

Uyên Vu nhíu mi có chút kinh ngạc - - Thanh Gia cuối cùng là ai?

Nhưng Trình Tử Xuyên đã không lên tiếng nữa.

Ba ngày sau, Lan Tự tỉnh lại, đi theo Uyên Vu đến Minh giới. Trình Tử

Xuyên cũng cáo biệt Tô Duyên và Phó Diễn Chi, gặp được Lâu Nguyệt Đồng còn chưa rời đi, đang đợi hắn ngoài thành.

“ Ngươi thật chậm chạp, ta đã đợi rất lâu.” Lâu Nguyệt Đồng nằm ườn trên một cành cây, lười biếng híp mắt tắm nắng.

Trình Tử Xuyên: “ Đợi ta?”

Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu: “ Đương nhiên là đợi ngươi. Không chừng lần sau gặp lại chúng ta đã thành kẻ địch, vì thế có một số việc ta muốn làm rõ.”

“ Còn có chuyện gì ngươi không làm rõ được?”

Lâu Nguyệt Đồng trong nháy mắt nhảy xuống, lực đạo cực lớn đẩy Trình Tử Xuyên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, vẻ mặt hung ác, nộ khí trùng trùng: “ Ta còn không biết ngươi đang gạt người sao, còn muốn gạt ta đến khi nào? Đùa giỡn ta có phải rất vui vẻ không - - Trình! Tử! Xuyên!”

Ba chữ cuối cùng mang theo âm thanh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Trình Tử Xuyên không lên tiếng, lãnh đạm nhìn nàng chằm chằm.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng vung xuống một chưởng, cây cối đất đá xung quanh nổ ầm ầm, gió thổi bay mái tóc của nàng làm lộ ra khuôn mặt đã tức giận đến trắng bệch. Đột nhiên, nàng nhớ tới chuyện gì, không ngừng mò mẫm trên người Trình Tử Xuyên: “ Ta đã quên trên người ngươi có nhiều bảo bối không đếm xuể! Ta muốn tìm xem ngươi đã dùng vật gì để lừa ta!”

Trình Tử Xuyên bắt được tay nàng: “ Ngươi muốn ồn ào đến khi nào?”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng nói lại: “ Ngươi muốn lừa ta đến khi nào?”

Vừa nghĩ đến những lời nàng đã thổ lộ trước mặt người này, trong lòng Lâu Nguyệt Đồng liền dâng lên cảm giác muốn ăn thịt.

Đến bước này, Trình Tử Xuyên muốn tiếp tục cũng không được nữa, đột nhiên đưa tay lên che mắt Lâu Nguyệt Đồng.

Lâu Nguyệt Đồng không rõ ý tứ cười khẩy một tiếng, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị châm chọc, không biết là đang giễu cợt đối phương hay giễu cợt chính mình.

Nàng tự nhận mình thông minh xảo trá nhưng lại không biết người đi cùng mình hiện tại và người trước kia là một, thật sự rất buồn cười.

Bàn tay buông xuống, trước mặt nàng đã không còn thân ảnh Thanh Gia, chỉ còn người mà nàng yêu không được mà hận cũng không xong. Trình Tử

Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt không có chút rung động như đang muốn nói - - Lừa nàng thì sao? Nàng đã lừa ta bao nhiêu lần?

Lần đầu tiên trong đời, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy tức giận đến toàn thân phát run, lòng bàn tay nắm chặt, linh khí bành trướng vọt mạnh qua, không chút lưu tình đánh xuống.

Khó trách lần đầu tiên nàng thấy Thanh Gia liền rất có cảm tình, khó trách nàng lại dám nguyện ý tâm sự với Thanh Gia, khó trách nàng cảm https://thuviensach.vn

thấy Thanh Gia có thể hiểu được nàng... Không phải Thanh Gia! Không phải! Từ đầu đến cuối chỉ có Trình Tử Xuyên mà thôi!

Trước kia không phải nàng không hoài nghi, chỉ là hành động cải trang của Trình Tử Xuyên quá tốt, điều này khiến nàng lạnh cả lòng.

Lâu Nguyệt Đồng một khi nổi nóng sẽ ra tay điên khùng, Trình Tử

Xuyên chỉ có thể dùng đạo lực vây khốn nàng. Cũng may, Lâu Nguyệt Đồng chưa phá vỡ được tầng phong ấn thứ ba, nếu không, đến Trình Tử

Xuyên cũng không trói được nàng.

“ Nàng đang giận điều gì?”

Lâu Nguyệt Đồng trừng hắn: “ Còn phải hỏi sao?”

Trình Tử Xuyên dừng lại một chút: “ Từ đầu nàng đã gạt ta không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ nàng nghĩ ta không giận?”

Lâu Nguyệt Đồng không cho là đúng: “ Ngươi giận là việc của ngươi, ta giận là việc của ta, liên quan gì đến ta?”

Tính tình này của tiểu ma nữ...

Cho dù là người lạnh nhạt như Trình Tử Xuyên cũng thập phần không còn gì để nói. Bị nàng lột trần thân phận, thật ra Trình Tử Xuyên không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt của hắn, nhưng vấn đề là hắn có thể giấu, vì thế, Lâu Nguyệt Đồng giận càng thêm giận.

Hai người liên tục giữ im lặng. Từ khi ra khỏi Hỗn Độn biên giới, hai người họ chưa từng chính thức gặp mặt nhau như thế này. Hoặc là Trình Tử

Xuyên dùng thân phận Thanh Gia xuất hiện, hoặc là Lâu Nguyệt Đồng lấy hình dáng tiểu miêu xuất hiện, thế nhưng đều trong tình huống đối phương không hề biết một chút nào.

https://thuviensach.vn

Nhìn nhau đủ lâu, tiểu ma nữ quay đầu sang một bên: “ Ngươi có đánh hay không, không đánh thì biến!”

Trình Tử Xuyên: “ Trừ đánh đánh giết giết, nàng còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác hay không?”

Tiểu ma nữ nghe vậy liền khẽ nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười cười: “ Nghĩ đến ngươi đó, ngươi không biết sao? Ta thâm chí còn đã nói rằng ta thích ngươi, nói rằng ngươi là người duy nhất mà ta yêu, không phải ngươi đã nghe được rất rõ ràng sao?”

Tiểu ma nữ khẩu thị tâm phi đương nhiên chưa từng nói những lời này trước mặt Trình Tử Xuyên, nhưng nàng đã nói qua chuyện này với Thanh Gia, thậm chí còn nói qua không chỉ một lần.

Nói Trình Tử Xuyên lừa nàng, chi bằng nói nàng thẹn quá hóa giận.

Trình Tử Xuyên ngơ ngác một chút, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ tiểu ma nữ phát tiết xong, lúc này mới lẳng lặng nói: “ Ta lừa nàng cũng chỉ là giấu giếm thân phận, khiến nàng nói ra vài lời thật lòng. Nàng gạt ta, lại làm ta hãm sâu vào tình kiếp, không thể an bình.”

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên ngơ ngẩn, yên tĩnh trở lại.

“ Nàng có lí do gì để tức giận, ta cảm thấy ta đáng thương hơn nhiều.”

Trình Tử Xuyên nói, “ Ta chỉ có thể dùng thân phận Thanh Gia mới biết được một hai tâm ý của nàng, nhưng bất luận là Kí Đắc Thế Tục hay Thánh tôn, đều vì nàng mà bột thân vỡ cốt.”

Lâu Nguyệt Đồng nghe được liền sửng sốt, hốc mắt nóng lên. Nàng kinh ngạc xoa mắt, thật lâu không nói thành lời.

“ Nàng đang suy nghĩ gì?”

https://thuviensach.vn

“...”

Trình Tử Xuyên đưa tay, nhưng khi bàn tay còn cách khuôn mặt của nàng chỉ một chút lại dừng lại: “ Dùng vẻ mặt này nhìn ta, người khác nhìn hẳn sẽ nghĩ ta đang khi dễ nàng, nhưng rõ ràng... là nàng khi dễ ta. Cả ngày cả đêm kêu muốn giết ta, lí do duy nhất... là vì ta là Thánh tôn chuyển thế?”

Lâu Nguyệt Đồng chấn động, giãy thoát khỏi đạo lực, bỗng chốc nắm chặt lấy tay Trình Tử Xuyên: “ Nếu chàng là người bình thường thì tốt rồi, ta có thể trói chàng về, bắt chàng luôn sống bên cạnh ta, chỉ ta mới có thể

bắt nạt chàng, không cho chàng bắt nạt ta, chàng chỉ được phép yêu ta, không được phép hận ta.”

Trình Tử Xuyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “ Nàng thật bá đạo.”

“ Chỉ khi chàng đối tốt với ta, ta mới có thể đối tốt với chàng.”

Trình Tử Xuyên cứng người, nhìn sâu vào mắt nàng.

Lâu Nguyệt Đồng lại cười cười: “ Nhưng chàng là Thánh tôn chuyển thế, ta là ma nữ. Chàng cảm thấy lí do này chưa đủ sao? Thật ra nó đã quá đủ.

Chiến tranh sắp nổ ra, không còn cơ hội nữa, vì thế ta muốn hỏi chàng một câu... Chàng có nguyện ý rời khỏi chính đạo, rời khỏi con đường chàng vẫn luôn kiên trì từ trước đến nay, đứng về bên ta?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 71: Dụ địch

“ Ma nữ thích làm gì thì làm như nàng, cũng sẽ phân chia chính tà sao?”

Giống như Lâu Nguyệt Đồng hiểu rõ Trình Tử Xuyên, Trình Tử Xuyên cũng hiểu rõ Lâu Nguyệt Đồng: “ Mặc dù nàng xuất thân từ Ma giới, nhưng đối với Ma giới lại không có lòng trung thành. Lí do chính ma bất lưỡng này, nàng lại đường hoàng lấy ra để lấy lệ với ta.”

Lâu Nguyệt Đồng khác Trình Tử Xuyên. Trên vai Trình Tử Xuyên còn có trách nhiệm, Lâu Nguyệt Đồng không có, cho dù ngày mai thần ma khai chiến, nàng không nhúng tay vào cũng không ai dám chỉ trích.

Lâu Nguyệt Đồng rõ ràng có thể sống cực kỳ tiêu sái, vậy mà cứ muốn giao du với kẻ xấu, đây là điều Trình Tử Xuyên vô luận thế nào cũng không thể lý giải được.

Có lẽ, đến khi hắn khôi phục ký ức thuộc về Thánh tôn mới có thể biết được một hai.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn: “ Ta lấy lệ, chàng cũng không trả lời thẳng. Hết sức hiển nhiên, vấn đề vừa rồi, chàng không làm được.”

Trình Tử Xuyên lãnh đạm đáp: “ Ta làm được, nàng có thể không giết ta?”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng thở dài: “ Chàng đừng thông minh như thế được không... Chỉ là, nếu chàng làm được, chàng sẽ không phải là chàng nữa.”

Họ đã đi đến bước này, những thứ như tình yêu dường như đều trở thành vô bổ, có cũng được mà không có cũng không sao, không thể nào trở nên quan trọng.

Nói thật, nếu Trình Tử Xuyên vì yêu nàng mà choáng váng đầu óc, vứt bỏ trách nhiệm và nguyên tắc, Lâu Nguyệt Đồng cũng sẽ xem thường hắn.

Tiểu ma nữ đã có quá nhiều người mù quáng đi theo, nói gì nghe nấy, phụ thuộc phẩm quá nhiều, không cần có thêm một kẻ nữa.

Nàng thích Trình Tử Xuyên vì hắn có thể sánh ngang với nàng, có thể là kì phùng địch thủ của nàng. Tiến thêm một bước sẽ quá cường thế, lùi xuống một bước sẽ quá bất lực, Trình Tử Xuyên lúc này, đang trong bộ

dạng mà nàng yêu thích nhất.

Trình Tử Xuyên trầm mặc rất lâu, hắn đúng là sẽ nói với nàng như vậy, nói cho cùng, vẫn là không thể bỏ được.

Hắn nghĩ mình tỉnh táo, những năm sống trên đời này chưa từng sợ qua chuyện gì, nhưng chuyện tình cảm với Lâu Nguyệt Đồng quả thực rất nhanh hao hết tâm sức của hắn, vì thế, mỗi khi không có nàng, trong lòng hắn liền xuất hiện một sự mệt mỏi vô tận.

Hận không thể, hận không thể uống nước vong tình.

Nhưng loại hành vi trốn tránh mềm yếu đó đích xác khiến Trình Tử

Xuyên khinh thường, vì thế, hắn chỉ có thể làm bản thân khó xử.

Đôi khi hắn nghĩ, rõ ràng là Lâu Nguyệt Đồng đã đẩy hắn xuống hố, vậy mà nàng còn có thể vỗ tay áo quay đầu rời đi, dựa vào điều gì?

https://thuviensach.vn

Dựa vào chuyện, lòng dạ nàng ác độc hơn hắn.

Trình Tử Xuyên bỗng nhiên cảm thấy có chút chán ghét... Nàng sẽ không thay đổi ước muốn ban đầu, như vậy nói nhiều với nàng có tác dụng gì?

“ Ta không muốn tranh chấp với nàng, nàng... Tự giải quyết cho tốt đi.”

Sau lần tạm biệt này, họ sẽ gặp gỡ trên chiến trường chân chính.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi hắn biến mất hẳn, trong lòng tiểu ma nữ vốn không sợ trời sợ đất cuối cùng cũng xuất hiện một sự chua xót, nàng cúi đầu lặp lại: “ Nếu chàng là người bình thường thì tốt rồi...”

Cái gọi là vì ích lợi của ma đạo mà tận tâm tận lực kia, quả thật là chuyện cười. Ai cũng không ngờ được, tiểu ma nữ tích cực đảo loạn lục giới như thế kì thực cũng chỉ vì Thiên Bi.

Uyên Vu nói không sai, Thiên Bi là tâm của lục giới, lại là cùng một thể

với Thánh tôn, cho dù hiện tại nó có xuất hiện vết rách, nhưng chỉ cần Thánh tôn thức tỉnh, trở về vị trí cũ thì vẫn sẽ có thể khôi phục. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, lục giới càng loạn càng khiến Thiên Bi tiêu hao, trên chiến trường, mỗi một mạng người đều làm ảnh hưởng đến Thiên Bi, khiến Thánh tôn càng khó khôi phục. Lâu Nguyệt Đồng không phải đối thủ

của Thánh tôn, chỉ có phương thức này mới có thể giam cầm pháp lực của hắn, đến khi nàng có thể phá hủy tầng phong ấn thứ ba, Trình Tử Xuyên chưa thức tỉnh không thể là đối thủ của nàng.

Đến lúc đó, hoặc là Lâu Nguyệt Đồng giết Trình Tử Xuyên, sau đó sẽ

hủy Thiên Bi. Hoặc là Thiên Bi không đánh tức vỡ, Trình Tử Xuyên vẫn sẽ

chết.

Lâu Nguyệt Đồng siết chặt tay, khi nàng xoay người rời đi, mọi thứ đều không một tiếng động hóa thành tro bụi.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên chưa từng thích sử dụng pháp khí để bay trên không, hắn chỉ đi bộ xuyên qua vài thành trấn như một người bình thường không có tu vi, đi tới đi lui ở những nơi ồn ào náo động. Đôi khi, tu vi càng cao sẽ

cách rời cuộc sống bình thường càng xa, Trình Tử Xuyên không hâm mộ

cuộc sống của người phàm, nhưng lại thích một mình im lặng hòa vào nó.

Một ngày, Trình Tử Xuyên đang ngồi uống trà trong một trà lâu liền thấy xung quanh đông đúc nhộn nhịp, rất nhiều người đều dũng mãnh lao về

một hướng. Hắn không thích huyên náo, vừa định rời đi lại bị một tia sáng xoẹt qua người, ngẩng đầu nhìn liền thấy một đạo kim quang có chút quen thuộc bay lên ở nơi cách đó không xa.

Mọi người đều cho rằng có bảo vật hiện thế, vì vậy mới chen chúc nhau mà đi.

Trình Tử Xuyên trầm tư một lát, lập tức nhớ ra luồng kim quang này đã gặp được ở đâu. Hắn không biến sắc cũng không phản ứng, men theo hướng không người mà rời đi.

Hắn vừa đi, kim quang liền lập tức biến mất khiến những người đuổi tới vô cùng kinh ngạc, ào ào xông lên đào đất tìm kiếm.

Khi Trình Tử Xuyên chậm chạp đặt chân lên thành trấn tiếp theo, kim quang lại xuất hiện, lần này cách hắn một khoảng gần hơn như muốn nói - -

mau tới đây! Ngươi mau tới tìm ta!

Trình Tử Xuyên tiếp tục đi như không thấy, đằng sau lại có một đống người nhào tới, chen chúc che mất kim quang.

Đến lần thứ ba không được để ý, trong đầu Trình Tử Xuyên cuối cùng cũng truyền đến một tiếng khóc to, thanh âm trẻ con bi bô nức nở, khóc đến mức không thở được khiến hắn cảm thấy bản thân như một kẻ bạc tình, đầu bắt đầu đau nhức.

https://thuviensach.vn

Kim quang bỏ qua một đống người, nhào vào lòng Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên: “...”

“ Ta đã hết sức phát sáng mà, tại sao người lại không nhìn thấy ta?”

Trình Tử Xuyên: “...”

“ Ta là A Nguyên! Người thật sự không biết ta sao?”

Luồng kim quang này, hóa ra là chí bảo A Nguyên đã từng bị Lâu Nguyệt Đồng “quăng” đi.

Trình Tử Xuyên hỏi: “ Khi còn ở trong Cổ Linh Mộ, ngươi đã chọn Lâu Nguyệt Đồng làm chủ nhân, hiện tại quấn lấy ta làm gì?”

“ Nếu không phải chủ nhân người hạ nghiêm lệnh, ta làm sao lại phải khổ sở đi theo tiểu ma nữ vô lương tâm kia chứ?” A Nguyên hầm hừ, “

Nhưng tiểu ma nữ quá thông minh, nàng vẫn phát hiện.”

“ Ta bắt ngươi đi theo nàng?”

A Nguyên thấy hắn không hiểu, tâm tình cũng trầm xuống, khổ sở nói: “

Không phải chủ nhân hiện tại, là chủ nhân khi còn sống trên Thiên Ngoại Thiên. Khi đó... chủ nhân sắp biến mất, người nói với ta, nếu người không quay về được thì hãy đi theo Lâu Nguyệt Đồng, nếu người có thể quay về

cũng không cần đi tìm. Nhưng, nhưng Lâu Nguyệt Đồng là hung thủ, ta, ta hết sức chán ghét nàng! Ta không tin chủ nhân sẽ chết, ta đợi người bảy trăm năm... Đến khi gặp được hai người ở Cổ Linh Mộ, ta sợ chủ nhân sẽ

tức giận vì ta không nghe lời, cũng sợ Lâu Nguyệt Đồng sẽ đến hại người nên đành lừa nàng. Sau khi nàng phát hiện, nàng không cần ta nữa, chủ

nhân người lại không nhớ ra ta.”

https://thuviensach.vn

Nếu có hình người, giờ phút này hẳn nó sẽ biến thành lệ nhân: “ Chủ

nhân, A Nguyên không muốn nghe lời. A Nguyên muốn đi tìm người!”

Trình Tử Xuyên không phản bác được, đành thủ thỉ thù thì an ủi nó vài câu.

A Nguyên lập tức lại cao hứng trở lại: “ Chủ nhân không từ bỏ A Nguyên, thật sự là quá tốt!”

Trình Tử Xuyên bỗng cảm thấy kỳ dị, chẳng biết tại sao, sau khi rời khỏi Tam Sinh Đài ở Minh giới, hắn ngày càng tiếp nhận thân phận của chính mình. Kí Đắc Thế Tục, Thánh tôn hay là hắn, chỉ có kí ức bất đồng, bản chất vẫn là một người, vì thế gặp phải chuyện gì cũng có thể cảm động lây.

Khi đó, Thánh tôn trước khi chết còn cho rằng mình không thể quay về, rõ ràng khi đó thực sự gặp phải hoàn cảnh hồn phi phách tán... Vậy là ai đã bảo vệ hắn? Hắn vì sao còn có thể quay về?

Thiên Đạo không thể quang minh chính đại thiên vị một ai, tất nhiên phải có một người trả giá cao, Thiên Đạo mới giúp hắn chuyển thế.

Là ai?

Trong đầu Trình Tử Xuyên xuất hiện một ý nghĩ: “ A Nguyên, ngươi biết Phù Tang không?”

“ Phù Tang ca ca.” A Nguyên bay lên bay xuống như đang gật đầu, “

Hắn lúc nào cũng được đi theo chủ nhân, ta rất hâm mộ.”

“ Hắn vốn là Thần mộc trên Thiên Ngoại Thiên, tại sao không có nguồn gốc thần mộc?”

A Nguyên cứng đờ, thầm nghĩ: “ Hỏng bét, Phù Tang ca ca không cho ta nói với chủ nhân. Nhưng chủ nhân hỏi, ta lại không thể nói dối...”

https://thuviensach.vn

” A Nguyên.”

A Nguyên trầm mặc một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “ Phù Tang ca ca là Thần mộc, là thiên tài địa bảo tốt nhất trong lục giới, khi hồn phách của chủ

nhân sắp tản đi, người khác không làm được nhưng Phù Tang ca ca làm được, hắn một lần nữa ngưng tụ hồn phách của chủ nhân, giá cao là nguồn gốc tận tán... Nhưng Phù Tang ca ca che chở Thiên Ngoại Thiên, khi hắn khô héo, Thiên Ngoại Thiên cũng chấn động, thời điểm ta rơi xuống Tiên giới cũng chính là lúc đó, không thể quay về.”

Thánh tôn lạc hạ, thần mộc khô héo, Thiên Ngoại Thiên chấn động.

Hóa ra... đúng là như thế.

“ Chủ nhân, người không nên trách Phù Tang ca ca, chúng ta đều không nghĩ người sẽ biến mất.”

Thiên Ngoại Thiên không còn thì có thể xây dựng lại, nhưng một khi Thánh tôn biến mất, lục giới tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm dậy sóng, sớm đã vô cùng hỗn loạn.

Người khác không hiểu chuyện đó nhưng Lâu Nguyệt Đồng hiểu, A Nguyên và Phù Tang cũng hiểu.

“ Ta không trách hắn.” Trình Tử Xuyên nói, “ Phù Tang hi sinh quá nhiều, là ta nợ hắn.”

“ Không phải.” A Nguyên cười nói, “ Chủ nhân cho Phù Tang ca ca tính mạnh, Phù Tang ca ca chỉ là có đi có lại. Hắn sợ chủ nhân nghĩ nhiều nên không muốn nói chuyện này cho chủ nhân.”

Hi sinh trên Thiên Ngoại Thiên, bạo thể cứu hắn khi còn sống ở Trình gia, việc Phù Tang đã làm cho hắn quả thật rất nhiều.

https://thuviensach.vn

“ A Nguyên, chuyện lúc trước, từ khi Thánh tôn thu Lâu Nguyệt Đồng làm đồ đệ đến khi lạc hạ, ngươi có thể nói một lần cho ta nghe không?”

Trình Tử Xuyên đột nhiên hỏi.

A Nguyên suy nghĩ một chút: “ Ta có cách giúp chủ nhân chính mắt xem được một lần những cảnh tượng đó. Nhưng những hình ảnh hiện tại về cuộc sống kéo dài ở nhân gian đã khắc sâu, hồn phách hiện tại của chủ nhân lại không yên, việc này quá nguy hiểm. Chỉ còn cách tìm về phần hồn còn thiếu mới không bị lạc trong đó.”

“ Một hồn còn thiếu sao?” Trình Tử Xuyên nghe vậy liền gật đầu, “ Thời điểm cũng không sai biệt lắm.”

Cửu Nguyên Sơn.

So với khi Trình Diệu tranh chấp với chưởng môn, Cửu Nguyên gần đây rất thái bình. Trình Diệu cả ngày khó chịu đang bế quan trong phòng, không biết bận rộn việc gì, so với chuyện tranh quyền với chưởng môn, hắn còn có việc gấp phải làm.

Trên ngọn núi cao nhất, chưởng môn và Huyền Minh đứng chắp tay, nhìn về phía ngọn núi thứ ba.

“ Huyền Minh sư bá, người có biết Trình Diệu gần đây đang làm gì không?”

Huyền Minh lắc đầu: “ Ta đã xem qua, trừ việc sắc mặt hắn không tốt cũng không có gì khác thường.”

Chưởng môn nhíu mày: “ Gần đây ta phát hiện ra ngọn núi thứ ba có dị

động, giống như có một linh hồn cường đại khác đang tồn tại. Nhưng dị

động đó cũng chỉ thường lóe lên rồi tắt, ta không xác định được mình có nhìn sai hay không.”

https://thuviensach.vn

Huyền Minh vừa nghe, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.

“ Nói đến chuyện này, Trình Diệu không bình thường hình như bắt đầu từ khi tiểu sư thúc quay về.” Chưởng môn hồ nghi nói, “ Có phải tiểu sư

thúc đã làm gì không?”

“ Thanh Gia?” Huyền Minh ngẫm lại rồi thở dài, “ Thanh Gia thiên phú dị bẩm, chúng ta không bằng nàng, không thể nhìn ra nàng đang làm gì.”

Chưởng môn nghe vậy thì cười cười, ngược lại an ủi Huyền Minh: “ Nếu chuyện này có liên quan đến tiểu sư thúc thì không cần lo lắng. Dù sao tiểu sư thúc cũng có thể là vị nào đó chuyển thế.”

Huyền Minh vừa nghe hắn nhắc tới “vị nào đó”, lập tức rất tán thành gật đầu.

Lai lịch của Thanh Gia, toàn bộ Cửu Nguyên Sơn cũng chỉ có chưởng môn và Huyền Minh biết được một chút, nhưng một chút này cũng đã đủ

khiến họ tín nhiệm Thanh Gia.

Họ vừa đứng đây nói về Thanh Gia, kết quả đến ngày thứ hai, Thanh Gia liền trở về.

Chưởng môn gặp được nàng liền vừa mừng vừa sợ, hàn huyên vài câu, hỏi tin tức về Lan Tự.

Trình Tử Xuyên trả lời: “ Nàng có chút việc vặt phải xử lý, ít ngày nữa sẽ quay về. Đệ tử đồng môn không phải do nàng làm hại, đợi nàng trở về

hãy giúp nàng rửa sạch oan danh.”

“ Khúc mắc kia của nàng?”

“ Nàng chém hung thủ tàn sát thôn Bích Liễu năm đó, khúc mắc đã tiêu.”

https://thuviensach.vn

” Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Chưởng môn liền cười nói, “ Đi đường vất vả, làm phiền tiểu sư thúc rồi.”

Trình Tử Xuyên lắc đầu, hỏi: “ Ma tu bên kia... Chưởng môn có tin tức gì không?”

Chưởng môn vừa nghe, sắc mặt lập tức ngưng trọng, thở dài: “ Tháng trước ta đi thương thảo cùng chưởng môn phái Đại Tông, nghe được tin tu sĩ chính đạo đến gần phía bên kia sông Định Giới đều bị ma tu tàn nhẫn sát hại, ma tu rục rịch muốn tấn công địa bàn chính đạo, không hề lùi bước...

Trận chiến sắp tới, sợ rằng không thể tránh được.”

Trình Tử Xuyên nói: “ Có Lâu Nguyệt Đồng ở đó, không hề kỳ quái.”

Chưởng môn lại thở dài, thở dài nhiều đến mức tóc đã bạc đi một nửa: “

Tiểu sư thúc, tiểu ma nữ kia... quả thật rất đáng sợ.”

Thần sắc Trình Tử Xuyên không thay đổi, thản nhiên nói: “ Giao nàng cho ta.”

Chưởng môn nhìn hắn rất lâu, lần thứ ba thở dài: “ Nếu tiểu sư thúc đã trở về thì đừng ra ngoài nữa, cố gắng tăng tu vi, thêm một phần sức lực, bên ta lại chắc thêm một phần thắng.”

Nghĩ tới nghĩ lui, người thuộc chính đạo có thể ngăn trụ Lâu Nguyệt Đồng cũng chỉ có “Thanh Gia”.

Trình Tử Xuyên gật đầu, trước khi đi nói nhiều thêm một câu: “ Chưởng môn gần đây ưu tư nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt thì hơn.”

Chưởng môn sững sờ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, nhịn không được lắc đầu bật cười. Tiểu sư thúc này, tuy nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra lại rất có tâm.

https://thuviensach.vn

Sau khi ra khỏi ngọn núi thứ nhất không lâu, Trình Tử Xuyên liền bắt gặp một đám đệ tử từ ngọn núi thứ ba đến bái phỏng.

Trình Tử Xuyên không ngạc nhiên, cũng không rời đi.

Trình Diệu từ xa đi đến, cúi người chào: “ Tiểu sư thúc.” Hiện tại, khi danh tiếng của hắn đã như mặt trời buổi trưa, Trình Diệu rất ít khi chào người khác.

Trình Tử Xuyên biết rõ điều này, lúc trước ném cho Trình Diệu “Đại pháp thần hồn gửi thể” cũng đã tính toán đâu ra đấy. Trước kia, sự chú ý của Trình Diệu đều đặt trên người Trình Tử Xuyên, một khi Trình Tử

Xuyên “chết”, đương nhiên Trình Diệu sẽ một lòng vì bản thân mà làm việc.

Cũng vì điều này mà Trình Tử Xuyên mới cố ý ném “Đại pháp thần hồn gửi thể” cho Trình Diệu, hắn muốn khiến Trình Diệu và Chiến Hoàng thần quân chó cắn chó.

“Đại pháp thần hồn gửi thể” giải thích rõ về thuật gửi thân, còn có cả

phương pháp đoạt lại quyền khống chế thân thể. Dựa vào chút bản lĩnh của Trình Diệu, hắn là chủ nhân thân thể, một khi phản kháng mãnh liệt, hiệu quả sẽ rất rõ ràng.

Còn nữa, có “Thanh Gia” ở đây.

Cuốn sách Trình Tử Xuyên giao cho Trình Diệu xác thức có viết phương pháp, nhưng Trình Diệu không biết, phương pháp đó đã bị Trình Tử Xuyên cải biến qua.

“ Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Trình Tử Xuyên không thay đổi sắc mặt, lãnh đạm hỏi.

https://thuviensach.vn

Trên tay Trình Diệu xuất hiện cuốn sách kia, khẩn thiết nói: “ Đa tạ tiểu sư thúc ngày đó đã đánh thức ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta còn có một yêu cầu quá đáng.”

“ Nói.”

“ Ta đã xem xong nội dung, mấy ngày qua thử thăm dò mấy lần đã suýt nữa bị thần hồn bên trong cơ thể gạt bỏ mất ý thức.” Trong mắt Trình Diệu xẹt qua tia hung ác và tức giận, “ Nói ra thật xấu hổ, hắn tu hú chiếm tổ

chim khách, ta thân là chủ nhân lại sợ đấu không lại hắn, vì thế... muốn mời tiểu sư thúc giúp một tay.”

Lúc này rồi còn có thể nói được những lời đó, có thể thấy Trình Diệu đã tín nhiệm Thanh Gia đến cực điểm, thậm chí muốn đem tính mạng ra nhờ

cậy.

Những người dùng mọi cách nịnh nọt Trình Diệu, hắn hoài nghi, những người đối với hắn không tốt, hắn cũng hoài nghi.

Chỉ có “Thanh Gia” đối với Trình Diệu không đặc biệt tốt cũng không đặc biệt không tốt, đã từng cứu hắn cũng đã từng trách mắng hắn, Trình Diệu vì thế cảm thấy Thanh Gia là người chính trực, có thể tin tưởng.

Nói ra cũng thật châm chọc, nếu Trình Diệu biết được Thanh Gia là ai...

Chính Trình Tử Xuyên, cho dù hết thảy đều đã được hắn tính kế nhưng lúc này cũng phải cảm thấy hoang đường.

“ Tiểu sư thúc? Tiểu sư thúc?” Trình Diệu thấy Trình Tử Xuyên rất lâu không có phản ứng liền có chút nóng nảy, “ Tiểu sư thúc truyền thuật pháp này cho ta chắc cũng vì không muốn ta thân là đệ tử Cửu Nguyên lại trở

thành con rối của người khác, nếu tiểu sư thúc có thể giúp ta, ta tất có hậu tạ!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái: “ Ngươi cũng tin ta thật.”

“ Đương nhiên.”

Trong lòng Trình Tử Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói: “ Được.”

Trình Diệu vui mừng quá đỗi: “ Ta lo động tĩnh quá lớn nên đã tạo một cấm chế sau núi, tiểu sư thúc muốn hôm nay động thủ hay muốn chọn ngày khác?”

“ Chủ nhân, tiểu tử này cũng thật ngu xuẩn! Bị người bán còn giúp người kiếm tiền, sổ không đủ tiền còn muốn gấp gáp chịu chết! Ta không muốn nhìn nữa!” A Nguyên không nhịn được, nói thầm trong đầu Trình Tử

Xuyên, “ Chiến Hoàng thần quân gửi thể vào một tên ngu, không sợ bị

mang danh ngu xuẩn sao? Không đúng, Chiến Hoàng lựa chọn đối phó với chủ nhân, có thể coi là ngu xuẩn nhất trong lũ ngu xuẩn!”

Trình Tử Xuyên nghe A Nguyên càu nhàu một đống, lại bị ép nghe một đống từ ngữ khen ngợi như “Chủ nhân lợi hại nhất”, “ Chủ nhân thông minh nhất”, cuối cùng dứt khoát bắt nó im miệng - - nếu nó liên tục dong dài như vậy, Lâu Nguyệt Đồng không kiên nhẫn nổi là chuyện quá bình thường.

“ Ta cần xem lại loại thuật pháp này, ba ngày sau hẵng bắt đầu.” Trình Diệu gấp là phải, Trình Tử Xuyên gấp mới kỳ quái.

Quả nhiên, Trình Diệu nghe xong càng cảm thấy tín nhiệm hắn hơn nhiều, tự mình tiễn hắn rời đi.

Trình Tử Xuyên cũng thật sự cần chuẩn bị một chút, mục đích của hắn không phải muốn giúp Trình Diệu gạt bỏ thần hồn mà muốn thu lấy một phần thần hồn kia. Chiến Hoàng quá tự phụ, chỉ để lại một tia thần niệm khống chế thần hồn, chỉ cần thần niệm còn tồn tại, thần hồn sẽ không cắt https://thuviensach.vn

rời. Nhưng một khi thần hồn bị cắt rời, cho dù là thần cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí nếu người xuất thủ có pháp lực mạnh còn có thể tìm được chính chủ của thần niệm.

Việc Trình Tử Xuyên phải làm, chính là chặt đứt tia thần niệm kia!

Chiến Hoàng giữ hồn phách của Trình Yến và Phó Tiểu Lăng, vậy Trình Tử Xuyên cũng sẽ giữ thần hồn của hắn! Hắn muốn xem một chút, vị chiến thần của Thần giới sẽ lựa chọn thế nào!

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 72: Ra tay

Ba ngày sau, trong cấm chế.

Trình Diệu nhắm mắt lại, lần này không còn cẩn thận thăm dò nữa mà chân chính kinh động đến thần hồn đang ẩn nấp của Chiến Hoàng thần quân. Một lát sau, hai mắt hắn mở ra, một bên lạnh lùng nghiêm nghị, một bên giãy giụa, pháp lực quanh thân mơ hồ bạo động như muốn nổ tung.

Trong đầu Trình Diệu xuất hiện hai thân ảnh, một người là chính hắn, người còn lại là Chiến Hoàng thần quân.

“ Người phàm nhỏ bé, không biết tự lượng sức mình!” Chiến Hoàng lạnh lùng nói, “ Ngươi có biết bản quân là ai?”

Khí thế của Chiến Hoàng thần quân, cho dù chỉ là một thần hồn hóa ảnh cũng không phải thứ người thường có thể so sánh được, hắn quát lạnh một tiếng khiến Trình Diệu giật mình, lập tức nói: “ Mặc kệ tôn giả là người phương nào, đây là thân thể của ta!” Trình Diệu tuy sợ thần quân nhưng hắn lại để ý đến tính mạng của mình hơn, huống chi Thiên Bi còn chưa bị

phá hủy, bản thể của thần quân căn bản không tới được nhân giới!

Vừa nghĩ đến đây, sự kiêng kị liền mất đi ba phần.

“ Bản quân mượn thân thể của ngươi, đây chính là vinh hạnh. Nếu không ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cũng có thể đấu cùng Trình Tử Xuyên?”

Chiến Hoàng châm chọc khiêu khích, “ Ngày đó, nếu không phải bản quân https://thuviensach.vn

ra tay, làm sao ngươi có thể đánh Trình Tử Xuyên rớt xuống dãy núi Không Không? Không biết tốt xấu!”

Lời nói này của hắn không chừa cho Trình Diệu bất cứ chút mặt mũi nào, ngụ ý là không có hắn hỗ trợ, Trình Diệu chính là một tên phế vật chuyện gì cũng không làm được!

“ Ngươi đã lợi hại như vậy, tại sao còn phải mượn thân thể của ta?”

Trình Diệu nộ khí ngút trời, hắn thành danh từ khi còn trẻ, thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, hơn nữa hư danh mấy ngày qua đã nâng hắn lên tận trời, làm sao có thể chịu được cảnh bị người khác dạy dỗ. Trong lòng hắn, hắn luôn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thành thần, thậm chí vượt qua cả Chiến Hoàng.

Chiến Hoàng nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì: “ Không biết trời cao đất rộng! Được tâng bốc vài câu mà ngươi đã lâng lâng, thực cho rằng mình là Thánh tôn chuyển thế? Ta nói cho ngươi biết, Trình Tử Xuyên mới là Thánh tôn! Còn ngươi, trong mắt bản quân còn không bằng một con kiến hôi, nếu không phải bản quân giúp đỡ, ngươi không thể dung hợp với căn cốt của Trình Tử Xuyên, tu vi ngày hôm nay còn lâu mới đạt được!”

Trình Diệu giận càng thêm giận, hai tay kết ấn khởi động thuật pháp, thân ảnh hóa thành lưu quang hướng hắn đánh tới!

Chiến Hoàng liền biến sắc: “ Con kiến hôi to gan lớn mật, hôm nay bản quân dứt khoát sẽ phế ngươi!”

Hai thần hồn đánh nhau trong cơ thể Trình Diệu, bên ngoài, vẻ mặt Trình Diệu dữ tợn, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.

“ Chủ nhân, người không ra tay sao?” A Nguyên tự cho mình thông mình, nói, “ A, ta hiểu rồi, chủ nhân nhất định muốn hắn phải chịu chút khổ

sở, hành hạ hắn thật tốt!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên chẳng nói đúng sai, đứng một bên nhìn Trình Diệu.

“ Hai tên khốn kiếp này lại dám đoạt căn cốt của chủ nhân! Đợi đến thời cơ, không cần chủ nhân ra tay cũng sẽ bị trời phạt!”

Kể từ khi A Nguyên được chủ nhân nhận về, nó cả ngày đều líu ríu như

chim sẻ, dường như muốn đem tất cả những câu bị nghẹn bảy trăm năm nay phun ra cho bằng hết.

Vì nó tồn tại, công phu tĩnh khí để tập trung suy nghĩ của Trình Tử

Xuyên có thể nói đã cao lên hẳn một tầng.

Đúng lúc này, Trình Diệu mở trừng mắt, con mắt thuộc về Chiến Hoàng nhìn chằm chằm hắn.

Trình Tử Xuyên nhanh chóng ra tay, điểm một cái vào ấn đường Trình Diệu. Cùng lúc đó, trong đầu Trình Diệu, lưu quang hiện ra đầy trời biến thành lồng giam bao phủ thần hồn của Chiến Hoàng. Trình Diệu lập tức hiểu ra “Thanh Gia” đang động thủ, mừng rỡ thừa thế xông lên.

“ Ngươi? Ngươi là ai?!” Chiến Hoàng thần quân vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, “ Không đúng, ngươi là...”

Trình Tử Xuyên cắn đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một trận pháp lên không trung. A Nguyên hiện ra, kim quang tung hoành, chỉ một lát liền hóa thành một luồng sáng màu đỏ máu, xông vào cơ thể Trình Diệu.

“ Đây là... Bẩm Sinh Ấn?! Không đúng! Không đúng! Ngươi... Trình Tử

Xuyên! Thánh tôn!” Chiến Hoàng lần đầu cảm nhận được tâm trạng run rẩy, hắn không rõ bản thân giờ phút này đang tức giận hay đang sợ hãi, lập tức hướng về phía Trình Diệu quát lớn, “ Tiểu tử thối nhà ngươi còn không mau dừng tay! Chúng ta đều đã bị lừa! Trình Tử Xuyên căn bản không chết, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, tại sao ngươi không thể phát giác?

Ngươi là đồ ngu!”

https://thuviensach.vn

“ Ta nếu tin ngươi mới là đồ ngu!” Trình Diệu cười lạnh trả lời một câu.

“...” Dù là Chiến Hoàng thần quân cũng không nhịn được muốn nói tục!

Trước kia hắn cảm thấy Trình Diệu có chút thông minh, hôm nay vừa nhìn lại thấy hắn mẹ nó là một tên não tàn!

Chiến Hoàng giận đến cực điểm, mặc kệ chuyện này có làm ảnh hưởng đến thần hồn hay không liền bộc phát đòn mạnh nhất. Đến khi thân thể

Trình Diệu suýt nổ tung, Trình Tử Xuyên nhanh chóng vung tay qua, cứng rắn đè ép lực lượng tương trùng xuống mức thấp nhất, A Nguyên xông tới, hút sạch không một tiếng động.

Trước mắt Trình Diệu tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Thần hồn của Chiến Hoàng thần quân suy yếu, trong chớp mắt bị Trình Tử Xuyên vây lại. A Nguyên không đợi Trình Tử Xuyên ra tay, lập tức đem tia thần niệm nối với thần hồn kia chặt đứt khiến Trình Tử Xuyên bớt đi không ít sức lực.

“ Nhìn không ra ngươi hữu dụng như thế.” Trình Tử Xuyên khen nó một câu.

“ Đó là điều đương nhiên, ta là A Nguyên lợi hại nhất lục giới!” A Nguyên kiêu ngạo cực kỳ, hung hăng đạp vào gáy Trình Diệu, “ Chủ nhân, căn cốt của người này có cần đoạt đi không?”

Trình Tử Xuyên suy nghĩ một chút, đột nhiên ngoắc tay. Căn cốt của Trình Diệu lập tức nứt ra, một điểm sáng nhỏ bay đến, vòng quanh thân thế

Trình Tử Xuyên vài vòng rồi nhanh chóng dung nhập - - đó là một hồn còn thiếu của Trình Tử Xuyên.

“ Không cần đoạt đi, đối với hắn, ta có biện pháp xử trí tốt hơn.” Nếu Trình Diệu đã lừa người trong thiên hạ, vậy hãy để người trong thiên hạ

https://thuviensach.vn

thấy rõ ràng chân tướng đi!

Chuyển Luân Kính còn nằm trong tay chưởng môn, xem ra hôm nào phải đi gặp chưởng môn một chút rồi.

Trình Tử Xuyên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời.

“ Chủ nhân, chuyện gì thế?”

“ Lôi kiếp tới.”

Tu vi Trình Tử Xuyên vốn đã vượt qua những gì nhân giới có khả năng đạt được, chỉ là hồn phách không hoàn chỉnh nên không thể độ kiếp. Hồn phách này quay về, lôi kiếp đương nhiên phải tới.

“ Lôi kiếp à, dễ thôi.” A Nguyên nghe xong cũng không lo lăng, ai cũng có thể chết trong lôi kiếp, riêng chủ nhân nhà nó sẽ không.

Trình Tử Xuyên liếc Trình Diệu một cái, thản nhiên để mặc hắn ở đó, xoay người lặng lẽ xuống núi tìm nơi độ kiếp.

“ Chủ nhân, người đi đâu vậy?” Thấy Trình Tử Xuyên biến trở về hình dáng vốn có, A Nguyên hiếu kỳ hỏi.

“ Vẫn Lôi Cung, tìm Phó Diễn Chi.”

“ A, ta biết hắn, chính là biểu huynh trên danh nghĩa của chủ nhân! Chủ

nhân muốn cho hắn thứ tốt!”

Trình Tử Xuyên gật đầu. Vẫn Lôi Cung vốn nổi tiếng tu chân giới vì tu luyện thuật pháp hệ lôi, lần độ kiếp này của hắn có thể khiến Vẫn Lôi Cung được cường hóa. Lúc trước hắn giả chết khiến Phó Diễn Chi thương tâm áy náy, lần này coi như bồi tội.

https://thuviensach.vn

Nhanh chóng đến được Vẫn Lôi Cung, Trình Tử Xuyên lấy ra lệnh bài Phó Diễn Chi từng phó thác. Không lâu sau, Phó Diễn Chi vọt ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn như muốn nhìn rõ hắn là người hay quỷ.

Trình Tử Xuyên khẽ cười: “ Biểu ca, ta không chết.”

Phó Diễn Chi nghẹn một cái, vừa thở phào nhẹ nhõm liền nghiến răng nghiến lợi: “ Tiểu ma nữ nói không sai, ta thật sự đã thương tâm vô ích, ngươi chính là một tên khốn kiếp!”

Trình Tử Xuyên không nói lời nào, mặc hắn nguyền rủa cả buổi. Đối với những người thật lòng quan tâm đến mình, Trình Tử Xuyên đều nguyện ý nghe họ nói chuyện, giống như Trình Yến và Phó Tiếu Lăng năm nào.

“ Thôi, vì ngươi đã đến tìm ta trước, không so đo với ngươi nữa.” Phó Diễn Chi nói nhiều đến hết cả sức, “ Ngươi không sao là tốt rồi, nếu thật sự

gặp chuyện không may trước mặt ta, ta cũng không biết phải đối mặt với Tiếu Lăng cô cô thế nào.”

“ Mẫu thân từ trước đến nay đều biết biểu ca là người trọng tình trọng nghĩa.” Trình Tử Xuyên nói.

Phó Diễn Chi trầm mặc một hồi, có chút muốn hỏi chuyện hồn phách của Trình Yến và Phó Tiếu Lăng nhưng không biết nên mở miệng như thế

nào, liền nghe Trình Tử Xuyên nói: “ Ta chuẩn bị độ kiếp, muốn mượn Luyện Lôi Trì của Vẫn Lôi Cung dùng một chút.”

Luyện Lôi Trì của Vẫn Lôi Cung cũng giống Thiên Tinh Giang của Trình gia, có thể nói là biểu tượng cho thế lực đứng đầu tu chân giới. Từ

trước đến nay, không nói đến chuyện cho người ngoài mượn, đệ tử bổn môn cũng bị nghiêm khắc hạn chế.

Trong truyền thuyết, người lập ra Vẫn Lôi Cung là một vị đã sớm phi thăng, năm đó độ kiếp bắt được thiên lôi, từ đây hình thành căn cơ Vẫn Lôi https://thuviensach.vn

Cung. Đáng tiếc, số lượng thiên lôi quá ít, nhiều năm như vậy đã sớm tiêu hao đến gần như không còn, các triều đại cung chủ của Vẫn Lôi Cung phải liên tục đi thu thập sấm sét đưa vào Luyện Lôi Trì mới có thể bảo vệ Lôi Trì không hết. Nhưng sấm sét của tu chân giới dù sao cũng kém thiên lôi, Luyện Lôi Trì hiện giờ cũng còn lâu mới bằng khi Vẫn Lôi Cung mới được kiến tạo.

Công hiệu lớn nhất của Luyện Lôi Trì là rèn thân ngâm thể, cộng thêm việc nếu tu luyện công pháp đặc thù của Vẫn Lôi Cung, sau khi tu luyện không chỉ có thuật pháp cường đại mà linh khí phòng ngự thân thể cũng trở

nên khó xé rách, làm việc độ kiếp dễ như chơi, chỉ cần còn thiên tư, chuyện phi thăng căn bản không gặp áp lực.

“ Độ kiếp? Tại sao lại nhanh như vậy?! Căn cốt của ngươi mới khôi phục chưa lâu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Phó Diễn Chi vừa nghe liền ngơ

ngẩn, tiểu biểu đệ nhà mình là Thánh tôn chuyển thế đó, tốc độ độ kiếp này... cũng có thể tiếp nhận được sao...

Tiếp nhận cái quỷ!

Phó Diễn Chi đập bàn: “ Ta trước ba mươi tuổi đã đạt đến đỉnh tiêu dao cảnh, được người người ngợi khen, là đệ nhất đệ tử của Vẫn Lôi Cung...

Bây giờ nhìn ngươi, ta thật muốn khóc!”

Trình Tử Xuyên: “ Ừ, khóc đi.”

Phó Diễn Chi lật bàn.

Thôi thì dắt hắn đi tìm lão cha mình cái đã. Luyện Lôi Trì quá quan trọng, muốn đi vào cần có lệnh bài đặc thù, loại lệnh bài này chỉ có duy nhất cung chủ mỗi thời đại nắm giữ.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 73: Độ kiếp

“ Ngươi chính là con nuôi của Tiếu Lăng?” Khác với sự khinh bạc lơ

đãng của Phó Diễn Chi, cung chủ đương nhiệm của Vẫn Lôi Cung, Phó Chính tính tình nóng nảy, cực kì nghiêm khắc. Đôi mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên, trong đó hiện rõ sự hoài nghi.

Phó Chính hiểu rõ đức hạnh của con mình, không phải không thông minh, chỉ là không có tâm nhãn, quá trọng tình cảm, điểm này khiến hắn dễ

dàng bị người ta lợi dụng - - Tần Tiêu chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng Phó Chính chưa từng quản thúc Phó Diễn Chi, người thừa kế Vẫn Lôi Cung nên tự đi trên con đường của chính mình, khổ ngọt đều nếm qua mới có thể

gánh vác trách nhiệm nặng nề của Vẫn Lôi Cung.

Trình Tử Xuyên coi Phó Chính là huynh trưởng của mẫu thân, phụ thân của Phó Diễn Chi nên thần sắc có thêm vài phần tôn trọng, chấp lễ trả lời: “

Vâng.”

Phó Chính nhìn người trẻ tuổi tao nhã trác tuyệt trước mặt, tuy trong mắt hiện lên ý tứ thưởng thức nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm, thản nhiên nói: “ Sự tình của ngươi, ta đã nghe qua.”

Vẫn Lôi Cung cũng vì vị trẻ tuổi này xuất hiện mới trở mặt với Trình gia, Phó Chính đã sớm điều tra trong yên lặng. Phó Diễn Chi dù đã biết được thân phận Thánh tôn chuyển thế của Trình Tử Xuyên nhưng cũng cố

kỵ, đến lão cha nhà mình cũng không dám kể.

https://thuviensach.vn

Trong lòng Phó Chính hiểu nhi tử có điều giấu mình nhưng cũng lười để

ý, tuy nhiên tra xét đã lâu lại không tra ra nửa điểm lai lịch của Trình Tử

Xuyên. Không nói đến thời gian trước khi hắn được Phó Tiếu Lăng thu dưỡng, ngay cả khoảng thời gian biến mất vài chục năm cũng không để lại một dấu vết, chuyện này có chút phi lý.

Lúc này ông nói vậy, cũng có chút ý tứ thăm dò.

Trình Tử Xuyên gật đầu, cười nói: “ Nhọc cung chủ quan tâm.” Hắn có thể không hề do dự gọi Phó Diễn Chi là biểu ca vì tình cảm Phó Diễn Chi đối với hắn xuất phát từ thâm tâm, không mang quan hệ lợi ích. Còn như

Phó Chính, quan hệ dính dáng quá nhiều, hay là thôi đi.

Phó Chính cũng không thắc mắc, Phó gia là một đại gia tộc, con cháu hậu bối tuy đông nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm quen với ông, huống chi Trình Tử Xuyên không phải người của Phó gia, chỉ là con nuôi của Phó Tiếu Lăng. Phó Chính tối đa cũng chỉ nể mặt Phó Tiếu Lăng mà lựa chọn cách đối xử với Trình Tử Xuyên.

Phó Diễn Chi nhìn hai người họ ngươi tới ta đi, lãnh lãnh đạm đạm, một chút cảm giác thân cận cũng không có liền lập tức bất mãn: “ Cha, đây là biểu đệ, không phải người ngoài, tại sao cha lại có thái độ này!”

Phó Chính trừng mắt: Tiểu tử chết tiệt! Biểu đệ thì sao, lão tử còn là cha ngươi đây!

Thật ra Phó Chính cũng hiểu, mẹ đẻ của Phó Diễn Chi mất sớm, trước đây hắn được Phó Tiếu Lăng nuôi lớn nên tình cảm vô cùng sâu đậm, ngược lại, ông làm cha lại luôn bận rộn chuyện Vẫn Lôi Cung, không có thời gian quản hắn, vì thế mới dưỡng thành tính tình hiện tại của Phó Diễn Chi.

“ Cha, Tử Xuyên chuẩn bị độ kiếp, có gì chờ hắn độ kiếp xong rồi hẵng nói được không?” Phó Diễn Chi không đếm xỉa đến chuyện sắc mặt Phó https://thuviensach.vn

Chính biến thành màu đen, “ Bây giờ mở Luyện Lôi Trì ra đi!”

Vừa dứt lời, Phó Chính đưa tay lên cốc đầu hắn một cái: “ Tiểu tử, ngươi cho rằng Luyện Lôi Trì là cây củ cải à?”

Phó Diễn Chi ôm đầu trốn sang một bên, ai oán trừng mắt.

“ Thật ra ta sẽ không...” Trình Tử Xuyên suy nghĩ một chút, đang muốn giải thích rằng hắn sẽ không tiêu hao pháp lực hiện có trong Luyện Lôi Trì liền thấy Phó Chính nghiêm mặt nhìn lại, trầm giọng nói: “ Ta biết ngươi mang đạo thể bẩm sinh, thiên tư hiếm thấy, vốn Vẫn Lôi Cung ta có thể

giúp ngươi độ kiếp, đáng tiếc ta thân là hậu bối lại làm xấu mặt tổ tiên, Luyện Lôi Trì suy yếu, đã... khô kiệt rồi.”

Phó Diễn Chi nghe giọng nói đầy thương xót của ông liền lập tức cứng đờ, lẩm bẩm nói: “ Cha...”

Trình Tử Xuyên nghe vậy, gật đầu một cái: “ Chuyện này ta cũng biết được một chút. Ta tới đây không phải để mượn pháp lực của Luyện Lôi Trì để độ kiếp, nếu cung chủ tin ta, mong hãy cho ta mượn lệnh bài.”

Phó Chính ngẩn ra, tiểu tử này chẳng lẽ...

Ba ngày sau, trên Vẫn Lôi Cung, lôi vân hội tụ, thanh thế khủng bố chưa từng thấy trong tu chân giới.

“ Ai? Chẳng lẽ Vẫn Lôi Cung có người chuẩn bị độ kiếp?”

“ Không đúng, tháng trước ta mới đến Vẫn Lôi Cung làm khách, một chút tin tức cũng không có!”

“ Vẫn Lôi Cung tuyệt đối không có người đủ thực lực độ kiếp, trừ phi họ

còn có cường giả ẩn núp!”

Nhiều thế lực chấn động, nhiều người chạy đến điều tra.

https://thuviensach.vn

Sông Định Giới, địa vực của ma tu.

Lâu Dịch Dương đứng trên bậc thang, toàn thân chấn động, một lực lượng vô hình đang làm tan rã ý thức con rối mà hắn đang gửi thể này.

Một thiếu nữ váy đen chậm chạp đi ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía trước: “ Hắn chuẩn bị độ kiếp.”

Lâu Dịch Dương thở dài.

Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: “ Thánh tôn thức tỉnh, lục giới yên bình, Thiên Đạo hạ lễ rửa tội, người vi phạm há có thể lưu? Ngươi nên trở

về đi.” Nếu quay về muộn thêm chút nữa, bản thể của Lâu Dịch Dương sẽ

bị tổn thương, đường đường là người đứng đầu Ma giới còn như vậy, nói chi đến những tiểu yêu tiểu ma vi phạm Thiên Đạo kia.

“ Còn chưa quay về đã gây động tĩnh lớn thế này, đáng sợ thật đáng sợ

thật.” Lâu Dịch Dương tuy nói vậy nhưng trong mắt lại lộ vẻ nhao nhao muốn thử, “ Thật muốn đánh với hắn một trận.”

Lâu Dịch Dương đối với thực lực bản thể của chính mình cực kỳ tự tin, nhưng vẫn phải đợi, đến khi Thiên Bi rách nhiều hơn, đến khi màng giới bị

hủy, không gì có thể ngăn cản thần ma đánh xuống.

Mà hi vọng này, hiện tại đang đặt trên người Nguyệt ma quân mang bộ

dạng thiếu nữ kia.

Thiên Đạo càn quét nhân giới, chỉ mình Lâu Nguyệt Đồng không xảy ra chuyện gì, nàng cũng là người vi phạm, nhưng nàng là một nhân vật đặc thù.

“ Thời điểm sẽ đến, bây giờ thì cút nhanh lên.” Lâu Nguyệt Đồng hất tay ném Lâu Dịch Dương sang một bên.

https://thuviensach.vn

Lâu Dịch Dương biết nàng chỉ muốn tốt cho mình nên không tức giận, nâng tay lên vừa xoa ngực vừa thực hiện lễ nghi Ma giới, cười nguy hiểm:

“ Ngươi sẽ thắng, tỷ tỷ.”

Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại trở về lôi vân phía chân trời.

Lâu Dịch Dương thầm nghĩ: Vô luận là tình nhân hay kẻ địch, trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn mà thôi...

Thân thể Ma chủ ở nhân gian lặng lẽ hóa thành bụi mù, bỗng nhiên tiêu tán.

Minh giới.

Bước chân Uyên Vu khựng lại, hắn có thể cảm nhận được biến hóa của nhân giới, người vi phạm đang bị Thiên Đạo xử lí. Hắn bất đắc dĩ nói: “

Xin lỗi Lan Tự, ta không thể đưa ngươi trở về.”

Sau khi chặt đứt khế ước tại Tam Sinh Đài, Uyên Vu và Lan Tự cũng không thống khổ như Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên. Khế ước của họ không khắc sâu như vậy, khế ước này vì bảo vệ mà lập, cũng vì bảo vệ

mà tán, không chạm đến cái tâm thật sự của khế ước.

Uyên Vu nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nàng còn hết sức nhỏ bé, chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại có sự kiên nghị mà ngay cả người trưởng thành cũng không bằng.

Lan Tự mím môi: “ Uyên Vu đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề.”

Uyên Vu gật đầu: “ Cứ việc nói.”

“ Chúng ta về sau... có phải sẽ biến thành kẻ địch hay không?”

https://thuviensach.vn

Uyên Vu ngẩn ra, tiểu cô nương này nhạy cảm và thông tuệ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn cúi người xoa đầu Lan Tự: “

Thế cục thay đổi, ta cần bày ra lập trường của chính mình đi ứng kiếp.

Nhưng ta đáp ứng ngươi, không đến bước đường cùng tuyệt sẽ không làm tổn thương bất kì ai. Ta từng nói qua rằng ta sẽ luốn bảo vệ ngươi, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.”

Trong mắt Lan Tự xuất hiện ánh lệ nhưng nàng lại cười, đưa ngón út ra:

“ Gặp được Uyên Vu đại nhân chính là may mắn cả đời của Lan Tự. Nhưng Lan Tự cũng hi vọng, Uyên Vu đại nhân có thể sống thật tốt, được không?”

Uyên Vu ngoéo tay với nàng, nụ cười thản nhiên trên mặt không chút thay đổi: “ Được.”

Lan Tự lau nước mắt, không quay đầu tiến về phía trước. Nàng rất rõ đại chiến tại nhân gian sắp nổi lên, nàng không muốn kéo dài thêm nữa. Là Cửu Nguyên đệ tử, nàng muốn dùng kiếm trong tay bảo vệ gia viên của chính mình!

Tại Vẫn Lôi Cung, tất cả mọi người như ong vỡ tổ vọt đến bên cạnh Phó Chính.

“ Cung chủ, ai đang độ kiếp?”

“ Tại sao Luyện Lôi Trì vẫn có thể sử dụng?”

“ Cung chủ, một đống người đang nhìn vào Vẫn Lôi Cung chúng ta, cơ

hội tốt!”

Phó Chính bị phiền chết, tính tình nóng nảy bộc phát: “ Câm miệng hết!

Xem thật kỹ người ta độ kiếp thế nào mà học tập!”

Đúng lúc này, màu sắc lôi vân dần dần phát sinh biến hóa, từ trắng đến xanh rồi đến đen, cuối cùng biến thành màu tím thuần túy.

https://thuviensach.vn

“ Kỳ quái, kỳ quái...” Phó Chính lẩm bẩm tự nói, ông tự nhận bản thân kiến thức rộng rãi, vậy mà chưa hề nghe nói có lôi kiếp nào màu tím! Hơn nữa, không biết đó có phải ảo giác hay không, trong lôi vân màu tím kia dường như có ẩn cả kim quang!

Lôi kiếp duy trì liên tục ba ngày ba đêm, lúc sắp tản đi, một tia sét màu vàng kim ngút trời đánh xuống, dường như có thể bao phủ toàn bộ Vẫn Lôi Cung. Tất cả đồng thời ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Đến khi luồng sáng dần biến mất, mọi người mới dám thở phào một cái, nhưng không ai dám mở miệng hỏi thăm.

Phó Diễn Chi ngược lại cực kì trấn định, dù sao hắn cũng đã bị dọa qua nhiều lần rồi. Hắn cầm lệnh bài mở Luyện Lôi Trì, bên trong không có một bóng người, chỉ có hơi thở mà lôi kiếp lưu lại, chẳng lẽ hắn chạy rồi?

Nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn rơi xuống trung tâm lôi trì, lập tức ngẩn người hét lớn: “ Cha, mau đến xem!”

Phó Chính xông qua, vừa nhìn liền kích động đến suýt bất tỉnh - - Lôi Trì khô kiệt vậy mà lại một lần nữa tỏa sáng, thậm chí, thậm chí so với lôi trì trước đây còn cực phẩm hơn, vì bên trong mơ hồ còn có một đám lôi hỏa màu tím đang nhảy nhót!

“ Tử Xuyên độ kiếp căn bản không dùng đến Luyện Lôi Trì.” Phó Diễn Chi phúc chí tâm linh, lẩm bẩm nói, “ Hắn đang tặng lễ cho Vẫn Lôi Cung!”

Phó Chính sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc xoay đầu lại: “

Diễn Chi, ngươi nói thật với ta, hắn cuối cùng là...”

Phó Diễn Chi suy nghĩ một chút, dù sao động tĩnh này mọi người đều đã được chứng kiến, lừa gạt cũng không được bao lâu nữa, dứt khoát nói cho lão cha đang không thốt lên được lời nào - - Thánh tôn chuyển thế.

https://thuviensach.vn

Phó Chính lảo đảo một cái, trước mắt biến thành màu đen: “...”

Văn bối lúc trước còn hành lễ với hắn là Thánh tôn chuyển thế? Con mẹ

nó ngươi trêu chọc ta?

“ Cung chủ! Khởi bẩm cung chủ, Cửu Nguyên Sơn truyền thư, nói đã giết nghịch đồ, thử lại Chuyển Luân Kính!”

“ Nghịch đồ? Nghịch đồ nào?”

“ Trình, Trình Diệu của Trình gia!”

Trình Diệu của Trình gia, người từng khiến Chuyển Luân Kính phát sáng, Thánh tôn chuyển thế theo lời đồn!

Phó Chính và Phó Diễn Chi hai mặt nhìn nhau, Phó Diễn Chi chợt cười to, vô cùng hả giận: “ Tên khốn kiếp cuối cùng cũng gặp báo ứng!”

Tu chân giới huyên náo vô cùng, tất cả các đại chưởng môn đều ào ào chạy đến Cửu Nguyên Sơn, nhưng Trình Tử Xuyên vừa độ kiếp xong lại không lộ diện, hắn đến một nơi khác - - Trình gia.

Tam tổ Trình gia chỉ còn Trình Tiện, nhưng vì thanh danh vang vọng của Trình Diệu mà thế lực của Trình gia vẫn tiếp tục phát triển.

“ Đây là Trình gia mà chủ nhân đã từng sống ngây ngốc sao?” Một tiểu nam hài sôi nổi đi theo hắn, nhìn qua chỉ khoảng ba bốn tuổi, gương mặt bánh bao, cái đầu cũng bánh bao, bộ dạng cực kỳ khả ái, đó chính là Bẩm Sinh Ấn A Nguyên, sau khi vượt qua lôi kiếp đã có thể tùy tiện biến hóa.

Trình Tử Xuyên không lên tiếng, yên tĩnh bước vào, coi pháp trận của Trình gia như không khí.

A Nguyên trừng lớn hai mắt, nó chỉ cảm thấy chủ nhân sau khi độ kiếp đã thiếu đi vài phần nhân khí, thay vào đó lại thêm vài phần cao quý gần https://thuviensach.vn

với Thiên Ngoại Thiên. Nhưng nó thấy không sao cả, thế nào thì đây cũng là chủ nhân của nó!

“ Kẻ nào cả gan dám xông vào Trình gia?” Đệ tử tuần tra nhìn thấy Trình Tử Xuyên liền lập tức cả kinh, có người xâm nhập... vậy mà họ một chút cũng không phát giác!

A Nguyên nhảy dựng lên, vài chiêu đã đánh ngất họ.

Đệ tử Trình gia vây lại càng nhiều, một tia lưu quang cũng nhanh chóng bay đến. Trình Tiện hiện ra, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng không thể lý giải, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự phức tạp. Hắn nhìn Trình Tử Xuyên, người trẻ tuổi trước mặt này từ phong thái, khí độ hay tu vi đều cao hơn trước, đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên ánh mắt u tĩnh khi hắn bị đoạt đi căn cốt.

Động tĩnh lớn của tu chân giới hắn cũng đã biết, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trình Tử Xuyên, hắn liền hiểu - - Trình gia sắp xong rồi.

Suy bụng ta ra bụng người, hắn không tin Trình Tử Xuyên sẽ bỏ qua cho Trình gia.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 74: Buông xuống

Người của Trình gia vây lại rất nhanh, Trình Lập thân là gia chủ đứng bên cạnh Trình Tiện, vẻ mặt sợ hãi - - truyền thư của Cửu Nguyên Sơn trong thời gian rất ngắn đã truyền đi khắp tu chân giới!

Trình Tử Xuyên không đến Cửu Nguyên Sơn để chứng thực thân phận, ngược lại lại đến Trình gia, có thể thấy rõ hắn đối với Trình gia có bao nhiêu hận ý. Nhưng Trình Lập biết rõ phía sau có bao nhiêu hậu bối đang nhìn, giờ phút này nhất định phải ổn định, lạnh lùng hỏi: “ Ngươi tới đây làm gì?”

Trình Tử Xuyên lẳng lặng nhìn họ, mỗi lần ánh mắt hắn đảo qua một người, người đó liền không kìm được mà run lên.

A Nguyên trừng mắt: “ Đoạt căn cốt của người ta, sát hại tộc nhân, vậy mà xoay đầu một cái đã quên, bây giờ còn dám giả ngu, các ngươi thật sự

vô sỉ! Chủ nhân, trực tiếp làm thịt thì lợi cho chúng quá, chi bằng bảo Diêm Vương nhét chúng vào mười tám tầng địa ngục, để xem chúng có chống đỡ

được vài đạo cực hình hay không!”

Âm thanh bi bô của trẻ con lại vô cùng hung tàn, nghe xong những lời này, tất cả đều cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trình Tiện vội vàng nói: “ Ngươi vẫn là người của Trình gia, phụ thân ngươi vẫn còn được chôn cất bên trong, ngươi...”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên nhếch môi ngắt lời: “ Thật sao?”

Trình Yến đang được chôn cất bên trong? Đáp án dĩ nhiên là không.

Năm đó Trình Yến vì bảo vệ vợ và con trai mà chết, Trình gia luôn coi ông là phản đồ, làm sao có thể chôn cất ông trong tộc? Sợ rằng thân thể ông đã sớm hóa thành tro bụi rồi.

Trình Tử Xuyên khi gặp Lâu Nguyệt Đồng ở Trình gia cũng đã xem qua từ đường của Trình gia, không có bài vị của Trình Yến.

Trình Tiện á khẩu không trả lời được, ngày càng sợ hãi khí thế của Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên đột nhiên đưa tay, một thanh trường kiếm hiện lên trong tay hắn. Hắn không để ý đến âm thanh thét choi tai xung quanh, không chút lưu tình chém xuống một kiếm.

“ Oanh - - “

Ngọn núi Trình gia được truyền thừa mấy trăm năm trong thoáng chốc liền sụp đổ. Một kiếm kia đã chặt đứt linh mạch, chặt đứt căn cơ, phá hủy nơi ở, biến Trình gia hoàn toàn thành một nơi hẻo lánh.

“ Vô liêm sỉ, ngươi!” Trình Tiện còn chưa dứt lời, hai chân đã mềm nhũn, lập tức quỳ gối, hai tay ôm chặt cổ, sắc mặt dữ tợn mà khổ sở vô cùng.

“ Trình Tiện, Trình Kiệt, Trình Lệnh, Trình Lập...” Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm đọc lên vài cái tên, trừ Trình Kiệt bị hắn giết và Trình Lệnh, những kẻ khác sau tiếng gọi của hắn đều ngã xuống - - đây là những kẻ năm đó vây công Trình Yến và Phó Tiếu Lăng, một kẻ cũng không thoát.

https://thuviensach.vn

Trình Lập cảm thấy khuất nhục, quát: “ Ngươi muốn báo thù thì cứ việc đến! Muốn giết cứ giết! Việc chúng ta làm năm đó đều là vì Trình gia, chúng ta không có lỗi!”

Trình Tử Xuyên không thèm tranh cãi biện luận với những kẻ này, nói một lần là đủ rồi.

Lúc này, một tiểu bối phía sau đột nhiên yếu ớt cất lên tiếng khóc: “ Gia chủ, chúng ta là... đạo tu, nếu đằng sau vinh quang của Trình gia là âm u và vẩn đục, vậy đây còn là vinh quang sao? Đạo tâm của chúng ta ở đâu?”

Chuyện Trình gia đoạt căn cốt lúc trước đã bị Phó Diễn Chi truyền ra, chỉ là về sau đã được hào quang chói lọi mà Trình Diệu mang đến che giấu.

Nhưng người của Trình gia cũng không hồ đồ, chuyện biết được đương nhiên rõ ràng hơn so với người ngoài.

Trình Lập phút chốc quay đầu, khó có thể tin.

Trình Tử Xuyên thở dài một tiếng, trên mặt không chút gợn sóng vung tiếp một kiếm, đám người Trình Lập vừa ngã xuống chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức trong giây lát liền tan rã: “ Kết ân oán tại nhân giới, tuyên án công khai tại Minh giới.”

Hắn không thương tiếc hồn phách của những kẻ này, đúng như A Nguyên nói, đến khi hồn nhập Minh giới, chúng cần được nghe phán quyết của Diêm Vương, nếu có thể qua được hình phạt tại mười tám tầng địa ngục, chúng sẽ được rửa sạch tội nghiệt, nhập vòng luân hồi, còn không qua được, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Sau đó, hắn nhìn về phía những đệ tử Trình gia vừa bị hù dọa không nhẹ

phía sau, bình thản nói: “ Sau này sẽ không còn Trình gia. Ta không thương tiếc tính mạng các ngươi, nhưng các ngươi thân mang cấm chế, tuổi thọ

không khác người phàm, chỉ khi làm đủ nghìn việc thiện, thật sự bình ổn đạo tâm mới có thể đăng lại tiền đồ, xây dựng một Trình gia mới.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên tuy không phải người có thù không báo nhưng không phải người tàn bạo, những tiểu bối này không có tội, vì Trình Yến, hắn sẽ

để lại một đường sinh cơ, nhưng nếu không có ai nguyện ý vượt mọi chông gai đi hết con đường đó, chuyện sau đó không cần nói nữa.

Một đám người hai mặt nhìn nhau, hốc mắt đỏ lên, có người hiểu được cúi người bái hạ, có người nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập tràn.

Trình Tử Xuyên làm như không thấy, xoay người rời đi, yên tĩnh hờ

hững như lúc đến. Cùng lúc đó, hắn nhận ra nhân quả với Trình gia đã lặng lẽ biến mất, ràng buộc với nhân gian cũng ít đi một phần.

Trừ dính líu với Lâu Nguyệt Đồng là sâu đậm nhất, hắn còn cần kết thúc hai đoạn nhân quả nữa, một là thân phận Thanh Gia của Cửu Nguyên Sơn, hai là Trình Yến và Phó Tiếu Lăng.

Bất quá, Trình Tử Xuyên vừa đến Cửu Nguyên Sơn liền nhận được tin ma tu công chiếm những tòa thành trì phía Tây, không kiêng nể đồ sát đạo tu, phật tu và người phàm.

Ở chân trời phía Tây, bầu trời trong suốt mơ hồ tràn ngập huyết khí và oán khí, dần dần tràn ngập bốn phương.

“ Chủ nhân, người nhất định phải ngăn cản Lâu Nguyệt Đồng!” Trên mặt A Nguyên hiện lên một loại trang nghiêm khó tả, “ Nếu huyết sát, lệ khí và oán khí tràn ngập nhân gian, trói buộc sẽ bị phá giải, Thần - Ma sẽ nhập thế. Lúc đó, lục giới tất cả đều sẽ biến thành chiến trường, hỗn loạn phá hoại quy tắc, Thiên Bi sẽ không chịu nổi một kích.”

“ Thiên Bi.” Trình Tử Xuyên vừa thoáng nghĩ liền hiểu, vuốt cằm nói, “

Đây mới là mục đích thật sự của nàng.”

Cái gọi là chính ma bất lưỡng, đều chỉ là cái cớ mà thôi.

https://thuviensach.vn

A Nguyên cả kinh: “ Khó trách nàng liên tục muốn hãm hại chủ nhân, chủ nhân và Thiên Bi là một thể, trừ phi chủ nhân chết, Thiên Bi cũng sẽ bị

hủy. Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy... chẳng lẽ nàng muốn trở thành chúa tể lục giới?”

Trình Tử Xuyên: “ Không rõ.”

A Nguyên méo miệng, khôi phục lại bộ dáng bình thường, phồng má thở

dài.

Phía Tây vốn là nơi tập trung của Phật tu, có thế lực lớn nhất tu chân giới là Phổ Thiện Tự trấn thủ. Lâu Nguyệt Đồng dẫn đầu đại quân ma tu, không khách khí chiếm đóng vài tòa thành lớn nhất phía Tây, đang suy nghĩ xem nên làm thịt đám hòa thượng trốn trong miếu kia thế nào.

Vào thời đại Hồng Hoang và thời đại Tam giới, Phật tu từng có một thời kì hưng thịnh. Đáng tiếc, sau khi Tam giới tan biến, đại năng của họ trên cơ

bản đều biến mất, lục giới mới hình thành, Phật tu liền trở thành quần thể

yếu ớt nhất, làm một nhà với đạo tu, tuy hai mà là một.

“ Chưởng môn, ma nữ kia đã khiến những người bên ngoài than khóc, ngôn ngữ bất thiện, chúng ta lại co ro trong chùa, chuyện này...”

Đại chưởng môn của Phổ Thiện Tự là Thiện Thực hòa thượng, một đại sư mặt mũi hiền lành, có giao hảo với chưởng môn Cửu Nguyện Sơn, nghe vậy không nhanh không chậm hỏi: “ Trong chùa có người có thể là đối thủ

của ma nữ?”

“ Tuy đánh không lại nhưng cũng không thể trốn mãi.”

“ Sơn cùng thủy tận còn có thể liều mạng.”

“ Ý chưởng môn là... chúng ta có cơ hội đánh lại ma nữ?”

https://thuviensach.vn

Thiện Thực hòa thượng cười nói: “ Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn và viện quân của đạo tu đến, đến lúc đó chúng ta có thể liều mạng.”

“ Thế thì tốt!”

Hôm sau.

Thương Nhai theo thói quen đi đến chính điện báo cáo, kể từ khi chiếm được thành trì, Lâu Nguyệt Đồng đại gia luôn ở lỳ trong cung điện, cái gì cũng không làm, cả ngày lười biếng, không phải nhìn trời thì là nằm ngủ.

“ Ma quân, Phổ Thiện Tự không ứng chiến, chúng ta sẽ tiếp tục chờ

sao?”

“ Chờ, vì sao không chờ?” Lâu Nguyệt Đồng nói, “ Bọn chúng cảm thấy có người để nương tựa, ta sẽ đem người chúng nương tựa đánh cho chạy hết!”

Thương Nhai dừng một chút: “ Theo thuộc hạ được biết, đạo tu Thanh Gia... là một nhân vật cực kì khó đối phó.”

Lâu Nguyệt Đồng vừa nghe được tên Thanh Gia liền cau mày, vung một chưởng đập vỡ cái bàn bên cạnh, hừ một tiếng: “ Đừng nhắc tới hắn với ta!”

Thương Nhai: “...”

Thương Nhai hắng giọng một cái, biết điều không tiếp tục đề cập đến Thanh Gia nữa, nhưng trong khi chuyển chủ đề lại lỡ chọc vào nỗi đau của Lâu Nguyệt Đồng: “ Vài ngày trước, bên phía đạo tu có người độ kiếp khiến trời đất nảy sinh dị biến, có lời đồn đại rằng... đã tìm được Thánh tôn chuyển thế thật sự!”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng: “ Cũng đừng nhắc tới hắn với ta!”

“...” Thương Nhai cảm thấy hôm nay Ma quân nhất định đã nuốt phải một thùng thuốc nổ, nhưng đương nhiên hắn không dám nói ra mặt nên đành phải yên lặng, kể từ khi Ma chủ rời đi, hắn phải một mình đảm nhận trọng trách là cái bao trút giận cho Ma quân, thật bi thảm!

Hắn trầm mặc, Lâu Nguyệt Đồng lại bất mãn: “ Nói chuyện.”

“...” Thương Nhai dè dặt tránh đi tất cả các ngòi nổ, nói một chút về

những chuyện xảy ra hằng ngày.

Lâu Nguyệt Đồng tùy ý gật đầu, đến khi Thương Nhai lui xuống lại lơ

đãng nói thêm một câu: “ Để ý Phổ Thiện Tự, lập tức báo cho ta khi Thanh Gia đến.”

“ Ngài muốn...?” Nghe nói thực lực của Thanh Gia sâu không lường được, Thương Nhai có chút lo lắng. Ma chủ có nói với hắn, phong ấn của Ma quân vẫn chưa hoàn toàn bị phá.

Lâu Nguyệt Đồng bí hiểm cười một tiếng, đôi mắt đào hoa nhướn lên: “

Xem ta có đánh chết hắn được không!”

Thương Nhai: “...”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 75: Tạm biệt

Mây tầng tầng lớp lớp che lấp ánh sáng ban ngày, bầu trời nhuộm một màu xanh ảm đạm, huyết sắc và oán khi u ám lẫn lộn.

Khi Trình Tử Xuyên trong lốt Thanh Gia tìm đến Phổ Thiện Tự, một đám hòa thượng đang tụ tập trong chính điện của chùa, cố gắng dùng chính khí của Phạn âm tinh lọc huyết sát và oán khí nhưng vẫn liên tục thất bại.

“ Ai...” Thiện Thực hòa thược vỗ tay niệm một tiếng Phật hiệu, thở dài nói, “ Để đạo hữu chê cười rồi.”

Trình Tử Xuyên lắc đầu: “ Có tâm là đại thiện.”

“ Tiếc rằng có lòng nhưng không đủ lực.” Khuôn mặt hòa ái của Thiện Thực hòa thượng trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, “ Đây không phải lần đầu tham gia cuộc chiến với ma đạo, nhưng chưa từng lần nào khiến lòng người kinh hãi và vô lực như lần này. Ma tu dường như đang vứt bỏ tất cả

kiêng kị và đường lui, ra tay khiến chúng ta trở tay không kịp. Lão nạp bế

quan đã quá lâu, không hiểu nguyên nhân biến cố này.”

Trình Tử Xuyên có thể nghe được trong những lời này ẩn chứa sự bất đắc dĩ và lo lắng thật sâu, bất đắc dĩ vì bản thân nhỏ yếu, lo lắng cho trăm dân trăm họ trong thiên hạ.

“ Vì nàng đã trở về.” Trình Tử Xuyên bỗng nhiên lên tiếng.

https://thuviensach.vn

“ Nàng?”

“ Nguyệt ma quân, Lâu Nguyệt Đồng.” Trình Tử Xuyên nói, “ Đồ đệ bảy trăm năm trước bị Thánh tôn trấn áp.”

Thiện Thực nghe vậy, sắc mặt liền đại biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, trầm mặc rất lâu, sau đó cười khổ một tiếng: “ Lão nạp nghe bên ma tu kia gọi Ma quân, không biết hóa ra nàng chính là nhân vật trong truyền thuyết. Có người đồn nàng đã sớm đồng quy vu tận với Thánh tôn, nhưng bây giờ Thánh tôn trở về, nàng cũng trở về... Đôi thầy trò này, dây da dây dưa, nhân quả luân hồi, không biết khi nào mới kết thúc.”

Thánh tôn luôn công bằng chính trực vô tư, tính cách đáng ngưỡng mộ, vết nhơ duy nhất trong đời hắn chính là đã thu dưỡng phải một nghiệt đồ.

Nghiệt đồ khó thuần, cuối cùng lại làm khó chính bản thân mình.

Thế nhân mắng Lâu Nguyệt Đồng hơn bảy trăm năm cũng không mắng đủ, có thể thấy rõ họ hận nàng đến mức nào, chỉ là đồng thời... cũng vô cùng sợ nàng.

“ Nhanh thôi.” Trình Tử Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, “

Sẽ nhanh kết thúc thôi.”

Thiện Thực hòa thượng còn chưa kịp sững sờ, đã thấy “Thanh Gia” hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi Phổ Thiện Tự, hướng thẳng đến đại bản doanh của ma tu mà đi.

Lâu Nguyệt Đồng đang nằm lật xem các loại thoại bản mà thuộc hạ

mang đến để giải sầu, không lâu sau, nàng như phát hiện được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía cửa, như cười mà không cười lên tiếng: “ Chúc mừng nha, tu vi tăng nhanh như vậy, ở nơi này của ta không ai có thể ngăn cản được rồi.”

https://thuviensach.vn

Theo âm thanh của nàng, một đạo thân ảnh hiện ra: “ Chỉ có buồn, không có vui.”

“ Ồ?”

“ Nàng đã giết rất nhiều người.”

“ Vậy thì sao?”

Ánh mắt của Trình Tử Xuyên thâm trầm như đang ẩn chứa một ngọn lửa, tâm tình đè nén phức tạp nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt Đồng khiến nàng phải thu liễm lại bộ dạng vui vẻ. Nàng chậm rãi nói: “ Không phải chàng mới biết ta ngày đầu tiên. Giết người, đối với ta mà nói, bất quá chỉ là một việc tầm thường.”

Lâu Nguyệt Đồng ném thoại bản trên tay sang một bên, đứng dậy: “

Chàng tới đây là để tranh cãi với ta về chuyện không có ý nghĩa chút nào này?”

Trình Tử Xuyên trong nháy mắt có chút phẫn nộ, nhưng không phân biệt được cuối cùng là vì người chết, hay là vì... thái độ lạnh lùng của tiểu ma nữ trước mặt.

Lâu Nguyệt Đồng từng bước từng bước đi qua, đưa tay muốn giật Âm dương bội đeo trên hông hắn xuống, thấy vậy, hắn liền tránh đi, trở tay giữ

chặt tay nàng.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: “ Thành thật mà nói, hiện tại ta hết sức không thích bộ dạng này của chàng, không lúc nào không nhắc nhở ta về sự

ngu xuẩn của mình... Chàng dự định khi nào mới từ bỏ thân phận Thanh Gia, đường đường chính chính đối mặt với ta, hử?” Một từ “hử” cuối cùng được nàng kéo dài, vừa mang theo ngữ khí nguy hiểm, vừa có điểm ngân nga quyến rũ như muốn câu dẫn người.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên nhạt nhẽo đáp: “ Bộ dạng thế nào không quan trọng, nàng không cần tránh nặng tìm nhẹ.”

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Không thú vị.”

Trình Tử Xuyên lơ đễnh: “ Ta đến đàm phán với nàng.”

Lâu Nguyệt Đồng giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo: “ Ta mất hứng, không nói.” Dừng một chút, nàng lại miễn cưỡng cho hắn một đường lùi, “ Thực ra thì cũng có thể, trừ phi chàng có thể khiến ta vui hơn một chút.”

Bản lĩnh làm tức chết người này, nếu là người khác ắt hẳn sẽ nhảy lên đòi liều mạng với nàng từ lâu rồi.

Tiểu ma nữ có thể cuồng ngôn, lớn lối, vì thế rất dễ gây thù chuốc oán.

Nhưng nàng chính là có bản lĩnh cuồng ngôn, bản lĩnh lớn lối, bản lĩnh khiến người ta cảm thấy thù địch, vì nàng rất mạnh, không ai có thể đấu lại nàng.

Hiện tại, dựa vào tu vi của hai người, đánh nhau bằng thực lực phỏng đoán có thể hủy diệt hơn một nửa nhân giới. Chỉ khi đến được cảnh giới của Thánh tôn mới có thể không động ngoại vật mà giết thần diệt ma; Trình Tử Xuyên mới chỉ vượt qua một lần lôi kiếp, còn lâu mới quay lại được cảnh giới đó.

“ Nàng...” Hắn hòa hoãn, “ Thật sự muốn cùng ta đến chết không ngừng sao?”

Giọng nói của hắn lộ ra chút tâm tình bị đè nén, Lâu Nguyệt Đồng nghe xong liền run lên một cái, nàng xoay người, vung tay hất đổ cái bàn: “

Người này không biết làm người khác vui vẻ thế nào sao? Chỉ thích nói những lời khiến ta mất hứng! Ta giết rất nhiều người rồi, căn bản cũng https://thuviensach.vn

không quan tâm, ngươi muốn động thủ thì trực tiếp động thủ đi, nói nhiều như vậy làm gì!”

Thấy nàng một chút ý tứ hối cải cũng không có, Trình Tử Xuyên siết chặt chuôi kiếm, gằn từng chữ: “ Nàng thật sự... khiến ta thất vọng.”

Lâu Nguyệt Đồng giận quá hóa cười, lời nói bén nhọn: “ Chàng muốn bảo vệ họ, ta sẽ khiến thiên hạ không được an bình. Chàng càng thống khổ

khó chịu, ta sẽ càng cao hứng! Bảy trăm năm trước không phải chàng đã từng nguyện ý hi sinh vì chúng sinh sao, bây giờ tiếp tục đi chết đi!”

Trong mắt Trình Tử Xuyên tràn ra một màu đỏ, như thế giới trắng đen bị

một giọt máu tươi đẹp nhỏ xuống.

Khói đen dày đặc quanh thân Lâu Nguyệt Đồng ngưng tụ, hóa thành một trường kiếm tương tự Tru Tà rơi vào tay nàng. Nàng vung kiếm chém ra, tòa cung điện lớn nhất ầm ầm sụp đổ.

Hai đạo quang ảnh nhảy lên không trung, một trắng một đen đấu đá, pháp lực cường đại khuếch tán, sóng to gió lớn nổi lên trong phút chốc.

“ Cứu mạng!!”

“ Sóng thần, sóng thần đến!”

“ Cháy rồi! Chạy mau!!”

Bốn phía mơ hồ truyền đến âm thanh kêu rên giãy dụa, như cách rất xa mà lại như gần trong gang tấc. Thân hình Trình Tử Xuyên chững lại, linh khí bảo hộ quanh người bị khói đen phá vỡ, ăn mòn huyết nhục.

“ A Nguyên!”

“ Chủ nhân! Chủ nhân, ta giúp người!”

https://thuviensach.vn

“ Đi cứu người!”

“ Nhưng...”

Kim ấn lóe sáng, hóa thành một nam đồng. Nó do dự nhìn qua hai người đang đánh nhau, cuối cùng cũng không dám cãi lệnh, bay đi.

“ Bẩm Sinh Ấn!” Lâu Nguyệt Đồng nhìn thấy A Nguyên, giận càng thêm giận, cười lạnh nói, “ Quả nhiên lúc trước nó gạt ta! Cứu người? Ta muốn xem một chút rốt cuộc ngươi có thể cứu được bao nhiêu người!”

Trường kiếm biến mất, trường cung hiện ra. Lâu Nguyệt Đồng bắn một mũi tên lên trời, âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc vang lên, vô số quả cầu lửa rơi xuống, những người đang đứng tại nơi bị chúng rơi xuống đến âm thanh kinh hô cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi.

Mặt đất khô cằn, bầu trời giăng đầy mây đen, mưa lớn dội xuống ngọn lửa bất diệt, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết vang lên như một tấm lưới bao phủ thiên địa... Cảnh tượng sao mà thật giống thứ

nàng thấy trên Thông Tiên Lộ.

Hóa ra có một số việc, tuy đã biết rõ nhưng không có cách nào tránh khỏi.

Trình Tử Xuyên nhìn chằm chằm nàng, Tru Tà Kiếm đột nhiên biến thành những sợi dây nhỏ mang theo ánh sáng rực rỡ, sau một khắc liền giam chặt Lâu Nguyệt Đồng.

Lực đạo trói buộc Lâu Nguyệt Đồng dường như mang theo một ngọn núi lớn, nàng mở to hai mắt, giãy giụa đưa tay lên, lục phủ ngũ tạng cơ hồ như

đang bị đè nát, nhưng nàng không quan tâm. Rõ ràng có vô số bóng kiếm lay động trước mặt, nhưng nàng chỉ bắt một cái, thân kiếm thật sự liền bị

nàng nắm trong tay.

https://thuviensach.vn

Áp lực nặng nề và cảm giác bị giam cầm biến mất, Lâu Nguyệt Đồng phun ra một ngụm máu, năm ngón tay bắt lấy thân kiếm huyết nhục mơ hồ.

Xích đen nhảy ra, không chút lưu tình đâm xuyên qua vai Trình Tử Xuyên, từng vòng từng vòng trói người lại.

Trình Tử Xuyên mặt không đổi sắc liếc nàng một cái, Tru Tà Kiếm trong nháy mắt lật chuyển, nhanh chóng đánh xuống - - Nếu Lâu Nguyệt Đồng không buông tay lui về phía sau, cánh tay phải của nàng chắc chắn sẽ

không còn nữa!

“ A...”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Tru Tà Kiếm hạ xuống, huyết quang tứ phía. Cùng lúc đó, xích đen đâm xuyên qua ngực Trình Tử Xuyên, hóa thành một bàn tay bóp chặt lấy trái tim hắn, rồi... kéo nó ra ngoài.

Xung quanh hết thảy đều tĩnh lặng.

Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng trắng bệch, ống tay áo bên phải đã trống rỗng

- - cánh tay phải của nàng đã bị một kiếm kia chém trúng.

Nhưng nàng lại cười, khóe mắt xếch lên, xinh đẹp nhưng thê diễm, tay trái cầm một trái tim - - đó là trái tim của Trình Tử Xuyên, trái tim của loài người.

Trình Tử Xuyên rũ mắt, ngọc bội trắng đen đeo bên hông chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ, trường kiếm trong tay dần dần rơi xuống.

“ Chàng sau khi chuyển thế so với trước kia có thêm một thứ gọi là tình cảm, không phải là vì trái tim của loài người này chứ?” Lâu Nguyệt Đồng cong môi cười một tiếng, máu cùng nước mưa chảy xuống trên khuôn mặt như huyết lệ.

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên không để ý đến chuyện gì khác, ánh mắt rơi xuống trên ống tay áo trống rỗng của nàng, âm thanh hết sức mơ hồ: “ Không phải.”

“ Nhưng trái tim này, có thể giải trừ tầng phong ấn cuối cùng của ta.”

Lâu Nguyệt Đồng nói, “ Thật đáng tiếc, chàng không có tim, cũng sẽ không chết.” Chỉ là mất đi thân thể thuộc về loài người, một lần nữa quay về thân thể trước kia của hắn mà thôi.

Thánh tôn... vốn không hề có trái tim.

Trình Tử Xuyên cúi thấp đầu, ngực chẳng hề đau, chỉ cảm thấy trống rỗng, vắng vẻ. Tri giác, tình cảm... giống như bỗng chốc không còn gì cả.

Hắn nghe được thanh âm của Lâu Nguyệt Đồng, nhưng thanh âm kia dường như đang cách hắn cực kỳ xa.

Trình Tử Xuyên cảm thấy thanh minh, linh hoạt kỳ ảo lạ kỳ, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, rất chậm rất chậm nói: “ Trái tim này, là bởi chấp niệm mà sinh. Bảy trăm năm trước, Thánh tôn không giết nàng mà hạ

ba tầng phong ấn với nàng, phương pháp phá phong ấn chỉ có trên người hắn. Hắn không đành lòng, hắn nghĩ hắn sẽ phải chết, phong ấn của nàng vì thế sẽ vĩnh viễn không thể cởi bỏ, nàng sẽ không chết nhưng cũng không còn năng lực gây sóng gió, không còn cách nào tốt hơn. Nhưng hắn không nghĩ đến, hắn lại có thể trở về... Hắn mang theo yêu hận trong lòng Kí Đắc Thế Tục, mang theo chấp niệm của chính hắn, tạo thành trái tim của loài người, thay đổi tính cách, được nhặt về nuôi, cho đến khi một lần nữa gặp nàng.”

“ Ta lại đánh cược thêm một lần, đánh cược thiện niệm của nàng, đánh cược tình cảm của nàng. Nhưng nàng chỉ một lòng muốn phá phong ấn, một lòng vì họa lục giới, ta không độ được nàng, ta vẫn thua.”

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên thanh tỉnh từ trong cơn giận, nước mắt rơi xuống rửa sạch huyết sắc, khàn giọng kêu lên: “ Trình Tử Xuyên...”

https://thuviensach.vn

Âm Dương Bội lặng lẽ vỡ vụn, khuôn mặt Thanh Gia biến mất, thay vào đó là thân ảnh mà nàng luôn cảm thấy quen thuộc nhưng giờ đây lại mang theo một thứ gì đó xa lạ. Thân ảnh đó giống Trình Tử Xuyên nhưng lại như

không phải hắn, ánh mắt hắn lẳng lặng chiếu vào nàng, ánh mắt lãnh đạm và xa xăm hoàn toàn trùng hợp với Thánh tôn của bảy trăm năm trước, giống như ngài vừa tỉnh lại từ đại mộng thế gian.

“... Sư, sư tôn...” Lâu Nguyệt Đồng thoáng chốc cảm thấy trống rỗng, lảo đảo lui về sau mấy bước. Nếu có người khác ở đây hẳn sẽ không thể tin được, trên khuôn mặt của tiểu ma nữ giờ đây vậy mà lại hiện lên vài phần sợ hãi - - cho dù Lâu Nguyệt Đồng không muốn tin, nhưng nàng quả thật đối với Thánh tôn có vài phần kinh sợ.

Loại sợ hãi đó không phải vì sinh tử, mà vì xưng hô từ miệng nàng mà ra.

Áp chế nàng ở Ma giới, dạy bảo nàng trên Thiên Ngoại Thiên, bảo vệ

nàng, chưa từng có một tia hư tình giả ý, tuy nàng ngoài miệng cương ngạnh, nhưng trong lòng đã sớm tiếp nhận hắn làm sư phụ.

Cho dù lục giới đều cho rằng nàng từng cả gan làm loạn thành công, nhưng chính nàng lại hiểu rõ, nếu hắn đối với nàng thực sự vô tình, nàng căn bản không có cơ hội làm đến một bước kia.

Thánh tôn cường đại khó có thể đến gần, sau khi hắn chuyển thế thành Trình Tử Xuyên, mặc dù vẫn có chút xa cách nhưng so với Thánh tôn thật sự thì thân thiết hơn nhiều. Vì thế, Lâu Nguyệt Đồng sớm chiều đối mặt với Trình Tử Xuyên từ rất lâu đã quên người này chính là sư phụ nàng, nàng phóng túng cho chính mình yêu Trình Tử Xuyên, nhưng trên thực tế... chỉ

là thứ để che đậy sự thật trong lòng nàng mà thôi.

Nàng động tình với Thánh tôn, nhưng Thánh tôn lại quá cao cao tại thượng, đáy lòng nàng ghét loại khoảng cách này, không nhận ra đó là tình https://thuviensach.vn

yêu. Nhưng Thánh tôn sau khi chuyển thế thành Trình Tử Xuyên liền mất đi loại khoảng cách xa không thể chạm tới ấy, vì thế nàng chưa từng do dự

liền hãm sâu vào.

Không phải đột nhiên yêu, mà là vẫn luôn yêu.

Trái tim trong tay hóa thành lưu quang tiến vào cơ thể, phá tan tầng phong ấn cuối cùng của nàng. Cảm giác nóng rực khiến khuôn mặt nàng đỏ

bừng, nàng ôm ngực nôn khan, cười đến mức nước mắt cũng không thể

ngừng chảy: “ Đã lâu không gặp, sư tôn của ta.”

Nhưng đạo thân ảnh kia không lên tiếng, chỉ nâng tay lên, đến khi sắp chạm vào nàng, thân hình hắn liền hóa thành ngàn vạn điểm sáng, tiêu tán ngay trước mắt.

Âm thanh trẻ con non nớt vang lên, giống như đúc âm thanh trong Cổ

Linh Mộ ngày nào: “ Hồng Hoang khai thiên lập địa, âm dương giao thái tạo hóa. Luân hồi chặt đứt nhân quả, thất tình tịch diệt đại mộng quay về

…”

“ Luân hồi chặt đứt nhân quả, chặt đứt nhân quả... Hóa ra là thế.” Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng nhìn A Nguyên, “ Ngươi đã sớm biết.”

Sự hoạt bát ngây thơ trên mặt A Nguyên đã biến mất không còn, nghiêm nghị nói: “ Chủ nhân đang cải tạo thần thể, trong khoảng thời gian đó không ai có thể ngăn được ngươi, ngươi muốn làm gì, tùy ngươi.”

Lâu Nguyệt Đồng: “ Ồ?”

A Nguyên nói: “ Chủ nhân sau khi chuyển thế quá nhân từ, không muốn có nhiều hi sinh, nhưng thật ra còn một cách khác, đó chính là phá rồi lại lập! Ngươi muốn hủy Thiên Bi, cũng phải xem ngươi có khả năng đó hay không!”

https://thuviensach.vn

“ Ngươi muốn hắn nhân cơ hội này trở về vị trí cũ? Sợ là thời điểm chưa tới! Ha, ta không hủy được Thiên Bi, nhưng có thể hủy được bảy tám phần lục giới!” Lâu Nguyệt Đồng bị thương nặng nên giọng nói trở nên yếu ớt, nhưng lời nói vẫn cương ngạnh trước sau như một, “ Đúng rồi, suýt nữa thì quên, cái cây kia... đã lâu không thấy hắn. Quyết định này không phải ngươi và cái cây kia gạt Trình Tử Xuyên làm ra chứ, Phù Tang đi tìm cách giúp Thánh tôn quay về vị trí cũ, ngươi trở về bên cạnh Trình Tử Xuyên...

Các ngươi không sợ sau khi hắn tỉnh lại sẽ không chịu đáp ứng sao?”

Có lẽ vì bị nàng nói trúng tim đen nên A Nguyên không phản bác được, chẳng mấy chốc liền rời đi.

Lâu Nguyệt Đồng khẽ nhắm mắt lại, thân ảnh cũng biến mất.

Nơi này chỉ còn một thanh Tru Tà Kiếm dựng thẳng trên mặt đất, lặng lẽ

oai phong như muốn chờ đợi chủ nhân quay về.

Nhắc đến cũng kì quái, vô luận là đạo tu hay ma tu, ai đến cũng không thể kéo được thanh kiếm này ra khỏi mặt đất. Cho đến mấy ngày sau, người của Cửu Nguyên Môn đến, chưởng môn đi cùng đệ tử, nhìn thấy Tru Tà Kiếm liền im lặng thật lâu.

Lan Tự ngơ ngác hỏi: “ Sư phụ, chuyện này... đến tột cùng là thế nào?”

Trên mặt chưởng môn có bi ý nhưng không thể hiện sự đau xót như đệ

tử, hắn ngẩng đầu nhìn vào hư không, chậm rãi trả lời: “ Thanh Gia tiểu sư

thúc... rời đi rồi.”

“ Mọi người đều nói Thanh Gia đại nhân đã đánh một trận với ma nữ, tuy đánh lui được ma nữ nhưng bản thân cũng bị trọng thương, sợ là... đã bỏ mạng rồi.” Lan Tự nghẹn ngào thì thầm, “ Con không tin, con không tin...”

https://thuviensach.vn

Nàng không tin Thanh Gia đã chết, nhưng thanh kiếm này lại cắm ở đây khiến nàng không thể không tin được.

Chưởng môn xoa đầu nàng, trầm mặc không nói.

Nước mắt Lan Tự từng giọt rơi xuống thân kiếm, thân kiếm rung động, đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, rơi xuống bên cạnh Lan Tự.

Lan Tự chợt nhớ đến thật nhiều kỷ niệm, nhớ khi Thanh Gia cứu nàng rời khỏi thôn Bích Liễu, nhớ khi Thanh Gia dạy bảo nàng trên Cửu Nguyên Sơn, nhớ khi Thanh Gia giúp nàng báo thù, giải quyết khúc mắc... Nàng trong nháy mắt như hiểu được chuyện gì, đưa tay cầm Tru Tà Kiếm, nước mắt rơi như mưa, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt vừa khổ sở vừa vui mừng của chưởng môn.

Lan Tự ôm thanh kiếm thật chặt, cuối cùng cũng òa khóc nức nở.

Chưởng môn yên lặng nhìn nàng khóc, thầm nghĩ: “ Nếu Thanh Gia có thể trở về, nàng cũng không còn là Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn nữa.”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 76: Chuyện cuối cùng trước khi đi

Mặt trời lên cao, cây cối khô héo, trong mấy tháng ngắn ngủi, một vùng đất lớn biến thành hoang mạc khô cằn, không có lấy một ngọn cỏ, hoang vu như địa ngục.

Bầu trời trước kia luôn sầm xì ảm đạm, rất lâu rồi chưa từng tinh khiết và quang đãng như vậy.

Đạo tu chống lại ma tu, tuy không liên tiếp thua cuộc nhưng cũng lộ vẻ

vô lực, nhiều lần giao chiến, thương vong thảm trọng. Cửu Nguyên Sơn, Huyền Linh Môn và Vẫn Lôi Cung kết thành đồng minh, triệu tập đồng đạo khắp thiên hạ cùng chống chọi với ma tu, từ đó mới có được một đường sinh cơ.

Thiên Lâm Thành vốn là kinh thành phồn hoa bậc nhất, bởi Phi Diêm Các làm phản mà trở thành đại bản doanh của ma tu.

Tất cả đạo tu đều lui đến xung quanh Cửu Nguyên Sơn, nơi đó dường như trở thành chốn bình yên cuối cùng.

Trong ngọn núi thứ ba của Cửu Nguyên Sơn có một thủy lao, sau tầng tầng lớp lớp cấm chế, một nam tử toàn thân treo đầy xiềng xích chậm rãi mở mắt, tóc tai tán loạn, đạo phục đầy những vết máu đã khô, tuy hết sức chật vật nhưng vẫn mang vẻ mặt lãnh ngạo như cũ.

“ Trình sư huynh.”

https://thuviensach.vn

“... Là ngươi.”

Tần Tiêu tiến đến gần vài bước, có chút tự giễu lên tiếng: “ Hiện tại trừ

ta, còn ai đến thăm huynh.”

Người mà thế nhân cho là thiên chi kiêu tử hóa ra lại là kẻ tiểu nhân đổi trắng thay đen lừa đời lấy tiếng, Trình Diệu hiện tại bị người ta ghi hận rất nhiều - - cho thế nhân hi vọng, sau đó lại đánh vỡ tín ngưỡng của họ. Hơn thế nữa, hắn còn khiến họ không phân biệt phải trái, mưu hại Thánh tôn chuyển thế thật sự.

Ma nữ hoành hành, Thánh tôn chậm chạp chưa hề xuất hiện, mọi người đều cho rằng Thánh tôn đang cảm thấy thất vọng về họ.

Trình Diệu lạnh lùng liếc nàng một cái: “ Ta muốn gặp Thanh Gia, ngươi đi tìm nàng đến đây!”

Tần Tiêu dừng một chút, thở dài: “ Huynh còn không biết đúng không, Thanh Gia tiểu sư thúc... đã chết.”

Sắc mặt Trình Diệu trở nên cổ quái, kinh ngạc đến cực điểm, hắn đứng lên, xiềng xích trên người phát ra những tiếng kêu nặng nề: “ Không thể

nào! Ngươi gạt ta! Tại sao nàng lại chết, nàng phải là...”

“ Tiểu sư thúc đánh nhau một trận với tiểu ma nữ, bỏ mình đạo tiêu. Tru Tà Kiếm, đã được Lan Tự thừa kế!” Đây là lần đầu tiên Trình Diệu sau khi bị nhốt có phản ứng mạnh như vậy, Tần Tiêu có chút không hiểu, ánh mắt phức tạp, “ Không phải huynh rất yêu quý tiểu sư thúc sao? Đáng tiếc... sư

thúc không thể quay về.”

Trình Diệu vẻ mặt nhăn nhó, tức giận đến mức phun ra một búng máu, điên cuồng cười to: “ Nàng chết rồi? Người trong thiên hạ chết hết thì nàng cũng không thể chết! Cái gì sư thúc, cái gì đạo thống, cái gì giúp ta, hết https://thuviensach.vn

thảy đều là trò cười! Ngươi cút ra đây cho ta, Thanh Gia, Trình Tử Xuyên, lăn ra đây! Lăn ra đây!”

Hắn giãy giụa quá mạnh làm chấn động cấm chế, thất khiếu chảy máu nhưng vẫn cố nổi điên.

Tần Tiêu nghe vậy liền cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ: “ Trình sư huynh không phải phát điên rồi chứ? Chưởng môn nhốt hắn ở đây cũng không biết để làm gì, thiên chi kiêu tử khi xưa đã luận lạc đến mức này, còn không bằng để hắn ra đi cho thoải mái!”

Nàng lại không biết trong lòng Trình Diệu có bao nhiêu sụp đổ!

Trình Tử Xuyên bố trí cục diện, đem hắn đùa giỡn xoay quanh, mặc hắn leo lên đỉnh cao, chẳng mấy chốc lại đánh hắn ngã xuống. Nếu vẻn vẹn chỉ

có thể, hắn cũng không đến mức sụp đổ, nhưng vừa nghĩ đến lúc trước hắn đặt bao nhiêu tín nhiệm vào Thanh Gia, còn tự tay đem vận mệnh của mình trao cho nàng, hắn liền phát điên.

Hắn vô cùng hận Trình Tử Xuyên, cũng hận chính mình, loại cảm giác này, so với chết còn đáng sợ hơn.

Tần Tiêu buông tiếng thở dài, không muốn nhìn nữa, xoay người đi ra ngoài.

Đi đến nửa đường, nàng nhìn thấy Phó Diễn Chi.

Phó Diễn Chi không biết có nhìn thấy nàng hay không, mắt nhìn thẳng từ

phía bên kia đi qua, Tần Tiêu cắn răng một cái, nhịn không được gọi hắn lại: “ Phó thiếu cung chủ.”

Phó Diễn Chi không để ý đến nàng, đi thẳng về phía trước để xuống núi.

Tần Tiêu nhíu mày ngăn cản hắn: “ Ngươi muốn đi đâu? Xuống núi hiện tại rất nguy hiểm, khắp nơi đều là ma...”

https://thuviensach.vn

“ Tần đạo hữu, ta đi nơi nào có liên quan gì đến ngươi sao?” Phó Diễn Chi liếc nàng một cái, như hắn nói ngày đó, hiện tại Tần Tiêu trong mắt hắn không còn là gì hết.

Tần Tiêu siết chặt tay: “ Ta lo cho ngươi.”

Phó Diễn Chi nói thẳng: “ Không cần.”

Tần Tiêu không kìm được nói tiếp: “ Ngươi hận ta có thể nói thẳng, không nên như vậy...”

Phó Diễn Chi không giải thích được, giọng nói cũng lạnh xuống: “ Tần đạo hữu, từ ngày xảy ra chuyện trên dãy núi Không Không, chúng ta đã không còn gì nữa. Mặc kệ ngày đó ngươi có phải cố ý mang theo Trình Diệu đến hay không, chuyện ngươi gạt ta là do ta ngu xuẩn, hiện tại ta không muốn tiếp tục dây dưa không rõ với ngươi, vì thế hãy coi ta như

chưa từng quen biết. Còn hận ngươi... Xin lỗi, ta nhiều việc, không có thời gian để ý những thứ nhàm chán đó! Mời đạo hữu tránh đường!”

Tần Tiêu nghe vậy liền cảm thấy khó chịu, nhưng lại nghĩ đây có thể là cơ hội cuối cùng, nàng nhịn không được buồn bã nói: “ Khi sư phụ muốn gả ta cho Trình sư huynh, ta đã thích chàng rồi. Chàng từng nói qua, mặc kệ ta làm gì, chàng sẽ đều luôn thích ta... Hóa ra đó là giả sao? Những nam tử ta thích kiếp này, hóa ra tất cả đều tráo trở bất thường, ai cũng nói dối.”

Phó Diễn Chi muốn bật cười, hắn vốn đang nổi giận trong bụng, Tần Tiêu nói vậy đã trực tiếp khiến hắn bùng nổ: “ Ta kính nhờ ngươi khi nói những lời này nên xem xét lại mình một chút. Tình cảm là ngang hàng, là nam hay nữ làm gì có nửa xu quan hệ? Ngươi chính mình chưa từng trả giá qua, có tư cách gì đi nói người khác? Thích không phải không có tự trọng, không phải làm con chó để ngươi gọi đến thì đến đuổi đi thì đi! Nếu ngươi cảm thấy sau khi ngươi giết cả nhà của ta, ta còn trước sau như một với https://thuviensach.vn

ngươi mới là ‘chân ái’... Vậy xin lỗi, cả đời ta cũng không cần loại ‘chân ái’ này!”

Phó Diễn Chi đã từng luôn cười hì hì nói ta muốn tìm tiểu tiên nữ của ta.

Hắn ngây thơ, tràn ngập mong đợi với một đoạn tình yêu chân thành tha thiết, oanh oanh liệt liệt, kết quả là thực tế đã tát cho hắn một cái.

Hiện tại, hắn chỉ khát khao một tình cảm đơn giản ấm áp, ta tốt với ngươi, ngươi cũng tốt với ta... Đáng tiếc, có lẽ như thế cũng không thể có được.

Hắn từng chấp nhất phải tìm được “tiểu tiên nữ”, hiện tại đã không còn như vậy nữa. Vô luận sống chết, vô luận tồn tại hay không tồn tại, “tiểu tiên nữ” của hắn sẽ vĩnh viễn hiện hữu trong lòng hắn.

Phó Diễn Chi không hề quay đầu rời đi, Tần Tiêu đứng sau lưng hắn, nước mắt chảy xuống từng dòng.

Nếu không thể có được thì không nên thật lòng, như thế sẽ không thất vọng. Có rồi sẽ mất, trong lòng nàng như có một khối đá lớn, không biết hận hắn quay đầu với mình, hay hận chính mình đã không biết quý trọng.

Phó Diễn Chi muốn vụng trộm đi Thiên Lâm Thành.

Thanh Gia bỏ mình, Tô Duyên làm phản, Tử Xuyên mất tích, Lâu Nguyệt Đồng trở mặt... Trong một đêm, trời đất thay đổi. Trong lòng hắn tích tụ rất nhiều tức giận và khổ sở, không biết phát tiết thế nào, Tần Tiêu coi như không may đụng vào nòng súng, đổi sang thời điểm khác, Phó thiếu cung chủ cũng không cay nghiệt đến vậy.

Một đường xuống núi, hắn lại sửng sốt, chỉ thấy trên tảng đá ven đường có một thanh niên mặt mũi trẻ con luôn cười hì hì đang ngồi, trong miệng ngậm một ngọn cỏ, lắc lắc tay kêu: “ Phó huynh, Phó huynh...”

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi: “...”

Hoa Hoa Hóa nhảy xuống, bỗng chốc ghé sát vào hắn làm mặt quỷ: “

Phó huynh, tại sao ngươi lại ngây ngốc như thế? Vừa rồi khi bá phụ bọn họ

bàn luận, thấy ngươi lấy cớ ra ngoài, ta đoán ngay ra ngươi đang nói dối, đặc biệt xuống đây chặn ngươi lại. Thế nào, có phải ta đặc biệt cơ trí không? Ngươi không cần ngạc nhiên, chớ kinh ngạc a ha ha ha!”

Bộ dạng này khiến Phó Diễn Chi nhớ đến cảnh tượng khi mới gặp Hoa Hoa Hóa trong Cổ Linh Mộ, những thứ tích tụ trong lòng hắn lập tức tiêu tán đi không ít - - vô luận thế sự biến hóa thế nào, luôn sẽ có vài người không bao giờ thay đổi.

Vì vậy hắn cười, thở dài nói: “ Hoa huynh ngươi rất thông minh, nhưng... Ngươi không ngăn được ta.”

“ Ai nói ta tới ngăn ngươi? Kể từ khi chúng ta trùng phùng trên Cửu Nguyên Sơn, chưa từng thấy ngươi cười lần nào, ta đều hiểu.” Hoa Hoa Hóa vỗ vỗ vai hắn, “ Đừng sợ, dù là núi đao biển lửa, huynh đệ phải cùng nhau xông vào!”

Phó Diễn Chi nghe vậy liền vô cùng cảm động, hốc mắt nóng lên: “ Hoa huynh...”

Hoa Hoa Hóa kéo hắn nhảy lên pháp khí trên không: “ Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, đương nhiên ta phải có nghĩa khí rồi!”

Phó Diễn Chi gật đầu liên tục: “ Huynh đệ tốt!”

Thiên Lâm Thành hiện tại đã bị ma tu chiếm cứ, trước khi tiến vào, hai người đều chuẩn bị trước, nuốt một viên đan dược che giấu khí tức, thay đổi ngoại hình rồi mới tiến vào.

https://thuviensach.vn

Cũng không biết có phải do vận khí tốt hay không mà một đường đi đến Phi Diêm Các, hai người đều cảm thấy có gì đó không đúng - - chuyến đi này cũng quá thuận lợi đi!

Trốn sau cánh cửa, Hoa Hoa Hóa nháy mắt, Phó Diễn Chi đang muốn nhìn ra ngoài, đột nhiên, hắn và Hoa Hoa Hóa đồng thời bị xách tai, tiếng cười quen thuộc vang lên: “ Hai tên nhóc các ngươi quá to gan lớn mật, lúc này mà còn dám chạy đến đây!”

Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Duyên lù lù hiện ra trước mặt, dọa hai người suýt thì hét toáng lên!

“ Làm sao, còn muốn tiếp tục giả vờ? Nếu không phải Ma quân mắt nhắm mắt mở cho qua, hai ngươi ngay đến cổng thành cũng không thể vào được!”

Nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, xóa đi lớp ngụy trang, Phó Diễn Chi gọi một tiếng: “ Tô Duyên tỷ!”

Hoa Hoa Hóa ngượng ngùng gãi đầu nói nhỏ: “ Nguyệt ma quân này cũng quá lợi hại, nàng là tiểu cô nương lúc trước sao...”

Tô Duyên tặng mỗi người một đấm: “ Đầu hai ngươi đều bị nước vào rồi phải không? Tại sao không có chút ý thức nguy hiểm nào vậy? Nói, chạy tới đây làm gì?”

Phó Diễn Chi nhìn nàng: “ Ta muốn gặp Lâu Nguyệt Đồng!”

Tô Duyên đáp: “ Ma quân không rảnh gặp ngươi.”

Phó Diễn Chi tức giận nói: “ Ngươi mở miệng một tiếng Ma quân cũng thật thuận miệng nha! Phản bội chính đạo, đầu quân cho ma tu, cứ thế

khiến Thiên Lâm Thành đình trệ, ngươi vẫn còn là Tô Duyên tỷ ta quen sao?”

https://thuviensach.vn

Tô Duyên cười lạnh một tiếng: “ Nếu ta không phải, các ngươi còn sống đứng đây được sao? Ta nói cho ngươi biết, từ đầu ta đã là người của Cửu U

Môn, tại sao lại bị coi là phản bội? Ma quân mắng ngươi quả không sai, ngươi thật sự là một tên nhóc đơn thuần ngu xuẩn, khi nào ngươi mới có thể động não, tính tình trẻ con khi nào mới có thể thay đổi?”

Phó Diễn Chi nghẹn không nói nên lời, luận về công phu mắng người, hắn chưa bao giờ thắng!

Hoa Hoa Hóa dùng củi chỏ huých Phó Diễn Chi một cái: “ Phó huynh, hít thật sâu, tỉnh táo!”

Phó Diễn Chi: “ Ta không tỉnh táo được! Lâu Nguyệt Đồng đã giết bao nhiêu người vô tội, khiến nhân gian sa vào cảnh địa ngục, từ khi khai chiến đến nay, ta chưa từng nhìn thấy trời xanh, không cảm nhận được hương hoa, cũng không nghe thấy được tiếng cười... Ngươi đi theo nàng, căn bản chính là nối giáo cho giặc! Ta từng cho rằng ta hiểu nàng, ta từng cho rằng nàng chỉ là miệng cứng lòng mềm, nhưng cuối cùng ta phát hiện ra ta đã sai, nàng còn có thể hạ thủ với Thanh Gia, vậy còn chuyện gì không làm được nữa?”

Tô Duyên vội la lên: “ Tiểu tử, mau câm miệng!”

Đột nhiên, một cỗ pháp lực cường đại ập đến, Phó Diễn Chi bị đánh thẳng về phía sau, ngã xuống đất hộc máu. Ngay sau đó, một người đạp tung cửa mà vào, vẫn một thân váy đen như cũ nhưng thân hình đã có vẻ

cao lên, mái tóc đen thật dài rủ xuống hông xoăn nhẹ, khuôn mặt câu hồn đoạt phách. Nếu nói nàng trước kia là một tiểu ma nữ, hiện tại nàng chính là Ma vương chân chính, mười phần dung mạo, mười phần khí thế.

Khuôn mặt nàng sau khi trưởng thành trở nên nữ tính hơn, cũng không còn non nớt như trước, mặc dù ống tay áo bên phải trống rỗng cũng không làm ảnh hưởng đến khí thế ngạo mạn, coi trời bằng vung của nàng.

https://thuviensach.vn

Hoa Hoa Hóa sợ hết hồn - - đây là tiểu ma nữ hắn từng gặp qua sao?

Phó Diễn Chi lau đi vệt máu trên môi, giận quá hóa cười: “ Quả nhiên không phải tiểu ma nữ ta từng quen biết.”

Lâu Nguyệt Đồng lạnh lùng nói: “ Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi.”

“ Đến Thanh Gia ngươi còn dám giết, ta đã là cái gì?” Phó Diễn Chi tự

giễu, “ Sớm muộn gì ngươi cũng công phá Cửu Nguyên Sơn, ta đằng nào cũng chết, không khác nhau mấy.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: “ Cho nên ngươi muốn đến gặp ta, khuyên ta dừng tay?”

“...” Phó Diễn Chi lắc đầu, hắn cảm thấy mờ mịt, dù có nhiều thứ muốn nói nhưng khi gặp được nàng, hắn lại không biết nên nói cái gì.

Hoa Hoa Hóa chạy tới đỡ hắn dậy: “ Ma quân đại nhân, thói quen chưa nói đã đánh của ngươi không hề tốt chút nào, chúng ta có thể động khẩu mà không động thủ được không? Phó huynh quan tâm đến ngươi, nếu không sẽ

không việc gì phải đưa dê vào miệng cọp, ngươi thiếu chút nữa đã là em dâu hắn, vì thế nên bình tĩnh nói chuyện với hắn, không phải sao?”

Tô Duyên bất lực nhìn trời: “ Trời xanh ơi, em dâu cái quỷ gì, ngươi không muốn sống nữa rồi!”

Nàng chờ Lâu Nguyệt Đồng nổi trận lôi đình, kết quả lại nằm ngoài dự

đoán, Lâu Nguyệt Đồng không hề tức giận, chỉ khoát khoát tay, bộ dạng như muốn nhắm mắt làm ngơ, phân phó một câu: “ Trông coi họ thật kỹ!”

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Nhưng không đợi Phó Diễn Chi gọi nàng, bước chân nàng bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời.

https://thuviensach.vn

Tiếng sấm vang lên vang dội, cùng lúc đó, cả nhân giới đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, họ nghe được... có âm thanh thứ gì đó đang nứt ra.

Là màng giới, xiềng xích trói buộc lục giới!

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên.

Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung dần dần hiện rõ: “ Minh Khải Tiên Đế!”

“ Bảy trăm năm không gặp, phong thái của Ma quân ngày càng sâu.”

Minh Khải Tiên Đế đứng chắp tay, sau lưng mơ hồ vang lên tiếng trống trận như hàng ngàn tiên quân hội tụ, răm rắp chờ lệnh!

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi, như cười mà không cười: “ Tình hình hiện tại có phải rất quen thuộc?”

Minh Khải Tiên Đế gật đầu: “ Lần đầu ta và Ma quân gặp nhau là khi ngươi đả thương Thiên Tướng giữ cửa, ta phụng mệnh đuổi bắt ngươi nhưng vô pháp, cuối cùng... vẫn là Thánh tôn đưa ngươi quay về.”

Khi đó, tính tình của Lâu Nguyệt Đồng khó thuần, cảm thấy Thiên Ngoại Thiên nhàm chán nên không ngừng tản bộ khắp lục giới tìm phiền toái, tuy lần nào Thánh tôn cũng hạ người tới bắt nhưng thói xấu này mãi không sửa được, vẫn tiếp tục tác oai tác quái.

Lâu Nguyệt Đồng nói: “ Lần này vận khí của ngươi cũng không tốt được như vậy.”

Thoại âm của nàng vừa dứt, cả vùng đất phút chốc liền phát ra âm thanh chấn động như có vô số giọng nói hội tụ mà thành, hỗn loạn mà chói tai, tùy ý mà bừa bãi. Họ dùng loại phương thức này biểu lộ rõ ràng, Yêu tộc đã được giải phóng!

https://thuviensach.vn

Ngay sau đó, một tiếng cười đầy tà khí lại truyền tới từ không trung: “

Thật náo nhiệt, có phải ta đến chậm rồi hay không?”

Lâu Dịch Dương người còn chưa tới, tiếng đã tới trước, uy áp khiến toàn bộ ma tu trong Thiên Lâm Thành phải phủ phục quỳ lạy. Khí thế của một mình hắn có thể khiến trăm vạn thiên binh đền tội, con rối khi trước so với hiện tại cũng chỉ là một sợi lông mà thôi!

Sắc mặt Minh Khải Tiến Đế cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng: “ Nhân giới, Yêu giới, Ma giới... Số lượng ma quân cũng thật lớn! Lấy sức một người đảo loạn lục giới, từ trước đến nay chưa có ai làm được.”

Lâu Nguyệt Đồng cười cười: “ Quá khen.”

Ai khen ngươi! Minh Khải Tiên Đế lạnh lùng nói: “ Ngươi không sợ sẽ

kéo Diệt thế lôi kiếp đến, tất cả cùng nhau xong đời?”

Lâu Nguyệt Đồng chẳng nói đúng sai, chậm chạp nói: “ Sư tôn của ta hiện tại là ranh giới cuối cùng của Thiên Đạo, hắn còn ở đây, Diệt thế lôi kiếp sẽ không đánh xuống, cũng không biết hắn có kịp cứu các ngươi hay không. Quay lại vấn đề chính, Chiến Hoàng đang trốn ở đâu? Đường đường là chiến thần vậy mà lại như chim sợ cành cong, bị thua thiệt trên tay sư tôn của ta nên không dám lộ diện sao?”

Tiếng “sư tôn của ta” nàng nói ra vừa thân mật vừa tự nhiên như đã quên mất bản thân chưa từng làm qua những chuyện đại nghịch bất đạo, Minh Khải Tiên Đế nghe vậy, không kìm được rùng mình một cái.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 77: Kiếp phù du (thượng)

Nhìn cảnh tượng u ám của nhân gian, bên tai vang lên âm thanh trào phúng của Lâu Nguyệt Đồng, Minh Khải Tiên Đế chậm rãi nắm chặt hai tay, ánh sáng quanh thân lưu chuyển: “ Ta không hiểu, những tiếng ‘sư tôn’

này, tại sao ngươi còn có thể nói ra? Nhìn lại những chuyện ngươi đã làm, trong lòng ngươi không có một chút áy náy và bất an nào sao?”

Lâu Nguyệt Đồng cười: “ Áy náy? Bất an? Ha!”

Dù Minh Khải Tiên Đế đã ngàn năm hàm dưỡng cũng không thể không cảm thấy căng thẳng.

Lâu Nguyệt Đồng nhếch miệng: “ Ngươi làm Tiên Đế nhiều năm như

thế, tật xấu vậy mà một chút cũng không thay đổi, trước khi động thủ còn muốn lấy cớ đường hoàng. Minh Khải, đừng biến bản thân thành người vô tội. Chuyển Luân Kính chưa bao giờ nhận sai người, nếu không phải đã bị

phù phép, nó sao có thể phát quang khi chiếu vào Trình Diệu? Nằm mơ đi!

Nếu đã quyết định đứng bên cạnh Chiến Hoàng thần quân, vậy đừng quan tâm đến sư tôn của ta!”

Một người là Thánh tôn đã biến mất bảy trăm năm, một người là chiến thần, nói cho cùng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“ Tùy ngươi nghĩ.” Minh Khải Tiên Đế chậm rãi lắc đầu, “ Ta chỉ làm chuyện nên làm, mong có kết quả tốt nhất.”

https://thuviensach.vn

“ Các ngươi thật không thú vị, một ngày không dối trá có thể chết sao?”

Lâu Nguyệt Đồng không đếm xỉa đến tiên khí quanh thân hắn, ánh mắt rơi xuống Cửu Nguyên Sơn phía xa xa, “ Tu sĩ chính đạo của nhân giới trên cơ

bản đều tụ tập ở đó, ngươi nói xem, nếu ta giết sạch bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện thú vị gì?”

Sắc mặt Minh Khải Tiên Đế đại biến: “ Ngươi dám!”

Lâu Nguyệt Đông nhún vai, đưa tay chỉ một cái về phía Cửu Nguyên Sơn. Pháp trận hộ sơn được tổ sư khai sơn Cửu Nguyên bày ra trong truyền thuyết lập tức vỡ tan, tu sĩ trốn bên trong nhanh chóng tụ lại một chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn.

Minh Khải Tiên Đế lập tức động thủ, thiên binh sau lưng hắn khí thế

ngút trời. Lâu Nguyệt Đồng chỉ nhìn lướt qua, Lâu Dịch Dương đứng bên cạnh cười to một tiếng, vung tay ra lệnh cho đội ma binh, bản thân lao vào quần ẩu với Minh Khải Tiên Đế, trong nháy mắt đảo loạn phong vân!

Thân hình Lâu Nguyệt Đồng lóe lên, xuất hiện trên Cửu Nguyên Sơn.

Một thân ảnh gầy yếu trong phút chốc xông ra khỏi sự che chở của đám người chưởng môn, vọt lên phía trước, cầm kiếm chém về phía Lâu Nguyệt Đồng nhưng lại bị Lâu Nguyệt Đồng hời hợt chế trụ. Ngón tay nàng nhẹ

nhàng mơn trớn thân kiếm, ngân quang đổ xuống, hào quang vẫn còn, khí thế lại suy giảm, không còn mang khí phách của một thanh kiếm chém núi chém sông ngày xưa nữa.

“ Tru Tà Kiếm, Tru Tà...”

Lâu Nguyệt Đồng ngước mắt, chỉ thấy vành mắt Lan Tự đỏ lên, gắt gao cắn răng, giằng co một lát, thanh âm run sợ nói: “ Ngươi rõ ràng không phải như thế, tại sao lại biến thành thế này?”

https://thuviensach.vn

Trong trí nhớ của Lan Tự, Lâu Nguyệt Đồng là người tùy ý bừa bãi, chỉ

tổn hại người ta ngoài miệng chứ chưa thực sự làm chuyện gì xấu, cùng Thanh Gia bảo vệ nàng ở thôn Bích Liễu, ra tay giúp đỡ trong cung điện dưới mặt đất... Nàng cho rằng Lâu Nguyệt Đồng không giống những yêu ma khác.

“ Tiểu nha đầu đáng thương.” Lâu Nguyệt Đồng nheo mắt, tà khí lan tràn, “ Từ khi bắt đầu, ta đã là người như vậy.”

Nói xong, Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên đưa tay đoạt kiếm, ai nghĩ Lan Tự

lại gắt gao siết chặt, cho dù bị kéo đến mức hai tay huyết nhục mơ hồ cũng không chịu buông.

Mấy đạo thân ảnh cùng nhau xông đến, Lâu Nguyệt Đồng chỉ vung một tay đã khiến họ ngã nhào xuống đất, hộc máu không ngừng. Cảnh giới kém nhau quá nhiều, đối với nàng mà nói, chút ít tu sĩ chính đạo này không khác gì mấy con kiến hôi.

“ Ta thà chết...” Lan Tự vừa mở miệng, huyết khí lập tức bốc lên cuồn cuộn, thất khiếu chảy máu, không thể thốt lên được tiếng nào nữa.

“ Nha đầu được Thanh Gia nhìn trúng, ít ra cũng có vài phần can đảm.”

Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói, “ Nhưng nếu ngươi không buông tay, hai cái tay này của ngươi sẽ không còn đâu.”

Lan Tự nghe vậy, hai tay nắm chặt hơn.

“ Đừng làm nàng bị thương.”

Thanh âm của Uyên Vu đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, Tru Tà Kiếm bỗng phát ra ánh sáng chói lóa, ngân quang phóng lên cao vây Lâu Nguyệt Đồng lại. Lâu Nguyệt Đồng đang muốn phản kháng đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, nàng quét qua đại quân tiên ma đang https://thuviensach.vn

chém giết lẫn nhau trên không trung, truyền cho Lâu Dịch Dương một câu ổn định thế cục, biến mất theo ngân quang.

Lâu Dịch Dương bức lui Minh Khải Tiên Đế, hắn híp mắt, sắc mặt ẩn chứa một sự tức giận, ra tay càng tàn nhẫn hơn.

Lan Tự ngã trên mặt đất nhưng hai tay vẫn cầm kiếm thật chặt, Uyên Vu nhìn nàng, không tiến lại gần.

Chưởng môn không để ý đến bản thân, đi đến kiểm tra thương thế Lan Tự, ánh mắt cảnh giác quét qua Uyên Vu, cuối cùng quét qua Cửu Nguyên Sơn hỗn độn, thở dài một tiếng: “ Sư tổ, truyền thừa của Cửu Nguyên Sơn đến đây sợ rằng sẽ bị đoạn trong tay đệ tử, đệ tử có lỗi với chúng vị tiền bối.”

Theo âm thanh của hắn, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt. Nếu Lâu Nguyệt Đồng còn ở đây, nàng hẳn sẽ phát hiện người này chính là người ngồi chơi cờ với Minh Khải Tiên Đế ở Tiên giới – Hoa Diễn thượng tiên.

Chưởng môn trợn to hai mắt, kinh ngạc quỳ gối: “ Đệ tử tham kiến sư

tổ!”

Lâu Nguyệt Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra sư tổ khai sơn Cửu Nguyên lại là vị Hoa Diễn thượng tiên này.

Hoa Diễn thượng tiên gật đầu, không nhìn lên cảnh tượng chém giết trên bầu trời, cũng không nhìn đến Yêu Vương đang đứng cách đó không xa, ánh mắt chỉ đặt lên Tru Tà Kiếm, lẳng lặng nói: “ Thời điểm loạn lạc cũng đã bắt đầu, chưa biết khi nào kết thúc, tất cả bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập.

Mấu chốt chỉ là... Thánh tôn có thể buông bỏ mọi thứ, chặt đứt nhân quả, một lần nữa trở về vị trí cũ hay không mà thôi.”

“ Sư tổ?”

https://thuviensach.vn

Hoa Diễn thượng tiên là vị thượng tiên có tuổi thọ lớn nhất trên Tiên giới, đã đi theo không biết bao nhiêu vị Tiên Đế, Tiên giới cũng không có mấy người có thể hiểu rõ lai lịch của hắn, cũng cực ít người biết được, thánh địa nhân gian - Cửu Nguyên tiên môn là do hắn một tay tạo ra.

Tiên nhân vốn không thể hạ giới, hắn lại có thể tạo ra Thông Tiên Lộ, dùng nó để quan sát tình hình nhân gian.

Nhưng hắn bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện của nhân gian, thậm chí Cửu Nguyên tiên môn cũng bị hắn mặc kệ tự phát triển, cho đến mười mấy năm trước, hắn lần đầu tiên hiện thân trước mặt chưởng môn, mang Thanh Gia đến. Hắn không nhận Thanh Gia làm đồ đệ, nhưng lại muốn trên dưới Cửu Nguyên Sơn đều phải kính trọng Thanh Gia. Chưởng môn nghe âm cung hiểu nhã ý, sau đó, thanh danh của Thanh Gia tiểu sư

thúc truyền khắp thiên hạ.

Nhưng dù là chưởng môn cũng không biết, người gọi là “Thanh Gia” hóa ra lại là Trình Tử Xuyên dùng Âm Dương Bội che giấu thân phận, đây cũng là lí do chưởng môn không thể hiểu được lí do Lâu Nguyệt Đồng luôn xuất hiện bên cạnh.

“ Sư tổ.” Chưởng môn chau mày ủ ê,” Chúng ta thật sự còn thời gian để

đợi đến khi Thánh tôn quay về sao?”

Lần này, Hoa Diễn thượng tiên không nói gì nữa.

Ngân quang tiêu tán, Lâu Nguyệt Đồng mở mắt, nhanh chóng quét qua khung cảnh xung quanh. Mây trắng mềm mại mờ mịt bay qua, đưa tay lên là có thể chạm đến trời xanh, thần mộc cổ kính oai phong đứng thẳng,...

Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, bởi nơi này là Thiên Ngoại Thiên.

Hơn nữa, đây không phải là Thiên Ngoại Thiên sau khi bị phá hủy, mà là Thiên Ngoại Thiên trước đây nàng vô cùng quen thuộc.

https://thuviensach.vn

“ Tiểu ma nữ, ngươi phạm phải tội nghiệt ngập trời, Thánh tôn chưa từng muốn giết ngươi, còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cần gì không biết tốt xấu, nhiều lần sinh sự?”

Đây là thanh âm của thần mộc Phù Tang.

Lâu Nguyệt Đồng giật mình, câu nói này... câu nói này là câu đầu tiên thần mộc Phù Tang nói với nàng sau khi nàng bị Thánh tôn mang về Thiên Ngoại Thiên. Đó là vì nàng vừa đặt chân lên Thiên Ngoại Thiên đã động thủ với Thánh tôn, còn tức miệng chửi rủa ầm ĩ, Thánh tôn một câu cũng không nói, chỉ vây nàng tại chỗ, đợi đến khi nàng hiểu rõ mới thả nàng đi.

Tại sao nàng lại quay về quá khứ? Là ảo cảnh? Là mơ? Hay là do hào quang cổ quái phát ra từ Tru Tà Kiếm?

Lâu Nguyệt Đồng bình tâm lại, đè xuống tâm tình phức tạp, đi được vài bước, không hề cảm thấy ngạc nhiên khi mình bị bắn ngược lại tại chỗ.

Nàng nhếch miệng: “ Ngươi dám quản ta? Hắn đâu? Không phải muốn bắt ta bái sư sao, tại sao lại chạy mất rồi.”

“ Ngươi nghĩ thông chưa?” Thần mộc Phù Tang hỏi lại.

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Hiện tại ta đang bị nhốt, còn có thể thế nào?

Không biết nghĩ thông cũng phải nghĩ thông.”

Từ xa, một thân ảnh từ từ tiến tới. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả

được dung mạo của hắn vì khi nhìn hắn, người ta sẽ không để ý đến vẻ bề

ngoài, chỉ nghĩ đến một thứ cảm giác yên tĩnh, dường như hắn không phải là người mà là bầu trời, là sông núi, là biển rộng, là... đại lộ.

Có lẽ là vì, hắn vốn không phải là “người”.

Nhưng sau khi bỏ đi sự cao cao tại thượng và pháp lực sâu không lường được, hắn là vị sư tôn Lâu Nguyệt Đồng quen thuộc nhất, là kẻ địch và... là https://thuviensach.vn

người yêu.

Ánh sáng vây hãm xung quanh nàng không tiếng động tản đi. Thánh tôn đưa tay muốn điểm lên ấn đường của nàng, định phế tất cả tu vi lúc trước.

Lâu Nguyệt Đồng quả quyết cự tuyệt: “ Nếu ngươi muốn làm vậy, không bằng trực tiếp giết chết ta.”

Thánh tôn nhìn nàng một hồi, nói câu đầu tiên với nàng: “ Thiên đạo xa, nhân đạo khó, ma đạo mặc dù dễ, nhưng lại khiến ngươi muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu.”

Rất nhiều năm sau, câu nói này liên tục vang vọng bên tai nàng.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên nhói đau, ngước mặt lên cười lạnh: “ Ta luôn đi theo con đường này, cho dù có muôn đời muôn kiếp cũng không thể

quay đầu.”

Thần mộc Phù Tang đứng một bên cảm thán: “ Gian ngoan mất linh.”

Thánh tôn gật đầu: “ Được.”

Hắn vươn tay, kéo nàng ngồi xuống mặt đất, bắt đầu... diễn giải.

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Đúng, chính là cái tư thế này, chính là cái lão cổ hủ này ngày ngày diễn giải đủ thứ với nàng khiến nàng đến giờ vẫn còn sợ hãi, vừa nhìn thấy Trình Tử Xuyên liền không nhịn được mở miệng bắt nạt.

Nhưng dù vậy, tuy tỏ ra tức giận, nàng không cắt ngang lời hắn.

Hơn bảy trăm năm trôi qua, nàng đã lâu chưa được nghe lại giọng điệu quen thuộc này.

Nghe xong, nàng vươn vai uốn éo, cảm thấy ngồi không thoải mái liền chạy đến nằm thẳng xuống bên cạnh hắn, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống https://thuviensach.vn

mặt đất, đôi mắt long lanh ngước lên, nhìn chằm chằm như muốn hắn không tiếp tục nói nữa.

Nhưng Thánh tôn dường như không để ý, đâu ra đấy nói rất lâu, cho đến khi nói xong, sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng đã biến thành một cục than đen sì.

Điều khiến nàng chịu không nổi là cái cây Phù Tang kia, sau khi nghe xong còn chạy đến hỏi lại Thánh tôn mấy vấn đề, luận đạo lại luận đạo rất lâu, đối với người ngu ngốc không ai bằng như nàng quả thật là cực hình.

“ Này, các ngươi thật nhàm chán, luận đạo luận đạo, cả ngày luận đạo, phiền đến chết!” Nhịn được hai, ba ngày, Lâu Nguyệt Đồng không chịu nổi nữa. Nàng nhận ra Thánh tôn đang muốn sửa sang tính tình của nàng, nhưng nàng từ trước đến nay đều không để bản thân chịu thiệt: “ Ta muốn ra ngoài chơi!”

Thần mộc Phù Tang nói: “ Ngươi có hiểu quy củ hay không? Đến bái sư

mà còn cả ngày này này này!”

Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt một cái, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh như

nước của Thánh tôn: “ Muốn ta gọi ngươi là sư tôn?”

Thánh tôn gật đầu.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, được tiện nghi còn khoe mẽ: “ Biến lại cho ta cái cung điện hôm qua đi thì ta gọi! Đường đường là một Thánh tôn tại sao lại ở trong một căn nhà rách thế này? Cung điện của ta ở Ma giới đẹp đẽ quý giá hơn thế này cả nghìn lần!”

Thánh tôn: “...”

Hắn chỉ chỉ về phía sau, Lâu Nguyệt Đồng vừa quay đầu, một tòa cung điện tráng lệ lập tức xuất hiện trước mặt, chỉ là có chút không phù hợp với phong cảnh tự nhiên thoát tục của Thiên Ngoại Thiên. Bất quá, chừng đó https://thuviensach.vn

cũng đủ để Lâu Nguyệt Đồng hài lòng, không chút do dự mở miệng kêu lên một tiếng ngọt ngào: “ Sư tôn.”

Thánh tôn ngẩn ra, nghĩ nghĩ một chút về cảnh tượng thầy trò chung đụng mà hắn đã từng nhìn thấy, đưa tay sờ sờ đầu nàng.

Lâu Nguyệt Đồng: “...”

Dường như do ý thức áp chế khi trước quá mạnh mẽ nên không nhận ra, đến khi điểm lại một lượt những sự kiện phát sinh trước kia, nàng phát hiện thời gian nàng sống trên Thiên Ngoại Thiên cũng chẳng thống khổ chút nào, thậm chí còn khiến nàng hết sức hoài niệm, chỉ là nàng không muốn thừa nhận.

Cảnh tượng vừa nhìn nhau đã thấy ghét của Lâu Nguyệt Đồng và Phù Tang bắt đầu, nàng ngây ngốc nhàm chán quá lâu, học được từ Thánh tôn rất nhiều thứ, mỗi lần đều thừa dịp Thánh tôn ra ngoài dẫm đạp lên bản thể

của Phù Tang chạy xuống hạ giới chơi.

“ Ngươi đi thì cứ đi, mỗi lần dẫm ta một cái để làm gì?!”

“ Giúp ngươi thả lỏng gân cốt đó.”

“ Ngươi chờ đấy, đến khi thần hồn của ta có thể thoát ly bản thể hóa thành người, để xem ta có đánh chết ngươi không!”

“ Hừ, ta sẽ thiêu rụi ngươi trước!”

Phù Tang tức không chịu được, cành cây vươn dài ra định động thủ

nhưng không theo được tốc độ của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy trốn.

Lâu Nguyệt Đồng đi đến Tiên giới trước tiên vì nó ở gần nhất, đả thương Thiên Tướng giữ cửa, Tiên Đế khi chưa phải là Minh Khải đến bắt nàng https://thuviensach.vn

cũng bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Khi đó, Tiên Đế động thủ kiêng kị vì nghĩ nàng là đồ đệ của Thánh tôn, không dám phái thiên binh đến bắt, chỉ

còn cách trơ mắt nhìn nàng bát nháo Tiên giới. Qua một thời gian, hắn không chịu được nữa, ném vị trí cho Minh Khải, sau đó nhanh chóng nhắm mắt làm ngơ, đương nhiên, đây là chuyện về sau.

Lâu Nguyệt Đồng bị Thánh tôn bắt trở về, sau khi về liền bị giam cầm cấm đoán một năm, còn bị bắt hàng ngày đọc chép đạo kinh mà nàng ghét nhất, khiến nàng tức giận đến mức lột sạch hoa cỏ cây cối xung quanh.

Lệnh cấm đoán vừa bị hủy bỏ, nàng lại hạ giới đi gây chuyện tiếp.

Mấy lần như vậy, dù là Thánh tôn cũng có chút đau đầu. Lâu Nguyệt Đồng đi chơi suốt ngày mà không chút nào mệt mỏi, thấy hắn như vậy liền lười biếng nằm ườn trong cung điện, nói với hắn: “ Sư tôn tốt của ta, ngươi cũng không thể quản ta hàng ngày được đúng không, muốn ta không gây chuyện rất đơn giản nha, ngươi dẫn ta đi chơi là được.”

Thánh tôn lẳng lặng nhìn nàng: “ Ngươi muốn đi đâu?”

Lâu Nguyệt Đồng khẽ cười: “ Sư tôn, ngươi đã đi đến nhân giới bao giờ

chưa?”

Nhân loại nhỏ yếu, không có đại sự, Thánh tôn cũng chưa từng đi qua, liền lắc đầu.

“ Nhân gian hiện tại đang trong mùa hoa nở, phong cảnh rất đẹp, ta muốn đi. Chúng ta lập ước pháp tam chương (một loại khế ước), không được động dụng pháp lực ở nhân gian, ai thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?”

Loại chuyện như đào hầm thế này, Lâu Nguyệt Đồng thuần thục hơn bất kì ai khác.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 78: Kiếp phù du (hạ)

Lục giới đều biết, Thánh tôn sống trên Thiên Ngoại Thiên rất ít khi hiện thế, một khi hiện thế, nhất định có người đang gặp nạn. Nhưng từ khi hắn thu tiểu ma nữ làm đồ đệ, lại không biết đã phá mất bao nhiêu quy củ do ước định mà thành.

Trên đường phố nhân gian phồn thịnh, hai đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, rõ ràng đều mang tư dung tuyệt thế không phải của người phàm, nhưng một khi nhìn qua sẽ chỉ cảm thấy điều đó như một đám mây, hoàn toàn mơ hồ

xem nhẹ.

Thánh tôn không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào náo động xung quanh, mắt không hề liếc, chỉ đi thẳng về phía trước.

Lâu Nguyệt Đồng duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, bĩu môi: “ Sư tôn, ngươi thật sự... rất không thú vị! Người phàm có thất tình lục dục, chẳng lẽ

ngươi không chút nào hiếu kì muốn xem sao?”

Thánh tôn đáp: “ Đạo tâm thanh tịnh, ngoại vật bất xâm. Tâm tính ngươi không bình ổn, vì thế mới liên tục ngây ngốc ở Thiên Ngoại Thiên.”

“ Tâm tính không bình ổn? Hừ, ta mà như ngươi chắc chắn sẽ thành kẻ

ngốc.” Một khi tính tình bộc lộ rõ, tiểu ma nữ mặc kệ lễ nghi, người nào cũng dám mắng, thuận miệng diễn giải, “ Ngươi cũng thường nói, Thiên Đạo có quy tắc nhất định, thực lực người phàm dù yếu nhưng trí tuệ và tình cảm của họ phong phú nhất lục giới, từ xưa đến nay, ta gặp phải bao nhiêu https://thuviensach.vn

cảnh thần tiên yêu ma vì người phàm mà liều lĩnh, hoặc bị hãm sâu trong tình kiếp, hoặc xả thân mặc kệ sống chết, hoặc nghịch thiên mà đi... Ta hết sức hiếu kì, vì thế liền tìm rất nhiều người phàm đến để nghiên cứu nhưng không tìm được nguyên do, nghĩ tới nghĩ lui, sợ cũng chỉ có thể dùng

‘Thiên đạo có quy tắc nhất định’ để giải thích.”

Nói rồi, Lâu Nguyệt Đồng như cười mà không cười nói thêm: “ Sư tôn, tiên phàm lộ cách (cõi tiên và cõi đời cách xa nhau), người yêu yêu đương cũng là xúc phạm quy tắc, tại sao cho đến bây giờ không thấy ngươi quản?”

Thánh tôn nhìn nàng một cái: “ Đây là quy tắc của các giới, không phải quy tắc của thiên địa, ta không quan tâm.”

Quy tắc của các giới nằm trong ba nghìn quy tắc trên Thiên Bi, từ đó trải rộng. Thánh tôn không chõ mõm vào những quy tắc này, trừ phi có chuyện lớn xảy ra như Lâu Nguyệt Đồng đảo loạn Ma giới, Minh giới và nhân giới gặp họa hay những chuyện người bình thường không giải quyết được, khi đó hắn mới nhúng tay xử lí.

Hắn không phải người quản lí lục giới, càng không phải bảo mẫu của lục giới, mà hắn là một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu của lục giới.

Thiên Đạo không có trí tuệ, nói trắng ra, Thánh tôn chính là đại não và trí tuệ của Thiên Đạo.

“ Vậy à...” Lâu Nguyệt Đồng kéo dài âm cuối, không cho là đúng, “

Ngươi thật sự không có chút ý chí tiến thủ nào, nếu là ta, ta đã sớm trở

thành chí tôn của lục giới, muốn cái gì có cái đó, cầm trong tay tôn vinh và quyền lực tối cao, thật uy phong nha!”

Nàng vừa nói xong, gáy liền bị đập một cái không nặng cũng không nhẹ, Thánh tôn đang nhìn nàng bằng ánh mắt không đồng ý.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng: “ Này, không động pháp lực liền động thủ, ngươi dạy người quả thật không có chút khách khí nào.”

Hai người đi qua một quán ăn nhỏ trên vỉa hè, Lâu Nguyệt Đồng thuận tay cầm lấy một cái bánh đường, người bán hàng không một chút phát giác.

Thánh tôn tuy không hiểu lắm nhân sự nhưng chút chuyện cơ bản nhất biết đôi chút: “ Phải trả tiền.”

Lâu Nguyệt Đồng vừa cắn cái bánh vừa liếc xéo hắn một cái, rất có điểm giống một thiếu nữ bất lương: “ Đồ nhi nào có tiền của người phàm?

Chuyện này không phải trách nhiệm của sư tôn ngươi hay sao.”

Thánh tôn: “...”

Đường đường là Thánh tôn lại mang trong người tiền của người phàm?

Không thể vận dụng pháp lực nghĩa là không thể đổi tiền, không thể đổi tiền nghĩa là không thể thanh toán, không thể thanh toán nghĩa là ăn trộm này nọ... Mới đến nhân gian, tiểu ma nữ vậy mà không khách khí chút nào, ngay lập tức đào hầm.

Trên mặt Thánh tôn lộ ra một chút ngây ngốc, nhìn thấy Lâu Nguyệt Đồng thổi phù một tiếng, ăn xong cái bánh đường liền chạy tới ôm tay hắn, cười cười dựa vào người hắn dụi dụi. Thánh tôn lại ngẩn ra, trước kia xung quanh hắn luôn có tiên khí hộ thủ, người sống không thể lại gần, lần này không sử dụng pháp lực, Lâu Nguyệt Đồng liền trở thành người đầu tiên và duy nhất dựa vào gần hắn.

Tiểu đồ đệ đang làm nũng sao? Cảm giác... có chút kì quái.

Thiên Ngoại Thiên không phân ngày đêm, nhưng ở nhân gian, trời tối rất nhanh.

Nhưng phố xá phồn thịnh, khi trời tối mới là lúc náo nhiệt nhất.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng ngồi bên bờ sông, thả một đống đèn hoa sen. Lúc chiều, Lâu Nguyệt Đồng thông minh thu liễm hơi thở, khoe ra dung mạo tuyệt đẹp, nhanh chóng câu được vài thiếu gia nhà giàu, họ tranh nhau mua cho nàng cái này cái nọ, nàng vừa cầm xong liền lẩn mất, đối với tiểu ma nữ mà nói, sắc đẹp là một vũ khí rất tốt.

Thánh tôn đứng một bên lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc lãnh đạm xa xôi, không hợp chút nào với phàm trần thế tục.

“ Làm sao? Không quen nhìn ta lợi dụng nhan sắc à?”

Thánh tôn nói: “ Nên quay về rồi.”

Tiểu ma nữ ngước mắt lên, lộ ra nụ cười hoa xuân rực rỡ, trong ngọn đèn mờ ảo trở nên xinh đẹp vô cùng. Trong nháy mắt, xung quanh liên tục vang lên âm thanh hít khí lạnh. Nàng cười một tiếng, xoay người nhảy vào trong nước, ngay sau đó, một đám nam nhân bị mê hoặc đến hồn bay phách lạc theo nàng nhảy xuống.

Thánh tôn nhớ lại tiếng cười kia của nàng, tiếng cười đó không mang ý câu dẫn mà như muốn khiêu khích, có ý muốn nói: còn chưa phân thắng bại, gấp cái gì?

Phải một mình xử lí đám người đang ào ào vây quanh, đột nhiên, Thánh tôn nhíu mày, nhìn thẳng vào giữa dòng sông - - Một thứ pháp lực cường đại không thuộc về nhân gian chậm rãi nổi lên, trong tiếng gào thét sợ hãi, một dòng nước xoáy khổng lồ ập đến.

Lâu Nguyệt Đồng không chịu nhận thua nên chắc chắn sẽ không dùng đến pháp lực, nàng lúc này đang gặp nguy hiểm!

Thánh tôn than nhẹ một tiếng, sương mù dâng lên từ dưới chân. Hắn đáp ứng ước pháp tam chương vốn vì phối hợp với tính khí trẻ con của Lâu https://thuviensach.vn

Nguyệt Đồng, nếu xảy ra chuyện ngoài dự liệu, hắn sẽ không chấp nhất thắng thua.

Tay áo vung lên, dòng nước xoáy chẳng mấy chốc bị dẹp loạn, một thân ảnh gầy yếu lảo đảo hiện lên, tóc dài che khuất khuôn mặt như quỷ ảnh, âm thanh phát ra như u hồn kêu khóc: “ Giết! Giết! Giết!”

Nước sông đột nhiên biến thành màu đỏ tươi như máu chảy.

“ Á! Có quỷ!”

“ Cứu mạng!!”

“ Máu, máu! Chạy mau!”

Thánh tôn vừa liếc đã nhận ra lai lịch của con quỷ. Dòng sông này vốn tích góp vô số hồn phách không thể siêu thoát, nhưng ngày thường vốn bị

nhân khí trấn áp nên không gây ra chuyện gì lớn. Lâu Nguyệt Đồng vừa nhảy xuống nước, ma khí thoát ra từ người nàng là thức ăn đại bổ cho oan hồn khiến chúng hội tụ thành hình, phá tan trấn áp mà bay lên.

“ Ha ha...” Tiếng cười vang lên từ trong nước, thiếu nữ váy đen ló đầu ra, toàn thân ướt đẫm, “ Sư tôn, ngươi thua.”

Sắc mặt Thánh tôn không đổi, không biết lấy đâu ra một sợi dây thừng trói chặt Lâu Nguyệt Đồng, bóng dáng hai người biến mất trong nháy mắt.

Tiếng kêu của quỷ ảnh ngừng lại, không tiếng động tiêu tán. Nước sông khôi phục lại trạng thái ban đầu, trở nên trong suốt và tĩnh lặng, những người bị nước cuốn đi cũng một lần nữa quay lại trên bờ, sự loạn lạc lúc trước dường như là một giấc mộng.

“ Thua liền trói người, có nói đạo lý hay không?” Lâu Nguyệt Đồng giãy giụa, bất mãn nói.

https://thuviensach.vn

Thánh tôn thản nhiên đáp: “ Vì thắng thua mà nhiễu loạn nhân gian, hại nhiều mạng người, là ai không nói đạo lý? Ma tính khó sửa đổi.”

“ Ta chưa dùng đến pháp lực đã có thể làm được như thế, ta mạnh, đó chính là đạo lý.”

Dây thừng siết chặt, Lâu Nguyệt đau đớn kêu ra tiếng, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, khóe miệng mím lại, bộ dạng đáng thương khiến người ta đau lòng: “ Ngươi đã nói, nếu ta bái ngươi làm sư phụ ngươi sẽ bảo vệ

ta, nhưng ngươi lại đang khi dễ ta! Ma tính khó sửa đổi thì sao, ta vốn là một ma nữ, ngươi mong ta sẽ không làm loạn, trách trời thương dân sao?

Nếu ngươi không thích ta thì hãy giết ta đi, cần gì giả mù sa mưa thu ta làm đồ đệ!”

Thánh tôn biết rõ nàng chỉ đang giả bộ đáng thương, nhưng đúng như

nàng nói, hắn vừa thu nàng làm đồ đệ, tốt xấu gì hắn cũng phải chịu trách nhiệm.

Dây thừng trói nàng nhanh chóng rút đi.

Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi, thở phì phì bay xuống mặt đất, không thèm nhìn hắn mà mạnh mẽ đi về phía trước.

Thánh tôn giữ chặt nàng, xoay nàng lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào mắt nàng: “ Ta không mong ngươi có thể trách trời thương dân, chỉ mong ngươi không giết hại sinh linh vô tội.”

“ Dối trá!”

“ Ngươi cứ như vậy, không chỉ hại người khác, sớm muộn có ngày cũng sẽ hại chính mình.”

Lâu Nguyệt Đồng nói hắn dối trá nhưng không tìm được chút hư tình giả

ý nào trong mắt hắn, chỉ có sự lãnh đạm nhưng ôn nhu động lòng người.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng mím môi, hỏi: “ Cả lục giới đều nói ngươi công bằng chính trực vô tư, tại sao khi đó không giết ta?”

Thánh tôn đáp: “... Không rõ.”

Lâu Nguyệt Đồng: “... Trên đời này còn có chuyện ngươi không rõ?”

Thánh tôn không đáp, chuyện trên đời luôn có thứ gọi là nhân quả, nếu coi chuyện không giết Lâu Nguyệt Đồng là “quả”, hắn vậy mà lại không tìm được “nhân”. Thứ có thể khiến hắn không thể đoán ra, chỉ có thể là chuyện liên quan đến hắn.

Cả lục giới đều nói hắn công bằng chính trực vô tư, thật ra nếu không nói vậy, hắn cũng vẫn sẽ chỉ tuân theo quy tắc làm việc của chính mình, không để ý đến ánh mắt của người khác.

Vì vậy, hắn thuận theo ý muốn của mình, không giết Lâu Nguyệt Đồng mà hóa giải nghiệt chướng của nàng, thậm chí còn cho nàng sống trên Thiên Ngoại Thiên, thu nàng làm đồ đệ.

Một trận gió lạnh thổi qua, cây cối rào rạc lay động, trăng trong như

nước, bóng đêm trải dài.

Lâu Nguyệt Đồng đang nhìn sâu vào đôi mắt thanh minh thông thấu của hắn bỗng giật mình, nàng là ai? Từ đâu mà đến?

Nàng là Lâu Nguyệt Đồng của bảy trăm năm trước, hay là Nguyệt ma quân bảy trăm năm sau?

Đây là bảy trăm năm trước trong mơ, hay là ảo cảnh của bảy trăm năm sau?

Không thể phân rõ, vậy mà lại không thể phân rõ.

Tru Tà Kiếm, ha, thủ đoạn này, quả nhiên là sư tôn của nàng.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng cười chế giễu một tiếng, một cánh tay lạnh lẽo đặt lên đầu nàng. Nàng mở to hai mắt, làm nũng nói: “ Sư tôn, ta lạnh quá.”

Sau đó nàng nắm chặt lấy quần áo hắn, vùi đầu vào lòng hắn, mặc dù như vậy... còn lạnh hơn.

Thánh tôn tùy ý để nàng dựa sát vào, nhàn nhạt nói: “ Tự làm tự chịu.”

“ Hừ!”

Thánh tôn vỗ đầu nàng, làm hơi nước trên người nàng tản đi: “ Về sau...

đừng náo loạn nữa.”

“ Hừm.”

Hắn dừng một chút: “ Thiên Ngoại Thiên không tốt sao?”

“ Chậc.”

Thánh tôn: “...”

Sau khi khiến hắn nghẹn lời, Lâu Nguyệt Đồng vui vẻ cười ha hả: “

Thiên Ngoại Thiên rất tốt, ngươi cũng rất tốt, thật đấy. Sư tôn, ta chưa từng nói với ngươi, thật ra ta rất thích Thiên Ngoại Thiên, vì có ngươi ở đó.” Lời nói này, vốn là lời Lâu Nguyệt Đồng bảy trăm năm sau muốn nói với Thánh tôn bảy trăm năm trước.

Tiểu đồ đệ nhu thuận như vậy, thật sự là bách niên gian ngộ.

Thánh tôn tuy không thay đổi sắc mặt nhưng ánh mắt đã trở nên trầm tĩnh hơn: “ Ước pháp tam chương, ngươi thắng, muốn cái gì?”

Lâu Nguyệt Đồng ngây thơ cười nói: “ Nghe nói trên Thiên Ngoại Thiên có một thứ, gọi là Thiên Bi?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 79: Nhược mộng

Quay về Thiên Ngoại Thiên, Thánh tôn hỏi: “ Ngươi muốn nhìn Thiên Bi?”

Lâu Nguyệt Đồng cười cười ngồi trong cung điện tráng lệ, mái tóc xoăn dài che khuất nửa khuôn mặt, ngây thơ hỏi ngược lại: “ Không được sao?”

Phù Tang cả kinh: “ Ngươi còn dám cả gan đề ra yêu cầu này! Ngươi có biết Thiên Bi là cái gì không, nó liên quan đến lục giới...”

Lâu Nguyệt Đồng cắt ngang lời Phù Tang: “ Không được thì không được, lắm lời làm cái gì, phiền!”

Nói xong, Lâu Nguyệt Đồng liếc Thánh tôn một cái, làm mặt quỷ.

Phù Tang: “...”

Thánh tôn đứng cách đó không xa, bàn tay vuốt qua một ngọn cỏ, một đóa hoa nhỏ nhanh chóng nở ra. Hắn không lộ ra chút kinh ngạc hay khó xử nào, nói nhẹ nhàng: “ Lời hứa đáng giá ngàn vàng, ta sẽ không đổi ý.”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chốc tối lại.

Thánh tôn nói được làm được, cho nàng tận mắt nhìn thấy Thiên Bi. Mây mù quấn quanh, bảo quang lưu chuyển, ba nghìn quy tắc như những chiếc kim băng bằng vàng xoay tròn, tuy nhìn không rõ nhưng khiến ai cũng sinh ra một ý niệm - - nó vẫn luôn ở nơi đó, từ xưa bất diệt.

https://thuviensach.vn

Không biết rõ bao lâu đã trôi qua, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có lẽ đã là mấy ngàn năm, sống trên đó đã lâu, Phù Tang đối với nàng cũng không còn bao nhiêu đề phòng, chỉ không buông tha nàng ngoài miệng.

Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy nhàm chán, Thánh tôn còn thả Bẩm Sinh Ấn ra cho nàng chơi. Ấn linh hóa thành hình người, là một tiểu oa nhi đáng yêu bụ bẫm, Thánh tôn gọi nó là A Nguyên. Trừ A Nguyên, tất cả những sinh linh sinh trưởng trên Thiên Ngoại Thiên đều dần dần bị làm phép, lúc nào cũng tụ lại một chỗ chơi đùa, bị Lâu Nguyệt Đồng bắt nạt cũng sẽ không khóc, chỉ biết ngây ngốc cười, nhưng sau đó quay sang bắt nạt A Nguyên...

Đó là khoảng thời Thiên Ngoại Thiên yên tĩnh nhất, nhưng lại náo nhiệt ấm áp một cách thần kì, như một... gia đình.

Nàng bất tri bất giác nghĩ, hóa ra hắn đã vì nàng mà phá rất nhiều quy tắc, hóa ra hắn thu nàng làm đồ đệ không phải vì lòng tham nhất thời mà thực sự coi nàng là đồ đệ duy nhất mà sủng ái chiếu cố, hoàn thành tất cả

tâm nguyện của nàng.

Trải qua chuyện này thêm một lần, Lâu Nguyệt Đồng mới phát hiện, nàng đã xem nhẹ quá nhiều chuyện.

Một ngày nào đó, Chiến Hoàng thần quân truyền tin tức đến, nói Thần giới gặp nhiều nhiễu loạn, Thiên Ngoại Thiên gặp chấn động, đám sinh linh đều bị bức về nguyên hình, bản thể của Phù Tang cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô héo.

Thánh tôn đương nhiên phải đi trấn áp.

Lâu Nguyệt Đồng đứng trước Thiên Bi, xoay xoay cổ tay. Nàng đột nhiên hiểu được - - hóa ra nếu được làm lại một lần, nàng sẽ không thay đổi con đường nàng đã chọn, cho dù muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu.

Thiên Bi gặp chấn động, Thiên Đạo tru sát.

https://thuviensach.vn

Nàng nhìn thấy Thánh tôn xuất hiện, hắn lãnh đạm nhìn nàng, sau đó đưa tay ngăn cho nàng tất cả công kích, nhíu mày. Hắn tuy là Thánh tôn nhưng tu vi cũng là tự mình luyện lấy, trước dẹp loạn Thần giới, sau ngăn cản sự

trừng phạt của Thiên Đạo, vậy mà hắn còn có thừa thực lực dạy dỗ Lâu Nguyệt Đồng.

“ Vì sao?”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi, thời gian sống trên Thiên Ngoại Thiên đã im hơi lặng tiếng xóa đi phân nửa lệ khí của nàng, một tiếng cười vang lên, sát khí nồng đậm lại quay về. Nàng nhẹ nhàng thở dài như đang cảm thấy tiếc hận: “ Lục giới vậy mà lại không biết, bọn họ lại có một Thánh tôn ngốc nghếch như vậy.”

Thánh tôn thực sự thông thấu, thậm chí có thể khen hắn là người thông minh nhất thiên hạ, nếu không tu vi của hắn sẽ không cao như vậy. Nhưng xét về tâm cơ, hắn không theo kịp Lâu Nguyệt Đồng.

Nàng nói: “ Ta động vào Thiên Bi, ngươi không giúp Thiên Đạo giết ta, còn giúp ta ngăn cản trừng phạt... Sư tôn, ta đoán không ra ngươi đang nghĩ

gì.”

Tuy nàng nói chuyện rất chậm, ra tay lại nhanh vô cùng.

Nàng đã từng ngây thơ hỏi hắn: “ Ngươi là Thánh tôn, vậy ngươi có chết không? Trên đời này có gì có thể uy hiếp được ngươi,”

Hắn trả lời: “ Thiên Bi, nó và ta tương sinh tương khắc.”

Tương sinh tương khắc, cộng sinh chung vong.

Lâu Nguyệt Đồng thừa dịp hắn không bảo vệ được Thiên Bi mà đâm cho hắn một nhát trí mạng, nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà ngăn https://thuviensach.vn

cản sát kiếp, thực ra, đồng quy vu tận cũng tốt, dù sao, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành.

Trong nháy mắt, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy sát khí - - hắn muốn giết nàng.

Nhưng chỉ một khắc sau, sát ý đã tản đi.

Địa y mềm mại bay trong không trung, Thánh tôn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm và xa xăm thật giống khi nàng mới lên Thiên Ngoại Thiên, chưa từng thay đổi.

Hắn sẽ quan tâm sao? Lâu Nguyệt Đồng nghĩ, sống hay chết, có lẽ hắn một chút cũng không quan tâm.

Thanh âm giận dữ của Phù Tang vang dội Thiên Ngoại Thiên, từng chữ

từng câu mang theo nỗi hận khắc cốt: “ Lâu! Nguyệt! Đồng!”

Lâu Nguyệt Đồng mấp máy môi nhưng không thể cười được, nàng cảm thấy một kích trí mạng kia không phải đâm vào Thánh tôn mà là đâm vào lòng nàng, nếu không, tại sao nàng lại cảm thấy thống khổ như vậy?

Nàng khàn giọng kêu lên: “ Vì sao ngươi không giết ta?! Ta luôn chờ

ngươi động thủ trước, chờ cả trăm ngàn năm! Chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ ta và ngươi là thầy trò thượng từ hạ hiếu sao? Ta là kẻ địch của ngươi, từ

trước vẫn luôn muốn hủy diệt ngươi, ngươi biết chuyện này! Lên tiếng!”

Thân thể Thánh tôn mờ đi vài phần, hắn lẳng lặng gật đầu, nói: “ Ta biết, ta thanh toàn cho nàng.”

Nếu nhất định có một người phải chết, vậy ta thanh toàn cho nàng, cho nàng đến giết ta.

https://thuviensach.vn

Thần sắc Lâu Nguyệt Đồng vặn vẹo, trong mắt là một mảnh huyết sắc: “

Vì sao?! Ta muốn giết ngươi, ngươi lại để ta giết? Trách nhiệm của ngươi đâu? Đại lộ của ngươi đâu? Ngươi...”

Thánh tôn nói: “ Thiên Đạo có quy tắc nhất định, dựa vào một mình nàng sẽ không thể hủy thiên diệt địa. Ta biến mất, sẽ luôn có một Thánh tôn khác xuất hiện, nếu chuyện này có thể giải quyết chấp niệm của nàng, thanh toàn cho nàng cũng không phải chuyện gì lớn.”

Lời còn chưa dứt, vô số điểm sáng dâng lên, thân ảnh hắn tan thành mây khói.

“ Rắc - -” Thiên Bi nứt toác, âm thanh vô cùng rõ ràng.

Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy hoang đường, Thánh tôn chính là một tên ngốc vì tu đạo mà đầu óc hỏng hết, nhưng tại sao nàng phải cảm thấy khổ

sở vì một tên ngốc như vậy?

Nàng giống như đang hồn bay phách lạc, thân thể run rẩy không ngừng, lẩm bẩm tự nói: “ Cho dù có một Thánh tôn khác xuất hiện, người đó cũng không còn là chàng, chàng có hiểu không... có hiểu không?”

“ Sai, sai, Ma quân, ngươi sai rồi...”

Vô số thanh âm vang lên bên tai nhưng nàng không thể nghe rõ, cơn buồn ngủ ập tới, nàng chỉ cảm thấy, giấc ngủ này không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Cũng tốt, dù sao, cả thể xác và tinh thần của nàng đều vô cùng mệt mỏi.

Ngân quang nổi lên, giống như lúc đến, một cỗ lực lượng lôi nàng về

thực tại.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng ôm ngực nhìn bốn phía, đây vẫn là Thiên Ngoại Thiên, nhưng là Thiên Ngoại Thiên sau khi bị phá hủy.

Trước mắt nàng có một bóng người, bạch y sạch sẽ làm nổi bật lên một vẻ ảm đạm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Lâu Nguyệt Đồng không đứng dậy, tâm sức của nàng đã cạn kiệt: “ Ta nên gọi chàng là gì? Trình Tử Xuyên? Hay sư tôn?”

Trình Tử Xuyên nhìn nàng, thần sắc bình yên, giọng nói ôn hòa: “ Kiếp phù du một giấc chiêm bao, hàng trăm vạn năm, giấc chiêm bao này thật sự

đã quá dài.”

Hắn nói “giấc chiêm bao này”, đương nhiên không đơn giản chỉ là cùng Lâu Nguyệt Đồng quay lại thời gian một lần nữa.

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày, nàng cảm thấy Trình Tử Xuyên lúc này rất xa lạ, rất khác so với tất cả những giai đoạn nàng đã biết qua. Thánh tôn trước kia đạo tâm thanh tịnh như một tờ giấy trắng, như một đứa trẻ mới sinh nắm giữ pháp lực cường đại, còn Trình Tử Xuyên hiện giờ, thật giống như một người đã trải qua thế sự, trải qua vui vẻ, tình cảm, thống khổ... hết thảy mọi thứ, ngược lại lại khiến hắn thông thấu hơn bao giờ hết.

Sau khi trải qua kiếp nạn, đại triệt đại ngộ.

Lâu Nguyệt Đồng chợt nhớ đến bài hát mà Bẩm Sinh Ấn vẫn hay rên rỉ -

- Luân hồi chặt đứt nhân quả, thất tình tịch diệt đại mộng quay về.

Lâu Nguyệt Đồng siết chặt tay, nhìn chằm chằm hắn: “ Chàng rất vui vẻ.”

Trình Tử Xuyên nói: “ Vì sao phải không vui vẻ?”

Lâu Nguyệt Đồng nghiến răng: “ Chàng phải hận ta.”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên thản nhiên đáp: “ Đã hận qua rồi.”

Lâu Nguyệt Đồng bỗng cảm thấy luống cuống, nàng đã tính kế nhiều người, hoàn thành nhiều việc, kể cả việc Thánh tôn lạc hạ cũng nằm trong tầm khống chế của nàng, nhưng lúc này, nàng phát hiện có thứ gì đó đang tách dần khỏi quỹ đạo vốn có.

“ Chàng...”

Trình Tử Xuyên nâng tay lên, mây mù tản đi, ánh mắt hướng về phía nhân gian: “ Giữa nàng và ta còn một đoạn nhân quả cuối cùng, ta hứa sẽ

giúp nàng giải thích mọi sự nghi hoặc, hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Nhưng trước đó, chúng ta giải quyết chuyện khác đã, thế nào?”

Đầu óc Lâu Nguyệt Đồng rất loạn, nàng không hiểu tại sao Trình Tử

Xuyên lại có bộ dạng này, nhìn cảnh tượng thê thảm của nhân gian, lục giới loạn lạc, tại sao hắn có thể không biến sắc?

Hắn cuối cùng... đang định làm gì?

Lâu Nguyệt Đồng: “ Ta đã thành công, còn tâm nguyện gì cần chàng hoàn thành?”

Trình Tử Xuyên cười một tiếng: “ Thật sao?”

Hắn vung tay áo, Thiên Bi to lớn tỏa sáng xuất hiện trước mặt Lâu Nguyệt Đồng. Ánh mắt nàng sáng lên, nhưng ngay lập tức kinh ngạc, nàng phát hiện ra Thiên Bi bị vỡ đang dần dần phục hồi nguyên dạng, đứng sừng sững không đổ!

Lâu Nguyệt Đồng: “ Chàng!”

Trình Tử Xuyên nhàn nhạt nói: “ Nàng hi vọng nó bị hủy diệt, lúc trước ta không hiểu tại sao, hiện tại cuối cùng cũng hiểu.”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng không lên tiếng, lại nghe hắn nói: “ Kể cả lai lịch của nàng.”

Nàng không nhịn được nữa: “ Chàng có lời mà không thể nói thẳng sao?

Thần bí lẩm nhẩm cái gì!”

Trình Tử Xuyên: “ Không thể.”

Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh chuyển đề tài: “ Chàng muốn ta giúp chàng giải quyết Chiến Hoàng thần quân trước?”

Trình Tử Xuyên lắc đầu, Lâu Nguyệt Đồng giận điên người: “ Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

Trình Tử Xuyên: “ Cái gì cũng đừng làm, tạm thời nhìn cho kĩ đã.”

Lâu Nguyệt Đồng nhíu mày: “ Chàng nên đi giải quyết Chiến Hoàng thần quân, ở đây tính sổ với ta làm gì?”

Nàng đang có chút không tin. Trình Tử Xuyên có trở về vị trí cũ hay không, nàng không biết, nhưng khi nàng đối mặt với hắn, cảm giác kiêng kị

liền ập đến. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được, hiện tại hắn hoàn toàn có năng lực ứng phó đồng thời với nàng, Chiến Hoàng và cả Lâu Dịch Dương.

Không đến mức cần đợi nguyên một đám chạy đến để tính sổ chứ?

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 80: Thần tiên lạc hạ

Tiên - Ma giao chiến, xích diễm trên bầu trời sụp đổ, thành trì nhân gian ầm ầm bị hủy diệt, sinh linh lầm than.

Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa đánh lui Tô Duyên, thành công chạy ra ngoài thành, ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh.

“ Cha!”

“ Sư phụ!”

Phát hiện đại trận của Cửu Nguyên Sơn bị phá, hai người liếc mắt nhìn nhau, lo lắng cho thân nhân. Phó Diễn Chi nhìn Yêu tộc đang vây họ lại, cất cao giọng nói: “ Hoa huynh, còn nhớ khi chúng ta liên thủ tác chiến ở

Cổ Linh Mộ không?”

Hoa Hoa Hóa rút binh khí, hai mắt trừng lớn, cười nói: “ Đương nhiên!”

Hai người lưng tựa lưng, liên thủ giết địch, bay về phía Cửu Nguyên Sơn.

Trên không trung, Minh Khải không địch được Lâu Dịch Dương, bị ma khí quấn thân vây chặt. Lâu Dịch Dương liếc hắn một cái: “ Chiến Hoàng đang ở đâu?” Tuy hắn không để Minh Khải vào mắt nhưng cũng không thể

không kiêng kị Chiến Hoàng thần quân.

https://thuviensach.vn

Minh Khải không đáp, trong nháy mắt dùng thủ đoạn bức lui Lâu Dịch Dương, hắn cúi đầu nhìn nhân giới, trong mắt lộ ra sự đau thương.

Hoa Diễn thượng tiên dựng lại kết giới Cửu Nguyên Sơn, sai đệ tử và một số tán tiên khác cùng trảm yêu trừ ma, đón người đến nơi an toàn.

Trong thời khắc này, Nhân giới Tiên giới không phân biệt, tất cả những người thuộc chính đạo đều tụ lại một chỗ chống đỡ yêu ma, thủ vệ gia viên.

Lan Tự khắp người đầy máu, nhưng được sự giúp đỡ của Tru Tà Kiếm nên có thể phát huy pháp lực khổng lồ, phá vỡ vòng vây yêu ma. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, đệ tử Cửu Nguyên lại dường như biến nàng thành người cầm đầu.

“ Sư phụ!” Lan Tự xoay người chém xuống một kiếm, giết một lũ yêu quái đang vây quanh chưởng môn và Vẫn Lôi Cung chủ.

Chưởng môn vui mừng gật đầu: “ Lan Tự, ngươi làm rất tốt.”

Lan Tự khàn giọng, nàng cảm nhận được pháp lực truyền đến từ thần kiếm Tru Tà, nhớ tới chủ nhân của nó liền không khỏi chán nản: “ Là Thanh Gia đại nhân đang giúp con.”

Chưởng môn thầm nghĩ: “ Mặc dù Thanh Gia đã rời đi nhưng lại có thể

bồi dưỡng được Lan Tự, để lại thần kiếm Tru Tà. Cửu Nguyên cho Thanh Gia chỗ an thân, cuối cùng nàng cũng không phụ Cửu Nguyên...”

Cung chủ Vẫn Lôi Cung Phó Chính một bên đánh nhau, một bên lo lắng trùng trùng, lẩm bẩm nói: “ Diễn Chi, tiểu tử chết tiệt, đừng xảy ra chuyện gì!”

Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa một đường phá vòng vây, sức lực hao tổn đã bảy tám phần, mắt thấy sắp thoát ra khỏi Thiên Lâm Thánh, Tô Duyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Phó Diễn Chi biến sắc: “ Tô Duyên tỷ, ta...”

https://thuviensach.vn

“ Đừng nói nhảm, nhìn phía sau!” Tô Duyên ra tay nhanh như tia chớp, nhắm thẳng về phía sau hai người. Hóa ra phía sau hai người có một con ma ẩn thân, một đường đi theo họ muốn nhân cơ hội thôn tính huyết nhục của người phàm.

Phó Diễn Chi vội vàng tiến lên muốn giúp Tô Duyên nhưng lại bị nàng đẩy ra. Tô Duyên thở dài: “ Hai tiểu tử nhà ngươi cũng không chịu nhìn một chút xem tình huống hiện tại của các ngươi như thế nào! Mà thôi, Ma quân không ở đây, ta chẳng muốn quản các ngươi, mau trở lại Cửu Nguyên Sơn đi! Đi lung tung bên ngoài, trở thành bia ngắm cho chúng, ta không cứu được các ngươi!”

Hốc mắt Phó Diễn Chi nóng lên, Hoa Hoa Hóa nói một câu “đa tạ” rồi kéo hắn bỏ chạy.

Thương Nhai phụng mệnh Lâu Dịch Dương dẫn đầu đám yêu ma tấn công ngọn núi, nhưng vì có kiếm Tru Tà ở đây nên liên tục thất bại. Đúng lúc đó, hai người kia chạy về, không đợi họ phản ứng, thân hình Thương Nhai đã hiện lên, cười lớn một tiếng: “ Tới thật đúng lúc!”

“ Hỏng bét!”

Thương Nhai nhốt chặt hai người, giẳng co cùng những người bên trong kết giới: “ Ta đếm đến ba, nếu kết giới không được mở ra thì hay đợi nhặt xác chúng đi! Một!”

“ Diễn Chi!”

“ Đồ nhi!”

Chưởng môn quát lên: “ Không thể ra ngoài!”

Phó Chính và Tửu Phong Tử đồng thời cứng đờ, sắc mặt khó coi đến cực điểm, một câu cũng không nói nên lời. Tửu Phong Tử một tay ném hồ lô https://thuviensach.vn

rượu mà thường ngày lão yêu thích nhất: “ Ta không thể bỏ mặc đồ đệ của ta!”

“ Mở kết giới ra, họ cũng chắc chắn sẽ chết!”

“ Hai!”

Phó Chính nhắm mắt, mái tóc trong chốc lát như bạc đi một nửa.

“ Ba!”

Trên bầu trời, mây đen chợt biến mất. Một luồng lưu quang xuất hiện, ngăn lại cuộc giao chiến tiên ma, ngăn lại Lâu Dịch Dương đang định ra tay, ngăn lại yêu ma và người phàm đang tàn sát lẫn nhau...

Thương Nhai đang muốn bóp chết hai người lại phát hiện ra mình không thể động đậy, chỉ có thể để mặc họ ngã xuống đất.

Phó Diễn Chi ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói: “ Tử Xuyên...”

Lâu Dịch Dương cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm được đối đầu với Thánh tôn kia rồi, hắn chỉ là một nam đồng không có sức lực mà thôi!

Hắn nắm chặt hai tay, khí thế ngút trời, một con hắc xà đen sì đuổi theo lưu quang, bắt đầu cắn nuốt.

Hai đạo thân ảnh dần dần xuất hiện trong không trung, một người xuất hiện bên cạnh Lâu Dịch Dương, một người xuất hiện bên cạnh Minh Khải Tiên Đế.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Minh Khải Tiên Đế thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cúi người thi lễ trong không trung: “ Cung nghênh Thánh tôn trở về!”

https://thuviensach.vn

Hoa Diễn thượng tiên gật đầu cười, đứng trên Cửu Nguyên Sơn thi lễ: “

Cung nghênh Thánh tôn trở về!”

Diêm Vương bỗng hiện thân, đứng trên vùng biển nối giữa Minh giới và Nhân giới phía xa xa thi lễ: “ Cung nghênh thánh tôn trở về!”

Tất cả những người có mặt trên Cửu Nguyên đều cúi người bái hạ: “

Cung nghênh Thánh tôn trở về!”

Mục đích chung của họ, không ngoài chuyện này.

Lâu Dịch Dương khó chịu: “ Đến nước này rồi, các ngươi còn cho rằng hắn có thể quay về trời thành công sao?”

Nói xong, hắn nhìn về phía Lâu Nguyệt Đồng, ai ngờ nàng chỉ nâng mí mắt miễn cưỡng nhìn xung quanh, không hề ngăn cản.

Trong lòng Lâu Dịch Dương bỗng nổi lên dự cảm xấu.

Thân ảnh Trình Tử Xuyên tuy nhỏ bé giữa trời đất nhưng không ai có thể

khinh thường sự tồn tại của hắn, hắn đứng đó, ai cũng không dám động thủ.

“ Chiến Hoàng thần quân.”

“ Ngươi cuối cùng cũng trở về.” Chiến Hoàng cưỡi hổ xuất hiện trên không trung, đến lúc này, người nên xuất hiện đều đã xuất hiện.

Trình Tử Xuyên vung tay, pháp lực cường đại hướng thẳng về phía Chiến Hoàng. Chiến Hoàng vung Xích Hoàng Kiếm chống đỡ, nhưng sau một khắc, trên người hắn có hai hồn phách toát ra, được Trình Tử Xuyên bảo vệ, đó là hồn phách của Trình Yến và Phó Tiếu Lăng.

“ Ngươi!”

https://thuviensach.vn

Trình Tử Xuyên: “ Chiến Hoàng thần quân, vi phạm luật trời, làm hại lục giới, giết.”

“ Ta là chiến thần, thực lực so với khi chiến loạn trước kia còn mạnh hơn gấp trăm lần, mặc dù ngươi là Thánh tôn nhưng sao có thể gây khó dễ cho ta?”

“ Ngươi sinh ra làm thần, hành động lại không xứng với thần.”

Chiến Hoàng cả giận: “ Ngươi nói không xứng thì sẽ không xứng sao?

Thiên Đạo thật bất công! Ta đã tồn tại từ thời kì Tam giới đến nay, hoàn toàn có thể làm người đứng đầu chúng thần, nhưng Thiên Đạo lại hết lần này đến lần khác để cho hậu bối nhà ngươi bảo vệ Thiên Bi, để ngươi đứng trên lục giới, đứng trên đầu ta! Dựa vào cái gì? Dựa vào tu vi tối cao mà Thiên Đạo cho ngươi sao? Đã như vậy, tại sao ta không thể phản kháng?”

Trình Tử Xuyên lười nhác mở miệng: “ Ta không có hứng thú với suy nghĩ của ngươi.”

Nếu mỗi một sinh linh trong lục giới đều muốn Thánh tôn nghe một đoạn “chuyện xảy ra có nguyên nhân, về tình có thể tha thứ”, Thánh tôn không chết vì mệt thì cũng chết vì phiền.

Ngọn núi thứ ba trên Cửu Nguyên Sơn bỗng xuất hiện động tĩnh, chỉ

thấy một nam tử mặc áo bào xanh thẫm kéo theo Trình Diệu bay ra, Chiến Hoàng bỗng chốc nhảy dựng!

“ Đặt một thần hồn của ngươi trên người Trình Diệu, nếu hôm nay bỏ

mình cũng có thể mượn thể trùng sinh.” Trình Tử Xuyên thản nhiên nói, “

Nhưng, gạt bỏ chính là gạt bỏ.”

Mặt Chiến Hoàng biến sắc, hắn nghĩ chuyện này hắn đã làm cực kì bí ẩn, không ngờ vẫn không chạy khỏi tầm mắt của Trình Tử Xuyên! Hắn tuy ngoài miệng nói Thánh tôn không thể làm gì hắn nhưng trong lòng hắn biết https://thuviensach.vn

rõ, nếu hắn có thể chống đối lại, hắn đã không cần phải để một hồn trên người Trình Diệu.

Cuối cùng, hắn chột dạ.

Trình Diệu còn đang mờ mịt, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy Trình Tử

Xuyên thì lập tức định mở miệng, nhưng họng như bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào.

Phù Tang lạnh lùng đưa tay vỗ lên đầu Trình Diệu một cái. Trình Diệu mắt thấy sinh cơ dần dần tiêu tan, phí sức muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời, cuối cùng đành trợn mắt nhìn chằm chằm Trình Tử Xuyên. Trong mắt hắn có một loại tâm tình phức tạp cực độ, nước mắt bỗng chảy ra, chết không nhắm mắt.

Thân thể bị hủy, hồn phách phải chịu sự trừng phạt của Minh giới, nhận mọi sự tra tấn hành hạ để đền bù lỗi lầm, đến khi chuộc hết tội nghiệt mới được nhập lại luân hồi!

Chiến Hoàng tức giận, Xích Hoàng Kiếm mang theo thần lực vô tận đánh về phía Trình Tử Xuyên. Nhưng Trình Tử Xuyên không hề động đậy, trong nháy mắt, xung quanh Chiến Hoàng bỗng xuất hiện thần lôi, đốt người diệt hồn, kiếm thế phản phệ. Hắn ngửa mặt trên lời gào thét, lực lượng vô hình còn chưa kịp đánh xuống đã biến mất gần như không còn.

Thời khắc Chiến Hoàng bị giết chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó, Trình Tử Xuyên chỉ xuất thủ cứu hai hồn phách, còn lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Tiên ma xung quanh bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ - - bảy trăm năm trôi qua, họ lại một lần nữa nhớ

đến thủ đoạn lôi đình của Thánh tôn khi xưa!

Hai tay Lâu Dịch Dương lặng lẽ nắm lại thành quyền.

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng xem đủ liền tiến lên vài bước vỗ tay, như cười mà không cười, nói: “ Sư tôn của ta quả nhiên vô cùng lợi hại, Chiến Hoàng chết rồi, tiếp theo sẽ là ta sao?”

Trình Tử Xuyên nhìn nàng, ngay câu nói đầu tiên đã khiến vẻ mặt Lâu Nguyệt Đồng kịch biến: “ Bên dưới Thiên Bi, ngàn vạn oan hồn bị trấn áp.”

“ A Nguyên.”

“ Vâng, chủ nhân.”

Bẩm Sinh Ấn tỏa sáng rực rỡ trong không trung, xuyên qua không gian, tái hiện lại những trận chiến đã sớm đi vào quên lãng.

Thanh âm của A Nguyên cũng vang lên: “ Vào thời kì Tam giới thượng cổ, các giới không có giới hạn rõ ràng. Ma Vương U Tự xuất thân từ bể

máu nương dâu, thường hóa thân thành người hành tẩu nhân gian, từ đó gặp được một vị Thần Nữ. Ma Vương có địa vị cao, không có địch thủ, hắn nhìn thấu được thân phận của Thần Nữ, lừa gạt nàng để tiến vào Thần giới, đại chiến bảy ngày bảy đêm muốn cướp ngôi với Thần Vương. Ai ngờ sau khoảng thời gian này, hai người không hề kết thù, ngược lại trở nên hiểu nhau không ai bằng, tuy ngoài mặt bất hòa, nhưng trong lòng đã trở thành tri kỉ.”

Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc, mặc dù nàng không hiểu tại sao Trình Tử

Xuyên phải ra lệnh cho A Nguyên nói những lời này, nhưng nàng hiểu, nếu A Nguyên đã nói, chuyện này nhất định có liên quan đến nàng!

“ Thần Nữ sau khi biết chuyện liền coi đây là điểm đột phá, quyết định hóa giải hận thù giữa Thần tộc và Ma tộc.”

Lâu Dịch Dương thấy Lâu Nguyệt Đồng nghe đến nhập thần liền cảm thấy bực bội trong lòng, nhíu mày ngắt lời: “ Tỷ tỷ, cần gì phải nghe chúng https://thuviensach.vn

nói nhảm? Thế cục hiện tại rất tốt, tại sao không thừa lúc này truy kích, xưng bá lục giới?”

Lâu Nguyệt Đồng nhếch môi: “ Câm miệng.”

Lâu Dịch Dương vô cùng bất an, hắn không sợ gì cả, chỉ sợ Lâu Nguyệt Đồng nghe lời khuyên bảo của Trình Tử Xuyên mà không còn ý chí chiến đấu. Như vậy, những gì hắn làm từ trước đến nay đều trở thành vô ích?

Lâu Nguyệt Đồng vốn là người thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm nấy, không hề quan tâm đến ích lợi của Ma giới và địa vị tối cao, nhưng Lâu Dịch Dương quan tâm!

“ Tỷ tỷ, ngươi chớ để tư tình mê hoặc, ngươi...”

Xích đen vung ra quấn lên cổ hắn, Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu: “ Sao nào? Ngươi sắp lên làm chúa tể lục giới, lời ta nói không có tác dụng với ngươi?”

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 81: Nhân quả

Lâu Dịch Dương không nghĩ rằng nàng nói động thủ thì sẽ thật sự động thủ, vẻ mặt lập tức cứng đờ, trong mắt xuất hiện lửa giận: “ Tỷ tỷ, lúc này chúng ta không còn đương lui, mong tỷ tỷ nghĩ lại!”

“ Ta nói muốn lui sao?” Lâu Nguyệt Đồng hỏi ngược lại, lơ đãng nói, “

Ngươi tạm thời an phận một chút cho ta.”

Lâu Dịch Dương nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần. Hắn liếc nhìn Trình Tử Xuyên, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong trào phúng, đứng đó không lên tiếng nữa.

A Nguyên không hề quan tâm đến động tĩnh bên này, phối hợp nói tiếp:

“ Thần Nữ hao phí mấy trăm năm sắp xếp chu toàn cho hai tộc, cố gắng của nàng dần dần có hiệu quả. Mắt thấy thù hận của hai tộc sắp bị trừ khử hoàn toàn, chung sống hòa bình, đúng lúc này, Thần Nữ yêu một nam nhân phàm trần. Ma tộc có một Mị Ma, vì thống hận hành động của Thần Nữ nên thiết hạ độc kế, hành hạ nam nhân kia đến chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thần Nữ biết được chân tướng, hận ý ngập trời, liền nói ma tính khó sửa đổi, từ đó tính tình đại biến, điên cuồng trả thù Ma tộc.

Khi Ma hậu đang mang thai, Thần Nữ nhận mệnh của Thần Vương đến tặng quà cho Ma giới, tàn nhẫn xuống tay giết hai mẹ con Ma hậu, phá hủy hơn một nửa thành trì của Ma tộc, khiến vô số con dân Ma tộc bỏ mạng...

Đại chiến Thần - Ma, cũng bởi vậy mà bắt đầu.”

https://thuviensach.vn

Thần Nữ luôn muốn thúc đẩy giao hảo giữa hai tộc, ai cũng không ngờ

tính tình nàng sau khi xảy ra chuyện liền đại biến. Ma Vương đau lòng khi mất vợ con, hiểu lầm Thần Vương giả vờ kết giao, hắn vô cùng tức giận, hận thù và đau thương, dưới cơn nóng giận dẫn binh tấn công Thần giới.

Cuộc chiến Thần Ma kéo dài ngàn năm, trời đất không có lấy một nơi bình yên. Cuộc giao chiến sau đó của Thần Vương và Ma Vương hủy thiên diệt địa, chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiên Đạo.

“ Diệt thế lôi kiếp kéo đến, sinh linh Tam giới toàn bộ đều chết, hồn phách bị giam dưới Thiên Bi. Thần Vương lấy chính thân mình bảo vệ

Thần giới, một vài Thần tộc vì thế mà tránh được. Lôi kiếp tàn phá thiên địa, chết chóc vô tận... Thần Nữ hoàn hồn, trách trời thương dân, nàng tìm đến Ma Vương, giao cho hắn một luồng tinh phách, sau đó bắt chước Thần Vương, hao hết thần lực bảo vệ Nhân giới. Ma Vương vừa nhận luồng tinh phách kia liền run sợ, bởi đó chính là hồn phách hài nhi đã chết của hắn!

Mặc dù đó chỉ là một luồng tinh phách không hoàn chỉnh, nhưng chừng đó đã đủ khiến hắn cảm động. Về sau, Ma Vương phong ấn luồng tinh phách này tại nơi sâu nhất Ma giới, dùng lôi kiếp đánh chết vô số Ma tộc, mang máu nuôi dưỡng tinh phách, sau đó dùng sức lực cuối cùng của mình bảo vệ nó chu toàn... Hắn tin rằng sẽ có một ngày, hài tử của hắn có thể trở về.”

Lâu Nguyệt Đồng run lên một cái.

A Nguyên nói với Lâu Nguyệt Đồng: “ Ma Vương không hề nghĩ tới, luồng tinh phách kia có thể hóa thành người, nhưng lại không phải hài tử

của hắn. Máu của vô số Ma tộc được dùng để dưỡng thai sinh ra oán khí, oán khí đả thương tinh phách, khiến tinh phách nhiễm ma niệm. Khi tinh phách hóa thành người, dù không biết chuyện trước kia nhưng trong lòng luôn có một tâm niệm – hủy diệt Thiên Bi, giải thoát ngàn vạn oan hồn bị

Thiên Bi trấn áp! Đó chính là ngươi, Nguyệt ma quân, Lâu Nguyệt Đồng!

Lâu Nguyệt Đồng không biến sắc, trầm mặc không nói lời nào.

https://thuviensach.vn

Hóa ra là như vậy.

Nàng sinh ra ở Ma giới, nhưng lại không biết mình đến từ đâu. Ma giới là nơi không có thực lực thì không thể sinh tồn, vì vậy nàng ép bản thân trở

thành một kẻ mạnh. Nhưng ngày càng mạnh mẽ lại càng khó nhẫn nhịn, cuối cùng có một ngày, có người nói với nàng, trên Thiên Ngoại Thiên có một vị Thánh tôn và một tấm Thiên Bi, ngươi mạnh đến mấy, cũng chỉ là một con kiến hôi trong mắt hắn!

Lòng nàng xao động không ngừng, dường như nàng có thể nghe thấy vô số âm thanh gào thét - - Hủy diệt hắn! Hủy diệt nó!

Một ý niệm cũng dâng lên - - dưới Thiên Bi, có thứ gì đó cần được nàng phóng thích!

Tính tình của nàng là như vậy, một khi hạ quyết tâm, bước lên con đường nàng muốn, nhất định phải đi đến hết.

Mặc dù trong quá trình này, chính nàng cũng nhận ra có điểm không thích hợp, nhiều lúc, nàng từng bị Thánh tôn làm cho cảm động, từng muốn buông tay, nhưng sâu trong thâm tâm có một chấp niệm mà nàng hoàn toàn không thể bỏ được.

Sau đó nàng nghĩ, nàng muốn nhìn xem dưới Thiên Bi có thứ gì đang đầu độc nàng! Lâu Nguyệt Đồng nàng từ trước đến nay không thích bị bất kì ai khống chế, không phải đầu độc ta, muốn ta phóng thích các ngươi sao? Vậy ta sẽ hủy diệt Thiên Bi, triệt để hủy diệt các ngươi!

“... Tỷ tỷ!”

Lâu Nguyệt Đồng mỉm cười: “ Chuyện xưa không tệ.”

Trình Tử Xuyên hỏi: “ Đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng còn muốn tiếp tục không?”

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng thấy bộ dáng bình thản của hắn liền nổi giận, tâm tình nàng đang cố gắng áp chế bỗng chốc tràn ra như nước vỡ đê, nhảy lên kéo áo hắn: “ Chàng cảm thấy thế nào? Chàng để A Nguyên nói những chuyện này ra là muốn ta hiểu rằng ta đã sai? Lâu Nguyệt Đồng luôn tự nhận mình thích làm gì thì làm, tùy ý làm bậy ta, hóa ra là con cờ mà ngàn vạn oan hồn kia lưu lại?”

Trình Tử Xuyên trả lời: “ Nàng sai, nhưng người sai không hoàn toàn là nàng.”

“ Chàng giải vây cho ta, hẳn là đang cười nhạo ta? Ta nói cho chàng biết, ta mặc kệ tinh phách thế nào, lai lịch ra sao, mặc kệ ma niệm! Muốn khống chế Lâu Nguyệt Đồng ta, trên đời này không ai có thể làm được!”

Núi lở biển nứt, khí thế của nàng khiến trời đất rung chuyển không ngừng. Nàng đưa tay lên, mây mù tản ra, Thiên Ngoại Thiên như gần ngay trước mắt, tấm bia đá vẫn như trước kia, kim quang quẩn quanh!

“ Thánh tôn!” Minh Khải và Phù Tang đồng thời kêu lên.

Trình Tử Xuyên đột nhiên đưa tay cầm lấy ống tay áo trống không của Lâu Nguyệt Đồng: “ Nàng từng vì thế mà mất đi một cánh tay, ta cũng vì vậy mà bị nàng cướp mất trái tim, tam sinh tam thế, chống lại nàng, ta luôn lùi bước, nhưng đến giờ, tại sao nàng một bước cũng không chịu lui? Đồng nhi, lui một bước, thật sự rất khó sao?”

Chỉ cần nàng lui một bước mà thôi, quãng đường còn lại, ta sẽ thay nàng gánh vác.

Lui một bước, thật sự rất khó sao?

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt bắt đầu chảy dài.

https://thuviensach.vn

Giọng nói của hắn không hề nặng nề, nhưng khi nàng nghe, trong lòng đột nhiên trở nên đau xót, hình như có thứ gì quan trọng đang dần mất đi.

“ Ta biết nàng sống ở Ma giới phải chịu nhiều khổ cực, nếu sớm biết có ngày hôm nay, nhất định trước khi nàng mở mắt ra, ta sẽ đón nàng về Thiên Ngoại Thiên.”

Mỗi câu hắn nói ra đều như một con dao cứa vào trái tim của Lâu Nguyệt Đồng, nàng mở to mắt, trước mắt bỗng trở nên mờ mịt.

“ Một luồng tinh phách Tam giới, ngàn vạn oan hồn Ma tộc đã tạo nên Nguyệt ma quân hiện tại, không ai dạy nàng cách để lui bước, vì thế nàng không biết lui bước thế nào. Dạy không nghiêm, là lỗi của ta, nàng sai, ta còn sai hơn.”

Nghe tới đây, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy mơ hồ: “ Chuyện của ta liên quan gì đến chàng! Chàng có lỗi gì? Ta không cần chàng gánh chịu tất cả vì ta, ta không cần!”

“ Lục giới, là vì ta mà bị hủy.”

Trình Tử Xuyên nhìn xuống mặt đất đã hóa thành địa ngục nhân gian từ

lúc nào, trong không gian mơ hồ vang lên tiếng khóc, huyết khí và thi khí vẩn đục lởn vởn đầy trời, trong lòng hắn đột nhiên cực kì khó chịu.

“ Ta sinh ra vì Thiên Bi, từng cho rằng mình có thể làm lục giới trở nên tốt hơn. Nhưng mặc dù là thần cũng không thể công bằng chính trực tuyêt đối, tư tâm ta đối với nàng, mới là nguyên nhân của tất cả tai kiếp. Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào mới là chín mươi chín kiếp thật sự, cuối cùng ta cũng hiểu, sứ mệnh của ta là gì.”

Không phải là làm Thánh tôn, không phải là làm chúa tể lục giới, ý nghĩ

tồn tại của hắn trong Thiên Đạo - - là hy sinh.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 82: Ra đi

“ Thánh tôn!”

“ Thánh tôn...”

“ Tử Xuyên...”

Tầng tầng lớp lớp mây đen tản đi, một góc trời xanh ngắt xuất hiện, ánh mặt trời chiếu rọi, mỗi khi ánh sáng đi qua, yêu ma biến mất, hoa cỏ nở rộ.

Ngày tái sinh.

“ Chàng muốn làm gì?” Lâu Nguyệt Đồng duỗi tay muốn giữ lấy Trình Tử Xuyên, nàng xông về phía trước nhưng bỗng chốc trở nên ngơ ngẩn, cúi xuống nhìn tay mình, rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn - - nàng có thể xuyên qua thân thể của hắn. Lâu Nguyệt Đồng sững sờ: “ Chàng không hề cải tạo thân thể... A Nguyên!”

A Nguyên hóa thành nam đồng cũng ngây người: “ Chủ nhân...”

“ Phá rồi lại lập quá tàn nhẫn, ta đã bảo vệ lục giới hàng trăm vạn năm, sao có thể nhẫn tâm như vậy?” Trình Tử Xuyên không biết đang hỏi họ, hay đang hỏi chính mình.

A Nguyên lập tức hoảng hốt: “ Nhưng, nhưng... chủ nhân có phải đang muốn trách mắng A Nguyên? Thiên địa có thể trọng lập, A Nguyên chỉ

muốn chủ nhân sống thật tốt, A Nguyên... đã chờ bảy trăm năm...”

https://thuviensach.vn

Thần sắc của Trình Tử Xuyên ôn hòa: “ Không trách ngươi.”

“ Vậy là chàng đang trách ta?” Lâu Nguyệt Đồng cười khổ một tiếng, “

Chàng đừng quên, chàng và Thiên Bi vui buồn gắn kết, nếu chàng gặp chuyện không may, Thiên Bi...”

“ Đó không phải kết quả mà nàng muốn sao?” Trình Tử Xuyên không chỉ trích, nhẹ nhàng nói như đang kể chuyện.

Lâu Nguyệt Đồng im lặng, trái tim nàng dường như đã ngừng đập. Nàng hiểu Trình Tử Xuyên muốn làm gì, giận dữ hét lên: “ Ta không muốn!”

Lời này vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy đau buốt như bị gông xiềng kéo chân.

Lâu Nguyệt Đồng ôm ngực, thân hình khẽ run: “ Ta, ta...”

“ Ta rất vui.” Trình Tử Xuyên ngẩn ra, lập tức cười vui vẻ, “ Cuối cùng nàng cũng có thể nói những lời này, tam sinh tam thế, ta chờ đã lâu, cuối cùng nàng cũng có thể lui một bước trước mặt ta.”

Kim quang mờ đi, tấm bia đá khổng lồ không một tiếng động vỡ vụn.

Minh Khải kinh hãi, Lâu Dịch Dương khó tin, Diêm Vương nhắm mắt lại... Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Ngàn vạn điểm sáng lóe lên quanh thân Trình Tử Xuyên, hắn vung tay, cột sáng ngút trời liền bao phủ một vùng trời đất. Cùng lúc đó, Lâu Nguyệt Đồng siết chặt tà áo, theo những điểm sáng vì độ hóa mà tiêu tán, ma khí trên người nàng nhạt đi một phần, quá trình này như muốn róc của nàng từng miếng thịt, đau đến không muốn sống nữa.

Sắc mặt Lâu Dịch Dương đại biến, hắn phí sức muốn động thủ nhưng không thể động đậy, một chút cũng không thể động đậy.

https://thuviensach.vn

Không chỉ có hắn, những người khác cũng không thể động đậy.

“ Sư tổ, Thánh tôn... đang làm gì?”

Hoa Diễn thượng tiên lẩm bẩm: “ Nguyệt ma quân vì ngàn vạn oan hồn dưới Thiên Bi mà sinh, đó là nguồn gốc ma tính của nàng, Thánh tôn đang dùng nguyên lực của chính mình độ hóa những oan hồn đó, độ nàng thành thần...”

“ Thiên Đạo không thể hoàn toàn trừ bỏ ngàn vạn oan hồn thời đại Tam giới thượng cổ, vì thế mới trấn áp chúng dưới Thiên Bi. Ngàn vạn năm đã trôi qua, tuy Lâu Nguyệt Đồng vào thời Tam giới là tai họa lớn, nhưng đây mới là sứ mạng của Thánh tôn – hi sinh, hi sinh vì lục giới.”

“ Nói vậy, chẳng phải Thánh tôn từ khi sinh ra đã bị định sẵn rằng phải hi sinh?” Lan Tự đứng một bên ngơ ngẩn, “ Chuyện này đối với ngài thật quá tàn nhẫn! Thánh tôn bảo vệ trời đất, công bằng chính trực vô tư, nhưng đối với bản thân lại vô cùng bất công!”

“ Chiến Hoàng ghen tị với Thánh tôn, nếu hắn biết rõ chân tướng, không biết có muốn trở thành một ‘Thánh tôn’ khác không?” Minh Khải giễu cợt nói, “ Thật sự quá buồn cười! Thế nhân đều nói Thiên Đạo bất công, cuối cùng thế nào mới là thật sự bất công?”

“ Ta không cần!”

Lâu Nguyệt Đồng ôm đầu, mái tóc dài tán loạn trong gió, nàng gần như

đang phát điên: “ Ta không cần chàng giúp ta! Ta không muốn thành thần!

Chàng dừng tay! Dừng tay - - “

Trình Tử Xuyên mỉm cười: “ Thứ nàng muốn là tự do, là pháp lực, hiện tại, ta đều đã cho nàng. Ta muốn độ nàng thành thần, tội nghiệt của nàng đã có ta gánh vác, sự trừng phạt đối với nàng - - là thay thế ta. Hãy khiến thiên địa lục giới trở nên tốt hơn, nhé!”

https://thuviensach.vn

“ Ta không cần! Ta không cần!” Lâu Nguyệt Đồng cuối cùng cũng khóc thất thanh, nàng muốn ngăn hắn lại nhưng không thể ngăn được, nàng luôn tự nhận mình không chuyện gì không làm được, đến giờ khắc này mới hiểu được thứ gọi là gần nhau trong gang tấc mà cách nhau cả biển trời, lòng đau đến mức không thể thở, “ Tất cả đều do ta làm, vì sao chàng không hận ta! Vì sao chàng không giết ta! Vì sao cuối cùng chàng luôn giúp ta, ta thà rằng chàng giết ta, cũng không cần chàng thay ta gánh chịu hết thảy!”

“ Nếu nàng không buồn, vậy thì tốt. Nếu nàng buồn, hãy coi nó như sự

trừng phạt hay trả thù đi.”

Nước mắt Lâu Nguyệt Đồng rơi như mưa, si ngốc bật cười, khàn giọng nói: “ Chàng điên rồi! Ta tưởng ta thắng chàng nhiều lần như vậy, nhưng cuối cùng ta mới là người thua, thua triệt để. Nhưng chàng có biết không, ta không còn muốn tự do, không còn muốn gì hết, ta chỉ muốn chàng dừng lại, ta muốn chàng lưu lại cùng ta, chàng có thể làm được không?”

Rút đi vẻ ngoài cương ngạnh, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối.

Ánh sáng dần dần biến mất.

Trình Tử Xuyên không nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn vào hư không: “ Ta nguyện hóa thành trí tuệ, hòa vào Thiên đạo. Ta nguyện hóa thành đất đai, cải tạo thế gian. Ta nguyện hóa thành dòng nước, tân sinh trời đất... Từ nay về sau, trong lục giới không còn Thánh tôn và Thiên Bi, chỉ còn quy tắc.”

Nếu đó là sứ mạng, ta sẽ không phẫn nộ, sẽ không bi thương. Nếu hy sinh là thanh toàn, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận.

Vì ta yêu nàng, cũng yêu thế giới mà ta bảo vệ.

“ Chủ nhân, không được, không được biến mất...” A Nguyên nhào tới, “

A Nguyên thật vất vả mới chờ được người trở về, không thể đợi thêm bảy trăm năm một lần nữa...”

https://thuviensach.vn

Phù Tang im lặng. Nếu là lúc trước, hắn đã sớm gào thét, nhưng lúc này lại yên tĩnh thần kì, hắn chỉ nhìn Trình Tử Xuyên, đôi mắt đỏ bừng: “

Người trong thiên hạ đều mong chờ Thánh tôn trở về, mong chờ chính nghĩa, mong mỏi một vị chúa cứu thế, ngươi cứu họ, nhưng ai cứu ngươi?

Ngươi không muốn phụ thiên hạ, cũng không muốn phụ nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể phụ chính mình... Thánh tôn, Tử Xuyên, ngươi... đã không còn như bảy trăm năm trước nữa rồi...”

Tất cả mọi người ngơ ngác ngẩng đầu, thân ảnh Trình Tử Xuyên tan ra, hóa thành ánh sáng rơi xuống từng góc nhỏ.

Đột nhiên, mặt đất khô cằn trở nên màu mỡ, cây khô nở rộ, dòng nước trong veo... Thời gian như đang quay lại, từng tòa thành lại mọc lên, từng thi thể sống lại.

“ Chuyện gì vậy, không phải ta đã chết sao?”

“ Cha, mẹ! Gia đình chúng ta, gia đình chúng ta lại được đoàn tụ rồi!”

“ Con ơi! Con của ta! Thật tốt, thật tốt, cảm ơn ông trời, cảm ơn, cảm ơn...”

“ Yêu ma... không thấy nữa.”

Hết thảy đều biến về bộ dáng như cũ, tất cả như chưa từng xảy ra, thậm chí, so với khi trước còn đẹp hơn.

Tội nghiệt của nàng, đã có ta gánh vác.

Lâu Nguyệt Đồng cười to, pháp lực quanh thân khuếch tán: “ Chàng cho rằng như vậy đã là kết thúc sao? Chàng dựa vào đâu mà dám giữ ta lại, dựa vào đâu mà dám thay đổi quyết định của ta? Chàng biến ta thành vậy, vậy ta sẽ giết hết lục giới! Ta có thể hủy diệt lục giới một lần, cũng có thể hủy diệt nó lần thứ hai!”

https://thuviensach.vn

“ Ngươi không thể.” Hoa Diễn thượng tiên thở dài.

Lâu Nguyệt Đồng đánh ra một kích, nhưng cỗ lực lượng kia còn chưa chạm đến mặt đất đã biến mất, nàng khó tin nhìn chằm chằm tay mình.

Minh Khải Tiên Đế nói: “ Thần lực bảo vệ ngươi, đồng thời cũng giam cầm ngươi. Thánh tôn vốn có thể giết ngươi, nhưng ngài không nỡ. Ngươi làm nhiều việc thương thiên hại lý, cuối cùng toàn bộ đều do ngài gánh vác.

Ngài sợ chúng ta làm tổn thương ngươi, vì thế biến ngươi thành thần, hắn sợ ngươi làm tổn hại chúng ta, vì thế liền giam cầm ngươi.”

Minh Khải nói xong, hai mắt nhắm lại, dẫn chúng tiên quay lại tiên giới.

Đại cục đã định.

“ Tỷ tỷ...” Lâu Dịch Dương nửa không cam lòng nửa lo lắng mở miệng.

“ Cút!”

Lâu Nguyệt Đồng vung một chưởng đánh trúng Lâu Dịch Dương, hắn bắn ra phía sau, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Hắn đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, trong lòng trống rỗng - - Trình Tử Xuyên đã dùng cách quyết tuyệt như vậy lưu lại một bóng dáng khắc cốt ghi tâm, hắn là người thủ hộ thiên địa, cảnh cáo lục giới, cũng giam cầm Lâu Nguyệt Đồng.

Có lẽ hắn yêu nàng, nhưng tất nhiên có hận nàng.

Cũng giống như nàng yêu hắn, nhưng tất nhiên có hận hắn.

Nhưng tất cả đều là thật tâm, tất cả hận thù cuối cùng đều biến thành sự

bảo vệ.

Lâu Dịch Dương cảm thấy vô cùng mờ mịt, hắn không hiểu, từ trước đến giờ vẫn luôn không hiểu.

https://thuviensach.vn

Những thứ dã tâm và tranh chấp kia đều trở thành trò cười, Lâu Dịch Dương triệu hồi ma binh, dừng một chút, bất đắc dĩ lên tiếng: “ Tỷ tỷ, trật tự lục giới trọng lập, ta không thể ở nhân giới được nữa. Ngươi... nếu thích, có thể đến Ma giới tìm ta.”

Mặc dù nói vậy nhưng Lâu Dịch Dương đều hiểu, Lâu Nguyệt Đồng sẽ

không đến.

Trong chớp mắt, một rừng ma binh biến mất không còn một người, trên bầu trời chỉ còn Lâu Nguyệt Đồng bơ vơ đứng đó, hồn bay phách lạc, bóng dáng mờ mịt cô đơn.

“ Phù Tang ca ca!” A Nguyên nhào vào lòng Phù Tang khóc lớn, “ Là ta sai, đều là ta sai! Tại sao ta không sớm ngăn cản người, tại sao phải phá rồi lại lập, vì sao, vì sao...”

“ Không phải. A Nguyên, ngươi không còn cách nào, chúng ta cũng không còn cách nào.” Phù Tang lẩm bẩm nói, “ Là Thiên đạo quá tàn nhẫn với Thánh tôn, từ khi bắt đầu đã muốn hắn hy sinh.”

Phó Diễn Chi run rẩy chạy qua: “ Tử Xuyên... còn có thể trở về không?”

Phù Tang thở dài: “ Lần này... có lẽ không được nữa.”

Phó Diễn Chi: “ Vì sao?”

“ Vì Thánh tôn không chết, thần hồn của người tan vào Thiên đạo, tuy người không hiện hữu ở đây nhưng thực ra, người hiện hữu ở khắp mọi nơi.” Phù Tang đưa tay, hoa cỏ lay động, một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa.

Phó Diễn Chi lập tức kêu lên: “ Nếu đã không phải đã chết, vậy nhất định còn cách!”

https://thuviensach.vn

Phù Tang và A Nguyên đều trầm mặc.

Bỗng nhiên, cổ A Nguyên bị ai đó xách lên.

Phù Tang: “ Lâu Nguyệt Đồng? Ngươi tìm đến đây làm gì?”

Đôi mắt Lâu Nguyệt Đồng âm u khiến người ta sợ hãi, từng chữ từng câu không có chút tình cảm: “ Ta muốn chàng trở về.”

Phù Tang vừa nghe, không thể áp chế được lửa giận và bi phẫn: “ Người không về được nữa! Ngươi nghe không hiểu sao? Mà nếu người trở về thì sao, trở về để bị ngươi lừa, bị ngươi hại? Kể từ khi gặp ngươi, người chưa có lấy một phút an bình. Chi bằng cứ tiếp tục thế này, không chừng người sẽ thích hơn!”

Khí tức trên người Lâu Nguyệt Đồng lạnh đi vài phần.

Phù Tang nói xong liền sửng sốt, hắn dường như có thể lí giải được lý do Thánh tôn có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả này - - Khúc mắc với Lâu Nguyệt Đồng đã hao hết tâm sức của hắn, chi bằng hóa thành núi xanh mặt đất, làm bạn với trăng trong gió mát, lắng nghe âm thanh vạn vật, không quan tâm đến phiền não trần gian, cuối cùng, hắn sẽ có thể đi tìm con đường của chính mình.

Đôi mắt Phù Tang nhòe nước.

“ Từ khi bắt đầu, chúng ta đã luôn lừa gạt lẫn nhau.” Lâu Nguyệt Đồng im lặng hồi lâu, cúi đầu đáp, “ Sau này, sẽ không thế nữa.”

Vì sau khi trải qua nỗi đau này, ta mới hiểu được... thế nào là quý trọng.

Phó Diễn Chi có chút vô lực: “ Đâu còn cơ hội cho ngươi quý trọng nữa?”

Lâu Nguyệt Đồng ngẩn người.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi ngẩng đầu lên, thấm thoắt trợn to hai mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Lâu Nguyệt Đồng, xuất hiện những sợi tóc bạc.

Nàng còn thống khổ hơn so với tưởng tượng của chúng ta.

Phù Tang bừng tỉnh, trong lòng đau nhói, không biết khổ sở vì ai.

https://thuviensach.vn

NHẬT KÝ THUẦN DƯỠNG

NGHIỆT ĐỒ

Ninh Dung Huyên

dtv-ebook.com

Chương 83: Tân sinh

Mấy trăm năm yêu ma loạn thế, trải qua kiếp nạn lớn, vận đen biến mất.

Thánh tôn lấy sức mình nghịch chuyển càn khôn tạo nên số mệnh phồn thịnh cho lục giới, nhân gian cùng nhau nghênh đón thịnh thế thật sự.

Lâu Nguyệt Đồng một mình lưu lại nhân gian rất lâu, cơ hồ đã đi qua từng ngóc ngách của nhân giới.

Sông núi thanh tú, đất đai màu mỡ, nàng nhìn từng thứ từng thứ cũng đều nhận ra thân ảnh của Trình Tử Xuyên, hắn không lúc nào không nói cho nàng biết, hắn không chết.

Gần một trăm năm trôi qua, trong đầu nàng chưa từng chứa thêm chuyện gì, chỉ chiếu đi chiếu lại những chuyện có liên quan đến hắn.

Nàng vốn là người mạnh nhất Ma giới, sau đó được độ thành thần, hiện tại, trong thiên địa này không thứ gì có thể làm nàng bị thương được nữa.

Nhưng nàng không vui, một chút cũng không.

Nếu trong lòng ngươi không có trách nhiệm, không có từ bi, không có tình cảm... cái gọi là con đường dành cho kẻ mạnh, bất quá cũng chỉ là con đường cho một mình ngươi mà thôi, một con đường tịch mịch.

Nội tâm Lâu Nguyệt Đồng khẽ run lên, nàng nhắm hai mắt lại, cỏ cây xung quanh chấn động, núi đá nứt vỡ.

https://thuviensach.vn

“ Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi.” Một thanh âm hết sức quen tai vang lên sau lưng Lâu Nguyệt Đồng, “ Trăm năm không gặp, ngươi... hình như không tốt lắm.”

Trong tay Phó Diễn Chi không còn quạt xếp, hai đầu lông mày cũng không còn sự phong lưu khinh bạc ngày nào. Hiện tại, hắn là cung chủ của thế lực lớn nhất tu chân giới Vẫn Lôi Cung, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của tu luyện, nhưng khi đứng trước mặt người quen, bộ dạng nhanh nhẹn khi xưa vẫn còn.

“ Làm sao có thể tốt được?” Tuy giọng nói của Lâu Nguyệt Đồng đều đều không có lấy một tia gợn sóng nhưng đạo tâm của nàng không yên, rất dễ nhập tâm ma.

Phó Diễn Chi không nói gì.

Hồi lâu sau, hắn nắm thật chặt hai tay: “ Trăm năm trước, ngươi nói phải đi hết nhân gian tìm thần hồn phân tán của Tử Xuyên, ngươi... có tìm được không?”

Lâu Nguyệt Đồng đáp: “ Không được.”

Khi đó, nàng không tin Trình Tử Xuyên đã thật sự biến mất, nếu thần hồn của hắn có thể phân tán, tất nhiên cũng có thể tụ hội, nàng có thể đem hắn quay về một lần nữa!

Nhưng về sau nàng mới phát hiện, trước khi Trình Tử Xuyên biến mất đã chặt đứt tất cả nhân quả với nàng, dù nàng đã thành thần, cũng không thể

tìm được tung tích của hắn.

Trình Tử Xuyên trước kia đối xử với nàng vô cùng lưu tâm lưu tình, hóa ra muốn để dành tất cả tuyệt tình đến cuối cùng, đánh vào nàng một kích hủy diệt!

https://thuviensach.vn

Lâu Nguyệt Đồng nghĩ, hắn thật quyết tuyệt, thật khiến nàng cảm thấy mặc cảm.

Phó Diễn Chi nhìn bộ dạng hiện tại của nàng, cảm thấy có chút không đành lòng: “... Tiểu ma nữ, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi đã bao giờ

cảm thấy hối hận chưa?”

Lâu Nguyệt Đồng nghe được xưng hô quen thuộc mà xa lạ đó, khó tránh khỏi sững sờ một phen, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần, thản nhiên nói: “ Có một số việc, làm chính là làm, hối hận cũng không có ý nghĩa. Những năm gần đây, ta đã gặp nhiều người phàm, bọn họ vào thời thơ ấu có một nguyện vọng, vào thời thanh niên có một mục tiêu, rồi khi già lại có một tâm nguyện... Mỗi thứ đều không giống nhau, cuộc đời con người có hạn, vì thế đều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu của chính mình. Đời ta còn dài, một mục tiêu đã hoàn thành, vậy nên ta sẽ dùng thời gian vô tận này hoàn thành mục tiêu tiếp theo. Nếu cho đến cuối đời cũng không thể đạt thành mong muốn, vậy thì chết với hắn, chết cùng thiên địa cũng không có gì đáng tiếc.”

Phó Diễn Chi nghe vậy, khóe miệng giật giật - - suy nghĩ của tiểu ma nữ, đến bây giờ vẫn luôn khác người.

Trình Tử Xuyên biến mất, nàng tuy có khổ sở và thống khổ nhưng sẽ

không kiếm cớ cho hành động của chính mình, cũng không phủ nhận con đường mình chọn, càng sẽ không tự oán hay hối tiếc. Đối với nàng mà nói, mục tiêu mà nàng kiên trì đạt được, chẳng qua là từ việc hủy diệt Thiên Bi biến thành hồi sinh Trình Tử Xuyên mà thôi.

Dù Phó Diễn Chi vì Trình Tử Xuyên mà có nhiều thành kiến với nàng, hắn cũng không thể không cảm thán cho nghị lực kiên định này, nếu là người khác, sợ rằng đã sớm sụp đổ.

https://thuviensach.vn

Phó Diễn Chi dần dần thả lỏng, thở dài: “ Trước kia ngươi động đâu đánh đấy, dễ dàng nổi giận, nhìn người lúc này, ta thấy không quen chút nào.” Dừng lại một chút, hắn lên tiếng một cách vô cùng cam chịu, “ Có một chuyện, ta không muốn lừa ngươi nữa... Thật ra Phù Tang và A Nguyên, đã tìm được thần hồn của Tử Xuyên rồi...”

Lâu Nguyệt Đồng run lên, phút chốc ngẩng đầu.

“ Bọn họ... Thôi, ngươi đi theo ta đi.”

Tin tức quan trọng nhất đã nói ra khỏi miệng, Phó Diễn Chi cũng không giấu diếm những chuyện khác nữa.

Hắn mang Lâu Nguyệt Đồng đến đế đô phồn hoa nhất nhân gian: “

Ngươi hẳn phải rất quen thuộc với nơi này.”

Lâu Nguyệt Đồng không lên tiếng, từ khi nàng nghe được tin tức kia, đầu óc đã rơi vào trạng thái trống rỗng.

Phó Diễn Chi lắc đầu, cũng không trông mong nàng sẽ trả lời, nói ra: “

Ta nghe Phù Tang nói qua, năm đó, khi Tử Xuyên du ngoạn nhân gian đã tình cờ cứu Gia Lâm Đế, mà người hiện tại cai trị nơi này lại chính là con cháu của Gia Lâm Đế. Diêm Vương tính toán nhân quả, kết quả không ngờ, con trai của Hoàng đế nhân gian hiện tại lại chính là một phần thần hồn của Tử Xuyên sau khi nhập luân hồi.”

Ánh sáng lóe lên, hai người xuyên qua bức tường ngói xanh, đến một lâm viên có phong cảnh tươi đẹp.

Một đứa bé con đưa lưng về phía họ, ngồi ngay ngắn cạnh bàn, cầm bút nghiêm túc chép đạo kinh.

Lâu Nguyệt Đồng trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn.

https://thuviensach.vn

“ Tiểu hoàng thúc, ta tìm người khắp nơi, hóa ra người đang trốn ở đây!”

Một thiếu niên khắp người quý khí chạy lại từ phía hành lang, giọng nói ôn hòa sủng ái.

Cậu bé nghe vậy liền bỏ bút xuống, ngẩng đầu cười một tiếng.

Lâu Nguyệt Đồng đanh mặt, hốc mắt nóng ướt, một giọt nước mắt lăn xuống, tan vào mặt đất bụi mù.

“ Khi đó ngươi nói muốn đi tìm thần hồn của Tử Xuyên, sau khi ngươi đi rồi, Phù Tang kết luận ngươi sẽ không tìm được, vì nhân quả giữa các ngươi đã đứt. Về sau, A Nguyên không biết nghĩ gì liền kéo Phù Tang lên Thiên Ngoại Thiên. Ta không biết họ đã phải trả giá thế nào, tóm lại, cả

trăm năm qua, ta và họ vẫn luôn tìm kiếm thần hồn của Tử Xuyên, Tiên Đế, Diêm Vương... Tất cả mọi người đều giúp đỡ, làm việc cực kì bí mật, ngươi không đặt tâm tư lên chúng ta, đương nhiên không thể phát hiện.”

“ Thần hồn của hắn không tập hợp đủ, lại không thể giam giữ lâu dài, chỉ

có thể dùng cách đưa vào luân hồi để bảo dưỡng, không chịu nổi quá nhiều vui buồn, vì thế, chúng ta đều không muốn nói cho ngươi biết... Phù Tang bọn họ vẫn đang tìm kiếm, chỉ dặn dò ta chú ý đến hắn.”

Chỉ là hắn không nghĩ có thể gặp được Lâu Nguyệt Đồng, không đành lòng nên đã nói cho nàng.

Lâu Nguyệt Đồng kinh ngạc, nhìn rất lâu mới khàn giọng hỏi: “ Không chịu nổi quá nhiều vui buồn, tại sao lại chọn làm con trai Hoàng đế nhân gian?”

“ Diêm Vương đã tự tay chọn mệnh, chuyện này ngươi không cần lo lắng.”

Phó Diễn Chi nhìn cậu bé diện mạo không khác Tử Xuyên năm đó là bao, khẽ cười cười. Thánh tôn vì chúng sinh thiên địa mà hi sinh, vì thế, kể

https://thuviensach.vn

cả người có ác niệm, đối mặt với Tử Xuyên hiện giờ cũng không thể nảy sinh bất kì chút tà tâm nào. Đây là nhân quả, cũng là thiện duyên.

Hắn còn nhớ Phù Tang đã nói, Thiên Đạo không hoàn toàn vô tình, Tử

Xuyên vì hy sinh nên được nhận công đức lớn, từ đó mới có một đường sinh cơ.

“ Chúng ta tính toán, đợi hắn lớn lên một chút nữa sẽ giúp hắn hồi phục kí ức... Chỉ là ngươi đã biết rõ, chúng ta sẽ không để ngươi nhúng tay vào.”

Phó Diễn Chi nghiêm túc nói, “ Ta nhớ ngươi đã nói, lần này, ngươi nhất định sẽ quý trọng.”

Lâu Nguyệt Đồng chậm rãi đến gần, vươn tay chạm vào gò má cậu bé.

Cậu bé trừng mắt, khó hiểu nhìn xung quanh.

“ Tiểu hoàng thúc, làm sao vậy?”

“... Gió quá to.”

Lâu Nguyệt Đồng nháy mắt mấy cái, nở ra nụ cười đầu tiên trong một trăm năm qua, gió liền im hơi lặng tiếng ngừng lại.

Lần đầu gặp nhau, chàng là Kí Đắc Thế Tục, ta là Ngô Đồng, cũng là con trai Hoàng đế nhân gian, nhưng đó là một âm mưu ta đã khổ tâm thiết kế.

Lần này, cũng tại nơi này, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Ác nhân

Chương 2: Xuất thế

Chương 3: Gặp nhau

Chương 4: Khác đường

Chương 5: Đồng quy

Chương 6: Lại gặp

Chương 7: Ăn ý

Chương 8: Hút máu

Chương 9: Tổ đội

Chương 10: Nguy cơ

Chương 11: Cùng thắng

Chương 12: Nghe sơ qua

Chương 13: Sư tôn

Chương 14: Khẽ hôn

Chương 15: Nhất trí

Chương 16: Bắt ép

Chương 17: Nhược điểm

Chương 18: Gió trăng

Chương 19: Bị thương

Chương 20: Lưu tình

Chương 21: Cho gọi

Chương 22: Biến ảo

Chương 23: Cơ trí

Chương 24: Nước lửa

Chương 25: Vào mộng

Chương 26: Khác nhau

Chương 27: Nghe lén

https://thuviensach.vn

Chương 28: Để ý

Chương 29: Trở về

Chương 30: Hôn lễ

Chương 31: Gặp nhau

Chương 32: Khiêu chiến

Chương 33: Cùng ăn

Chương 34: Cố nhân

Chương 35: Xung đột

Chương 36: Chân tướng

Chương 37: Xuất quan

Chương 38: Chiến đấu

Chương 39: Thần quân

Chương 40: Hảo cảm

Chương 41: Ký ức

Chương 42: Dương mưu

Chương 43: Đẩy ngã

Chương 44: Hôn môi

Chương 45: Ngọt ngào

Chương 46: Tình thú

Chương 47: Ma chủ

Chương 48: Ghen

Chương 49: Bẫy rập

Chương 50: Rời thân thể

Chương 51: Trước kia

Chương 52: Mạng

Chương 53: Kí Đắc Thế Tục (Nhớ trần tục) (Thượng)

Chương 54: Kí Đắc Thế Tục (Hạ)

Chương 55: Tương thông

Chương 56: Đối chọi

Chương 57: Khí linh

Chương 58: Biến mất

Chương 59: Đoạn tuyệt

https://thuviensach.vn

Chương 60: Meo meo

Chương 61: Oan gia

Chương 62: Trở về

Chương 63: Gặp nhau

Chương 64: Chung đụng

Chương 65: Đùa giỡn

Chương 66: Sơ hở

Chương 67: Hoài nghi

Chương 68: Truyền thừa

Chương 69: Thật hư

Chương 70: Ngã ngựa

Chương 71: Dụ địch

Chương 72: Ra tay

Chương 73: Độ kiếp

Chương 74: Buông xuống

Chương 75: Tạm biệt

Chương 76: Chuyện cuối cùng trước khi đi

Chương 77: Kiếp phù du (thượng)

Chương 78: Kiếp phù du (hạ)

Chương 79: Nhược mộng

Chương 80: Thần tiên lạc hạ

Chương 81: Nhân quả

Chương 82: Ra đi

Chương 83: Tân sinh

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Chương 1: Ác nhân

- Chương 2: Xuất thế

- Chương 3: Gặp nhau

- Chương 4: Khác đường

- Chương 5: Đồng quy

- Chương 6: Lại gặp

- Chương 7: Ăn ý

- Chương 8: Hút máu

- Chương 9: Tổ đội

- Chương 10: Nguy cơ

- Chương 11: Cùng thắng

- Chương 12: Nghe sơ qua

- Chương 13: Sư tôn

- Chương 14: Khẽ hôn

- Chương 15: Nhất trí

- Chương 16: Bắt ép

- Chương 17: Nhược điểm

- Chương 18: Gió trăng

- Chương 19: Bị thương

- Chương 20: Lưu tình

- Chương 21: Cho gọi

- Chương 22: Biến ảo

- Chương 23: Cơ trí

- Chương 24: Nước lửa

- Chương 25: Vào mộng

- Chương 26: Khác nhau

- Chương 27: Nghe lén

- Chương 28: Để ý

- Chương 29: Trở về

- Chương 30: Hôn lễ

- Chương 31: Gặp nhau

- Chương 32: Khiêu chiến

- Chương 33: Cùng ăn

- Chương 34: Cố nhân

- Chương 35: Xung đột

- Chương 36: Chân tướng

- Chương 37: Xuất quan

- Chương 38: Chiến đấu

- Chương 39: Thần quân

- Chương 40: Hảo cảm

- Chương 41: Ký ức

- Chương 42: Dương mưu

- Chương 43: Đẩy ngã

- Chương 44: Hôn môi

- Chương 45: Ngọt ngào

- Chương 46: Tình thú

- Chương 47: Ma chủ

- Chương 48: Ghen

- Chương 49: Bẫy rập

- Chương 50: Rời thân thể

- Chương 51: Trước kia

- Chương 52: Mạng

- Chương 53: Kí Đắc Thế Tục (Nhớ trần tục) (Thượng)

- Chương 54: Kí Đắc Thế Tục (Hạ)

- Chương 55: Tương thông

- Chương 56: Đối chọi

- Chương 57: Khí linh

- Chương 58: Biến mất

- Chương 59: Đoạn tuyệt

- Chương 60: Meo meo

- Chương 61: Oan gia

- Chương 62: Trở về

- Chương 63: Gặp nhau

- Chương 64: Chung đụng

- Chương 65: Đùa giỡn

- Chương 66: Sơ hở

- Chương 67: Hoài nghi

- Chương 68: Truyền thừa

- Chương 69: Thật hư

- Chương 70: Ngã ngựa

- Chương 71: Dụ địch

- Chương 72: Ra tay

- Chương 73: Độ kiếp

- Chương 74: Buông xuống

- Chương 75: Tạm biệt

- Chương 76: Chuyện cuối cùng trước khi đi

- Chương 77: Kiếp phù du (thượng)

- Chương 78: Kiếp phù du (hạ)

- Chương 79: Nhược mộng

- Chương 80: Thần tiên lạc hạ

- Chương 81: Nhân quả

- Chương 82: Ra đi

- Chương 83: Tân sinh

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Ác nhân

Chương 2: Xuất thế

Chương 3: Gặp nhau

Chương 4: Khác đường

Chương 5: Đồng quy

Chương 6: Lại gặp

Chương 7: Ăn ý

Chương 8: Hút máu

Chương 9: Tổ đội

Chương 10: Nguy cơ

Chương 11: Cùng thắng

Chương 12: Nghe sơ qua

Chương 13: Sư tôn

Chương 14: Khẽ hôn

Chương 15: Nhất trí

Chương 16: Bắt ép

Chương 17: Nhược điểm

Chương 18: Gió trăng

Chương 19: Bị thương

Chương 20: Lưu tình

Chương 21: Cho gọi

Chương 22: Biến ảo

Chương 23: Cơ trí

Chương 24: Nước lửa

Chương 25: Vào mộng

Chương 26: Khác nhau

Chương 27: Nghe lén

Chương 28: Để ý

Chương 29: Trở về

Chương 30: Hôn lễ

Chương 31: Gặp nhau

Chương 32: Khiêu chiến

Chương 33: Cùng ăn

Chương 34: Cố nhân

Chương 35: Xung đột

Chương 36: Chân tướng

Chương 37: Xuất quan

Chương 38: Chiến đấu

Chương 39: Thần quân

Chương 40: Hảo cảm

Chương 41: Ký ức

Chương 42: Dương mưu

Chương 43: Đẩy ngã

Chương 44: Hôn môi

Chương 45: Ngọt ngào

Chương 46: Tình thú

Chương 47: Ma chủ

Chương 48: Ghen

Chương 49: Bẫy rập

Chương 50: Rời thân thể

Chương 51: Trước kia

Chương 52: Mạng

Chương 53: Kí Đắc Thế Tục (Nhớ trần tục) (Thượng)

Chương 54: Kí Đắc Thế Tục (Hạ)

Chương 55: Tương thông

Chương 56: Đối chọi

Chương 57: Khí linh

Chương 58: Biến mất

Chương 59: Đoạn tuyệt

Chương 60: Meo meo

Chương 61: Oan gia

Chương 62: Trở về

Chương 63: Gặp nhau

Chương 64: Chung đụng

Chương 65: Đùa giỡn

Chương 66: Sơ hở

Chương 67: Hoài nghi

Chương 68: Truyền thừa

Chương 69: Thật hư

Chương 70: Ngã ngựa

Chương 71: Dụ địch

Chương 72: Ra tay

Chương 73: Độ kiếp

Chương 74: Buông xuống

Chương 75: Tạm biệt

Chương 76: Chuyện cuối cùng trước khi đi

Chương 77: Kiếp phù du (thượng)

Chương 78: Kiếp phù du (hạ)

Chương 79: Nhược mộng

Chương 80: Thần tiên lạc hạ

Chương 81: Nhân quả

Chương 82: Ra đi

Chương 83: Tân sinh